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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมกราคม 2023 (2566) 

 

  

รายงานด่วนมากวันท่ี 3-9 มกราคม 

 วันอาทิตย์ท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2023 Luiz Inacio Lula da Silva ผู้ขนะการเลือกตั้ง

เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2022 วัย 76 ปีและภริยา ได้ไปสักการะที่โบสถ์ Metropolitan กลาง

กรุงบราซิเลีย เมื่อเวลา 12.20 น.  ก่อนไปยังอาคารรัฐสภาเพื่อกล่าวค าปฏิญาณตนตอ่

หน้าวุฒิสภาเพื่อเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดแีห่งบราซิล หลังจากที่ว่างเว้นไป 12 ปี 

เมื่อเขาไปปรากฏตัว สมาชิกวุฒิสภาได้ปรบมือและตะโกน “Ole, ole ola, Lula Lula” 

 ประธานวุฒิสภาได้เปิดพิธีและขอให้ทุกคนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อไว้

อาลัยต่อ Pope Benedict 16 (ซึ่งตั้งพระศพที่วิหารเซ็นต์ปีเตอร์ในส านักวาติกัน) และ

ยอดดารานักฟุตบอลล์ เปเล่ (ที่ตั้งศพ ณ เมืองซานโต้ส ก่อนเคลื่อนย้ายไปกระท าพิธี

ฝังในวันท่ี 3 มกราคม) 

 ลูล่าปฏิญาณตนว่า “I promise to maintain, defend and fulfill the Constitution, 

observe the laws, promote the general good of the Brazilian people, support the 

unity, integrity and independence of Brazil.” 

 .ในค าปราศรัยรับต าแหน่ง ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซิลวาแถลงแสดงเจตจ านงท่ี

จะสร้างชาตใิหม่ เขาเหน็ว่าการท่ีเขาได้กลับมารับต าแหน่งอีกเพราะ “จิตส านึกทาง

การเมือง” ของชาวบราซิลในอันท่ีจะจรรโลงระบอบประชาธิปไตย เขาว่า Democracy 

was the biggest winner of the Brazilian election แม้จะต้องเผชิญกับอปุสรรค

นานัปการ เสียงท่ีออกมาด้วยจิตส านึกดังกล่าวจึงได้ชัยชนะ ด้วยระบบการเลือกตั้งที่
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ได้รับการยอมรับนับถือระหว่างประเทศว่ามีประสิทธิผล (efficacy) ไม่แต่เท่านั้นยังมี

ความกลา้หาญของฝ่ายตุลาการ และ Supreme Electoral Court อีกด้วย 

 ลูล่าได้กล่าวถึงการท่ีโบลโซนาโร่ล้างผลาญทรัพยากรของขาติเพื่อเพิม่พูน

อ านาจของตนเอง และว่าการตรวจสอบของคณะเปลี่ยนผ่านท าให้พบหลายอย่างอัน

น่าวิตก เพราะรัฐบาลกอ่นได้ผลาญสื้นซ่ึงทรัพยากรเพื่อการสาธารณสุข ระบบ

การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เขาท าลายสิ่งป้องกันสภาพแวดลอ้ม เขาท าให้ไมม่ี

เงินเหลือส าหรับอาหารนักเรียน วัคซีนป้องกันโรคระบาด ความปลอดภัยสาธารณะ 

การคุ้มครองผืนป่าและการเกื้อกูลสังคม ไม่แตเ่ท่านั้น โบลโซนาโร่ยังยกเลิกกฏหมาย

ควบคุมอาวุธปืนและกระสุน และยังส่งเสริมให้ชาวบราซืลครอบครองอาวุธปืนใน

ประเทศ ซึ่งลูล่าได้น าระบบควบคุมอาวุธปืนกลับมาใช้บังคับ 

 ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซิลว่าได้ฟื้นกองทุนสงวนรักษาป่าแอมาซอนหรือ 

Amazon Fund ใหม่ โดยอาศัยเงินทุนต่างชาติส าหรับโครงการต่อต้านการตัดไม้ท าลาย

ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มในแอมาซอน ซึ่งมีเยอรมนีและนอร์เวย์เป็นผู้อุปถัมภ์ราย

ใหญ่ ในขณะเดียวกัน ลูล่าได้อนุมัติการจัดตั้ง Ibama ซึ่งเป็นส านักงานหลักทางด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ซึ่งถูกโบลโซนาโร่สั่งเลิกจ้างเจ้าหน้าที่และตัดงบประมาณไปหมด 

 ลูล่าได้ลงนามในกฤษฏก๊าให้เงินสงเคราะห์ครอบครัวท่ีมีรายได้ต่ าเดอืนละ 600 

เรอัลเร่ ในชื่อว่า Bolsa Familia ซึ่งโบลโซนาโร่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Auxilio Brasil ระหว่าง

ท่ีเขาเป็นรัฐบาล ไม่แตเ่ท่านั้น ลูล่าได้ขยายเวลาการลดภาษีน้ ามันไปอีก 60 วัน และ

ถือเป็นมาตรการช่ัวคราว แม้ในตอนต้นจะถูกวิจารณ์ว่าเป็นนโยบายประชานิยมและ

จะท าให้รายได้ของรัฐลดต่ าลง โบลโซนาโร่ได้ใช้มาตรการน้ีก่อนการเลือกตั้งโดยให้

หมดอายุในวันสิ้นปีท่ีแล้ว 

 ลูล่าย้ าว่า ท้ังสองรายการหลังนี้เป็นมาตรการชั่วคราว จึงก าหนดเวลาไว้ 60 วัน 

เพื่อให้มีการหารือกันและการออกเสียงโดยรัฐสภาหรือ Congress 

 ลูล่ายืนยันว่า จะยกเลิกการตัดไม้ท าลายป่าอย่างเด็ดขาด เพื่อฟ้ืนผืนป่าแอมา

ซอน ซึ่งเสียหายไปมากภายใต้โบลโซนาโร่ และจะให้ความคุ้มครองแก่ชนพื้นเมือง เขา
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กล่าวว่า “No other country has the conditions Brazil has to become an environmental 

power. Having creativity, the bio-economy and socio biodiversity enterprises as 

starting points, we will start the energy and ecology transition towards sustainable 

agriculture and mining activities, family agriculture and green industry. Ouf goal is 

zero deforestation in the Amazon, zero greenhouse gasses emissions.” 

 ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซิลว่ากล่าวตอ่ไปว่า “We will not tolerate (…) the 

environmental degradation and deforestation that harmed the country so greatly. 

This is one of the reasons, albeit not the only one, for the creation of the indigenous 

people’s ministry.” ประธานาธิบดีที่เพิ่งรับต าแหน่งใหม่ สัญญาท่ีจะแก้ปัญหาความ

เหลื่อมล้ าที่ชนกลุ่มน้อยต้องเผชิญด้วยการจัดตั้ง ministry of racial equality promotion 

to expand the affirmative action policy in universities and public service, as well as 

resuming policies for Black and brown people in the health, education and culture 

areas.” (ข้อความในภาษาอังกฤษมาจากรายงานโดยผู้น าเสนอหลายคนของซีเอ็นเอ็น) 

ตามล าดับงาน อดีตประธานาธิบดี Jair Bolsonaro มิได้ปรากฏตัวภายในบราซิล

เพราะเขาได้เดินทางไปยังมลรัฐฟลอริด้า ในสหรัฐอเมริกา และมีข่าวว่าเขาจะบ่าย

หน้าไปยังบ้านพักของนายทรัมป์ที่ Mar-a-Lago เขาได้กล่าวว่าการเลิอกตั้งในบราซิลมี

การโกงกัน การท่ีโบลโซนาโร่ไม่อยู่ในพิธีรับประธานาธิบดีคนใหม่ เป็นการผิด

ประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันมา แต่ลลู่าก็ไดล้งนามในกฤษฎีกาตั้งให้ข้าราชการประจ า 5 

คนไปร่วมคณะ “อดีตประธานาธิบดีในวันข้างหน้า” ท่ีมลรัฐฟลอริด้าตั้งแต่วันท่ี 1-30 

มกราคม 2023” 

 ตามที่ทางการค้นพบแล้วขณะนี้ รัฐบาลโบลโซนาโร่ได้สร้างปัญหาไว้มาก 

รวมท้ังความแตกแยกภายในประเทศ นับจากวันประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อสิ้นเดือน

ตุลาคม 2022 โบลโซนาโร่ได้ปราศรัยกับสาธารณชนในบราซิลเพียง 3 ครั้งเท่านั้น ซึ่ง

ไม่ปรากฏว่า มีครั้งใดทีเ่ขายอมรับผลการเลือกตั้ง เป็นเชิงบอกใบ้กับผู้สนับสนุนเขาว่า 

อาจมีการพลิกกลับผลการเลือกตั้งได้ ผูส้นับสนุนเขาบางส่วนจึงได้ปิดถนนหลายสาย 
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และหน่วยข่าวได้รับรายงานว่า มีมือปืนอยู่บางแห่งในกรุงบราซิเลีย ท าใหหน่วยรักษา

ความปลอดภัยต้องกระจายก าลังกันกว่า 8,000 คนให้ความคุม้ครองแก่คณะของลูล่า 

 ล่าสุด มีรายงาน The Guardian ออกมาว่า “Thousands of supporters of Brazil’s 

far-right former president Jair Bolsonaro invaded the country’s congress, presidential 

palace and supreme court on Sunday [8 January], in a grim echo of the US Capitol 

invasion two years ago by backers of former president Donald Trump.”  

 

 

 พระศพของอดีตสันตะปาปาเบนเนดิค 16 ซึ่งสิ้นพระชนม์ในวัย 95 ชัญษา 

ขณะท่ีประทับอยู่ ณ นครมิวนิคเมื่อวันท่ี 31 ธนัวาคม ค.ศ. 2022 ได้รับการอัญเชิญมา

ตั้งที่มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ เพื่อศาสนพิธีที่องค์สันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นองค์

ประธาน โดยมีผู้มี่จิตศรัทธาในนิกายโรมันสแคธอลคิหลายหมื่นคนถวายความเคารพ 

ตลอดเวลาท่ีมีการ Lying-in-State 

 จนถึงวันพฤหัสบดีท่ี 5 มกราคม 2023 องคส์ันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงเป็นองค์

ประธานในการอัญเชิญพระศพจากกลางมหาวหิารไปยังที่ฝังในหลุมเดียวกับอดีต

สันตะปาปาจอห์นพอลท่ี 2 ภายในมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ เป็นอันเสร็จพิธี 

 การท่ีองค์สันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นองค์ประธานในพิธี Mass ส าหรับอดีต

สันตะปาปาเบนเนดิค 16 มใิช่เป็นกรณีธรรมดา เนื่องจากที่ผ่านมา พิธีดังกล่าวจะ

เกิดขึ้นโดยยังไม่มีสันตะปาปาองค์ใหม่  ที่เป็นเช่นพิธีพระศพในสัปดาห์น้ี (ตั้งแต่วันท่ี 

1-5 มกราคม 2023) เพราะเหตุว่า สันตะปาปาเบนเนดิค 16 ได้ทรงลาออกจากความ

เป็นองค์พระประมุขแห่งศาสนจักรโรมันแคธอลิคหลังจากที่ได้ทรงด ารงต าแหน่งมา 8 

ปีในปี ค.ศ. 2013 ด้วยเหตุผลส่วนพระองค์ จึงได้มีการประชุมลับโดย Arch-Bishops 

จากท่ัวโลก ซึ่งได้เลือกให้ฟรานซิสจากอาร์เจนตินาเป็นสันตะปาปาพระองค์ใหม่ เหตุ

ท่ีเกดิขึ้นถือเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในระยะประมาณ 600 ปี 
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 วลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียฉลองวันส่งท้ายปีเก่าและตอ้นรับปีใหม่ด้วยการสั่ง

ให้ทหารรัสเซียและทหารจ้างกลุ่มว๊าคเน่อร์หรือ Wagner Group ระดมการโจมตียูเครน

ด้วยขีปนาวุธและโดรนซึ่งผลิตจากอิหร่าน แตส่่วนหน่ึงถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศ

ของยูเครนยิงตก จึงทราบได้ว่า โดรนจากอิหร่าน นั้น ประกอบด้วยชิ้นส่วนบางส่วน

จากบริษัทของสหรัฐเอง ซึ่งคงจะมีการด าเนินมาตรการทางกฎหมายตามผลของการ

สอบสวนต่อไป 

 ฝ่ายยูเครนแถลงว่า การสู้รบในบริเวณ Bakhmut ท าให้สถานท่ีต่างๆ ในเมือง

ถูกท าลายเสียหายไปร้อยละ 60 ได้เห็นภาพทางโทรทัศน์ของตัวเมืองเล็กๆ ที่ได้รับ

ความเสียหายแล้ว อดเวทนาไม่ได้ ฝ่ายเศรษฐกิจของยูเครนรายงานในวันท่ี 5 

มกราคมว่า ความเสียหายทางเศรษฐกิจของยูเครนจนบัดน้ีเทียบได้เท่ากับร้อยละ 30.4 

ของจีดีพ ี

 แต่ที่เป็นปัญหาเกินความคาดหมายของทุกฝ่ายได้แก่ค่ายทหารรัสเซียท่ี 

Makiiva ซึ่งทหารรัสเซียเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก—ประมาณ 400 คนตามค าแถลงของ

ยูเครน หรือ 89 คนตามตัวเลขทางการของรัสเซีย จ านวนท่ีแท้จริงดูจะมากกว่าที่ฝ่าย

รัสเซียยอมรับ โดยรัสเซียโทษความผิดท่ีทหารรัสเซียคนหน่ึงใช้โทรศัพท์มือถือท าให้

ฝ่ายยูเครนจับสัญญาณของค่ายพักได้ และเพือ่จะแก้เผ็ด สื่อทางการของรัสเซียเสนอ

ข่าวในวันท่ี 5 มกราคม ว่าปูตินได้สั่งให้เรือรบรัสเซียพร้อมขีปนาวุธชนิดเร็วกว่าเสียง

หรือ Ultrasonic ซึ่งไม่มีผู้ใดตรวจจับได้ระหว่างยิงมาท่ีเป้าเข้ามาประจ าการใกล้ฝั่ง

ยูเครน 

 ในขณะเดียวกัน นคร Kherson ก็ถูกโจมตีอยา่งหนัก และภัยคุกคามต่อบริเวณ

ใกล้ท่ีตั้งของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่ีซาโปริซเซียก็มิได้ลดน้อยลง แมน้ายราฟาเอล 

กร้อสซี่ ผู้อ านวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้เตือนฝ่ายท่ี

เกี่ยวข้องหลายครั้งแล้วว่า “You are playing with fire” อันหมายความด้วยว่า การเจรจา

ท่ีเขามีกับรัสเซียประสบความล้มเหลว  แม้จะได้เดินทางไปเจรจาหลายครั้งแล้ว 
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 เมื่อวันท่ี 5 มกราคมเชน่กัน วลาดิเมียร์ ปูตินได้ประกาศให้มีการหยุดยิงเป็น

เวลา 36 ชั่วโมง  โดยอา้งว่า เพื่อเป็นการฉลองคริสต์มาสตามนิกายออโธด็อกซ์ แต่

ยูเครนและประเทศพันธมิตรท้ังหลายเห็นว่าเป็นกลลวง เพื่อเปิดโอกาสให้รัสเซีย

ปรับเปลี่ยนแนวรบของตน ผู้สื่อข่าวเช่น Scott Mclean ของซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เพียง

ไม่กี่นาทีหลังประกาศหยุดยิงของรัสเซีย สัญญาณเตือนภัยของการโจมตีทางอากาศก็

ดังขึ้นในกรุงคิ้ฟและที่อื่นๆ ส่วนประธานาธิบดเีซเลนสกี้แห่งยูเครน นั้น แถลงชัดว่า 

ประกาศหยุดยิงของรัสเซียเป็นการกระท าแบบ Hypocrisy ไม่มีใครเชื่อถือได ้

 เกี่ยวกับสงครามในยูเครน ซึ่งอีกไม่นานจะเข้าสู่ปีที่2 แล้ว นั้น นาย Ian 

Bremmer ประธาน Eurasia Group ให้ความเห็นส่วนตัวของเขาว่า สหรัฐเป็นฝ่ายท า

สงครามตัวแทนในยูเครนอย่างเต็มที่ แม้จะมิได้ส่งทหารอเมริกันไปร่วมรบ ประเทศท่ี

ทรงอ านาจในยุโรปก็เช่นกัน อันแสดงถึงความพร้อมใจท่ีจะช่วยยูเครนเพราะเป็นคน

ผิวขาวเช่นเดียวกัน โดยเฉยเลยต่อประเทศท่ีเขาเรียกว่า Global South จึงไม่น่า

ประหลาดใจที่ประเทศก าลังพัฒนาไม่สนับสนนุสหรัฐในความขัดแย้งกับรัสเซีย 

 เขาว่าเขารู้จักนายพริกอสซิน หัวหน้ากลุ่ม Wagner ซึ่งเขาว่ามิได้อยู่ใต้บังคับ

ของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย กลุ่มนี้ก าหนดยุทธศาสตร์เอง เป็นอสิระจากการควบคุม

โดยสายการบังคับบัญชาของรัสเซีย ในระยะหลังๆ มาน้ี พริกอสซินตัดสินใจผิดพลาด

หลายอย่างในยูเครน แต่เขาก็ยังท าทุกอย่างตามใจของตนเอง 

 ข้าพเจ้าฟังความเห็นของนาย Bremmer แล้วไม่อาจเข้าใจตรรกกะของเขาได้ 

สงครามในยูเครน นั้น เกิดขึ้นด้วยเจตนาของปูติน โดยปราศจากการย่ัวยุจากฝ่ายใด

ท้ังสิ้น ไบเดนได้เตือนปูตินหลายครั้งก่อนหน้านั้นแล้วว่า อย่าหาเหตกุ่อขึ้น หากรุกราน

ก็จะต้องสญูเสียอย่างหนัก การท่ียูเครนถูกรังแกอย่างจงใจ ด้วยก าลังอาวุธที่ด้อยกว่า

ของกองก าลังรัสเซียทุกเหล่าทัพ การให้ความช่วยเหลือทางอาวุธและยุทธภัณฑ์เป็น

สิ่งจ าเป็น และสหรัฐกับพันธมิตรในยุโรปก็ได้จงใจหลีกเลี่ยงการให้อาวุธที่มีพิสัยยิงไป

ในดินแดนของรัสเซียได้มาตลอด การท่ีปูตินให้พริกอสซินจากกลุ่มว๊าคเน่อร์เข้าไป

กระท าการป่าเถื่อนในยูเครน รวมทั้งการให้ลอบสังหารประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่ง



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

8 
 

ยูเครนด้วย ไม่แต่เท่านั้น กลุ่มว๊าคเน่อร์ยังลักลอบไปท าเหมืองทองค าในซูดานเพื่อ

หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ าบาตรรัสเซียของสหรัฐกับสหภาพยุโรป ปัญหาเรื่องผิวไม่

เกี่ยวกับนโยบายว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยยูเครน ยิ่งกว่านั้น รัฐบ่าลไบเดนยังจัดการ

ประชุมระดับสุดยอดกบัแอฟริกาเมื่อปลายปีท่ีแล้ว และได้ประกาศให้ความช่วยเหลือ

แก่แอฟริกาในชั้นแรกน้ีด้วยเงินกว่า 55 พันล้านดอลลาร์ และประธานาธิบดีไบเดนมี

ก าหนดจะไปเยือนแอฟริกาในปีน้ีอีกด้วย 

 ตามรายงานในวันท่ี 8 มกราคม กลุ่ม Wagner ยังพยายามจะเข้ายึดเมือง 

Bakhmut ให้ได้ แมจ้ะถกูโต้กลับในทุกแนวรบก็ตาม ในวันท่ี 8 มกราคม เช่นกัน ปูติน

ได้ประกาศการหยุดยิง “อย่างเป็นทางการ” แมต้ามความเป็นจริง ฝ่ายรัสเซียมิได้

ปฏิบัติตามตั้งแตต่้น อกีแห่งหน่ึงท่ีรัสเซียระดมยิงอย่างหนักได้แก่เมืองเมลิโตโปล แต่

ไม่มีการเคลื่อนก าลังทางภาคพื้นดิน 

 ส่วนถ้อยแถลงของรัสเซียว่าได้ท าลายล้างทหารยูเครนไปได้กว่า 600 คนในวันน้ี 

ท่ีเมืองครามาทอสก์ นัน้ ทางการยูเครนแถลงว่า ไม่มมีูลความจริง และผู้สื่อขา่ว

ตะวันตกท่ีไปที่เมืองนั้น ยืนยันว่าไม่ปรากฏการต่อสู้ในท่ีใด   

 

 ความตั้งใจของนาย Kevin McCarthy สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับ

ลิกันท่ีเสนอตัวเป็นประธานสภาฯ เร่ิมแตส่มัยประชุมท่ี 118 ซึ่งถึงเวลาแล้ว ยังไม่

ปรากฏผลว่า เขาจะไดร้ับเลือก เพราะสองวันท่ีผ่านมา ได้มีการออกเสียงไปถึง 6 คร้ัง

แล้ว เควิ่นยังได้รับเสียงสนับสนุนไม่พอ ท าให้จนวันท่ี 5 มกราคม ศกใหม่แล้ว สภา

ล่างยังไม่มีประธาน และไม่สามารถเปิดการประชุมได้ วาระต่างๆ ของทั้งสภาจึง

เท่ากับเป็นอัมพาต แมส้มาชิกใหม่ซึ่งได้รับเลอืกตั้งกึ่งวาระมาท้ัง 435 คน ก็ยังมิได้

ปฏิญาณตนท้ังหมด การแต่งตั้งกรรมาธิการต่างๆ ของสภากต็้องหยุดชงักไปด้วย 

 เข้าใจว่า ฝ่ายท่ีขัดขวางได้แก่สมาชิกกลุม่อนุรักษ์นิยมขวาจัดในพรรครีพับลิกัน

ซึ่งนายแม็คคาร์ธีพยายามเจรจาต่อรองโดยเปลี่ยนแนวทางและกฏเกณฑ์ต่างๆ จึงต้อง

คอยดูผลการออกเสียงต่อไป 
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 ประธานาธิบดีไบเดน ซึง่ไม่มีส่วนในการออกเสียง ได้ให้ความเห็นว่า การท่ีสภา

ในสหรัฐเป็นเช่นน้ี นับว่า น่ากระอักกระอ่วนใจในสายตาของชาวโลกอย่างมาก ส่วน

เขาเองก็ยังพยายามด าเนินการเพื่อส่งเสริม Bipartisanship ในสภาตอ่ไป และได้มีการ

นัดหมายกับนายมิขต์แม็คคอนเนลล์ หัวหน้าฝา่ยเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา ให้ไป

ช่วยกันส่งเสริมการด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานในมลรัฐเค็นตั๊คกี้และมลรัฐอื่นๆ 

ต่อไป โดยไบเดนมีแผนการท่ีจะเดินทางไปเย่ียมเมืองชายแดนด้านใต้เพื่อสังเกค

การณ์ด้านผู้อพยพเข้าเมืองต่อไป 

 ส าหรับการเลือกตั้งประธานสภาผูแ้ทนราษฎรวันท่ี 3 ซึ่งมีการออกเสยีงไปแล้ว 

11 ครั้ง แม็คคาร์ธียังไดเ้สียงไม่เพียงพอ โดยในเวลาเท่ียงวัน วันท่ี 6 มกราคม วันน้ี 

ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกา จะมีการประชุมสภาฯ เพื่อออกเสียงต่อ

หากจะรอดูผล ก็คงจะไม่ทราบผลใดๆ 

 เมื่อเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันท่ี 5 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย 

บรรณาธิการใหญ่ด้านธุรกิจของซีเอ็นเอ็นและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อเมริกัน 

วิจารย์กรณีความล้มเหลวในการเลือกตั้งประธานสภาฯ ว่า แสดงถึงความ “Messy” 

ของระบอบประชาธิปไตย ข้าพเจ้าฟังแล้วเห็นว่าดูจะเป็นการผิดประเด็นไป เพราะสิ่ง

ท่ีเกิดขึ้นเป็นผลของพฤติกรรมส่วนตนของนักการเมืองพรรครีพับลิกันท่ีหลงทางอัน

ย่ังยืนของระบอบประชาธิปไตย หากจะย้อนร าลึกถึงหลักการของอับราฮัม        

ลินคอล์น ผู้สร้างพรรครีพับลิกันมา ในส่วนท่ีว่าด้วยแก่นแท้ของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยใน Gettysburg Address ในระหว่างสงครามกลางเมืองในสหรัฐเมื่อปี 

1863 ว่าหมายถึง การปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่ง

ข้าพเจ้าเห็นว่าเหมาะสมกันวันครบรอบสองปีของการก่อจลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐ

อันเป็นสัญญลักษณ์แห่งหน่ึงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันท่ี 6 

มกราคม 2021  

 ในการออกเสียงเลือกตัง้ในสภาผู้แทนราษฎรดังท่ีกล่าวถึงบ้างแล้ว ส านักข่าวซี

เอ็นเอ็นโดยนายริชาร์ด เควสต ์บรรณาธิการใหญ่ภาคธุรกิจ ได้กลา่วว่า ผลการ
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เลือกตั้งครั้งท่ี 14 แสดงว่านายแม็คคาร์ธีร์ดูจะมี Momentum ซึ่งสะทอ้นสถานะของการ

ออกเสียงตอนน้ัน ในท่ีสุด ผลการเลือกตั้งครั้งท่ี 15 ปรากฏว่า คะแนนเสียงแสดงว่า 

216 ต่อ 212 เจ้าหน้าที่ประกาศว่า นายเควิ่น แม็คคาร์ธีจากมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับ

ต าแหน่งประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ส่วนนายฮาคีม เจฟฟรี่ย์ได้เป็นประธานเสียงข้าง

น้อย 

 ชัยชนะของนายแม็คคาร์ธีแสดงชัดถึงความแตกแยกอันร้าวลึกของพรรครีพับลิ

กันในสภา โดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรงหรือ Hard-lined Conservatives ได้เป็นเสียง

ท่ีทรงพลังอย่างมากใน Freedom Caucus ของสภา ในขณะที่สมาชิกพรรคเดโม     

แคร็ตได้รับความเป็นเอกภาพครบถ้วน และเจฟฟรี่ย์จะเป็นผู้น าผิวสีคนแรกของสภา

ในประวัติศาสตร ์

 ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งนิยมการเมืองแบบ Bipartisanship อยู่แล้วไดส้่งสารไป

ยังแม็คคาร์ธีร์ว่า เขาพร้อมที่จะท างานด้วย ในขณะท่ีนายชั้คชูเม่อร์ หัวหน้าพรรคเสียง

ข้างมากในวุฒิสภามิไดไ้ปไกลเท่า อย่างไรก็ดี นายแม็คคาร์ธีร์ประกาศในโอกาสได้รับ

ชัยชนะว่า เขาจะไปสู้กบัไบเดนและพรรคเดโมแคร็ตต่อไป และเขาได้ขอบคุณในความ

สนับสนุนจากโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งตามรายงานข่าว มาร์จอรี่ย์ เทเล่อร ์กรีน จากพรรครี

พับลิกันได้โทรศัพท์มือถือไปยัง DT เพื่อให้เขาช่วยกดดันพวกหัวรุนแรงให้ในนาที

สุดท้าย อันเป็นกรณีน่าเสียดายเพราะเร่ืองนี้เกิดขึ้นในวันครบรอบปีท่ีสองของการ

จลาจลแบบทรยศต่อชาติในวันท่ี 6 มกราคม 2023 ที่นายทรัมป์เป็นผู้รับผิดชอบ

โดยตรง 

 ผู้สังเกตการณ์ทางการเมืองอเมริกันหลายคนเห็นพ้องต้องกันว่า เควิน่ แม็คคาร์

ธี จะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีด่อยอ านาจหรือ weakest ในประวัติศาสตร์

การเมืองของสหรัฐ ซึ่งนาย Paul Ryan อดีตประธานสภาฯ สังกดัพรรครีพับลิกัน ก็

เห็นด้วย เนื่องจากความพยายามจะชนะการเลือกตั้งเป็นประธานของนายแม็คคาร์ธี 

ท าให้เขายอมตามข้อเรยีกร้องของฝ่ายขวาจัดตามแนวทางของโดนัลด์ทรัมป์ 
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 เราอาจจะไม่ทราบหมดว่า เขายอมในเร่ืองอะไรบ้าง แต่ในประเด็นหน่ึง สมาชิก

สภาฯ คนเดียวสามารถตั้งเรื่องถอดประธานสภาฯ ออกจากต าแหน่งได้ อันต่างจาก

เดิมที่ต้องมีผู้เสนอญตัติประมาณ 5 คน เมื่อย้อนไปถึงเหตุวุ่นวายในระหว่างสมาชิก

พรรครีพับลิกันในนาทีสุดท้ายของการออกเสยีงครั้งท่ี 15 ได้เห็นภาพการปะทะกัน 

(บางรายงานว่า “เกือบปะทะกัน”) ระหว่าง ส.ส. แม็ตต ์เกตซ์กับ ส.ส. ไมค์ โรเจอร์ ท า

ให้อดร าลึกถึงการลงมอืลงไม้กันของสมาชิกสภากว่า 30 คนเมือ่ปี 1858 และเหตุการ

เลือกตั้งเช่นครั้งน้ีเมื่อปี 1859 164 ปีมาแล้วกอ่นหน้าที่จะเกิดสงครามกลางเมืองใน

สหรัฐอเมริกาไม่ได้ Chaos ตามรายงานของสือ่โทรทัศน์ในอเมริกาทั้งหลาย ท าให้เกิด

ความไม่แน่ใจวา่ คะแนน 216 เสียงท่ีผู้ท าหน้าท่ีประกาศว่า เควิ่น แมค็คาร์ธีได ้นั้น 

ถูกต้องแล้วหรือ ส าหรับประกาศว่า นายฮาคีม เจฟฟรี่ย์แห่งพรรคเดโมแคร็ตได ้212 

เสียง ในฐานะประธานฝ่ายเสียงข้างน้อย นั้น ถูกต้องแล้ว ทั้งน้ี เพราะข้าพเจ้าเข้าใจว่า

เสียงข้างมากของพรรครีพับลิกันได้แก่ 218 โดยได้ท้ังหมด 122 ท่ีน่ัง และเห็นในป้าย

ว่า ส.ส. รีพับลิกันบางคนแสดงป้ายว่า Present ซึง่ในระบบสหประชาชาติ present โดย

ไม่มีค าวา่ voting ตามมา หมายถึงการงดเว้นออกเสียง 

 ข้อสังเกตอีกประการหน่ึงซึ่งต้องขอคุเอมอัชฌาท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

วอชิงตันช่วยตรวจข้อเท็จจริงให้อีกทางหน่ึงได้แก่ ส.ส. Matt Gaetz เป็นคนเดียวกันกับ

ท่ีถูกข้อหาละเมิดทางเพศหรือไม่ และ ส.ส ใหม่จากลองไอส์แลนด ์นิวยอร์ก ในชื่อ 

George Santos เป็นผู้ท่ีถูกอัยการในลองไอส์แลนด์ตั้งข้อหาว่าให้ข้อมลูส่วนตัวหลาย

อย่างอันพิสูจน์ได้ว่าเปน็เท็จโดยสิ้นเชิงและล่าสุดถูกชาวบราซิลฟ้องฐานฉ้อโกงและถูก

เขาเรียกว่าเป็น professional liar แต่เขาได้ปฏญิาณตนในวันท่ี 6 มกราคมเป็นสมาชิก

สภาในทันทีท่ีนายแม็คคาร์ธีได้เป็นประธาน ถกูต้องหรือไม่ โปรดตอบทางอีเมล์ด้วย    

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 14-19 มกราคม 
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 ความรู้สึกไม่สบายตั้งแต่วันท่ีขอให้ลูกสาวส่งรายงานฉบับสุดท้ายก่อนหน้านี้จึง

มิได้ท ารายงานเพิ่มเติมจนถึงบัดนี้ แม้จะยังไมส่ามารถยืนยันได้ว่า อาการแปลกๆ ท่ี

รู้สึกมาจากโรคใด ทราบจากการตรวจโดยเอทีเคที่บ้านว่า negative เท่านั้น จึง

ตัดสินใจลองท าฉบับน้ีเน่ืองจากอยู่เฉยๆ ไม่เป็น ต้องขออภัยด้วยว่า ข้อความในสาร

น าส่งฉบับท่ีแล้ว อาจจะค่อนข้างสับสน แต่แม้จะเป็นเช่นน้ัน ก็ขอย้ าว่าไม่เคยได้รับ

ค ายืนยันจากคุณเอมอชัฌาที่ สอท ณ กรุงวอชิงตันมาพักใหญ่แล้ว เป็นอะไรไปหรือ

เปล่า  

 เมื่อวันพุธท่ี 11 มกราคม ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้ออก

ประกาศแต่งตั้งให้ General Valery Gerasimov เสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการ

ปฏิบัติการท่ัวยูเครน และให้ นายพล Sergei Surovikin ผู้บัญชาการในยูเครนคนท่ี 

สามนับแต่เริ่มรบเมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ ไปเป็นหน่ึงในสามรองผู้บัญชาการภายใต้ 

Gerasimov  

 โฆษกกระทรวงกลาโหมอเมริกันแถลงข่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสายบังคับ

บัญชาการการรบของรัสเซียในยูเครนครั้งหลังสุดน้ีสะท้อนถึงความท้าทายในระบบ

หรือ Systemic Challenges ท่ีทหารรัสเซียต้องประสบและไมอ่าจแก้ปญัหาได้อันเป็น

ปมมาตั้งแต่เริ่มการบุกเข้าโจมตียูเครน (เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2022)  ในขณะท่ี 

อดีตนายพล ลอยด์ ออสตืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เห็นว่า แทนการ

เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการคนแล้วคนเล่า รัสเซียควรจะยุติการท าสงครามในยูเครนได้แล้ว 

 เมื่อเดือนมีนาคม 2022 (2565) ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ เข่นฉบับน้ี 

ได้เสนอรายงานความเคลิ่อนไหวในวงการทหารระดับสูงของรัสเซีย ซึ่งรวมถึงการหาย

หน้าไปจากวงผู้น าทางทหารของนาย Sergei Kuzhugetovich Shoigu รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ที่มีช่าวว่า เขาอาจมภีาวะโรคหัวใจและพลเอก Valery Gerasimov 

หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการหรือ Chief of the General Staff of the Armed Forces “ท่ีมีข่าว

ว่าเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม (2022) เขาได้พูดกับเสนาธิการทหารของฝรั่งเศสเกี่ยวกับ

สถานการณ์ในยูเครนและในวันท่ี 12 มีนาคม มีข่าวว่า เขาได้สนทนากับเพื่อนร่วมงาน
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จากตุรกี โดยไม่มีค าบรรยายประกอบ ภาพถ่ายหรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับเขาอีกหลังจากน้ัน 

ในวันท่ี 24 มีนาคม กระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่า ท้ัง Gerasimov และ Shoigu ไม่

ยอมพูดโทรศัพท์กับฝ่ายสหรัฐ หลังจากพูดกันครั้งสุดท้าย เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์” 

 มาบัดนี้ ทั้ง 2 ผู้น าทางการทหารได้กลับมามีบทบาทส าคัญเช่นเดิมอกี อะไร

เกิดขึ้นในช่วงท่ีเขาหายตัวไป ไม่อาจหาค าอธบิายได้แน่ชัด  แตต่ลอดเวลาที่ท้ังสอง

หายหน้าไปจากวงการ ไม่ปรากฏข่าวหรือภาพถ่ายต่อสาธารณชนเลย อันเป็น

เวลานานไม่น้อย ชื่อนาย Shoigu ได้รับการกล่าวถึงครั้งหน่ึงเกี่ยวกับการขนส่งธัญพืช

ของยูเครนผ่านท่าเรือท่ีนครอิสตันบูลในทูคีร์หรือตุรกี แต่ดูจะไม่เปน็ข่าวสลักส าคัญ

นัก ส่วนข่าวคราวเกี่ยวกับ Valery Gerasimov น้ัน ไม่ปรากฏท่ีข้าพเจ้าได้เคยพบเห็น

เท่าใดนัก 

 ประเด็นท่ีน่าคิดได้แก่จังหวะของการท่ีท้ังสองหายไป อันประจวบกับความ

ล้มเหลวของสิ่งที่ปูตินบังคับให้ทุกคนใช้ค าว่า “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร”หรือ Special 

Military Operations” ในยูเครน ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม (2022-2565) ก่อนหน้านั้น 

Shoigu เป็นผู้ออกค าสัง่ให้เคลื่อนพลเข้าบุกยูเครน ซึ่งปรากฏในรายงานฉบับหน่ึงของ

ข้าพเจ้า ท่ีเสริมด้วยว่า แผนยุทธการดังกล่าว อดีตผู้เชี่ยวชาญทางทหารของรัสเซียเอง

เห็นว่าผิดพลาด อันเปน็ไปในท านองเดียวกันกับการประเมินของผู้เชี่ยวชาญของ

ยูเครน โชกูจึงหายหน้าไปตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม มาปรากฏเป็นข่าวอกีชั่วครู่ในวันท่ี 28 

มีนาคม แตแ่หล่งข่าวหลายแห่งก็มีความเห็นตรงกันว่า มิใช่ตัวจริง โดยได้ให้ค าอธิบาย

ท่ีสมเหตุผล ส่วน Gerasimov น้ัน ไม่มีข่าวเกี่ยวกับเขาเลย 

 พฤติกรรมของปูตินเองก็ควรได้รับการพินิจพิเคราะห์ในฐานะที่เขาเองเป็นผู้วาง

แผนการเข้ายึดครองยูเครนท้ังประเทศ เพราะตลอดเวลาท่ีผู้น าทางทหารท้ังสอง (และ

อีกหลายคน) ไม่ปรากฏตัวตนเป็นข่าว ปูตินได้ประชุมปรึกษาโดยตั้งใจให้ออกข่าว กับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เช่นนายเซอร์เกย์ ล้าฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ เจ้าหน้าที่จาก Federal Security 

Service (ซึ่งแหล่งข่าวต่างๆ เชื่อว่าปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็น NKVD หรือต ารวจลับ
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สมัยสตาลิน) จนประมาณเดือนธันวาคม เริ่มปรากฏโทรข่าวการสังสรรค์ระหว่างปูติน

กับบรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่บ่อยครั้งขึ้น โดยทุกครั้ง ปูตินจะแสดงอารมณ์เบิกบาน

เป็นพิเศษด้วยการแกว่งแก้วแชมเปญดื่มร่วมกับนายทหารท้ังหลาย ซึ่งไม่ธรรมดา 

เน่ืองจากปูตินมิใช่นักดื่ม และมีการเติมแก้วบอ่ยครั้งด้วย 

 ภาพถ่ายปูตินร่ืนเริงกับแชมเปญนี้เคยสังเกตเห็นเฉพาะการเฮฮากับกลุ่ม

นายทหารและปรากฏในระยะใกล้เคียงกับการประกาศฟ้ืนความเข้าใจกับการ

เปลี่ยนแปลงสายบังคับบัญชาดังรายงานข้างตน้ ส่วนเหตุผลว่าภาพทัศน์ดังกล่าวเป็น

เพราะมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า คณะทหารอาจจะก่อรัฐประหารเพื่อโค่นปูตินหรือไม่ 

น้ัน ยังไม่อาจคาดคะเนได้ในชั้นน้ี ส่วนนายเอียน เบรมเม่อร์ ประธานยูเรเชียกรุ้พ 

ค่อนข้างมั่นใจว่าปูตินยังได้รับความสนับสนุนจากคณะนายทหารชั้นสูง  แต่อาจ

วิเคราะห์ในบริบทของการปรับสายบังคับบัญชาล่าสดุได้ว่า แผนยุทธการในยูเครนจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส าคัญ แต่จะพลกิสถานการณ์ให้ดีขึ้นหรือไม่ ยังยากที่จะ

มองสถานการณ์ได้ถึงขัน้น้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะปัจจัยหลักอันได้แก่พื้นฐานทาง

เศรษฐกิจของรัสเซียย่ิงตกหนักมากขึ้นในขณะน้ีและจะเสือ่มทรามมากขึ้นต่อไป

เน่ืองจากมาตรการคว่ าบาตรของประเทศอื่นๆ ได้ส่งผลกระทบในทางลบเพิ่มขึ้นเป็น

ล าดับมาหลายเดือนตดิต่อกัน แม้รายงานของธนาคารกลางของรัสเซียก็สอดคล้องกับ

ข้อสังเกตดังที่กล่าว ส่วนตัวเลขอื่นน้ัน ทางการรัสเซียไม่ยอมเปิดเผยมาตลอด 

 เพื่อให้ความจริงปรากฏขึ้นมากเท่าที่สามารถจะค้นหาได้ ข้าพเจ้าจึงขอน า

เร่ืองราวต่างๆ ตามที่ได้เห็นรายงานจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ The Guardian New York 

Times  Washington Post  BBC  บทสัมภาษณน์าย Mark Galeotti-Head of the Russia-

Focussed Consultancy Mayak Intelligence ซึ่งให้แก่บทความของ Insider และ ฯลฯ 

อันเน้นหนักเกี่ยวกับ Shoigu และเพื่อความสะดวกในการพิมพ์และการอ่าน จะขอ

เรียกว่า โชกู แม้จะมิใชก่ารออกเสียงที่ถูกต้อง 

 โชกูเป็นอดีตนักการเมืองมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต มีพื้นฐานการศึกษาด้าน

วิศวกรโยธา อันเป็นวิชาชีพหลัก เคยด ารงต าแหน่งในรัฐบาลตั้งแต่สมยัเย้ลทซิ่น ไม่มี
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ประสบการณ์ในด้านการทหารมาก่อนเลย ขอเว้นช่วงนี้ไปจนเขาได้มาร่วมงานกับ 

วลาดิเมียร์ ปูตินเมื่อปี 1999 ในฐานะที่โชกูอยู่ในสายงานการกู้ภัย โดยท้ังคู่เข้ากันได้

เป็นอย่างดี เพราะโชกูสนใจในการนิยมไพร ด้วยการชักชวนปูตินให้เดินป่าไปทั่ว ถึง

ขนาดแนะน าให้ปูตินเชื่อในสรรพคุณของ “เลือดกวางสด” ท่ีล่ากันมาเอง ไม่แต่เท่านั้น 

โชกูยังชักชวนให้ปูตินสนใจในการออกก าลัง รวมทั้งการเล่นฮ็อคกี้น้ าแข็งซึ่งใครๆ ก็ได้

เห็นภาพปูตินแข่งขันกีฬาประเภทน้ีอยู่บ่อยๆ ในอดีต ท่ีแปลกก็เพราะ โชกูเป็นคนมา

จากชาดาน มใิช่ชาวเซ็นต์ปีเตอร์สเกอร์กเช่นปูติน และเขาไม่เคยท างานด้านข่าวกรอง

เช่นปูติน แต่ความใกลช้ิดระหว่างสองคนน้ี ถึงกับท าให้คาดหมายกันว่า โชกูจะเป็นผู้

สืบต าแหน่งจากปูติน ไม่แต่เท่านั้น โชกูยังส่งเสริมการท่ีปูตินเข้ายึดตรองคาบสมุทร

ไครเมียในปี 2014 ด้วย อาจจะด้วยเหตุนี้ โชกูจึงอยู่ในบัญชีคว่ าบาตรของสหรัฐพร้อม

กับนายเซอร์เกย์ ล้าฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกวาเลอ

รี่ เกล้าสซิมอบ  

 โชกูได้รับต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาตั้งแต่ปี 2012 ตาม

ภาพจะเห็นว่าเขามักจะแต่งเครื่องแบบทหาร ประดับเหรียญตราเต็มไปหมด แต่

แหล่งข่าวหลายฝ่ายเข้าใจตรงกันว่า ไม่มีเหรียญใดมาจากความสามารถในการรบเลย 

ซึ่งโดยท่ีโชกูไม่มีประสบการณ์ด้านการรบมาก่อน เขาเองจึงไดส้ั่งให้สร้างเหรียญร้อย

แปดตามใจชอบ แหล่งข่าวแห่งหน่ึงอ้างว่า โชกูสั่งท าเหรียญมากถึง 350 เหรียญ ตาม

ข่าวซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 17 มกราคม โชกูได้ไปเยือนแนวรบในยูเครนและท าในสิ่งที่เขา

ชอบอันได้แก่การประดับเหรียญให้แก่นายทหารจ านวนหน่ึง  

 ก่อนหน้าที่จะมีการเร่ิมรุกรบในยูเครน โชกูได้พบปะสนทนากับนาย Ben 

Wallace รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร แต่ในโอกาสน้ัน  เขา

ได้ปฏืเสธว่า รัสเซียไมม่ีแผนการจะบุกยูเครน ซึ่งในชั้นน้ัน ทั้งสหรัฐและสหราช

อาณาจักรมีข้อมูลจากการข่าวกรองแล้วว่า รสัเซียวางก าลังไว้พร้อมแล้วที่จะบุกเข้า

โจมตี ขึ้นอยู่กับว่าจะเปน็ก่อนหรือหลังวันปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุง    

ป้กกิ่ง และการเริ่มรุกรานยูเครนซึ่งนายโชกูเป็นผู้บัญชาการก็ได้มีขึ้นในวันท่ี 24 
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กุมภาพันธ์ตามค าสั่งของปูตินซึ่งปิดความตั้งใจของเขาไว้เงียบ อีก 3 วันต่อจากน้ัน โช

กูกับเกล้าสซิมอบก็ปรากฏในภาพถ่ายร่วมกัน 

 แต่การบุกมิได้เป็นไปตามความคาดหมายของเครมลินและปูตินเองซึง่มั่นใจว่า

จะพิชิตศึกได้ภายในเวลาอันสั้น (ภายในไม่เกิน 4 วัน) เน่ืองจากปรากฏว่าแนวรบทุก

ด้านถูกฝ่ายยูเครนโต้กลับ ท าให้กองทัพรัสเซียสูญเสียท้ังก าลังพลและยุทโธปกรณ์เป็น

จ านวนมากดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ความล้มเหลวอันใหญ่หลวงเป็นท่ีมาของข่าวหลาย

ส านักในโลกตะวันตกวา่ มีความไมล่งรอยหรือ Rifts ระหว่างโชกูกับปูติน ภาพข่าวการ

พบปะกันระหว่างผู้น าทั้งสองที่บ้านพักส่วนตัวของปูตินมิได้รับการเปิดเผยอีกหลาย

เดือนต่อมาคือในวันท่ี 28 ตลุาคม 2022 แต่นิวยอร์กไทมส์รายงานว่า ความไมล่งรอย

ระหว่างปูตินกับโชกูเกิดขึ้นในระยะเพียงไม่ถึง 1 เดอืนหลังจากวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ใน

เดือนมีนาคม หนังสือพมิพ์การ์เดี้ยนรายงานว่า โชกูหายหน้าไป 12 วัน (อันเป็นช่วง

เดียวกับท่ีข้าพเจ้ารายงานไว้ข้างต้น) 

 ในเดือนสิงหาคม 2022 ข่าวจากแหล่งต่างๆ ปรากฏมากและถี่ขึ้น ว่าปูตินไม่

ไว้วางใจโชกูและไม่คอ่ยฟังเขาตลอดมา 

 หนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานว่าในระยะเดียวกัน นาย Yevgeny 

Prigozhin หัวหน้า Wagner Group ได้เร่ิมโจมตโีชกูหนักขึ้น ไม่แต่เท่านั้น นาย Kirill 

Stremasov ชาวยูเครนซึ่งนิยมรัสเซียได้รับแต่งตั้ง (โดยปูติน) ให้เป็นผู้ว่าการนคร 

Kherson อันเป็นเมืองใหญ่เมืองเดียวของยูเครนท่ีรัสเซียเข้ายึดได้ตลอดสงคราม นาย

สเตรมาสอบเป็นคนแรกและคนเดียวท่ีเสนอให้โชกูไป “ฆ่าตัวตายเสีย” เพราะท าความ

ล้มเหลวในยูเครนหลายต่อหลายครั้ง  

 ตามรายงานของบีบีซี เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2022 นายสเตรมาสอบเกิด

เสียชีวิตจาก “รถคว่ า” เหตุเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนท่ีนายโชกู ซึ่งยังเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียอยู่เช่นเดิม ประกาศให้มีการถอนทหาร

รัสเซียออกจากเคอร์ซอน (ข้าพเจ้าเชือ่ว่า ต้นคิดคงไดแ้ก่พลเอกเกลา้สซิมอบ) ในช้ันน้ี 

ยังไม่มีแหล่งข่าวตะวันตกใดที่เชื่อมโยงการตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์กับการ
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กลับมาเรืองอ านาจของโชกู ตามการวิเคราะหข์องมาร์ค กาเลอ็อตตี้ โชกู “พร้อมจะ

เป็นเสื้อเกราะกันกระสุนให้ปูติน” เช่นเดิม โดยเหตุนี้โชกูจึงยังเก็บคัวค่อนข้างเงียบ แม้

จะถูกต าหนิมากจากวงการชั้นน าทั่วไป ซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าถ้าเขาเปิดตัวมากเกินไป  

ก็จะเท่ากับเป็นการแสดงว่า สถานการณ์ (ในยูเครน) ยังดีอยู่หรือไม่ก็เป็นการยอมรับ

ว่าไม่ดีเลย ไม่ว่าในทางใดย่อมสะท้อนในทางไม่เหมาะสมตอ่ “ผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด” (คอืตัวปูตินเอง) เพราะถึงอย่างไร ปูตินก็ไม่เคยแสดงว่าจะไล่เขาออกจาก

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์เห็นว่า ปูตินอยากจะ”เก็บโชกูไว้ก่อน”  

 ตัวโชกูเองคงรู้สึกล าบากใจ เพราะเขาเพิ่งเสรจ็ภารกิจในการเรียกทหาร

กองหนุนสามแสนคนมาประจ าการตาม Partial Mobilization อันเป็นนโยบายของปูติน 

แต่โชกูกลับประกาศเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน ให้ถอนทหารจากเคอร์ซอน และหลังจาก

น้ัน เขายังกล่าวอยู่เป็นประจ าว่า รัสเซียควรใช้อาวุธระบบทันสมัยในยูเครน โดยชี้แจง

ต่อมาวา่ เขาหมายถึงระบบขีปนาวุธและปืนใหญ่ ตามรายงานล่าสดุ โชกูพยายาม

หาทางสร้างความเข้าใจกับกลุ่มว๊าคเน่อร์ ซึ่งเล่นงานเขามาตลอด ดังท่ีได้รายงาน

มาแล้ว ว๊าคเน่อร์ใช้แผนการรุกรบของตนเอง เช่นท่ีเกิดใน Bakhmut และลา่สุด ใน

การอ้างว่า กลุม่ฯ เข้ายึดเมือง Soledar อันเป็นเมืองเล็กๆ ในภาคตะวนัออกและไมม่ี

ความส าคัญทางยุทธศาสตร์แต่อย่างใด แตต่ามรายงานในวันท่ี 17 มกราคม กลุ่มเข้า

ยึดได้เพียงสถานีรถไฟด้านตะวันตกของ Soledar แห่งเดียวเท่านั้น ในวันเดียวกันท่ี

ปรากฏรายงานว่า ทหารจ้างจากกลุ่มได้หลบหนีไปที่นอร์เวย์ ก็ต้องคอยฟังก่อนว่า เขา

จะเปิดโปงอะไร 

 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของโชกู น้ัน เขาดูจะเป็นผู้ท่ีไม่รังเกียจกับการหา

ประโยชน์ให้ตัวเองตลอดมา บ้านพักของเขานอกกรุงมอสโกใหญ่โตหรูหราเป็นพิเศษ 

ซึ่งก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมของปูตินเพราะต่างสะสมทรัพย์สินจากที่ต่างๆ ไว้เป็นจ านวน

มาก เมื่อไม่นานมานี้ ผูท่ี้เข้าใจว่าเป็นคู่รักเก่าของเขาและเป็นมารดาของลูกเขา 2 คน

ถูกทางการลิธูเอเนียขับออกจากประเทศ “เพราะเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ” (ตาม

ข่าวหนังสือพิมพ์ในลิธูเอเนีย) แต่โชกูมีครอบครัวและลูกอยู่แล้วในรัสเซีย ไม่แต่

เท่านั้น เขามีบทบาทในการส่งก าลังไปร่วมรบกับกองก าลังของอาสาดในซีเรียอีกด้วย 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

18 
 

 ส าหรับพลเอกเกล้าสซมิอบ นั้น เมื่อได้รับต าแหน่งผู้บัญชาการ “ปฏิบัติการ

พิเศษทางทหาร” เขาแถลงว่า กองก าลังรัสเซยีจะอาศัยการรบและยุทธวิธีอื่นในยูเครน 

แต่ตามรายงานท่ีได้รับถึงวันท่ี 16 มกราคม ขปีนาวุธขนาดใหญ่ที่ถูกส่งมาถลม่

อาคารอพาร์ตเม้นท์ท่ี Dnipro ได้ท าให้พลเรือนผู้พักอาศัยเป็นจ านวนมากเสียชีวิตและ

บาดเจ็บ จนได้รับการประณามจากประเทศต่างๆ อันดูจะแสดงว่า ยุทธวิธีภายใต้การ

บัญชาการใหม่ยังมิได้แสดงถึงความแตกตา่งจากที่ได้เห็นมา แม้กระท่ังการโต้ตอบการ

ถูกประณามในการระดมยิงขีปนาวุธครู้สเข้าถล่มอพาร์ตเม้นท์ท่ี ดนิโปรว่า รัสเซีย

โจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหาร ก็เป็นแนวเก่าที่ใช้มาตลอด ท้ังๆ ทีท่ราบดีว่าเป็น

ความเท็จ ตามค ากล่าวท่ีดาวอสของโอเลนา เซเลนสกายา สตรีหมายเลข 1 ของ

ยูเครน ในวันท่ี 17 มกราคม “There is nothing off-limits to Russia.” เกี่ยวกับขีปนาวุธ 

ครู้สที่ถูกน ามาใช้ครั้งน้ี นายเฟร็ด ไพล้เก้น ผู้สื่อข่าวอาวุโสของซีเอ็นเอ็น ได้ให้ชื่อไว้

อย่างขัดแจ้งว่าเป็นโมเดลใดและสามารถใช้ท าลายเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ 

จึงน่าคิดต่อไปว่าเป็นไปตามแผนยุทธการของพลเอกเกล้าสซิมอบ ผู้บัญชาการคนใหม่

หรือเปล่า 

 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม นาย Ben Wallace รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

สหราชอาณาจักรแถลงแก่สภาสามัญว่า สหราชอาณาจักรจะส่งมอบรถถังแบบ 

Challenger ให้แก่ยูเครนอีกประมาณ 14 คัน ในขณะท่ีกองก าลังยูเครนได้เร่ิมการฝึกใช้

อาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบ Patriot ท่ีศูนย์ฝึกของสหรัฐในมลรัฐโอคลาโฮมา 

รัสเซียก็แถลงว่า เป็นการ Escalate การสู้รบ ซึ่งรัสเซียใช้ค าว่า “Collective West” ใน

การก่อสงครามมาตลอด  

 ยูเครนเองต้องการอาวุธเช่นรถถัง รถล าเลียงพลและปีนใหญ่ประเภท Howitzer 

เป็นการด่วน ตามรายงานในวันท่ี 18 มกราคม นายมาร์ก รุตเต้ นายกรัฐมนตรีแห่ง

เนเธอร์แลนด์ ซึ่งพร้อมจะส่งอาวุธประเภทตา่งๆ รวมท้ัง Patriot ให้แก่ยูเครน ได้

พบปะหารือที่ท าเนียบขาวกับประธานาธิบดีไบเดน และขณะนี้ ประเทศผู้ให้ความ

ช่วยเหลือทางอาวุธแกยู่เครนก าลังประชุมปรึกษากันอยู่ท่ีเยอรมนี ซึ่งก าลังด าเนินการ

ตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ว่า จะส่งรถถังประเภท Leopard ให้แก่ยูเครนหรือไม่และ
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นายโอล้าฟ โช้ลซ นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจะกล่าวค าปราศรัยต่อ

World Economic Forum ท่ีดาวอสในอีกไม่กี่ชัว่โมง และในวันเดียวกันน้ี ประธานาธิบดี

เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็จะปราศรัยต่อท่ีประชุมเดียวกัน ที่ว่ารัฐบาลเยอรมันจะต้องท า

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจากการส่งอาวุธเช่นรถถังไปยังประเทศอื่นในยุโรป

มีข้อก าหนดอันคั่งค้างมาจากสงครามโลกครั้งท่ี 2  แต่รถถังจากญี่ปุ่นสามารถถูกส่งไป

ยังยูเครนได้ แม้จะอยู่ในฐานะเดียวกับเยอรมนีในสงครามโลกเมื่อเกอืบ 80 ปีมาแล้วก็

ตาม 

 เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 17 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย นาง Olena 

Zelenska สตรีหมายเลขหน่ึงแห่งยูเครน ได้กล่าวค าปราศรัยต่อท่ีประชุม World 

Economic Forum ท่ีเมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ อันเป็นครั้งแรกของเธอ ซึ่งเธอได้

ย้ าถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องไม่ปลอ่ยให้รัสเซียเป็นฝ่ายได้เปรียบในการสงครามรุกราน

ในยูเครนอันย่อมหมายถึงการแผ่ขยายขอบเขตของความล่มสลายไปยังทั่วโลก โดย

บรรยายถึงตัวอย่างบางประการของวิกฤตการณ์ท่ีรัสเซียก่อในประเทศของเธอ เช่น

การโจมตีบริเวณโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ท่ีซาโปริซเซียในยูเครน ซึ่งปวงชนท้ังมวลไม่

ควรยินยอมให้เกิดภยันตรายร้ายแรงเช่นเชอร์โนบิลขึ้นอีก การระดมโจมตีบรรดา

กสิกรท่ีจะผลิตอาหารและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารไม่กล้าจะประกอบอาชีพของ

ตน ท าให้ท่ัวโลกขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค การถูกท าร้ายท าให้ชาวยูเครน

นับล้าน (8+ล้าน)  ต้องไปหลบภัยอยู่ตามประเทศต่างๆ อย่างน่าเวทนา ชาวยูเครน

จ านวนมาก รวมทั้งเด็กๆ ด้วย ถูกรัสเซียเนรเทศไปกดขี่ในรัสเซีย โดยถูกล้างสมองวา่ 

เขาเป็นใคร การตัดเสน้ทางส่งพลังงานจนเป็นวิกฤตการณ์ไปทั่ว ล่าสุด บ้านพักท่ี    

ดนิโปรถูกรัสเซียถล่ม จ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับ 40 คน จ าเปน็เหลือเกินท่ีท้ัง

โลกจะร่วมมือกันน าสันติภาพคืนสู่ยูเครน สามเีธอได้เสนอแผนสันติภาพแล้ว แต่ต้อง

เป็นสันติภาพท่ีท าให้ยูเครนได้ดินแดนท้ังหมดกลับคืนมา ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่พึง

ประสงค์และอาชญากรรมสงครามจะตอ้งได้รบัการลงโทษ ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมท่ีดา

วอสล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงอิทธิพล ขอให้ท่านท้ังหลายร่วมมือกันท าให้ปีน้ีเป็นปีแห่ง
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สูตรสร้างสันติภาพและเอกภาพ สิ่งที่ส ีจิ้นผิงกล่าว น้ัน ไม่เพียงพอ จนีจะต้องท า

มากกว่านั้น เพื่อให้สงครามยุติลงได้จริงๆ ความร่วมมือกันในระดับโลกจ าเป็น 

 

 รายงานต่อจากกรณีอดตีทหารจ้างจาก Wagner Group ท่ีหลบหนีไปนอร์เวย์ 

 ตามรายงานจากบีบีซีและซีเอ็นเอ็น (นิค โรเบิร์ตสัน) อดีตทหารจ้างท่ีหลบหนี

ไปมีชื่อว่า Andrey Medvedev เคยเปน็ทหารจ้างระดับ Unit Commander แต่ได้หนีการ

เป็นทหาร (จ้าง) จากยูเครนไปยังนอร์เวย์ และให้การโดยสมัครใจ มีสาระส าคัญโดย

สรุปว่า 

 1 เขาได้เห็นการกระท าอาชญากรรมสงครามหรือ War Crimes โดยว๊าคเน่อร์

กรุ้พในยูเครนมากับตา อันรวมท้ังการประหารชีวิตพวกที่พยายามหลบหนีการสู้รบ

หรือ defectors ท้ังหลาย 

 2 เมื่อทหารรัสเซียเสียชีวิตในการรบ ทางการรัสเซียจะไม่แจ้งให้ครอบครัว

ทราบ เพียงแต่แจ้งว่า ยังหาตัวไม่พบหรือ missing 

 3 ทหารจ้างในกลุ่มหลายพันคนมาจากนักโทษในคุกรัสเซียท่ีถูกส่งมาร่วมกอง

ก าลังโดยมีสัญญาครั้งละ 6 เดือนเพื่อแลกกับเสรีภาพจากการถูกจองจ า 

 4 ตัวเขาเองไปร่วมกับกลุ่มโดยท าสัญญามอีายุ 4 เดือน เขาตัดสินใจหลบหนี

เพราะกลุ่มจะขยายอายุสัญญากับเขาให้นานโดยไม่มีก าหนด แน่นอน กลุ่มฯ พยายาม

ตามลา่เขา เช่นเดียวกับ Security Service ของรัสเซีย 

 5 เขาพร้อมท่ีจะให้ข้อเท็จจริงท้ังหมดแก่ฝ่ายนอร์เวย์โดยละเอียดต่อไป เพราะ

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องของนอร์เวย์ได้ช่วยตุ้มครองเขาตั้งแต่ที่เขาได้ขา้มล าน้ าที่เป็นน้ าแข็ง

จนถึงท่ีหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย 

 ความโหดเหี้ยมของกลุม่ว๊าคเน่อร์เป็นท่ีทราบกันมานาน เนื่องจากกลุ่มนี้มีนัก

สังหารมืออาชีพอยู่ด้วย ซึ่งก็มิได้ผลตามที่ต้องการ เพราะเซเลนสกี้ยังปลอดภัยอยู่
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เคียงข้างประชาชนชาวยูเครน แต่นายพรีก้อสซินยังวางตัวเป็นชนชั้นน าในวงการ

ของเครมลิน เพื่อให้เปน็ไปตามสมยานามว่าเป็น “Putin’s Chef” แต่ในทัศนะของ

ข้าพเจ้าพรีก้อสซินละมา้ยร้าสปูตินมากกว่า และเป็นคนมีจิตใจโหดรา้ยมาก 

 ขณะท่ีท ารายงานข้างต้นอยู่ ประเธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้

ปราศรัยทางวิดิโอต่อทีป่ระชุม WEF ท่ีดาวอส จึงขอรายงานโดยสรุปว่า เขาเริ่มค า

ปราศรัย “เป็นภาษาอังกฤษ” ในเวลา 18.00 น. ตามเวลาในกรุงคิ้ฟ โดยย้ าความ

รีบด่วนของการเพิ่มพูนก าลังรบให้แก่ยูเครน ทั้งอาวุธและกระสุน เพราะ “Tyranny is 

outpacing democracy in its offensives” จ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะตอ้ง

รีบด าเนินการท่ีจ าเป็นโดยเร็ว ท้ังโลกจะต้องร่วมกันเป็นหน่ึงเดียวเพื่อให้ได้รับชัยชนะ 

บัดนี้รัสเซียเป็นฝ่ายก่อการร้าย ประชาธิปไตยจะต้องเร่งช่วยให้ยูเครนสามารถผลักดัน

รัสเซียกลับออกไปจากที่ซ่ึงเขาพยายามจะรุกราน รัสเซียควรลืมตาและเห็นความ

ผิดพลาดต่างๆ ท่ีได้ท าไป 

 หลังจากที่ได้กล่าวค าปราศรัยแล้ว รายการได้เปลี่ยนเป็นการสัมภาษณ์เซเลน 

สกี้โดยฟารี๊ด ซากาเรีย ผู้จัดรายการ Global Public Square ทางซีเอ็นเอ็น ซึ่งเปิดฉาก

ไปยังดาวอสด้วย โดยเซเลนสกี้ตอบค าถามเปน็ภาษายูเครนและมีล่ามแปลเป็น

อังกฤษให้แก่ผู้ฟัง ประเด็นส าคัญไดแ้ก่ทัศนะของ ดร. เฮนรี่ คิสซิงเจอร์ ซึ่งแทนการ

เสนอให้ยุติสงครามด้วยการเจรจา โดยมิได้ให้ความส าคัญกับการได้ดนิแดนต่างๆ ไป

ครอบครอง รวมทั้งคาบสมุทรไครเมียด้วย ดร. คิสซิงเจอร์บัดนี้ เห็นว่า ยูเครนควร

ได้รับความช่วยเหลือเพื่อคงความเป็นยูเครนไว้ต่อไป ขอ้นี้ เซเลนสกี้ยินดีที่คิสซิงเจอร์

เปลี่ยนความคิดไปในทางที่ถูกแล้ว 

 รายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 19 มกราคม แจง้ว่า สหรัฐ โดยนายพลนอก

ราชการลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะพยายามแนะน าให้

เยอรมนีมอบรถถัง Leopard แก่ยูเครน ตามท่ีเขาต้องการ แต่ในส่วนของสหรัฐเอง นั้น 

ได้พิจารณาความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนรุ่นใหม่เป็นมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์

เสร็จแล้ว ซึ่งจะไม่รวมรถถัง Abrams เน่ืองจากไม่เหมาะกับภูมิประเทศในยูเครน แต่
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จะมีรถ Stryker Combat Vehicles อันต้านทุ่นระเบิดได้อย่างดแีละมีความสามารถอีก

หลายด้าน จะมีประโยชน์ในการรบแก่ยูเครนเป็นอย่างมาก และอาวธุอื่นๆ   

   

 

 ใกล้เคียงกับวันขึ้นปีใหม่ นาย Itamar Ben Gvir หัวหน้าพรรคชาตินิยมขวาจัดซึ่ง

เป็นพรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบ็นจามิน เนตันยาฮู ได้ไปเยือนสถานท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ในนครเจรูชาเล็ม โดยได้เข้าไปที่อัลอัคซาด้วย ทั้งๆ ท่ีเขาทราบดีว่าเป็นการ

ย่ัวยุชาวอาหรับและมุสลิม ซึ่งท าความไม่พอใจให้แก่ชาวอาหรับและปาเลสไตน์เป็น

อย่างยิ่ง แต่ไม่นานนัก เขาก็ได้ผ่านไปยังสถานท่ีอื่นๆ พร้อมกับแจ้งแก่นักข่าวว่า 

ศาสนสถานท้ังหมดย่อมเปิดให้แก่ชาวต่างประเทศโดยเสมอเหมือนกัน เขาเองก็ใช้

สิทธิเช่นเดียวกับผู้อื่น 

 ปฏิกิริยาต่อการย่ัวยุของนายเบ็นกวีร์ประการหน่ึงได้แก่ค าขอของสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีการประชุมด่วน 

 บางทีกลุ่มของเนตันยาฮูคงจะตระหนักดีว่า อาจมีการปะทะกันขึ้น จึงได้เข้า

ไปขักน าให้เขาออกไปเสีย เรื่องจึงสงบลงก่อนท่ีจะบานปลาย ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้น นั้น 

หลายฝ่ายคาดหมายกันไว้ก่อนแล้ว หากเนตันยาฮูไม่หาทางป้องกันอย่างเด็ดขาดไว้

ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ คงเป็นการยากที่จะป้องกันพฤติกรรมย่ัวยุของนายเบ็น กวีร์และพวก 

ดังที่ข้าพเจ้าได้เตอืนมาตั้งแต่วาระท่ีพรรคลิขุดก าลังหันไปพึ่งการสนับสนุนของฝ่าย

ขวาจัด 

 ความยุ่งยากอีกประการหน่ึงมาจากความพยายามของเนตันยาฮูเองที่จะบั่น

ทอนอ านาจของกระบวนการยุติธรรมและฝ่ายตุลาการ เน่ืองจากตัวเนตันยาฮูเองยัง

เป็นจ าเลยในคดีคอร์รัปชั่นและละเมิดความนา่เชื่อถือ (Breach of Trust) จึงได้เสนอ

ญัตติท่ีจะปฏิรูประบบยุติธรรม    
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 แต่ชาวอิสราเอลจ านวนมากไม่เห็นด้วยกับความพยายามของนายกรัฐมนตรีท่ี

เพิ่งได้กลับมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลอีกเป็นครั้งท่ี 5 เมือ่วันจันทร์ท่ี 16 มกราคม จ านวน

ชาวอิสราเอลผู้ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีและมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนในกรุง

เทลอาวิฟได้เพิ่มขึ้นเป็น 8 หมื่น+ ทั้งหมดเห็นว่า เนตันยาฮูพยายามหาทางให้ตัวเอง

พ้นข้อหา แม้กระทั่งประธานาธิบดี Isaac Herzog ก็ไม่แน่ใจว่า แผนการปฏิรูปดังกล่าว

จะมีผลดีหรือไม ่ในฐานะที่เป็นรัฐประมุข เขาจึงมิได้แสดงทัศนะให้แน่ชัดในชั้นน้ี ส่วน

ภาคประชาชน นั้น เห็นว่า รัฐบาลควรจะพยายามแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู่ อันมีอยู่

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเป็นอันดับแรก 

 ตามรายงานจากตะวันออกกลางในวันท่ี 18 มกราคม ยูเออี ได้จัดประชุมกลุ่ม

อาหรับ “ฉันพี่น้องหรือ Fraternal Meeting” ขึ้น โดยนอกจากประเทศอ่าวแล้วมอีียิปต์

ด้วย รายละเอียดยังไม่ปรากฏในชั้นนี้ 

 

 เหตุน่าสลดใจย่ิงอุบัติขึน้เมื่อเช้าวันท่ี  18 มกราคม โดยเฮลิค็อปเตอรซ์ึ่งบิน

ออกจากกรุงคิ้ฟเพื่อไปยังเมืองคาร์คี้ฟประสบอุบัติเหตุตกลงใกล้กับโรงเรียนอนุบาล

และบ้านคนอยู่อาศัยในเมือง Brovary ห่างจากกรุงคิ้ฟไปทางเหนือไม่มากนัก และเกิด

ระเบิดเป็นเพลิงไหม้หมดท้ังเครื่อง  ราวกับ Inferno ตามค าของส านกัข่าวต่างๆ 

 ผู้โดยสารรวมทั้งนาย Denis Monastyrsky รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ยูเครน รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปลัดกระทรวงฯ เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยจ านวน

หน่ึง เสียชีวิต รวมท้ังผู้คนท่ีอยู่บนพื้นและเด็กนักเรียน 4 คน ก็ถึงแก่ชีวิตด้วย รวม

จ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 14 ศพ 

 รัฐบาลได้สั่งให้มีการสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งน้ี แตร่ายงาน

จากส านักข่าวตา่งๆ แจ้งเหมือนกันว่า อากาศค่อนข้างมืดมดิและวิสยัทัศน์ไม่ดีเลย 

ส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในค าให้สัมภาษณ์ที่ดาวอสว่า ต้องร าลึกถึงเสมอวา่

เหตุร้ายครั้งน้ีเกิดขึ้น “ในสภาวะสงคราม” แต่มไิด้เจาะจงวา่ ฝา่ยท่ีก่อสงครามเป็น

ผู้รับผิดชอบในการท าให้เฮลิค็อปเตอร์ตกครั้งน้ี 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

24 
 

 

 เมื่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในบราซิลเมือ่เดือนตุลาคม 2022 ปรากฏชัด

ว่า Luiz Inacio Lula da Silva ได้รับชัยชนะด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม นาย Jair 

Bolsonaro อดตีประธานาธิบดีผู้ประสบความพ่ายแพ้ แม้จะไม่มากนัก สงวนท่าทีมา

โดยตลอดและไม่เคยแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งเลย ส่วนผู้สนับสนุนเขาซึ่งมีอยู่มาก

พอสมควร เน่ืองจากโบลโซนาโร่และลูกชายของเขาไดส้ะสมบรรดา “อันทพาล” ไว้มาก 

ตามแบบของโดนัลด์ ทรัมป์  

 เมื่อใกล้วันท่ี 1 มกราคม ศกใหม่นี้อันเป็นวันปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่งของ

ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซิลวา ท่ัวโลกก็ได้ทราบข่าวว่า โบลโซนาโร่ได้เดินทางออกจาก

บราซิลไปยังมลรัฐฟลอริด้าในสหรัฐ โดยมีข่าวด้วยว่า เขาก าลงัจะเดินทางต่อไปยังมาร์ 

อา ลาโก้ บ้านพักตากอากาศอันหรูหราของโดนัลด์ ทรัมป์ และเพราะเหตุนี้จึงเป็นท่ี

แน่นอนว่า โบลโซนาโร่จะไม่เข้าร่วมในพิธีรับต าแหน่งของลูล่า 

 ปรากฏว่า ในวันท่ี 8 มกราคม ผู้สนับสนุนโบลโซนาโร่จ านวนมากได้บุกเข้า

โจมตีอาคารรัฐสภา ท าเนียบประธานาธิบดีและที่ท าการศาลสูงในกรุงบราซิเลีย เป็น

ปฏิบัติการสอดประสานกัน เทียบได้กับความพยายามก่อรัฐประหาร ท านองเดียวกับท่ี

นายโดนัลด์ ทรัมป์ก่อขึ้นท่ีอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันท่ี 6 มกราคม ปี 2021  

 ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซิลว่าและรัฐบาลได้สั่งให้ต ารวจและฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัยปราบปราม จนน าความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาได้ ทางการจับกุมพวกก่อ

ความยุ่งยากได้ประมาณ 1,800 คน โดยได้มีการสอบสวนผู้ก่อการจลาจลอยู่ แต่

ข้าพเจ้าค่อนข้างมั่นใจว่า นายโบลโซนาโร่และลูกชายของเขาทราบดีว่าจะเกิดเหตุ

ดังกล่าวขึ้น อย่างไรก็ด ีกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันยังมิได้ยืนยันว่าจะส่งตัวนาย

โบลโซนาโร่กลับไปบราซิล ข้าพเจ้าเพียงแต่ทราบว่า เขาเดินทางเข้าอเมริกาได้โดยมีวี

ซ่าประเภท A-1 ในฐานะที่เป็นผู้น าต่างประเทศซ่ึงยังมีอายุใช้ได้อยู่ 
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 โดยท่ีไม่มีการคาดหมายกันมาก่อน ในวันท่ี 19 มกราคม นาง Jacinda Ardern 

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ซึ่งได้รับความนิยมจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เครือจักรภพ ได้ประกาศความตั้งใจจะอ าลาจากวงการเมืองในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ศกน้ี 

ด้วยเหตุผลว่า เธอหมดก าลังที่จะท าหน้าที่ต่อไป ส่วนใครจะมาท าหน้าที่หัวหน้าพรรค

แรงงาน ก็เชื่อว่า พรรคคงจะหาคนมารับช่วงได้ เพื่อการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งก าหนดจะมี

ขึ้นในวันท่ี 14 ตุลาคม ศกน้ี 

 จาซินด้า อาร์เดิร์น ชนะการเลือกตั้งเมื่อ 5 ปีคร่ึงมาแล้วและได้ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีในวัยเพียง 37 ปี นับเป็นหัวหน้ารัฐบาลอายุน้อยท่ีสุด และเป็นคนแรกท่ี

มีบุตรภายในเวลาเพียง 1 ปีในต าแหน่ง ส่วนพิธีแต่งงานกับ Partner ซึ่งเลื่อนมาหลาย

ครั้ง จะมีขึ้นเมื่อเธอพน้จากรัฐบาลแล้ว  

 อาร์เดิร์นต้องเผชิญกับปัญหานานัปการระหว่างท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี อาทิ 

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเกาะใต้ (เขา้ใจว่าท่ีไคร้สต์เชิร์ช) การก่อการร้ายหฤโหดใน

มัสยิดที่ไคร้สต์เชิร์ช 2 แห่ง ซึ่งเธอจัดการได้อย่างดีเย่ียมและไม่ยินยอมให้มีการ

กล่าวถึงชื่อของผู้กอ่การร้าย (ซึ่งได้มีการด าเนินคดีถึงที่สุดแล้ว โดยไม่มีโทษประหาร

ตามกฏของนิวซีแลนด์) จากเหตุนั้น เธอได้ด าเนินการบัญญัติกฎหมายห้าม

ครอบครองอาวธุปืนอย่างเด็ดขาด การด าเนินการอย่างได้ผลในการควบคุมโรคระบาด

โควิด19 และได้ตอบโตน้ายโดนัลด์ ทรัมป์อย่างหนักท่ีกล่าวหาว่าเธอไม่อาจรับมือกับ

โรคระบาดได้ ปัญหาความยุ่งยากทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลายประเทศก็ต้องเผชิญเช่นกัน 

และ ฯลฯ 

 ผู้น าหลายประเทศแสดงความเสียดายในการตดัสินใจของ อาร์เดิร์น ดังเช่น  

จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแห่งแคนาดา นายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลีย และอื่นๆ 

เท่าที่ได้รับทราบในชั้นน้ี แต่ตัวเธอเองปรารภว่า การพ้นภารกิจหนักจะช่วยให้เธอได้มี

เวลาให้กับครอบครัว รวมทั้งการแต่งงานและการดูแลให้ลูกเข้าโรงเรียนได้ 
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 การประท้วงในกรุงลิม่า ประเทศเปรู จะขยายวงขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 

มกราคม หลังจากจ านวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงเพิ่มมากขึ้น ก่อนหน้านี้ ฝ่ายรักษา

ความปลอดภัยของรัฐบาลได้ขยายวันใช้ภาวะฉุกเฉินให้ยาวขึ้น และนาง Dina 

Boluarte ผู้เป็นประธานาธิบดียังไม่ยินยอมลาออกจากต าแหน่ง 

 ส่วนอดีตประธานาธิบดีเปโดร ค้าสติลโยยังคงอยู่ในท่ีคุมขังเช่นเดิม อันเป็น

ต้นเหตุของการประท้วง  

 จากการค้นหาประวัติความเป็นมาของนางโบลูอาร์เต้มีข้อมูลเพียงวา่ เธอเป็น 

“a politically unknown figure” ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีทางสังคมมากอ่น และได้รับต าแหน่ง

เป็นรองประธานาธิบดีในรัฐบาลของเปโดร คา้สติลโย และเมือ่สภาลงมติให้ถอดถอน

คา้สตลิโยและทางการได้จับเขาเข้าคมุตัวด้วยข้อหาคอร์รัปชั่นในอดีตและพยายามก่อ

รัฐประหาร รองประธานาธิบดีโบลูอาร์เต้จึงไดร้ับปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีแทน

และอยู่ในต าแหน่งมาจนบัดนี้ ตามข้อมลูเพิ่มเติม เธอได้มาร่วมประชมุเอเปคที่

กรุงเทพฯ ด้วย  ส่วนก าหนดการเลือกตั้งใหม่ก็ถูกเลื่อนออกไปจากเดือนเมษายน ศกนี้

โดยไม่มีก าหนดใหม่ที่แน่นอน       

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 22-26 มกราคม 

 เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอเมริกันจับกุมนาวิกโยธิน 3 นายซ่ึงมีส่วนร่วมในการ

จลาจลที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2021 หลงัจากตรวจสอบ

หลักฐานแล้วปรากฏว่า นาวิกโยธินในประจ าการหน่ึงนายตั้งใจจะก่อให้เกิดสงคราม

กลางเมืองครั้งท่ี 2 ขึ้นหรือ Civil War 2.0  

 เจตนาร้ายแรงดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของนายโดนัลด์ ทรัมป์และพวก

ขวาจัดทั้งหลาย ซึ่งก าลงัอยู่ในการสอบสวนเป็นการภายในของนาย Jack Smith ท่ี

ปรึกษาหรืออัยการพิเศษ (Special Counsel) อยู่ขณะน้ี โดยอาจมีการแต่งตั้งคณะ

ลูกขุนชุดใหญ่ (Federal Grand Jury) ต่อไป 
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 คดีดังกลา่วเป็นส่วนหน่ึงของคดีท่ีนายโดนัลด์ ทรัมป์พยายามปฏิเสธผลการ

เลือกตั้งในปี 2020 ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดนเป็นผู้ชนะอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม อีกส่วน

หน่ึงของคดีได้แก่ความพยายามของนายทรัมป์ท่ีเรียกร้องให้ Secretary of State 

(Raffensperger) ของมลรัฐจอร์เจียจัดหาคะแนนเพิ่มให้แก่เขาโดยใช้โทรศัพท์ (แบบ

วิดิโอคอลล์) ซึ่งข้าพเจา้และคนท่ัวไปในอเมริกาและท่ัวโลกได้รับทราบจากสื่อหลาย

ต่อหลายครั้งในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา น้ัน อัยการสหรัฐในมลรัฐจอร์เจียได้ด าเนินคดีต่อ

นายโดนัลด์ ทรัมป์ตลอดมา ปรากฏตามรายงานข่าวของซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 25 มกราคม 

ศกใหม่นี้ว่า คณะลูกขนุใหญ่หรือ  Federal Grand Jury ส าหรับคดีน้ี ได้พิจารณาเสร็จ

แล้ว แตฝ่่ายยุติธรรมของจอร์เจียเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยแก่สาธารณชน เพราะเป็น

คดีต่อเน่ืองกับคดีหลัก จึงเก็บผลการพิจารณาของคณะลูกขุนใหญ่ไว้ก่อน 

 อย่างไรก็ดี คดีน้ีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองอีกบางคนด้วย อาทิ วุฒสิมาชิกลินด์ซี่ 

แกรมแห่งมลรัฐเซ้าธ์แคโรไลน่า ซึ่งไม่ยอมไปให้การตามหมายเรียก ไม่ทราบว่าจะต้อง

รับผลอย่างไร อันต้องตดิตามความคืบหน้าของคดีต่อไป เข้าใจว่าคดน้ีีอยู่ในข่ายความ

รับผิดชอบของนายแจ็คสมิทธ์ด้วย 

โดยท่ีอเมริกาเกิดเหตุอันตรายต่อการปกครองของชาติในวันท่ี 6 มกราคม 

2021 อันสืบเนื่องมาจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีซึ่งไมต่้องการสละ

ต าแหน่งแม้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงจะไม่เห็นด้วยกับการท่ีเขาจะเป็นต่อ บราซิล 

ภายใต้อดีตประธานาธบิดีซึ่งมีชื่อว่าเป็นทรัมป์แห่งอเมริกาใต้ ก็มีเหตจุลาจลในวันท่ี 8 

มกราคม 2023 ซึ่งศาลสูงเห็นว่า อดีตประธานาธิบดี Jair Bolsonaro คงจะมีสว่น แต่

เขาปฏิเสธ อย่างไรก็ดี ในวันท่ี 22 มกราคม ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซลิว่าไดส้ั่งปลดผู้

บัญชาการทหารบกท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยโบลโซนาโร่ในช่วงท่ีเขาสลับสับเปลี่ยนผู้

บัญชาการทหารจนวุ่นวายท่ัววงการ เพราะมีหลักฐานว่าเขามีส่วนในเหตุจลาจลใน

วันท่ี 8 มกราคมและมแีผนโค่นล้มรัฐบาลของลูล่าด้วย 
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 ข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมาได้แก่การท่ีต ารวจกองปราบของอิตาลี 

(Carabinieri) สามารถบุกเข้าจับกุมนาย Matteo Messina Darinaro หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย 

หลังจากที่หลบซ่อนมานานถึง 30 ป ี

 นายดารินาโรและพวกได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงไว้มากจนเป็นข่าวครึกโครม

ในระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งการให้มีการวางระเบิดสังหาร

อัยการปราบมาเฟียในชื่อว่า Georgio Falcone และ Paolo Borsellino ในปีหลังจากนั้น 

เพื่อล้างแค้นการด าเนินคดีสมาชิกมาเฟียหลายร้อยคนก่อนหน้านั้นท่ีรู้จักกันว่า Maxi 

Trial 

 นายดารินาโร่เป็นหัวหน้ากลุ่มมาเฟียหลายกลุ่มซึ่งมีเครือข่ายไปท่ัวทั้งในอิตาลี

และต่างประเทศ รวมท้ังในนครนิวยอร์กด้วย ดังปรากฏหลักฐานมากมายในความ

รับผิดชอบของเอฟบีไอประจ าอัยการศาลแขวงนิวยอร์กใต้และส านักงานเอฟบีไอ

ส่วนกลาง ตามข่าวที่สือ่ในอิตาลีมักกล่าวถึง หัวหน้ามาเฟียเหล่าน้ีมีอิทธิหลมากกว่า

ธรรมดาเพราะเป็นท่ีรู้จักกับกับนักการเมืองชั้นน าเช่นนายจิวลิโอ อันเดรอ็อตตี ้ซึ่งเป็น

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่หลายสมัยและนายซิลวิ

โอ แบร์ลุสโกนี เจ้าของทีมฟุตบอลล์เอซีมิลานและหัวหน้าพรรคฟอร์ซาอิตาเลีย (ชือ่

พรรคน้ีตั้งตามค าเชียร์ฟุตบอลล์ วา่ “รุกเข้าไปทีมอิตาลี”) แต่ขอ้เท็จจริงจะเป็นเช่นไร 

ข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะจะยืนยันได้ 

 การสังหารโหดอัยการจอร์จิโอ ฟาวโคเน นั้น ผูร้ับมอบภารกิจได้แก่นายซัลวา

ตอเร่ ริน่า หัวหน้ามาเฟียหรือ Mafia Boss คนหน่ึงในปาเลอร์โม อนัเป็นถิ่นฐานของ

ฟาวโคเน่เช่นกันแต่ในช่วงน้ัน ฟาวโคเน่ได้ย้ายไปปฏิบัติงานท่ีกรุงโรม ตามค าสัง่ของ

นายกรัฐมนตรีอันเดรอ็อตตี้ แต่เขามักจะเดินทางไปเย่ียมบ้านท่ีปาเลอร์โมแทบทุก

สัปดาห์ซ่ึงก าหนดการเดินทางของเขาจะถูกปกปิดไว้เป็นความลับสดุยอด 

 แต่กลุ่มมาเฟียก็สืบทราบว่า ฟาวโคเน่ จะเดินทางจากกรุงโรมไปปาเลอร์โมโดย

ทางเครื่องบินพิเศษ นายซัลวาตอเร่ ริน่าจึงมอบหมายให้นาย Giovanni Brusca เป็น

มือสังหารด้วยการซุกทุ่นระเบิดไว้ใต้ทางหลวงหรือ Motorway A29 ขนาดใหญ่มาก คอื
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หนักถึง 400 กิโลกรัม มีการซ้อมปฏิบัติการหลายต่อหลายครั้ง โดยนายบรุสก้าจะจุด

ระเบิดบนสันเขาเตี้ยๆ ในด้านทางออกประตูหลังจากท่าอากาศยานปาเลอร์โมซึ่งเขา

สามารถเห็นความเคลือ่นไหวท่ีทางออกสู่ A29 ได้ชัดเจน 

 วันท่ี 23 พฤษภาคม 1992 เป็นวันท่ีอัยการฟาวโคเน่ขึ้นเครื่องบินเล็กพิเศษ

พร้อมภริยาและเจ้าหน้าที่ประจ าตัวจากกรุงโรมไปสู่ท่าอากาศยานปาเลอร์โม โดยมิได้

คาดหมายว่า มาเฟียจะสืบทราบก าหนดการลับมากของเขา เมื่อเครือ่งบินถึง อัยการ 

ภริยาและคณะกอ็อกไปด้านหลังของสนามบนิและขึ้นรถ แล้ววิ่งออกประตูหลัง รถซ่ึง

คงจะมีเกราะกันกระสนุได้เคลื่อนขึ้นสู่ทาง A29 ตรงตามแผนท่ีมาเฟียเรียกว่า CAVACI 

MURDER ตามชื่อต าบลแถบนั้น เมื่อถึงจุดท่ีวางระเบิดหนัก 400 กิโลกรัมไว้หลายวัน

ก่อนหน้า บรุสก้าก็จุดระเบิด ท าให้ผู้อยู่ในรถทั้งขบวนถึงแก่ชีวิตคาท่ีเน่ืองด้วยเกราะ

กันกระสุนไม่อาจทนแรงของระเบิดขนาดมหึมานั้นได้ ส่วนอัยการบอร์เซลลิโน่ มือ

ปราบมาเฟียตู่กับฟาวโคเน่ นั้น ถูกสังหารในปีถัดมาซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบรายละเอียด

เท่าใดนัก ทราบแต่เพียงว่า ประชาชนได้ร่วมกันสร้างรูปปั้นของท้ังสองท่านไว้เป็น

อนุสรณ์สถานในเมืองปาเลอร์โม และอีกหลายปีต่อมา ปฏิมากรรมท้ังคู่ก็ถูกท าลาย

เสียหายเกลื่อนกลางลานท่ีประดิษฐานโดยฝีมือของมาเฟีย  

 ข้าพเจ้าได้เห็นจุดสังหารอัยการฟาวโคเน่ ภริยาและคณะด้วยตนเองเนื่องจาก

ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังเมืองปาเลอร์โม ในเกาะซิ

ซีลี เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการรับรางวัล 

GAIA (GODDESS OF EARTH) ในด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ ในพิธีซึ่งจัดขึ้นท่ีเมืองปา

เลอรโ์ม    

 เมื่อข้าพเจ้าและเลขานุการเอกเอกพงษ์ ปลัดรกัษาเดินทางโดยเครื่องบิน

พาณิชย์ไปถึงท่าอากาศยานปาเลอร์โม บังเอิญเป็นวันเดียวกับท่ีผู้อ านวยการ

ส านักงานเอฟบีไอหรือ FBI ของสหรัฐไปถึงเช่นกันเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีข้าพเจ้าไม่อาจ

ทราบได้และก็มิไดส้นใจที่จะสอบถามใคร 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

30 
 

 ส าหรับข้าพเจ้า ต ารวจอารักขาอิตาเลียนได้รายงานตัวกับข้าพเจ้าท่ีทางออก

จากเครื่องบินและจัดรถรับรองให้ตลอดเวลาท่ีข้าพเจ้าพ านักอยู่ในเมืองปาเลอร์โม มี

เจ้าหน้าที่สองนายในชุดสากล อีกคนหน่ึงเป็นผู้ขับรถซึ่งก็เป็นมือปราบเช่นกัน 

หลังจากการแนะน าตัวเพื่อให้ข้าพเจ้าจ าหน้าได้แล้ว เจา้หน้าที่ได้เล่าเหตุการณ์การ

สังหารอัยการฟาวโคเน่โดยได้น าข้าพเจ้าและคณุเอกพงษ์ไปยังห้องสังเกตการณ์อีก

ด้านหน่ึงของสนามบินและชี้จุดบนสันเขาเตี้ยๆ ซึ่งคนร้ายใช้เป็นจุดติดตามความ

เคลื่อนไหวจากทางออกไปสู่ทางหลวง A29 อันท าให้เขาจุดระเบิดไดอ้ย่างแม่นย า จุด

ต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ชี้ให้ข้าพเจ้าได้เห็นท าให้ข้าพเจ้าอดคดิถึงเหตุวางระเบิดเมื่อปี 1983

โดยสายลับของคิมอิลซงุแห่งเกาหลีเหนือซึ่งซ่อนตัวอยู่บนสันเขาของพระมหาเจดีย์ 

ชเวดากองในกรุงย่างกุ้งและจุดระเบิดสังหารนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ (คนใหม่ท่ีรับต าแหน่งแทนเพื่อนของข้าพเจ้าเพียงไม่กี่วัน) 

เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ณ กรุงย่างกุ้ง และคณะ ขณะไปคารวะที่ Aung San 

Mausoleum ไม่ได้ กรณหีลังนี้มีการสร้างเป็นภาพยนตร์ขึ้นในระยะต่อมา แต่โดยท่ีไม่

อาจไปจัดท าในสหภาพพม่าได้ จงึจัดฉากขึ้นในกรุงเทพมหานครแทน โดยใช้ธงชาติ

ไทยและทหารไทย แต่เวอร์ช่ันน้ีไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงหลายตอนด้วยกัน 

 อย่างไรก็ดี ในการไปเยือนเมืองปาเลอร์โมเท่ียวนั้น ต ารวจอิตาเลียนได้ให้ความ

คุ้มกันข้าพเจ้าและคุณเอกพงษ์อย่างใกล้ชิด ทัง้ๆ ที่ข้าพเจ้ามิใช่เป้าหมายของเหล่า

ร้าย ดังตัวอย่างเช่น บ่ายวันหนึ่ง ข้าพเจ้าจะไปเย่ียมหอการค้าท่ีซิซีลี เมื่อไปถึงลาน

จอด ต ารวจขอให้ข้าพเจ้าและคุณเอกพงษ์นั่งในรถ ต ารวจ 2 นายออกจากรถ น าปืน

พกออกมาและหันกระบอกไปทางทิศต่างๆ จนแน่ใจแล้วว่า ปลอดภยัดี จึงให้

สัญญาณขา้พเจ้าและคณุเอกพงษ์ออกจากรถและเข้าประตูหอการคา้ จนแล้วเสร็จ

ต ารวจ พร้อมอาวุธปินในมือก็กระหนาบจนเราเข้าน่ังในรถ เพื่อไปจดุอื่นต่อไป 

 เมื่อเสร็จภารกิจต่างๆ แล้ว ข้าพเจา้ได้กลับไปโรงแรมที่พัก จนได้เวลา ต ารวจ

อารักขาก็เชิญข้าพเจ้าไปขึ้นรถ ซึ่งวิ่งไปตามถนนเล็กๆ บนเกาะซิซีลีท่ีมีทางรถรางอยู่

ตรงกลางอย่างรวดเร็วราวกับรถแข่ง แซงซ้ายแซงขวา ตัดหน้าทั้งรถรางแลรถประจ า

ทางอย่างน่าหวาดเสียว ข้าพเจ้าถามคณุเอกพงษ์ซ่ึงนั่งตรึงนิ่งอยู่ท่ีเก้าอี้หน้าว่า “เป็นไง” 
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เขาไม่ตอบตรงๆ เพียงแต่ว่า “เขาเป็นเจ้าของท้องที่ครับ” และเสริมวา่ ท่ีต้องเร่งเพราะ

จวนสายแล้ว ขณะนั้นพลบค่ าแล้ว ร้านรวงสองข้างทางเปิดไฟกันท่ัวไปหมด ข้าพเจ้า

ได้แต่นึกในใจว่าเมืองมาเฟียต้องเป็นเช่นนั้นหรือ ซึ่งมิได้หมายความวา่อาชญากรรม

ของมาเฟียจ ากัดอยู่เฉพาะในซิซีลีและภาคใต ้เนื่องจากขณะอยู่กรุงโรม คนรถ

สถานทูตก็รายงานให้ข้าพเจ้าทราบว่า เหล่าร้ายจะเรียก “ค่าคุ้มครองแก่กิจการต่างๆ 

เช่นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นประจ า หากไม่ได้ตามใจ ก็จะเผาร้านรวงท้ิง” แต่เดี๋ยวนี้คงจะดี

ขึ้นแล้ว ดังที่เห็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของอิตาลีไปแสดงความ

ยินดีกับต ารวจกองปราบที่จับกุมตัวนายดารินาโร่ได้ 

 พิธีรับมอบรางวัล GAIA ท่ีข้าพเจ้าไปรับแทนพระองค์สมเดจ็พระเทพรัตน์ฯ จัด

ขึ้นในสวนสาธารณะซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ เมื่อไปถึง ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับและเชิญ

ให้ไปน่ังในท่ีซึ่งจัดไว้เฉพาะคนส าคัญหรือวีไอพี เท่าที่ยังพอจ าได้มีผูท่ี้ดูจะเป็นนัก

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมนั่งรออยู่แล้ว ชาวอังกฤษผู้หน่ึงได้เข้ามาสนทนากับ

ข้าพเจ้าและกล่าววา่ เขาทราบดีถึงความสนพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ในการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดถึงงานอุทยานในมิติต่างๆ เขา

เองได้เคยมาศึกษานกพันธุ์หลากหลาย ที่ยังพอหาได้ในประเทศไทยและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้แต่งหนังสือไว้หลายเล่มในฐานะที่เขาเองเปน็ประธานของ

องค์กร Bird Life International ซึ่งเขาได้มอบให้ข้าพเจ้าไว้ 1 เล่ม เขาหวังที่จะมีโอกาส

มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ในโอกาสแรก เพราะเขาทราบว่าทรงสนพระทัยใน

ชีวิตและความเป็นอยู่ของนกนานาพันธุ์มาเป็นเวลาหลายปี ทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศต่างๆ ท่ีเสด็จฯ ไปเยือน 

 

 เมื่อวันเสาร์ท่ี 21 มกราคม ศกนี้  เจ้าหน้าที่อเมริกันได้จู่โจมเข้าจับกุมนาย 

Charles McGonigal อดตีหัวหน้าหน่วยต่อต้านข่าวกรองของ FBI ประจ านิวยอร์กฐาน

เป็นสายลับให้แก่รัสเซียโดยปฏิบัติงานให้แก่นาย Oleg Deripaska ซึ่งเป็น oligarch ผู้

ใกล้ชิดกับปูตินคนหน่ึง 
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 ตามรายงานข่าวของสือ่ตะวันตก McGonigal เตยปฏิบัติงานกับเอฟบีไอมานาน 

รวมท้ังในช่วงท่ีนาย James Comey เป็นผู้อ านวยการก่อนท่ีเขาจะถูกโดนัลด์ ทรัมป์

ปลดจากต าแหน่ง อันหมายความว่า McGonigal ยังอยู่กับเอฟบีไอในช่วงท่ีปูตินได้

แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อช่วยให้นายทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งและ

ท าให้ฮิลลาลี คลินตันแพ้การเลือกตั้ง แม้จะไดร้ับคะแนนเสียงจากผู้เลือกตั้งถึง 3 ล้าน

เสียง อันมากกว่าที่นายทรัมป์ได้รับมากมาย ผลเสียมากกว่าน้ีจึงขึ้นอยู่กับการ

สอบปากค าผูถู้กจับกุมและการสอบสวนต่อของนายโรเบิร์ต มัลเลอร์ท่ี 3 หาก

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะสอบสวนเพิ่มเติม 

 เท่าที่พอทราบจากข่าวในชั้นน้ี นาย Oleg Deripaska เคยติดต่อใกล้ชิดกับนาย

ปอล มานาฟอร์ด อดีตผู้ช่วยของนายโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งเป็น “นกต่อ” คนหน่ึงระหว่าง

ทรัมป์กับปูติน และถูกจ าคุกในคดีทรัมป์กับรัสเซีย โดยมีความเชื่อมโยงกับอดีตนัก    

การเมืองยูเครนฝ่ายนิยมรัสเซียด้วย  

 ตามปกติของงานหาข่าวกรองหรือต่อต้านการข่าวกรองเช่นท่ีเคยเป็นหน้าที่ของ

นายแม็คโกนิกัลที่อยู่ในการควบคุมตัวขณะนี ้ระบบจะแบ่งงานแยกกันเป็นส่วนๆ หรือ 

compartmentation โดยไม่อนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลกัน และเอฟบีไอคงจะได้สืบเสาะ

ความเคลื่อนไหวของนายแม็ตโกนิกัลมานานพอสมควร ก่อนจะลงมอืจับ ตามรายงาน

ของซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 24 มกราคม หากการสอบสวนบ่งชัดว่า ผู้ต้องสงสัยมีความผิด

จริง เขาจะตอ้งโทษจ าคุกอย่างน้อย 20 ปี 

 

 พฤติกรรมหฤโหดของกลุ่มว๊าคเน่อร์ นั้น เป็นท่ีทราบกันมานานแล้วหลายปี

ก่อนท่ีปูตินจะเข้ายึดคาบสมุทรไครเมียในปี 2014 โดยข้าพเจา้ได้ทราบค าเตือนครั้ง

แรกจากผู้เชี่ยวชาญประจ า Council on Foreign Relations ซึ่งในระยะน้ันแสดงความ

เป็นห่วงว่า ดูสหรัฐจะมิได้ให้ความสนใจกับกลุม่นี้เท่าที่ควร แม้ปูตินจะได้มอบให้กลุ่ม

เคลื่อนไหวในซีเรีย ตะวันออกกลาง ความขัดแย้งในลิเบียและในแอฟริกาภาคต่างๆ 

และยังมีภารกิจในการช่วยหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ าบาตรซ่ึงสหรัฐกับสหภาพยุโรป



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

33 
 

ก าหนดให้ใช้กับรัสเซีย ดังเห็นได้จากตัวอย่างหน่ึงในการสมคบคิดกับกองบัญชาการ

ทหารซูดานท าเหมืองทองค าและจ าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศท่ัวโลก 

 อันท่ีจริง ทหารจ้างของกลุ่มว๊าคเน่อร์ได้มสี่วนในการสงครามครั้งล่าสดุใน

ยูเครน โดยภารกิจแรกๆ ได้แก่การลอบสังหารประธานาธิบดีโวโลดมิีร์ เซเลนสกี้และ

สตรีหมายเลขหน่ึงตามค าสั่งของปูติน ซึ่งเป็นข่าวปรากฏจากการยืนยันของ MI6 

แห่งสหราชอาณาจักร และได้รับการยืนยันอีกทางหน่ึงโดยหนังสือพิมพ์ The Guardian 

และหลังจากนั้น ก็ไม่เป็นข่าวเท่าใดนัก จนระนะหลังๆ มาน้ี นายพริก้อสซิน “Putin’s 

Chef” ได้แสดงตัวบ่อยขึ้น ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ปูตินจะแต่งตั้งให้พลเอกเกล้าสซิมอบเป็นผู้

บัญชาการในสมรภูมิภาคยูเครนท้ังหมด ดังที่ได้เสนอรายงานเก่ียวกับตัวบุคคลไปกอ่น

หน้ารายงานฉบับน้ีแล้ว แต่กลุ่มวา๊คเน่อร์ก็มิได้อยู่ภายใต้การบัญชาการของเกล้าสซิ

มอบ 

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 24 มกราคม ข่าวการรบในปัจจุบันน้ีไม่

เกี่ยวกับกองทัพรัสเซียเท่าใดนัก เพราะยังไม่คุน้กับการรบเท่ากับทหารจ้างกลุ่มว๊าค

เน้อร์ ซึ่งแม้จะเสียชีวิตไปมาก ก็มิได้กระทบการตัดสินใจร่วมรบของกลุ่มเพราะส าหรับ

กลุ่มชีวิตนักรบและคู่ตอ่สู้ไม่มคีวามหมาย ดังท่ีพอจะเข้าใจได้จากค าให้การของอดีต

หัวหน้าหน่วยท่ีหลบหนีไปยังนอร์เวย์เมื่อเร็วๆ นี้ ข้อท่ีควรติดตามได้แก่เป้าประสงค์

ทางการเมืองภายในรัสเซียของกลุ่มเอง หากพริก้อสซินหมดศรัทธาในความเป็นผู้น า

ของปูตินหรือปูตินมีปัญหาทางสุขภาพจนเกิดปัญหาการแก่งแย่งกันเป็นผู้น าคนต่อไป 

 ตามรายงานในวันท่ี 25 มกราคม เจา้หน้าที่จาก Federal Security Bureau ซึ่ง

ทรงอ านาจที่สุดในเครมลินหลายคนได้หลบหนีไปยังฝร่ังเศสและโปแลนด์ โดยน า

หลักฐานส าคัญหลายอย่างติดตัวไปด้วย ผู้ท่ีเคยท าหน้าท่ีเป็นนักเคลื่อนไหวและชักน า

ให้มีการหลบหนีมีชื่อว่า Vladimir Osechkin เขามีส่วนในการหลบหนีของนายทหาร

ระดับนายพล 3 ดาวมาด้วย ความเคลื่อนไหวของสายลับระดับสูงเช่นน้ีน่าจะเป็น

สัญญาณบอกเหตุอันน่าจะมีนัยยะส าคัญไม่น้อย เนื่องจากในระยะหลังมาน้ี ปูตินได้

แปรสภาพ FSB ให้เป็นต ารวจลับเช่นเดียวกับ NKVD ในสมัยสตาลนิ ซึ่งประมวล
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รายงานฯ เช่นฉบับน้ีได้น าเสนอมาก่อนแล้ว วา่แทนท่ีปูตินจะอาศัยทหารประจ าการ

ในการควบคุมมิให้ทหารท่ีไปปฏิบัติการในยูเครนไม่แตกแถว ปูตินไดส้ั่งให้เจ้าหน้าที่ 

FSB เป็นฝ่ายด าเนินการโดยเฉียบขาด  

 ทางด้านยูเครน เมื่อ 2 วันท่ีผ่านมา ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ล้างบางครั้งใหญ่ 

โดยได้สั่งปลดท่ีปรึกษาประจ าประธานาธิบดีหน่ึงคน รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม บุคคลระดับสูงในรัฐบาลอีกสองคน ผู้ว่าการนครและเมืองหลาย

แห่ง รวมท้ังเคอร์ซอน ซาโปริซเซีย ด้วย โดยมีข้อหาในชั้นแรกว่าได้กระท าการ

คอร์รัปชั่นและพฤติกรรมไม่ชอบบางอย่าง 

 ในอดีตปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลยูเครนท่ีท าให้ไม่สามารถรักษา

ความเป็นเอกราชได้ แต่ในขณะเดียวกัน ปูตินก็พยายามบั่นทอนความเข้มแข็งของ

ยูเครนด้วยยุทธวิธีต่างๆ นานา เพื่อให้สามารถเข้าครองได ้ดังเช่นการใช้นาย 

ViktorYanukovych เป็นผู้น าจนถูกชาวยูเครนขับออกไป ระหว่างอยู่ในอ านาจ ยานูโก

วิชได้บ่อนท าลายยูเครนหลายด้าน รวมทั้งการขยายอายุสัญญาเช่าฐานทัพเรือรัสเซีย

ท่ีเซบ้าสโตโปลท่ีปลายคาบสมุทรไครเมียไปอีกเกือบ 1 ศตวรรษด้วย   

 ปัญหาอันสลับซับซ้อนย่ิงตลอดสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมาได้แก่การท่ีประเทศ

พันธมิตรจะสนองตอบความตอ้งการ Battle Tanks ทันสมัยของยูเครนได้หรือไม่ 

เน่ืองจากรถถังที่ยูเครนใช้มามีรุ่นเดียว อันได้แก่ T-72 สร้างในสหภาพโซเวียตมานาน

แล้ว โดยได้รับมาจากมติรประเทศท่ีเคยอยู่กับอดีตสหภาพโซเวียต ซึง่บัดนี้ล้าสมัย

แล้ว ผู้น ายูเครนจึงได้ร้องขอจากมติรประเทศท้ังหลาย แต่ไม่มีประเทศใดส่งให้ จน

เมื่อไม่นานมานี้ สหราชอาณาจักรไดต้กลงจะส่งรถถังรุ่น Challenger ให้ยูเครน 14 คัน 

ขณะท่ียูเครนต้องการนับร้อยคันเพื่อรับมือกับสงครามภาคพื้นดินซ่ึงคาดได้วา่ รัสเซีย

จะเร่ิมรุกหนักในฤดูใบไม้ผลิปีนี้หรือหลังจากที่น้ าแข็งเริ่มละลาย ในท่ีสุดยูเครนได้ระบุ

ชัดว่า หากได้รถถังรุ่น M1 Abrams จากสหรัฐและ Leopard 2 ของเยอรมนีซ่ึงขึ้นช่ือว่า

มีสมรรถนะดีที่สุดในโลก และประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับยูเครนซึ่งเป็นภาคีของนา

โต้เช่นโปแลนด์มีและยินดีจะส่งมอบให้ แต่ขัดกับกฎเกนฑ์ของเยอรมนี 
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 ในการประชุมครั้งล่าสดุเมื่อกลางเดือนมกราคมของ Contact Group เพ่ือ

ช่วยเหลือยูเครนทางการทหารและด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องในเยอรมนี ซึ่งอดีตพลเอกลอยด์ 

ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐร่วมด้วย เช่นเดียวกับรัฐมนตรี

กลาโหมจากประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนท้ังหมด ซึ่งด าเนินไปขณะท่ี      

นายวิลเลียม  เบิร์นส์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกและประเทศส าคัญในยุโรป

ตะวันตก ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการส านักข่าวกรองกลางหรือซีไอเอได้ไปพบกับ

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ท่ีกรุงคิ้ฟเพื่อบรรยายแผนยุทธการต่อจากน้ีไปของรัสเซียให้

ทราบ ตามการวิเคราะห์ข่าวกรองล่าสุด ยังไม่แน่ชัดว่า (1) สหรัฐจะสามารถจัด

รถถังเอ็ม 1 เอบรามส์ให้แก่ยูเครนเพราะดูแลรักษายากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 

และ (2) เยอรมนีมีขั้นตอนท่ีจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย ค าชี้แจงของเยอรมนีต่าง

จากท่ีสื่อต่างๆ น าไปเสนอซึ่งส่วนใหญ่ท าให้เห็นเป็นว่า พันธมิตรข้ามแอ็ตแลนติกไม่

แน่นแฟ้นจริงหรือไม่ก็เยอรมนีหวาดเกรงการตอบโต้จากรัสเซีย ที่แหวกแนวไปเลย

ได้แก่ข้อสังเกตวา่ เยอรมนีตั้งแต่สมัยท่ีแองเกลา แมร์เคิล่เป็นนายกรัฐมนตรีเข้าข้าง

ปูตินเน่ืองจากเธอใช้ชวีิตอยู่ในเยอรมันตะวันออกใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต 

อยู่นานปี อันไม่ตรงต่อความเป็นจริงและข้าพเจ้าได้วิเคราะห์บทบาทและแนวคิดของ

แมร์เคิ่ลในประมวลรายงานฯ เช่นฉบับน้ีมาหลายครั้งแล้ว รวมท้ังแนวความคดิที่

ตรงกันระหว่างแมร์เคิ่ลกับโอล้าฟ โช้ลซ์ด้วย  

 อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันแถลงในการ

ประชุมท่ีกรุงบรัสเซลส์ว่า เป็นไปได้ท่ีจะจัดรถถังให้และถ้าโปแลนด์ซึ่งมีรถถังเล็บ

ปาร์ด2 เช่นกันจะเป็นผู้จัดให้ รัฐบาลเยอรมันก็จะพิจารณาการอนุญาตภายในเวลาอัน

สั้น 

 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม ศกใหม่น้ี ทางการอเมริกันให้ข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า 

สหรัฐจะจัดรถถังเอบรามส์จ านวนหน่ึงให้แก่ยูเครนและคาดหวังว่า เยอรมนีก็คงจะให้

รถถังเล็บปาร์ด2 เช่นกัน 
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 ต่อมาในวันท่ี 25 มกราคม ซี่เอ็นเอ็น ได้ถา่ยทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เยอรมัน (Bundestag) จากกรุงเบอร์ลิน ซึ่งได้พิจารณาข้อเสนอของนายโอล้าฟ โช้ลซ์ 

นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และลงมติเห็นชอบ โดยเยอรมนีจะส่งรถถังเล็บปาร์ด2 สอง

กองพันไปให้ และจะสนับสนุนด้านการดูแลในระยะห่างจากแนวหน้ากับการฝึกอบรม

การใช้รถถังด้วย 

 เมื่อเวลา 12.02 น. ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐของวันเดียวกัน  

ประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวค าปราศรัยท่ีท าเนียบขาว ด้วยการประกาศว่า ความเป็น

เอกภาพของประเทศเสรีท่ีจะช่วยเหลือยูเครนในการปกป้องยูเครนให้พ้นภัยจากการ

รุกรานและธ ารงไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งดินแดน ภายใต้หลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

ไม่เปลี่ยนแปลง สหรัฐจะส่งมอบรถถังเอ็ม 1 เอบรามส์ 31 คันให้แก่ยูเครน พร้อม

อะไหล่และจะด าเนินการฝึกอบรมชาวยูเครนให้ใช้ยุทโธปกรณ์เหล่าน้ีต่อไป และ

ขอบคุณนายกรัฐมนตรีโอล้าฟ โช้ลซ์ท่ีจะมอบรถถังให้ และประเทศอื่นๆ ที่ให้ความ

ช่วยเหลือ เช่นสหราชอาณาจักรท่ีจะให้รถถังแชลเล้นเจอร์ ฝรั่งเศสที่จะให้รถหุ้มเกราะ 

AMX10 และประเทศต่างๆ ที่พร้อมใจกันสนับสนุนยูเครนท่ัวหน้ากัน นอกจากน้ี สหรัฐ

จะส่งกระสุนปืนใหญ่และ Hi-Mars นับล้าน rounds ให้อีกด้วย 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนได้แสดงความขอบคุณมิตรประเทศ

ต่างๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนดังกล่าว และเรียกว่าสิ่งที่ได้แถลงมาน้ันถือเป็น 

“Democracy punch” และ “Iron Fist” ในการต่อสู้กับรัสเซียต่อไป ตามเจตจ านงของ

ยูเครนที่จะยึดดินแดนของยูเครนกลับคืนมาทุกตารางน้ิว 

 ตลอดเวลาท่ีฝ่ายพันธมติรก าลังพิจารณาวา่จะสนองตอบค าขอ battle tanks 

จากยูเครน นั้น รัสเซียได้แถลงท่าทีตอบโตม้าทุกวัน ทั้งโดยปูตินเอง โดยโฆษก

เป้สค็อปและโดยเอกอคัรราชทูตรัสเซียประจ าเยอรมนี จนในท่ีสุดเอกอัครราชทูต

รัสเซีย ณ กรุงเบอร์ลินกล่าวว่า การให้รถถังทันสมัยแก่ยูเครนเท่ากับเป็นการท าให้

ความขัดแย้งยกระดับขึ้นใหม่ และ “Red lines are things of the past”  ส่วนปูตินกล่าว

ว่า “บัดนี้ฝ่ายท่ีให้การสนับสนุนได้เข้าร่วมในการรบท้ังหมดแล้ว” ในขณะท่ี รัสเซียได้
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ออกข่าวว่า รัสเวียได้สง่เรือฟริเกตน้อสตอบ (?) ซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง

เช่น Tsircon เข้าประจ าการแล้วและก าลังสร้างเพิ่มอีก 3 ล า เนื่องจากอาวุธชนิดนี้ไม่มี

ฝ่ายใดสกัดได้ ซึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าไดต้ิดตามการพัฒนาเซอร์ค่อนมา เป็นอาวุธติดหัวรบ

นิวเคลียร์และปูตินใข้ในการขู่ฝ่ายตรงข้ามมาบ่อยครั้ง ตั้งแต่ระยะที่เพ็นตาก้อนปล่อย

ขา่วว่า สหรัฐยังพัฒนาขีปนาวุธ Ultrasonic ได้ไม่ส าเร็จ แต่เมื่อประมาณ 5 เดือนมาน้ี 

Northrop Grumman ไดท้ดลองอาวธุประเภทน้ีแล้ว แตไ่ม่มีการเปิดเผยผลการทดลอง 

ซึ่งเร่ืองละเอียดอ่อนเช่นน้ี ควรปล่อยให้อยู่ในดุลพินิจของมหาอ านาจที่จะแจ้งให้ใคร

ทราบหรือไม่ เพราะเป็นอาวุธในการป้องปรามมากกว่า 

 ส าหรับการตอบโต้ด้วยก าลังจากรัสเซียหลายชั่วโมงหลังจากปรากฏข่าวรถถัง

ได้แก่การระดมยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่และโดรนชนิดคุณภาพต่ ามาที่อาณาบริเวณกรุง

คิ้ฟและเป้าหมายทางพลเรือนกับโครงสร้างพื้นฐานส าหรับประชาชนท่ัวประเทศ แต่

ถูกยูเครนยิงตกไปส่วนใหญ่ เศษของขีปนาวุธหน่ึงส่วนถูกคนท่ีอยู่บนพื้นในกรุงคิ้ฟ

เสียชีวิต 1 ศพและผู้หญิงบาดเจ็บ 2 คน เมอืงท่าโอเดสซ่าทางใต้ซึ่งเพิ่งได้รับการ

ประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกก็ไม่พ้นจากการถูกขีปนาวุธครู้สขนาดใหญ่

จากรัสเซียอันมิใช่ครั้งแรกเน่ืองจากนายพล Sergey Surovikin ผู้บัญชาการคนท่ี 3 และ

บัดนี้เป็นรองของพลเอกเกล่าสซิมอบ ก็เคยบญัชาการการถล่มเมืองอาเล็บโปซึ่งเป็น

เมืองมรดกโลกในซีเรียจนพังราบมาก่อนแล้ว  การรบภาคพื้นดินก้อนหน้านั้นได้แก่

ความพยายามของกองก าลังรัสเซียท่ีจะโจมตี Bakhmut แต่ยังยึดไม่ได้ ส่วนกลุ่มว๊าค

เน่อร์ยังพยายามจะโจมตีเมืองโซลดาร์ตอ่จากเดิม ในขณะท่ีมีขา่วว่า ฝ่ายรัสเซียมี

ปัญหาในระดับโครงสร้างของกองบัญชาการภายในรัสเซียเช่นท่ีเป็นข่าวมาเป็นระยะๆ 

  

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม ศาลสูงของอิสราเอลได้สัง่ให้นาย Aryeh Deri 

หัวหน้ากลุ่ม Shas ซึ่งเป็นพรรค Ultra Orthodox หรือขวาจัดและเป็นรัฐมนตรี

มหาดไทยและสาธารณสุขในรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีเบ็นจามิน เนตันยาฮูพ้น
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จากต าแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกงมาแล้ว 

 ต่อมา นายเนตันยาฮูได้ให้นาย Michael Malchieli รักษาการแทนเป็นการ

ชั่วคราว และต่อมาอีกได้ให้นาย Yoav Ben-Tzur รัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการด ารง

ต าแหน่งแทนเป็นเวลา 3 เดือน โดยหวังที่จะหาทางทางกฏหมายให้นายเดรี่พ้นข้อหา

ของศาลสูงและกลับมาท าหน้าที่ตามเดิมได้ ซึง่ก็ไม่แน่ว่าจะหาทางได้ 

 ผู้ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเนตันยาฮูได้เพิ่มมากขึ้นจนเมื่อสองสามวนัท่ีผ่านมา 

ผู้ประทว้งนายกรัฐมนตรีตามเมืองตา่งๆ มีจ านวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรุง

เทลอาวิฟมีถึงกว่าหน่ึงแสนคน รวมทั้งนาย Yair Lapid หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านท่ี

รักษาการในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดระยะหลังจากที่นายเบ็นเน็ตต์ลาออกจาก

ต าแหน่ง ซึ่งประกาศจะต่อต้านรัฐบาลผสมต่อไปจนกว่าจะได้ชัยชนะให้แก่ฝ่ายเสรี

ประชาธิปไตยโดยไม่มกีารเลิกรา 

 ในขณะเดียวกัน กองก าลังอิสราเอลยังปราบปรามพวกปาเลสไตน์ตอ่ไป โดยใน

วันท่ี 26 มกราคม ได้ใชก้ าลังรุกเข้าโจมตีคา่ยผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ท่ีเจนินในฝั่งตะวันตก 

และสังหารชาวปาเลสไตน์เพิ่มขึ้นอีก 9 ศพ ไมป่รากฏรายงานว่า ฝ่ายปาเลสไตน์ได้

ตอบโต้ด้วยก าลังในชั้นน้ี สถานการณ์ความขดัแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์คงจะร้อนระดุ

ย่ิงขึ้น เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ ฝ่ายปาเลสไตน์ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของ

สหประชาชาติว่า กองก าลังอิสราเอลได้เร่งรัด “การสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์หรือ 

massacre อีกแล้ว” 

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 27-31 มกราคม 

ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายสากล 
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 ขบวนการก่อการร้าย Al Shabaab ซึ่งพยายามที่จะร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอ

ซิสหลังจากที่เห็นว่า Al-Qaida ไม่สู้จะแสดงบทบาทในวงการระหว่างประเทศเท่าใดนัก 

คงจะลังเลอยู่ จึงไม่ทราบว่า ISIS จะรับอัล ชาบาบบ์แล้วหรือไม ่

 อย่างไรก็ดี Bilal al-Sadani ซึ่งเข้าใจว่าเป็นหัวหน้าของ ISIS และพลพรรคได้เข้า

ไปในภาคเหนือของโซมาเลีย แต่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐได้สืบทราบ จึงขอ

อนุมัติจากประธานาธิบดีไบเดนท่ีจะปราบปราม เช่นท่ีท ามาเป็นครั้งคราวในการ

ปราบปรามกลุ่มอัลชาบาบบ์ 

 จากผลของการปะทะกนั นาย Bilal al-Sadani และผู้ก่อการร้ายในกลุ่มอีก 10 

คนถูกหน่วยรบพิเศษอเมริกันสังหาร นับเป็นครั้งแรก (ถ้าข้าพเจ้าจ าไม่ผิด) ท่ีสหรัฐ

ปราบปรามกองก าลังของไอซิส รวมท้ังระดับหัวหน้า ได้เป็นจ านวนมากภายใน

โซมาเลีย และอาจจะท าให้ความพยายามของไอซิสท่ีจะแผ่อิทธิพลในโซมาเลียไม่เป็น

ผลส าเร็จ แต่ไอซิสก็ก าลังจะรุกเข้าไปปฏิบัติการตามประเทศต่างๆ ในแอฟริกาอยู่

ขณะน้ี ดังเช่นในโมซามบิค เป็นต้น 

 ส าหรับกลุ่มไอซิส เค ที่ก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน นั้น เป็นกลุ่มอิสระและได้

ก่อการร้ายมาหลายครั้งแล้ว กลุ่มนี้มิได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มตาลิบัน ซึ่งฝ่ายหัว

รุนแรงของกลุ่ม “เคย” ให้ความสนับสนุนแก่กลุ่มอัลไคด้าสมัยท่ีโอซามา บิน ลาเดนยัง

เรืองอ านาจอยู่ แตใ่นท่ีสุด โอซามา บิน ลาเดนก็ได้ออกจากอัฟกานิสถานและไปซ่อน

ตัวอยู่ในบ้านพักส่วนตัวที่อับบ็อตตาบัดในปากีสถานอยู่ถึง 8 ปแีละจบชีวิตลงที่น่ันโดย

ปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐตามค าสั่งของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ในปี 2011 

 แม้ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะสั่งถอนทหารอเมริกันท้ังหมดออกจาก

อัฟกานิสถานในเดือนสิงหาคม ป ี2021 ด้วยข้อตกลงกับกลุ่มตาลิบนัว่าจะไม่ยอมให้

กลุ่มก่อการร้ายสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอัลไคด้าหลบซ่อนอยู่ในประเทศอีก

ต่อไป หน่วยสืบราชการลับสืบทราบต่อมาว่า นาย Ayman al-Zawahiri ผู้สืบต าแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มจากโอซามา บิน-ลาเดนได้หลบซ่อนอยู่ในถิ่นฐานดีภายในกรุงคาบูลมาพัก

ใหญ่ แม้จะอายุถึง 71 ปีแล้ว หลังจากที่ได้ศึกษาการใช้ชีวิตของอดีตนายแพทย์ชาว
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อียิปต์ในชื่อว่า Zawahiri จนเป็นท่ีแน่ใจแล้ว ประธานาธิบดีไบเดนไดอ้นุมัติให้

ด าเนินการขั้นเด็ดขาด ปรากฏว่าในวันอาทิตย์ของเดือนสิงหาคม ปี 2022 โดรนจากท่ี

ใดไม่ทราบได้โฉบไปท่ีระเบียงบ้านกลางกรุงคาบูลและระเบิดสังหารหัวหน้ากลุ่มก่อ

การร้ายคาท่ี โดยมิได้ท าร้ายบุคคลอื่นใดในบ้านแม้แต่คนเดียว 

 ตามประวัติที่พอมี นายซาวาฮิรีเคยก่อการร้ายต่อเป้าหมายหลายแห่งท้ังใน

อียิปต์และตา่งประเทศ หลังจากที่เข้าร่วมกับโอซามา บิน-ลาเดน เขามีส่วนในการก่อ

การร้ายหลายแห่ง เช่นในปี 1998 การก่อวินาศกรรมสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันใน

เคนยาและทานซาเนีย ท าให้มีผู้เสียชีวิต 223 ศพ ในปี 2000 ได้โจมตเีรือพิฆาต USS 

Cole ของกองทัพเรือสหรัฐในท่าเรือเอเดน ก่อนท่ีจะร่วมในการวางแผนโจมตีสหรัฐ

อย่างขนานใหญ่ในเหตุการณ์ 9/11 ในเดือนกันยายน 2001 ท าให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3 

พันคน บาดเจ็บจ านวนมาก และเป็นเหตุผลส าคัญที่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุข

ส่งทหารอเมริกันและพันธมิตรนาโต้เข้าไปตามล่าผู้ก่อการร้ายในอัฟกานิสถาน โดยคง

อยู่ค่อมาถึง 20 ปี จนถกูถอนโดยการตัดสินใจของประธานาธิบดีไบเดน 

 ส าหรับปฏิบัติการพิเศษในแอฟริกาตะวันออก นั้น ด าเนินการตามโครงการของ

กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์ประการหน่ึงในการฝึกอบรมการต่อต้าน

การก่อการร้าย โดยเดิมตั้งฐานอยู่ในเคนยา และได้ขา้มไปต่อต้านการก่อการร้ายใน

โซมาเลียด้วย ในทางปฏิบัติจะต้องได้รับการอนุมัติจากท าเนียบขาว เช่นในสมัย

ประธานาธิบดีโอบามา ภารกิจน้ีถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สั่งระงับและตัด

งบประมาณกระทรวงการต่างประเทศไปหมด เพราะเป็นส่วนหน่ึงของงบความ

ช่วยเหลือต่างประเทศในแอฟริกา จนมาฟื้นฟูขึ้นใหม่ในรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดน 

 

บทความโดยสรุปว่าด้วยการก่อการร้ายสากล 

 ขบวนการก่อการร้ายระหว่างประเทศท่ีก่อเหตุสะเทือนโลกในศตวรรษท่ี 21 

น่าจะได้แก่ Al Qaeda ภายใต้การน าของโอซามา บิน ลาเดน ชาวซาอุดิ อาระเบียซึ่งฝัง
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หัวด้วยความสุดโต่งทางศาสนาตามแนววาฮาบิสต์  โดยมีไอยมาน ซาวาฮิรี ศัลยแพทย์

ชาวอียิปต์และผู้น าในการก่อการร้ายอันรุนแรง เป็นคู่คิด 

เหตุการณ์สะเทือนโลก ท่ีเรียกกันว่า 9/11 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน ปี 2001 ซึ่งเป็น

เหตุให้ประเทศภาคีสนธิสัญญาแอ็ตแลนติกเหนือหรือ North Atlantic Treaty 

Organization-NATO ร่วมกันประกาศตามข้อบทท่ี 5 อันเป็นพันธกรณีท่ีจะร่วมกัน

ป้องกันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว นับแตวันสถาปนาสัมพันธมิตรทางทหารเมื่อปี 1949 

โดยคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติได้มีการประชุมด่วนเพื่อต่อตา้นการก่อ

การร้ายสากลหรือ International  Terrorism และได้มีข้อมติท่ี 1368 ในวันท่ี 12 

กันยายน ประกาศว่า “International terrorism is a threat to international peace and 

security” และแสดงความพร้อมที่จะด าเนินการทุกประการท่ีจ าเป็น.. .เพื่อต่อสู้กับการ

ก่อการร้ายทุกรูปแบบ. . .โดยจะให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการ

ก่อการร้าย” 

แม้อัลไคด้าจะได้ก่อเหตุน่าสะพรึงกลัวอีกหลังจากน้ัน ดังที่ประมวลรายงานและ

วิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศได้น าเสนอมาแล้ว แต่ก็ไมถ่ึงขั้นท่ีประชาคมระหว่าง

ประเทศจะแสดงปฏิกิริยาเช่นน้ันอีก  ส่วนเหตุร้ายด้วยน้ ามือกลุ่มเครือข่ายของอัล

ไคด้า เช่นอลัไคดา้ในเมกิบทางแอฟริกาเหนือ อัลไคด้าในคาบสมุทรอาเรเบี้ยนท่ีมีฐาน

ท่ีตั้งอยู่ในเยเมนตะวันออก อลัไคดา้ในแอฟริกาตะวันตก และอาจจะมีกลุ่มย่อยใน

บริเวณเซเฮลในแอฟริกา น้ัน บางกลุ่มยังคงกอ่เหตุร้ายอยู่จนทุกวันน้ี  แม้จะเป็นความ

รุนแรง แต่มักจะมีขอบเขตจ ากัด และมีกองก าลังท้องถิ่นควบคุมสถานการณ์ได้ โดย

ได้รับความช่วยเหลือในบางครั้งจากหน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส  

กลุ่มก่อการร้ายท่ีเดิมเป็นกลุ่มย่อยๆ ในซีเรียและอิรัก และตอ่มาได้เป็นส่วน

หน่ึงของกลุ่มอัลไคด้าในอิรักหรือ AQI ได้ใช้ชือ่ว่า Islamic State of Iraq and the 

Levant ซึ่ง Levant เป็นชื่อตั้งแต่สมัยอ็อตโตมนั อันรวมถึงซีเรียด้วย แต่ชาว

ต่างประเทศเรียกว่า ISIL จึงอาจถือรวมๆ วา่เกือบทั้งหมดยึดศาสนาอิสลามฝ่ายหัว

รุนแรงเป็นหลัก เช่นเดียวกับโอซามา บิน ลาเดน ที่ได้ให้เงินก้นถุงแก่ผู้น าในขณะน้ัน
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คือ อลั ซากาวีไปรวบรวมก าลัง  แต่เข้าใจว่า อัล ซากาว ีไม่ได้กระตอืรือร้นเท่าใดนัก 

เน่ืองจากเขามีแนวทางต่างจากบิน ลาเดน ในชั้นน้ัน  

เมื่ออัล ซากาวีเสียชีวิตจากการถูกเครื่องบินอเมริกันท้ิงระเบิด ไอซิสจงึได้เลือก

ให้อัล  บคัดาดี้ ซึ่งเคยติดคุก Bucca ของสหรัฐในอิรัก ตามข้อสังเกตของผู้บังคับการ

คุก  อลั บัคดาดี้เป็นคนเงียบขรึมโดยถือตนว่าเป็นอิหม่ามและทายาทโดยแท้จริงของ

โมฮัมหมัด แต่อันท่ีจริงเขาเป็นคนเคร่งศาสนาและใช้เวลาประมาณ 1 ปีท่ีอยู่ในค่าย

บุคคาในการคัดเลือกบคุลากรจากกลุ่มทหารซุนหน่ีระดับกลางเตรียมไว้ จนเมื่อทั้ง

กลุ่มได้รับการปล่อยตัวในปี 2009  อาบู โอมาร์ อัล บัคดาดี้ก็มีพลพรรคเป็นจ านวน

มาก    

อันท่ีจริง อัลบัคดาดี้ใชก้ าลังส่วนใหญ่ในชั้นแรกจากทหารกลุ่มซุนหน่ีซึ่งกระจัด

กระจายกันหลังจากที่ซัดดามฮุสเซนถูกสังหารหลังจากที่ถูกค้นพบท่ีทิกริต อันเป็น

เมืองเก่าของเขาเอง ในภาคกลางของอิรัก  กล่าวกันว่าชื่อ “บคัดาดี้” เป็นเครื่องเตือน

ความหลังที่เขาใช้ชีวิตท้ังในและนอกคุกท่ีกรุงแบกแดด แต่ความมุ่งหมายท่ีจะแผ่

อิทธิพลของกลุ่มรัฐอิสลาม น้ัน กินขอบเขตกว้างขวางไปทั้งโลก ซึ่งปรากฏชัดขึ้น

หลังจากที่เขาประกาศบนบันไดชั้นบนของม้สยิดเก่าแก่ท่ีนครโมซูลเมื่อวันท่ี 29 

มีนาคม 2014 จัดตั้ง Caliphate ท่ีนครรัคก้าของซีเรีย และประกาศให้ผู้ก่อการร้ายท่ัว

โลกแสดงความจงรักภกัดีต่อเขา ในขณะท่ีไอซิสได้เข้าครองนครโมซูลของอิรักอย่าง

เด็ดขาดอยู่ถึง 2 ป ีแตม่ี CELLS ซึ่งปฏิบัติการรุนแรงในท่ีต่างๆ ไปทั่ว 

ไม่นานหลังจากนั้น สหรัฐและพันธมิตรในตะวนัตกได้จัดตั้งขบวนการต่อต้าน

ขึ้นหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามได้โจมตคีรั้งใหญ่ในฝร่ังเศสและเบลเย่ียมในปี 2015-16 

ซึ่งในปีน้ัน เดวิด แคเมร่อน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ได้แถลงต่อสภาสามญัว่า 

ไอซิส ซึ่งเขาเรียกด้วยศัพท์ดูถูกตามบรรดาประเทศอิสลามหลายประเทศว่า Daesh 

หรือแด็ช อันเป็นค าท่ีกลุ่มต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามใช้เช่นเดียวกัน เป็น Existential 

Threat ระหว่างประเทศ แต่ในระยะหลังๆ มาน้ี ไม่สังเกตเห็นประเทศใดใช้อีก อาจจะ

เป็นเพราะประเทศต่างๆ สามารถปราบปรามไอซิสอย่างได้ผลมาก โดยล่าสุดศาลใน
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เบลเยี่ยมก าลังด าเนินคดีต่อผู้ตอ้งหาจากกลุ่มไอซิสอยู่ขณะน้ี หลังจากท่ีศาลฝรั่งเศส

ได้พิพากษาลงโทษนายซาล่าห์ อับเดสซาลามไปแล้วในความผดิด้วยการก่อการร้าย

ครั้งใหญ่ในกรุงปารีสที่บาตาคลองและบริเวณใกล้เคียงเมื่อปี 2015 อนัเป็นเหตุร้าย

ครั้งใหญ่มากและเหตุตอ่เนื่อง ท้ังในครั้งน้ัน ผู้ก่อการร้ายหลายคนได้เสียชีวิต ท้ังโดย

ระเบิดพลีชีพและโดยการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ 

รายละเอียดของการก่อการร้ายเกือบจะท้ังหมดมีปรากฏอยู่ในประมวลรายงาน

และวิเคราะห์ข่าวระหวา่งประเทส ฉบับ อีบุ๊ค ของกระทรวงการต่างประเทศ เริ่มแต่

เหตุสังหารหมู่กองบรรณาธิการนิตยสารชาร์ลเีอ๊บโดเมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2558 ซึ่งจะ

หาได้ทางเว็บไซ้ต์ของกระทรวงการต่างประเทศ จนปัจจุบัน   

 

 

 สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ณ กรุงเปียงยานได้ย้ายเจ้าหน้าที่ออกนอกประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หลังจากทางการเกาหลีเหนือประกาศว่า

เกิดอุบัติการการระบาดของ “โรคไข้หวัดใหญ่และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจต่างๆ” 

โดยมิได้กล่าวถึงโรคโควิด ซึ่งทางการเกาหลีเหนือเคยประกาศว่าจัดการขจัดได้

หมดแล้ว  

 วงการภายนอกมิได้เชื่อตามประกาศและการกล่าวอ้างของเกาหลีเหนือ เพราะ

ทราบกันว่า เกาหลีเหนือใช้วิธีปิดชายแดนกับประเทศข้างเคียง เช่นจีนและรัสเซีย 

และไม่ได้รับยาหรือวัคซีนจากต่างประเทศเข้าไปใช้เลย แม้แต่การประกาศครั้งล่าสดุ ก็

ต้องคอยติดตามกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศในท่ีตั้งระดับเดียวกับเกาหลี

เหนือ อันได้แก่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เฮลุงเจียงและอินเนอร์มองโกเลียในจีน ต้องเผชิญกับ

อากาศหนาวเหน็บกว่าธรรมดา จนมีผู้เสียชีวิตเพราะภาวะฤดูหนาวผิดธรรมดาไปเป็น

จ านวนมาก จึงเป็นไปไม่ได้ที่เกาหลีเหนือจะรอดพ้นจากสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกัน 

อันย่ิงส่งผลร้ายต่อโรคระบาดเช่นโควิดและเชือ้กลายพันธุ์ได้ง่ายๆ เพราะเกาหลีเหนือ

เป็นประเทศยากจนและด้อยพัฒนาในด้านการสาธารณสุข 
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 ความเคลื่อนไหวในวงการระหว่างประเทศอันควรแก่ความห่วงกังวลย่ิงประการ

หน่ึงในระยะนี้ได้แก่ถ้อยแถลงของนาย Rafael Grossi ผู้อ านวยการใหญ่ของทบวง

การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency-IAEA) ว่า

อิหร่านได้เพิ่มสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมถึงขั้นท่ีสามารถจะผลติระเบิดนิวเคลียร์ได้

แล้ว 

 มาตรการท่ีจะควบคุมมใิห้อิหร่านด าเนินการไปในทางเป็นอันตรายต่อมวล

มนุษยชาติได้แก่ความตกลง JCPOA หรือ P5+1 กับอิหร่านเมื่อปี 2015 ซึ่งห้ามมิให้

อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ท่ีประเทศสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติและประเทศในยุโรปเจรจาจัดท าขึ้นกดับอืหร่าน ใช้เวลาหลายปั โดยมี

พิธีสารเพิ่มเติม (Additional Protocol) มอบหมายให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง

ประเทศเป็นผู้ตรวจตรา 24/7 ให้อิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในความตกลงอย่าง

เคร่งครัด 

  

 ข้าพเจ้าเคยเรียบเรียงบทความเมื่อกว่า 2 ปีมาแล้วว่าคงจะไม่ผิดท่ีจะกล่าวว่า

บรรดาตวามยุ่งยากหลายประการท่ีเกิดขึ้นในอเมริกาและในโลกกว้างมีต้นเหตุมาจาก

นายโดนัลด์ ทรัมป์ ต้นเหตุของความเสี่ยงอันตรายจากอาวุธนิวเคลียร์หากอิหร่านผลิต

ขึ้นก็ได้แก่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนท่ี 45 แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปี 2018 

ประกาศถอนสหรัฐออกจากความตกลงห้ามอหืร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ด้วยเหตุผล

อันโง่เขลาเบาปัญญาวา่เป็นผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารัค โอบามา ท้ังๆ ที่ท่ี

ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศและความมั่นคงจะเห็นควรสงวนรักษาความตกลงไว้ 

 เมื่อสหรัฐเปลี่ยนรัฐบาลเป็นประธานาธิบดีโจ ไบเดน อิหร่านก็ไม่ยอมเจรจา

ด้วยโดยตรง ต้องอาศัยหัวหน้าสูงสุดฝ่ายการต่างประเทศของสหภาพยุโรปเป็นคน

กลาง แม้การเจรจาจะมีขึ้นได้ท่ีกรุงเวียนนา ส่วนคณะผู้แทนสหรัฐจะอยู่ในโรงแรมอีก

ฟากหน่ึงของถนน นั้น ถึงจะไม่สะดวกและคณะผู้แทนอิหร่านภายใต้ประธานาธิบดีคน
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ใหม่ฝ่ายหัวรุนแรงจะใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้งลา่ช้าเป็นเดือน การเจรจาก็

สามารถมีผลคืบหน้าไปได้บ้าง แต่เงื่อนไขของอิหร่านให้สหรัฐผูกมัดว่า จะไม่ถอนตัว

จากความตกลง ถา้ถอนก็จะต้องชดเชยอิหร่านในทางต่างๆ นอกเหนือจากการ

เรียกร้องอื่นๆ เช่นให้ยกเลิกการท่ีทรัมป์ขึ้นทะเบียนว่า กองก าลังพิทักษ์การปฏิวัติของ

อิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้าย เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน อิหร่านก็สร้างอุปสรรค

นานัปการในการปฏิบัติหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ พร้อม

กับการเพิ่มสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมจนถึงขั้น Weapon Grade ดังที่กล่าวถึงแล้ว 

กอปรกับปัญหาจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ซึ่งท าให้รัฐบาลสหรัฐเห็นว่า ไม่

เหมาะสมที่จะท าความตกลงใดๆ กับอิหร่านในระหว่างท่ีคณะผู้ปกครองยังกดขี่ข่มเหง

ประชาชน รวมทั้งผู้หญิงและเด็กหญิงกับผู้ชายท่ีร่วมในการประท้วงด้วย เช่นท่ีเป็นมา

ตั้งแต่เดือนกันยายน ศกท่ีแล้ว 

 ย่ิงกว่านั้นได้แก่การท่ีอิหร่านได้สนับสนุนรัสเซียภายใต้ปูตินในการขายอาวุธ

โจมตียูเครนและส่งสินค้าให้แก่รัสเซียตลอดหลายเดือนท่ีผ่านมาอีกดว้ย 

 

 สถานการณ์การประท้วงในเปรู ซึ่งเร่ิมมาจากการท่ีสภาคองเกรสในเปรูลงมติ

ถอดถอนประธานาธิบดีเปโดร ค้าสติลโยฐานคอร์รัปชั่นและพยายามก่อรัฐประหาร

โดยจับเข้าคุมขังมาตั้งแต่วันท่ี 7 ธันวาคม ศกท่ีแล้ว ยังคงความรุนแรงอยู่ทุกวันนี้  

 จ านวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงเพิ่มขึ้นเป็น 58+ ศพเมื่อวันเสาร์ท่ี 28 

มกราคม ตามรายงานในวันอาทิตย์ ซึ่งแจ้งด้วยว่า ญัตติของประธานาธิบดีโบลอูาร์เต้

ท่ีจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนธันวาคม ศกน้ี ไม่ได้รับความเห็นชอบในสภา แต่มี

รายงานว่า เธอได้เสนอให้ตัดสินวันเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นโดยใช้วืธีลงประชามติ อันแสดง

ว่าโบลูอาร์เตค้งต้องการให้การประท้วงยุติลงเพราะได้ท าความเสียหายแก่เปรูไปเป็น

จ านวนมากแล้ว 

 อดีตเอกอคัรราชทูตไทยประจ าเปรูเมื่อหลายปีมาแล้วคนหน่ึงตั้งข้อสังเกตว่า ดู

เหมือนอดีตประธานาธบิดีเปรูหลายคนต้องถูกจ าคุกด้วยข้อหาว่ากระท าการ
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คอร์รัปชั่นส่วนใหญ่ ส าหรับอดีตประธานาธิบดีฟูจิมอริซ่ึงถูกจ าคุกตลอดมาหลังจาก

กลับจากการไปลี้ภัยในญี่ปุ่น น้ัน ไม่ยอมรับการอภัยโทษ จึงยังอยู่ในเรือนจ า แต่ลูก

สาวที่แพ้การเลือกตั้งครั้งท่ีแล้ว คงจะเข้าแขง่ขันอีกหากมีโอกาส 

 ตามสถานการณ์ล่าสดุ ประธานาธิบดีดิน่า โบลูอาร์เต้ ยังคงอยู่ในต าแหน่ง เมื่อ

เดือนพฤศจิกายน ศกก่อน เธอได้เดินทางมากรุงเทพมหานครในต าแหน่งรอง

ประธานาธิบดีเปรูเพื่อร่วมการประชุมเอเปค และเป็นผู้หน่ึงที่ได้ไปวัดพระเชตุพล

วิมลมังคลารามร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองแห่งฝรั่งเศสและสภุาพบุรุษ

คนท่ีสองหรือสามีของรองประธานาธิบดคีามาลา แฮร์ริสแห่งสหรัฐ 

 

 นาย Chris Hipkins สมาชิกพรรคแรงงานในนิวซีแลนด์ ปฏิญาณตนเข้ารับ

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสืบแทน Jacinda Ardern ซึ่งลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 

ในพิธีต่อผู้ส าเร็จราชการนิวซีแลนด์เมื่อหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมา ต้องเผชิญวิกฤตการณ์

หนักครั้งหน่ึงของประเทศ เมื่อเกิดพายุฝนต่อเน่ืองมาจนท าให้น้ าท่วมครั้งใหญ่ที่นคร

โอ๊คแลนด์ในเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ ท าให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 4 คน 

 อุทกภัยร้ายแรงคร้ังนี้เป็นผลจากฝนตกต่อเน่ืองกันหลายวัน ท าให้ปริมาณ

น้ าฝนหลั่งลงมามากท่ีสดุเป็นประวัติการณ์ คือมากกว่าปริมาณน้ าฝนท้ังปี และแม้วา่

ฝนจะหยุดแล้ว พยากรณ์อากาศในวันท่ี 30 มกราคม ยังเตือนว่า พายุฝนระลอกใหม่

ก าลังจะมมีาอีก 

 แม้จะอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคม ศกนี้ 

พายุฝนก็เป็นเหตุให้การแข่งขันเทนนิสรอบชิงชนะเลิศของ Australia Open ต้องล่าชา้

ไปหลายชั่วโมง แต่ก็สามารถด าเนินการแข่งขันได้ โดยนายโนแวค โจโควิชจาก

เซอร์เบียได้รับชนะเลิศ 
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 เกิดระเบิดพลีชีพในมัสยิดที่อยู่ในเขตต ารวจประจ าเปชาวาร์ ปากีสถาน ในวันท่ี 

30 มกราคม วันน้ี ท าให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 100+ ศพ บาดเจ็บอีกกว่า 200+ คน 

ขณะน้ียังมีการตรวจสอบสถานท่ีซึ่งพังทลายหลายแห่ง  

 ตามรายงานชั้นแรก ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด แม้รายงานในวันท่ี 31 

มกราคม ก็ยังไม่สามารถบ่งขัดว่าเป็นการกระท าของฝ่ายใด 

  นาย Shebaz Sharif นายกรัฐมนตรีปากีสถานคนปัจจุบันแถลงว่า คนอิสลามท่ี

ก่อเหตุร้ายในมัสยิดแสดงว่า มิได้เป็นคนของศาสนาจริง เขาได้ประณามการก่อการ

ร้าย และจะด าเนินการปราบปรามต่อไป เขากล่าวว่าเหคุร้ายท่ีเปชาวาร์เป็น Brutal  

Killing   นายอิมราน ข่าน หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ก็ประณามเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้นเเช่น

เดียวกัน ผู้สื่อข่าวในปากีสถานของซีเอ็นเอ็นรายงานว่า เหตุท านองเดียวกันเกิดขึ้น

ท่ีเปชาวาร์และในบริเวณใกล้เคียงกับขายแดนติดต่อกับอัฟกานิสถานบ่อยครั้งในระยะ 

5 ปีท่ีผ่านมา ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมักจะไดแ้ก่ Taleek e Taliban ซึ่งผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นว่ามิใช่

พวกเดียวกับตาลิบันในอัฟกานิสถาน แต่ทั้งสองฝ่ายก็เคยประสานปฏิบัติการกัน

บางครั้ง 

 ส่วนรายงานก่อนหน้านี้ท่ีว่า กลุ่มตาลิบันปากีสถานเป็นฝ่ายแสดงความ

รับผิดชอบ นั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวใด อันท่ีจริง ปากีสถานตาลิบันได้

ประกาศแสดงความรับผิดชอบในชั้นแรก แต่ต่อมาได้ปฏิเสธ 

 

 การนัดหยุดงานและการประท้วงครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสซึ่งไม่ยอมรับแผนการ

ปฏิรูประบบบ านาญของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองยังมีต่อมาเป็นวันท่ีสอง 

ในวันท่ี 31 มกราคม ศกน้ี 

 ความตั้งใจของมาครองท่ีจะปฏิรูปทางเศรษฐกิจในหลายด้านด้วยกันเป็นส่วน

หน่ึงของถ้อยแถลงของเขาตั้งแต่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัย

แรก แต่กระแสต่อต้านในสังคมมีมาก อันมิใชก่รณีใหม่ในประเทศฝรั่งเศส ในระยะ
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หลังมานี้ ประธานาธิบดีมาครองได้เน้นการปฏิรูประบบบ านาญก่อน โดยจะขึ้นอายุ

ของการเกษียณจาก 62 เป็น 64 ซึ่งคนวัยท างานไม่เห็นด้วย เพราะต้องการให้คงวัย

เกษียณไว้ที่ 62 เช่นเดิมและได้รับบ านาญเดอืนละ 1,000 ยูโร และกลา่วหาว่า มาครอง

มีความโน้มเอียงท่ีจะปฏิรูปในทางอันยังประโชน์ให้แก่ชนชั้นธุรกิจซ่ึงมีฐานะดีอยู่แล้ว

มากกว่า  

 ปํญหาท่ีมาครองต้องเผชิญอยู่ขณะน้ีไม่ได้รับการแก้ไขมาตั้งแต่ท่ีอดีต

ประธานาธิบด ีJacque Chirac ปรับแก้ไว้เมื่อปี 1995 ซึ่งก็มีการต่อตา้นมากเช่นกัน  

 

 เมื่อประธานาธิบดีโจ ไบเดนเดินทางไปเยือนตะวันออกกลางเมื่อกลางปีที่แล้ว 

ซึ่งนาย Yair Lapid รักษาการนายกรัฐมนตรีอิสราเอลต่อจากนายเบ็นเน็ตต์ซึ่งลาออก 

ท้ังสองฝ่ายประกาศเจตจ านงที่จะไม่ยินยอมให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ โดย

ในขั้นสุดท้ายแต่ละฝ่ายจะใช้ก าลัง 

 รายงานตอนต้นของฉบับน้ี ได้กล่าวถึงความเปน็ไปได้ท่ีอิหร่านจะผลิตอาวุธท่ีมี

อ านาจท าลายลา้งร้ายแรงดังกล่าว ในความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้า โอกาสที่อสิราเอล

จะเป็นฝ่ายด าเนินการใช้ก าลังมีมากกว่าสหรัฐ เน่ืองจากได้ท ามาเป็นระยะๆ แล้วอย่าง

แนบเนียนจนฝ่ายอิหร่านไม่สามารถจับให้มั่นคัน้ให้ตายได้แม้แต่ครั้งเดียว เมื่อรัฐบาล

ภายใต้นายเบ็นเน็ตต์ไปหารือกับรัฐบาลไบเดนท่ีกรุงวอชิงตันเมื่อปีก่อน อิสราเอลก็ได้

แสดงเจตนารมณ์ร่วมกบัสหรัฐ  แต่หากจ าเป็นจะต้องใช้ก าลังหรือวิธกีารอื่นใด 

อิสราเอลขอด าเนินการเอง โดยไม่จ าเป็นต้องขอความร่วมมอืจากสหรัฐ 

 เมื่อปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา กองก าลังทางอากาศสหรัฐกับอิสราเอลได้ซ้อมรบ

ร่วมกัน โดยแต่ละฝ่ายไม่ได้ปกปิดเจตนาว่า ภยัจากอิหร่านเป็นเหตุผลส าคญัของการ

ซ้อมรบ อีกสองสามวันต่อมา ปรากฏข่าวว่า เกิดเพลิงใหม้ที่โรงกลั่นน้ ามันของอิหร่าน

ท่ีเอิสฟาฮานในอิหร่าน และอีกไม่นานหลังจากน้ัน โรงงานผลิตอาวุธทางทหารใน

อิหร่านก็ตกเป็นเป้าของการโจมตีโดยโดรนซึ่งท าความเสียหายอย่างมาก อิหร่านให้
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ข่าวว่า อิสราเอลเป็นผูก้่อเหตุ ส่วนรัฐบาลอิสราเอล และรัฐบาลตา่งประเทศท้ังหลาย

มิได้แถลงอย่างใดอย่างหน่ึง 

 ต่อมาในวันท่ี 30 มกราคม หนังสือพิมพ์ New York Times และ Wall Street 

Journal ในสหรัฐ ได้เสนอรายงานว่า การโจมตีเป้าหมายในอิหร่านท่ีเกิดขึ้น เป็นฝีมือ

ของอิสราเอล โดยอา้งแหล่งข่าวเช่นเดียวกันว่า “มาจากเจ้าหน้าที่อเมริกัน” แต่ไม่มี

ค ายืนยันใดๆ มาจากอสิราเอล ซึ่งข้าพเจา้ค่อนข้างมั่นใจว่า ไม่วา่รายงานจากสื่อทั้ง

สองจะถูกต้องหรือไม่ เป็นไปได้ยากที่อิสราเอลจะแถลงในทางใดทางหน่ึง 

 เมื่อวันศุกร์ท่ี 27 มกราคม เกิดการปะทะกันท่ีเจนินทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ า

จอร์แดน โดยกองก าลังป้องกันของอิสราเอลได้ยิงชาวปาเลสไตน์ถึงแก่ชีวิตไป 9 ศพ 

ต่อมา กลุ่มฮามาสในกาซ่าได้ระดมยิงจรวดมายังดินแดนท่ีอิสราเอลอาศัยอยู่ ซึ่งได้รับ

การตอบโต้จากฝ่ายอสิราเอล และเด็กหนุ่มชาวปาเลสไตน์ไดใ้ช้อาวธุยิงชาวอิสราเอล

ในโสถ์ยิวในเจรูซาเล็มเสียชีวิตไป 7 คน แต่มอืปืนถูกฝ่ายอิสราเอลสังหาร และรัฐบาล

อิสราเอลได้บุกเข้าท าลายบ้านเรือนและครอบครัวของมือปืน ท าให้สถานการณ์

ความข้ดแย้งอสิราเอล-ปาเลสไตน์ตึงเครียดอย่างมาก โดยนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู 

นายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางแก้ปัญหาซึ่งเขาเรียกว่า “การก่อการร้าย” ท่ีเกิดขึ้น ไป

ตามแนวทางของเขาอนัจะท าให้สถานการณ์เสื่อมทรามลงอีก 

 ในวันจันทร์ท่ี 30 มกราคม นายแอนโตนี นลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางไปเยือนตะวันออกกลาง เริ่มที่อิสราเอล โดยได้พบปะ

พูดจากับนายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล และได้หารือกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอสิราเอล วัตถุประสงคส์ าคัญไดแ้ก่การขอให้ท้ัง

สองฝ่ายสร้างสรรค์ความสงบด้วยการลดความตึงเครียดระหว่างกัน ขั้นต่อไปได้แก่การ

สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน โดยสหรัฐส่งเสริมการแก้ปัญหาโดย Two States 

Formula 

 ในวันท่ี 31 มกราคม นายบลินเก้นได้ไปหารือกับประธานาธิบดีมาหมุด อับบาส

ท่ีเมืองรามัลลาห์ในฝั่งตะวันตก อันเป็นท่ีตั้งของ Palestinian Authority และกลับมา
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ด้วยความรู้สึกว่า “Horizon of hope for the Palestinians is shrinking” เขาขอย้ า

เจตจ านงท่ีจะด าเนินการไปสู่สูตรแก้ปัญหาโดยให้มีสองรัฐเคียงข้างกัน ในชั้นแรกให้

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องประสานงานกันในด้านความมั่นคงหรือ Security Coordination โดยให้

ฝ่ายความมั่นคงประสานงานกัน เช่นการแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบว่าจะเคลื่อนก าลงัไป

ท่ีใด เมื่อใด อันอาจถือเป็นก้าวเล็กๆ แต่จ าเปน็เพื่อหลีกเลี่ยงการท่ีก าลังทหารของทั้ง

สองฝ่ายจะกระทบกระทั่งกัน และในขั้นต่อไป จ าเป็นท่ีท้ังสองฝ่ายจะเจรจากันซึ่งคงจะ

ยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับรัฐบาลผสมในอิสราเอลปัจจุบัน เน่ืองจาก

นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูยังไม่เลิกความพยายามท่ีจะแผ่ขยายดินแดนไปยังเขตยึด

ครองต่างๆ และเสริมสร้างถิ่นฐานเพิ่มเติม (Settlements) อันเป็นท่าทีแข็งกร้าวของ

ฝ่ายขวาจัดที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลผสมในปัจจบุันด้วย 

 ปัญหาตะวันออกกลางดังที่กล่าวมาน้ีจะตอ้งได้รับการไตร่ตรองต่อไปใน

ประมวลรายงานฯ ของเดือนกุมภาพันธ์และตอ่จากนั้น 

 

 ประเด็นท่ีควรได้รับการพิจารณาในช่วงท้ายของเดือนมกราคมไดแ้ก่รายงาน

ท่ีว่า สหภาพแอฟริกาใต้จะร่วมซ้อมรบทางทะเลกับรัสเซียและจีนในไม่ช้า หากเป็น

จริงก็ควรไก้รับการวิเคราะห์ให้ดี และโดยท่ีรายงานฉบับน้ีจะถูกส่งไปยังสถาน

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพริทอเรีย จึงขอฟังความเห็นจาก สอท ด้วย 

 เมื่อสมัยท่ีข้าพเจ้าท าหน้าที่ประธานการประชุมว่าด้วยการปฏิรูประบบ

สหประชาชาติ ไทยได้ร่วมกับอีก 4 ประเทศในการจัดท าข้อเสนอร่วม ซึ่งในนาที

สุดท้ายก่อนท่ีจะน าเสนอข้อเสนอแนะตอ่สหประชาชาติ ผู้แทนแอฟริกาใต้ขอไม่ร่วม

ในการน าเสนอเอกสารร่วมโดยแจ้งเหตุผลว่า เน่ืองจากรัฐบาลไทยมิใช่เป็น

ประชาธิปไตยโดยแท้จริง ไม่แน่ใจว่าสถานเอกอัครราชทูตทราบเรื่องนี้หรือไม่ 

ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่น้ีด้วย บางทีกรมองค์การฯ ซึ่งมีบทบาทในเร่ืองนี้ด้วย 

และ/หรือกรมเอเชียใต้ฯ อาจจะพอทราบเรื่องนี้ด้วย จะช่วยทบทวนอีกทางหน่ึงก็จะ

ขอบคูรมากเช่นเดียวกัน 
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       ประธานคณะท างานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการด าเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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รายงานด่วนมากวันท่ี 14-19 มกราคม 

 

 ความรู้สึกไม่สบายตั้งแต่วันท่ีขอให้ลูกสาวส่งรายงานฉบับสุดท้ายก่อนหน้านี้จึง

มิได้ท ารายงานเพิ่มเติมจนถึงบัดนี้ แม้จะยังไมส่ามารถยืนยันได้ว่า อาการแปลกๆ ท่ี

รู้สึกมาจากโรคใด ทราบจากการตรวจโดยเอทีเคท่ีบ้านว่า negative เท่านั้น จึง

ตัดสินใจลองท าฉบับน้ีเน่ืองจากอยู่เฉยๆ ไม่เป็น ต้องขออภัยด้วยว่า ข้อความในสาร

น าส่งฉบับท่ีแล้ว อาจจะค่อนข้างสับสน แต่แม้จะเป็นเช่นน้ัน ก็ขอย้ าว่าไม่เคยได้รับ

ค ายืนยันจากคุณเอมอชัฌาที่ สอท ณ กรุงวอชิงตันมาพักใหญ่แล้ว เป็นอะไรไปหรือ

เปล่า  

 เมื่อวันพุธท่ี 11 มกราคม ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้ออก

ประกาศแต่งตั้งให้ General Valery Gerasimov เสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการ

ปฏิบัติการท่ัวยูเครน และให้ นายพล Sergei Surovikin ผู้บัญชาการในยูเครนคนท่ี 

สามนับแต่เริ่มรบเมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ ไปเป็นหน่ึงในสามรองผู้บัญชาการภายใต ้

Gerasimov  

 โฆษกกระทรวงกลาโหมอเมริกันแถลงข่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสายบังคับ

บัญชาการการรบของรัสเซียในยูเครนครั้งหลังสุดน้ีสะท้อนถึงความท้าทายในระบบ

หรือ Systemic Challenges ท่ีทหารรัสเซียต้องประสบและไมอ่าจแก้ปญัหาได้อันเป็น

ปมมาตั้งแต่เริ่มการบุกเข้าโจมตียูเครน (เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2022)  ในขณะท่ี 

อดีตนายพล ลอยด์ ออสตืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เห็นว่า แทนการ

เปลี่ยนตัวผู้บัญชาการคนแล้วคนเล่า รัสเซียควรจะยุติการท าสงครามในยูเครนได้แล้ว 

 เมื่อเดือนมีนาคม 2022 (2565) ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ เข่นฉบับน้ี 

ได้เสนอรายงานความเคลิ่อนไหวในวงการทหารระดับสูงของรัสเซีย ซึ่งรวมถึงการหาย

หน้าไปจากวงผู้น าทางทหารของนาย Sergei Kuzhugetovich Shoigu รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม ที่มีช่าวว่า เขาอาจมภีาวะโรคหัวใจและพลเอก Valery Gerasimov 

หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการหรือ Chief of the General Staff of the Armed Forces “ท่ีมีข่าว
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ว่าเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม (2022) เขาได้พูดกับเสนาธิการทหารของฝรั่งเศสเกี่ยวกับ

สถานการณ์ในยูเครนและในวันท่ี 12 มีนาคม มีข่าวว่า เขาได้สนทนากับเพื่อนร่วมงาน

จากตุรกี โดยไม่มีค าบรรยายประกอบ ภาพถ่ายหรือวิดิทัศน์เกี่ยวกับเขาอีกหลังจากนั้น 

ในวันท่ี 24 มีนาคม กระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่า ท้ัง Gerasimov และ Shoigu ไม่

ยอมพูดโทรศัพท์กับฝ่ายสหรัฐ หลังจากพูดกันครั้งสุดท้าย เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์” 

 มาบัดนี้ ทั้ง 2 ผู้น าทางการทหารได้กลับมามีบทบาทส าคัญเช่นเดิมอกี อะไร

เกิดขึ้นในช่วงท่ีเขาหายตัวไป ไม่อาจหาค าอธบิายได้แน่ชัด  แตต่ลอดเวลาที่ท้ังสอง

หายหน้าไปจากวงการ ไม่ปรากฏข่าวหรือภาพถ่ายต่อสาธารณชนเลย อันเป็น

เวลานานไม่น้อย ชื่อนาย Shoigu ได้รับการกล่าวถึงครั้งหน่ึงเกี่ยวกับการขนส่งธัญพืช

ของยูเครนผ่านท่าเรือท่ีนครอิสตันบูลในทูคีร์หรือตุรกี แต่ดูจะไม่เปน็ข่าวสลักส าคัญ

นัก ส่วนข่าวคราวเกี่ยวกับ Valery Gerasimov น้ัน ไม่ปรากฏท่ีข้าพเจ้าได้เคยพบเห็น

เท่าใดนัก 

 ประเด็นท่ีน่าคิดได้แก่จังหวะของการท่ีท้ังสองหายไป อันประจวบกับความ

ล้มเหลวของสิ่งท่ีปูตินบังคับให้ทุกคนใช้ค าว่า “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร”หรือ Special 

Military Operations” ในยูเครน ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม (2022-2565) ก่อนหน้านั้น 

Shoigu เป็นผู้ออกค าสัง่ให้เคลื่อนพลเข้าบุกยูเครน ซึ่งปรากฏในรายงานฉบับหน่ึงของ

ข้าพเจ้า ท่ีเสริมด้วยว่า แผนยุทธการดังกล่าว อดีตผู้เชี่ยวชาญทางทหารของรัสเซียเอง

เห็นว่าผิดพลาด อันเปน็ไปในท านองเดียวกันกับการประเมินของผู้เชี่ยวชาญของ

ยูเครน โชกูจึงหายหน้าไปตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม มาปรากฏเป็นข่าวอกีชั่วครู่ในวันท่ี 28 

มีนาคม แตแ่หล่งข่าวหลายแห่งก็มีความเห็นตรงกันว่า มิใช่ตัวจริง โดยได้ให้ค าอธิบาย

ท่ีสมเหตุผล ส่วน Gerasimov น้ัน ไม่มีข่าวเกี่ยวกับเขาเลย 

 พฤติกรรมของปูตินเองก็ควรได้รับการพินิจพิเคราะห์ในฐานะที่เขาเองเป็นผู้วาง

แผนการเข้ายึดครองยูเครนท้ังประเทศ เพราะตลอดเวลาท่ีผู้น าทางทหารท้ังสอง (และ

อีกหลายคน) ไม่ปรากฏตัวตนเป็นข่าว ปูตินได้ประชุมปรึกษาโดยตั้งใจให้ออกข่าว กับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ เช่นนายเซอร์เกย์ ล้าฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
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ต่างประเทศ ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ เจ้าหน้าที่จาก Federal Security 

Service (ซึ่งแหล่งข่าวต่างๆ เชื่อว่าปรับเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็น NKVD หรือต ารวจลับ

สมัยสตาลิน) จนประมาณเดือนธันวาคม เริ่มปรากฏโทรข่าวการสังสรรค์ระหว่างปูติน

กับบรรดานายทหารชั้นผู้ใหญ่บ่อยครั้งขึ้น โดยทุกครั้ง ปูตินจะแสดงอารมณ์เบิกบาน

เป็นพิเศษด้วยการแกว่งแก้วแชมเปญดื่มร่วมกับนายทหารท้ังหลาย ซึ่งไม่ธรรมดา 

เน่ืองจากปูตินมิใช่นักดื่ม และมีการเติมแก้วบอ่ยครั้งด้วย 

 ภาพถ่ายปูตินร่ืนเริงกับแชมเปญน้ีเคยสังเกตเห็นเฉพาะการเฮฮากับกลุ่ม

นายทหารและปรากฏในระยะใกล้เคียงกับการประกาศฟ้ืนความเข้าใจกับการ

เปลี่ยนแปลงสายบังคับบัญชาดังรายงานข้างตน้ ส่วนเหตุผลว่าภาพทัศน์ดังกล่าวเป็น

เพราะมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า คณะทหารอาจจะก่อรัฐประหารเพื่อโค่นปูตินหรือไม่ 

น้ัน ยังไม่อาจคาดคะเนได้ในชั้นน้ี ส่วนนายเอียน เบรมเม่อร ์ประธานยูเรเชียกรุ้พ 

ค่อนข้างมั่นใจว่าปูตินยังได้รับความสนับสนุนจากคณะนายทหารชั้นสูง  แต่อาจ

วิเคราะห์ในบริบทของการปรับสายบังคับบัญชาล่าสดุได้ว่า แผนยุทธการในยูเครนจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส าคัญ แต่จะพลกิสถานการณ์ให้ดีขึ้นหรือไม่ ยังยากที่จะ

มองสถานการณ์ได้ถึงขัน้น้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะปัจจัยหลักอันได้แก่พื้นฐานทาง

เศรษฐกิจของรัสเซียย่ิงตกหนักมากขึ้นในขณะน้ีและจะเสือ่มทรามมากขึ้นต่อไป

เน่ืองจากมาตรการคว่ าบาตรของประเทศอื่นๆ ได้ส่งผลกระทบในทางลบเพิ่มขึ้นเป็น

ล าดับมาหลายเดือนตดิต่อกัน แม้รายงานของธนาคารกลางของรัสเซียก็สอดคล้องกับ

ข้อสังเกตดังที่กล่าว ส่วนตัวเลขอื่นน้ัน ทางการรัสเซียไม่ยอมเปิดเผยมาตลอด 

 เพื่อให้ความจริงปรากฏขึ้นมากเท่าที่สามารถจะค้นหาได้ ข้าพเจ้าจึงขอน า

เร่ืองราวต่างๆ ตามที่ได้เห็นรายงานจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ The Guardian New York 

Times  Washington Post  BBC  บทสัมภาษณน์าย Mark Galeotti-Head of the Russia-

Focussed Consultancy Mayak Intelligence ซึ่งให้แก่บทความของ Insider และ ฯลฯ 

อันเน้นหนักเกี่ยวกับ Shoigu และเพื่อความสะดวกในการพิมพ์และการอ่าน จะขอ

เรียกว่า โชกู แม้จะมิใชก่ารออกเสียงที่ถูกต้อง 
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 โชกูเป็นอดีตนักการเมืองมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียต มีพื้นฐานการศึกษาด้าน

วิศวกรโยธา อันเป็นวิชาชีพหลัก เคยด ารงต าแหน่งในรัฐบาลตั้งแต่สมยัเย้ลทซิ่น ไม่มี

ประสบการณ์ในด้านการทหารมาก่อนเลย ขอเว้นช่วงนี้ไปจนเขาได้มาร่วมงานกับ 

วลาดิเมียร์ ปูตินเมื่อปี 1999 ในฐานะที่โชกูอยู่ในสายงานการกู้ภัย โดยท้ังคู่เข้ากันได้

เป็นอย่างดี เพราะโชกูสนใจในการนิยมไพร ด้วยการชักชวนปูตินให้เดินป่าไปทั่ว ถึง

ขนาดแนะน าให้ปูตินเชื่อในสรรพคุณของ “เลือดกวางสด” ท่ีล่ากันมาเอง ไม่แต่เท่านั้น 

โชกูยังชักชวนให้ปูตินสนใจในการออกก าลัง รวมทั้งการเล่นฮ็อคกี้น้ าแข็งซึ่งใครๆ ก็ได้

เห็นภาพปูตินแข่งขันกีฬาประเภทน้ีอยูบ่่อยๆ ในอดีต ท่ีแปลกก็เพราะ โชกูเป็นคนมา

จากชาดาน มใิช่ชาวเซ็นต์ปีเตอร์สเกอร์กเช่นปูติน และเขาไม่เคยท างานด้านข่าวกรอง

เช่นปูติน แต่ความใกลช้ิดระหว่างสองคนน้ี ถึงกับท าให้คาดหมายกันว่า โชกูจะเป็นผู้

สืบต าแหน่งจากปูติน ไม่แต่เท่านั้น โชกูยังส่งเสริมการท่ีปูตินเข้ายึกตรองคาบสมุทร

ไครเมียในปี 2014 ด้วย อาจจะด้วยเหตุนี้ โชกูจึงอยู่ในบัญชีคว่ าบาตรของสหรัฐพร้อม

กับนายเซอร์เกย์ ล้าฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลเอกวาเลอ

รี่ เกล้าสซิมอบ  

 โชกูได้รับต าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาตั้งแต่ปี 2012 ตาม

ภาพจะเห็นว่าเขามักจะแต่งเครื่องแบบทหาร ประดับเหรียญตราเต็มไปหมด แต่

แหล่งข่าวหลายฝ่ายเข้าใจตรงกันว่า ไม่มีเหรียญใดมาจากความสามารถในการรบเลย 

ซึ่งโดยท่ีโชกูไม่มีประสบการณ์ด้านการรบมาก่อน เขาเองจึงไดส้ั่งให้สร้างเหรียญร้อย

แปดตามใจชอบ แหล่งข่าวแห่งหน่ึงอ้างว่า โชกูสั่งท าเหรียญมากถึง 350 เหรียญ ตาม

ข่าวซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 17 มกราคม โชกูได้ไปเยือนแนวรบในยูเครนและท าในสิ่งที่เขา

ชอบอันได้แก่การประดับเหรียญให้แก่นายทหารจ านวนหน่ึง  

 ก่อนหน้าที่จะมีการเร่ิมรุกรบในยูเครน โชกูได้พบปะสนทนากับนาย Ben 

Wallace รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักร แต่ในโอกาสน้ัน  เขา

ได้ปฏืเสธว่า รัสเซียไมม่ีแผนการจะบุกยูเครน ซึ่งในชั้นน้ัน ทั้งสหรัฐและสหราช

อาณาจักรมีข้อมูลจากการข่าวกรองแล้วว่า รสัเซียวางก าลังไว้พร้อมแล้วที่จะบุกเข้า

โจมตี ขึ้นอยู่กับว่าจะเปน็ก่อนหรือหลังวันปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุง    
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ป้กกิง่ และการเร่ิมรุกรานยูเครนซึ่งนายโชกเูป็นผู้บัญชาการก็ได้มีขึ้นในวันท่ี 24 

กุมภาพันธ์ตามค าสั่งของปูตินซึ่งปิดความตั้งใจของเขาไว้เงียบ อีก 3 วันต่อจากน้ัน โช

กูกับเกล้าสซิมอบก็ปรากฏในภาพถ่ายร่วมกัน 

 แต่การบุกมิได้เป็นไปตามความคาดหมายของเครมลินและปูตินเองซึง่มั่นใจว่า

จะพิชิตศึกได้ภายในเวลาอันสั้น (ภายในไม่เกิน 4 วัน) เน่ืองจากปรากฏว่าแนวรบทุก

ด้านถูกฝ่ายยูเครนโต้กลับ ท าให้กองทัพรัสเซียสูญเสียท้ังก าลังพลและยุทโธปกรณ์เป็น

จ านวนมากดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ความล้มเหลวอันใหญ่หลวงเป็นท่ีมาของข่าวหลาย

ส านักในโลกตะวันตกวา่ มีความไมล่งรอยหรือ Rifts ระหว่างโชกูกับปูติน ภาพข่าวการ

พบปะกันระหว่างผู้น าทั้งสองที่บ้านพักส่วนตัวของปูตินมิได้รับการเปิดเผยอีกหลาย

เดือนต่อมาคือในวันท่ี 28 ตลุาคม 2022 แต่นิวยอรก์ไทมส์รายงานว่า ความไมล่งรอย

ระหว่างปูตินกับโชกูเกิดขึ้นในระยะเพียงไม่ถึง 1 เดอืนหลังจากวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ ใน

เดือนมีนาคม หนังสือพมิพ์การ์เดี้ยนรายงานว่า โชกูหายหน้าไป 12 วัน (อันเป็นช่วง

เดียวกับท่ีข้าพเจ้ารายงานไว้ข้างต้น) 

 ในเดือนสิงหาคม 2022 ข่าวจากแหล่งต่างๆ ปรากฏมากและถี่ขึ้น ว่าปูตินไม่

ไว้วางใจโชกูและไม่คอ่ยฟังเขาตลอดมา 

 หนังสือพิมพ์ Washington Post รายงานว่าในระยะเดียวกัน นาย Yevgeny 

Prigozhin หัวหน้า Wagner Group ได้เร่ิมโจมตโีชกูหนักขึ้น ไม่แต่เท่านั้น นาย Kirill 

Stremasov ชาวยูเครนซึ่งนิยมรัสเซียได้รับแต่งตั้ง (โดยปูติน) ให้เป็นผู้ว่าการนคร 

Kherson อันเป็นเมืองใหญ่เมืองเดียวของยูเครนท่ีรัสเซียเข้ายึดได้ตลอดสงคราม นาย

สเตรมาสอบเป็นคนแรกและคนเดียวท่ีเสนอให้โชกูไป “ฆ่าตัวตายเสีย” เพราะท าความ

ล้มเหลวในยูเครนหลายต่อหลายครั้ง  

 ตามรายงานของบีบีซี เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2022 นายสเตรมาสอบเกิด

เสียชีวิตจาก “รถคว่ า” เหตุเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก่อนท่ีนายโชกู ซึ่งยังเป็น

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียอยู่เช่นเดิม ประกาศให้มีการถอนทหาร

รัสเซียออกจากเคอร์ซอน (ข้าพเจ้าเชือ่ว่า ต้นคิดคงไดแ้ก่พลเอกเกลา้สซิมอบ) ในช้ันน้ี 
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ยังไม่มีแหล่งข่าวตะวันตกใดที่เชื่อมโยงการตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์กับการ

กลับมาเรืองอ านาจของโชกู ตามการวิเคราะหข์องมาร์ค กาเลอ็อตตี้ โชกู “พร้อมจะ

เป็นเสื้อเกราะกันกระสุนให้ปูติน” เช่นเดิม โดยเหตุนี้โชกูจึงยังเก็บคัวค่อนข้างเงียบ แม้

จะถูกต าหนิมากจากวงการชั้นน าทั่วไป ซึ่งนักวิเคราะห์เห็นว่าถ้าเขาเปิดตัวมากเกินไป  

ก็จะเท่ากับเป็นการแสดงว่า สถานการณ์ (ในยูเครน) ยังดีอยู่หรือไม่ก็เป็นการยอมรับ

ว่าไม่ดีเลย ไม่ว่าในทางใดย่อมสะท้อนในทางไม่เหมาะสมตอ่ “ผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด” (คอืตัวปูตินเอง) เพราะถึงอย่างไร ปูตินก็ไม่เคยแสดงว่าจะไล่เขาออกจาก

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์เห็นว่า ปูตินอยากจะ”เก็บโชกูไว้ก่อน”  

 ตัวโชกูเองคงรู้สึกล าบากใจ เพราะเขาเพิ่งเสรจ็ภารกิจในการเรียกทหาร

กองหนุนสามแสนคนมาประจ าการตาม Partial Mobilization อันเป็นนโยบายของปูติน 

แต่โชกกูลับประกาศเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน ให้ถอนทหารจากเคอร์ซอน และหลังจาก

น้ัน เขายังกล่าวอยู่เป็นประจ าว่า รัสเซียควรใช้อาวุธระบบทันสมัยในยูเครน โดยชี้แจง

ต่อมาวา่ เขาหมายถึงระบบขีปนาวุธและปืนใหญ่ ตามรายงานล่าสดุ โชกูพยายาม

หาทางสร้างความเข้าใจกับกลุ่มว๊าคเน่อร์ ซึ่งเล่นงานเขามาตลอด ดังท่ีได้รายงาน

มาแล้ว ว๊าคเน่อร์ใช้แผนการรุกรบของตนเอง เช่นท่ีเกิดใน Bakhmut และลา่สุด ใน

การอ้างว่า กลุม่ฯ เข้ายดึเมือง Soledar อันเป็นเมืองเล็กๆ ในภาคตะวนัออกและไมม่ี

ความส าคัญทางยุทธศาสตร์แต่อย่างใด แตต่ามรายงานในวันท่ี 17 มกราคม กลุ่มเข้า

ยึดได้เพียงสถานีรถไฟด้านตะวันตกของ Soledar แห่งเดียวเท่านั้น ในวันเดียวกันท่ี

ปรากฏรายงานว่า ทหารจ้างจากกลุ่มได้หลบหนีไปที่นอร์เวย์ ก็ต้องคอยฟังก่อนว่า เขา

จะเปิดโปงอะไร 

 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของโชกู น้ัน เขาดูจะเป็นผู้ท่ีไม่รังเกียจกับการหา

ประโยชน์ให้ตัวเองตลอดมา บ้านพักของเขานอกกรุงมอสโกใหญ่โตหรูหราเป็นพิเศษ 

ซึ่งก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมของปูตินเพราะต่างสะสมทรัพย์สินจากที่ต่างๆ ไว้เป็นจ านวน

มาก เมื่อไม่นานมานี้ ผูท่ี้เข้าใจว่าเป็นคู่รักเก่าของเขาและเป็นมารดาของลูกเขา 2 คน

ถูกทางการลิธูเอเนียขับออกจากประเทศ “เพราะเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ” (ตาม



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

ขา่วหนังสือพิมพ์ในลิธูเอเนีย) แต่โชกูมีครอบครัวและลูกอยู่แล้วในรัสเซีย ไม่แต่

เท่านั้น เขามีบทบาทในการส่งก าลังไปร่วมรบกับกองก าลังของอาสาดในซีเรียอีกด้วย 

 ส าหรับพลเอกเกล้าสซมิอบ นั้น เมื่อได้รับต าแหน่งผู้บัญชาการ “ปฏิบัติการ

พิเศษทางทหาร” เขาแถลงว่า กองก าลังรัสเซยีจะอาศัยการรบและยุทธวิธีอื่นในยูเครน 

แต่ตามรายงานท่ีได้รับถึงวันท่ี 16 มกราคม ขปีนาวุธขนาดใหญ่ท่ีถูกส่งมาถลม่

อาคารอพาร์ตเม้นท์ท่ี Dnipro ได้ท าให้พลเรือนผู้พักอาศัยเป็นจ านวนมากเสียชีวิตและ

บาดเจ็บ จนได้รับการประณามจากประเทศต่างๆ อันดูจะแสดงว่า ยุทธวิธีภายใต้การ

บัญชาการใหม่ยังมิได้แสดงถึงความแตกตา่งจากที่ได้เห็นมา แม้กระทั่งการโต้ตอบการ

ถูกประณามในการระดมยิงขีปนาวุธครู้สเข้าถล่มอพาร์ตเม้นท์ท่ี ดนิโปรว่า รัสเซีย

โจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหาร ก็เป็นแนวเก่าที่ใช้มาตลอด ท้ังๆ ทีท่ราบดีว่าเป็น

ความเท็จ ตามค ากล่าวท่ีดาวอสของโอเลนา เซเลนสกายา สตรีหมายเลข 1 ของ

ยูเครน ในวันที่ 17 มกราคม “There is nothing off-limits to Russia.” เกี่ยวกับขีปนาวุธ 

ครู้สที่ถูกน ามาใช้ครั้งน้ี นายเฟร็ด ไพล้เก้น ผู้สื่อข่าวอาวุโสของซีเอ็นเอ็น ได้ให้ชื่อไว้

อย่างขัดแจ้งว่าเป็นโมเดลใดและสามารถใช้ท าลายเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ 

จึงน่าคิดต่อไปว่าเป็นไปตามแผนยุทธการของพลเอกเกล้าสซิมอบ ผู้บัญชาการคนใหม่

หรือเปล่า 

 เมื่อวันท่ี 16 มกราคม นาย Ben Wallace รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

สหราชอาณาจักรแถลงแก่สภาสามัญว่า สหราชอาณาจักรจะส่งมอบรถถังแบบ 

Challenger ให้แก่ยูเครนอีกประมาณ 14 คัน ในขณะท่ีกองก าลังยูเครนได้เร่ิมการฝึกใช้

อาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบ Patriot ท่ีศูนย์ฝึกของสหรัฐในมลรัฐโอคลาโฮมา 

รัสเซียก็แถลงว่า เป็นการ Escalate การสู้รบ ซึ่งรัสเซียใช้ค าว่า “Collective West” ใน

การก่อสงครามมาตลอด  

 ยูเครนเองต้องการอาวุธเช่นรถถัง รถล าเลียงพลและปีนใหญ่ประเภท Howitzer 

เป็นการด่วน ตามรายงานในวันท่ี 18 มกราคม นายมาร์ก รุตเต้ นายกรัฐมนตรีแห่ง

เนเธอร์แลนด์ ซึ่งพร้อมจะส่งอาวุธประเภทตา่งๆ รวมท้ัง Patriot ให้แก่ยูเครน ได้
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พบปะหารือที่ท าเนียบขาวกับประธานาธิบดีไบเดน และขณะนี้ ประเทศผู้ให้ความ

ช่วยเหลือทางอาวุธแกยู่เครนก าลังประชุมปรึกษากันอยู่ท่ีเยอรมนี ซึ่งก าลังด าเนินการ

ตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ว่า จะส่งรถถังประเภท Leopard ให้แก่ยูเครนหรือไม่และ

นายโอล้าฟ โช้ลซ นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจะกล่าวค าปราศรัยต่อ

World Economic Forum ท่ีดาวอสในอีกไม่กี่ชัว่โมง และในวันเดียวกันน้ี ประธานาธิบดี

เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็จะปราศรัยต่อท่ีประชุมเดียวกัน ที่ว่ารัฐบาลเยอรมันจะต้องท า

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย เนื่องจากการส่งอาวุธเช่นรถถังไปยังประเทศอื่นในยุโรป

มีข้อก าหนดอันคั่งค้างมาจากสงครามโลกครั้งท่ี 2  แต่รถถังจากญี่ปุ่นสามารถถูกส่งไป

ยังยูเครนได้ แม้จะอยู่ในฐานะเดียวกับเยอรมนีในสงครามโลกเมื่อเกอืบ 80 ปีมาแล้วก็

ตาม 

 เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 17 มกราคม ตามเวลาในประเทศไทย นาง Olena 

Zelenska สตรีหมายเลขหน่ึงแห่งยูเครน ได้กล่าวค าปราศรัยต่อท่ีประชุม World 

Economic Forum ท่ีเมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์ อันเป็นครั้งแรกของเธอ ซึ่งเธอได้

ย้ าถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องไม่ปลอ่ยให้รัสเซียเป็นฝ่ายได้เปรียบในการสงครามรุกราน

ในยูเครนอันย่อมหมายถึงการแผ่ขยายขอบเขตของความล่มสลายไปยังทั่วโลก โดย

บรรยายถึงตัวอย่างบางประการของวิกฤตการณ์ท่ีรัสเซียก่อในประเทศของเธอ เช่น

การโจมตีบริเวณโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ท่ีซาโปริซเซียในยูเครน ซึ่งปวงชนท้ังมวลไม่

ควรยินยอมให้เกิดภยันตรายร้ายแรงเช่นเชอร์โนบิลขึ้นอีก การระดมโจมตีบรรดา

กสิกรท่ีจะผลิตอาหารและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารไม่กล้าจะประกอบอาชีพของ

ตน ท าให้ท่ัวโลกขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค การถูกท าร้ายท าให้ชาวยูเครน

นับล้าน (8+ล้าน)  ต้องไปหลบภัยอยู่ตามประเทศต่างๆ อย่างน่าเวทนา ชาวยูเครน

จ านวนมาก รวมทั้งเด็กๆ ด้วย ถูกรัสเซียเนรเทศไปกดขี่ในรัสเซีย โดยถูกล้างสมองวา่ 

เขาเป็นใคร การตัดเสน้ทางส่งพลังงานจนเป็นวิกฤตการณ์ไปทั่ว ล่าสุด บ้านพักท่ี    

ดนิโปรถูกรัสเซียถล่ม จ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับ 40 คน จ าเปน็เหลือเกินท่ีท้ัง

โลกจะร่วมมือกันน าสันติภาพคืนสู่ยูเครน สามเีธอได้เสนอแผนสันติภาพแล้ว แต่ต้อง

เป็นสันติภาพท่ีท าให้ยูเครนได้ดินแดนท้ังหมดกลับคืนมา ความยุติธรรมเป็นสิ่งท่ีพึง
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ประสงค์และอาชญากรรมสงครามจะตอ้งได้รบัการลงโทษ ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมท่ีดา

วอสล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงอิทธิพล ขอให้ท่านท้ังหลายร่วมมือกันท าให้ปีน้ีเป็นปีแห่ง

สูตรสร้างสันติภาพและเอกภาพ สิ่งที่ส ีจิ้นผิงกล่าว น้ัน ไม่เพียงพอ จนีจะต้องท า

มากกว่านั้น เพื่อให้สงครามยุติลงได้จริงๆ ความร่วมมือกันในระดับโลกจ าเป็น 

 

 รายงานต่อจากกรณีอดตีทหารจ้างจาก Wagner Group ท่ีหลบหนีไปนอร์เวย์ 

 ตามรายงานจากบีบีซีและซีเอ็นเอ็น (นิค โรเบิร์ตสัน) อดีตทหารจ้างท่ีหลบหนี

ไปมีชื่อว่า Andrey Medvedev เคยเป็นทหารจ้างระดับ Unit Commander แต่ได้หนีการ

เป็นทหาร (จ้าง) จากยูเครนไปยังนอร์เวย์ และให้การโดยสมัครใจ มีสาระส าคัญโดย

สรุปว่า 

 1 เขาได้เห็นการกระท าอาชญากรรมสงครามหรือ War Crimes โดยว๊าคเน่อร์

กรุ้พในยูเครนมากับตา อันรวมท้ังการประหารชีวิตพวกที่พยายามหลบหนีการสู้รบ

หรือ defectors ท้ังหลาย 

 2 เมื่อทหารรัสเซียเสียชีวิตในการรบ ทางการรัสเซียจะไม่แจ้งให้ครอบครัว

ทราบ เพียงแต่แจ้งว่า ยังหาตัวไม่พบหรือ missing 

 3 ทหารจ้างในกลุ่มหลายพันคนมาจากนักโทษในคุกรัสเซียท่ีถูกส่งมาร่วมกอง

ก าลังโดยมีสัญญาครั้งละ 6 เดือนเพื่อแลกกับเสรีภาพจากการถูกจองจ า 

 4 ตัวเขาเองไปร่วมกับกลุ่มโดยท าสัญญามอีายุ 4 เดือน เขาตัดสินใจหลบหนี

เพราะกลุ่มจะขยายอายุสัญญากับเขาให้นานโดยไม่มีก าหนด แน่นอน กลุ่มฯ พยายาม

ตามลา่เขา เช่นเดียวกับ Security Service ของรัสเซีย 

 5 เขาพร้อมท่ีจะให้ข้อเท็จจริงท้ังหมดแก่ฝ่ายนอร์เวย์โดยละเอียดต่อไป เพราะ

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องของนอร์เวย์ได้ช่วยตุ้มครองเขาตั้งแต่ท่ีเขาได้ขา้มล าน้ าที่เป็นน้ าแข็ง

จนถึงท่ีหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย 
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 ความโหดเหี้ยมของกลุม่ว๊าคเน่อร์เป็นท่ีทราบกันมานาน เนื่องจากกลุ่มนี้มีนัก

สังหารมืออาชีพอยู่ด้วย ซึ่งก็มิได้ผลตามที่ต้องการ เพราะเซเลนสกี้ยังปลอดภัยอยู่

เคียงข้างประชาชนชาวยูเครน แต่นายพรีก้อสซินยังวางตัวเป็นชนชั้นน าในวงการ

ของเครมลิน เพื่อให้เปน็ไปตามสมยานามว่าเป็น “Putin’s Chef” แต่ในทัศนะของ

ข้าพเจ้าพรีก้อสซินละมา้ยร้าสปูตินมากกว่า และเป็นคนมีจิตใจโหดรา้ยมาก 

 ขณะที่ท ารายงานข้างต้นอยู่ ประเธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้

ปราศรัยทางวิดิโอต่อทีป่ระชุม WEF ท่ีดาวอส จึงขอรายงานโดยสรุปว่า เขาเริ่มค า

ปราศรัย “เป็นภาษาอังกฤษ” ในเวลา 18.00 น. ตามเวลาในกรุงคิ้ฟ โดยย้ าความ

รีบด่วนของการเพิ่มพูนก าลังรบให้แก่ยูเครน ทั้งอาวุธและกระสุน เพราะ “Tyranny is 

outpacing democracy in its offensives” จ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะตอ้ง

รีบด าเนินการท่ีจ าเป็นโดยเร็ว ท้ังโลกจะต้องร่วมกันเป็นหน่ึงเดียวเพื่อให้ได้รับชัยชนะ 

บัดนี้รัสเซียเป็นฝ่ายก่อการร้าย ประชาธิปไตยจะต้องเร่งช่วยให้ยูเครนสามารถผลักดัน

รัสเซียกลับออกไปจากที่ซ่ึงเขาพยายามจะรุกราน รัสเซียควรลืมตาและเห็นความ

ผิดพลาดต่างๆ ท่ีได้ท าไป 

 หลังจากที่ได้กล่าวค าปราศรัยแล้ว รายการได้เปลี่ยนเป็นการสัมภาษณ์เซเลนส

กี้โดยฟารี๊ด ซากาเรีย ผู้จัดรายการ Global Public Square ทางซีเอ็นเอ็น ซึ่งเปิดฉากไป

ยังดาวอสด้วย โดยเซเลนสกี้ตอบค าถามเป็นภาษายูเครนและมีล่ามแปลเป็นอังกฤษ

ให้แก่ผู้ฟัง ประเด็นส าคัญได้แก่ทัศนะของ ดร. เฮนรี่ คิสซิงเจอร์ ซึ่งแทนการเสนอให้

ยุติสงครามด้วยการเจรจา โดยมิไดใ้ห้ความส าคัญกับการได้ดินแดนตา่งๆ ไป

ครอบครอง รวมทั้งคาบสมุทรไครเมียด้วย ดร. คิสซิงเจอร์บัดนี้ เห็นว่า ยูเครนควร

ได้รับความช่วยเหลือเพื่อคงความเป็นยูเครนไว้ต่อไป ขอ้นี้ เซเลนสกี้ยินดีที่คิสซิงเจอร์

เปลี่ยนความคิดไปในทางที่ถูกแล้ว 

 รายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 19 มกราคม แจง้ว่า สหรัฐ โดยนายพลนอก

ราชการลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะพยายามแนะน าให้

เยอรมนีมอบรถถัง Leopard แก่ยูเครน ตามท่ีเขาต้องการ แต่ในส่วนของสหรัฐเอง น้ัน 
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ได้พิจารณาความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนรุ่นใหม่เป็นมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์

เสร็จแล้ว ซึ่งจะไม่รวมรถถัง Abram เน่ืองจากไม่เหมาะกับภูมิประเทศในยูเครน แต่จะ

มีรถ Stryker Combat Vehicles อันต้านทุ่นระเบิดได้อย่างดีและมคีวามสามารถอีก

หลายด้าน จะมีประโยชน์ในการรบแก่ยูเครนเป็นอย่างมาก และอาวธุอื่นๆ   

   

 

 ใกล้เคียงกับวันขึ้นปีใหม่ นาย Itamar Ben Gvir หัวหน้าพรรคชาตินิยมขวาจัดซึ่ง

เป็นพรรคร่วมรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบ็นจามิน เนตันยาฮู ได้ไปเยือนสถานท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ในนครเจรูชาเล็ม โดยได้เข้าไปที่อัลอัคซาด้วย ทั้งๆ ท่ีเขาทราบดีว่าเป็นการ

ย่ัวยุชาวอาหรับและมุสลิม ซึ่งท าความไม่พอใจให้แก่ชาวอาหรับและปาเลสไตน์เป็น

อย่างยิ่ง แต่ไม่นานนัก เขาก็ได้ผ่านไปยังสถานท่ีอื่นๆ พร้อมกับแจ้งแก่นักข่าวว่า 

ศาสนสถานท้ังหมดย่อมเปิดให้แก่ชาวต่างประเทศโดยเสมอเหมือนกัน เขาเองก็ใช้

สิทธิเช่นเดียวกับผู้อื่น 

 ปฏิกิริยาต่อการย่ัวยุของนายเบ็นกวีร์ประการหน่ึงได้แก่ค าขอของสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีการประชุมด่วน 

 บางทีกลุ่มของเนตันยาฮูคงจะตระหนักดีว่า อาจมีการปะทะกันขึ้น จึงได้เข้า

ไปขักน าให้เขาออกไปเสีย เรื่องจึงสงบลงก่อนท่ีจะบานปลาย ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้น นั้น 

หลายฝ่ายคาดหมายกันไว้ก่อนแล้ว หากเนตันยาฮูไม่หาทางป้องกันอย่างเด็ดขาดไว้

ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ คงเป็นการยากที่จะป้องกันพฤติกรรมยั่วยุของนายเบ็น กวีร์และพวก 

ดังที่ข้าพเจ้าได้เตอืนมาตั้งแต่วาระท่ีพรรคลิขุดก าลังหันไปพึ่งการสนับสนุนของฝ่าย

ขวาจัด 

 ความยุ่งยากอีกประการหน่ึงมาจากความพยายามของเนตันยาฮูเองที่จะบั่น

ทอนอ านาจของกระบวนการยุติธรรมและฝ่ายตุลาการ เน่ืองจากตัวเนตันยาฮูเองยัง
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เป็นจ าเลยในคดีคอร์รัปชั่นและละเมิดความนา่เชื่อถือ (Breach of Trust) จึงได้เสนอ

ญัตติท่ีจะปฏิรูประบบยุติธรรม    

 แต่ชาวอิสราเอลจ านวนมากไม่เห็นด้วยกับความพยายามของนายกรัฐมนตรีท่ี

เพิ่งได้กลับมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลอีกเป็นครั้งท่ี 5 เมือ่วันจันทร์ท่ี 16 มกราคม จ านวน

ชาวอิสราเอลผู้ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีและมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนในกรุง

เทลอาวิฟได้เพิ่มขึ้นเป็น 8 หมื่น+ ทั้งหมดเห็นว่า เนตันยาฮูพยายามหาทางให้ตัวเอง

พ้นข้อหา แม้กระทั่งประธานาธิบดี Isaac Herzog ก็ไม่แน่ใจว่า แผนการปฏิรูปดังกล่าว

จะมีผลดีหรือไม ่ในฐานะที่เป็นรัฐประมุข เขาจึงมิได้แสดงทัศนะให้แน่ชัดในชั้นน้ี ส่วน

ภาคประชาชน นั้น เห็นว่า รัฐบาลควรจะพยายามแก้ไขปัญหาที่ยังเรื้อรังอยู่ อันมีอยู่

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเป็นอันดับแรก 

 ตามรายงานจากตะวันออกกลางในวันท่ี 18 มกราคม ยูเออี ได้จัดประชุมกลุ่ม

อาหรับ “ฉันพี่น้องหรือ Fraternal Meeting” ขึ้น โดยนอกจากประเทศอ่าวแล้วมอีียิปต์

ด้วย รายละเอียดยังไม่ปรากฏในชั้นนี้ 

 

 เหตุน่าสลดใจย่ิงอุบัติขึน้เมื่อเช้าวันท่ี  18 มกราคม โดยเฮลิค็อปเตอรซ์ึ่งบิน

ออกจากกรุงคิ้ฟเพื่อไปยังเมืองคาร์คี้ฟประสบอุบัติเหตุตกลงใกล้กับโรงเรียนอนุบาล

และบ้านคนอยู่อาศัยในเมือง Brovary ห่างจากกรุงคิ้ฟไปทางเหนือไม่มากนัก และเกิด

ระเบิดเป็นเพลิงไหม้หมดท้ังเครื่อง  ราวกับ Inferno ตามค าของส านกัข่าวต่างๆ 

 ผู้โดยสารรวมทั้งนาย Denis Monastyrsky รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ยูเครน รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปลัดกระทรวงฯ เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยจ านวน

หน่ึง เสียชีวิต รวมท้ังผู้คนท่ีอยู่บนพื้นและเด็กนักเรียน 4 คน ก็ถึงแก่ชีวิตด้วย รวม

จ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 14 ศพ 

 รัฐบาลได้สั่งให้มีการสอบสวนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งน้ี แต่รายงาน

จากส านักข่าวตา่งๆ แจ้งเหมือนกันว่า อากาศค่อนข้างมืดมดิและวิสยัทัศน์ไม่ดีเลย 
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ส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในค าให้สัมภาษณ์ที่ดาวอสว่า ต้องร าลึกถึงเสมอวา่

เหตุร้ายครั้งน้ีเกิดขึ้น “ในสภาวะสงคราม” แต่มไิด้เจาะจงวา่ ฝา่ยท่ีก่อสงครามเป็น

ผู้รับผิดชอบในการท าให้เฮลิค็อปเตอร์ตกครั้งน้ี 

 

 เมื่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในบราซิลเมือ่เดือนตุลาคม 2022 ปรากฏชัด

ว่า Luiz Inacio Lula da Silva ได้รับชัยชนะด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม นาย Jair 

Bolsonaro อดตีประธานาธิบดีผู้ประสบความพ่ายแพ้ แม้จะไม่มากนัก สงวนท่าทีมา

โดยตลอดและไม่เคยแถลงยอมรับผลการเลือกตั้งเลย ส่วนผู้สนับสนุนเขาซึ่งมีอยู่มาก

พอสมควร เน่ืองจากโบลโซนาโร่และลูกชายของเขาไดส้ะสมบรรดา “อันทพาล” ไว้มาก 

ตามแบบของโดนัลด์ ทรัมป์  

 เมื่อใกล้วันท่ี 1 มกราคม ศกใหม่นี้อันเป็นวันปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่งของ

ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซิลวา ท่ัวโลกก็ได้ทราบข่าวว่า โบลโซนาโร่ได้เดินทางออกจาก

บราซิลไปยังมลรัฐฟลอริด้าในสหรัฐ โดยมีข่าวด้วยว่า เขาก าลงัจะเดินทางต่อไปยังมาร์ 

อา ลาโก้ บ้านพักตากอากาศอันหรูหราของโดนัลด์ ทรัมป์ และเพราะเหตุนี้จึงเป็นท่ี

แน่นอนว่า โบลโซนาโร่จะไม่เข้าร่วมในพิธีรับต าแหน่งของลูล่า 

 ปรากฏว่า ในวันท่ี 8 มกราคม ผู้สนับสนุนโบลโซนาโร่จ านวนมากได้บุกเข้า

โจมตีอาคารรัฐสภา ท าเนียบประธานาธิบดีและที่ท าการศาลสูงในกรุงบราซิเลีย เป็น

ปฏิบัติการสอดประสานกัน เทียบได้กับความพยายามก่อรัฐประหาร ท านองเดียวกับท่ี

นายโดนัลด์ ทรัมป์ก่อขึ้นท่ีอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันท่ี 6 มกราคม ปี 2021  

 ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซิลว่าและรัฐบาลได้สั่งให้ต ารวจและฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัยปราบปราม จนน าความสงบเรียบร้อยกลับคืนมาได้ ทางการจับกุมพวกก่อ

ความยุ่งยากได้ประมาณ 1,800 คน โดยได้มีการสอบสวนผู้ก่อการจลาจลอยู่ แต่

ข้าพเจ้าค่อนข้างมั่นใจว่า นายโบลโซนาโร่และลูกชายของเขาทราบดีว่าจะเกิดเหตุ

ดังกล่าวขึ้น อย่างไรก็ด ีกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันยังมิได้ยืนยันว่าจะส่งตัวนาย
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โบลโซนาโร่กลับไปบราซิล ข้าพเจ้าเพียงแต่ทราบว่า เขาเดินทางเข้าอเมริกาได้โดยมีวี

ซ่าประเภท A-1 ในฐานะที่เป็นผู้น าต่างประเทศซ่ึงยังมีอายุใช้ได้อยู่ 

 

 โดยท่ีไม่มีการคาดหมายกันมาก่อน ในวันท่ี 19 มกราคม นาง Jacinda Ardern 

นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ซึ่งได้รับความนิยมจากนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เครือจักรภพ ได้ประกาศความตั้งใจจะอ าลาจากวงการเมืองในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ ศกน้ี 

ด้วยเหตุผลว่า เธอหมดก าลังที่จะท าหน้าที่ต่อไป ส่วนใครจะมาท าหน้าที่หัวหน้าพรรค

แรงงาน ก็เชื่อว่า พรรคคงจะหาคนมารับช่วงได้ เพื่อการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งก าหนดจะมี

ขึ้นในวันท่ี 14 ตุลาคม ศกน้ี 

 จาซินด้า อาร์เดิร์น ชนะการเลือกตั้งเมื่อ 5 ปีคร่ึงมาแล้วและได้ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีในวัยเพียง 37 ปี นับเป็นหัวหน้ารัฐบาลอายุน้อยท่ีสุด และเป็นคนแรกท่ี

มีบุตรภายในเวลาเพียง 1 ปีในต าแหน่ง ส่วนพิธีแต่งงานกับ Partner ซึ่งเลื่อนมาหลาย

ครั้ง จะมีขึ้นเมื่อเธอพน้จากรัฐบาลแล้ว  

 อาร์เดิร์นต้องเผชิญกับปัญหานานัปการระหว่างท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี อาทิ 

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเกาะใต้ (เขา้ใจว่าท่ีไคร้สต์เชิร์ช) การก่อการร้ายหฤโหดใน

มัสยิดที่ไคร้สต์เชิร์ช 2 แห่ง ซึ่งเธอจัดการได้อย่างดีเย่ียมและไม่ยินยอมให้มีการ

กล่าวถึงชื่อของผู้กอ่การร้าย (ซึ่งได้มีการด าเนินคดีถึงที่สุดแล้ว โดยไม่มีโทษประหาร

ตามกฏของนิวซีแลนด์) จากเหตุนั้น เธอได้ด าเนินการบัญญัติกฎหมายห้าม

ครอบครองอาวธุปืนอย่างเด็ดขาด การด าเนินการอย่างได้ผลในการควบคุมโรคระบาด

โควิด19 และได้ตอบโตน้ายโดนัลด์ ทรัมป์อย่างหนักท่ีกล่าวหาว่าเธอไม่อาจรับมือกับ

โรคระบาดได้ ปัญหาความยุ่งยากทางเศรษฐกิจ ซึ่งหลายประเทศก็ต้องเผชิญเช่นกัน 

และ ฯลฯ 

 ผู้น าหลายประเทศแสดงความเสียดายในการตดัสินใจของ อาร์เดิร์น ดังเช่น  

จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแห่งแคนาดา นายกรัฐมนตรีแห่งออสเตรเลีย และอื่นๆ 
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เท่าที่ได้รับทราบในชั้นนี้ แต่ตัวเธอเองปรารภว่า การพ้นภารกิจหนักจะช่วยให้เธอได้มี

เวลาให้กับครอบครัว รวมทั้งการแต่งงานและการดูแลให้ลูกเข้าโรงเรียนได้ 

 

 การประท้วงในกรุงลิม่า ประเทศเปรู จะขยายวงขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 19 

มกราคม หลังจากจ านวนผู้เสียชีวิตจากการประท้วงเพิ่มมากขึ้น ก่อนหน้านี้ ฝ่ายรักษา

ความปลอดภัยของรัฐบาลได้ขยายวันใช้ภาวะฉุกเฉินให้ยาวขึ้น และนางโบเลอาร์เต้ ผู้

เป็นประธานาธิบดียังไม่ยินยอมลาออกจากต าแหน่ง 

 ส่วนอดีตประธานาธิบดีเปโดร ค้าสติลโยยังคงอยู่ในท่ีคุมขังเช่นเดิม อันเป็น

ต้นเหตุของการประท้วง  

 จากการค้นหาประวัติความเป็นมาของนางโบเลอาร์เต้ มีขอ้มูลเพียงวา่ เธอเป็น 

“a politically unknown figure” ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีทางสังคมมากอ่น และได้รับต าแหน่ง

เป็นรองประธานาธิบดีในรัฐบาลของเปโดร คา้สติลโย และเมือ่สภาลงมติให้ถอดถอน

ค้าสตลิโยและทางการได้จับเขาเข้าคมุตัวด้วยข้อหา พยายามก่อรัฐประหาร รอง

ประธานาธิบดีโบเลอาร์เต้จึงได้รับปฏิญาณตนเป็นประธานาธิบดีแทนและอยู่ใน

ต าแหน่งมาจนบัดน้ี ส่วนก าหนดการเลือกตั้งใหม่ก็ถูกเลื่อนออกไปจากเดือนเมษายน 

ศกน้ีโดยไม่มีก าหนดใหม่ที่แน่นอน       
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รายงานด่วนมากวันท่ี 22-26 มกราคม 

 เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอเมริกันจับกุมนาวิกโยธิน 3 นายซ่ึงมีส่วนร่วมในการ

จลาจลที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2021 หลงัจากตรวจสอบ

หลักฐานแล้วปรากฏว่า นาวิกโยธินในประจ าการหน่ึงนายตั้งใจจะก่อให้เกิดสงคราม

กลางเมืองครั้งท่ี 2 ขึ้นหรือ Civil War 2.0  

 เจตนาร้ายแรงดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของนายโดนัลด์ ทรัมป์และพวก

ขวาจัดทั้งหลาย ซึ่งก าลงัอยู่ในการสอบสวนเป็นการภายในของนาย Jack Smith ท่ี

ปรึกษาหรืออัยการพิเศษ (Special Counsel) อยู่ขณะน้ี โดยอาจมีการแต่งตั้งคณะ

ลูกขุนชุดใหญ่ (Federal Grand Jury) ต่อไป 

 คดีดังกลา่วเป็นส่วนหน่ึงของคดีท่ีนายโดนัลด์ ทรัมป์พยายามปฏิเสธผลการ

เลือกตั้งในปี 2020 ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดนเป็นผู้ชนะอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม อีกส่วน

หน่ึงของคดีได้แก่ความพยายามของนายทรัมป์ท่ีเรียกร้องให้ Secretary of State 

(Raffensperger) ของมลรัฐจอร์เจียจัดหาคะแนนเพิ่มให้แก่เขาโดยใช้โทรศัพท์ (แบบ

วิดิโอคอลล์) ซึ่งข้าพเจา้และคนท่ัวไปในอเมริกาและท่ัวโลกได้รับทราบจากสื่อหลาย

ต่อหลายครั้งในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมา น้ัน อัยการสหรัฐในมลรัฐจอร์เจียได้ด าเนินคดีต่อ

นายโดนัลด์ ทรัมป์ตลอดมา ปรากฏตามรายงานข่าวของซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 25 มกราคม 

ศกใหม่นีว้่า คณะลูกขนุใหญ่หรือ  Federal Grand Jury ส าหรับคดีน้ี ได้พิจารณาเสร็จ

แล้ว แตฝ่่ายยุติธรรมของจอร์เจียเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยแก่สาธารณชน เพราะเป็น

คดีต่อเน่ืองกับคดีหลัก จึงเก็บผลการพิจารณาของคณะลูกขุนใหญ่ไว้ก่อน 

 อย่างไรก็ดี คดีน้ีเกี่ยวข้องกับนักการเมืองอีกบางคนด้วย อาทิ วุฒสิมาชิกลินด์ซี่ 

แกรมแห่งมลรัฐเซ้าธ์แคโรไลน่า ซึ่งไม่ยอมไปให้การตามหมายเรียก ไม่ทราบว่าจะต้อง

รับผลอย่างไร อันต้องตดิตามความคืบหน้าของคดีต่อไป เข้าใจว่าคดน้ีีอยู่ในข่ายความ

รับผิดชอบของนายแจ็คสมิทธ์ด้วย 

โดยท่ีอเมริกาเกิดเหตุอันตรายต่อการปกครองของชาติในวันท่ี 6 มกราคม 

2021 อันสืบเนื่องมาจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีซึ่งไมต่้องการสละ
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ต าแหน่งแม้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงจะไม่เห็นด้วยกับการท่ีเขาจะเป็นต่อ บราซิล 

ภายใต้อดีตประธานาธบิดีซึ่งมีชื่อว่าเป็นทรัมป์แห่งอเมริกาใต้ ก็มีเหตจุลาจลในวันท่ี 8 

มกราคม 2023 ซึ่งศาลสูงเห็นว่า อดีตประธานาธิบด ีJair Bolsonaro คงจะมีสว่น แต่

เขาปฏิเสธ อย่างไรก็ดี ในวันท่ี 22 มกราคม ประธานาธิบดีลลู่า ดา ซลิว่าไดส้ั่งปลดผู้

บัญชาการทหารบกท่ีได้รับการแต่งตั้งโดยโบลโซนาโร่ในช่วงท่ีเขาสลับสับเปลี่ยนผู้

บัญชาการทหารจนวุ่นวายท่ัววงการ เพราะมีหลักฐานว่าเขามีส่วนในเหตุจลาจลใน

วันท่ี 8 มกราคมและมแีผนโค่นล้มรัฐบาลของลูล่าด้วย 

 

 ข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมาได้แก่การท่ีต ารวจกองปราบของอิตาลี 

(Carabinieri) สามารถบุกเข้าจับกุมนาย Matteo Messina Darinaro หัวหน้ากลุ่มมาเฟีย 

หลังจากที่หลบซ่อนมานานถึง 30 ป ี

 นายดารินาโรและพวกได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงไว้มากจนเป็นข่าวครึกโครม

ในระดับระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งการให้มีการวางระเบิดสังหาร

อัยการปราบมาเฟียในชื่อว่า Georgio Falcone และ Paolo Borsellino ในปีหลังจากนั้น 

เพื่อล้างแค้นการด าเนินคดีสมาชิกมาเฟียหลายร้อยคนก่อนหน้านั้นท่ีรู้จักกันว่า Maxi 

Trial 

 นายดารินาโร่เป็นหัวหน้ากลุ่มมาเฟียหลายกลุ่มซึ่งมีเครือข่ายไปท่ัวทั้งในอิตาลี

และต่างประเทศ รวมท้ังในนครนิวยอร์กด้วย ดังปรากฏหลักฐานมากมายในความ

รับผิดชอบของเอฟบีไอประจ าอัยการศาลแขวงนิวยอร์กใต้และส านักงานเอฟบีไอ

ส่วนกลาง ตามข่าวที่สือ่ในอิตาลีมักกล่าวถึง หัวหน้ามาเฟียเหล่าน้ีมีอิทธิหลมากกว่า

ธรรมดาเพราะเป็นท่ีรู้จักกับกับนักการเมืองชั้นน าเช่นนายจิวลิโอ อันเดรอ็อตตี ้ซึ่งเป็น

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่หลายสมัยและนายซิลวิ

โอ แบร์ลุสโกนี เจ้าของทีมฟุตบอลล์เอซีมิลานและหัวหน้าพรรคฟอร์ซาอิตาเลีย (ชือ่

พรรคน้ีตั้งตามค าเชียร์ฟุตบอลล์ วา่ “รุกเข้าไปทีมอิตาลี”) แต่ขอ้เท็จจริงจะเป็นเช่นไร 

ข้าพเจ้าไม่อยู่ในฐานะจะยืนยันได้ 
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 การสังหารโหดอัยการจอร์จิโอ ฟาวโคเน นั้น ผูร้ับมอบภารกิจได้แก่นายซัลวา

ตอเร่ ริน่า หัวหน้ามาเฟียหรือ Mafia Boss คนหน่ึงในปาเลอร์โม อนัเป็นถิ่นฐานของ

ฟาวโคเน่เช่นกันแต่ในช่วงน้ัน ฟาวโคเน่ได้ย้ายไปปฏิบัติงานท่ีกรุงโรม ตามค าสัง่ของ

นายกรัฐมนตรีอันเดรอ็อตตี้ แต่เขามักจะเดินทางไปเย่ียมบ้านท่ีปาเลอร์โมแทบทุก

สัปดาห์ซ่ึงก าหนดการเดินทางของเขาจะถูกปกปิดไว้เป็นความลับสดุยอด 

 แต่กลุ่มมาเฟียก็สืบทราบว่า ฟาวโคเน่ จะเดินทางจากกรุงโรมไปปาเลอร์โมโดย

ทางเครื่องบินพิเศษ นายซัลวาตอเร่ ริน่าจึงมอบหมายให้นาย Giovanni Brusca เป็น

มือสังหารด้วยการซุกทุ่นระเบิดไว้ใต้ทางหลวงหรือ Motorway A29 ขนาดใหญ่มาก คอื

หนักถึง 400 กิโลกรัม มีการซ้อมปฏิบัติการหลายต่อหลายครั้ง โดยนายบรุสก้าจะจุด

ระเบดิบนสันเขาเตี้ยๆ ในด้านทางออกประตูหลังจากท่าอากาศยานปาเลอร์โมซึ่งเขา

สามารถเห็นความเคลือ่นไหวท่ีทางออกสู่ A29 ได้ชัดเจน 

 วันท่ี 23 พฤษภาคม 1992 เป็นวันท่ีอัยการฟาวโคเน่ขึ้นเครื่องบินเล็กพิเศษ

พร้อมภริยาและเจ้าหน้าที่ประจ าตัวจากกรุงโรมไปสู่ท่าอากาศยานปาเลอร์โม โดยมิได้

คาดหมายว่า มาเฟียจะสืบทราบก าหนดการลับมากของเขา เมื่อเครือ่งบินถึง อัยการ 

ภริยาและคณะกอ็อกไปด้านหลังของสนามบนิและขึ้นรถ แล้ววิ่งออกประตูหลัง รถซ่ึง

คงจะมีเกราะกันกระสนุได้เคลื่อนขึ้นสูท่าง A29 ตรงตามแผนท่ีมาเฟียเรียกว่า CAVACI 

MURDER ตามชื่อต าบลแถบนั้น เมื่อถึงจุดท่ีวางระเบิดหนัก 400 กิโลกรัมไว้หลายวัน

ก่อนหน้า บรุสก้าก็จุดระเบิด ท าให้ผู้อยู่ในรถทั้งขบวนถึงแก่ชีวิตคาท่ีเน่ืองด้วยเกราะ

กันกระสุนไม่อาจทนแรงของระเบิดขนาดมหึมาน้ันได้ ส่วนอัยการบอร์เซลลิโน่ มือ

ปราบมาเฟียตู่กับฟาวโคเน่ น้ัน ถูกสังหารในปีถัดมาซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบรายละเอียด

เท่าใดนัก ทราบแต่เพียงว่า ประชาชนได้ร่วมกันสร้างรูปปั้นของท้ังสองท่านไว้เป็น

อนุสรณ์สถานในเมืองปาเลอร์โม และอีกหลายปีต่อมา ปฏิมากรรมท้ังคู่ก็ถูกท าลาย

เสียหายเกลื่อนกลางลานท่ีประดิษฐานโดยฝีมือของมาเฟีย  

 ข้าพเจ้าได้เห็นจุดสังหารอยัการฟาวโคเน่ ภริยาและคณะด้วยตนเองเนื่องจาก

ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังเมืองปาเลอร์โม ในเกาะซิ
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ซีลี เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการรับรางวัล 

GAIA (GODDESS OF EARTH) ในด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ ในพิธีซึ่งจัดขึ้นท่ีเมืองปา

เลอร์โม    

 เมื่อข้าพเจ้าและเลขานุการเอกเอกพงษ์ ปลัดรกัษาเดินทางโดยเครื่องบิน

พาณิชย์ไปถึงท่าอากาศยานปาเลอร์โม บังเอิญเป็นวันเดียวกับท่ีผู้อ านวยการ

ส านักงานเอฟบีไอหรือ FBI ของสหรัฐไปถึงเช่นกันเพื่อวัตถุประสงค์ท่ีข้าพเจ้าไม่อาจ

ทราบได้และก็มิไดส้นใจที่จะสอบถามใคร 

 ส าหรบัข้าพเจ้า ต ารวจอารักขาอิตาเลียนได้รายงานตัวกับข้าพเจ้าท่ีทางออก

จากเครื่องบินและจัดรถรับรองให้ตลอดเวลาท่ีข้าพเจ้าพ านักอยู่ในเมืองปาเลอร์โม มี

เจ้าหน้าที่สองนายในชุดสากล อีกคนหน่ึงเป็นผู้ขับรถซึ่งก็เป็นมือปราบเช่นกัน 

หลังจากการแนะน าตัวเพื่อให้ข้าพเจ้าจ าหน้าได้แล้ว เจา้หน้าที่ได้เล่าเหตุการณ์การ

สังหารอัยการฟาวโคเน่โดยได้น าข้าพเจ้าและคณุเอกพงษ์ไปยังห้องสังเกตการณ์อีก

ด้านหน่ึงของสนามบินและชี้จุดบนสันเขาเตี้ยๆ ซึ่งคนร้ายใช้เป็นจุดติดตามความ

เคลื่อนไหวจากทางออกไปสู่ทางหลวง A29 อันท าให้เขาจุดระเบิดไดอ้ย่างแม่นย า จุด

ต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ชี้ให้ข้าพเจ้าได้เห็นท าให้ข้าพเจ้าอดคดิถึงเหตุวางระเบิดเมื่อปี 1983

โดยสายลับของคิมอิลซงุแห่งเกาหลีเหนือซึ่งซ่อนตัวอยู่บนสันเขาของพระมหาเจดีย ์

ชเวดากองในกรุงย่างกุ้งและจุดระเบิดสังหารนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ (คนใหม่ท่ีรับต าแหน่งแทนเพื่อนของข้าพเจ้าเพียงไม่กี่วัน) 

เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ณ กรุงย่างกุ้ง และคณะ ขณะไปคารวะที่ Aung San 

Mausoleum ไม่ได้ กรณหีลังนี้มีการสร้างเป็นภาพยนตร์ขึ้นในระยะต่อมา แต่โดยท่ีไม่

อาจไปจัดท าในสหภาพพม่าได้ จงึจัดฉากขึ้นในกรุงเทพมหานครแทน โดยใช้ธงชาติ

ไทยและทหารไทย แต่เวอร์ช่ันน้ีไม่ตรงกับเหตุการณ์จริงหลายตอนด้วยกัน 

 อย่างไรก็ดี ในการไปเยือนเมืองปาเลอร์โมเท่ียวนั้น ต ารวจอิตาเลียนได้ให้ความ

คุ้มกันข้าพเจ้าและคุณเอกพงษ์อย่างใกล้ชิด ท้ังๆ ที่ข้าพเจ้ามิใช่เป้าหมายของเหล่า

ร้าย ดังตัวอย่างเช่น บ่ายวันหนึ่ง ข้าพเจ้าจะไปเย่ียมหอการค้าท่ีซิซีลี เมื่อไปถึงลาน
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จอด ต ารวจขอให้ข้าพเจ้าและคุณเอกพงษ์นั่งในรถ ต ารวจ 2 นายออกจากรถ น าปืน

พกออกมาและหันกระบอกไปทางทิศต่างๆ จนแน่ใจแล้วว่า ปลอดภยัดี จึงให้

สัญญาณขา้พเจ้าและคณุเอกพงษ์ออกจากรถและเข้าประตูหอการคา้ จนแล้วเสร็จ

ต ารวจ พร้อมอาวุธปินในมือก็กระหนาบจนเราเข้าน่ังในรถ เพื่อไปจดุอื่นต่อไป 

 เมื่อเสร็จภารกิจต่างๆ แล้ว ข้าพเจา้ได้กลับไปโรงแรมที่พัก จนได้เวลา ต ารวจ

อารักขาก็เชิญข้าพเจ้าไปขึ้นรถ ซึ่งวิ่งไปตามถนนเล็กๆ บนเกาะซิซีลีท่ีมีทางรถรางอยู่

ตรงกลางอย่างรวดเร็วราวกับรถแข่ง แซงซ้ายแซงขวา ตัดหน้าทั้งรถรางแลรถประจ า

ทางอย่างน่าหวาดเสียว ข้าพเจ้าถามคณุเอกพงษ์ซ่ึงนั่งตรึงน่ิงอยู่ท่ีเก้าอี้หน้าว่า “เป็นไง” 

เขาไม่ตอบตรงๆ เพียงแต่ว่า “เขาเป็นเจ้าของท้องที่ครับ” และเสริมวา่ ท่ีต้องเร่งเพราะ

จวนสายแล้ว ขณะนั้นพลบค่ าแล้ว ร้านรวงสองข้างทางเปิดไฟกันท่ัวไปหมด ข้าพเจ้า

ได้แต่นึกในใจว่าเมืองมาเฟียต้องเป็นเช่นนั้นหรือ ซึ่งมิได้หมายความวา่อาชญากรรม

ของมาเฟียจ ากัดอยู่เฉพาะในซิซีลีและภาคใต้ เน่ืองจากขณะอยู่กรุงโรม คนรถ

สถานทูตก็รายงานให้ข้าพเจ้าทราบว่า เหล่าร้ายจะเรียก “ค่าคุ้มครองแก่กิจการต่างๆ 

เช่นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นประจ า หากไม่ได้ตามใจ ก็จะเผาร้านรวงท้ิง” แต่เดี๋ยวนี้คงจะดี

ขึ้นแล้ว ดังที่เห็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของอิตาลีไปแสดงความ

ยินดีกับต ารวจกองปราบที่จับกุมตัวนายดารินาโร่ได้ 

 พิธีรับมอบรางวัล GAIA ท่ีข้าพเจ้าไปรับแทนพระองค์สมเดจ็พระเทพรัตน์ฯ จัด

ขึ้นในสวนสาธารณะซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ เมื่อไปถึง ข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับและเชิญ

ให้ไปน่ังในท่ีซึ่งจัดไว้เฉพาะคนส าคัญหรือวีไอพี เท่าที่ยังพอจ าได้มีผูท่ี้ดูจะเป็นนัก

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมน่ังรออยู่แล้ว ชาวอังกฤษผู้หน่ึงได้เขา้มาสนทนากับ

ข้าพเจ้าและกล่าววา่ เขาทราบดีถึงความสนพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ในการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดถึงงานอุทยานในมิติต่างๆ เขา

เองได้เคยมาศึกษานกพันธุ์หลากหลาย ที่ยังพอหาได้ในประเทศไทยและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้แต่งหนังสือไว้หลายเล่มในฐานะที่เขาเองเปน็ประธานของ

องค์กร Bird Life International ซึ่งเขาได้มอบให้ข้าพเจ้าไว้ 1 เล่ม เขาหวังที่จะมีโอกาส

มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ในโอกาสแรก เพราะเขาทราบว่าทรงสนพระทัยใน



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

ชีวิตและความเป็นอยู่ของนกนานาพันธุ์มาเป็นเวลาหลายปี ทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศต่างๆ ท่ีเสด็จฯ ไปเยือน 

 

 เมื่อวันเสาร์ท่ี 21 มกราคม ศกนี้  เจ้าหน้าที่อเมริกันได้จู่โจมเข้าจับกุมนาย 

Charles McGonigal อดตีหัวหน้าหน่วยต่อต้านข่าวกรองของ FBI ประจ านิวยอร์กฐาน

เป็นสายลับให้แก่รัสเซียโดยปฏิบัติงานให้แก่นาย Oleg Deripaska ซึ่งเป็น oligarch ผู้

ใกล้ชิดกับปูตินคนหน่ึง 

 ตามรายงานข่าวของสือ่ตะวันตก McGonigal เตยปฏิบัติงานกับเอฟบีไอมานาน 

รวมท้ังในช่วงท่ีนาย James Comey เป็นผู้อ านวยการก่อนท่ีเขาจะถูกโดนัลด์ ทรัมป์

ปลดจากต าแหน่ง อันหมายความว่า McGonigal ยังอยู่กับเอฟบีไอในช่วงท่ีปูตินได้

แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อช่วยให้นายทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งและ

ท าให้ฮิลลาลี คลินตันแพ้การเลือกตั้ง แม้จะไดร้ับคะแนนเสียงจากผู้เลือกตั้งถึง 3 ล้าน

เสียง อันมากกว่าที่นายทรัมป์ได้รับมากมาย ผลเสียมากกว่าน้ีจึงขึ้นอยู่กับการ

สอบปากค าผูถู้กจับกุมและการสอบสวนต่อของนายโรเบิร์ต มัลเลอร์ท่ี 3 หาก

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะสอบสวนเพิ่มเติม 

 เท่าที่พอทราบจากข่าวในชั้นน้ี นาย Oleg Deripaska เคยติดต่อใกล้ชิดกับนาย

ปอล มานาฟอร์ด อดีตผู้ช่วยของนายโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งเป็น “นกต่อ” คนหน่ึงระหว่าง

ทรัมป์กับปูติน และถูกจ าคุกในคดีทรัมป์กับรัสเซีย โดยมีความเชื่อมโยงกับอดีตนัก    

การเมืองยูเครนฝ่ายนิยมรัสเซียด้วย  

 ตามปกติของงานหาข่าวกรองหรือต่อต้านการข่าวกรองเช่นท่ีเคยเป็นหน้าที่ของ

นายแม็คโกนิกัลท่ีอยู่ในการควบคุมตัวขณะนี ้ระบบจะแบ่งงานแยกกันเป็นส่วนๆ หรือ 

compartmentation โดยไม่อนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลกัน และเอฟบีไอคงจะได้สืบเสาะ

ความเคลื่อนไหวของนายแม็ตโกนิกัลมานานพอสมควร ก่อนจะลงมอืจับ ตามรายงาน

ของซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 24 มกราคม หากการสอบสวนบ่งชัดว่า ผู้ต้องสงสัยมีความผิด

จริง เขาจะตอ้งโทษจ าคุกอย่างน้อย 20 ปี 
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 พฤติกรรมหฤโหดของกลุ่มว๊าคเน่อร์ น้ัน เป็นท่ีทราบกันมานานแล้วหลายปี

ก่อนท่ีปูตินจะเข้ายึดคาบสมุทรไครเมียในปี 2014 โดยข้าพเจา้ได้ทราบค าเตือนครั้ง

แรกจากผู้เชี่ยวชาญประจ า Council on Foreign Relations ซึ่งในระยะน้ันแสดงความ

เป็นห่วงว่า ดูสหรัฐจะมิได้ให้ความสนใจกับกลุม่นี้เท่าที่ควร แม้ปูตินจะได้มอบให้กลุ่ม

เคลื่อนไหวในซีเรีย ตะวันออกกลาง ความขัดแย้งในลิเบียและในแอฟริกาภาคต่างๆ 

และยังมีภารกิจในการช่วยหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ าบาตรซ่ึงสหรัฐกับสหภาพยุโรป

ก าหนดให้ใช้กับรัสเซีย ดังเห็นได้จากตัวอย่างหน่ึงในการสมคบคิดกับกองบัญชาการ

ทหารซูดานท าเหมืองทองค าและจ าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศท่ัวโลก 

 อันท่ีจริง ทหารจ้างของกลุ่มว๊าคเน่อร์ได้มสี่วนในการสงครามครั้งล่าสดุใน

ยูเครน โดยภารกิจแรกๆ ได้แก่การลอบสังหารประธานาธิบดีโวโลดมิีร์ เซเลนสกี้และ

สตรีหมายเลขหน่ึงตามค าสั่งของปูติน ซึ่งเป็นข่าวปรากฏจากการยืนยันของ MI6 

แห่งสหราชอาณาจักร และได้รับการยืนยันอีกทางหน่ึงโดยหนงัสือพิมพ์ The Guardian 

และหลังจากนั้น ก็ไม่เป็นข่าวเท่าใดนัก จนระนะหลังๆ มาน้ี นายพริก้อสซิน “Putin’s 

Chef” ได้แสดงตัวบ่อยขึ้น ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ปูตินจะแต่งตั้งให้พลเอกเกล้าสซิมอบเป็นผู้

บัญชาการในสมรภูมิภาคยูเครนท้ังหมด ดังที่ได้เสนอรายงานเก่ียวกับตัวบุคคลไปกอ่น

หน้ารายงานฉบับน้ีแล้ว แต่กลุ่มวา๊คเน่อร์ก็มิได้อยู่ภายใต้การบัญชาการของเกล้าสซิ

มอบ 

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 24 มกราคม ข่าวการรบในปัจจุบันน้ีไม่

เกี่ยวกับกองทัพรัสเซียเท่าใดนัก เพราะยังไม่คุน้กับการรบเท่ากับทหารจ้างกลุ่มว๊าค

เน้อร ์ซึ่งแม้จะเสียชีวิตไปมาก ก็มิได้กระทบการตัดสินใจร่วมรบของกลุ่มเพราะส าหรับ

กลุ่มชีวิตนักรบและคู่ตอ่สู้ไม่มคีวามหมาย ดังท่ีพอจะเข้าใจได้จากค าให้การของอดีต

หัวหน้าหน่วยท่ีหลบหนีไปยังนอร์เวย์เมื่อเร็วๆ นี้ ข้อที่ควรติดตามได้แก่เป้าประสงค์

ทางการเมืองภายในรัสเซียของกลุ่มเอง หากพริก้อสซินหมดศรัทธาในความเป็นผู้น า

ของปูตินหรือปูตินมีปัญหาทางสุขภาพจนเกิดปัญหาการแก่งแย่งกันเป็นผู้น าคนต่อไป 
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 ตามรายงานในวันท่ี 25 มกราคม เจา้หน้าที่จาก Federal Security Bureau ซึ่ง

ทรงอ านาจที่สุดในเครมลินหลายคนได้หลบหนีไปยังฝร่ังเศสและโปแลนด์ โดยน า

หลักฐานส าคัญหลายอย่างติดตัวไปด้วย ผู้ท่ีเคยท าหน้าท่ีเป็นนักเคลื่อนไหวและชักน า

ให้มีการหลบหนีมีชื่อว่า Vladimir Osechkin เขามีส่วนในการหลบหนีของนายทหาร

ระดับนายพล 3 ดาวมาด้วย ความเคลื่อนไหวของสายลับระดับสูงเช่นน้ีน่าจะเป็น

สัญญาณบอกเหตุอันน่าจะมีนัยยะส าคัญไม่น้อย เนื่องจากในระยะหลังมาน้ี ปูตินได้

แปรสภาพ FSB ให้เป็นต ารวจลับเช่นเดียวกับ NKVD ในสมัยสตาลนิ ซึ่งประมวล

รายงานฯ เช่นฉบับน้ีได้น าเสนอมาก่อนแล้ว วา่แทนท่ีปูตินจะอาศัยทหารประจ าการ

ในการควบคุมมิให้ทหารท่ีไปปฏิบัติการในยูเครนไม่แตกแถว ปูตินไดส้ั่งให้เจ้าหน้าที่ 

FSB เป็นฝ่ายด าเนินการโดยเฉียบขาด  

 ทางด้านยูเครน เมื่อ 2 วันท่ีผ่านมา ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ล้างบางครั้งใหญ่ 

โดยได้สั่งปลดท่ีปรึกษาประจ าประธานาธิบดีหน่ึงคน รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม บุคคลระดับสูงในรัฐบาลอีกสองคน ผู้ว่าการนครและเมืองหลาย

แห่ง รวมท้ังเคอร์ซอน ซาโปริซเซีย ด้วย โดยมีข้อหาในชั้นแรกว่าได้กระท าการ

คอร์รัปชั่นและพฤติกรรมไม่ชอบบางอย่าง 

 ในอดีตปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลยูเครนท่ีท าให้ไม่สามารถรักษา

ความเป็นเอกราชได้ แต่ในขณะเดียวกัน ปูตินก็พยายามบั่นทอนความเข้มแข็งของ

ยูเครนด้วยยุทธวิธีต่างๆ นานา เพื่อให้สามารถเข้าครองได้ ดังเช่นการใช้นาย 

ViktorYanukovych เป็นผู้น าจนถูกชาวยูเครนขับออกไป ระหว่างอยู่ในอ านาจ ยานูโก

วิชได้บ่อนท าลายยูเครนหลายด้าน รวมทั้งการขยายอายุสัญญาเช่าฐานทัพเรือรัสเซีย

ท่ีเซบ้าสโตโปลท่ีปลายคาบสมุทรไครเมียไปอีกเกือบ 1 ศตวรรษด้วย   

 ปัญหาอันสลับซับซ้อนย่ิงตลอดสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมาได้แก่การท่ีประเทศ

พันธมิตรจะสนองตอบความตอ้งการ Battle Tanks ทันสมัยของยูเครนได้หรือไม่ 

เน่ืองจากรถถังที่ยูเครนใช้มามีรุ่นเดียว อันได้แก่ T-72 สร้างในสหภาพโซเวียตมานาน

แล้ว โดยได้รับมาจากมติรประเทศท่ีเคยอยู่กับอดีตสหภาพโซเวียต ซึง่บัดนี้ล้าสมัย
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แล้ว ผู้น ายูเครนจึงได้ร้องขอจากมติรประเทศท้ังหลาย แต่ไม่มีประเทศใดส่งให้ จน

เมื่อไม่นานมานี้ สหราชอาณาจักรไดต้กลงจะส่งรถถังรุ่น Challenger ให้ยูเครน 14 คัน 

ขณะท่ียูเครนต้องการนับร้อยคันเพื่อรับมือกับสงครามภาคพื้นดินซ่ึงคาดได้วา่ รัสเซีย

จะเร่ิมรุกหนักในฤดูใบไม้ผลิปีนี้หรือหลังจากที่น้ าแข็งเริ่มละลาย ในท่ีสุดยูเครนได้ระบุ

ชัดว่า หากได้รถถังรุ่น M1 Abrams จากสหรัฐและ Leopard 2 ของเยอรมนีซ่ึงขึ้นช่ือว่า

มีสมรรถนะดีที่สุดในโลก และประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับยูเครนซึ่งเป็นภาคีของนา

โต้เช่นโปแลนด์มีและยินดีจะส่งมอบให้ แต่ขัดกับกฎเกนฑ์ของเยอรมนี 

 ในการประชุมครั้งล่าสดุเมื่อกลางเดือนมกราคมของ Contact Group เพ่ือ

ช่วยเหลือยูเครนทางการทหารและด้านอื่นท่ีเกี่ยวข้องในเยอรมนี ซึ่งอดีตพลเอกลอยด์ 

ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐร่วมด้วย เช่นเดียวกับรัฐมนตรี

กลาโหมจากประเทศท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนท้ังหมด ซึ่งด าเนินไปขณะท่ี      

นายวิลเลียม  เบิร์นส์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกและประเทศส าคัญในยุโรป

ตะวันตก ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการส านักข่าวกรองกลางหรือซีไอเอได้ไปพบกับ

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ท่ีกรุงคิ้ฟเพื่อบรรยายแผนยุทธการต่อจากน้ีไปของรัสเซียให้

ทราบ ตามการวิเคราะห์ข่าวกรองล่าสุด ยังไม่แน่ชัดว่า (1) สหรัฐจะสามารถจัด

รถถังเอ็ม 1 เอบรามส์ให้แก่ยูเครนเพราะดูแลรักษายากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 

และ (2) เยอรมนีมีขั้นตอนท่ีจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย ค าชี้แจงของเยอรมนีต่าง

จากท่ีสื่อต่างๆ น าไปเสนอซึ่งส่วนใหญ่ท าให้เห็นเป็นว่า พันธมิตรข้ามแอ็ตแลนติกไม่

แน่นแฟ้นจริงหรือไม่ก็เยอรมนีหวาดเกรงการตอบโต้จากรัสเซีย ที่แหวกแนวไปเลย

ได้แก่ข้อสังเกตวา่ เยอรมนีตั้งแต่สมัยท่ีแองเกลา แมร์เคิล่เป็นนายกรัฐมนตรีเข้าข้าง

ปูตินเน่ืองจากเธอใช้ชวีิตอยู่ในเยอรมันตะวันออกใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต 

อยู่นานปี อันไม่ตรงต่อความเป็นจริงและข้าพเจ้าได้วิเคราะห์บทบาทและแนวคิดของ

แมร์เคิ่ลในประมวลรายงานฯ เช่นฉบับน้ีมาหลายครั้งแล้ว รวมท้ังแนวความคดิที่

ตรงกันระหว่างแมร์เคิ่ลกับโอล้าฟ โช้ลซ์ด้วย  

 อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันแถลงในการ

ประชุมท่ีกรุงบรัสเซลส์ว่า เป็นไปได้ท่ีจะจัดรถถังให้และถ้าโปแลนด์ซึ่งมีรถถังเล็บ
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ปาร์ด2 เช่นกันจะเป็นผู้จัดให้ รัฐบาลเยอรมันก็จะพิจารณาการอนุญาตภายในเวลาอัน

สั้น 

 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม ศกใหม่น้ี ทางการอเมริกันให้ข่าวอย่างไม่เป็นทางการว่า 

สหรัฐจะจัดรถถังเอบรามส์จ านวนหน่ึงให้แก่ยูเครนและคาดหวังว่า เยอรมนีก็คงจะให้

รถถังเล็บปาร์ด2 เช่นกัน 

 ต่อมาในวันท่ี 25 มกราคม ซี่เอ็นเอ็น ได้ถา่ยทอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เยอรมัน (Bundestag) จากกรุงเบอร์ลิน ซึ่งได้พิจารณาข้อเสนอของนายโอล้าฟ โช้ลซ์ 

นายกรัฐมนตรีเยอรมนี และลงมติเห็นชอบ โดยเยอรมนีจะส่งรถถังเล็บปาร์ด2 สอง

กองพันไปให้ และจะสนับสนุนด้านการดูแลในระยะห่างจากแนวหน้ากับการฝึกอบรม

การใช้รถถังด้วย 

 เมื่อเวลา 12.02 น. ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐของวันเดียวกัน  

ประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวค าปราศรัยท่ีท าเนียบขาว ด้วยการประกาศว่า ความเป็น

เอกภาพของประเทศเสรีท่ีจะช่วยเหลือยูเครนในการปกป้องยูเครนให้พ้นภัยจากการ

รุกรานและธ ารงไว้ซึ่งบูรณภาพแห่งดินแดน ภายใต้หลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

ไม่เปลี่ยนแปลง สหรัฐจะส่งมอบรถถังเอ็ม 1 เอบรามส์ 31 คันให้แก่ยูเครน พร้อม

อะไหล่และจะด าเนินการฝึกอบรมชาวยูเครนให้ใช้ยุทโธปกรณ์เหล่าน้ีต่อไป และ

ขอบคุณนายกรัฐมนตรีโอล้าฟ โช้ลซ์ท่ีจะมอบรถถังให้ และประเทศอื่นๆ ที่ให้ความ

ช่วยเหลือ เช่นสหราชอาณาจักรท่ีจะให้รถถังแชลเล้นเจอร์ ฝรั่งเศสที่จะให้รถหุ้มเกราะ 

AMX10 และประเทศต่างๆ ที่พร้อมใจกันสนับสนุนยูเครนท่ัวหน้ากัน นอกจากน้ี สหรัฐ

จะส่งกระสุนปืนใหญ่และ Hi-Mars นับล้าน rounds ให้อีกด้วย 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนได้แสดงความขอบคุณมิตรประเทศ

ต่างๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนดังกล่าว และเรียกว่าสิ่งที่ได้แถลงมาน้ันถือเป็น 

“Democracy punch” และ “Iron Fist” ในการต่อสู้กับรัสเซียต่อไป ตามเจตจ านงของ

ยูเครนทีจ่ะยึดดินแดนของยูเครนกลับคืนมาทุกตารางน้ิว 
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 ตลอดเวลาท่ีฝ่ายพันธมติรก าลังพิจารณาวา่จะสนองตอบค าขอ battle tanks 

จากยูเครน นั้น รัสเซียได้แถลงท่าทีตอบโตม้าทุกวัน ท้ังโดยปูตินเอง โดยโฆษก

เป้สค็อปและโดยเอกอคัรราชทูตรัสเซียประจ าเยอรมนี จนในท่ีสุดเอกอัครราชทูต

รัสเซีย ณ กรุงเบอร์ลินกล่าวว่า การให้รถถังทันสมัยแก่ยูเครนเท่ากับเป็นการท าให้

ความขัดแย้งยกระดับขึ้นใหม่ และ “Red lines are things of the past”  ส่วนปูตินกล่าว

ว่า “บัดนี้ฝ่ายท่ีให้การสนับสนุนได้เข้าร่วมในการรบท้ังหมดแล้ว” ในขณะท่ี รัสเซียได้

ออกข่าวว่า รัสเวียได้สง่เรือฟริเกตน้อสตอบ (?) ซึ่งสามารถยิงขีปนาวุธเร็วกว่าเสียง

เช่น Tsircon เข้าประจ าการแล้วและก าลังสร้างเพิ่มอีก 3 ล า เนื่องจากอาวุธชนิดนี้ไม่มี

ฝ่ายใดสกัดได้ ซึ่งเท่าที่ข้าพเจ้าไดต้ิดตามการพัฒนาเซอร์ค่อนมา เป็นอาวุธติดหัวรบ

นิวเคลียร์และปูตินใข้ในการขู่ฝ่ายตรงข้ามมาบ่อยครั้ง ตั้งแต่ระยะที่เพ็นตาก้อนปล่อย

ข่าวว่า สหรัฐยังพัฒนาขีปนาวุธ Ultrasonic ได้ไม่ส าเร็จ แต่เมื่อประมาณ 5 เดือนมาน้ี 

Northrop Grumman ไดท้ดลองอาวธุประเภทน้ีแล้ว แตไ่ม่มีการเปิดเผยผลการทดลอง 

ซึ่งเร่ืองละเอียดอ่อนเช่นน้ี ควรปล่อยให้อยู่ในดุลพินิจของมหาอ านาจที่จะแจ้งให้ใคร

ทราบหรือไม่ เพราะเป็นอาวุธในการป้องปรามมากกว่า 

 ส าหรับการตอบโต้ด้วยก าลังจากรัสเซียหลายชั่วโมงหลังจากปรากฏข่าวรถถัง

ได้แก่การระดมยิงขีปนาวุธขนาดใหญ่และโดรนชนิดคุณภาพต่ ามาที่อาณาบริเวณกรุง

คิ้ฟและเป้าหมายทางพลเรือนกับโครงสร้างพื้นฐานส าหรับประชาชนท่ัวประเทศ แต่

ถูกยูเครนยิงตกไปส่วนใหญ่ เศษของขีปนาวุธหน่ึงส่วนถูกคนท่ีอยู่บนพื้นในกรุงคิ้ฟ

เสียชีวิต 1 ศพและผู้หญิงบาดเจ็บ 2 คน เมอืงทา่โอเดสซ่าทางใต้ซึ่งเพิ่งได้รับการ

ประกาศจากยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกก็ไม่พ้นจากการถูกขีปนาวุธครู้สขนาดใหญ่

จากรัสเซียอันมิใช่ครั้งแรกเน่ืองจากนายพล Sergey Surovikin ผู้บัญชาการคนท่ี 3 และ

บัดนี้เป็นรองของพลเอกเกล่าสซิมอบ ก็เคยบญัชาการการถล่มเมืองอาเล็บโปซึ่งเป็น

เมืองมรดกโลกในซีเรียจนพังราบมาก่อนแล้ว  การรบภาคพื้นดินก้อนหน้านั้นได้แก่

ความพยายามของกองก าลังรัสเซียท่ีจะโจมตี Bakhmut แต่ยังยึดไม่ได้ ส่วนกลุ่มว๊าค

เน่อร์ยังพยายามจะโจมตีเมืองโซลดาร์ตอ่จากเดิม ในขณะท่ีมีขา่วว่า ฝ่ายรัสเซียมี

ปัญหาในระดับโครงสร้างของกองบัญชาการภายในรัสเซียเช่นท่ีเป็นข่าวมาเป็นระยะๆ 
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 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม ศาลสูงของอิสราเอลได้สัง่ให้นาย Aryeh Deri 

หัวหน้ากลุ่ม Shas ซึ่งเป็นพรรค Ultra Orthodox หรือขวาจัดและเป็นรัฐมนตรี

มหาดไทยและสาธารณสุขในรัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีเบ็นจามิน เนตันยาฮูพ้น

จากต าแหน่งเพราะขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกพิพากษาว่ากระท าความผิดฐาน

ฉ้อโกงมาแล้ว 

 ต่อมา นายเนตันยาฮูได้ให้นาย Michael Malchieli รักษาการแทนเป็นการ

ชั่วคราว และต่อมาอีกได้ให้นาย Yoav Ben-Tzur รัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการด ารง

ต าแหน่งแทนเป็นเวลา 3 เดือน โดยหวังที่จะหาทางทางกฏหมายให้นายเดรี่พ้นข้อหา

ของศาลสูงและกลับมาท าหน้าที่ตามเดิมได้ ซึง่ก็ไม่แน่ว่าจะหาทางได้ 

 ผู้ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเนตันยาฮูได้เพิ่มมากขึ้นจนเมื่อสองสามวนัท่ีผ่านมา 

ผู้ประท้วงนายกรัฐมนตรีตามเมืองตา่งๆ มีจ านวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรุง

เทลอาวิฟมีถึงกว่าหน่ึงแสนคน รวมทั้งนาย Yair Lapid หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านท่ี

รักษาการในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดระยะหลังจากที่นายเบ็นเน็ตต์ลาออกจาก

ต าแหน่ง ซึ่งประกาศจะต่อต้านรัฐบาลผสมต่อไปจนกว่าจะได้ชัยชนะให้แก่ฝ่ายเสรี

ประชาธิปไตยโดยไม่มกีารเลิกรา 

 ในขณะเดียวกัน กองก าลังอิสราเอลยังปราบปรามพวกปาเลสไตน์ตอ่ไป โดยใน

วันท่ี 26 มกราคม ได้ใชก้ าลังรุกเข้าโจมตีคา่ยผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ท่ีเจนินในฝั่งตะวันตก 

และสังหารชาวปาเลสไตน์เพิ่มขึ้นอีก 9 ศพ ไมป่รากฏรายงานว่า ฝ่ายปาเลสไตน์ได้

ตอบโต้ด้วยก าลังในชั้นน้ี สถานการณ์ความขดัแย้งอิสราเอล-ปาเลสไตน์คงจะร้อนระดุ

ย่ิงขึ้น เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้ ฝ่ายปาเลสไตน์ได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของ

สหประชาชาติว่า กองก าลังอิสราเอลได้เร่งรัด “การสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์หรือ 

massacre อีกแล้ว” 
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2023 (2566) 

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 1-9 กุมภาพันธ ์

 

 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2021 คณะทหารของประเทศซึ่งเรียกตนเองว่าเมียนมา 

ภายใต้การน าของพลเอกอาวุโส มิน ออ่ง หลา่ย ได้กระท าการรัฐประหารด้วยการโค่น

รัฐบาลจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการเลือกตั้งอย่างท่วม

ท้น ภายใต้ระบบท่ีเป็นไปอย่างเสรีและบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยได้จับกุมสมาชิกคณะ

รัฐบาลคนส าคัญเขา้คุมขังและตั้งขอ้หาตามอ าเภอใจ เพือ่มิให้มีโอกาสกลับมาเป็น

คู่แข่งทางการเมืองอีกต่อไป 

 สองปีผ่านพ้นไปจนถึงวันน้ี ชาวพม่าไม่น้อยกว่า 1 ล้านกว่าชีวิตตอ้งกลายเป็น

คนพลัดถิ่น ส่วนท่ีเหลืออยู่รวมทั้งกลุ่มชาติพนัธุ์ได้จับอาวุธเพือ่ต่อสูก้ับคณะทหารซ่ึง

ได้รับอาวุธทันสมัยจากประเทศ “นอกคอก” เชน่รัสเซียในการปราบปรามกองก าลัง

ฝ่ายประชาชน ซึ่งพยายามต่อสู้กับคณะรัฐประหารด้วยความเสียเปรียบเน่ืองจากด้อย

อ านาจยิงกว่าอย่างมาก ในขณะท่ีความเป็นอยู่ของประชาชนย่ิงยากไร้เพิ่มมากขึ้นทุก

วัน 

 นาย Tom Andrew ผู้เสนอรายงานพิเศษด้านเมียนมาของสหประชาชาติ ให้

สัมภาษณใ์นวันครบรอบ 2 ปีของการยึดอ านาจการปกครองโดยฝ่ายทหารในวันท่ี 1 

กุมภาพันธ์ วันน้ี ว่า สถานการณ์ความเป็นอยู่ในเมียนมาเปรียบได้กับ “LIVING HELL” 

ระดับความยากจนตกต่ ามากยิ่งขึ้น สถานการณ์โดยท่ัวไปเสื่อมทรามลงอย่างไม่ตอ้ง
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สงสัย การท่ีหัวหน้าคณะรัฐประหารประกาศจะให้มีการเลือกตั้ง น้ัน ถา้มีขึ้นก็จะเป็น 

Sham Election เพราะฝา่ยตรงข้ามถูกจ าคุกหมด คณะรัฐประหารได้ออกกฎหมายห้าม 

“Criticize คณะรัฐประหาร” ในการใช้ก าลังปราบปรามประชาชน คณะรัฐประหารได้

กระท าอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือ War Crimes and 

Crimes against humanity มาตลอด กลุม่ชาติพนัธุ์ที่จับอาวุธต่อสู้กับกองทัพอย่างแข็ง

ขันได้แก่กองก าลังคะฉิ่น กองก าลังอาระกันหรือยะไข่และกะเหร่ียง 

 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์ปีท่ีแล้ว รายงานของข้าพเจ้าได้กล่าวถึงอนาคตอัน

มืดมนของเมียนมา สถานการณ์มิได้ให้ความหวังในทางที่ดีขึ้นในวันครบรอบปีท่ี 2 

ของการท่ีมิน อ่อง หล่ายแย่งชิงอ านาจในการก าหนดอนาคตของตนเองโดยประชาชน

ชาวพม่าและกลุ่มชาตพิันธุ์ซึ่งมีอยู่มากในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งน้ี 

 รายงานจากนาย Ivan Watson ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นได้ให้ข้อยุติไม่ต่างจากที่

ข้าพเจ้ากล่าว แต่เขาเสริมว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกและ

ภาคเหนือของพม่าอยู่ใน “สภาวะชงักงัน” 

 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2023 ประชาชนชาวพมา่ตามเมืองใหญ่ๆ เช่นย่างกุ้ง

และมัณฑะเลย์ ต่างเกบ็ตัวอยู่ในบ้าน โดยหลีกเลี่ยงการไปปรากฏตัวตามท้องถนน 

 ในวันเดียวกันนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรและรัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศ

มาตรการคว่ าบาตรเมียนมาเพิ่มเติม เช่นเดียวกับประเทศท่ีเคยประกาศมาตรการคว่ า

บาตรมาแล้วก่อนหน้านี้ เช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกัน คณะ

รัฐประหารได้ขยายเวลาของประกาศสภาวะฉุกเฉินไปอีก 6 เดือน และต่อมาในวันท่ี 3 

กุมภาพันธ์ ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกใน 34 township ท่ัวประเทศ ซึ่งเท่ากับเป็นการ

สะท้อนถึงความไม่สงบอันมาจากการต่อตา้นคณะรัฐประหารท่ีบัดนี้ระบาดไปทุกหัว

ระแหง 
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 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ให้ความส าคัญแก่การเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษ เพราะเป็นการเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก แต่ดังที่ได้น าเสนอ

มาก่อนแล้ว การประเมนิทิศทางการเศรษฐกิจของสหรัฐ น้ัน มิใช่ง่าย 

 ท่ีไม่ง่ายเพราะมิได้มาจากการขาดความโปร่งใส เช่นท่ีเป็นอยู่บางครั้งใน

สาธารณรัฐประชาชนจนี และบ่อยครั้งในรัสเซียภายใต้ปูตินท่ีโลกภายนอกไม่อาจเห็น

ตัวเลขและสถิติที่แท้จริงได้ครบด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจมหภาคและอนภุาค แต่เพราะ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐ น้ัน มีอยู่มากโดยธรรมชาติของการเศรษฐกิจเสรี

แม้กระทั่งปริมาณของจ าหน่ายบนชั้นขายของ และราคาจ าหน่ายปลกีตามปั๊มน้ ามัน 

 ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็นประจ าได้แก่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่ง

มีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังตัวอย่างที่ขออ้างถึงอนัได้แก่ความคาดหมายเกี่ยวกับ

ตลาดแรงงานซ่ึงดีกว่าท่ีคาดติดตอ่กันหลายเดือน ท าให้อัตราคนว่างงานท่ีต่ ากว่า 3.4

เปอร์เซ้นต์ หรือต่ าท่ีสุดใน 50 ปี ภาวะเงินเฟ้อก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากในขณะท่ีตลาด

คาดหมายว่า จะสูงขึ้นอี่ก แต่ราคาจริงกลับลดต่ าลงต่อเน่ืองกันมาหลายเดือน จน

ล่าสุดอยู่ท่ีร้อยละ 4.4 ซึ่งท าให้ประธานธนาคารกลางไม่อาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ 

หลังจากที่ได้ตั้งไว้ที่ร้อยละ 0.75 ถึง 4 ครั้งต่อเน่ืองกัน ส่วนคร้ังต่อไปท่ีคาดว่าอาจจะ

อยู่ท่ีร้อยละ 0 50 นั้น ลา่สุดคงจะอยู่เพียงร้อยละ 0.25 แต่ประธานธนาคารกลางก็ยัง

ชะลอการตัดสินใจไปกอ่น การประเมินผิดพลาด น้ัน เกิดขึ้นในการแสดงตัวเลขการ

ขยายตัวของจีดีพีเช่นกัน ซึ่งล่าสุดรายงานไว้ท่ี ร้อยละ 2.9 อันข้อมูลท่ีถูกต้องจ าเป็น 

เน่ืองจากทุกภาคส่วนตอ้งการทราบว่า การเศรษฐกิจจะถดถอยหรือไม่และมากน้อย

เพียงไร จนมีการค้นศัพท์ใหม่มาใช้ คือ  Slowcession  

 ตามประกาศของนาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางในวันท่ี 1 

กุมภาพันธ์ ตามเวลาในสหรัฐ ธนาคารได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ไว้ที่ร้อยละ 0.25 

ตามที่คาดไว้ในวรรคข้างต้น ด้วยเหตุผลว่าอตัราเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มในทางที่ “เย็น

ขึ้น” แต่ราคาของบางรายการยังสูงอยู่ จึงอาจจะปรับอัตราต่อในจังหวะที่เหมาะสม ไม่

ในเดือนมีนาคมก็เมษายน ศกนี้ ดังที่ธนาคารกลางตั้งเป้าหมายไว้ก่อนน้ี เงินเฟ้อควร



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

5 
 

อยู่ในระดับร้อยละ 2 แต่ตลาดแรงงานส าหรับเดือนมาราคมท่ีได้รับการประกาศ

ออกมา คือ 517,000 ต าแหน่งส าหรับงานนอกภาคการเกษตร มากกวา่ความคาดหมาย

ของผู้เชี่ยวชาญกว่าหน่ึงเท่าตัว นับเป็นการขยายตัวของตลาดแรงงานต่อเน่ืองกัน

มาแล้ว 25 เดือน โดยอตัราคนว่างงานท่ีร้อยละ 3.4 ต่ าสดุเทียบได้กับครั้งสุดท้ายเมื่อปี 

1969 การจ้างงานอันสูงมากท้ังๆ ที่บริษัทธุรกิจส าคัญและเท็ตโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่นอ

เมซอน ทวิตเตอร์ เมตา้ (เฟสบุ๊ค) กูเกิ้ล ไมโครซ้อฟท์ และโกลด์แมนซัคส์ได้ปลด

คนงานไปหลายหมื่นคนในเดือนมกราคม โดยบางแห่งใช้กลไกปัญญาประดิษฐ์มาท า

แทน ด้วยการอ้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ   

 แต่เรื่องที่ส าคัญยิ่งส าหรับการเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกได้แก่การท่ีรัฐสภาจะ

บรรลุข้อตลงที่จะขยายเพดานการก่อหน้ี ซึ่งถึงขีดจ ากัด แล้ว ท้ังนี้เพราะการจ่ายเงิน

ไปเป็นจ านวนมากมายในสมัยรัฐบาลนายโดนัลด์ ทรัมป์ อันท่ีจริง ไมน่่าจะมีปัญหา 

เพราะฝ่ายรีพับลิกันในวุฒืสภาก็ดูจะเห็นด้วย แต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสภาผู้แทนราษฎร 

ซึ่งสนับสนุนความต้องการของนายเควิ่น แม็คคาร์ธีท่ีจะเป็นประธาน ก าลังเรียกร้องให้

รัฐบาลตัดงบคา่ใช้จ่ายลง ซึ่งเร่ืองนี้ ประธานาธิบดีไบเดนจะหารือกับนายแม็คคาร์ธีใน

วันน้ี (วันท่ี 1 กุมภาพันธ์) แตต่ามรายงานในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ นายแม็คคาร์ธีได้แถลง

สั้นๆ ว่า ยังไม่บรรลุข้อตกลงกัน คงจะค้องหารือกันต่อไป 

 หากไม่มีการขยายเพดาน ในอย่างน้อย 6 เดือน มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะไม่

อาจข าระหน้ีหรือ Default ได้ ซึ่งจะมีผลกระทบทางการเงินไปท่ัวทุกการเศรษฐกิจของ

โลก ส่วนจะมากน้อยเพียงใด ทราบว่า นางแจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังได้วางแผนฉุกเฉินไว้บ้างแล้ว นอกจากน้ันยังมีข้อตกลงที่ประธานา  

ธิบดีไบเดนท าไว้กับประธานาธิบดสีี จิ้นผิงในระหว่างการประชุมขั้นสุดยอดระหว่างกัน

ท่ีบาหลีเมื่อปีท่ีแล้วอีกด้วย ซึ่งเยลเลนอยู่ในการประชุมครั้งน้ันด้วย แต่ข้าพเจ้าไม่

ทราบรายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าว 

นาย Summers รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีบิลล์ 

คลินตัน ให้สัมภาษณ์ฟารี๊ด ซากาเรียทางซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ว่า 
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ตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุด มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะสามารถน า

การเศรษฐกิจสหรัฐท า Soft Landing ได้ในปีน้ี โดยมิได้กล่าวถึงการหลีกเลี่ยงสภาวะ

การถดถอยทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด 

  

   ตามท่ีประมวลรายงานฯ ฉบับเดือนมกราคม ได้น าเสนอการท่ีนายแอนโตนี  

บลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนตะวันออกกลาง 

โดยได้เริ่มท่ีรัฐอิสราเอล นั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน์ 

จึงขอเสนอความเป็นมานับแต่วาระท่ีมีการจัดตั้งรัฐอิสราเอล ในเชิงวิเคราะห์ว่า

สหรัฐอเมริกาเดินแต้มในช่วงเวลาต่างๆ อันจะช่วยให้การแก้ปัญหาประสบผลส าเร็จ

หรือไม่ ท้ังนี้ โดยมีสมมติฐานว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในอิสราเอล นั้น 

มีพลวัตรอย่างมากเกินควรหรือไม่ และสหรัฐได้ก าหนดท่าทีในฐานะท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความมั่นคงและปลอดภัยของอิสราเอลในทางปฏิบัติหรือไม่ 

 ในการเดินทางไปยังตะวันออกกลางครั้งล่าสุดน้ี รัฐมนตรีบลินเก้นได้หารือกับ

นายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลท่ีนครเจรูซาเล็ม และนายมาหมุด 

อับบ้าส ประธาน Palestinian Authority ท่ีเมืองรามัลลาห์ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ า

จอร์แดนซึ่งเป็นเขตยึดครองของอิสราเอลมาตั้งแต่สงคราม 6 วันในปี 1967 ระหว่าง

กองก าลังอสิราเอลกับประเทศกลุ่มอาหรับหลายประเทศ รวมท้ังปาเลสไตน์ซึ่งกระจัด

กระจายกันพักพิงอยู่กับประเทศในกลุ่มอาหรับอื่นๆ รวมท้ังจอร์แดนภายใต้กษัตริย์   

ฮุสเซน  

 การหารือดังกล่าวมิไดยั้งผลให้การแก้ปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์คบืหน้าไป

ในทางที่จะสร้างความมุ่งหวังในทางที่ดีได้ 

 ในประการท่ี 1 รัฐบาลไบเดนจะมีความมุ่งหวังในทางใด ข้าพเจา้ไม่อาจหย่ังรู้ได้ 

แต่ในฐานะรัฐบาลใหม ่สหรัฐไม่จ าต้องด าเนินการตามแนวทางของนายโดนัลด์ ทรัมป์

ซึงได้หลงเชือ่ตามการชกัจูงของนายเนตันยาฮูในการแก้ปัญหาข้อพิพาทมาตลอด และ

เพราะเหตุนั้น องค์ประกอบของข้อเสนอตา่งๆ จึงขัดแย้งกับสูตรส าคญัประการหน่ึง
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ของกระบวนการสร้างสันติภาพด้วยการให้มีสองรัฐที่ด ารงอยู่เคียงข้างกันหรือ Two-

State Solution ด้านหน่ึงที่สหรัฐจ าเป็นต้องแถลงให้ชัดได้แก่การไม่ยอมรับการตั้งถิ่น

ฐานของอิสราเอลในเขตยึดครองหรือ Settlements  ซึ่งตามรายงานลา่สุดมอียู่ถึง 140 

แห่ง เพราะถึงอย่างไร ประธานาธิบดีโจ ไบเดนก็ได้แถลงหลังจากพบปะหารือ “ทวิ

ภาคี” กับประธานมาหมุด อับบ้าสแห่งปาเลสไตน์ท่ี East Jerusalem เมื่อเดือน

มิถุนายน ปี 2022 ว่า สหรัฐยังคงต้องการให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งอิสราเอล-

ปาเลสไตน์ตามแนวเขตซึ่งเป็นอยู่ในปี 1967 ซึ่งผู้ติดตามปัญหาข้อพพิาทในตะวันออก

กลางเข้าใจวา่หมายถึงการให้อิสราเอลถอนตวัไปจากเขตยึดครองนั่นเอง 

 ในประการท่ี 2 แม้สหรัฐจะยอมรับความมอียู่ของ Abraham Accords เพราะเป็น

ส่วนหน่ึงของการสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับและอสิลามหลาย

ประเทศ ทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สหรัฐน่าจะทราบดีว่า ประเทศภาคี

ในตะวันออกกลางละเว้นการยอมรับสถานะของนครเจรูซาเล็ม เน่ืองจากเป็นท่ีตั้ง

ของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์และยังคงถอืว่าประเทศอิสลามในภูมิภาคอันได้แก่

จอร์แดนยังเป็น “CUSTODIAN” ของ HOLY SITES ต่างๆ อยู่เช่นเดิม ในขณะท่ีนาย

โดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศจากท าเนียบขาวให้เจรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล 

ท้ังๆ ที่ขัดกับข้อมติของสหประชาชาติซึ่งสหรัฐออกเสียงเห็นชอบด้วย และนายทรัมป์

ได้สั่งย้ายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจากกรุงเทลอาวิฟ ซึ่งประเทศเกือบ

ท้ังหมดในโลกยังตั้งสถานเอกอัครราชทูตไว้ที่น่ัน รวมทั้งประเทศไทยด้วย จริงอยู่นัก  

การเมืองอเมริกันหลายคนมักจะใช้การย้ายสถานเอกอัครราชทูตจากกรุงเทลอาวิฟใน

การหาเสียงเพื่อให้ได้รับความสนับสนุนจากเศรษฐีชาวยิว แต่ไม่มีใครท าเช่นน้ัน

เน่ืองจากทราบดีว่า เปน็การกระท าท่ีไม่ถูกต้อง เพราะถือว่ากรุงเทลอาวิฟเป็นเมือง

หลวงของอิสราเอล ข้าพเจ้าทราบดีว่ารัฐมนตรีบลินเก้นก็มิได้เห็นด้วยกับการกระท า

ของนายทรัมป์ เพราะได้เสนอที่จะตั้งสถานกงสุลท่ีเจรูซาเล็มมาถึงอย่างน้อยสองครั้ง

แล้ว แตไ่ด้รับการปฏิเสธ โดยนายนัฟตาลี เบ็นเน็ตค์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอล

ในระยะนั้น ที่แนะน าให้ไปจัดตั้งที่รามัลลาห์อนัเป็นเขตยึดครองของอิสราเอลในฝั่ง

ตะวันตก แต่แม้นายเบ็นเน็ตต์เองก็ไม่ค่อยใชค้ าว่า West Bank เพราะเมื่อใช้ในการ
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หารือกับบลินเก้น ก็จะถูกประท้วงจากพวกขวาจัดซึ่งต้องการให้เรียกว่า Judea และ 

Samaria อย่างไรก็ดี ร ฐมนตรีบลินเก้นน่าจะเข้าใจดีถึงนัยยะของการท่ี

ประธานาธิบดีไบเดนไปเจรจาอย่างเป็นทางการกับประธานมาหมุด อับบ้าสแห่ง 

Palestinian Authority ท่ี East Jerusalem โดยมีการประดับธงชาติปาเลสไตน์คู่กับธง

ชาติสหรัฐและมีการบรรเลงเพลงชาติของท้ังปาเลสไตน์และสหรัฐ เมือ่รถประจ า

ต าแหน่งประธานาธิบดไีปถึง  

 ในประการท่ี 3 การพยายามแก้ปัญหาอันมีมานับพันปีเป็นเร่ืองยาก ข้าพเจ้า

ทราบดีว่ารัฐมนตรีบลินเก้นตระหนักดีกว่าข้าพเจ้าเสียอีกถึงความซับซ้อนของปัญหา 

แต่ถึงกระนั้น สหรัฐก็ควรยึดมั่นในหลักการสากลและความชอบธรรมที่สหรัฐรู้อยู่แก่

ใจ ในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความเป็นรัฐเอกราชของชาวยิวและรับภาระ

ในการตั้งรัฐอิสราเอลขึน้ในปี 1948 แม้จะตระหนักดีถึงความไม่เป็นธรรมนานัปการ

บรรดาที่มีอยูใ่นระยะนั้น ประการหน่ึงก็คือการให้ชนเชื้อสายหนึ่งมีประเทศอิสระ โดย

ปล่อยให้ชนอีกชาติหน่ึงต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยโดยไปอยู่ในซีเรียและดินแดนอื่นเช่น

คาบสมุทรไซนายและฉนวนกาซา อันได้แก่ชาวปาเลสไตน์ แม้จะได้บริจาคเงินให้แก่

หน่วยงานของนานาชาติช่วยบรรเทาทุกข์ผ่านองค์กร UNRWA – United Nations Relief 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East โดยส่วนท่ีเหลือได้แยก

ย้ายกันไปหาแหล่งพักพิงในประเทศต่างๆ เช่นเลบานอน จอร์แดนและประเทศอื่นๆ 

ซึ่งพวกน้ี น่าจะอยู่ในข่ายของค าว่า Diaspora แต่ค าจ ากัดความในพจนานุกรมมักจะใช้

กับชาวยิว ซึ่งต้องพลัดพรากมาจากสมัยบาบิโลเนีย และมีน้อยแห่งที่ใช้กับชาว

ปาเลสไตน์ อย่างไรก็ดี ตามแผนการเพื่อระงับปัญหาของ Count Folke Bernadotte 

ชาวสวีเดนซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทของสหประชาชาติให้แบ่งพื้นท่ี

อันเคยเป็นดินแดนในอาณัติของสันนิบาตชาติหรือ Mandated Territory ภายใต้การ

ก ากับดูแล ของสหราชอาณาจักร ที่เป็นคนกลางอย่างแท้จริง พื้นท่ีอันเป็นรัฐอิสราเอล

ต่อมา นั้น เป็นดินแดนท่ี Count Bernadotte เขียนว่าเป็นส าหรับชาวปาเลสไตน์ 

 อาจจะเพราะเหตุนี้ ผู้ไกล่เกลี่ยท่ีท าหน้าที่ด้วยความเป็นกลางก็ต้องจบชีวิตด้วย

น้ ามือของชาวยิวหัวรุนแรง ซึ่งแม้ในระยะนั้น ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กนักเรียน แต่ก็ได้อ่าน
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ข่าวการสังหาร Count Bernadotte ถึงจะไม่เขา้ใจนัยยะของการท่ีท่านต้องถูกสังหารก็

ตาม 

 ในประการท่ี 4 หากจะมองช้ามความไม่ชอบธรรมในอดีตและ fast forward ถึงผู้

อ านวความสะดวกให้มกีารแก้ปัญหาอันน าไปสู่ความตกลงลับมากที่ต่อมารู้จักกันด้วย

ความชื่นชมในชื่อ OSLO ACCORDS  และผู้ชว่ยกันสานต่ออย่างไม่เอิกเกริก ซึ่งรวม

บุคคลตอ่ไปน้ีด้วย คือนายกรัฐมนตรียิชฉัก ราบินแห่งอิสราเอล รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศชิมอน เปเรซแห่งอิสราเอล นายยาสเซอร์ อาราฟัตแห่ง

ปาเลสไตน์และประธานาธิบดีวิลเลียม เจฟเฟอร์สัน คลินตัน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดให้มี

การลงนามในความตกลงสันติภาพในสวนกุหลาบของท าเนียบขาวในเดือนกันยายน 

ต.ศ. 1993 ในปีต่อมากษัตริย์ฮุสเซนแห่งฮัชไมต์จอร์แดนก็ได้เสริมมิตขิองความตกลง

น้ัน และการขยายวงของกระบวนการสันติภาพต่อมา ด้วยวาทกรรมของยิชฉักราบินว่า 

การเสียเลือดเสียเน้ือเพราะเหตุจากความไมส่งบในบริเวณตะวันออกกลาง นั้น พอกัน

ที “ENOUH IS ENOUGH”  

 แต่แล้ว ท่านผู้ใฝส่ันติภาพก็ถูกปลิดชีพโดยกระสุนปืนของชาวอิสราเอลหัว

รุนแรงอีกคนหนึ่ง การสังหารโดยคนท่ีผู้พิพากษาในคดีเรียกว่า “อมนุษย์” มีความรู้สึก

นึกคิดไม่ต่างจากคนท่ีสังหาร Count Bernadotte ในปี 1948 และการต่อต้านการ

แก้ปัญหาจึงกลับมาเปน็แนวทางของประเทศสืบต่อมา เพราะไม่นานหลังจากนั้น นาย

เบ็นจามิน เนตันยาฮูก็ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี 

 เมื่อบัดนี้ นายเนตันยาฮูกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหน่ึงด้วยความ

สนับสนุนของพรรคขวาจัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอสิราเอล โอกาสที่

จะแก้ปัญหากับปาเลสไตน์จึงยากที่จะเป็นไปได้ แม้ในระหว่างท่ีรัฐมนตรีบลินเก้นไป

หาทางสร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง เนตนัยาฮูยังตั้งข้อสังเกตในค าให้สัมภาษณ์

แก่ Jake Tapper แห่งซีเอ็นเอ็นว่า “สหรัฐดูจะยึดติดกับปาเลสไตน์อยู่เช่นเดิม” และเขา

เห็นว่า การท าความเข้าใจกับซาอุด ิอาระเบียควรได้รับความส าคัญอนัดับแรกๆ 
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ต่อเมื่อแก้ปัญหาอื่นๆ ในภูมิภาคไดแ้ล้ว “วัฏจักรของการเจรจาจึงจะเวียนไปถึง

ปาเลสไตน์” 

 อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างมหาศาลในเขตต่อเนื่องระหว่างตุรกี

กับซีเรียครั้งหลังสุดนี้ อิสราเอลได้ส่งหน่วยกู้ภัยไปยังตุรกีโดยเป็นประเทศแรกๆ  

ปาเลสไตน์ก็ไดใ้ห้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันในนามของ Palestinian Authority 

เกือบจะในวันเดียวกัน อันเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้อง เพราะปาเลสไตน์ต้องการแสดง

ว่า ตนเป็นสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศเช่นนานาชาติทั้งหลาย 

 

 เกือบตลอดหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมา บัลลูนขนาดใหญ่ซึ่งแคนาดาและ

สหรัฐอเมริกาค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นของจีนไดล้อยผ่านน่านฟ้าของทั้งสองประเทศ จน

เมื่อบัลลูนดังกลา่วได้มาลอยอยู่เหนือเมือง Billings ในมลรัฐมอนตานา อันเป็นฐาน

ขีปนาวุธข้ามทวีป Minuteman ส านักข่าวต่างๆ จึงติดตามเสนอภาพและข่าวโดยอาศัย

ถ้อยแถลงจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ว่าบัลลนูใหญ่ท่ีเห็นได้ชัดจากพื้นน่าจะเป็น

บัลลูนสอดแนมจากจีน ซึ่งหากมีเจตนาอันบริสุทธิ์ จีนน่าจะแถลงไดว้่า บัลลูนดังกล่าว

ลอยมาผิดทิศทาง แต่ในชั้นแรก เหมาหนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนซ่ึงใน

ระยะหลังมานี้ท าหน้าที่แทนนายจ้าวหลีเจี้ยน ต้นแบบการทูตแบบหมาป่า แถลงในเชิง

ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นของจนีหรือเปล่าแต่อาจเป็นบัลลูนเพื่อการทดลองการตรวจสภาวะ

ภูมิอากาศแตค่งจะหลงทางไป แต่ไม่นานหลังจากน้ัน เธอก็ได้ยอมรับว่าเป็นของจีน 

จากบรืษัทเอกชนซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ัน ก็ Regret ในเหตุที่เกิดขึ้น อันถือได้ว่าเป็นแนวทาง

แถลงใหม ่

 อย่างไรก็ดี กระทรวงกลาโหมสหรัฐและประธานาธิบดีไบเดนไม่ยอมรับการ

แถลงของฝา่ยจีน เนื่องจากเมื่อถึงขั้นน้ัน นายแอนโตนี บลินเก้น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้ 1 แถลงว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดน่าน

ฟ้าของสหรัฐ อธิปไตย และกฎหมายระหว่างประเทศ และ 2 นายบลนิเก้น ซึ่งมีแผน

จะไปหารือกับจีนท่ีกรุงปักกิ่งในอีกไม่กี่วันน้ีตามที่ไบเดนได้ตกลงในหลักการในการ
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หารือระดับสุดยอดท่ีบาหลีเมื่อเดือนพฤศจิกายน ศกก่อนกับสี จิ้นผิง ได้ “เลื่อนการ

เดินทางไปจนกว่า conditions จะอ านวย” ส่วนการโจมตีบัลลูน นั้น ทั้งไบเดนและ

เจ้าหน้าที่ยังไม่ท าเพราะเกรงว่า ชิ้นส่วนต่างๆ ในบัลลูนจะตกมาเป็นอันตรายต่อ

ประชาชนท่ีอยู่บนพื้น 

 ท่ีว่า เป็นบัลลูนขนาดใหญ่นั้น เพราะตามข้อมลูจากฝ่ายการทหารอเมริกันมี

ส่วนสูง 200 ฟุต และขนาดกว้างเท่ากับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ จึงนับว่าใหญ่มาก 

 บัลลูนได้เคลือ่นท่ีต่อมาตามกระแสลม แต่ทางการทหารเชื่อว่าสามารถบังคับ

ทิศทางในระยะไกลได้ จนเมื่อวันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ ไดล้อยมาอยู่เหนือมลรัฐนอร์ธ

และเซ้าธ์แคโรไลน่า ประมาณเวลา 01.00 ของคืนวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ ตามเวลาใน

ประเทศไทย องค์กรบริหารการบินของสหรัฐจึงได้ออกประกาศปิดน่านฟ้าในอาณา

บริเวณดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ อันเป็นประกาศเช่นเดียวกับท่ีท า

ในวันท่ีเกิดเหตุสะเทือนขวัญ 9/11 ซึ่งขณะนั้น บัลลูนของจีนไดล้อยมาอยู่เหนือ Myrtle 

Bay นอกฝั่งแคโรไลน่าและก าลังจะออกไปอยู่เหนือมหาสมุทรแอ็ตแลนติกซึ่งเขตน่าน

ฟ้าของสหรัฐจะขยายต่อไปอีก 12 ไมล์ 

 เครื่องบิน F-22 “Raptor” ของกองทัพอากาศสหรัฐจึงใช้ขีปนาวุธ Sidewinder ยิง

บัลลูนตกลงสู่ท้องน้ าเมือ่เวลา 2.39 pm ตามเวลาท้องถิ่น และจะมีการกู้ซากมาตรวจ

ตราต่อไปในห้องทดลองของเอฟบีไอที่มลรัฐเวอร์จิเนีย ในขณะเดียวกันก็มีการยืนยัน

ว่า พบบัลลูนคล้ายๆ กนัอีก 2 ชุดเหนือประเทศโคลอมเบียและคอสตาริกา แต่สหรัฐ

มิได้ให้ความเห็นแต่ประการใด 

 ทางการจีนถือว่า การยิงบัลลูนซึ่งจีนกล่าวว่า เป็น “Civilian unmanned airship” 

เป็น Over Reacting และกล่าวเชิงแปลกใจที่สหรัฐแยกไม่ออกระหว่างเป้าหมายทาง

พลเรือนกับเป้าหมายทางทหาร ทั้งๆ ที่จีนน่าจะเข้าใจดีวา่ ตามการกล่าวอ้างของ

รัสเซีย (ปูติน) ในยูเครนเป้าหมายพลเริอนกับเป้าหมายทางทหารไม่สามารถแยกจาก

กันได้ และฝา่ยการข่าวของสหรัฐทราบมาหลายวันแล้วว่า บัลลูนมีอุปกรณ์ในการสอด

แนมอยู่ชัดแจ้ง 
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 ตามความเห็นของผู้เชียวชาญทางการทหาร บัลลูนของจีน ซึ่งในช้ันน้ียังไม่อาจ

ระบุได้ชัดว่า บรรจุอะไรไว้บ้าง (Payload) คงจะถูกปล่อยขึ้นในอากาศจากกลาง

ประเทศจีนและลอยข้ามทะเลเอเชียตะวันออก เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไปสูแ่คนาดาและข้าม

เข้าสหรัฐอเมริกาจนไปถูกยิงตกในมหาสมุทรแอ็ตแลนติกนอกฝั่งแคโรไลน่า และทาง

สถานีระวังภัย NORAD คงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่แรกท่ีเข้าสู่เขต

ป้องกันภัยทางอากาศของภาคพื้นแอต็แลนติกเหนือ 

 ประธานาธิบดีโจ ไบเดนมิได้กล่าวถึงบัลลูนของจีนโดยตรงในค าปราศรัย State 

of the Union เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ แต่ตอนหน่ึงของค าปราศรัยเขากล่าวว่า “I am 

committed to work with China where it can advance American interests and benefit 

the world. But make no mistake as we made clear last week, if China’s threatens 

our sovereignty, we will act to protect our country. And we did.” ตามรายงานจากกรุง

วอชิงตัน หลังจากที่ยิงบัลลูนตกลงในท้องน้ าเพื่อเก็บซากไปตรวจสอบโดยละเอียด ไบ

เดนจะส่งลอยด ์ออสตนิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปหารือกับฝ่ายจีน แต่ฝ่าย

จีนปฏิเสธท่ีจะรับ ทางการสหรัฐเขื่อว่า บัลลูนของจีนมีเป้าหมายท่ีจะสอดแนมใน

สหรัฐ และเคยพยายามท ามาแล้วหลายครั้ง ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ กระทรวงกลาโหม

สหรัฐมั่นใจกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ว่า บัลลูนของจีนเป็นของทหาร 

 ข้อคิดจากเหตุท่ีเกิดขึ้น 

 บัลลูนขนาดใหญ่ ซึ่งไปลอยอยู่เหนือสหรัฐอเมริกาในอเมริกาเหนือ และอีกลูก

หน่ึงเหนือโคลอมเบียและค้อสตาริก้าในอเมรกิาใต้ในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา น้ัน

สาธารณรัฐประชาชนจนียอมรับแล้วว่าเป็นของจีน 

 ส าหรับลูกที่เป็นข่าวต่อเนื่องกันมากที่สุดได้แก่บัลลูนขนาดใหญ่ที่ลอยผ่าน

เหนือสหรัฐอเมริกาในระดับสูงกว่าเพดานบินของของเครื่องบินตามปกติ บัลลูนลูกนี้

เข้าสู่น่านฟ้าอเมริกันท่ีมลรัฐอล้าสกา แคนาดาอันเป็นอีกประเทศหนึ่ง และเขา้สู่

แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐเหนือมลรัฐไอดาโฮ มลรัฐมอนตานาและลอยตามกระแสลมไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อย จนถึงนอร์ธและเซ้าธ์ แคโรไลน่า และผ่าน
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เหนือ Myrtle Bay นอกฝั่งแคโรไลน่า เมือ่เวลา 14.39 น. ตามเวลาท้องถิ่น อันเป็นท้อง

น้ าของมหาสมุทรแอ็ตแลนติก เครื่องบินกองทัพอากาศสหรัฐแบบเอฟ-22 ได้ยิง

ขีปนาวุธไซ้ด์ไวน์เดอร์ (อากาศสูอ่ากาศ) 1 ลูก ท าให้บัลลูนลูกดังกลา่วตกลงสู่พื้นน้ า 

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการกู้ซากและน าทั้งหมดไปชัณสคูรท่ีห้องทดลองของเอฟบีไอ

ในมลรัฐเวอร์จิเนียต่อไป 

 ส าหรับคนส่วนใหญ่ ภาพของบัลลูนสีขาวขณะอยู่เหนือมลรัฐมอนตานาที่ซีเอ็น

เอ็นและคงจะสื่ออื่นๆ ด้วยน าเสนอ ปรากฏอยู่นานและชัดเจนท่ีสุด อาจจะเป็นเพราะ

ตรงน้ันเป็นฐานของขีปนาวุธข้ามทวีป Minuteman ของสหรัฐ ก็เป็นได้ ซึ่งซีเอ็นเอ็นก็

ได้ ออกตัว” วา่การฉายภาพนั้นอาจมีอิทธิพลตอ่วิธีคิดของคนท่ัวไปได้ 

 เมื่อบัลลูนถูกยิงตกลงไปในทะเล ตามการตดัสินใจของประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ ตามค าแนะน าของฝ่าย

ทหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการยิงลงมาอันอาจเป็นอนัตรายต่อปวงชนท่ีอยู่บนพื้นได้ อัน

น่าจะมีเหตุและผลที่พอคาดคิดไดต้ามสามัญส านึก 

 แต่สมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนไม่ยอมรับดุลพินิจดังกล่าว โดยได้กล่าวหา

ประธานาธิบดีว่าปล่อยให้บัลลูนลอยอยู่เหนือแผ่นดินสหรัฐนานเกินควรโดยไม่มีตรรก

กะใดๆ  น่าจะขจัดไปจากน่านฟ้าแทนการปล่อยให้ส ารวจพื้นท่ีอันมีความ

ละเอียดออ่นทางยุทธศาสตร์อย่างกว้างขวาง สมาชิกพรรครีพับลิกันเหล่าน้ี รวมถึง

นายมาร์โก รูบิโอ วุฒิสมาชิกจากมลรัฐฟลอรดิ้า วุฒิสมาชิกเท็ด ครู้ซ จากมลรัฐเท็กซัส 

ไมค์ เทอร์เน่อร์ จากมลรัฐโอไฮโอ และ ฯลฯ  

 นายวิลล์ ริบลี่ย์ ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็น ซึ่งขณะน้ีรายงานจากกรุงไทเปในไต้หวัน 

ทบทวนความทรงจ าว่า เมื่อคราวท่ีเครื่องบินสหรัฐเกิดความขัดข้องและต้องบินไปลงที่

เกาะไหหล าของจีน นั้น ฝ่ายจีนได้ตรวจองค์ประกอบของเครื่องบินอยู่นานมาก และ

กว่าจะส่งคืนให้สหรัฐก็ใช้เวลาถึง 3 เดอืน  
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 ผู้สื่อข่าวอเมริกันอีกคนหน่ึงกล่าวว่า สมัยท่ีนายโดนัลด์ ทรัมป์เป็น

ประธานาธิบดี น้ัน บัลลูนของจีนได้หลุดเข้าไปในสหรัฐถึง 3 ครั้ง แต่ไม่ปรากฏเป็น

ข่าวใหญ่เท่าใดนัก และไม่แน่ใจว่านายทรัมป์ทราบเร่ืองหรือเปล่าด้วย 

 ข้อคิดตอ่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับจีน 

 โดยท่ีเป็นการยากที่จะทราบมูลเหตุจูงใจอันแท้จริงของจีนในการส่งบัลลูน

ขนาดมหาศาลไปลอยเหนือประเทศต่างๆ ห่างไกลจากจีนแผ่นดินใหญ่หลายพันไมล์ 

ประกอบกับความพยายามท านองเดียวกันสมัยรัฐบาลประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรัมป์ 

เจตนาของจีนได้แก่การทดสอบความสามารถของตนในการหาข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระบบ Command and Control ของประเทศคู่แข่ง ส่วนบัลลูนท่ีไปลอยอยู่เหนือ

โคลอมเบียและค้อสตาริก้า อาจจะมี Payload ต่างออกไป เพราะดูจะเป็น Airship 

ส ารองมากกว่า 

 จังหวะในการส่งบัลลูนคงจะไม่ถูกต้องเพราะสง่ผลกระทบต่อสิ่งที่จีนมุ่งประสงค์

ในขณะน้ีคือการหารือทางการทูตโดยตรงกับสหรัฐในประเด็นต่างๆ ที่สนองประโยชน์

ทางเศรษฐกิจในยามท่ีการเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวมากท่ีสุดในหลายปีจนตามหลัง

อินเดียอย่างชัดแจ้ง ในขณะท่ีการเศรษฐกิจของสหรัฐแข็งแกร่งที่สุดในโลกและยัง

ขัดขวางมิให้จีนได้อุปทานอันจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Semi-conductor ซึ่งปัญหาของ

จีนดูจะสะท้อนถึงการขาดการประสานงานของระบบภายใน (Internal Bureaucracy) 

ซึ่งจะพิสูจน์ได้ในไม่ช้าหากเจ้าหน้าที่บางฝ่าย เช่นหัวหน้าส านักงานด้านอุตุนิยมวิทยา

มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่แน่ว่าวงการภายนอกจะทราบได้ 

 ตามที่ร่างข้างบนน้ีคาดการณ์ไว้เช่นน้ัน ปรากฏว่าข่าวจากจีนแผ่นดินใหญ่ในวัน

อังคารท่ี 7 กุมภาพันธ์ ศกน้ีรายงานว่า “ผู้อ านวยการส านักงานอุตุนิยมวิทยา” ถูกย้าย

จากต าแหน่ง โดยคนใหม่ได้รับการแต่งตั้งให้มาท าหน้าที่แทน นัยยะท่ีแท้จริงจะเป็น

เช่นไร ขอไม่ยืนยันในชั้นน้ี  

 หากล าดับความสนใจหรือ Priority เป็นไปตามข้อสันนิษฐานในวรรคก่อนหน้านี้ 

แนวทางการแถลงข่าวของจีนก็ควรได้รับการปรับปรุงให้สอดรับกับความตอ้งการ
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ทางการทูต ท่ีกล่าวเช่นนี้ เพราะเมื่อบัลลูนซึ่งจนีเรียกว่า Airship ถูกส่งขึ้นไป หากไม่มี

เจตนาซ่อนเร้น ก็ควรยอมรับตั้งแต่แรก แต่ท้ังในสมัยทรัมป์ ซึ่งส่งไปถึง 3 ลูก แม้จะ

ถูกท าลายโดยฝ่ายทหารอเมริกันเสียก่อนท่ีจะล้ าเขตน่านฟ้าเข้าไปมาก โดยทรัมป์เอง

ก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่อย่างใด แต่ครั้งน้ี จนีแถลงข่าวค่อนข้างสับสน เพราะกรณี

เช่นน้ีประเทศท่ีเกี่ยวข้องย่อมตรวจจับได้ตั้งแต่แรกท่ีล้ าเขต ย่ิงเมื่อสหรัฐปล่อยให้เข้า

มาละเมดิเขตน่านฟ้าอยู่หลายวันและยิงตกเหนือท้องน้ าเพราะเกรงอันตรายต่อปวงชน

จาก Payload ซึ่งดูจากขนาดของ “เรือเหาะ” แล้วน่าจะมีอยู่มาก เมื่อถึงขั้นน้ี จีนได้

แถลงแสดงความไม่พอใจและใช้ค าวา่ “ย่ัวย”ุ อันเป็นค าท่ีฝ่ายถูกละเมิดจะใช้มากกว่า 

 การจารกรรม นั้น ประเทศต่างๆ ก็ทราบกันมานานแล้วว่า จีนเป็นต้นต ารับ 

และไดใ้ช้มานานนับพันปี และปัจจุบันน้ี จีนก็สามารถหาข่าวในวิธีต่างๆ รวมทั้งระบบ

ดาวเทียม การใช้วิธีโดยบัลลูนจึงน่าจะประหลาดใจ เพราะค่อนข้าง Low Tech อันต่าง

จากท่ีท่ัวโลกทราบกันว่า จีนมีเท็คโนโลยีก้าวหน้าอย่างมาก ตามความปรารถนาท่ีจะ

เป็นมหาอ านาจอันดับหน่ึงของโลกในปี 2049 รวมทั้งการเศรษฐกิจอันดับหน่ึงด้วย ฝัน

ดังกล่าวอาจจะสลายไปเช่นเดียวกับซากของบัลลูนท่ีก าลังถูกชัณสูตรอยู่ใน

ห้องทดลองของเอฟบีไอในมลรัฐเวอร์จิเนีย ล่าสุด จีนได้ขอบัลลูนคืนจากสหรัฐ “เป็น

ซาก” ก็ได้ ซึ่งสหรัฐได้ตอบไปว่า คงจะยาก 

 ตามรายงานในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ สภาผู้แทนสหรัฐก าลังพิจารณาร่างข้อมติท่ีจะ

ประณามบัลลูนของจีน ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า ไม่น่าจะจ าเป็น ยิ่งมีข่าวด้วยว่า นายเควิ่น 

แม็คคาร์ธ ีประธานคนใหม่จากพรรครีพับลิกัน ต้องการจะ “ประชันกับอดีตประธานเป

ล้อสซี่” ด้วยการจะไปเยือนไต้หวันเช่นกัน ทั้งๆ ที่ในระยะนี้สหรัฐไม่ควรจะหาเหตุให้

จีนแก้เผ็ดโดยไม่จ าเปน็ เพราะอีกไม่กี่สัปดาห์จีนจะมีการประชุมสมัชชาประชาชน

แห่งชาติ เพื่อยืนยันการต่ออายุประธานาธิบดใีนวาระที่ 3 และจะแตง่ตั้งผู้บริหารใน

รัฐบาลใหม่ แมส้มัชชาจะเป็นเพียงสภาตรายางก็ตาม เพราะมติของคณะกรรมการ

กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งท่ี 20 ก็เป็นท่ีทราบกันอยู่แล้ว เพราะตั้งแถวรออยู่ในโป

ลิตบูโรพร้อมอยู่แล้วเชน่กัน ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ไดน้ าเสนอรายชื่อมา

หลายเดือนแล้ว ส าหรับไต้หวันในช่วงน้ี ปล่อยให้เขาไม่ต้องวุ่นวายกับการแสดง
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อ านาจของ พีแอลเอ กอ็าจจะช่วยมากกว่า และไม่เป็นภาระกับกองทัพเรือสหรัฐท่ีต้อง

ปกป้องความลอดภัยของวีไอพีและเส้นทางบนิเช่นทุกครั้ง  

  

 

 

 ข่าวการรบภายในยูเครน กล่าวถึงความพยายามของรัสเซีย (ทั้งทหารจริงและ

ทหารจ้างจากกลุ่มว๊าคเน่อร์) พยายามทุ่มก าลังที่จะเข้ายึดเมืองที่ไม่น่าจะมี

ความส าคัญทางยุทธศาสตร์เท่าใดนัก เช่น Bakhmut  Soledar  Vuledar ซึ่งถูกระดม

การโจมตีจนแทบจะไมม่ีอะไรเหลือ แม้ชาวบ้านยูเครนจะหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ในท่ีอันยัง

พอจะปกป้องชีวิตได ้

 แต่เมืองใหญ่เช่นเกอร์ซอน ซึ่งเคยเป็นเมืองเดียวท่ีรัสเซียยึดได้ แต่ผู้น าทาง

ทหารได้สั่งถอนกองก าลังออกไป โดยไปรวมพลอยู่ในอีกฝั่งหน่ึงของแม่น้ าดนิโปร  

 ตลอดหลายวันท่ีผ่านมา รัสเซียได้ระดมยิงขีปนาวุธและปืนใหญ่จากฝั่ง

ตะวันออกของแม่น้ าดนิโปรและจากกองเรือที่บัดนี้เข้ามาตั้งหลักอยู่ในทะเลด าโดยพุ่ง

เป้าไปที่เมืองเกอร์ซอนกับประปรายท่ีเมืองทางใต้ จึงคิดว่ายุทธศาสตร์ของปูตินกับ

ผู้น าทางทหารในระยะใกล้เคียงกับวันครบรอบ 1 ปีของการบุกยูเครน อาจจะได้แก่

การให้กองก าลังรัสเซียก่อความยุ่งยากในบริเวณกรุงคิ้ฟ หาทางบุกเกอร์ซอนอีกค ารบ

หน่ึง และพยายามผนึกก าลังเพื่อบุกในดอนบ้าสดังที่ปูตินเพิ่งแถลงไว้ การณ์จะเป็น

ดังนี้ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกองก าลังรัสเซีย เนื่องจากเป็นการยากที่จะประเมิน

ว่าทหารใหม่มีขวัญและก าลังใจท่ีจะท าการรบเพียงไร เพราะความช่วยเหลือท่ียูเครน

ได้รับจากพันธมิตรมากขึ้นเป็นล าดับ มิใช่น้อยลง ในไม่ช้ารถถังนับร้อยคันก็จะมา

เสริมทัพของยูเครน ไฮมาร์ก็ได้รับกระสุนเพิ่ม เช่นเดียวกับอาวุธอื่นๆ รวมท้ังขีปนาวุธ

วิถีไกล 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

17 
 

 ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของสหรัฐอยากจะให้ยูเครนไม่เกาะติดกับ Bakhmut มาก

เกินไป แต่ยูเครนดูจะเห็นว่าจ าเป็นท่ีจะตรึงให้กองก าลังรัสเซียสู้รบอยู่ ณ จุดที่ไมม่ี

ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ ในขณะท่ียูเครนสามารถวางแผนรุกในท่ีอื่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการยึดไครเมียกลับคืนมา อันจะท าให้ปูตินอยู่ในฐานะล าบาก เนื่องจากได้ใช้

ก าลังบุกยูเครนมาเกือบหน่ึงปีเต็ม แต่นอกจากจะไม่สามารถยึดเมืองส าคัญได้แม้แต่

แห่งเดียว กลับเสียเมืองซึ่งรัสเซียใช้กลวิธีเข้ายึดมาตั้งแต่ปี 2014 อีก 

 โดยท่ีมีการปิดข่าวกันอย่างดี วงการภายนอกจึงมิได้คาดหมายว่าประธานาธิบดี

โวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนจะเดินทางด้วยเครื่องบินล าเลียงไปร่อนลงที่สนามบิน

แห่งหน่ึงในสหราชอาณาจักร และมีขบวนรถน าผู้น ายูเครนพร้อมด้วยนายริชชี่ซูนัก 

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรไปยังท าเนียบหมายเลข 10 ถนนดาวน์น่ิงเพื่อการ

หารือข้อราชการกว่า 1 ช่ัวโมงก่อนผู้น ายูเครนจะได้เฝ้าเจา้ชายแห่งเวลส์และเจ้าหญิง

ก่อนไปกล่าวค าปราศรัยต่อสมาชิกรัฐสภาท่ีเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์  

 ประธานสภาสามัญไดก้ล่าวต้อนรับ ก่อนท่ีเซเลนสกี้จะได้กลา่วค าปราศรัยเป็น

ภาษาอังกฤษพอสรุปได้ว่า เขามั่นใจว่า ฝา่ยท่ีรักเสรีภาพจะได้รับชัยชนะ รัสเซียจะ

พ่ายแพ้ สหราชอาณาจกัรจะก้าวเคียงข้างเราไปสู่ชัยขนะอันย่ิงใหญ่  ผู้รุกรานใดก็ตาม

จะประสบความพ่ายแพ้แก่เราและพันธมิตร (Coalition of friends) ท้ังสหรัฐ สหราช

อาณาจักร และอีกหลายประเทศ โลกต้องการได้ความเป็นผู้น าของสหราชอาณาจักร 

ชัยชนะของยูเครนจะป้องปรามการรุกรานบรรดาที่จะมีขึ้นต่อไป พูดถึงรถถังชนิดใช้

ในการรบหรือ Battle tanks รถถัง Challenger ท่ีสหราชอาณาจักรจะสง่มอบให้ยูเครน 

น้ัน เราขอบคุณมาก โลกช่วยเหล่าทัพผู้กล้าหาญในการต่อสู้ปกป้องเสรีภาพ อันทุก

วันท่ีผ่านไปน าชัยชนะใกล้เข้ามา. . .เขามีก าหนดจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ชาลส์ที่ 3 ต่อไป. . .

ถึงตอนน้ี เซเลนสกี้ได้หันไปหยิบหมวกนักบินซึ่งวางอยู่ใกล้ตัวและมอบให้กับ

ประธานสภา แล้วกล่าวว่า ในยูเครนนักบินทัพอากาศเป็นกษัตริย์-“Every Air Force 

pilot is a king และว่า เครื่องบินรบจะน าชัยชนะมาสู่ฝ่ายต่อสู้เพื่อเสรีภาพ “We will do 

everything to persuade the world to provide us with modern weapons. Thank you for 
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the powerful English plane.” ขอแก้ไจความในประโยคนี้ว่า “Thank you IN ADVANCE 

for…เน่ืองจากสหราชอาณาจักรยังมิได้ยืนยันว่าจะจัดเตรื่องบินรบให้ในเร็วๆ นี้   

 รายงานข่าวมิได้ยืนยันว่า สหราชอาณาจักรไดต้กลงที่จะให้เครื่องบินรบแก่

ยูเครนแล้ว แต่ได้ฝึกนักบินยูเครนท่ีดอร์เซ็ทมาตั้งแต่ปี 2014 ในขณะท่ีในวันน้ีหรือ

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ เซเลนสกี้จะไปพบกับประธานาธิบดีมาครองและจะไปยังกรุง

บรัสเซลส์ด้วย ส าหรับอาวุธทันสมัยต่างๆ นั้น สหราชอาณาจักรมักจะเป็นผู้น าในการ

จัดให้ยูเครนก่อนประเทศอื่น ดังเห็นได้จากรถถังชาลเล้นเจอร์2 ซึ่งบัดนี้ท้ังสหรัฐ 

เยอรมนีและประเทศอื่นๆ ก็ก าลังฝึกการใช้ โดยในท่ีสุด ยูเครนก็จะมี Battle tanks นับ

ร้อยคัน  โดยจะได้รับจากเยอรมนีในเดือนมีนาคมหรือเดือนถัดไป ตามค ายืนยันของ

รัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมัน 

 ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีโวโลดิมรี์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้เข้าเฝ้า

กษัตริย์ชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรท่ีพระราชวัง Buckingham ในกรุงลอนดอน

ในช่วงบ่าย ก่อนท่ีจะร่วมกับนายกรัฐมนตรีริชชีซูนากในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน 

อันรวมถึงประเด็นเครื่องบินรบ ซึ่งซูนากชี้แจงว่า “Nothing is off the table” อันเป็น

แนวทางตอบของผู้น ายุโรปอื่นๆ รวมท้ังเอ็มมานูเอล มาครองแห่งฝรั่งเศสด้วย 

 สิ่งที่เซเลนสกี้ด าเนินการอยู่ขณะน้ี-และก าลังได้ผลอย่างมาก-ได้แก่การเดิน

หมากทางการทูต เช่นเดียวกับท่ีเขาท าโดยไม่มีใครคาดคิดเมือ่เขาเดนิทางอย่างลับไป

หารือกับประธานาธิบดีไบเดนท่ีท าเนียบขาวในกรุงวอชิงตันและกล่าวค าปราศรัยต่อท่ี

ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐในภาษาอังกฤษดว้ยตนเอง แนวท่ีย้ าได้แก่การต่อสู้ของ

ยูเครนคือการปกป้องไว้ซึ่งค่านิยม เสรีภาพ ประชาธิปไตยและความเป็นโลกเสรี เมื่อ

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ เขาได้ย้ าท านองเดียวกันต่อท่ีประชุมร่วมของรัฐสภาสหราช

อาณาจักร และในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ เขาได้ย้ าว่ายูเครนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของยุโรปท่ีเสรี 

มีวิถีชีวิตท่ีจะต้องต่อสู้เพื่อสงวนรักษาไว้ รวมท้ังสิทธิมนุษยชนและเอกลักษณ์ของ

ความเป็นชาวยุโรป อันต่างอย่างชัดแจ้งจากระบบอัตตาธิปไตยและเผด็จการเช่นปูติน 

ซึ่งเขาได้ปราศรัยด้วยค าง่ายๆ ต่อรัฐสภายุโรป ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของเซเลนสกี้นี้ วลาดิ
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เมียร์ปูตินไม่สามารถจะคาดคิดว่าเป็นไปได ้และผลเดียวกันน้ีจะเปิดทางให้เซเลนสกี้

ได้อาวุธทุกอย่างท่ีเขาตอ้งการ โดยอาจช่วยให้ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ

ยุโรปได้ในเร็ววันต่อไป  ดังที่เขาได้กล่าวไว้แลว้ เขาจะไม่กลับไป “มือเปล่า”  

 การไปเยือนยุโรปโดยได้ร่วมประชุมขั้นสุดยอดกับผู้น ายุโรปครั้งน้ีได้รับ

ความส าเร็จมากย่ิง ซึ่งวงการภายนอกอาจจะไม่ได้ทราบท้ังหมด แต่เชื่อว่าในท่ีสุด เซ

เลนสกี้จะได้ทุกอย่างที่ฝ่ายป้องกันประเทศต้องการ ต้องชมความสามารถทางการทูต

ของผู้น ายูเครน และความเข้าใจซึ่งกันและกันเน่ืองจากการท่ีอูร์ซูลา ฟอน แดร์เลเย็น

ได้ไปหารือกับเซเลนสกี้ท่ีกรุงคิ้ฟครั้งล่าสุด รวมทั้งการท่ีฝ่ายยุโรปต้องการจะจัดตั้งศาล

พิเศษเพื่อด าเนินคดีอาชญากรรมสงครามต่อวลาดิเมียร์ ปูติน น าเงินทุนส ารอง

มหาศาลของรัสเซียและทรัพย์สินท่ียึดจาก Oligarch ท้ังหลายเพื่อบูรณะยูเครนท้ัง

ประเทศ ฯลฯ  

 อูร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเยน็แถลงต่อสือ่มวลชนท่ีกรุงบรัสเซลส์ในวันท่ี 9 

กุมภาพันธ์ วันน้ี ในหลายประเด็น รวมทั้งค ากล่าวว่า เซเลนสกี้ได้จับใจชาวยุโรป ซึ่ง

จะสนับสนุนยูเครนสืบค่อไปเพื่อให้ยูเครนชนะสงครามครั้งน้ี และรัสเซีย (ปูติน) 

จะต้องชดใช้การท่ีตนก่อสงครามน้ีขึ้น 

 

 เช้าตรู่ของวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ แผ่นดินไหววัดได้ท่ี 7.8 ตามมาตรริคเตอร์อุบัติขึ้น

ท่ีเมือง Gaziantep ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี ใกล้ชายแดนติดตอ่กับซีเรีย ในช่วง

แรก มีรายงานว่า ประชาชนหลายร้อยชีวิตได้จบไป เพราะแรงแผ่นดินไหวหนักท่ีสุดย่ิง

กว่าคราว 1939 คือเกือบร้อยปีมาแล้ว และอีกครั้งหน่ึงเมื่อปี 1999 ส านักงานธรณี

พิบัติของสหรัฐคาดหมายในวันแรกว่า คงจะมผีู้เสียชีวิตกว่า 1 หมื่น แต่สามวันตอ่มา 

ตัวเลขได้เพิ่มเป็นกว่า 19,000 ศพในขณะท่ียังตามตรวจหาผู้รอดชีวิตได้ไม่ครบทุกแห่ง 

 ในซีเรียซึ่งยังมีสงครามกลางเมืองตอ่เนื่องกันมานาน 12 ปีจนบัดนี้ นับแต่ 

“อาหรับสปริง” เมื่อปี 2011 เน่ืองจากบาชาร์ด อัล อาสสาดได้ใช้ก าลังปราบปรามและ

ร่วมกับกองก าลังรัสเซียในการรบอันท าให้บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ มีกองก าลัง
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หลายฝ่ายอยู่และเป็นเขตต้องห้ามอยู่เป็นเขคท่ีต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งน้ี จึงไม่

อาจทราบแน่ว่าคนตายและบาดเจ็บมีเท่าใด ทีไ่ม่มีข่าวเลยได้แก่ฐานบินของรัสเซีย

ค่อนไปทางเหนือของประเทศและฐานทัพเรือของรัสเซียท่ีตาร์ตุสทางตะวันตกบนฝั่ง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนเมืองอาเล็บโป ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก และถูกแม่ทัพรัสเซีย

ซึ่งคนหน่ึงขณะนี้ย้ายไปเป็นรองแม่ทัพอยู่ในยูเครน ระเบิดเสียจนราบเป็นหน้ากลอง 

รายงานล่าสุดว่า ท่ีน่ันก็ได้รับความเสียหายหนัก ท าให้คนประมาณแสนคนไม่มีท่ีอยู่

อาศัย ขบวนบรรเทาทุกข์จากสหประชาชาติขบวนแรกเพิ่งข้ามแดนจากตุรกีเข้าไปใน

ซีเรียได้  

 

 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์เป็นวันครบรอบปีที่ 75 ของการจัดตั้งกองทัพประชาชนชาว

เกาหลี (เหนือ) เช่นเคยคิม จอง อุน ผู้น าสูงสุดของเกาหลีเหนือได้แสดงแสนยานุภาพ 

โดยในปีน้ีได้น าขีปนาวุธข้ามทวีปขนาดใหญ่ท่ีสุดมาร่วมในการสวนสนาม ตามวสิัย

ของผู้น าเกาหลีเหนือในการแสดงความพร้อมท่ีจะท าสงคราม  

 คราวนี้ คิม จอง อุนไดน้ าบุตรสาววัยประมาณ 9 ขวบมาร่วมเป็นประธานในพิธี

เฉลิมฉลอง ในชื่อว่า Ju Ae สือ่ทางการของเกาหลีเหนือเรียกเธอว่า Respected 

daughter วงการบางแห่งคาดการณ์วา่ บางทีบตุรสาวคนน้ีจะเป็นทายาทผู้สืบอ านาจ

ต่อไป เพราะน่ีเป็นครั้งที่ห้าที่คิมน าเธอมาชื่นชมขีปนาวุธทันสมัย แต่แหล่งข่าวอื่น

กล่าวว่า อาจจะเป็นการเน่ินเกินไปที่จะคาดหมายถึงขั้นน้ัน และโดยท่ีข้าพเจ้าเรียบ

เรียงเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือจนใกล้จะแล้วเสร็จอยู่แล้ว จึงจะขอเวลาท่ีเหมาะสมใน

การส่งให้แก่ท่านท้ังหลาย เพราะเริ่มมาตั้งแตก่ารท่ีสตาลินวางแผนก่อสงครามเกาหล ี

มาเป็นเร่ืองของคิม อิล ซุง คิม จอง อิลจนถึงปัจจุบัน อันยาวมาก จงึอาจไม่ท าเป็น

บทความพิเศษซ่ึงมีอยู่หลายเร่ืองแล้ว แต่จะเป็นเร่ืองต่างหากในโอกาสอันควร   
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 รายงานด่วนมากวันท่ี 12-28 กุมภาพันธ ์

 ภยันตรายต่อสันติภาพของโลกทุกวันน้ีประการหน่ึงได้แก่การแพร่กระจายของ

วัสดุและอาวธุนิวเคลียร์โดยปราศจากการควบคุมตามระบบระหว่างประเทศ การเฝ้า

ระวังความเคลื่อนไหวในด้านน้ีจึงจ าเป็น 

 ข่าวต่อไปน้ีอาจจะยังมไิด้ไปถึงจุดท่ีต้องเฝา้ระวัง แต่จะวางใจมไิด้ เพราะโดย

พฤฒิปฏิบัติ ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมิได้ให้ความสนใจในความปลอดภัยของฝ่ายอื่นอยู่แล้ว 

 ความเคลื่อนไหวล่าสดุอันไม่เป็นท่ีทราบกันมากนักได้แก่พิธีเปิดศูนย์กลาง

สนเทศด้านนิวเคลียร์ท่ีอ าเภอ Hlaing ในนครย่างกุ้งของเมียนมา โดยพลเอกอาวุโส 

มินอ่องหล่าย หัวหน้าคณะรัฐประหารในเมียนมาซึ่งยึดอ านาจการปกครองไปจาก

รัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนท่วมท้น เป็นประธานในพิธี โดยนาย Alexey 

Ligachev ผู้อ านวยการ ROSATOM ของรัสเซียเดินทางมาร่วมด้วย 

 ความประสงค์ของเมียนมาหรือพม่าที่จะจัดตัง้องค์กรปรมาณูเริ่มมาจากการลง

นามในบันทึกความเข้าใจระหว่างเมียนมากับรัสเซียท่ีนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อ

เดือนมิถุนายน 2015 แต่การด าเนินการตามบันทึกดังกล่าวมิได้มีผลคืบหน้าไปเท่าใด

นัก จนเมื่อพลเอกอาวุโสมินอ่องหล่ายเปลี่ยนแปลงการปกครองและกระชับความ

ร่วมมือกับรัสเซียในด้านต่างๆ มากขึ้น ทางด้านพลังงานปรมาณู ได้มกีารติดตั้งเตา

ปฏิกรณ์ขนาดเล็กขึ้นท่ีใกล้ๆ กับกรุงเนปิดอ ซึ่งเป็นเมืองหลวง โดยนายพล Soe Min 

รองของมินอ่องหล่าย เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแล ซึ่งในชั้นน้ัน ฝ่ายเมียน

มายังอ้างว่า ด าเนินการตามข้อบังคับของทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ 

แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ Safeguard ของ

ทบวงการฯ มาก ากับดูแลและตรวจสอบวสัดนิุวเคลียร์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะอาเซียนมีข้อก าหนดด้านนิวเคลียร์มานานแล้วหลังจาก

ท่ีมีประกาศร่วมให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น Nuclear Weapon Free Zone 
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 ต่อมาเมือ่เดือนกันยายน ปี 2022 ปูตินได้จดัประชุม Far Eastern Economic 

Forum ครั้งท่ี 7 ขึ้นท่ีเมือง Vladivostok ผู้แทนคณะรัฐประหารเมียนมาได้ลงนามใน 

Roadmap เพื่อการด าเนินงานของโครงการนิวเคลียร์เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2022 ซึ่ง

น ามาสู่พิธีเปิดศูนย์กลางสนเทศด้านนิวเคลียร์ดังกล่าว ฝ่ายท่ีมีภารกิจในด้านน้ี รวมทั้ง

การข่าวกรอง ควรให้ความสนใจกับรายงานท่ีน าเสนอมานี้ 

 กรมองค์การระหว่างประเทศกรณาให้เจ้าหน้าท่ีส่งรายงานข้างต้นน้ีไปยัง

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และขอทราบความเห็นของส านักงานโดยทางอีเมล์ 

manaspasxuto@gmail.com ด้วย ผมเองเคยเป็นประธานการประชุมใหญ่สมัยท่ี 25 

ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ขอบคุณอธิบดีเอกศริิมา ณ ท่ีน้ีด้วย 

 

 ตามรายงานในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ รัฐบาลอิสราเอล แถลงว่า อิสราเอลจะให้

ความช่วยเหลือทางอาวุธแก่ยูเครน ด้วยเหตุผลที่ปูตินได้สั่งห้ามมิให้ชาวรัสเซียเชื้อ

สายยิวหลบหนีออกนอกประเทศ และรัสเซียยังใช้อาวุธจากอิหร่าน ซึ่งเป็นศัตรูของ

อิสราเอล การท่ีรัสเซียยืนยันว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายลอบสังหารนักวิทยาศาสตร์ด้าน

นิวเคลียร์ชาวอิหร่าน ยิ่งสร้างความแค้นเคืองให้แก่อิสราเอลหนักขึ้นอีก 

 ประเภทของอาวุธหรือเครื่องต่อตา้นการโจมตทีางอากาศจากรัสเซียท่ีอิสราเอล

จะให้แก่ยูเครนในอนาคตอันใกล้น้ีจะมอีะไรบา้ง รายงานมิได้ระบุหมด เท่าท่ีพอจับ

ความได ้รวมถึง Iron Dome และโดรน ส าหรับ Iron Dome น้ัน ข้าพเจ้าได้ทราบเป็น

ครั้งแรก ในการโต้ตอบระหว่างกลุ่มฮาม้าส (ปาเลสไตน์) ในกาซ่ากับอิสราเอล เมื่อปี 

2021 โดยอิสราเอลได้รบัมาจากสหรัฐอเมริกาและน ามาปรับปรุงให้ได้ผลย่ิงขึ้น ต่อมา

ในปี 2022 ประธานาธบิดีไบเดนได้น าอาวุธประเภทน้ีไปปรับปรุงขี้นใหม่ เข้าใจวา่ 

โดมรุ่นใหม่นี้ซ่ึงอิสราเอลมีส่วนในการดัดแปลงเป็นรุ่นล่าสุดท่ีจะมอบให้แก่ยูเครน 

 ท่ีน่าแปลกใจได้แก่เหตุผลท่ีสหรัฐตกลงให้ Patriot แก่ยูเครน และมิไดใ้ห้โดมซึ่ง

ยูเครนก็ต้องการเช่นกัน เนื่องจากถูกรัสเซียระดมการโจมตดี้วยขีปนาวุธมาหลายเดอืน 

mailto:manaspasxuto@gmail.com%20ด้วย
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 ภัยพิบัติครั้งประวัติการณ์ในตุรกีและซีเรียคร่าชีวิตผู้คนไปจนถึงวันท่ี 12 

กุมภาพันธ์กว่า 3 หมื่นคน บาดเจ็บอีกเกือบแสนคน ท าลายล้างอาคารและบ้านเรือน

จนกลายเป็นซากปรักหักพังท่ัวอาณาบริเวณของทั้งสองประเทศ หน่วยบรรเทาทุกข์

และกู้ภัยจากประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย และจากองค์การระหว่างประเทศ

กับองค์กรสาธารณกุศลระดมกันเข้าไปช่วยแต่ในหลายพื้นท่ีไม่สามารถเข้าไปได้ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีเรีย ซึ่งรัฐบาลกลางได้สร้างความทุกจ์ทรมานต่อประชาชนของ

ตนเองเพราะเขาต้องการสิทธิและเสรีภาพตลอด 12 ปีท่ีผ่านมานับแต่อาหรับสปริง

เมื่อปี 2011 

 จนเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล อาสสาดแห่งซเีรียได้ยอม

เปิดทางให้ผู้ให้ความชว่ยเหลือเข้าไปในเขคที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเคยตั้งฐานอยู่เป็นครั้ง

แรก และตัวเขาเองได้ไปยังเมืองอาเล็บโป เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน ส่วนหน่วย

บรรเทาทุกข์ซ่ึงเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในซีเรียมาตั้งแตต่้นได้แก่หน่วย White Helmet

อันได้แก่อาสาสมคัรชาวซีเรียน่ันเอง แต่เป็นกลุ่มอิสระจากรัฐบาลอาสสาด  

 ในรายงานวันที่ 9-10 กมุภาพันธ์ ข้าพเจา้ได้กล่าวถึงฐานทัพอากาศของรัสเซียท่ี

ลาตาเกีย ฐานทัพเรือที่ตาร์ตุส และฐานยิงขีปนาวุธประเภทเอส-300 และเอส-400 ท่ี

ปูตินสั่งให้สร้างขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ทั้งหมดน่าจะได้รับผลกระทบจาก

แผ่นดินไหวครั้งมหาศาลที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย แต่ก็อาจจะได้รับการเคลื่อนย้ายไป

เพื่อใช้กับยูเครน เพราะในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ รัสเซียภายใต้การน าของรองแม่ทัพซ่ึง

ท าลายเมืองอาเล็บโปในซีเรียจนพังราบมาแลว้ ได้สั่งยิงขีปนาวุธเอส-300 ไปที่ข้าง

เมืองซาโปริซเซียในยูเครน และอีกจ านวนมากถูกยิงไปที่เมืองคาร์กิ้ฟ ละวิบที่ชายแดน

ต่อจากโปแลนด์และเมอืงต่างๆ ในภาคตะวันออกของยูเครน 

 ส าหรับเส้นทางส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจากตุรกีเข้าสู่ภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของซีเรีย ซึ่งองค์การบรรเทาทุกข์ขอเปิดไว้สองสาย นั้น เหลืออยู่เพียงสาย
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เล็กๆ สายเดียว เนื่องจากค าขอเปิดเส้นทางจากคณะมนตรีความมั่นคง ถูกผู้แทน

รัสเซียใช้สิทธิยับย้ัง 

 อย่างไรก็ดี นาย Martin Griffiths ผู้แทนพิเศษขงสหประชาชาติด้านการ

ช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้พยาขามเจรจากับประธานาธิบดบีาชาร์ อัล 

อาสสาด จนในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ อัล อาสสาดยอมตกลงให้เปิดเส้นทางในภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ซึ่งนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติได้

แถลงเป็นการต้อนรับข้อตกลงดังกล่าว ในเวลาอันใกล้จะถึงขั้นยุติการให้ความ

ช่วยเหลือเพราะผ่านเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วกวา่ 7 วัน ไม่แน่ใจว่าจะยังมีผู้รอดชีวิต

เหลืออยู่ภายใต้ซากปรักหักพังอีกสักเพีนงใด 

 ตามรายงานในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ หน่วยกู้ภัยท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีในตุรกีสามารถ

ค้นหาหญิงอายุ 77 ปีได้หลังจากที่ตกอยู่ใต้ซากปรักหักพังอยู่ถึง 212 ชั่วโมงที่เกิด

แผ่นดินไหว จ านวนผู้เสียชีวิตทั้งในตุรกีและซีเรียเพิ่มขึ้นถึงกว่า 41,000  ในวันน้ี

เช่นกัน รถบรรทุกความช่วยเหลือ 40 คัน จ้ามชายแดนตุรกีเข้าไปในบริเวณตะวันตก

เฉียงเหนือของซีเรีย ซึ่งจะช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ท่ีช่วยให้รอดชีวิตได้มาก ในสภาพอากาศ

อันหนาวเหน็บ 

 เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในตุรกีเมื่อปี 1999 รัฐบาลไดอ้อกกฎหมายควบ

ตุมความปลอดภัยอาคารสูงทั้งประเทศ แต่ด้วยแรงสั่นสะเทือนถึง 7.8 ริคเตอร์ของ

แผ่นดินไหวครั้งน้ี อาคารสูงเกือบ 1 หมื่นหลังในตุรกีได้โค่นล้มลง อนัแสดงว่า 

โครงสร้างความมั่นคงไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงไดส้ั่งจับผู้รับผิดชอบในการก่อสร้าง และ

ตามจับตัวได้หลายร้อยคน ส่วนหน่ึงจับได้ท่ีท่าอากาศก่อนท่ีจะหนีออกนอกประเทศ 

เมื่อข้าพเจ้าได้รับค าขอร้องให้เป็นประธานในการจัดท าความตกลงวา่ด้วยยาง

ธรรมชาติระหว่างประเทศ ทั้ง INRA 1 และ INRA 2 ได้มีโอกาสส่งเสริมการใช้ยาง

ธรรมชาติในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อต่อตา้นแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดนิไหว ซึ่งฐาน

รากของอาคารสูงที่ปราศจากความยืดหยุ่นจะช่วยไม่ได้ ไม่ทราบว่าฝ่ายวืศวกรโยธาได้
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ปรับปรุงเท็คโนโลยี่ซ่ึงใช้ยางธรรมชาติเป็นพื้นฐานไปได้เพียงใดแล้ว ท่ีน ามากล่าวก็

เพื่อแสดงวา่วิชาชีพทางการทูต น้ัน ใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างกว่าการเจรจา 

 เกี่ยวกับผลกระทบจากแผ่นดินไหวน้ี รายงานจากนิวซีแลนด์ในวันท่ี 15 

กุมภาพันธ์ วันน้ี แจ้งวา่เกิดความสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในบริเวณกรุงเวลลิงตัน

ในเกาะเหนือ รายงานความเสียหายยังไม่ได้รับในช้ันน้ี แต่เมื่อปี 2016 เกิด

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งท าความเสียหายให้แก่ตึกรามบ้านช่องในเมืองไคร้สเชิร์ชใน

เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ รวมท้ังโรงแรมท่ีข้าพเจ้าและคณะผู้แทนไทยไปพักเพื่อการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกและการเจรจากับรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ซึ่งทาง

ป้องกันภัยทางหน่ึงอาจได้จากรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ที่ได้รับเชิญให้ไปอยู่บนดาดฟ้า

ของอาคารใหญ่กลางกรุงโตเกียวที่มั่นใจว่าสามารถยืนหยัดระหว่างแผ่นดินไหวได้

อย่างมั่นคง แม้ตัวอาคารจะแกว่งบ้างท าให้รัฐมนตรีนิวซีแลนด์ผู้นั้นต้องดื่มมาร์ติน่ีท่ี

เขาน าไปให้แขกผู้มีเกียรติในการทดสอบ Quake-Proof Building วันน้ัน เพื่อให้ทราบ

ว่า ญี่ปุ่นใช้เท็คโนโลยี่แบบใด อาจจะเป็นยางธรรมชาติก็ได้เพราะญี่ปุ่นเป็นสมาชิก

ขององค์การยางธรรมชาติระหว่างประเทศ เนื่องจากการทดลองดังกล่าวมีขึ้นในช่วงท่ี

ข้าพเจ้าส่งเสริมประโยชน์อีกประการหนึ่งของยางธรรมชาติอยู่พอดีในบริบทของ End 

Uses of Natural Rubber ซึ่งเป็นข้อบทหน่ึงในความตกลงที่ข้าพเจ้ายืนกรานให้เติมไว้ 

 ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ นายแอนโตนี บลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐได้เดินทางจากการประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกไปยังประเทศ

ตุรกีเพื่อพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากการ

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพิ่มเติมโดยเขาได้มีโอกาสพบกับคณะกู้ภัย White Helmet ซึ่งเป็น

กลุ่มเอกชนในซีเรียด้วย 

 ท่ีตุรกี นายบลินเก้นได้หารือกับนาย Mavlut Cavusoglu รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศตุรกี การหารือจึงครอบคลุมประเด็นนอกจากแผ่นดินไหว 

เน่ืองจากตุรกีเป็นภาคีร่วมสัมพันธมิตรนาโตก้ับสหรัฐด้วย เช่นความประสงค์ของตุรกี

ท่ีจะซื้อเครื่องบินขับไล่แบบเอฟ 16 ฟอลค่อน จากสหรัฐ ระหว่างการให้สัมภาษณ์
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สื่อมวลชน เมือ่ถูกถามถึงความตืบหน้าของการท่ีสวีเดนสมัครเข้าเป็นภาคีของนาโต้ 

แต่ตุรกียังไม่ยอมให้ความเห็นชอบ นายโควูโลกลูตอบว่า “Sweden have taken 

positive moves” แต่มิได้ขยายความเพิ่มเติม ส่วนสหรัฐยืนยันตามเดิมว่า สหรัฐเห็น

ด้วยกับการท่ีสวีเดนและฟินแลนด์จุเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ในโอกาสแรก 

 ต่อมาเมือ่ประมาณ 24.00 น. เศษ ตามเวลาในประเทศไทย มีข่าวด่วนเข้ามาว่า 

เกิดแผ่นดินไหวด้วยความแรง 6.3 ท่ีจังหวัด Hattay ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี 

ซึ่งก็เป็นตะเข็บขายแดนกับซีเรียอีกค ารบหนึ่ง รายละเอียดที่ได้รับในวันท่ี 21 

กุมภาพันธ์ ใช้ค าว่า Aftershock มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน บาดเจ็บอีกจ านวนหน่ึง  

อันท่ีจริง หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อสองสัปดาห์ท่ีผ่านมาด้วยความแรง 7.8  

ความสั่นสะเทือนได้เกิดขึ้นนับพันครั้ง รวมทั้งครั้งแรก 9 ชั่วโมงหลังจากนั้นด้วย

แรงสั่นสะเทือน 7.5  

 ความแรงของแผ่นดินไหวครั้งน้ีเป็นเหตุให้อาคารเป็นจ านวนนับหมื่นหลังใน

ตุรกีโค่นล้มลง ประชาชนเป็นจ านวนมากไม่มีท่ีพักอาศัย ประธานาธิบดีเออร์โดวันจึง

ประกาศความตั้งใจจะสร้างอาคารใหม่ให้ในทันที แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการโยธาเห็นว่า

ควรชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน เพราะยังมี aftershocks อยู่มาก อันจะกระทบถึงความ

มั่นคงของฐานรากได ้

 

 การตรวจสอบซากบัลลนุขนาดยักษ์ของจีนท่ีเครื่องบินรบสหรัฐยิงตกนอกฝั่งมล

รัฐเซ้าท์แคโรไลน่าเมื่อวันสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ทราบว่าขนาดของ Payload เทียบได้

เท่ากับรถรับ-ส่งนักเรียนถึง 3 คัน อุปกรณ์ที่ตรวจพบในชั้นแรกน้ีเป็นชิ้นส่วนอีเล็ก

ทรอนิก อันจ าเป็นในการสอดแนมฐานท่ีตั้งทางทหารด้านล่างจากเพดานบินประมาณ 

40,000 ฟีต ค าแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนในระยะหลังเปลี่ยนแนวไป

ในทางวิจารณืว่า สหรัฐได้ใช้บัลลูนและวัตถอุืน่ๆ ในการสอดแนมต่างประเทศมา

ตลอด แต่เพราะเหตุใดจีนจึงมิได้กล่าวถึงกรณน้ีีมาเลย 
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 ตั้งแต่วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ สหรัฐและแคนาดา และ NORAD หรือหน่วย

ป้องกันภัยทางอากาศบริเวณอเมริกาเหนือ ได้ตรวจพบ OBJECT ในระดับสูง (แต่ไม่

สูงเท่ากับบัลลูนของจีนและขนาดเล็กกว่า) เครือ่งบินไอพ่นของสหรัฐได้ยิงเครื่องร่อน

ดังกล่าวตกนอกฝั่งอล้าสก้าตกลงไปที่พื้นน้ าแข็ง เครื่องบินสหรัฐกับแคนาดายิงเครื่อง

ร่อนตกในเขตยูคอน และเครื่องบินสหรัฐยิงอีกเครื่องหน่ึงตกเหนือทะเลสาบฮูรอนใน

มลรัฐมิชิแกน รายงานขั้นแรกยืนยันว่าทั้งหมดมิใช่เครื่องท่ีกระท ากิจกรรมในอวกาศ

หรือ Extra Terrestial Activities เพื่อตัดประเดน็ “มนุษย์ต่างดาว” เป็นเครื่องร่อนท า

จากโลหะหรือ metallic และยังมิได้บ่งสญัชาตท่ีิส่งมา 

 ไม่ทราบว่า การท่ีเครื่องร่อนท่ีลอยมาทางสหรัฐเป็นเหตุผลของการเตรียมการ

รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดยิ่งเป็นเวลาเกือบ 20 ชั่วโมงในวันท่ีมีการแข่งขัน 

Super Bowl ประจ าปีนี้ท่ีเกรนเดล มลรัฐแอริโซน่า หรือเปล่า เพราะเท่าท่ีได้รับฟังมา 

มีการตั้งกล้องหรือเรด้าร์ครอบคลุมทุกจุดในรัสมี 360 องศาของสนามแข่ง NORAD 

ตรวจการณ์ตลอด 24/7 เครื่องบิน F-15 บินระวังการณ์อยู่ กองบินบนพื้นอยู่ในสภาพท่ี

จะเหินขึ้นฟ้าได้ในหน่ึงนาที และ Super Tanker “KC 135” เพื่อเติมน้ ามันกลางอากาศ

บินอยู่ตลอด แต่การแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีเหตุผิดปกติแต่อย่าง

ใด โดยท่ีข้าพเจ้ามใิช่ผูต้ิดตามการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลล์เท่าใดนัก บางทีการรักษา

ความปลอดภัยอันเข้มงวดดังกล่าวอาจเป็นเรื่องธรรมดาของ Super Bowl ก็ได้ เพราะ

คนเป็นจ านวนมากจะไปแออัดกันในท่ีเดียวเป็นเวลาหลายชั่วโมง 

 ตามรายงานในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ สหรัฐได้ขึ้น “บัญชีด า” บริษัทของจีน 6 แห่ง 

ฐานเกี่ยวพันกับฝ่ายทหารของจีน และตามรายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 18 

กุมภาพันธ์ นายวิลล์ รพิลี่ย์ ได้เสนอรายงานเชิงสอบสวนหรือ Investigating report โดย

แสดงภาพโรงงานของบริษัทดังกล่าวในจังหวัดหน่ึงของจีนแผ่นดินใหญ่อันพิสูจน์ได้ว่า 

มีส่วนในการผลิตบัลลนูประเภทท่ีใช้ในการสอดแนม 

 บางทีรัฐบาลสหรัฐอาจจะเห็นความจ าเป็นทางการทูตที่จะมิให้เร่ืองบัลลูนบาน

ปลายและสร้างความร้าวฉานในความสัมพันธก์ับจีนจนเกินไป สหรัฐจึงพยายาม
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หลีกเลี่ยงการน า Objects อีก 3 ลูกมาเกี่ยวโยงกับบัลลูนของจีน โดยแถลงว่า ดูจะไม่

เกี่ยวกับของจีน ด้วยการอ้างเหตุผลอื่นว่า ไมส่ามารถกู้คืนมาได ้เพราะสภาพอากาศ

และภูมิประเทศไม่อ านวย (ในกรณีลูกท่ียิงตกนอกฝั่งอล้าสกา้ และอาจเป็นเครื่องใน

การตรวจสอบภูมิอากาศหรือเพื่อการวิจัยมากกว่า ท่ีต้องเลอืกทางเช่นน้ี อาจจะเพราะ 

(1) แม้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐจะไม่สู้ดี ความสันพันธ์ทางการค้ากลับแสดง

ว่า จีนสั่งซื้อสินค้าจากสหรัฐเมื่อปีท่ีแล้วถึงกว่า 690 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมสินค้าทาง

เกษตรเช่นถั่วเหลืองด้วย  (2) จีนจ าเป็นท่ีจะต้องร่วมมือในด้านการคา้กับสหรัฐอย่าง

หลีกเลี่ยงมิได้  และ (3) นายแอนโตนี บลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐอาจพบปะหารือกับหวังอี้ ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาอาวุโสดา้นการ

ต่างประเทศด้วย อาจใช้โอกาสที่ท้ังสองไปร่วมการประชุมว่าด้วยความมั่นคงที่นคร

มิวนิกขณะน้ี พบปะหารือกันนอกรอบ และมีข่าวว่า บางทีประธานาธบิดีไบเดนอาจ

หารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงโดยทางไกลได้  ที่มองเหตุการณ์เช่นน้ี เพราะส าหรับ

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศน้ี การวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง

มหาอ านาจ น้ัน ต้องพจิารณาปัจจัยแวดลอ้มให้ครบถ้วน 

 ตามรายงานทางโทรทัศน์ข่าวระหว่างประเทศในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ นายแอน

โตนีบลินเก้น ร ฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้พบกับนายหวังอี้ จาก

สาธารณรัฐประชาชนจนีเป็นการเฉพาะตัว รายละเอียดมีไม่มากนัก เพียงแต่ว่า จีนไม่

เห็นด้วยกับการท่ีสหรัฐยิงบัลลูนตก ซึ่งนายบลินเก้นได้ตอบไปว่า ได้ท าไปตาม

กฎหมายระหว่างประเทศเมื่อมีการละเมิดเขตแดน ในขณะเดียวกัน โดยท่ีทราบมาว่า 

จีนก าลังพิจารณาที่จะให้ความช่วยเหลือด้าน Lethal Assistance แก่รัสเซียเพื่อใช้ใน

การรบในยูเครน เพราะถ้าจีนให้แก่รัสเซีย ก็จะมีผลร้ายแรงท่ีตามมาหรือ Serious 

Consequences รายงานมิได้กล่าวว่า ทั้งสองฝา่ยจะพบกันอีกหรือไม่ 

 หวังอี้ได้เดินทางต่อไปยังกรุงมอสโก โดยได้หารือกับวลาดิเมียร์ ปูตนิ ค าส าคัญ

ท่ีสื่อมวลชนได้รับคือหวังอี้ได้ยืนยันกับปูตินว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนแน่น

แฟ้น Rock Solid ปูตินได้เชิญให้สีจิ้นผิงไปเยือนกรุงมอสโกอย่างเป็นทางการในฤดู

ใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนปีน้ี 
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 ในระยะใกล้เคียงกัน จีนได้เสนอแผนยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน 

อันต่างจากแผนท่ีประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอไว้คั้งแตค่ราวการประชุมกลุ่ม 20 ที่

บาหลี ตามความเห็นของอเมริกัน แผนของจนีดูจะให้ประโยชน์แก่รัสเซียมากกว่าฝ่าย

อื่น และประจวบกับการท่ีจีนงดเว้นออกเสียงในข้อมติของสมัชชา โดยท่ีสมาชิก

ประเทศ 141 ประเทศเห็นชอบด้วยกับการประณามการท่ีรัสเซียใช้ก าลังรุกรานเพื่อน

บ้าน อันได้แก่ยูเครน การงดออกเสียงของจีนเป็นท่าทีเดิม เพราะเท่ากับยอมรับการ

ละเมิดบูรณภาพแห่งดนิแดนของประเทศเอกราช ซึ่งขัดกับกฏบัตรสหประชาชาติและ

กฏหมายระหว่างประเทศ    

 

 ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ นางนิโคล่า สเตอร์เจี้ยน มุชมนตรีแห่งสก็อตแลนด์หรือ 

First Minister of Scotland ได้ประกาศลาออกจากต าแหน่ง หลังจากที่เป็นมา 8 ปี และ

จะคงอยู่จนกว่าพรรค Scottish National เลือกผู้จะมารับต าแหน่งต่อจากเธอได้ 

 นิโคล่า สเตอร์เจี้ยน พยายามจะให้มีการลงประชามติเพื่อให้สก็อตแลนด์เป็น

เอกราชจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเธอเห็นความรีบด่วนขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรถอนตัว

จากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป ท าให้สก็อตแลนด์ไม่สามารถให้ยุโรปเป็นตลาด

เดียวได้ แต่การลงประชามติไม่ได้รับความเห็นชอบจากเวสต์มินสเตอร์ ส่วนการลง

ประชามติก่อนหน้านั้น ฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวของสก็อตแลนด์ได้รับชัยชนะ 

 เหตุผลหน่ึงที่สเตอร์เจี้ยนลาออกจากต าแหน่งมุขมนตรีได้แก่การขาด Energy ท่ี

จะท าหน้าที่ต่อไป อันฟังดูคล้ายกับการท่ีจาซินด้า อาร์เดิร์นใช้ในการอ าลาจาก

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งนิวซีแลนด์ 

 นิโคล่า สเตอร์เจี้ยน มีอายุขณะน้ี 53 ปี เธอเข้าสู่วงการเมืองในสังกดัพรรค 

Scottish National เมื่อปี 2007 และเมื่อป ี2015 ได้รับเลือกเป็นมุขมนตรีแห่งสก็อต

แลนด์ 
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 สื่อต่างชาติท่ีมิใช่ของรสัเซียเป็นจ านวนมากมองไม่เห็นลู่ทางที่รัสเซียภายใต้ 

วลาดิเมียร์ ปูตินจะรบชนะกองก าลังยูเครนท่ีใช้ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีท่ีสร้างความ

พินาศให้แก่กองทัพรัสเซีย จนขวัญกระเจิง ชาวรัสเซียนับแสนต้องเสยีชีวิต แม้นักโทษ

รัสเซียท่ีมีโอกาสพ้นโทษโดยแลกกับเสรีภาพ แต่ถูกจ้างให้เป็น Cannon Fodder จน

ตายเป็นเบือ ท้ังใน Bakhmut  Soledar และเมอืงเล็กเมืองน้อยในโดเน็ตสก์ ซึ่งรัสเซีย

ประกาศว่าเป็นของรัสเซียครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ปี 2014 จนทุกวันน้ี แต่ไม่เคยได้เข้า

ครองเลย 

 แม้ผลการรบในยูเครนจะแสดงวา่ กองก าลังรสัเซียจะไม่สามารถยึดเมืองส าคัญ

ได้จนบัดน้ีแม้สงครามจะได้มีมาเกือบหน่ึงปีเต็ม เพราะเร่ิมมาตั้งแตว่ันท่ี 24 

กุมภาพันธ์ 2022   กี่เดอืนมาแล้วที่ท้ังทหารรัสเซียและกองก าลังทหารจ้างจากกลุ่ม

ว๊าคเน่อร์พยายามจะเข้ายีดเมือง Bakhmut ท่ีไม่มีความส าคญัทางยุทธศาสตร์เท่าใด

นัก จนถึงวันน้ี (ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2023) ก็ยังยึดไม่ได้ แต่สือ่ทางการของรัสเซียก็ยัง

รายงานการรุกรบอยู่ทุกวัน 

 เมื่อประมาณหน่ึงเดือนมาน้ี ข้าพเจ้าเคยเดาเหตุการณ์ว่า การท่ีรัสเซียพยายาม

ตรึงก าลังของยูเครนไว้ในการรบภาคตะวันออก เพื่อจะไดใ้ช้ยุทธวิธีในการเปิดแนวรบ

ใหม่ทางด้านกรุงคิ้ฟ เช่นเดียวกับในการเริ่มยุทธการในเดือนกุมภาพันธื 2022 โดยหวัง

ท่ีจะลบล้างความลม้เหลวในระยะที่ใช้แผนยุทธการท่ี1 และด้วยความคาดหวังเช่นว่า 

จึงได้ส่งก าลังส่วนหน่ึงไปสนธิกับกองก าลังของเบลารุส เพราะเห็นว่า ประธานาธิบดีลู

กาเชนโกจะท าตามความต้องการของปูติน  

 แต่ยูเครนรู้เท่าทัน จึงได้ส่งก าลังไปเสริมในการป้องกันกรุงคิ้ฟและอาณาบริเวณ

โดยรอบ และยังวางแนวรั้วลวดหนามไว้ถึง 5 ช้ัน พร้อมกับกองก าลังท่ีจะสกัดการรุก

คืบของรัสเซียให้พร้อมสรรพ ในขณะเดียวกัน เมื่อมีผู้ตั้งค าถามกับลูกาเชนโกว่า 

เบลารุสเตรียมจะบุกยูเครนหรือเปล่า เขาได้รีบปฏิเสธ โดยชี้แจงว่าเบลารุสไม่มีแผนท่ี

จะบุกยูเครน นอกจากจะถูกยูเครนโจมตีเป็นการย่ัวยุก่อน ซึ่งก็ต้องฟังหูไว้หูก่อน 

เพราะเบลารุสทราบดีถึง False Flag Operation ท่ีรัสเซียใช้มาตลอด 
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 ไม่แต่เท่านั้น หลายฝ่ายไม่แน่ใจว่า ก าลังรบของรัสเซียท่ีสามารถท าการรบได้

อย่างทหารอาชีพบัดนี้มีเหลืออยู่เท่าใดแน่ ตามตัวเลขของกระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐ รัสเซียเสียทหารของกองทัพรัสเซียไปแล้วกว่าสองแสน กลุ่มวา๊คเน่อร์เสียก าลัง

เฉพาะในยูเครนไปแล้วกว่า 30,000 คน ซึ่งมิใชน้่อย แม้ส่วนใหญ่จะเป็นนักโทษในคุก

รัสเซียก็ตาม  

 ผู้น ายูเครนได้ขอความช่วยเหลือจากมิตรประเทศต่างๆ ซึ่งไม่ยอมรับการท่ี

รัสเซียใช้ก าลังซึ่งเคยมีอยู่มากกว่ารุกรานประเทศเอกราช ท้ังๆ ที่เขามิได้กระท าการ

ใดๆ อันอาจถือว่าเป็นการย่ัวยุ ความพร้อมใจของบรรดามิตรประเทศทั้งหลายท่ีจะให้

ความช่วยเหลือจึงยกระดับอาวธุและยุทโธปกรณ์ในการป้องกันตนเองให้ ดังจะเห็นได้

จากแนวคิดของประเทศต่างๆ 

 นายโอล้าฟโช้ลทซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมัน กล่าวในการให้สัมภาษณแ์ก่คริส

เตียน อามันพอร์ ผู้เสนอข่าวต่างประเทศอาวุโสของซีเอ็นเอ็น ต่อหน้าการประชุมว่า

ด้วยความมั่นคงที่นครมิวนิกเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ว่าความไม่ชอบธรรมของการท่ี

รัสเซียใช้ก าลังรุกรานยูเครนและการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศเอกราช

ปรากฏชัด ตามข้อมติสหประชาชาติ รวมทั้งการละเมิดกฏหมายระหว่างประเทศและ

กฏบัตรสหประชาชาติ เยอรมนีจึงจะสนับสนุนยูเครนเท่าท่ีจะท าได้ในการป้องกัน

ตนเอง รัสเซียไม่สามารถจะเอาชนะในสงครามต่อยูเครนได้ เยอรมนีและมิตรประเทศ

จึงให้ความช่วยเหลือยูเครนอย่างเต็มที่ตราบเท่าที่ยูเครนต้องการ รถถัง Leopard2 

และอาวุธตอ่ต้านภัยทางอากาศ จะไปถึงมือยูเครนในเร็วๆ นี้ เมื่อยูเครนต้องการ

กระสุนเพิ่มเติม ภาคอตุสาหกรรมของเยอรมันและพันธมิตรอื่นๆ ก็จะเร่งผลิตให้ ผล

ประการส าคัญของสงครามในยูเครนได้แก่เอกภาพอันมั่นคงย่ิงของยุโรป รวมทั้ง

แคนาดา สหรัฐและประเทศอื่นๆ ซึ่งต่างยืนยันท่ีจะให้ความช่วยเหลือตลอดไป 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรก็ได้แถลงท่าทีใน

ท านองเดียวกัน 
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 ในวันเสาร์ท่ี 18 กุมภาพันธ์ คามาลา แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐ            

ซึ่งไปยังที่ประชุม พร้อมคณะผู้แทนจ านวนมาก โดยมีผู้แทนจากรัฐสภาท้ังสองพรรค

ร่วมไปด้วย ได้กล่าวค าปราศรัยครั้งส าคัญต่อที่ประชุม โดยย้ าเป็นพิเศษถึงความผิดขั้น

อุกฤษฏท่ี์ปูตินและคนใกล้ชิดได้กระท าต่อยูเครน ซึ่งทั้งหมดเป็นอาชญากรรมรุนแรง

ต่อมนุษยชาติ อันจะตอ้งได้รับการลงโทษให้สาสม  ในค าปราศรัย แฮร์ริสกล่าวว่า 

อาชญากรรมของรัสเซีย นั้น “Barbarric and inhuman” Russia must be held 

accountable for the crimes against humanity. China which supports the war is also 

accountable.” 

 ในวันจันทร์ท่ี 20 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาได้

เดินทางโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าไปเยือนกรุงติ้ฟ อย่างเป็นทางการ โดยได้รับการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่นย่ิงจากประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ และสตรีหมายเลขหน่ึง 

(เซเลนสกายา) ณ ท าเนียบประธานาธิบดียูเครน 

 ก่อนหน้านั้น ประธานาธิบดีสหรัฐได้ไปยังมหาวิหารเซ็นต์ไมเคิ่ลส์ กลางกรุงคิ้ฟ 

และวางพวงมาลาเพื่อร าลึกถึงผู้เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อปอ้งกันประเทศชาติ ตรวจแถว

กองเกียรติยศยูเครน  

 ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวค าปราศรัยในห้องโถงใหญ่ของท าเนียบ

ประธานาธิบดี วา่ปูตินต้องการจะลบยูเครนออกจากแผนท่ี แต่ปูตินก็ประสบความ

ล้มเหลว สูญเสียก าลังพลไปเป็นจ านวนมาก อีกหลายหมื่น (หรือแสน) หลบหนีออก

จากรัสเซียไปพักพิงอยู่ตามประเทศต่างๆ การสงครามผ่านไปเกือบหน่ึงปีเต็ม Kyiv 

stands. Ukraine stands. Democracy stands. The U.S. and Ukraine are together.Putin 

thought he could outlast us. He is dead wrong. Putin’s war is failing. Freedom is 

vital. Freedom is worth fighting for.  We will continue for as long as it takes” 

 ไบเดนว่า เขาจะให้ความช่วยเหลือยูเครนเพิ่มอีก 500 ลา้นดอลลาร์ เป็นกระสุน

ของไฮมาร์ ปืนใหญ่เฮาวิตเซอร์ ฯลฯ แต่ยังมิได้กล่าวถึงขีปนาวุธวิถไีกลและเครื่องบิน

รบ แต่อดีตพลจัตวาแอนเดอร์สันมีความเห็นว่า ในไม่ช้าก็คงจะจัดให้ 
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 ตามการเปิดเผยของนายเจ๊คซัลลิแวน ท่ีปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของ

ประธานาธิบดี การเดินทางของประธานาธิบดไีบเดนซ่ึงมีคนทราบในวงจ ากัดมากเพื่อ

รักษาความปลอดภัย ประธานาธิบดีไบเดนเดนิทางโดยเครื่องบินประจ าต าแหน่งหรือ 

Air Force One ไปสู่สนามบินรามชไตน์ในเยอรมนีแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องบินเล็กไปสู่ท่ี

หน่ึงในโปแลนด์ในช่วงกลางคืนและจากท่ีน่ันได้เปลี่ยนเป็นรถไฟขบวนท่ีการรถไฟ

ยูเครนตั้งชื่อว่า Rail Force One เข้าไปสู่กรุงคิฟ้ ซึ่งความเคลือ่นไหวหลังจากนั้น

ปรากฏในรายงานก่อนน้ีแล้ว การท่ีไบเดนไปปรากฏตัวที่เมืองหลวงของยูเครน

ดังกล่าวเป็นสัญญลักษณ์ซึ่งมีความหมายมาก 

 การท่ีไบเดนไปเยือนกรุงคิ้ฟครั้งน้ีคงจะท าให้ปูตินต้องปรับแนวทางใหม่ ใน

ประการท่ี 1 เขาได้เชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปเยือนกรุงมอสโก “อย่างเป็นทางการ” 

ในโอกาสการครบรอบ 1 ปีของการบุกยูเครน แต่สีจิ้นผิงยังมิได้ยืนยันว่าเขาจะไป ตาม

รายงานล่าสุด บางทีหวงัอี้ อาจจะไป  ประการท่ี 2 ปูตินเคยมีแผนจะกล่าวค าปราศรัย

ครั้งส าคัญในวันท่ี 21 กมุภาพันธ์ แต่เมือ่ปรากฏว่าประธานาธิบดีของประเทศท่ีเป็นหัว

เรือใหญ่ในการสนับสนุนได้ไปเยือนยูเครนอันเป็น WAR ZONE โดยไม่มีทหาร

อเมริกันปรากฏตัวแม้แต่คนเดียว ปูตินน่าจะมปีัญหาว่าจะปราศรัยเช่นไร ประการท่ี 3 

ในวันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ ไบเดนจะระบุถึงประเด็นอันแสดงความล้มเหลวของปูติน

ในค าปราศรัยในวันครบรอบปีของการรุกรานท่ีกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ ประการ

ท่ี 4 ในวันท่ีไบเดนอยู่ท่ีกรุงคิ้ฟ กองก าลังรัสเซียประสบความล้มเหลวในสนามรบด้าน 

Bakhmut  Vuledar และแนวรบท่ีพยายามจะรุกคืบในภาคตะวันออกของยูเครน ด้วย

ความเสียหายอย่างชัดแจ้ง  

 ก่อนหน้าที่ปูตินจะกล่าวค าปราศรัยครั้งส าคัญ นายดมิตริ เปสค็อป โฆษก

ประจ าตัวของเขายืนยันว่า ปูตินจะกล่าวค าปราศรัยครั้งส าตัญแน่ โดยจะถือโอกาส

ชี้แจงว่าท าไมถึงเรียกว่า Special Military Operations ส าหรับความขัดแย้งทางอาวุธใน

ยูเครน  ท้ังๆ ที่วงการภายนอกมิได้ให้ความส าคัญกับการท่ีปูตินจะเรียกสงคราม

รุกรานเพื่อนบ้านว่าอย่างอื่น เพราะความจริงปรากฏชัดแก่ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
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ของสหประชาชาติอยู่แล้วและได้ประณามรัสเซียมาแต่แรกเร่ิม โดยคงประณามอยู่

เช่นเดิมอีก 1 ปีตอ่มา 

 ตามรายงานข่าวซึ่งได้รับค ายืนยันจากแหล่งที่เชื่อถือได้ในวันท่ี  22 กมุภาพันธ์ 

ปูตินซ่ึงทราบว่า ไบเดนจะไปเยือนกรุงคิ้ฟ ได้สั่งให้กองก าลังรัสเซียยิงขีปนาวุธ Sarmat 

ขนาดมหาศาลพร้อมหัวรบขนาดใหญ่ในเวลาใกล้เคียงกับท่ีไบเดนไปเยือนยูเครนเพื่อ

แสดงพลานุภาพด้านยุทธศาสตร์ แต่ปรากฏว่า การทดลองยิงดังกลา่ว “FAILED” ไม่

ทราบว่าด้วยเหตุใด และปูตินมิได้กล่าวถึงการแข่งขันทางอ านาจ แต่ได้ประกาศในค า

ปราศรัยเมื่อวันท่ี 21 กมุภาพันธ์ว่า เขาได้สั่งให้มีการระงับหรือ Suspend สนธิสัญญา 

New START ไว้ก่อน ซึ่งมิใช่เป็นการยกเลิกความตกลง เพราะในทางปฏิบัติ รัสเซียก็

ไม่เคยยินยอมให้มีการตรวจสอบสรรพาวุธประเภทน้ีมาหลายปีแล้ว โดยอ้างผิดๆ ว่า 

สหรัฐก็ไม่เคยเปิดให้มีการตรวจสอบของตนเช่นกัน 

 ในวันถัดไป ปูตินได้กลบัไปใช้การกล่าวถึงอาวธุทางยุทธศาสตร์อีก โดยอวดอ้าง

ว่า รัสเซียพร้อมอยู่แล้วที่จะใช้ Nuclear Triad อันหมายถึงการจะยิงขีปนาวุธติดหัวรบ

นิวเคลียร์ได้ทุกทาง ท้ัง 3 ทางคอืทางบก น้ า (ทะเล) และอากาศ 

 สุนทรพจน์ของปูตินในโอกาสครบรอบหน่ึงปีของการรุกรานยูเครนหรือ Special 

Military Operations น้ัน ถูกเปลี่ยนให้เป็น “State of the Nation Address” ต่อท่ีประชุม

ร่วมของ Federal Assembly ซึ่งมีส่วนท่ีเกี่ยวกับการต่างประเทศบ้างและสภาวะการ

เศรษฐกิจ สังคมและแผนการพัฒนา มีความยาวมากเกือบ 2 ชั่วโมงเต็ม 

  ปูตินยังคงเห็นว่ายูเครนอยู่ในการครอบง าของพวาก Neo-Nazis ซึ่งก่อความ

ขัดแย้งทางอาวุธขึ้น ในขณะท่ี Collective West ได้คุกคามรสัเซีย “อาวธุของฝ่าย

ตะวันตกได้แก่การโทษรัสเซียอยู่ตลอดเวลา ดว้ยเจตนาที่จะบั่นทอนรัสเซียทาง

ยุทธศาสตร ์ปูตินน่าจะตระหนักดีว่า เขาได้ใชว้ิธีการโฆษณาชวนเชื่อว่าถุงบรรจุศพ

ทหารนับหมื่นท่ีตายในการรบกับทหารยูเครนในสงครามรุกรานท่ีเขาก่อขึ้น น้ัน มิใช่

เป็นเหย่ือของการรบกับประเทศตะวันตก ซึ่งไม่มีประเทศใดส่งทหารไปร่วมรบใน

ยูเครน 
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 ปูตินใช้เวลานานมากในการอวดอ้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจ การเงินและ

การคลังของรัสเซีย เพื่อกลบเกลื่อนความเสื่อมโทรมทางเศราษฐกิจของรัสเซีย อัน

เป็นผลจากการถูกมาตรการคว่ าบาตรจากท่ัวโลก เขากล้าอ้างถึงความเข้มแข็งของเงิน

รูเบิล ท้ังๆ ที่เงินสกุลของรัสเซียไม่มีใครยอมซื้อขายแล้วในตลาดการเงินระหว่าง

ประเทศ กี่ปีมาแล้วที่ผู้หวังดีเร่งรัดให้รัสเซียปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วย

การพึ่งพาพลังงานเป็นหลัก ท้ังน้ ามันและก๊าสธรรมชาติ และแพร่กระจายการผลิต

หรือ diversify ไปยังภาคการผลิตอื่นๆ แต่ผู้น ารัสเซียไม่ยอมรับฟัง ปูตินเองไม่ทราบ

หรอกหรือว่า น้ ามันท่ีจีนและลูกค้าอื่นๆ สั่งซื้อจากรัสเซีย นั้น มีส่วนลด (Discount) 

เท่าไหร่ ท้ังๆ ที่ค่าขุดเจาะน้ ามันรัสเซียท้ังจากแหล่งบนฝั่งและแหลง่นอกฝั่ง สูงกว่า

ประเทศผู้ผลิตน้ ามันอื่นๆ เช่นซาอุดิ อาระเบียหลายเท่ามาหลายทศวรรษ ภาคการ

ผลิตของรัสเซียแทบไม่เหลืออยู่แล้ว สถานการณ์ย่ิงทรุดหนักขึ้นเพราะผู้มี

ความสามารถในการผลิตและคิดค้นนับแสนคนได้ออกไปอยู่ในต่างประเทศแล้ว ด้วย

เหตุผลต่างๆ กัน จีนซ่ึงร่วมเป็นอัตตาธิปไตยเช่นกัน ก็ได้บูรณาการทางเศรษฐกิจและ

การค้ากับอเมริกาเหนือและยุโรปมากขึ้นเป็นล าดับ ก็ไม่สามารถจะชว่ยพยุงเผด็จการ

ร่วมมิตรไปได้อีกไม่นาน  

 ในชั้นแรก ข้าพเจ้าแปลกใจว่า เพราะเหตุใด ธนาคารโลกและกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศจึงเห็นว่า การเศรษฐกิจรัสเซียจะกระเตื้องขึ้นในปีน้ี บัดน้ีได้ทราบแล้ว

ว่า สถาบันท้ังสองใช้สถิติที่รัสเซียป้อนให้อันเป็นตัวเลขปลอม และมาจากตัวแทนซึ่ง

เป็นคนรัสเซียเอง โดยมิได้ตั้งค าถามถึงความเชื่อถือได้ของตัวเลขดังกล่าว ซึ่งก็น่าเห็น

ใจเพราะสถิตแิท้จริงที่ถูกต้องไม่มอียู่ 

 

 

 หลังจากการเยือนกรุงคิ้ฟ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ไปเยือนกรุงวอซอ เพื่อ

การหารือกับประธานาธิบดี Andrezej Duda แห่งโปแลนด์ แบบตัวต่อตัวก่อนต่อด้วย
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คณะเจา้หน้าที่ เสร็จแล้ว ประธานาธิบดีดูดา้ได้กล่าวค าปราศรับต่อสาธาราณชน ซึ่ง

รวมผู้ลี้ภัยชาวยูเครนท่ีโปแลนด์รับไว้กว่า 2 ลา้นชีวิต 

 ประธานาธิบดีดูดา้กล่าวชื่นชมชาวยูเครนที่ต่อต้านการรุกรานของปูติน จนท า

ให้ประเทศยูเครนเสมือน “เกิดใหม่” ยูเครนจะต้องชนะ ประเทศต่างๆ ได้ให้ความ

ช่วยเหลือ ทั้งทางอาวุธและทางมนุษยธรรม โปแลนด์ตระหนักดีในความมั่นคงของ

ยูเครนและด้วยพ้ืนฐานเช่นน้ียูเครนจะได้ Grand victory พันธมิตรของยูเครนมีพื้นฐาน

มาจาก SOLIDARITY ซึ่งชาวโปแลนด์ยึดมั่น เช่นพระด ารัสขององค์สนัตะปาปาจอห์น 

ปอลท่ี 2 และผู้ตอ่สู้ชาวโปแลนด์ทั้งหลาย อันมีผลให้ “ก าแพงเหล็ก” สลายลง ขอให้

ผู้น าทั้งหลายช่วยเหลือยูเครนต่อไปด้วยอาวุธทันสมัย ขอขอบคุณประธานาธิบดไีบ

เดน ขอบคุณโลกเสรี นาโต้ต้องสนับสนุนโลกเสรี “Long Live the Free World. No 

freedom without solidarity”  

 ประธานาธิบดีโจ ไบเดน กล่าวสุนทรพจน์หลายชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดี

ดูด้าแหงโปแลนด์ ต่อหน้าผู้ฟังจ านวนมากทั้งช่าวโปแลนด์และผู้ลี้ภัยชาวยูเครนท่ียัง

พักพิงอยู่ในโปแลนด์อันเป็นประเทศแรกรับ ชาวยูเครนอีกหลายล้านแยกย้ายกันไปอยู่

ตามประเทศต่างๆ 

 เมื่อปีท่ีแล้ว ไบเดนได้ไปเย่ียมเยียนผู้ลี้ภัยเหล่าน้ีและรู้สึกสลดใจในความทุกข์ท่ี

เขาต้องประสบจากการท่ีเขาต้องบ้านแตกสาแหรกขาด ท าให้ต้องทิ้งบ้านเกิดจากการ

ท่ีถูกทหารของปูตินบุกเข้าโจมตีจนเขาตอ้งหนีข้ามแดนไปหาแหล่งพกัพิงใน

ต่างประเทศ ความรู้สึกในใจของไบเดนพอเข้าใจได้เมื่อเขาจบสุนทรพจน์ในปีท่ีแล้วว่า 

“Putin cannot remain in power” 

ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในปีน้ีว่า เมื่อ 1 ปมีาแล้ว หลายประเทศในโลกคิดว่า

คิ้ฟคงจะอยู่ในสถานะล าบาก แต่หลังจากเกือบ 1 ปีเต็ม คิ้ฟและยูเครนยังยืนหยัดอยู่

ได้อย่างเข้มแข็ง เราทั้งหลายต่างผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น เราต่างยืนหยัดได้เพื่อ

อธิปไตยและประชาธิปไตย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ก็ตาม 

“Ukrainians are too brave. Democracy is too strong. NATO stands strong. 
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“Democracy grows stronger. Autocracy fails. 

“Solidarity enables all to stand strong. Moldova can stand by with freedom.. 

“Freedom is the message carried to Kyiv. 

“Autocrats cannot be appeased. Brutality will not weaken Ukraine. 

“Ukraine is free, sovereign and democratic. 

“Putin thought we would roll over. He was wrong. 

“Ukraine will never be a victory for Russia. 

“We will not tire of standing with Ukraine.”.  

ต่อจากน้ัน ประธานาธบิดีไบเดนได้ย้ าถึงความย่ังยืนของ “เสรีภาพ” 

เช่นเดียวกับท่ีเขาได้กล่าวถึงในค าปราศรัยท่ีกรุงคิ้ฟ เซเลนสกี้และนายทหารช้ันสูงของ

ยูเครน และผู้น าของ Bucharest Nine ต่างก็ใหคุ้ณค่าอย่างยิ่งกับค าน้ี และความเป็น

ประชาธิปไตย ซึ่งทั้งหมดพร้อมจะร่วมกันต่อสู้และปกป้อง 

 

 บทวิเคราะห์ในรายงานฉบับก่อนหน้านี้เก่ียวกับความพยายามของนายแอน

โตนีบลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างปรนะเทศสหรัฐ ที่จะฟื้นฟูกระบวนการ

ส้นติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหาประการ

หน่ึงได้แก่การท่ีบลินเก้น ในทางสาธารณะ ยังมิได้เรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิก

นโยบายการตั้งถิ่นฐาน อันเป็นแนวทางของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด ์ทรัมป์ สิ่งที่

ข้าพเจ้ามิได้กล่าวถึงในบทวิเคราะห์ครั้งน้ัน ได้แก่รายงานท่ีว่า ท้ังนายทรัมป์เองและ

นายจาเร็ด คุชเน่อร์ ลูกเขยท่ีรับหน้าที่เป็นผู้เจรจา มีส่วนรับประโยชน์จาก

อสังหาริมทรัพย์ในถิ่นฐานท่ีเป็นปัญหา 
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 ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา โฆษกท าเนียบขาวได้แถลงว่า สหรัฐไม่เห็นด้วยกับการท่ี

อิสราเอลไปตั้งถิ่นฐานในเขตยึดครองเพราะเป็นการขัดกับแนวทาง Two-State 

Solution อันเป็นนโยบายเพื่อสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ และยังขัดกับ

ข้อมติของสหประชาชาติด้วย จึงคิดวา่ทั้งไบเดนและบลินเก้นคงจะไดแ้จ้งจุดยืน

ท านองเดียวกันในการเจรจาทวิภาคีกับอิสราเอลแล้ว เพียงแต่มิได้แถลงต่อวงการ

ภายนอก แต่รัฐบาลภายใต้นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูและฝ่ายขวาจัดที่เป็นพรรคร่วมอยู่

ขณะน้ีคงจะตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ปัญหาน้ีย่ิงยุ่งยากและหนัก

หน่วงขึ้นเพราะผู้ที่ไปตั้งถิ่นฐานเกือบทั้งหมดสนับสนุนฝ่ายขวาจัดและจะไม่ยอมย้าย

จากถิ่นฐานท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นใน West Bank หรือในท่ีราบสูงโกลานซ่ึงยึดมาจาก

ซีเรีย อันย่ิงมีความยุ่งยากซับซ้อนอีกมาก 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ คาดหมายมาตั้งแต่ปีที่แล้ววา่ความขัดแย้ง

ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์อาจทวีความรนุแรงขึ้นเมื่อนายเนตันยาฮูและพรรค

ร่วมฝ่ายขวาจัดได้เข้ามาเป็นรัฐบาล ดังเห็นได้ว่า ตั้งแต่ต้นปีใหม่น้ี ชาวปาเลสไตน์ท่ี

ต้องเสียชีวิตด้วยน้ ามือของกองก าลังอิสราเอลจนถึงวันท่ี 23 กุมภาพนัธ์ ได้เพิ่มขึ้น

เป็น 61 ศพ รวมเด็กที่มิได้มีส่วนในการปะทะกัน 13 ตน เหตุน่าสลดใจเกิดขึ้นในเขต

ยึดครอง 

 การปะทะกนัด้วยก าลังได้มีมาเป็นระยะๆ แม้ในช่วงท่ีรัฐบาลฝ่ายหัวปานกลาง

บริหารประเทศอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีนัฟตาลี เบ็นเน็ตต์และนายกรัฐมนตรี

รักษาการภายใต้นายแยร์ลาปิด 

อันท่ีจริง ฝ่ายอิสราเอลเร่งรัดการจับกุม โจมตีและใช้อาวุธด้วยกระสนุจริง

ตระเวณสังหารผู้คนตามเมืองต่างๆ ที่ปาเลสไตน์อยู่ในฝั่งตะวันตก มาตั้งแต่เดอืน

มิถุนายน 2021 หลังจากท่ีเกิด Palestinian Uprising ซึ่งเรียกว่า May Outburst โดยพล

เรือนได้เผชิญหน้ากับกองทัพบกอิสราเอลท่ีบกุเข้าไป โดยคนท่ีเฝ้าดอูยู่หรือ 

bystanders ก็ถูกลูกหลงไปด้วย ขณะท่ีนักต่อสูช้าวปาเลสไตน์ก็ตกเป็นเป้าของพลแม่น
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ปืนในกองก าลัง ในเดือนมีนาคม 2022 พวกปาเลสไตน์ได้ถูกทหารอิสราเอลระดมการ

โจมตีถึงขั้นท่ีสหประชาชาติถือว่าเป็นปีท่ีมีการตายมากท่ีสุดในฝั่งตะวนัตกนับแต่ปี 

2006 คือชาวปาเลสไตน์ถูกอิสราเอลสังหารในปี 2022 ในฝั่งตะวันตก 171 ศพ รวมท้ัง

เด็กอีก 30 ชีวิต 

ตามรายงานในวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ เร่ิมแต ่10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ยาน

เกราะกองก าลังป้องกันอิสราเอลได้ปิดทางเข้าเมือง Nablus ในฝั่งตะวนัตก และลอ้ม

บ้านนาย Hussan Isleem และนาย Mohammad Abdulghani นักต่อสูป้าเลสไตน์จาก

กลุ่ม Lion’s Den และสงัหารท้ังคู่ ฐานร่วมกับกลุ่ม Balata Brigade ขว้างก้อนอิฐและ

หินเข้าใส่กองก าลังอสิราเอล ซึ่งไดแ้ถลงข ่าวเพียงว่า IDF ก าลังปฏิบัติการอยู่ในเมือง 

Nablus โดยมิได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม 

ส านักข่าวอัลจาซีร่าของกาตาร์รายงานว่า ทหารอิสราเอลยิงกราดไปท่ัวโดยมิได้

มีเป้าหมายชัดแจ้ง ท าให้ชาวปาเลสไตน์ซึ่งเฝ้าดูอยู่แถวนั้นเสียชีวิต 11 ศพ ส านักข่าว

ตั้งข้อสังเกตวา่ อสิราเอลใช้ก าลงัปราบปรามประชาชนครั้งน้ันในเวลากลางวัน อันมิใช่

เป็นกรณีปกติ 

Nablus and Janin เป็นเมืองเล็กๆ ใกล้เคียงกันในฝั่งตะวันตกซ่ึงตกเป็นเป้าของ

การโจมตีโดยกองก าลังอิสราเอลตลอด 1 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นธรรมดาที่ฝ่ายต่อต้านติด

อาวุธจะมีเพิ่มมากขึ้น เช่น Lion’s Den และ Janin Brigade ซึ่งเป็นศุนย์กลางของการ

ต่อต้านอันประกอบด้วยคนหนุ่มส่วนใหญ่ ชาวบ้านปาเลสไตน์ท่ีเฝ้ามองบ้านช่องของ

ตนถูกระสุนและระเบิดพังทลายด้วยความแคน้เคือง 

ในฉนวนกาซ่า โฆษกของกลุ่มฮาม้าสได้ออกค าแถลงขู่อาบูโอไบดา้ว่า ฝ่าย

ต่อต้านในกาซ่าก าลังตดิตามดอูาชญากรรมของข้าศึก “ท่ีท ากับพวกเราใน West Bank 

ก าลังจะหมดความอดทนอยู่แล้ว” 

ความขัดแย้งด้วยอาวุธระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เกิดขึ้นแทบทุกวัน และ

ย่ิงรุนแรงขึ้น โดยบางครั้ง อิสราเอลได้ใช้ก าลังทางอากาศโจมตอีย่างหนัก การ
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เรียกร้องให้ท้ังสองฝ่ายเจรจาซึ่งกันและกัน มิได้ก่อให้เกิดผลดีแต่อย่างใด เพราะ

นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูจะไทษการกระท าของปาเลสไตน์ว่า เป็นการก่อการร้าย 

ในท่ีสุด ประเทศภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกากับอียิปต์ ก็ได้ร่วม

การประชุมกับท้ังอิสราเอลและปาเลสไตน์ท่ีอ่าว Aqaba ตรงปลายคาบสมุทรไซนาย 

ซึ่งกลับมาเป็นของอียิปต์โดยผลของการเจรจาระหว่างอดีตประธานาธิบดีอันวาร์ซาดัต

แห่งอียิปต์กับนายบีกิน หัวหน้าพรรคลิขุดของอิสราเอล  

ตามค าแถลงร่วม เจ้าหน้าที่อิสราเอลและปาเลสไตน์ว่า  they work closely to 

prevent “further violence” and towards “de=escalation on the ground” นับเป็นการ

เร่ิมต้นในทางสร้างสรรค์ที่จะต้องด าเนินการต่อไป 

ส าหรับข้าพเจ้า รายงานข้างต้นถือเป็นข่าวดีของคืนวันท่ี 27 กุมภาพนัธ์ ข่าวอัน

เป็นความคืบหน้าที่ดีในคืนเดียวกันได้แก่ การท่ีกลุ่ม Barisan Revolusi Nasional-BRN 

ได้ตกลงให้กลุ่มอื่นๆ เข้าร่วมในการเจรจาสันตืภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ราชอาณาจักรไทย อันส่อสัญญาณว่า การเจรจาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

น่าจะน าไปสู่ความสงบสันติสุขในดินแดนดังกล่าวได ้หากผู้เจรจามีความตั้งใจจริง 

รูปการณ์เป็นไปในทางนี้ได้ เน่ืองด้วยการชี้น าของดาโตะ๊ เสรี อันวาร์อิบราฮิม 

นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ และท่าน

ได้แต่งตั้งให้ตันศรีไซนาล อบดิินเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเจรจา ข้าพเจา้มั่นใจ

ในความบริสุทธิ์ใจของท่านท่ีจะหาทางช่วยให้การเจรจาส าเร็จผลด้วยดี 

ข่าวดีประการท่ีสามของคืนวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ได้แก่ผลส าเร็จในการเจรจา

ปรับเปลี่ยน “พิธีสาร” ระหว่างริชชี่ ซูนาก นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรกับอูร์ซุลา 

ฟอน แดร์เลเย็น ประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ด้วยข้อตกลง Windsor 

Framework ในการวางข้อก าหนดใหม่ในด้านการค้าของไอร์แลนด์เหนือซึ่งจะมีสถานะ

พิเศษในการค้ากับสหภาพยุโรป โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบและช าระค่าภาษีให้แก่  

สหราชอาณาจักรหรืออีกนัยหน่ึงไอร์แลนด์เหนือจะได้ประโยชน์จากสหภาพยุโรป

เสมือนเป็น Single Market ก่อนหน้า BREXIT ข้าพเจ้าเพียงแต่หวังว่า สหราช
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อาณาจักรจะจัดให้มีการลงประชามติครั้งใหม่ว่าจะ REMAIN อยู่ในสหภาพยุโรป

เช่นเดิม 

ข่าวดีประการท่ีสี่ที่มีมาในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์เช่นกัน ได้แก่การท่ีเจ้าชาย Faisal 

bin Farhan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งซาอุดิอาระเบียได้เดินทางไป

ยังกรุงคิ้ฟ และนอกจากการกระชับความสัมพนัธ์ฉันมิตรระหว่างกันแล้ว 

ราชอาณาจักรซาอุดอิาระเบียยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับยูเครน โดยได้จัด

ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครนเป็นมูลค่า 400 ลา้นดอลลาร์อีกด้วย    

 

 

  

 

 

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะท างานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการด าเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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รายงานด่วนมากวันท่ี 1-9 กุมภาพันธ ์

 

 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2021 คณะทหารของประเทศซึ่งเรียกตนเองว่าเมียนมา 

ภายใต้การน าของพลเอกอาวุโส มิน ออ่ง หลา่ย ได้กระท าการรัฐประหารด้วยการโค่น

รัฐบาลจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งได้รับการเลือกตั้งอย่างท่วม

ท้น ภายใต้ระบบท่ีเป็นไปอย่างเสรีและบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยได้จับกุมสมาชิกคณะ

รัฐบาลคนส าคัญเขา้คุมขังและตั้งขอ้หาตามอ าเภอใจ เพือ่มิให้มีโอกาสกลับมาเป็น

คู่แข่งทางการเมืองอีกต่อไป 

 สองปีผ่านพ้นไปจนถึงวันน้ี ชาวพม่าไม่น้อยกว่า 1 ล้านกว่าชีวิตตอ้งกลายเป็น

คนพลัดถิ่น ส่วนท่ีเหลืออยู่รวมทั้งกลุ่มชาติพนัธุ์ได้จับอาวุธเพือ่ต่อสูก้ับคณะทหารซ่ึง

ได้รับอาวุธทันสมัยจากประเทศ “นอกคอก” เชน่รัสเซียในการปราบปรามกองก าลัง

ฝ่ายประชาชน ซึ่งพยายามต่อสู้กับคณะรัฐประหารด้วยความเสียเปรียบเน่ืองจากด้อย

อ านาจยิงกว่าอย่างมาก ในขณะท่ีความเป็นอยู่ของประชาชนย่ิงยากไร้เพิ่มมากขึ้นทุก

วัน 

 นาย Tom Andrew ผู้เสนอรายงานพิเศษด้านเมียนมาของสหประชาชาติ ให้

สัมภาษณใ์นวันครบรอบ 2 ปีของการยึดอ านาจการปกครองโดยฝ่ายทหารในวันท่ี 1 

กุมภาพันธ์ วันน้ี ว่า สถานการณ์ความเป็นอยู่ในเมียนมาเปรียบได้กับ “LIVING HELL” 

ระดับความยากจนตกต่ ามากยิ่งขึ้น สถานการณ์โดยท่ัวไปเสื่อมทรามลงอย่างไม่ตอ้ง

สงสัย การท่ีหัวหน้าคณะรัฐประหารประกาศจะให้มีการเลือกตั้ง น้ัน ถา้มีขึ้นก็จะเป็น 

Sham Election เพราะฝา่ยตรงข้ามถูกจ าคุกหมด คณะรัฐประหารได้ออกกฎหมายห้าม 

“Criticize คณะรัฐประหาร” ในการใช้ก าลังปราบปรามประชาชน คณะรัฐประหารได้

กระท าอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหรือ War Crimes and 

Crimes against humanity มาตลอด กลุม่ชาติพนัธุ์ที่จับอาวุธต่อสู้กับกองทัพอย่างแข็ง

ขันได้แก่กองก าลังคะฉิ่น กองก าลังอาระกันหรือยะไข่และกะเหร่ียง 
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 เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ ์ปีท่ีแล้ว รายงานของข้าพเจ้าได้กล่าวถึงอนาคตอัน

มืดมนของเมียนมา สถานการณ์มิได้ให้ความหวังในทางที่ดีขึ้นในวันครบรอบปีท่ี 2 

ของการท่ีมิน อ่อง หล่ายแย่งชิงอ านาจในการก าหนดอนาคตของตนเองโดยประชาชน

ชาวพม่าและกลุ่มชาตพิันธุ์ซึ่งมีอยู่มากในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งน้ี 

 รายงานจากนาย Ivan Watson ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นได้ให้ข้อยุติไม่ต่างจากที่

ข้าพเจ้ากล่าว แต่เขาเสริมว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกและ

ภาคเหนือของพม่าอยู่ใน “สภาวะชงักงัน” 

 ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2023 ประชาชนชาวพมา่ตามเมืองใหญ่ๆ เช่นย่างกุ้ง

และมัณฑะเลย์ ต่างเกบ็ตัวอยู่ในบ้าน โดยหลีกเลี่ยงการไปปรากฏตัวตามท้องถนน 

 ในวันเดียวกันนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรและรัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศ

มาตรการคว่ าบาตรเมียนมาเพิ่มเติม เช่นเดียวกับประเทศท่ีเคยประกาศมาตรการคว่ า

บาตรมาแล้วก่อนหน้านี้ เช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในขณะเดียวกัน คณะ

รัฐประหารได้ขยายเวลาของประกาศสภาวะฉุกเฉินไปอีก 6 เดือน และต่อมาในวันท่ี 3 

กุมภาพันธ์ ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกใน 34 township ท่ัวประเทศ ซึ่งเท่ากับเป็นการ

สะท้อนถึงความไม่สงบอันมาจากการต่อตา้นคณะรัฐประหารท่ีบัดนี้ระบาดไปทุกหัว

ระแหง 

 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ให้ความส าคัญแก่การเศรษฐกิจของ

สหรัฐอเมริกาเป็นพิเศษ เพราะเป็นการเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก แต่ดังที่ได้น าเสนอ

มาก่อนแล้ว การประเมนิทิศทางการเศรษฐกิจของสหรัฐ น้ัน มิใช่ง่าย 

 ท่ีไม่ง่ายเพราะมิได้มาจากการขาดความโปร่งใส เช่นท่ีเป็นอยู่บางครั้งใน

สาธารณรัฐประชาชนจนี และบ่อยครั้งในรัสเซียภายใต้ปูตินท่ีโลกภายนอกไม่อาจเห็น

ตัวเลขและสถิติที่แท้จริงได้ครบด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจมหภาคและอนภุาค แต่เพราะ
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ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐ น้ัน มีอยู่มากโดยธรรมชาติของการเศรษฐกิจเสรี

แม้กระทั่งปริมาณของจ าหน่ายบนชั้นขายของ และราคาจ าหน่ายปลกีตามปั๊มน้ ามัน 

 ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็นประจ าได้แก่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่ง

มีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังตัวอย่างที่ขออ้างถึงอนัได้แก่ความคาดหมายเกี่ยวกับ

ตลาดแรงงานซ่ึงดีกว่าท่ีคาดติดตอ่กันหลายเดือน ท าให้อัตราคนว่างงานท่ีต่ ากว่า 3.4

เปอร์เซ้นต์ หรือต่ าท่ีสุดใน 50 ปี ภาวะเงินเฟ้อก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากในขณะท่ีตลาด

คาดหมายว่า จะสูงขึ้นอี่ก แต่ราคาจริงกลับลดต่ าลงต่อเน่ืองกันมาหลายเดือน จน

ล่าสุดอยู่ท่ีร้อยละ 4.4 ซึ่งท าให้ประธานธนาคารกลางไม่อาจก าหนดอัตราดอกเบี้ยได้ 

หลังจากที่ได้ตั้งไว้ที่ร้อยละ 0.75 ถึง 4 ครั้งต่อเน่ืองกัน ส่วนคร้ังต่อไปที่คาดว่าอาจจะ

อยู่ท่ีร้อยละ 0 50 นั้น ลา่สุดคงจะอยู่เพียงร้อยละ 0.25 แต่ประธานธนาคารกลางก็ยัง

ชะลอการตัดสินใจไปกอ่น การประเมินผิดพลาด น้ัน เกิดขึ้นในการแสดงตัวเลขการ

ขยายตัวของจีดีพีเช่นกัน ซึ่งล่าสุดรายงานไว้ท่ี ร้อยละ 2.9 อันข้อมูลท่ีถูกต้องจ าเป็น 

เน่ืองจากทุกภาคส่วนตอ้งการทราบว่า การเศรษฐกิจจะถดถอยหรือไม่และมากน้อย

เพียงไร จนมีการค้นศัพท์ใหม่มาใช้ คือ  Slowcession  

 ตามประกาศของนาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางในวันท่ี 1 

กุมภาพันธ์ ตามเวลาในสหรัฐ ธนาคารได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ไว้ที่ร้อยละ 0.25 

ตามที่คาดไว้ในวรรคข้างต้น ด้วยเหตุผลว่าอตัาเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มในทางที่ “เย็นขึ้น” 

แต่ราคาของบางรายการยังสูงอยู่ จึงอาจจะปรับอัตราต่อในจังหวะที่เหมาะสม ไม่ใน

เดือนมีนาคมก็เมษายน ศกนี้ ดังที่ธนาคารกลางตั้งเป้าหมายไว้ก่อนน้ี เงินเฟ้อควรอยู่

ในระดับร้อยละ 2 แต่ตลาดแรงงานส าหรับเดอืนมาราคมที่ได้รับการประกาศออกมา 

คือ 517,000 ต าแหน่งส าหรับงานนอกภาคการเกษตร มากกว่าความคาดหมายของ

ผู้เชี่ยวชาญกว่าหน่ึงเท่าตัว นับเป็นการขยายตัวของตลาดแรงงานตอ่เนื่องกันมาแล้ว 

25 เดอืน โดยอัตราคนว่างงานท่ีร้อยละ 3.4 ต่ าสุดเทียบได้กับครั้งสุดท้ายเมื่อปี 1969 

การจ้างงานอันสูงมากท้ังๆ ที่บริษัทธุรกิจส าคัญและเท็ตโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่นอเมซอน 

ทวิตเตอร์ เมต้า (เฟสบุค๊) กูเกิ้ล ไมโครซ้อฟท์ และโกลดแ์มนซัคส์ไดป้ลดคนงานไป
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หลายหมื่นคนในเดือนมกราคม โดยบางแห่งใช้กลไกปัญญาประดิษฐม์าท าแทน ด้วย

การอ้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ   

 แต่เรื่องที่ส าคัญยิ่งส าหรับการเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกได้แก่การท่ีรัฐสภาจะ

บรรลุข้อตลงที่จะขยายเพดานการก่อหน้ี ซึ่งถึงขีดจ ากัด แล้ว ท้ังนี้เพราะการจ่ายเงิน

ไปเป็นจ านวนมากมายในสมัยรัฐบาลนายโดนัลด์ ทรัมป์ อันท่ีจริง ไมน่่าจะมีปัญหา 

เพราะฝ่ายรีพับลิกันในวุฒืสภาก็ดูจะเห็นด้วย แต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในสภาผู้แทนราษฎร 

ซึ่งสนับสนุนความต้องการของนายเควิ่น แม็คคาร์ธีท่ีจะเป็นประธาน ก าลังเรียกร้องให้

รัฐบาลตัดงบคา่ใช้จ่ายลง ซึ่งเร่ืองนี้ ประธานาธิบดีไบเดนจะหารือกับนายแม็คคาร์ธีใน

วันน้ี (วันท่ี 1 กุมภาพันธ์) แตต่ามรายงานในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ นายแม็คคาร์ธีได้แถลง

สั้นๆ ว่า ยังไม่บรรลุข้อตกลงกัน คงจะค้องหารือกันต่อไป 

 หากไม่มีการขยายเพดาน ในอย่างน้อย 6 เดือน มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะไม่

อาจข าระหน้ีหรือ Default ได้ ซึ่งจะมีผลกระทบทางการเงินไปท่ัวทุกการเศรษฐกิจของ

โลก ส่วนจะมากน้อยเพียงใด ทราบว่า นางแจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงการคลังได้วางแผนฉุกเฉินไว้บ้างแล้ว นอกจากน้ันยังมีข้อตกลงที่ประธานา  

ธิบดีไบเดนท าไว้กับประธานาธิบดสีี จิ้นผิงในระหว่างการประชุมขั้นสุดยอดระหว่างกัน

ท่ีบาหลีเมื่อปีท่ีแล้วอีกด้วย ซึ่งเยลเลนอยู่ในการประชุมครั้งน้ันด้วย แต่ข้าพเจ้าไม่

ทราบรายละเอียดของข้อตกลงดังกล่าว 

นาย Summers รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีบิลล์ 

คลินตัน ให้สัมภาษณ์ฟารี๊ด ซากาเรียทางซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ท่ี 5 กุมภาพันธ์ว่า 

ตามสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุด มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะสามารถน า

การเศรษฐกิจสหรัฐท า Soft Landing ได้ในปีน้ี โดยมิได้กล่าวถึงการหลีกเลี่ยงสภาวะ

การถดถอยทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด 

  

   ตามท่ีประมวลรายงานฯ ฉบับเดือนมกราคม ได้น าเสนอการท่ีนายแอนโตนี  

บลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนตะวันออกกลาง 
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โดยได้เริ่มท่ีรัฐอิสราเอล นั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน์ 

จึงขอเสนอความเป็นมานับแต่วาระท่ีมีการจัดตั้งรัฐอิสราเอล ในเชิงวิเคราะห์ว่า

สหรัฐอเมริกาเดินแต้มในช่วงเวลาต่างๆ อันจะช่วยให้การแก้ปัญหาประสบผลส าเร็จ

หรือไม่ ท้ังนี้ โดยมีสมมติฐานว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในอิสราเอล นั้น 

มีพลวัตรอย่างมากเกินควรหรือไม่ และสหรัฐได้ก าหนดท่าทีในฐานะท่ีมีอิทธิพลต่อ

ความมั่นคงและปลอดภัยของอิสราเอลในทางปฏิบัติหรือไม่ 

 ในการเดินทางไปยังตะวันออกกลางครั้งล่าสุดน้ี รัฐมนตรีบลินเก้นได้หารือกับ

นายเบ็นจามิน เนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลท่ีนครเจรูซาเล็ม และนายมาหมุด 

อับบ้าส ประธาน Palestinian Authority ท่ีเมืองรามัลลาห์ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ า

จอร์แดนซึ่งเป็นเขตยึดครองของอิสราเอลมาตั้งแต่สงคราม 6 วันในปี 1967 ระหว่าง

กองก าลังอสิราเอลกับประเทศกลุ่มอาหรับหลายประเทศ รวมท้ังปาเลสไตน์ซึ่งกระจัด

กระจายกันพักพิงอยู่กับประเทศในกลุ่มอาหรับอื่นๆ รวมท้ังจอร์แดนภายใต้กษัตริย์   

ฮุสเซน  

 การหารือดังกล่าวมิไดยั้งผลให้การแก้ปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์คบืหน้าไป

ในทางที่จะสร้างความมุ่งหวังในทางที่ดีได้ 

 ในประการท่ี 1 รัฐบาลไบเดนจะมีความมุ่งหวังในทางใด ข้าพเจา้ไม่อาจหย่ังรู้ได้ 

แต่ในฐานะรัฐบาลใหม ่สหรัฐไม่จ าต้องด าเนินการตามแนวทางของนายโดนัลด์ ทรัมป์

ซึงได้หลงเชื่อตามการชกัจูงของนายเนตันยาฮูในการแก้ปัญหาข้อพิพาทมาตลอด และ

เพราะเหตุนั้น องค์ประกอบของข้อเสนอตา่งๆ จึงขัดแย้งกับสูตรส าคญัประการหน่ึง

ของกระบวนการสร้างสันติภาพด้วยการให้มีสองรัฐที่ด ารงอยู่เคียงข้างกันหรือ Two-

State Solution ด้านหน่ึงที่สหรัฐจ าเป็นต้องแถลงให้ชัดได้แก่การไม่ยอมรับการตั้งถิ่น

ฐานของอิสราเอลในเขตยึดครองหรือ Settlements  ซึ่งตามรายงานลา่สุดมอียู่ถึง 140 

แห่ง เพราะถึงอย่างไร ประธานาธิบดีโจ ไบเดนก็ได้แถลงหลังจากพบปะหารือ “ทวิ

ภาคี” กับประธานมาหมุด อับบ้าสแห่งปาเลสไตน์ท่ี East Jerusalem เมื่อเดือน

มิถุนายน ปี 2022 ว่า สหรัฐยังคงต้องการให้การแก้ปัญหาความขัดแย้งอิสราเอล-
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ปาเลสไตน์ตามแนวเขตซึ่งเป็นอยู่ในปี 1967 ซึ่งผู้ติดตามปัญหาข้อพพิาทในตะวันออก

กลางเข้าใจวา่หมายถึงการให้อิสราเอลถอนตวัไปจากเขตยึดครองน่ันเอง 

 ในประการท่ี 2 แม้สหรัฐจะยอมรับความมอียู่ของ Abraham Accords เพราะเป็น

ส่วนหน่ึงของการสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับและอสิลามหลาย

ประเทศ ทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สหรัฐน่าจะทราบดีว่า ประเทศภาคี

ในตะวันออกกลางละเว้นการยอมรับสถานะของนครเจรูซาเล็ม เน่ืองจากเป็นท่ีตั้ง

ของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์และยังคงถอืว่าประเทศอิสลามในภูมิภาคอันได้แก่

จอร์แดนยังเป็น “CUSTODIAN” ของ HOLY SITES ต่างๆ อยู่เช่นเดิม ในขณะท่ีนาย

โดนัลด์ ทรัมป์ได้ประกาศจากท าเนียบขาวให้เจรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล 

ท้ังๆ ที่ขัดกับข้อมติของสหประชาชาติซึ่งสหรัฐออกเสียงเห็นชอบด้วย และนายทรัมป์

ได้สั่งย้ายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจากกรุงเทลอาวิฟ ซึ่งประเทศเกือบ

ท้ังหมดในโลกยังตั้งสถานเอกอัครราชทูตไว้ที่น่ัน รวมทั้งประเทศไทยด้วย จริงอยู่นัก  

การเมืองอเมริกันหลายคนมักจะใช้การย้ายสถานเอกอัครราชทูตจากกรุงเทลอาวิฟใน

การหาเสียงเพื่อให้ได้รับความสนับสนุนจากเศรษฐีชาวยิว แต่ไม่มีใครท าเช่นน้ัน

เน่ืองจากทราบดีว่า เปน็การกระท าท่ีไม่ถูกต้อง เพราะถือว่ากรุงเทลอาวิฟเป็นเมือง

หลวงของอิสราเอล ข้าพเจ้าทราบดีว่ารัฐมนตรีบลินเก้นก็มิได้เห็นด้วยกับการกระท า

ของนายทรัมป ์เพราะได้เสนอที่จะตั้งสถานกงสุลท่ีเจรูซาเล็มมาถึงอย่างน้อยสองครั้ง

แล้ว แตไ่ด้รับการปฏิเสธ โดยนายนัฟตาลี เบ็นเน็ตค์ ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอล

ในระยะนั้น ที่แนะน าให้ไปจัดตั้งท่ีรามัลลาห์อนัเป็นเขตยึดครองของอิสราเอลในฝั่ง

ตะวันตก แต่แม้นายเบ็นเน็ตต์เองก็ไม่ค่อยใชค้ าว่า West Bank เพราะเมื่อใช้ในการ

หารือกับบลินเก้น ก็จะถูกประท้วงจากพวกขวาจัดซึ่งต้องการให้เรียกว่า Judea และ 

Samaria อย่างไรก็ดี ร ฐมนตรีบลินเก้นน่าจะเข้าใจดีถึงนัยยะของการท่ี

ประธานาธิบดีไบเดนไปเจรจาอย่างเป็นทางการกับประธานมาหมุด อับบ้าสแห่ง 

Palestinian Authority ท่ี East Jerusalem โดยมีการประดับธงชาติปาเลสไตน์คู่กับธง

ชาติสหรัฐและมีการบรรเลงเพลงชาติของท้ังปาเลสไตน์และสหรัฐ เมือ่รถประจ า

ต าแหน่งประธานาธิบดไีปถึง  
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 ในประการท่ี 3 การพยายามแก้ปัญหาอันมีมานับพันปีเป็นเร่ืองยาก ข้าพเจ้า

ทราบดีว่ารัฐมนตรีบลินเก้นตระหนักดีกว่าข้าพเจ้าเสียอีกถึงความซับซ้อนของปัญหา 

แต่ถึงกระนั้น สหรัฐก็ควรยึดมั่นในหลักการสากลและความชอบธรรมที่สหรัฐรู้อยู่แก่

ใจ ในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้รับรองความเป็นรัฐเอกราชของชาวยิวและรับภาระ

ในการตั้งรัฐอิสราเอลขึน้ในปี 1948 แม้จะตระหนักดีถึงความไม่เป็นธรรมนานัปการ

บรรดาที่มีอยู่ในระยะนั้น ประการหน่ึงก็คือการให้ชนเชื้อสายหนึ่งมีประเทศอิสระ โดย

ปล่อยให้ชนอีกชาติหน่ึงต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยโดยไปอยู่ในซีเรียและดินแดนอื่นเช่น

คาบสมุทรไซนายและฉนวนกาซา อันได้แก่ชาวปาเลสไตน์ แม้จะได้บริจาคเงินให้แก่

หน่วยงานของนานาชาติช่วยบรรเทาทุกข์ผ่านองค์กร UNRWA – United Nations Relief 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East โดยส่วนท่ีเหลือได้แยก

ย้ายกันไปหาแหล่งพักพิงในประเทศต่างๆ เช่นเลบานอน จอร์แดนและประเทศอื่นๆ 

ซึ่งพวกน้ี น่าจะอยู่ในข่ายของค าว่า Diaspora แต่ค าจ ากัดความในพจนานุกรมมักจะใช้

กับชาวยิว ซึ่งต้องพลัดพรากมาจากสมัยบาบิโลเนีย และมีน้อยแห่งที่ใช้กับชาว

ปาเลสไตน์ อย่างไรก็ดี ตามแผนการเพื่อระงับปัญหาของ Count Folke Bernadotte 

ชาวสวีเดนซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทของสหประชาชาติให้แบ่งพื้นท่ี

อันเคยเป็นดินแดนในอาณัติของสันนิบาตชาติหรือ Mandated Territory ภายใต้การ

ก ากับดูแล ของสหราชอาณาจักร ที่เป็นคนกลางอย่างแท้จริง พื้นท่ีอันเป็นรัฐอิสราเอล

ต่อมา น้ัน เป็นดินแดนท่ี Count Bernadotte เขียนว่าเป็นส าหรับชาวปาเลสไตน์ 

 อาจจะเพราะเหตุน้ี ผู้ไกล่เกลี่ยท่ีท าหน้าที่ด้วยความเป็นกลางก็ต้องจบชีวิตด้วย

น้ ามือของชาวยิวหัวรุนแรง ซึ่งแม้ในระยะนั้น ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กนักเรียน แต่ก็ได้อ่าน

ข่าวการสังหาร Count Bernadotte ถึงจะไม่เขา้ใจนัยยะของการท่ีท่านต้องถูกสังหารก็

ตาม 

 ในประการท่ี 4 หากจะมองช้ามความไม่ชอบธรรมในอดีตและ fast forward ถึงผู้

อ านวความสะดวกให้มกีารแก้ปัญหาอันน าไปสู่ความตกลงลับมากที่ต่อมารู้จักกันด้วย

ความชื่นชมในชื่อ OSLO ACCORDS  และผู้ชว่ยกันสานต่ออย่างไม่เอิกเกริก ซึ่งรวม

บุคคลตอ่ไปน้ีด้วย คือนายกรัฐมนตรียิชฉัก ราบินแห่งอิสราเอล รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงการต่างประเทศชิมอน เปเรซแห่งอิสราเอล นายยาสเซอร์ อาราฟัตแห่ง

ปาเลสไตน์และประธานาธิบดีวิลเลียม เจฟเฟอร์สัน คลินตัน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดให้มี

การลงนามในความตกลงสันติภาพในสวนกุหลาบของท าเนียบขาวในเดือนกันยายน 

ต.ศ. 1993 ในปีต่อมากษัตริย์ฮุสเซนแห่งฮัชไมต์จอร์แดนก็ได้เสริมมิตขิองความตกลง

น้ัน และการขยายวงของกระบวนการสันติภาพต่อมา ด้วยวาทกรรมของยิชฉักราบินว่า 

การเสียเลือดเสียเน้ือเพราะเหตุจากความไมส่งบในบริเวณตะวันออกกลาง นั้น พอกัน

ที “ENOUH IS ENOUGH”  

 แต่แล้ว ท่านผู้ใฝส่ันติภาพก็ถูกปลิดชีพโดยกระสุนปืนของชาวอิสราเอลหัว

รุนแรงอีกคนหนึ่ง การสังหารโดยคนท่ีผู้พิพากษาในคดีเรียกว่า “อมนุษย์” มีความรู้สึก

นึกคิดไม่ต่างจากคนท่ีสังหาร Count Bernadotte ในปี 1948 และการต่อต้านการ

แก้ปัญหาจึงกลับมาเปน็แนวทางของประเทศสืบต่อมา เพราะไม่นานหลังจากนั้น นาย

เบ็นจามิน เนตันยาฮูก็ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี 

 เมื่อบัดนี้ นายเนตันยาฮูกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหน่ึงด้วยความ

สนับสนุนของพรรคขวาจัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอสิราเอล โอกาสที่

จะแก้ปัญหากับปาเลสไตน์จึงยากที่จะเป็นไปได้ แม้ในระหว่างท่ีรัฐมนตรีบลินเก้นไป

หาทางสร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง เนตนัยาฮูยังตั้งข้อสังเกตในค าให้สัมภาษณ์

แก่ Jake Tapper แห่งซีเอ็นเอ็นว่า “สหรัฐดูจะยึดติดกับปาเลสไตน์อยู่เช่นเดิม” และเขา

เห็นว่า การท าความเข้าใจกับซาอุด ิอาระเบียควรได้รับความส าคัญอนัดับแรกๆ 

ต่อเมื่อแก้ปัญหาอื่นๆ ในภูมิภาคไดแ้ล้ว “วัฏจักรของการเจรจาจึงจะเวียนไปถึง

ปาเลสไตน์” 

 อย่างไรก็ดี เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างมหาศาลในเขตต่อเนื่องระหว่างตุรกี

กับซีเรียครั้งหลังสุดนี้ อิสราเอลได้ส่งหน่วยกู้ภัยไปยังตุรกีโดยเป็นประเทศแรกๆ  

ปาเลสไตน์ก็ไดใ้ห้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันในนามของ Palestinian Authority 

เกือบจะในวันเดียวกัน อันเป็นการตัดสินใจท่ีถูกต้อง เพราะปาเลสไตน์ต้องการแสดง

ว่า ตนเป็นสมาชิกของประชาคมระหว่างประเทศเช่นนานาชาติท้ังหลาย 
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 เกือบตลอดหน่ึงสัปดาห์ท่ีผ่านมา บัลลูนขนาดใหญ่ซึ่งแคนาดาและ

สหรัฐอเมริกาค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นของจีนไดล้อยผ่านน่านฟ้าของทั้งสองประเทศ จน

เมื่อบัลลูนดังกลา่วได้มาลอยอยู่เหนือเมือง Billings ในมลรัฐมอนตานา อันเป็นฐาน

ขีปนาวุธข้ามทวีป Minuteman ส านักข่าวต่างๆ จึงติดตามเสนอภาพและข่าวโดยอาศัย

ถ้อยแถลงจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ว่าบัลลนูใหญ่ท่ีเห็นได้ชัดจากพื้นน่าจะเป็น

บัลลูนสอดแนมจากจีน ซึ่งหากมีเจตนาอันบริสุทธิ์ จีนน่าจะแถลงไดว้่า บัลลูนดังกล่าว

ลอยมาผิดทิศทาง แต่ในชั้นแรก เหมาหนิง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนซ่ึงใน

ระยะหลังมานี้ท าหน้าที่แทนนายจ้าวหลีเจี้ยน ต้นแบบการทูตแบบหมาป่า แถลงในเชิง

ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นของจนีหรือเปล่าแต่อาจเป็นบัลลูนเพื่อการทดลองการตรวจสภาวะ

ภูมิอากาศแตค่งจะหลงทางไป แต่ไม่นานหลังจากน้ัน เธอก็ได้ยอมรับว่าเป็นของจีน 

จากบรืษัทเอกชนซึ่งถ้าเป็นเช่นน้ัน ก็ Regret ในเหตุที่เกิดขึ้น อันถือได้ว่าเป็นแนวทาง

แถลงใหม ่

 อย่างไรก็ดี กระทรวงกลาโหมสหรัฐและประธานาธิบดีไบเดนไม่ยอมรับการ

แถลงของฝา่ยจีน เนื่องจากเมื่อถึงขั้นน้ัน นายแอนโตนี บลินเก้น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้ 1 แถลงว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการละเมิดน่าน

ฟ้าของสหรัฐ อธิปไตย และกฎหมายระหว่างประเทศ และ 2 นายบลนิเก้น ซึ่งมีแผน

จะไปหารือกับจีนท่ีกรุงปักกิ่งในอีกไม่กี่วันน้ีตามที่ไบเดนได้ตกลงในหลักการในการ

หารือระดับสุดยอดท่ีบาหลีเมื่อเดือนพฤศจิกายน ศกก่อนกับสี จิ้นผิง ได้ “เลื่อนการ

เดินทางไปจนกว่า conditions จะอ านวย” ส่วนการโจมตีบัลลูน นั้น ทั้งไบเดนและ

เจ้าหน้าที่ยังไม่ท าเพราะเกรงว่า ชิ้นส่วนต่างๆ ในบัลลูนจะตกมาเป็นอันตรายต่อ

ประชาชนท่ีอยู่บนพื้น 

 ท่ีว่า เป็นบัลลูนขนาดใหญ่นั้น เพราะตามข้อมลูจากฝ่ายการทหารอเมริกันมี

ส่วนสูง 200 ฟุต และขนาดกว้างเท่ากับเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ จึงนับว่าใหญ่มาก 
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 บัลลูนได้เคลือ่นท่ีต่อมาตามกระแสลม แต่ทางการทหารเชื่อว่าสามารถบังคับ

ทิศทางในระยะไกลได้ จนเมื่อวันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ ไดล้อยมาอยู่เหนือมลรัฐนอร์ธ

และเซ้าธ์แคโรไลน่า ประมาณเวลา 01.00 ของคืนวันท่ี 4-5 กุมภาพันธ์ ตามเวลาใน

ประเทศไทย องค์กรบริหารการบินของสหรัฐจึงได้ออกประกาศปิดน่านฟ้าในอาณา

บริเวณดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ อันเป็นประกาศเช่นเดียวกับท่ีท า

ในวันท่ีเกิดเหตุสะเทือนขวัญ 9/11 ซึ่งขณะนั้น บัลลูนของจีนไดล้อยมาอยู่เหนือ Myrtle 

Bay นอกฝั่งแคโรไลน่าและก าลังจะออกไปอยู่เหนือมหาสมุทรแอ็ตแลนติกซึ่งเขตน่าน

ฟ้าของสหรัฐจะขยายต่อไปอีก 12 ไมล์ 

 เครื่องบิน F-22 “Raptor” ของกองทัพอากาศสหรัฐจึงใช้ขีปนาวุธ Sidewinder ยิง

บัลลูนตกลงสู่ท้องน้ าเมือ่เวลา 2.39 pm ตามเวลาท้องถิ่น และจะมีการกู้ซากมาตรวจ

ตราต่อไปในห้องทดลองของเอฟบีไอที่มลรัฐเวอร์จิเนีย ในขณะเดียวกันก็มีการยืนยัน

ว่า พบบัลลูนคล้ายๆ กนัอีก 2 ชุดเหนือประเทศโคลอมเบียและคอสตาริกา แต่สหรัฐ

มิได้ให้ความเห็นแต่ประการใด 

 ทางการจีนถือว่า การยิงบัลลูนซึ่งจีนกล่าวว่า เป็น “Civilian unmanned airship” 

เป็น Over Reacting และกล่าวเชิงแปลกใจที่สหรัฐแยกไม่ออกระหว่างเป้าหมายทาง

พลเรือนกับเป้าหมายทางทหาร ท้ังๆ ที่จีนน่าจะเข้าใจดีวา่ ตามการกล่าวอ้างของ

รัสเซีย (ปูติน) ในยูเครนเป้าหมายพลเริอนกับเป้าหมายทางทหารไม่สามารถแยกจาก

กันได้ และฝา่ยการข่าวของสหรัฐทราบมาหลายวันแล้วว่า บัลลูนมีอุปกรณ์ในการสอด

แนมอยู่ชัดแจ้ง 

 ตามความเห็นของผู้เชียวชาญทางการทหาร บัลลูนของจีน ซึ่งในช้ันน้ียังไม่อาจ

ระบุได้ชัดว่า บรรจุอะไรไว้บ้าง (Payload) คงจะถูกปล่อยขึ้นในอากาศจากกลาง

ประเทศจีนและลอยข้ามทะเลเอเชียตะวันออก เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไปสูแ่คนาดาและข้าม

เข้าสหรัฐอเมริกาจนไปถูกยิงตกในมหาสมุทรแอ็ตแลนติกนอกฝั่งแคโรไลน่า และทาง

สถานีระวังภัย NORAD คงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่แรกท่ีเข้าสู่เขต

ป้องกันภยัทางอากาศของภาคพื้นแอต็แลนติกเหนือ 
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 ประธานาธิบดีโจ ไบเดนมิได้กล่าวถึงบัลลูนของจีนโดยตรงในค าปราศรัย State 

of the Union เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ แต่ตอนหน่ึงของค าปราศรัยเขากล่าวว่า “I am 

committed to work with China where it can advance American interests and benefit 

the world. But make no mistake as we made clear last week, if China’s threatens 

our sovereignty, we will act to protect our country. And we did.” ตามรายงานจากกรุง

วอชิงตัน หลังจากที่ยิงบัลลูนตกลงในท้องน้ าเพื่อเก็บซากไปตรวจสอบโดยละเอียด ไบ

เดนจะส่งลอยด ์ออสตนิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไปหารือกับฝ่ายจีน แต่ฝ่าย

จีนปฏิเสธท่ีจะรับ ทางการสหรัฐเขื่อว่า บัลลูนของจีนมีเป้าหมายท่ีจะสอดแนมใน

สหรัฐ และเคยพยายามท ามาแล้วหลายครั้ง ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ กระทรวงกลาโหม

สหรัฐมั่นใจกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ว่า บัลลูนของจีนเป็นของทหาร 

 ข้อคิดจากเหตุท่ีเกิดขึ้น 

 บัลลูนขนาดใหญ่ ซึ่งไปลอยอยู่เหนือสหรัฐอเมริกาในอเมริกาเหนือ และอีกลูก

หน่ึงเหนือโคลอมเบียและค้อสตาริก้าในอเมรกิาใต้ในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา น้ัน

สาธารณรัฐประชาชนจนียอมรับแล้วว่าเป็นของจีน 

 ส าหรับลูกที่เป็นข่าวต่อเนื่องกันมากที่สุดได้แก่บัลลูนขนาดใหญ่ที่ลอยผ่าน

เหนือสหรัฐอเมริกาในระดับสูงกว่าเพดานบินของของเครื่องบินตามปกติ บัลลูนลูกนี้

เข้าสู่น่านฟ้าอเมริกันท่ีมลรัฐอล้าสกา แคนาดาอันเป็นอีกประเทศหนึ่ง และเขา้สู่

แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐเหนือมลรัฐไอดาโฮ มลรัฐมอนตานาและลอยตามกระแสลมไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้เล็กน้อย จนถึงนอร์ธและเซ้าธ์ แคโรไลน่า และผ่าน

เหนือ Myrtle Bay นอกฝั่งแคโรไลน่า เมือ่เวลา 14.39 น. ตามเวลาท้องถิ่น อันเป็นท้อง

น้ าของมหาสมุทรแอ็ตแลนติก เครื่องบินกองทัพอากาศสหรัฐแบบเอฟ-22 ได้ยิง

ขีปนาวุธไซ้ด์ไวน์เดอร์ (อากาศสูอ่ากาศ) 1 ลูก ท าให้บัลลูนลูกดังกลา่วตกลงสู่พื้นน้ า 

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการกู้ซากและน าทั้งหมดไปชัณสคูรท่ีห้องทดลองของเอฟบีไอ

ในมลรัฐเวอร์จิเนียต่อไป 
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 ส าหรับคนส่วนใหญ่ ภาพของบัลลูนสีขาวขณะอยู่เหนือมลรัฐมอนตานาที่ซีเอ็น

เอ็นและคงจะสื่ออื่นๆ ด้วยน าเสนอ ปรากฏอยู่นานและชัดเจนท่ีสุด อาจจะเป็นเพราะ

ตรงน้ันเป็นฐานของขีปนาวุธข้ามทวีป Minuteman ของสหรัฐ ก็เป็นได้ ซึ่งซีเอ็นเอ็นก็

ได้ ออกตัว” วา่การฉายภาพนั้นอาจมีอิทธิพลตอ่วิธีคิดของคนท่ัวไปได้ 

 เมื่อบัลลูนถูกยิงตกลงไปในทะเล ตามการตดัสินใจของประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันเสาร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ ตามค าแนะน าของฝ่าย

ทหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการยิงลงมาอันอาจเป็นอนัตรายต่อปวงชนท่ีอยู่บนพื้นได้ อัน

น่าจะมีเหตุและผลที่พอคาดคิดไดต้ามสามัญส านึก 

 แต่สมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนไม่ยอมรับดุลพินิจดังกล่าว โดยได้กล่าวหา

ประธานาธิบดีว่าปล่อยให้บัลลูนลอยอยู่เหนือแผ่นดินสหรัฐนานเกินควรโดยไม่มีตรรก

กะใดๆ  น่าจะขจัดไปจากน่านฟ้าแทนการปล่อยให้ส ารวจพื้นท่ีอันมีความ

ละเอียดออ่นทางยุทธศาสตร์อย่างกว้างขวาง สมาชิกพรรครีพับลิกันเหล่าน้ี รวมถึง

นายมาร์โก รูบิโอ วุฒิสมาชิกจากมลรัฐฟลอรดิ้า วุฒิสมาชิกเท็ด ครูซ้ จากมลรัฐเท็กซัส 

ไมค์ เทอร์เน่อร์ จากมลรัฐโอไฮโอ และ ฯลฯ  

 นายวิลล์ ริบลี่ย์ ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็น ซึ่งขณะน้ีรายงานจากกรุงไทเปในไต้หวัน 

ทบทวนความทรงจ าว่า เมื่อคราวท่ีเครื่องบินสหรัฐเกิดความขัดข้องและต้องบินไปลงที่

เกาะไหหล าของจีน นั้น ฝ่ายจีนได้ตรวจองค์ประกอบของเครื่องบินอยู่นานมาก และ

กว่าจะส่งคืนให้สหรัฐก็ใช้เวลาถึง 3 เดอืน  

 ผู้สื่อข่าวอเมริกันอีกคนหน่ึงกล่าวว่า สมัยท่ีนายโดนัลด์ ทรัมป์เป็น

ประธานาธิบดี น้ัน บัลลูนของจีนได้หลุดเข้าไปในสหรัฐถึง 3 ครั้ง แต่ไม่ปรากฏเป็น

ข่าวใหญ่เท่าใดนัก และไม่แน่ใจว่านายทรัมป์ทราบเร่ืองหรือเปล่าด้วย 

 ข้อคิดตอ่ในส่วนท่ีเกี่ยวกับจีน 

 โดยท่ีเป็นการยากที่จะทราบมูลเหตุจูงใจอันแท้จริงของจีนในการส่งบัลลูน

ขนาดมหาศาลไปลอยเหนือประเทศต่างๆ ห่างไกลจากจีนแผ่นดินใหญ่หลายพันไมล์ 
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ประกอบกับความพยายามท านองเดียวกันสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

เจตนาของจีนได้แก่การทดสอบความสามารถของตนในการหาข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระบบ Command and Control ของประเทศคู่แข่ง ส่วนบัลลูนท่ีไปลอยอยู่เหนือ

โคลอมเบียและค้อสตาริก้า อาจจะมี Payload ต่างออกไป เพราะดูจะเป็น Airship 

ส ารองมากกว่า 

 จังหวะในการส่งบัลลูนคงจะไม่ถูกต้องเพราะสง่ผลกระทบต่อสิ่งที่จีนมุ่งประสงค์

ในขณะน้ีคือการหารือทางการทูตโดยตรงกับสหรัฐในประเด็นต่างๆ ที่สนองประโยชน์

ทางเศรษฐกิจในยามท่ีการเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวมากท่ีสุดในหลายปีจนตามหลัง

อินเดียอย่างชัดแจ้ง ในขณะท่ีการเศรษฐกิจของสหรัฐแข็งแกร่งท่ีสุดในโลกและยัง

ขัดขวางมิให้จีนได้อุปทานอันจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Semi-conductor ซึ่งปัญหาของ

จีนดูจะสะท้อนถึงการขาดการประสานงานของระบบภายใน (Internal Bureaucracy) 

ซึ่งจะพิสูจน์ได้ในไม่ช้าหากเจ้าหน้าที่บางฝ่าย เช่นหัวหน้าส านักงานด้านอุตุนิยมวิทยา

มกีารเปลี่ยนแปลง อันไม่แน่ว่าวงการภายนอกจะทราบได้ 

 ตามที่ร่างข้างบนน้ีคาดการณ์ไว้เช่นน้ัน ปรากฏว่าข่าวจากจีนแผ่นดินใหญ่ในวัน

อังคารท่ี 7 กุมภาพันธ์ ศกน้ีรายงานว่า “ผู้อ านวยการส านักงานอุตุนิยมวิทยา” ถูกย้าย

จากต าแหน่ง โดยคนใหม่ได้รับการแต่งตั้งให้มาท าหน้าที่แทน นัยยะท่ีแท้จริงจะเป็น

เช่นไร ขอไม่ยืนยันในชั้นน้ี  

 หากล าดับความสนใจหรือ Priority เป็นไปตามข้อสันนิษฐานในวรรคก่อนหน้านี้ 

แนวทางการแถลงข่าวของจีนก็ควรได้รับการปรับปรุงให้สอดรับกับความตอ้งการ

ทางการทูต ท่ีกล่าวเช่นนี้ เพราะเมื่อบัลลูนซึ่งจนีเรียกว่า Airship ถูกส่งขึ้นไป หากไม่มี

เจตนาซ่อนเร้น ก็ควรยอมรับตั้งแต่แรก แต่ท้ังในสมัยทรัมป์ ซึ่งส่งไปถึง 3 ลูก แม้จะ

ถูกท าลายโดยฝ่ายทหารอเมริกันเสียก่อนท่ีจะล้ าเขตน่านฟ้าเข้าไปมาก โดยทรัมป์เอง

ก็ไม่ทราบรายละเอียดแต่อย่างใด แต่ครั้งน้ี จนีแถลงข่าวค่อนข้างสับสน เพราะกรณี

เช่นน้ีประเทศท่ีเกี่ยวข้องย่อมตรวจจับได้ตั้งแต่แรกท่ีล้ าเขต ย่ิงเมื่อสหรัฐปล่อยให้เข้า

มาละเมดิเขตน่านฟ้าอยู่หลายวันและยิงตกเหนือท้องน้ าเพราะเกรงอันตรายต่อปวงชน
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จาก Payload ซึ่งดูจากขนาดของ “เรือเหาะ” แล้วน่าจะมีอยู่มาก เมื่อถึงขั้นน้ี จีนได้

แถลงแสดงความไม่พอใจและใช้ค าวา่ “ย่ัวย”ุ อันเป็นค าท่ีฝ่ายถูกละเมิดจะใช้มากกว่า 

 การจารกรรม นั้น ประเทศต่างๆ ก็ทราบกันมานานแล้วว่า จีนเป็นต้นต ารับ 

และไดใ้ช้มานานนับพันปี และปัจจุบันน้ี จีนก็สามารถหาข่าวในวิธีต่างๆ รวมทั้งระบบ

ดาวเทียม การใช้วิธีโดยบัลลูนจึงน่าจะประหลาดใจ เพราะค่อนข้าง Low Tech อันต่าง

จากท่ีท่ัวโลกทราบกันว่า จีนมีเท็คโนโลยีก้าวหน้าอย่างมาก ตามความปรารถนาท่ีจะ

เป็นมหาอ านาจอันดับหน่ึงของโลกในปี 2049 รวมทั้งการเศรษฐกิจอันดับหน่ึงด้วย ฝัน

ดังกล่าวอาจจะสลายไปเช่นเดียวกับซากของบัลลูนท่ีก าลังถูกชัณสูตรอยู่ใน

ห้องทดลองของเอฟบีไอในมลรัฐเวอร์จิเนีย ล่าสุด จีนได้ขอบัลลูนคืนจากสหรัฐ “เป็น

ซาก” ก็ได้ ซึ่งสหรัฐได้ตอบไปว่า คงจะยาก 

 ตามรายงานในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ สภาผู้แทนสหรัฐก าลังพิจารณาร่างข้อมติท่ีจะ

ประณามบัลลูนของจีน ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่า ไม่น่าจะจ าเป็น ยิ่งมีข่าวด้วยว่า นายเควิ่น 

แม็คคาร์ธ ีประธานคนใหม่จากพรรครีพับลิกัน ต้องการจะ “ประชันกับอดีตประธานเป

ล้อสซี่” ด้วยการจะไปเยือนไต้หวันเช่นกัน ทั้งๆ ที่ในระยะนี้สหรัฐไม่ควรจะหาเหตุให้

จีนแก้เผ็ดโดยไม่จ าเปน็ เพราะอีกไม่กี่สัปดาห์จีนจะมีการประชุมสมัชชาประชาชน

แห่งชาติ เพื่อยืนยันการต่ออายุประธานาธิบดใีนวาระที่ 3 และจะแตง่ตั้งผู้บริหารใน

รัฐบาลใหม่ แมส้มัชชาจะเป็นเพียงสภาตรายางก็ตาม เพราะมติของคณะกรรมการ

กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งท่ี 20 ก็เป็นท่ีทราบกันอยู่แล้ว เพราะตั้งแถวรออยู่ในโป

ลิตบูโรพร้อมอยู่แล้วเชน่กัน ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ไดน้ าเสนอรายชื่อมา

หลายเดือนแล้ว ส าหรับไต้หวันในช่วงน้ี ปล่อยให้เขาไม่ต้องวุ่นวายกับการแสดง

อ านาจของ พีแอลเอ กอ็าจจะช่วยมากกว่า และไม่เป็นภาระกับกองทัพเรือสหรัฐท่ีต้อง

ปกป้องความลอดภัยของวีไอพีและเส้นทางบนิเช่นทุกครั้ง  
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 ข่าวการรบภายในยูเครน กล่าวถึงความพยายามของรัสเซีย (ท้ังทหารจริงและ

ทหารจ้างจากกลุ่มว๊าคเน่อร์) พยายามทุ่มก าลังที่จะเข้ายึดเมืองที่ไม่น่าจะมี

ความส าคัญทางยุทธศาสตร์เท่าใดนัก เช่น Bakhmut  Soledar  Vuledar ซึ่งถูกระดม

การโจมตีจนแทบจะไมม่ีอะไรเหลือ แม้ชาวบ้านยูเครนจะหลบๆ ซ่อนๆ อยู่ในท่ีอันยัง

พอจะปกป้องชีวิตได ้

 แต่เมืองใหญ่เช่นเกอร์ซอน ซึ่งเคยเป็นเมืองเดียวท่ีรัสเซียยึดได้ แต่ผู้น าทาง

ทหารได้สั่งถอนกองก าลังออกไป โดยไปรวมพลอยู่ในอีกฝั่งหน่ึงของแม่น้ าดนิโปร  

 ตลอดหลายวันท่ีผ่านมา รัสเซียได้ระดมยิงขีปนาวุธและปืนใหญ่จากฝั่ง

ตะวันออกของแม่น้ าดนิโปรและจากกองเรือที่บัดนี้เข้ามาตั้งหลักอยู่ในทะเลด าโดยพุ่ง

เป้าไปท่ีเมืองเกอร์ซอนกับประปรายท่ีเมืองทางใต้ จึงคิดว่ายุทธศาสตร์ของปูตินกับ

ผู้น าทางทหารในระยะใกล้เคียงกับวันครบรอบ 1 ปีของการบุกยูเครน อาจจะได้แก่

การให้กองก าลังรัสเซียก่อความยุ่งยากในบริเวณกรุงคิ้ฟ หาทางบุกเกอร์ซอนอีกค ารบ

หน่ึง และพยายามผนึกก าลังเพื่อบุกในดอนบ้าสดังที่ปูตินเพิ่งแถลงไว้ การณ์จะเป็น

ดังนี้ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกองก าลังรัสเซีย เนื่องจากเป็นการยากที่จะประเมิน

ว่าทหารใหม่มีขวัญและก าลังใจท่ีจะท าการรบเพียงไร เพราะความช่วยเหลือท่ียูเครน

ได้รับจากพันธมิตรมากขึ้นเป็นล าดับ มิใช่น้อยลง ในไม่ช้ารถถังนับร้อยคันก็จะมา

เสริมทัพของยูเครน ไฮมาร์ก็ได้รับกระสุนเพิ่ม เช่นเดียวกับอาวุธอื่นๆ รวมท้ังขีปนาวุธ

วิถีไกล 

 ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของสหรัฐอยากจะให้ยูเครนไม่เกาะติดกับ Bakhmut มาก

เกินไป แต่ยูเครนดูจะเห็นว่าจ าเป็นท่ีจะตรึงให้กองก าลังรัสเซียสู้รบอยู่ ณ จุดที่ไมม่ี

ความส าคัญทางยุทธศาสตร์ ในขณะท่ียูเครนสามารถวางแผนรุกในท่ีอื่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการยึดไครเมียกลับคืนมา อันจะท าให้ปูตินอยู่ในฐานะล าบาก เนื่องจากได้ใช้

ก าลังบุกยูเครนมาเกือบหน่ึงปีเต็ม แต่นอกจากจะไม่สามารถยึดเมืองส าคัญได้แม้แต่

แห่งเดียว กลับเสียเมืองซึ่งรัสเซียใช้กลวิธีเข้ายึดมาตั้งแต่ปี 2014 อีก 
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 โดยท่ีมีการปิดข่าวกันอย่างดี วงการภายนอกจึงมิได้คาดหมายว่าประธานาธิบดี

โวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนจะเดินทางด้วยเครื่องบินล าเลียงไปร่อนลงที่สนามบิน

แห่งหน่ึงในสหราชอาณาจักร และมีขบวนรถน าผู้น ายูเครนพร้อมด้วยนายริชชี่ซูนัก 

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรไปยังท าเนียบหมายเลข 10 ถนนดาวน์น่ิงเพื่อการ

หารือข้อราชการกว่า 1 ช่ัวโมงก่อนผู้น ายูเครนจะได้เฝ้าเจา้ชายแห่งเวลส์และเจ้าหญิง

ก่อนไปกล่าวค าปราศรัยต่อสมาชิกรัฐสภาท่ีเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์  

 ประธานสภาสามัญไดก้ล่าวต้อนรับ ก่อนท่ีเซเลนสกี้จะได้กลา่วค าปราศรัยเป็น

ภาษาอังกฤษพอสรุปได้ว่า เขามั่นใจว่า ฝา่ยท่ีรักเสรีภาพจะได้รับชัยชนะ รัสเซียจะ

พ่ายแพ ้สหราชอาณาจกัรจะก้าวเคียงข้างเราไปสู่ชัยขนะอันย่ิงใหญ่  ผู้รุกรานใดก็ตาม

จะประสบความพ่ายแพ้แก่เราและพันธมิตร (Coalition of friends) ท้ังสหรัฐ สหราช

อาณาจักร และอีกหลายประเทศ โลกต้องการได้ความเป็นผู้น าของสหราชอาณาจักร 

ชัยชนะของยูเครนจะป้องปรามการรุกรานบรรดาที่จะมีขึ้นต่อไป พูดถึงรถถังชนิดใช้

ในการรบหรือ Battle tanks รถถัง Challenger ท่ีสหราชอาณาจักรจะสง่มอบให้ยูเครน 

น้ัน เราขอบคุณมาก โลกช่วยเหล่าทัพผู้กล้าหาญในการต่อสู้ปกป้องเสรีภาพ อันทุก

วันท่ีผ่านไปน าชัยชนะใกล้เข้ามา. . .เขามีก าหนดจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ชาลส์ที่ 3 ต่อไป. . .

ถึงตอนน้ี เซเลนสกี้ได้หันไปหยิบหมวกนักบินซึ่งวางอยู่ใกล้ตัวและมอบให้กับ

ประธานสภา แล้วกล่าวว่า ในยูเครนนักบินทัพอากาศเป็นกษัตริย์-“Every Air Force 

pilot is a king และว่า เครื่องบินรบจะน าชัยชนะมาสู่ฝ่ายต่อสู้เพื่อเสรีภาพ “We will do 

everything to persuade the world to provide us with modern weapons. Thank you for 

the powerful English plane.” ขอแก้ไจความในประโยคนี้ว่า “Thank you IN ADVANCE 

for…เน่ืองจากสหราชอาณาจักรยังมิได้ยืนยันว่าจะจัดเตรื่องบินรบให้ในเร็วๆ นี้   

 รายงานข่าวมิได้ยืนยันว่า สหราชอาณาจักรไดต้กลงที่จะให้เครื่องบินรบแก่

ยูเครนแล้ว แต่ได้ฝึกนักบินยูเครนท่ีดอร์เซ็ทมาตั้งแต่ปี 2014 ในขณะท่ีในวันน้ีหรือ

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ เซเลนสกี้จะไปพบกับประธานาธิบดีมาครองและจะไปยังกรุง

บรัสเซลส์ด้วย ส าหรับอาวุธทันสมัยต่างๆ น้ัน สหราชอาณาจักรมักจะเป็นผู้น าในการ

จัดให้ยูเครนก่อนประเทศอื่น ดังเห็นได้จากรถถังชาลเล้นเจอร์2 ซึ่งบัดนี้ท้ังสหรัฐ 
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เยอรมนีและประเทศอื่นๆ ก็ก าลังฝึกการใช้ โดยในท่ีสุด ยูเครนก็จะมี Battle tanks นับ

ร้อยคัน  โดยจะได้รับจากเยอรมนีในเดือนมีนาคมหรือเดือนถัดไป ตามค ายืนยันของ

รัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมัน 

 ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ ประธานาธิบดีโวโลดิมรี์ เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้เข้าเฝ้า

กษัตริย์ชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรท่ีพระราชวัง Buckingham ในกรุงลอนดอน

ในช่วงบ่าย ก่อนท่ีจะร่วมกับนายกรัฐมนตรีริชชีซูนากในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน 

อันรวมถึงประเด็นเครื่องบินรบ ซึ่งซูนากชี้แจงว่า “Nothing is off the table” อันเป็น

แนวทางตอบของผู้น ายุโรปอื่นๆ รวมท้ังเอ็มมานูเอล มาครองแห่งฝรั่งเศสด้วย 

 สิ่งที่เซเลนสกี้ด าเนินการอยู่ขณะน้ี-และก าลังได้ผลอย่างมาก-ได้แก่การเดิน

หมากทางการทูต เช่นเดียวกับท่ีเขาท าโดยไม่มีใครคาดคิดเมือ่เขาเดนิทางอย่างลับไป

หารือกับประธานาธิบดีไบเดนท่ีท าเนียบขาวในกรุงวอชิงตันและกล่าวค าปราศรัยต่อท่ี

ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐในภาษาอังกฤษดว้ยตนเอง แนวท่ีย้ าได้แก่การต่อสู้ของ

ยูเครนคือการปกป้องไว้ซึ่งค่านิยม เสรีภาพ ประชาธิปไตยและความเป็นโลกเสรี เมื่อ

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ เขาได้ย้ าท านองเดียวกันต่อท่ีประชุมร่วมของรัฐสภาสหราช

อาณาจักร และในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ เขาได้ย้ าว่ายูเครนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของยุโรปท่ีเสรี 

มีวิถีชีวิตท่ีจะต้องต่อสู้เพื่อสงวนรักษาไว้ รวมท้ังสิทธิมนุษยชนและเอกลักษณ์ของ

ความเป็นชาวยุโรป อันต่างอย่างชัดแจ้งจากระบบอัตตาธิปไตยและเผด็จการเช่นปูติน 

ซึ่งเขาได้ปราศรัยด้วยค าง่ายๆ ต่อรัฐสภายุโรป ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของเซเลนสกี้นี้ วลาดิ

เมียร์ปูตินไม่สามารถจะคาดคิดว่าเป็นไปได ้และผลเดียวกันน้ีจะเปิดทางให้เซเลนสกี้

ได้อาวุธทุกอย่างท่ีเขาตอ้งการ โดยอาจช่วยให้ยูเครนได้เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ

ยุโรปได้ในเร็ววันต่อไป  ดังที่เขาได้กล่าวไว้แลว้ เขาจะไม่กลับไป “มือเปล่า”  

 การไปเยือนยุโรปโดยได้ร่วมประชุมขั้นสุดยอดกับผู้น ายุโรปครั้งน้ีได้รับ

ความส าเร็จมากย่ิง ซึ่งวงการภายนอกอาจจะไม่ได้ทราบท้ังหมด แต่เชื่อว่าในท่ีสุด เซ

เลนสกี้จะได้ทุกอย่างที่ฝ่ายป้องกหันประเทศต้องการ ต้องชมความสามารถทางการทูต

ของผู้น ายูเครน และความเข้าใจซึ่งกันและกันเน่ืองจากการท่ีอูร์ซูลา ฟอน แดร์เลเย็น
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ได้ไปหารือกับเซเลนสกี้ที่กรุงคิ้ฟครั้งล่าสุด รวมทั้งการท่ีฝ่ายยุโรปต้องการจะจัดตั้งศาล

พิเศษเพื่อด าเนินคดีอาชญากรรมสงครามต่อวลาดิเมียร์ ปูติน น าเงินทุนส ารอง

มหาศาลของรัสเซียและทรัพย์สินท่ียึดจาก Oligarch ท้ังหลายเพื่อบูรณะยูเครนท้ัง

ประเทศ ฯลฯ  

 อูร์ซูลา ฟอน แดร์ เลเยน็แถลงต่อสือ่มวลชนท่ีกรุงบรัสเซลส์ในวันท่ี 9 

กุมภาพันธ์ วันน้ี ในหลายประเด็น รวมทั้งค ากล่าวว่า เซเลนสกี้ได้จับใจชาวยุโรป ซึ่ง

จะสนับสนุนยูเครนสืบค่อไปเพื่อให้ยูเครนชนะสงครามครั้งน้ี และรัสเซีย (ปูติน) 

จะต้องชดใช้การท่ีตนก่อสงครามน้ีขึ้น 

 

 เช้าตรู่ของวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ แผ่นดินไหววัดได้ท่ี 7.8 ตามมาตรริคเตอร์อุบัติขึ้น

ท่ีเมือง Gaziantep ทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี ใกล้ชายแดนติดตอ่กับซีเรีย ในช่วง

แรก มีรายงานว่า ประชาชนหลายร้อยชีวิตได้จบไป เพราะแรงแผ่นดินไหวหนักท่ีสุดย่ิง

กว่าคราว 1939 คือเกือบร้อยปีมาแล้ว และอีกครั้งหน่ึงเมื่อปี 1999 ส านักงานธรณี

พิบัติของสหรัฐคาดหมายในวันแรกว่า คงจะมผีู้เสียชีวิตกว่า 1 หมื่น แต่สามวันตอ่มา 

ตัวเลขได้เพิ่มเป็นกว่า 19,000 ศพในขณะท่ียังตามตรวจหาผู้รอดชีวิตได้ไม่ครบทุกแห่ง 

 ในซีเรียซึ่งยังมีสงครามกลางเมืองตอ่เนื่องกันมานาน 12 ปีจนบัดน้ี นับแต่ 

“อาหรับสปริง” เมื่อปี 2011 เน่ืองจากบาชาร์ด อัล อาสสาดได้ใช้ก าลังปราบปรามและ

ร่วมกับกองก าลังรัสเซียในการรบอันท าให้บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ มีกองก าลัง

หลายฝ่ายอยู่และเป็นเขตต้องห้ามอยู่เป็นเขคท่ีต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวครั้งน้ี จึงไม่

อาจทราบแน่ว่าคนตายและบาดเจ็บมีเท่าใด ทีไ่ม่มีข่าวเลยได้แก่ฐานบินของรัสเซีย

ค่อนไปทางเหนือของประเทศและฐานทัพเรือของรัสเซียท่ีตาร์ตุสทางตะวันตกบนฝั่ง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนเมืองอาเล็บโป ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก และถูกแม่ทัพรัสเซีย

ซึ่งคนหน่ึงขณะนี้ย้ายไปเป็นรองแม่ทัพอยู่ในยูเครน ระเบิดเสียจนราบเป็นหน้ากลอง 

รายงานล่าสุดว่า ท่ีน่ันก็ได้รับความเสียหายหนัก ท าให้คนประมาณแสนคนไม่มีท่ีอยู่
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อาศัย ขบวนบรรเทาทุกข์จากสหประชาชาติขบวนแรกเพิ่งข้ามแดนจากตุรกีเข้าไปใน

ซีเรียได้  

 

 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์เป็นวันครบรอบปีที่ 75 ของการจัดตั้งกองทัพประชาชนชาว

เกาหลี (เหนือ) เช่นเคยคิม จอง อุน ผู้น าสูงสุดของเกาหลีเหนือได้แสดงแสนยานุภาพ 

โดยในปีน้ีได้น าขีปนาวุธข้ามทวีปขนาดใหญ่ท่ีสุดมาร่วมในการสวนสนาม ตามวสิัย

ของผู้น าเกาหลีเหนือในการแสดงความพร้อมท่ีจะท าสงคราม  

 คราวนี้ คิม จอง อุนไดน้ าบุตรสาววัยประมาณ 9 ขวบมาร่วมเป็นประธานในพิธี

เฉลิมฉลอง ในชื่อว่า Ju Ae สือ่ทางการของเกาหลีเหนือเรียกเธอว่า Respected 

daughter วงการบางแห่งคาดการณ์วา่ บางทีบตุรสาวคนน้ีจะเป็นทายาทผู้สืบอ านาจ

ต่อไป เพราะน่ีเป็นครั้งท่ีห้าที่คิมน าเธอมาชื่นชมขีปนาวุธทันสมัย แต่แหล่งข่าวอื่น

กล่าวว่า อาจจะเป็นการเน่ินเกินไปที่จะคาดหมายถึงขั้นน้ัน และโดยท่ีข้าพเจ้าเรียบ

เรียงเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือจนใกล้จะแล้วเสร็จอยู่แล้ว จึงจะขอเวลาท่ีเหมาะสมใน

การส่งให้แก่ท่านท้ังหลาย เพราะเริ่มมาตั้งแตก่ารท่ีสตาลินวางแผนก่อสงครามเกาหล ี

มาเปน็เร่ืองของคิม อิล ซุง คิม จอง อิลจนถึงปัจจุบัน อันยาวมาก จงึอาจไม่ท าเป็น

บทความพิเศษซ่ึงมีอยู่หลายเร่ืองแล้ว แต่จะเป็นเร่ืองต่างหากในโอกาสอันควร   
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมีนาคม 2023 (2566) 

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 1-13 มีนาคม 

 

 วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี 

ผู้ว่าการรัฐและสมาชิกรัฐสภาของไนจีเรีย ประเทศใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา ผู้ได้รับ

เลือกเป็นประธานาธิบดี จะสืบต าแหน่งจากประธานาธิบดี Muhammadu Buhari ซึ่ง

ครบวาระแล้ว 

 ชาวไนจีเรียท่ีลงทะเบียนเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนมีจ านวน 93 ล้านคน โดย

เป็นท่ีคาดหมายว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นการเปลี่ยนผู้น าเป็นคนรุ่นใหม่หรือ 

Generation Change เน่ืองจากไนจีเรียมีคนหนุ่มสาวเป็นจ านวนมาก 

 ตลอดหลายวันท่ีผ่านมาหลังวันเลือกตั้งมีความวุ่นวายพอสมควร ในลักษณะที่

ต่างจากการเลือกตั้งประธานาธิบดใีนเคนยา ซึ่งใช้เวลามากเช่นกันกว่าจะทราบผล

สุดท้าย แต่ก็ลงเอยด้วยดี โดยนาย William Ruto ชนะการเลือกตั้ง และคู่แข่งยอมรับ

ผลด้วยด ี

 แต่การประท้วงในไนจีเรียเห็นว่า การเลือกตั้งครั้งน้ีมีความผิดปกติหลาย

ประการ 

 อย่างไรก็ดี ก่อนวันท่ี 1 มีนาคม คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลเป็นครั้ง

แรกว่า นาย Bola Ahmed Tinubu ในวยั 70 ปซีึ่งเคยเป็นผู้ว่าการนครลากอสมา 2 สมัย 

ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียง 8.7+ล้านเสียง โดยชนะนาย Peter Obi 
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หัวหน้าพรรคแรงงาน โดยผู้ได้รับการประกาศว่าเป็นฝ่ายชนะได้รณรงค์หาเสียงด้วยค า

ขวัญว่า “It’s my turn” 

 นาย Tinubu เป็นหัวหน้าพรรค All Progressives Congress (APC) คงจะต้อง

เผชิญกับข้อกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้ง 

 Bola Ahmed Tinubu เกิดที่เมือง Yaruba ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรีย 

เสียงพูดก็เป็นส าเนียงคนภาคน้ัน เขาถือศาสนามุสลิม ได้ศึกษาวิชาบัญชีใน

สหรัฐอเมริกา และเข้าท างานในบริษัทต่างๆ ในอเมริกา รวมท้ังบริษัทยักษ์ใหญ่ของ

อเมริกัน อันได้แก่ ExxonMobil ด้วย อาจจะเพราะไนจีเรียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน

รายใหญ่ของแอฟริกา- เมื่อกลับสู่ไนจีเรีย เขาได้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง และ

ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิก ก่อนย้ายไปเป็นผู้ว่าการนครลากอสอยู่สองสมัย คือระหว่าง

ปี 1999-2007  

 ก่อนหน้านั้น อดีตเผด็จการทหารในชื่อ Sani Abacha  ได้ขับไล่เขาออกนอก

ประเทศหลังจากที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตย เข้าใจว่า เขาได้ใช้เวลาช่วงน้ันในการไป

ศึกษาเพิ่มเติม และต่อมาเมื่อกลับมายังไนจีเรียแล้ว Tinubu ยังสนใจในการเป็นนัก

เคลื่อนไหวทางการเมือง  โดยพรรคพวกของเขาให้ความสนับสนุนจนเขาจัดตั้ง The 

Alliance for Democracy :ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น The Action Congress of Nigeria 

เมื่อบูฮารี่ได้รับเลือกเป็นผู้น า Tinuba อ้างว่า เป็นเพราะเขาช่วยส่งเสริม อาจจะด้วย

เหตุนี้ เชาจึงใช้ค าขวัญในการหาเสียงครั้งหลังน้ีว่า ถึงคราวของเขาแล้ว 

 ตามรายงานในวันท่ี 1 มีนาคม นาย Obi ประกาศท่ีจะไม่ยอมรับว่า Tinubu เป็น

ผู้ชนะ และพรรคการเมืองอีกกว่า 10 พรรคก็คดัค้านผลการเลือกตัง้เช่นกัน โดยใน

วันท่ี 2 มีนาคม นายโอบี้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ยกเลิกการประกาศผลและให้จัดการ

เลือกตั้งใหม ่

 อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแสดงความยินดี

ท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งในไนจีเรียประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งไม่น่าจะมีผลในการ

รับรองความบริสุทธิ์ยุติธรรมของระบอบการเลือกตั้ง ตามระบบของไนจีเรีย หากมีการ
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ยอมรับผู้ชนะการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีคนใหม่จะปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่งอย่าง

เป็นทางการในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ 

 โดยท่ีไนจีเรียบัดนี้เป็นสังคมคนหนุ่มสาว จึงไม่น่าประหลาดใจว่าคนวัยไม่มาก

นักมีความตื่นตัวในทางการเมือง และได้ไปออกเสียงเลือกตั้งครั้งหลังสุดน้ีในจ านวน

มากเป็นพิเศษ ปัญหาท่ีผู้น าคนใหม่จะต้องเผชิญได้แก่การท่ีรายได้จากน้ ามันของ

ไนจีเรียได้ลดต่ าลงอย่างมาก การเศรษฐกิจมีสถานะที่ไม่ดีเท่าใดและเป็นประเด็น

ส าคัญในการเลือกตั้งคร้ังนี้ 

 ความมั่นคงปลอดภัยเป็นปัญหาใหญ่อีกประการหน่ึง ดังจะเห็นได้ว่าภัยคุกคาม

จากกลุ่มก่อการร้าย Boko Haram ซึ่งอาระวาดอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศยังน่าเกรงขามอยู่ เป็นเหตุให้ต้องระงับการเลือกตั้งครั้งน้ีในเขตเลือกตั้งกว่า 

200 แห่ง ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้เสนอรายงานเก่ียวกับความรุนแรง

ของกลุ่มโบโกฮารามมาหลายปีแล้ว รวมท้ังการท่ีนักเรียนนักศึกษาหญิงหลายรุ่นถูก

โจรก่อการร้ายโบโกฮารามลักพาตัวไปเป็นปี 

 ประเทศภายนอกท่ีประกาศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการได้ประกาศผลการ

เลือกตั้งได้แกส่หรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ส าหรับอเมริกา นาย Ned Price 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า หากจะมีการโต้แย้งผลการเลอืกตั้ง ขอให้

เป็นไปโดยกระบวนการทางกฏหมายและหลีกเลี่ยงความรุนแรง 

 ตามรายงานล่าสดุ นายปีเตอร์ โอบี้ คู่แข่งในการเลือกตั้งจากพรรคแรงงาน ได้

ย่ืนค าฟ้องต่อศาลแล้ว ส่วนพรรคอื่นๆ ก็อาจจะย่ืนฟ้องเช่นกัน 

   

 

 อิสราเอลยังวุ่นวายกับความไมส่งบภายใน เน่ืองจากประชาชนจ านวนมากยัง

ออกมาประท้วงความพยายามของนายกรัฐมนตรีเบ็นจามิน เนตันยาฮูท่ีจะปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม ด้วยเหตุผลเพื่อจะให้เขาพ้นโทษในคดีที่เขาถูกอัยการย่ืนฟ้อง
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ต่อศาลซึ่งยืดเยื้อมาหลายปี แม้กระทั่งประธานาธิบดีไอแสค เฮอร์ซ็อกแห่งอิสราเอลก็

ไม่เห็นด้วยกับแผนการปฏิรูป ซึ่งจะให้สภา Knesestt ยกเลิกค าพิพากษาของศาลสูงได้ 

 ความไมส่งบในอิสราเอลปัจจุบันน้ีมาจากสาเหตุอย่างน้อย 2 ประเด็นใหญ่ 

 ประเด็นแรกสืบเนื่องมาจากความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน

รัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีเบ็นจามิน เนตันยาฮู ซึ่งได้ทวีตถ้อยค าต่อตา้น

ปาเลสไตน์อย่างรุนแรง โดยเรียกร้องให้ลบล้างปาเลสไตน์ไปจากแผน่ดิน ซึ่งหลายฝ่าย

เห็นว่า รับไม่ได้ นายเน็ด ไพร้ส โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน เห็นว่า

ถ้อยค าท่ีน ามาใช ้Repugnant  Disgusting และน่ารังเกลียด อันรังแต่จะสร้างความ

เกลียดชังระหว่างชนม์ชาติ และแม้นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูจะปฏิเสธว่า ความเห็น

ดังกล่าวมิใช่นโยบายของรัฐบาล แต่ลึกๆ ลงไป คนเป็นจ านวนไม่น้อยในอิสราเอล ก็

คิดต่อต้านชาวปาเลสไตน์ในท านองนั้นจริง ส่วนนาย Michael Herzog เอกอัครราชทูต

อิสราเอล ณ กรุงวอชิงตัน นั้น ได้ประณามความคิดของรัฐมนตรีคลังอิสราเอลวา่ “รับ

ไม่ได้” ส่วนการประท้วงของประชาชน ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 150,000+คน นั้น มี

ติดต่อกันมาจนถึงวันท่ี 5 มีนาคม 9 สัปดาห์แลว้ 

 อีกประเด็นหน่ึงได้แก่การใช้ความรุนแรงของกองก าลังป้องกันอสิราเอลหรือ 

Israel Defence Force-IDF ในการปราบปรามชาวปาเลสไตน์ ทั้งท่ี Jericho และ 

Hawara ในฝั่งตะวันตก โดยวิธีการอันไม่สอดคล้องกับประกาศเจตณารมณ์ของ 4 ฝ่าย

ท่ีอ่าว Aqaba ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ ส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูท่ีกล่าวว่า 

การกระท าของฝ่ายปาเลสไตน์ นั้น เป็นการกระท าของพวก Anarchist ซึ่ง Shireen 

Saab ผู้สื่อข่าวหญิงของหนังสือพิมพ์ Haareste ของอสิราเอล เห็นว่าเป็นถ้อยค าท่ีจะ

สร้างความเกลียดชังระหว่างชนม์ชาติยิ่งขึ้น เพราะในสายตาของเธอ เป็นถ้อยค า

รุนแรงเกินไป แต่ข้าพเจ้าเองเห็นว่า เนตันยาฮูก็ได้กล่าวหาการกระท าของชาว

ปาเลสไตน์ว่าเป็นของพวกก่อการร้ายบ่อยครั้งอยู่แล้ว ซึ่งมีความหมายไม่ต่างกันนัก 

 นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ได้ใช้เวลาในการ

เยือนภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยการเยือนอิรักและยืนยันท่ีจะคงก าลังทหารอเมริกัน
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ไว้ในอิรักต่อไป และเขาได้เยือนอิสราเอลด้วย อันเป็นโอกาสให้ได้หารือกับฝ่ายความ

มั่นคงของอิสราเอลในขณะท่ีปรากฏรายงานว่า อิหร่านยังพยายามเพิ่มพูนสมรรถนะ

ของยูเรเน่ียมจนใกล้ที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้ว ซึ่งท้ังสหรัฐและอิสราเอล

ประกาศว่า แต่ละประเทศจะไม่ยอมให้อิหร่านสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ โดยมิได้

ตกลงที่จะร่วมกันหาทางป้องกัน เนื่องจากอิสราเอลยืนยันหลายครั้งแล้วว่า จะ

ด าเนินการเอง 

 อีกประเด็นหน่ึงที่ส าคัญต่อสหรัฐ ได้แกค่วามขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับ

ปาเลสไตน์ ซึ่งปีน้ีเป็นครั้งแรกในหลายสิบปีที่ผู้แทนระดับสูงของสหรัฐแสดงท่าทีอย่าง

เปิดเผยว่า ต้องการใหอ้ิสราเอล “ลดระดับความรุนแรง (Deescalate) ในการ

ปราบปรามฝ่ายปาเลสไตน์” เน่ืองจากปาเลสไตน์ถูกกองก าลังอิสราเอลสังหารไปกว่า 

80 คนเฉพาะในปีน้ี ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 4 ฝ่ายท่ีอ่าว Aqaba เมื่อวันท่ี 27 

กุมภาพันธ์ ซึ่งมีสหรัฐ อิสราเอล ปาเลสไตน์และอียิปต์ร่วมด้วย 

 ส าหรับการประท้วงของชาวอิสราเอลนับแสนคนกับการท่ีนายกรัฐมนตรีเบ็นจา

มิน เนตันยาฮูดึงดันท่ีจะ “ปฏิรูประบบการยุติธรรม” เพื่อเป็นทางให้ตนเองพ้นข้อหาที่

เป็นคดีติดตัวมาตั้งแตก่่อนการเลือกตั้งครั้งท่ีแล้ว น้ัน “บีบี” ยังยืนกรานท่ีจะก้าวต่อไป 

แม้การประท้วงจะมีมาถึงสัปดาห์ท่ี 10 แล้ว อนัเป็นเรื่องน่าละอายใจมาก เนื่องจาก

หลายฝ่ายทราบดีว่า เป็นวิธีการท่ีย้อนแย้งกับระบอบ Checks and Balances ของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันท่ีจริง สามญัชนย่อมเล็งเห็นความไม่ชอบธรรมของ

การท่ีค าตัดสินของฝ่ายตุลาการจะถูกลบล้างได้ด้วยเสียงข้างมากตามปกติ (Simple 

Marority) ของสมาชิกสภานิติบัญญัต ิ

 อดีตนายกรัฐมนตรี Ehud Barak ของอสิราเอลและอดีตรองนายกรัฐมนตรีลิซวี

แห่งอิสราเอลกลา่วอย่างตรงไปตรงมาในรายการของฟารี๊ดซากาเรียของซีเอ็นเอ็นเมื่อ

วันท่ี 12 มีนาคม แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางของนายเบ็นจามินเนตันยาฮู อัน

ขัดกับระบอบประชาธปิไตยและรัฐธรรมนูญ (Basic Law) อย่างชัดแจ้ง นายบารักเสริม
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ว่า แม้อดีตนายทหาร รวมทั้งนักบินนอกประจ าการจากกองทัพอากาศ ก็ได้ร่วมการ

คัดค้านกับประชาชนในจ านวนมากขึ้น 

 

 

 การรบพุ่งระหว่างยูเครนกับกองทัพรัสเซียและทหารจ้างกลุ่มว๊าคเน่อร์อาจจะ

มิได้กินพื้นท่ีมากนัก เพราะจ ากัดอยู่ในแถบตะวันตกของเมือง Bakhmut อัน

ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่า ไม่มคีวามส าคัญทางยุทธศาสตร์แต่ประการใด แต่โดยท่ี

รัสเซียต้องการชัยชนะเหนือแนวรบท่ีใดก็ได้แม้จะต้องสูญเสียก าลังพลไปมากมายท้ังๆ 

ท่ีท าการรบมากว่า 1 ปีเต็มแล้วโดยไมส่ามารถยึดเมืองได้แม้แต่แห่งเดียว ในขณะท่ี

ยูเครนต้องการท าลายฝ่ายรุกรานให้มากเท่าท่ีจะท าได้ แม้จะต้องเสยีก าลังฝ่ายตนไป

ไม่น้อยก็ตาม ยูเครนถึงไม่ยอมถอนถอยในแนวรบท่ีไม่มีความส าคญัตามที่พันธมิตร

ใกล้ชิดแนะน า ผลการรบท่ี Vuledar เมืองเล็กๆ ใกล้เคียงที่ฝ่ายรัสเซียประสบความ

เสียหายมากที่สุดในประวัติการณ์ จึงไม่มีผลให้รัสเซียปรับเปลี่ยนยุทธการ 

 ฝ่ายรัสเซียและทหารจ้างก็ใช้การโฆษณาชวนเชื่ออยู่บ่อยครั้งเช่นเดิม จนไม่อาจ

ทราบได้แน่ว่าสถานการณ์ที่แท้จริงเป็นเช่นไร เช่นเมื่อสองวันท่ีผ่านมา นายพริก้อส   -

ซินและกลุ่มว๊าคเน่อร์ ได้แสดงภาพว่า กองก าลังฝ่ายตนและทหารรัสเซียได้ล้อมรอบ

เมืองไว้สามด้านแล้ว แต่ในวันน้ี กองก าลังยูเครนได้ออกข่าวซึ่งอ้างว่ายูเครนยังตรึง

ก าลังอยูใน Bakhmut และก่อนน้ีมีข่าวจากสือ่ตะวันตกและบีบีซีว่า ยูเครนยังยึดมั่นท่ี 

“CITY” อยู่ ส่วนก าลังยูเครนได้ปกป้องทางตะวนัตกของเมืองไว้ อาจจะเพราะยุทธภูมิ

ด้านน้ันได้เปรียบ แงะเมื่อฝ่ายรัสเซียใช้ระเบิดทางไกลท าลายสะพานรถไฟข้ามน้ าด้าน

นอก ยูเครนก็ท าลายสะพานช่วงในเมืองเพื่อสกัดมิให้การส่งก าลังบ ารุงไปได้

โดยสะดวก สถานะที่แท้จริงจึงต้องติดตามดูความเคลือ่นไหวต่อไป 

 ตามความเห็นของนายลอยด์ ออสติน รัฐทนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 

ไม่ว่าผลการรบท่ีเมือง Bakhmmut จะเป็นเช่นไร ก็ไม่มีนัยยะต่อการรบในภาพรวม แต่

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เห็นว่า การท่ียูเครนรักษาเมืองไว้ไดต้ลอด 8 เดือนท่ีผ่านมา มี
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ความส าคัญทางสญัญลักษณ์ และเพราะเหตน้ีุ แทนท่ียูเครนจะถอยทัพ เขากลับสั่งให้

เสริมก าลังเข้าไป และขอให้อพยพพลเรือนประมาณ 4,500 ชีวิตออกมา แต่ประชาชน

สมัครใจที่จะอยู่ในเมืองต่อไป เน่ืองจากไม่ทราบว่าจะอพยพไปอยู่ท่ีไหน 

 ส าหรับรัสเซีย นั้น เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม นายโชกู รัฐมนตรีว่าการกรทรวง

กลาโหมได้เผยแพร่ภาพซึ่งอ้างว่าบันทึกไว้คราวไปเยือนเมืองมาริยูโพล แต่ไม่มี

ค ายืนยัน เข่นเคย มีภาพการติดเหรียญทหารตนหน่ึงด้วย ไม่ทราบว่า จากวีรกรรมใด 

 แม้รัสเซียจะเสียทหารจากการตอบโต้ของยูเครนไปในสองสามวันท่ีผ่านมาไป

ถึงหน่ึงแสนคนเฉพาะในภาคดอนบ้าส รัสเซียก็ยังคงระดมโจมตีทั่วยูเครนด้วย

ขีปนาวุธขนาดใหญ่เช่นครู้สประเภทต่างๆ รวมท้ังโดรนจากอิหร่านรวม 86 ชุด โดยยิง

มาจากบนแผ่นดินของรัสเซียเองและจากกองเรือในทะเลด า เป้าหมายมิใช่ทางการ

ทหาร แต่เป็นโครงสร้างด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Power Grid กับท่ีอยู่อาศัย

ของพลเรือน ตามรายงานในวันท่ี 9 มีนาคม กรุงคิ้ฟ เมืองละวิบ พื้นท่ีใกง้กับซาโปริซ

เซีย โอเดสซา และ ฯลฯ มีพลเรือนเสียชีวิตไป 8 คน ส่วนการรบทางภาคพื้นดิน นั้น 

กลุ่มทหารจ้างยังพยายามจะรุกคืบต่อไป จาภาคตะวันออกของตัวเมอืง โดยพยายาม

จะเข้ายึดบริเวณกลางตัวเมือง แม้ความสูญเสียของกองก าลังจะไมน้่อยเช่นกัน 

 ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพยายามต้านไว้ ไมท่ราบว่าจะยันไว้ได้นานเท่าใด 

โดยนายเจนส์ สโตลเตน็เบิร์ก เลขาธิการนาโต้ คาดว่าคงไปได้ไม่กี่วนั  

 Bakhmut เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในดอนบ้าส เคยเป็นเมืองที่มี

ทิวทัศน์งดงามและไม่เคยมีฝ่ายใดเห็นว่ามีความส าคัญทางยุทธศาสตร์มาก่อน แม้

รัสเซียเองก็ได้อาศัยกลุ่มทหารจ้าง “ว๊าคเน่อร์” ในการหาทางรุกคืบเข้าไป แต่ฝา่ย

ยูเครนก็พยายามต่อต้านและท าความเสียหายให้กับฝ่ายรุกรานอย่างมากตลอดมา 

รัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธยิงไปยังเมืองต่างๆ ท่ัวยูเครน แทนการใช้ทหารของตนบุก  

 ตามรายงานในวันท่ี 10 มีนาคม รัสเซียได้ส่งอาวุธจากประเทศตะงันตกที่

สามารถยึดได ้เพื่อส่งตอ่ให้อิหร่านน าไปศึกษาเพื่อดัดแปลงเป็นอาวุธทันสมัยแล้ว

ส่งกลับไปให้รัสเซียใช้ในยูเครน อันน่าสังเกตว่าท าไมถึงต้องอาศัยอิหร่าน 
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 บทบาทในการรบของกลุ่มว๊าคเน่อร์ นั้น ดูจะไม่เป็นท่ีวางใจชองคณะทหาร

เท่าใดนัก เพราะมีอยู่บ่อยคร้ังที่กลุ่มทหารจ้างเรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมแบ่ง

กระสุนในการรบให้แก่ตน ต่อมาในวันน้ี มีข่าวว่า ทหารประจ าการของรัสเซียจะเข้า

ปฏิบัติการรบแทนท่ีกลุ่มว๊าคเน่อร์ 

 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับยูเครน เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม รัฐบาลได้จดัพิธีฉลองการสิ้นชีพ

ของวีรชนระดับผู้บังตับกองพัน ในสมยานามวา่ “ดาวินชี่” วัย 27 ปี ท่ีเสียชีวิตใน

สมรภูมิท่ีบัคห์หมุด พิธย่ิีงใหญ่จัดขึ้นท่ีกลางกรุงคิ้ฟ 

 ตามรายงานในวันท่ี 12 มีนาคม กองก าลังรัสเซียหลงกลกองก าลังยูเครนซึ่ง

ล่อหลอกให้รุกตาม แตถู่กกองก าลังยูเครนบุกเข้าจู่โจม ท าให้ทหารรัสเซียถูกสังหารไป

จ านวนหน่ึง 

 ส าหรับความเคลือ่นไหวในการรบเพื่อช่วงชิงชัยชนะในบัคห์หมุด นั้น ท้ัง

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนและหัวหน้ากลุ่มว๊าคเน่อร์ให้ความเห็นเหมือนกัน

ว่า การรบในเมืองนั้น ยุ่งยากมาก อันเป็นความเห็นท่ีเชื่อถือได้ 

 

 ในวันท่ี 10 มีนาคม สมชัชาประชาชนแห่งชาติ ในฐานะ “สภาตรายาง” ได้ลงมติ

ด้วยคะแนนเสียง 2,900 เสียง ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ สี จิ้นผิง เป็น

ประธานาธิบดีตอ่อีกวาระท่ี 3 ท าให้สีเป็นผู้น าจีนคนแรกท่ีได้ครองต าแหน่งรัฐประมุข

เกินกว่า 2 วาระตามปกติ (ความตั้งใจเดิมของสี จิ้นผิง ได้แก่การเป็นผู้น าเด็ดขาดไป

ตลอดชีวติ)  

 ต่อมาในวันท่ี 11 มีนาคม สมัชชาประชาชนแห่งชาติได้ออกเสียงเลือกนาย หลี 

เฉียง เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่สืบแทนนายหลี เค่อ เฉียง ซึ่งครบวาระของการด ารง

ต าแหน่งมา 10 ปี โดยนายหลี เฉียงได้รับคะแนน 2,936 คะแนน ผู้แทน 3 คนออก

เสียงตัดค้าน และอีก 8 คนงดเว้นออกเสียง นายกรัฐมนตรีตนใหม่เคยเป็นตนท างาน

ใกล้ชิดกับสี จิ้นผิงท่ี Zhejiang อยู่หลายปีและถูกย้ายมาคุมนครเซ่ียงไฮ้ขณะท่ีต้อง
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ควบคุมประชากรอย่างเตร่งตรัด แต่หลีประสบความส าเร็จในการชักชวนให้ Tesla มา

เปิดโรงงานผลิตในจีนได้ จึงได้รับความเชื่อมั่นจากสีจิ้นผิงเพิ่มขึ้นอีก เพราะพรรคฯ 

ทราบดีว่า สถานะทางเศรษฐกิจของจีนอันเคยรุ่งโรจน์ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาก่อน

จะต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาด ได้ตกต่ าลงอย่างมาก 

  ในค าปราศรัยต่อหน้าสมัชชาฯ ในวันท่ี 11 มีนาคม ผูส้ื่อข่าวนับได้วา่ เขาได้ใช้

ค าว่า Stability 33 ครั้ง โดยเขาจะสร้าง “a prosperous, strong, democratic, civilized, 

harmonious, and beautiful, modern socialist country,” 

 ในวันเดียวกัน สมัชชาได้เลือกให้ Zhang Youxia ในวัย 72 ปีเป็นผู้บัญชาการคน

ท่ีสองใน Central Military Commission (CMC) รองจากสี จิ้นผิง เขาเปน็คนเดียวท่ีมี

ประสบการณ์การรบ ในสงครามชายแดนกับเวียดนามในปี 1979 คนอื่นในระดับชั้นน า

ของคณะกรรมาธิการกลางทางทหาร ไม่เคยผ่านประสบการณ์การรบมาก่อน เมื่อ

สัปดาห์ท่ีผ่านมา ส านักข่าวได้สัมภาษณ์นาย Rahm Emanuel เอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ 

กรุงโตเกียว ว่าจีนได้โจมตีประเทศในเอเชียทางทหารอย่างไรบ้าง เขาตอบว่า จีนปะทะ

กับอินเดียท่ีชายแดนบนเทือกเขาหิมาลัย จีนได้โจมตีหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์และ

พยายามรุกรบเกาะญี่ปุ่น 

 การประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติจะแล้วเสร็จในวันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม ศก

น้ี โดยนายหลี เฉียง นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะให้สัมภาษณ์ตอ่สื่อมวลชนเป็นครั้งแรก 

 ตามรายงานข่าวย่อจากซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 13 มีนาคม นายหลี เฉียงกล่าวว่า 

โอกาสที่สหรัฐอเมริกากับจีนจะร่วมมือกันโดยทางสร้างสรรค์ น้ัน มีอยู่มาก อันเป็น

ทัศนะคติที่สหรัฐควรสนองตอบในท านองเดียวกัน 

  

 ในวันเดียวกันนี้ (10 มี.ค.) จีนก็ได้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างซาอุดิ 

อาระเบียกับอิหร่าน อันจะปูทางไปสู่การฟ้ืนความสัมพันธ์ทางการทูตในระยะสอง

เดือนนับจากน้ี การแสดงบทบาททางการทูตระหว่างประเทศของจีนในช่วงน้ีมีนัยยะ



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

11 
 

ส าคัญ แต่ไม่น่าจะกระทบความสัมพันธ์ในภูมภิาคของสหรัฐ ซึ่งต้องติดตามดูด้วยว่า

อิหร่านจะเปลี่ยนแนวทางด้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพียงใด เพราะเมื่อสัปดาห์

ก่อน นายราฟาแอว กร้อสซี่ ผู้อ านวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง

ประเทศ ได้ท าความเขา้ใจกับอิหร่านเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะของแร่ยูเรเน่ียมใน

ประเทศจนถึงระดับน่าห่วงกังวล 

 โฆษกท าเนียบขาวแถลงทัศนะของประธานาธิบดีไบเดนในกรณีความตกลง

ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอืหร่านว่า สหรัฐยินดีท่ีได้เห็น Reconciliation ระหว่าง

ประเทศในภูมิภาค 

 ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเคยมีสัมพันธภาพทางการทูตโดยมีการแลกเปลี่ยน

ผู้แทนทางการทูตระหว่างกัน จนเกิดกรณีที่ซาอุดิ อาระเบียสังหารผู้สอนศาสนานิกาย

เฃีย อันน าไปสู่การกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงขึ้นในกรุงเตหะราน ท าให้ความสัมพันธ์

ทางการทูตระหว่างประเทศอิสลามทั้งสองขาดสะบั้นลงเมื่อ 7 ปีมาแลว้ 

  

 

 

 สหประชาชาติได้ใช้ความพยายามในการประชุมต่อเน่ืองกัน 38 ชั่วโมงโดยไม่มี

การพักนอนเลยข้ามคืนวันเสาร์ท่ี 4 มีนาคม จนในท่ีสุดตกลงกันรับกฎหมายระหว่าง

ประเทศเพื่อควบคุมทะเลหลวงหรือ High Seas นอกเขตอธิปไตย :Beyond National 

Jurisdfivtion) รวมท้ัง Marine Lives และทรัพยากรอื่น 

 ความตกลงดังกล่าวนี้เป็นข้อบทย่อยจากความตกลง UNCLOS เพื่อเป้าหมาย

ในทางคุ้มครอง BIODIVERSITY และ Many Genetic Resources อันเป็นส่วนของะเล 

หลวงท่ีพึงได้รับการคุ้มครอง การเจรจาจริงจังเริ่มมาเมื่อ 8 ปีที่แล้ว โดยการประชุม

เจรจามีขึ้นท่ีส านักงานสหปรชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก   
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 ข้าพเจ้าได้ถามหัวหน้าคณะผู้แทนไทยว่าความตกลงใหม่นี้จะมีผลตอ่การอ้าง

สิทธิทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้หรือไม่ ไดร้ับค าตอบว่า เขตทะเลหลวงท่ีกล่าวถึง 

อยู่ไกลออกไปมาก และจีนกับรัสเซียก็ตกลงตามท่ีได้ประชุมเจรจากันโดยมิได้โต้แย้ง

ในประเด็นใด ส่วนการเข้าเป็นภาคีของประเทศต่างๆ น้ัน คงต้องใช้เวลาอีกนานและ

เขตที่ตกลงกันก็ไม่ได้กินเน้ือที่ทางทะเลเท่าใดนัก 

 

 โดยท่ีเป็นการเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจว่าจะ

เลือกใช้มาตรการใดกับการเศรษฐกิจสหรัฐจึงต้องใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษ ดัง

เห็นได้จากการท่ีประธานธนาคารกลางหรือ Federal Reserve Board ยังมิได้ประกาศ

จนบัดน้ี (11 มีนาคม) วา่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าใด ถึงแม้จะทราบดีว่าเป้าหมายท่ี

ต้องไปให้ถึงคอือัตราเงนิเฟ้อต้องอยู่ท่ีร้อยละ 2 ก็ตาม ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการ

เศรษฐกิจอเมรกิันนั้นมีตัวแปรมากเหลือเกิน 

 นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางของสหรัฐได้ไปชี้แจงต่อสภา

ผู้แทนราษฎรถึง 2 วันติดต่อกัน คือในวันท่ี 9 และ 10 มีนาคม แต่เขากยั็งมิได้ก าหนด

แน่ว่าเขาจะใช้อตัราใด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังมิได้ลดลงมากเท่าท่ีต้องการ ส่วน

ตลาดคาดวา่ อตัราใหมน่่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 0.50 ซ่ึงก็สูงกว่าอัตราท่ีธนาคารกลางปรับ

ก่อนหน้านี้ 

 ตัวเลขที่เสริมความไม่แน่ใจได้แก่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานประกาศ

เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม วา่อยู่ท่ี 311,000 ต าแหน่งนอกภาคการเกษตร มากกว่าการ

คาดการณ์ของตลาดที่ 205,000 อันมิใชค่รั้งแรก แต่เมื่อพินิจพิเคราะห์ให้ละเอียดลง

ไป ก็เห็นว่า แรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในภาค Hospitality และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งให้ค่าจ้าง

ไม่สูงมาก เทียบกับภาคเท็คโนโลยี่ซ่ึงได้ปลดคนงานออกเป็นจ านวนมาก เช่น Amazon  

และ Social Media ต่างๆ  
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 อย่างไรก็ดี ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานเป็นปัจจัยท่ีฝ่ายนโยบายการเงิน

ต้องค านึงถึง และเพราะเหตุนี้ การเศรษฐกิจสหรัฐ จึงยังไม่เข้าสู่สภาวะถดถอยหรือ 

Recession 

 แม้ Julia Chatterley ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจของ ซีเอ็นเอ็น ซึ่งมีความรู้ด้านการ

เศรษฐกิจดี ยังลังเลที่จะคาดหมายว่า การเศษฐกิจของสหรัฐจะ “ร่อนลง” ในลักษณะ

ใด อันเป็นท่าทีต่างจาก Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สมัยรัฐบาลประธานาธบิดีบิลล์คลินตัน ซึ่งมีสว่นช่วยให้การเศรษฐกิจสหรัฐดีเย่ียมกว่า

ครั้งใดๆ ก่อนหน้านั้น ยังหลีกเลี่ยงการกล่าวถึง “ความถดถอยทางเศรษฐกิจ” เมื่อต้น

เดือนกุมภาพันธ์ ศกน้ี (2023) โดยใช้ค าว่าอาจจะมี Soft landing ได้ในปีน้ี 

 ในทัศนะของข้าพเจ้าในวันท่ี 11 มีนาคม ซึ่งไม่กล้าอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเศรษฐกิจของสหรัฐ ในสภาวะความแตกแยกทางการเมืองระหว่างพรรคและ

ในแต่ละพรรค อยู่ในสภาวะที่ลื่นไหลหรือ Fluid ไม่น้อย การท่ีในไม่ช้า สังคมอเมริกัน 

จะเข้าสู่วังวนของการเลือกตั้งใหญ่ ดูจะไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น 

 ด้วยการวาดสถานการณ์ดังกล่าว เหตุร้ายก็อุบัติขึ้นก่อนวันสุดสัปดาห์ท่ีเพิ่งผ่าน

มา ด้วยการท่ีลูกค้าแห่ไปถอนเงินจนท าให้ Silicon Valley Bank ซึ่งเก้ือหนุนลูกค้าที่เร่ิม

กิจการใหม่หมดทุน จนถูกทางการสั่งปิดและมอบให้ Federal Deposit Insurance 

Corporation เข้าก ากับดูแล ส่งผลกระทบไปยังประชาคมธนาคารท่ัวโลก ธนาคารหลัก

ในสิงคโปร์เร่งรัดการซ้ือทองค าในระดับที่ไม่เคยมาก่อน ในฐานะที่ทองค าเป็น

สินทรัพย์ปลอดการสูญค่าหรือ Safe Haven ขณะท่ีธนาคารกสิกรไทยของไทยต้องปรับ

การส ารองฐานะอย่างขนานใหญ่ 

 ในอเมริกา ประธานาธบิดีไบเดนได้รีบหารือกับผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประธานธนาคารกลาง และภาคส่วนอื่นๆ ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูนากแห่งสหราช

อาณาจักร ก าลังหารือกับธนาคารแห่งชาติอังกฤษ หรืออีกนัยหน่ึง ความวุ่นวายแผ่

กระจายไปทุกทิศทุกทางอย่างรวดเร็ว 
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 โดยท่ีวิกฤตการณ์นี้สามารถสร้างความสั่นคลอนในวงการธนาคารได้ นาง

แจเน็ตเยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเสนอแนะมาตรการแก้ปัญหา ซึ่ง

ประธานาธิบดีไบเดนเห็นชอบด้วยในระหว่างวันสุดสัปดาห์ ด้วยการให้ Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) ชดเชยสินเชื่อให้แก่ผู้มีเงินฝากใน SVB โดย

ไม่ให้มีภาระแก่ผู้จ่ายภาษีตามปกต ิทั้งน้ีเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นของท้ัง

วงการในระบบการธนาคาร วิกฤตการณ์จึงคลีค่ลายไปได้อย่างรวดเรว็ ในขณะท่ี

ประเทศต่างๆ เช่นจีนและสหราชอาณาจักร โดย HSBC ก็ได้ตกลงขอซื้อกิจการของ

ธนาคารอเมริกันในส่วนท่ีเกี่ยวกับอังกฤษไปด้วยมูลค่าเพียง 1 ปอนดส์เตอร์ลิงหรือ

ประมาณ 1.20 ดอลลาร์ เพื่อประคองกิจการของ Tech Upstarts ในสหราชอาณาจักร 

ส่วนบริษัท Tech Upstarts จ านวนไม่น้อยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก าลังหาทาง

แก้ปัญหาอยุ่  

ประธานาธิบดีไบเดนมกี าหนดจะกล่าวค าปราศรัยต่อประเทศในช่วงเช้าของวันจันทร์

ท่ี 13 มีนาคม วันน้ี ตามเวลาท้องถิ่น บังเอิญสหรัฐได้เปลี่ยนเวลา Daylignt-saving 

เมื่อก่อนรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์ จึงพอได้รับฟังถ้อยแถลงของไบเดนบ้าง ซึ่ง

เป็นการขยายความจากท่ีได้รายงานไว้ข้างบนแล้ว โดยหัวหน้ารัฐบาลสหรัฐย้ าว่า ผู้ท่ี

ต้องเสียภาษีไม่จ าต้องรับภาระส าหรับเงินทุนท่ีต้องสูญเสียไป และย้ าว่าผู้มีส่วนใน

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่     

 

 

 

บทความโดยเอกอัครราชทูตมนัสพาสน์ ชูโต  

บทความพิเศษ-การบัญญัติศัพท์ “ทรัพย์สินทางปัญญา” 

 การบัญญัติศัพท์ในภาษาไทยมิใช่เป็นความสามารถของข้าพเจา้ แตไ่ด้เคยเห็น

วิธีการต่างๆ กันของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบางแห่งเลือกท่ีจะใช้ค าเพีย้นจากต้นศัพท์ 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

15 
 

ดังตัวอย่างเช่นค าว่า Immigration ท่ีชาวมาเลย์ใช้ว่า Inigresian .ในขณะท่ีไทยใข้ตาม

ความหมายของค าในภาษาไทยว่า ตรวจคนเข้าเมือง แต่ถ้าจะใช้ในตวัสะกดภาษา

มาเลย์ การออกเสียงกค็งจะแตกตา่งออกไปอกีแบบหน่ึงหรืออาจจะใกล้เคียงกับต้น

ศัพท์ก็ได้ เน่ืองจากข้าพเจ้าไม่เคยได้ฟัง 

 อันท่ีจริง ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่อาจได้รับ

ศัพท์บางค าจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตท่ีมีแหล่งที่มาแต่ดั้งเดิมในอินเดีย ดังเช่นมหา

กาพย์ท่ีคนไทยเรียกว่า รามเกียรติ์ ซึ่งอาจดูไดใ้นพม่า อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา โดย

รูปแบบอาจจะต่างกันได้บ้าง แตต่้นเร่ืองของทั้งหมดมาจากรามายานนาของวาวมิกิใน

อินเดีย ข้าพเจ้าเคยไดช้มการแสดงตอนหน่ึงในบาหลี ซึ่งแม้จะพอทราบตัวละครต่างๆ 

ในท้องเรื่อง แต่ท่วงทีลีลาก็แตกตา่งออกไป 

 ค าว่า “ทูต” น่าจะมีรากเหง้าจากแหล่งเดียวกัน ในภาษาเบ็งกาล ีข้าพเจ้าเคย

เห็นป้ายสถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศใช้ภาษาอังกฤษว่า Bangaladoot และค าว่า 

“Duta” ท่ีสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ในขณะท่ีต าแหน่งเลขานุการเอกของสถาน

เอกอัครราชทูตพม่าในสมัยหน่ึงใช้ค าที่ดูเหมือนจะสะกดตามอักขระไทยว่า ปัฐมะอัธ

วินหวุ่นหรือท่ีข้าพเจ้าเข้าใจว่า “อัศวินชั้นปฐม” โดยเปลี่ยนไปเป็นทุติยะและตติยะ

ตามล าดับชั้น หากท่านใดเข้าใจชัดกวา่นี้ โปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อความเขา้ใจที่

ถูกต้องด้วย 

 ท่ีเลี้ยวไปกล่าวถึงค าอืน่ๆ เป็นเพราะสมัยท่ีข้าพเจ้าอยู่ท่ีกรมสารนิเทศ มีอยู่ปี

หน่ึง ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนไทยไปกับท่านอธิบดีธนิต อยู่โพธิแ์ห่งกรม

ศิลปากร อาจารย์มนตรี ตราโมท และเลขานุการกรม กรมศิลปากรเพื่อร่วมการ

ประชุมว่าด้วยการละคอนและดนตรีประเพณแีห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งท่ี 1 ที่

กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยท่ีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมได้ จึงเป็นคน

เดียวท่ีโต้ตอบกับผู้อื่นตลอดการประชุม จนผู้ร่วมการประชุมเข้าใจผิดไปว่า ข้าพเจ้า

เป็นศาสตราจารย์ด้านศิลปะการแสดง เพราะเป็นผู้อภิปรายกับผู้เข้าร่วมการประชุม

อื่นๆ โดยมีอาจารย์มนตรีกับท่านอธิบดีธนิตป้อนแนวทางตอบในภาษาไทยแก่ข้าพเจ้า
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บางครั้งบางคราว ท่ีต้องโต้เถียงเป็นพิเศษ ถึงขั้นต้องจัดท าบันทึกประกอบ ได้แก่การท่ี

ผู้แทนกัมพูชาไม่ยอมรับว่ากัมพูชาได้รับแบบแผนการแสดงโขนบางส่วนไปจากไทยใน

สมัยรัชกาลท่ี 2 เนื่องจากเจ้านโรดม สีหนุไม่ยอมรับค าบรรยายของข้าพเจ้าซึ่งได้

ศึกษามาอย่างละเอียด แต่ขณะน้ัน (1969) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่สู้จะ

ดีนัก 

 เมื่อปี 1977 หรือ พ.ศ. 2520 ซึ่งข้าพเจ้าได้ย้ายจากต าแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมอืง

ฮ่องกงไปเป็นเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าส านักงาน

สหประชาชาติ ณ นครเขนีวา คุณสญัญา คุปตารมย์ เลขานุการตรี เสนองานมายัง

ข้าพเจ้า ซึ่งเร่ืองหน่ึงเป็นก าหนดการประชุม “องค์การพุทธิปัญญาแห่งโลก” อันมี

ส านักงานใหญ่อยู่ท่ีนครเจนีวา โดยใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า World Intellectual 

Property Organization หรือ WIPO และชื่อในภาษาฝรั่งเศสก็มีความหมายเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าดูเอกสารดังกลา่วด้วยความไมแ่น่ใจว่าค าว่า “พุทธิปัญญา” มาจากไหน 

ย้อนดูต้นศัพท์ท้ังในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วไม่สามารถหาความเชื่อมโยงกับต้น

ศัพท์ได้ คิดกลับไปกลบัมาค าวา่พุทธิปัญญาน่าจะคล้ายคลึงกับค าไหว้ครูสมัยเป็น

นักเรียนราชินีและสวนกุหลาบมากกว่า จึงพยายามแปลทีละค าเป็นไทย ก็ได้ค า

ชั่วคราวซึ่งดูจะตรงกับต้นศัพท์ในภาษาตะวันตกท้ังสองว่า “ทรัพย์สินจากความคิดหรือ

ปัญญา” เพราะ property ก็หมายถึง asset หรือทรัพย์สินเช่นกัน ข้าพเจ้าจึงเดินไปที่

ห้องท างานของคุณสัญญาฯ และบอกว่า ขา้พเจ้าไม่สามารถยอมรับค าว่า พุทธิปัญญา

ต่อไปอีกได ้ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ตั้งแต่นั้นไปขอให้เปลี่ยนไปใช้ว่า องค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ถ้าต่อจากน้ันไปคิดศัพท์อื่นได้ดีกว่าน้ี ก็จะเปลี่ยนใหม่ 

 ตั้งแต่นั้น คณะทูตถาวรฯ ก็ได้ใช้ศัพท์ใหม่นี้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็รับ

ตาม เช่นเดียวกับกระทรวงพาณิชย์และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศท่ีต่อมาต้องด าเนินงานในด้านน้ี เข้าใจว่า ประเด็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” มี

ความเกี่ยวพันกับการต้าระหว่างประเทศอยู่ไม่น้อยและสิ่งประดิษฐ์อืน่ๆ ดังจะ

ยกตัวอย่างให้เห็นต่อไป 
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 ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงรับการถ่ายทอดศัพท์ใหม่นี้ได้แก่คุณบุญทิพา    

สิมะสกลุ ซึ่งได้เสนอแนะมานานให้ต้นสังกัดสนใจในด้านน้ี เพราะเธอเห็นว่าจะเป็น

ประเด็นส าคัญในการคา้ระหว่างประเทศ อันเป็นแนวคิดเดียวกับของคณะทูตถาวร ณ 

นครเจนีวาที่ได้ติดตามการประชุมของ WIPO มาตลอดและได้หารือกบัองค์การใหญ่

อยู่เป็นระยะๆ โดยได้ส่งรายงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศมาให้กระทรวงพาณิชย์

ทราบ 

 ต้องชอบคณุคุณบุญทิพา สิมะสกุลเป็นพิเศษท่ีไม่ลดละความพยายาม 

เน่ืองจากในท่ีสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้คณะทูตถาวรฯ แจ้งการท่ีรัฐบาลไทยขอเข้า

เป็นสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ World Intellectual Property 

Organization (WIPO) อันเป็นกระบวนการท่ีไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใดเพราะคณะทูต

ถาวรติดต่อเป็นประจ าอยู่แล้ว และได้รับรายงานต่างๆ จากองค์การฯ เป็นประจ า 

 นับจากน้ัน ระบบราชการภายในของไทยก็ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีจ าเป็นขึ้น 

เร่ิมต้นด้วยการจัดตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นในกระทรวงพาณิชย์ และได้มีการ

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นในระยะต่อมา 

 ท่ีน่าแปลกใจก็คือน้อยคนทราบความเป็นมาของค าว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” 

ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้คณะทูตถาวร ณ นครเจนีวาเริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี 1977 หรือ 2520 แม้

คุณบุญทิพา สมิะสกลุจะได้ใช้ในบันทึกภายในของกระทรวงพาณิชย์ของเธอทุกฉบับ 

 ตามการตรวจสอบของข้าพเจ้า ผู้ท่ีทราบศัพท์น้ีนอกกรมเศรษฐกิจ กระทรวง

การต่างประเทศ มีคุณบุญทิพา สิมะสกุล ภริยาคุณสุวิทย์ สมิะสกุล อดีตรอง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณุวีระ

วิทย์ วีระวรวิทย์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศซ่ึงย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรม

ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีกระทรวงพาณิชย์ ไม่ทราบว่าหลังจากน้ันไปอยู่ท่ีไหน อีกคน

หน่ึงได้แก่ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯท่านหนึ่ง (จ าชื่อไม่ได)้ ท่ีได้ขอให้

ข้าพเจ้าเขียนประวัติความเป็นมาของค านี้เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ซึ่งก็ได้ท าให้คล้ายๆ 

กับท่ีเขียนไว้ข้างบนน้ี ท่านได้ตอบมาว่าจะไดน้ าไปให้คนอื่นทราบ แต่ไม่ได้รับข่าว
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คราวจากท่านอีกและขา้พเจ้าได้เปลี่ยนอีเมลแ์ละเครื่องคอมพิวเตอรม์าพักใหญ่แล้ว 

จึงขอบันทึกไว้ในท่ีน้ี เช่นเดียวกับบันทึกเชิงอัตตชีวประวัติอื่นๆ อีกหลายฉบับ 

 อันท่ีจริง ทรัพย์สินทางปัญญาใช้ในการก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของมากกว่า 

สินค้า เพราะเกี่ยวกับความเป็นผู้ริเริ่มในหลายเร่ือง และด้วยเหตุนี้องค์การระหว่าง

ประเทศ เช่นองค์การการต้าโลก (World Trade Organization ซึ่งสืบทอดภารกิจด้าน

การค้ามาจาก General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) จึงมีความตกลง 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property ซึ่งมีภาคีขององค์การ

เป็นสมาชิก อันแสดงอยู่แล้วว่า ทรัพย์สินทางปัญญาครอบตลมุเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนือจากการค้าด้วย 

 สมัยท่ีประจ าการอยู่ ณ นครเจนีวา เพื่อนผู้แทนถาวรจากมิตรประเทศเล่าให้

ข้าพเจ้าทราบว่า การลงทะเบียนเป็นผู้ค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มีผูส้นใจมาตดัลอกไป

เป็นจ านวนไม่น้อย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การข่าวของสหภาพโซเวียตและประเทศ

บริวารในช่วงสงครามเย็น เนื่องจากมิใช่เป็นข้อมูลปกปิดในสมัยน้ัน ไม่ทราบว่า ใน

ปัจจุบันน้ี WIPO ปกป้องข้อมูลเหลา่นี้อย่างรัดกุมเพียงไร 

 เมื่อข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการบริหารของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ

การค้าและการพัฒนา ข้าพเจ้าได้จดัการประชุมในกรอบงานของ WIPO ขึ้นครอบคลุม

งานทุกด้านขององค์การซ่ึงได้ส่งเจ้าหน้าที่หลายคนมาร่วมการประชุม ในค าปราศรัย

เปิดการประชุม ข้าพเจา้ได้กล่าวถึงศัพท์ภาษาไทย “ทรัพย์สินทางปัญญา” ท่ีข้าพเจ้าได้

คิดไว้และแสดงความเสียใจที่มิได้จดลิขสิทธ์ไว้แต่แรก ทั้งน้ี มิได้หมายความว่าข้าพเจา้

จะสงวนสิทธิมิให้ผู้อื่นน าไปใช้ 

 ในประสบการณ์ของไทย พอจ าได้วา่ ไทยเคยต้องต่อสู้กับศาลฯทัองถิ่นใน

ประเด็นน้ีมาบ้าง เช่นคดีการอ้างว่า ชาวญี่ปุ่นคนหน่ึงน าศิลปการผ่อนคลายความออ่น

ล้าของกลา้มท่ีปรากฏอยู่ตามรูปปั้นในวัดโพธิ์ไปจัดพิมพ์และอ้างวา่ เป็นของญี่ปุ่น 

ส่วนในจีน นั้น มีการอ้างสิทธิส าหรับเครื่องสขุภัณฑ์ท าจากประเทศไทย โดยตัวแทน

จ าหน่ายในจีน ไม่ทราบว่า ผลการตัดสินของศาลท่ีเกี่ยวข้องเป็นเช่นไร     
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รายงานด่วนมากวันท่ี 16-22 มีนาคม 

 การต่อต้านความพยายามของนายเบ็นจามิน เนตันยาฮูแห่งอิสราเอลท่ีจะเอา

ตัวรอดจากคดีซึ่งตนตกเป็นผู้ต้องหาด้วยการยืนกรานให้อ านาจสภาผู้แทนราษฎร

สามารถยับย้ังค าพิพากษาของศาลเป็นจุดพลิกผันอันอาจกระทบถึงความคงอยู่ของรัฐ

อิสราเอลและการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไปได้ 

 จุดเร่ิมต้นของวิกฤตการณ์ภายในอิสราเอลครัง้นี้ได้แก่การท่ีนายเนตันยาฮูถูก

อัยการตั้งข้อหาว่ากระท าการคอร์รัปชั่นและละเมิดความเชื่อถือ (Breach of Trust) จน

เป็นคดี ซึ่งได้รับการพิจารณาจากศาลสถิตยุติธรรมค่อเนื่องกันมา แมก้ระบวนการของ

ฝ่ายตุลาการจะมไิด้กีดกันเขาไปจากการสมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไป 

เน่ืองจากระบบของอิสราเอลเป็นการเลือกพรรค มิใช่ตัวบุคคล ในการเลือกตั้งครั้ง

ล่าสุดเมื่อเดือนตลุาคม ปี 2022 พรรคลิขุดได้เสียงมากท่ีสุด ส่วนพรรคร่วมซึ่งเป็น

พรรคขวาจัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอสิราเอล ได้ช่วยให้นายเบ็นจา

มิน เนตันยาฮู หัวหน้าพรรคลิขุดได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีที่น่ังในสภามากที่สุด คอื 

64 ที ่

 ประชาชนหลายภาคส่วนได้ออกมาประท้วงวิธกีารอันมิใช่ประชาธิปไตยของ

รัฐบาลติอตอ่กันถึง 11 สัปดาห์ แต่นายเนตันยาฮูก็พยายามจะบัญญัตแิผนการปฏิรูป

ดังกล่าวโดยอาศัยเสียงข้างมากของพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่ผู้น ามิตรประเทศของ

อิสราเอลต่างก็พยายามสื่อให้นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูทราบถึงความพยายามท่ีจะ

ปฏิรูประบบยุติธรรม  

 ตามรายงานในวันท่ี 20 มีนาคม หลังจากท่ีได้โทรศัพท์หารือกับ

ประธานาธิบดีไบเดน ซึง่ได้กล่าวแก่นายเนตันยาฮูว่า ผู้น าสหรัฐเชื่อมั่นในแก่นแท้ของ

ค่านิยมประชาธิปไตยอย่างไม่แปรเปลี่ยน ปรากฏว่า นายเนตันยาฮูได้ยกเลิกแผนการ
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ท่ีจะปฏิรูประบบยุติธรรม แต่ยังไม่มีข่าวว่า จะถอนร่างในเร่ืองนี้จากสภาหรือเปล่าและ

ไม่มีการยืนยันว่าไบเดนจะเชิญนายเนตันยาฮูไปเยือนกรุงวอชิงตันหรือไม่ 

 ความเคลื่อนไหวอีกประการหน่ึงของรัฐบาลอิสราเอลไดแ้ก่การถอนร่าง

กฏหมายว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานในส่วนหน่ึงของเขตยึดครองในฝั่งตะวนัตก ซึ่งแม้จะไป

ไม่ไกลพอ แต่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี และควรจะคอ่ยๆ ขยายพื้นท่ีให้กว้างขวางไปยังเขต

ยึดครองอื่นๆ  

 แต่ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากรัฐบาลเดียวกันก็ยังใช้

ค าพูดอันรับไม่ได้อีกในค ากล่าวต่อสาธารณะที่กรุงปารีสว่า ชาวปาเลสติเนียนไม่มีอยู่ 

ท้ังๆ ที่ ค าพูดเช่นเดียวกันถูกประณามมาจากรอบด้าน รวมทั้งโฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศอเมริกันด้วย คนท่ีคิดเช่นน้ีน่าจะถูกขับออกจากรัฐบาลได้แล้ว โดยท่ี

นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูไม่ควรจะเกรงว่าเสียงข้างมากในรัฐบาลผสมจะลดน้อยลง  

 

 

 เหตุการณ์อันเสี่ยงต่อการเกิดสงครามใหญ่ในโลกได้แก่การท่ีฝูงบินซูกอย 27 

ได้ก่อกวนโดรนตรวจการณ์ของสหรัฐอย่างจงใจ ท าให้โดรน 1 เครื่องตกลงสู่ทะเลด า

ในบริเวณอันเป็นน่านน้ าสากล 

 กระทรวงการต่าประเทศสหรัฐได้เชิญเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อแจ้งว่า

รัสเซียได้ท าให้โดรนของสหรัฐตกลงในทะเลด า อันเป็นเขตทะเลหลวง ในชั้นแรก

เอกอัครราชทูตรัสเซียปฏิเสธว่า เครื่องบินของรัสเซียก่อกวนโครนของอเมริกัน แต่ได้

กล่าวหาว่า โดรนของสหรัฐเข้าไปในเขตภายใต้การควบคุมของรัสเซยี 

  แต่ทั้งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ โฆษก John Kirby แห่งสภาความมั่นคง

แห่งชาติ และโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐต่างยืนยันว่าเครื่องบินรบรัสเซียแบบ 

Sukhoi 27 ได้ก่อกวนโดรนรีพเป้อร์ของสหรัฐจนตกลงสู่ทะเลด า อันเป็นน่านน้ าสากล

ตามกฏหมายระหว่างประเทศ รัสเซียพยายามอ้างว่า เขตของรัสเซียน้ันหมายรวมถึง
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ไครเมียด้วย อันเป็นดินแดนท่ีรัสเซียใช้กลวิธีในการเข้ายึด และประกาศฝ่ายเดียวว่า

ได้ผนวกเป็นของรัสเซีย ซึ่งสหประชาชาติได้ลงมติไม่ยอมรับมาตั้งแตป่ี 2014  

 รัสเซียยังพยายามปัดความรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้น จนนายลอยด์ ออสติน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งไปปฏิบัติราชการอยู่ในยุโรป ได้แถลงถึงเหตุ

ท่ีเกิดขึ้น และย้ าว่าสหรัฐจะปฏิบัติภารกิจที่ได้ท ามาตลอดต่อไป เน่ืองจากบริเวณที่เกิด

เหตุเป็นน่านน้ าสากล (International Waters) แต่ฝ่ายรัสเซียยังคงใช้ท่าทีเดิมต่อมา จน

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม กองบัญชาการภาคพื้นยุโรปของสหรัฐจึงเผยแพร่วิดิโอซึ่ง

บันทึกภาพฝูงบินรัสเซียจงใจบินเข้าใกล้โดรนล าดังกลา่ว เครื่องหน่ึงโฉบเข้าไปสกัดท่ี

ด้านหน้าของโดรนจนส่งแรงกระทบไปท่ีใบพัดแล้วบินข้ามมา และสาดน้ ามันจาก

เครื่องบินลงจนเห็นภาพได้ชัด ในระยะต่อมา กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แสดงจุดบน

พื้นน้ าทะเลด าในระยะห่างจากฝั่งทะเลมากพอสมควร ท่ีชิ้นส่วนของใบพัด โดรนและ

จุดปะทะเกิดขึ้น เป็นประจักษ์พยานชัดแจ้ง ของการท่ีรัสเซียได้ใช้ก าลังปะทะกับ

อุปกรณ์ตรวจการณ์ของสหรัฐ อันเป็นเหตุการณ์รุนแรงพอที่จะน าไปสู่การตอบโต้จาก

สหรัฐได้ 

 ด้วยความรุนแรงของสถานการณ์ ฝ่ายทหารสหรัฐจึงมิได้พาดพิงไปถงึตัววลาดิ

เมียร์ ปูตินว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามค าสั่งของปูตินหรือไม่ แต่โดยท่ีเหตุซึ่ง

เกิดขึ้นในทะเลด าเป็น CASUS BELLUM สหรัฐจึงมิได้ไปไกลถึงจะกลา่วหาว่าเหตุที่

เกิดขึ้นเป็นไปตามค าสัง่ของปูติน เพราะสหรัฐมั่นใจแล้วว่าท้ังโลกเข้าใจเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นด ี

 อย่างไรก็ดี ในวันท่ี 17 มีนาคม ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศแห่ง

สหประชาชาติได้ออกหมายจับระหว่างประเทศโดยระบุข้อหาการกระท าอาชญากรรม

สงครามของวลาดิเมียร์ ปูตินและกรรมาธิการหญิงอีกหน่ึงคนท่ีมีส่วนในการลักพาเด็ก

เล็กหลายหมื่นชีวิตข้ามไปกักไว้ในรัสเซียเป็นเหย่ือของการสงครามในยูเครน ซึ่งจะท า

ให้ใครก็ได้น าตัวเขาไปขึ้นศาล แต่ตราบใดที่เขาหลบอยู่ภายในดินแดนของรัสเซีย ก็

อาจจะไม่ง่ายนักท่ีจะให้ได้ตัวเขามาด าเนินคดี ซึ่งเป็นประเด็นท่ีข้าพเจ้าตั้งมานานแล้ว
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ในประมวลรายงานฯ เช่นฉบับน้ี ในวันเดียวกัน โฆษกหญิงของกระทรวงการ

ต่างประเทศรัสเซียแถลงว่า โดยท่ีรัสเซียมิได้ยอมรับเขตอ านาจของศาลอาขญากรรม

ระหว่างประเทศ ชาวรัสเซียจึงมิได้อยู่ในเขตอ านาจของศาล ข้อกลา่วหาของศาลจึง

เป็นโมฆะและไมม่ีผลทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นหรือ NULL AND VOID ซึ่งถ้อยแถลง

ของรัสเซียดังกล่าว ไมม่ีผลในการละเลยหมายจับระหว่างประเทศ 

 ส่วนประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกายินดีด้วยในการท่ีศาลได้ออก

หมายจับ (International Arrest Warrant) เพราะเขาเองก็ได้แถลงถึงการท่ีปูตินและ

รัสเซียได้ละเมิดกฏหมายสงครามมาตลอด 

 ในสัปดาห์ต่อจากน้ี ประธานาธิบดสีี จิ้นผิงมีก าหนดจะเดินทางไปเยือนกรุง

มอสโกอย่างเป็นทางการ ตามค าเชิญของวลาดเิมียร์ ปูติน 

 นายหวังเวนบิ๋น โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่า ส ีจิ้นผิงจะไป 

“เพื่อให้เกิดสันติภาพ” (ระหว่างรัสเซียกับยูเครน) ซึ่งต้องฟังหูไว้หู โดยต้องติดตามดูผล

ของการพบปะพูดจากนั เนื่องจากสี จิ้นผิงไมอ่าจปฏิเสธไดว้่า สงครามรุกรานใน

ยูเครนเกิดขึ้น หลังจากท่ีสี จิ้นผิงให้ค ามั่นแก่ปูตินในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2022 วา่ 

ความสมัพันธ์กับรัสเซียภายใต้ปูตินไม่มีขีดจ ากัดใดๆ และสงครามรุกรานยูเครนโดย

ปูตินได้ยืดเย้ือมาจนกว่า 1 ปีเต็มแล้วในบัดนี้ เจตนาของปูตินมิได้บรรลุผลตามความ

ตั้งใจแม้แต่น้อย 

 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางโดยเครื่องบินแห่งชาติจีนไปถึงกรุงมอสโกเมื่อ

ช่วงกลางวันวันท่ี 20 มนีาคม เพื่อการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ และได้รับการ

ต้อนรับโดยประธานาธิบดีปูติน ก่อนเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ นับเป็นครั้ง

แรกท่ีสีจิ้นผิงพบกับปูตินนับแต่วาระท่ีเกิดสงครามท่ีปูตินก่อขึ้นอย่างอุกอาจในยูเครน

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2022 (พ.ศ. 2565) แม้ว่าท้ังสองจะพดูโทรศัพท์กันหลายสิบ

ครั้งนับแต่นั้น (ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ท้ังสองได้หารือกันโดยทางโทรศัพท์ประมาณ 40 

ครั้ง) 
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 ตามที่ตกลงกันล่วงหน้า จีนและรัสเซียได้ลงบทความในหนังสือพิมพ์ของแต่ละ

ฝ่าย ซึ่งเท่าที่เห็นผ่านๆ สีจิ้นผิงได้ล าดับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝา่ยในรอบ 70 ปีที่

ผ่านมา  ซึ่งเป็นไปอย่างใกล้ชิด มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และร่วมมือกันในทางต่างๆ 

แต่ไม่มีการกล่าวถงึการสงครามท่ีรัสเซียก่อขึ้นในยูเครน ซึ่งสีจิ้นผิงใช้ค าว่า 

“วิกฤตการณ์” ในแผนท่ีเขาอ้างว่าเพือ่สันติภาพด้วยการเจรจา 

 การเยิอนกรุงมอสโกของสีจิ้นผิงเป็นเวลา 2 วนัเศษ แสดงชัดถึงความต้องการ

ของสี่จิ้นผิงที่จะกระชับความสมัพันธ์ในทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐ

สัมพันธ์เพื่อช่วยประคับประคองรัสเซียภายใต้ปูตินในยามยากและย้ าความเป็น

หุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างกัน โดยตั้งใจจะช่วยกันไปจนถึงปี 2030 แต่ไม่ปรากฏ

หลักฐานในชั้นน้ีว่า จีนจะส่งอาวุธร้ายแรง (Lethal Weapons) ให้ 

 ภาพท่ีปรากฏในการเยือน “เพื่อนรัก” ในเครมลินครั้งน้ี ดูจะไม่เป็นท่ีประทับใจ

เท่าใดนัก และสจีิ้นผิงมิได้ถูกถือวา่เป็นกลางอย่างแท้จริง เนื่องจากเขา “เข้าขา้ง” ปตูิน

โดยตลอดเช่นเคย การท่ีเขาหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์ถึงโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครน

ตลอดเวลาท่ีเขาพยายามจะท าตัวเป็น Peacemaker ดูจะไม่ได้ผล  

ตามความเห็นขงผู้สังเกตการณ์ จีนพยายามจะแสดงให้เห็นว่าตนเป็นมหาอ านาจ

ส าคัญซึ่งก าลังแข่งขันกับสหรัฐในการเป็นผู้ก าหนดกฏเกณฑ์ระหว่างประเทศ และจีน

ถือว่ารัสเซียเป็นเพียง Junior Partner ในบริบทของการเมืองแห่งอ านาจระหว่าง

ประเทศ 

ท้ังสองฝ่ายได้ประชุมหาริอข้อราชการระหว่างกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝา่ย

จ านวนมากเข้าร่วมด้วย ก่อนท่ีท้ังสองผู้น าจะให้สัมภาษณ์แก่ผู้แทนสื่อมวลชน และมี

การลงนามในปฏิญญาเล่มใหญ่ ถึงกรอบความร่วมมือ โดยย้ าถึงจุดสูงยิ่งของ

ความสมัพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย 

หลังจากการลงนามในปฏิญญาร่วม กองก าลังของรัสเซียก็ฉลองด้วยการระดมยิง

ขีปนาวุธไปยัง “residential buildings” ในเมืองต่างๆ ของยูเครน เช่นซาโปริซเซีย โอ

เดสซ่าและคาร์ก้ิฟ ท าให้มีผู้เสียขีวิตและบาดเจ็บจ านวนหน่ึง ในขณะเดียวกัน
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ประธานาธิบดีโวโรดิมีร ์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้เดินทางอย่างเงียบๆ ไปเยี่ยมทหาร

ยูเครนและผู้ได้รับการรักษาพยาบาลในบริเวณโดเนสก์  

การระดมโจมตียูเครนดูจะสอดคล้องกับการเสร็จสิ้นการเยือนรัสเซียของ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง นับเป็นประจักษ์พยานว่า การเยือนกรุงมอสโกของผู้น าจีนไม่

น่าจะเป็น “เพื่อสันติภาพ” ตามที่ฝา่ยจีนกล่าวอ้าง  

เพื่อเป็นการช่วยเหย่ือของการรุกราน กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประกาศจะ

จัดสรรเงิน 15.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจให้แก่

ยูเครนงวดใหม่ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการป้องกันประทศ นั้น รายงานจากสหรัฐแจ้งว่า 

การฝึกอบรมการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแก่กองก าลังยูเครน เช่น Patriots และ

รถถัง Abrams รวมท้ังกระสุนเพิ่มเติมส าหรับปืนใหญ่ จะแล้วเสร็จในไม่ช้า เพราะกอง

ก าลังของยูเครนมีความสามารถอย่างดีเย่ียมในการเรียนรู้และการปรับใช้กับ

สถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งปรากฏในการรบจริงตลอดหน่ึงปีเศษท่ีผ่านมา 

กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ตอบขอ้กล่าวหาของรัสเซียว่า ระบบท่ีจัดให้มิใช่อาวุธโจมตี 

แต่เป็นเครื่องป้องกันภัยทางอากาศท่ีรัสเซียระดมโจมตียูเครนแทบจะตลอดเวลา 

  

 

ผลกระทบต่อวงการเงินและการธนาคารในโลก อันสืบเนื่องมาจากการล่มสลายของ

ธนาคาร Silicone Valley Bank และธนาคารขนาดย่อมอีก 1 แห่ง ยังสั่นสะเทือนการ

ธนาคารของโลกไปหลายภูมิภาค ขา่วกระแสหน่ึงแจ้งว่า การสื่อสารผ่านสื่อสังคม

ต่างๆ ท าให้สถานการณ์หนักหน่วงขึ้นอีก 

 ในสหรัฐ First Republic Bank ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก

บรรดาธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งช่วยกันเสริมสินเชื่อให้ประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์ และ

นางแจเน็ต เยลเล็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรคลังได้ไปชี้แจงตอ่คณะกรรมาธิการ



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

25 
 

การคลังและการเงินของสภาผู้แทนราษฎรถึง 2 วันต่อเน่ืองกัน ด้วยการยืนยันว่า 

ความน่าเชื่อถอืของระบบการธนาคารของสหรัฐน้ันยังคงมั่นคงอยู่เช่นเดิมหรือ 

SOUND ส่วนประธานธนาคารกลางสหรัฐก็ยังมิได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ แม้

ตลาดจะเชื่อว่า อัตราใหม่น่าจะไม่เกินร้อละ 0.25 เพราะ 0.50 คงจะสงูเกินไป โดย

ธนาคารกลางสหรัฐจะหารือกันถึงอัตราใหม่ในสัปดาห์น้ี แต่มิได้ให้สญัญาณว่าอัตรา

ใหม่จะอยู่ในเกณฑ์ใด 

 สถานการณ์ในยุโรปต่างออกไป เนื่องจากธนาคาร Credit Suisse ถูกผู้ถือหุ้นดึง

ราคาต่ าจนตอ้งหันไปขอสินเชื่อจากธนาคารชาติสวิสถึง 54 พันล้านดอลลาร์ แต่ก็ยัง

ไม่กลับมาเข้มแข็งเช่นเดิม มูลค่าหุ้นยังผันผวนอยู่มาก ความเป็นไปของภาวะการเงิน

ในยุโรปยังน่าวิตกอยู่ แต่อัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับสูง เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม นาง

คริสตีน ลาการ์ด ประธานธนาคารอีซีบีจึงตัดสนิใจก าหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีร้อยละ 0.50 

อันท าให้ตลาดแปลกใจไปหมด แต่ดจูะได้ผลในการท าให้วงการการเงินและการ

ธนาคารคลายความตื่นตระหนกได้บ้าง 

 รายงานข่าวจากสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม แสดงว่า Credit 

Suisse ยังไม่มั่นใจในเสถียรภาพของตนเอง จึงได้เริ่มเจรจากับธนาคารคู่แข่ง อัน

ได้แก่ Union Bank of Switzerland or UBS เพื่อจะควบรวมกิจการกันต่อไป แต่การ

เจรจายังไม่ถึงจุดท่ีจะแถลงต่อสาธารณชนในช้ันน้ีได้ ตามภาวะของตลาดหุ้น ราคา

ของเครติตสวสิตกลงจาก 8 พันลา้นในวันศุกร์เหลือเพียง 3.5 พันล้านในวันอาทิตย์ 

 ด้วยเหตุดังกล่าว การเจรจาระหว่างสองธนาคารจึงตกลงกันได้ในคืนวันอาทิตย์ 

โดยธนาคาร UBS จะซื้อธนาคารเดรดิตสวิสในราคา 3.2 พันล้าน (ดอลลาร์?) อันท าให้

วงการการเงินในสวิตเซอร์แลนด์แสดงความพอใจ ส่วนกระแสต้อนรับในตลาดหุ้น

วอลลส์ตรีทเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์ท่ี 20 มนิาคม อยู่ในทางที่ดี และในขณะเดียวกัน

บรรดาธนาคารกลางทั่วโลก ต่างร่วมมอืกันท าให้มั่นใจได้ว่า เงินตราดอลลาร์จะไม่

ประสบปัญหาทางสภาพคล่อง อันสอดคลอ้งกับความประสงค์ของธนาคารกลางสหรัฐ

อย่างทันท่วงทีท่ีจะให้เงินสกุลดอลลาร์ไหลเวยีนได้อย่างปกติ 
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 ด้วยการประสานมาตรการระหว่างประเทศในจังหวะที่เหมาะสม ความมั่นใจใน

เสถียรภาพของสถาบันการเงินท าให้ตลาดการเงินค่อยผ่อนคลายความวิตกลงบ้าง 

สังเกตได้ทางหน่ึงจากขาขึ้นของตลาดหุ้นในภูมิภาคตา่งๆ แม้ภาวะตลาดหุ้นอันเป็น

การเก็งก าไรจะมิใช่มาตรวัดสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินอันเชื่อถือได้นักก็ตาม  

 

 ตลอดวันสดุสัปดาห์ท่ีผ่านมา สือ่กระแสหลักทั้งในอเมริกาและยุโรปตะวันตกได้

รายงานความคาดหมายของนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ที่ปรากฏในสื่อสังคมของเขาเอง ว่า

โดยท่ีเขาจะถูกหน่วยงานฝ่ายยุติธรรมของสหรัฐออกหมายจับเพื่อด าเนินคดีในวัน

อังคารท่ี 21 มีนาคม จึงขอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเขาร่วมกันประท้วง ท านองเดียวกับ

การจลาจลท่ีเขาปลุกปัน่ขึ้นท่ีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันท่ี 6 มกราคม ปี 2021 ซึ่งอันท่ี

จริงเป็นอีกคดีหน่ึง และคาดหมายได้วา่ จะมีคดีต่างๆ ตามมา 

 กระทรวงยุติธรรมมิได้แจ้งข่าวน้ีล่วงหน้าตามวิธีปฏิบัติปกติอยู่แล้ว รวมทั้ง

อัยการศาลแขวงใต้ของนครนิวยอร์กซึ่งเป็นเจ้าของคดีก็มไิด้ยืนยันข่าวที่มาจากทรัมป์

เช่นกัน ในขณะท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมชาวอเมริกัน เพียงแต่ให้

ความเห็นส่วนตัวว่า ทรัมป์ยังคงหลงผิดว่า เขายังมีอ านาจสั่งการผู้ถือกฏหมายเช่น

สมัยท่ีเขาเป็นประธานาธิบดี 

 คดีท่ีกล่าวถึงไดแ้ก่การจ่ายเงิน “แบบงุบงิบหรือปิดปาก Hush Money” ตาม

ค าให้การของนาย Michael Cohen อดีตทนายความส่วนตัวของนายทรัมป์ ซึ่งยืนยันต่อ

คณะผู้สอบสวนว่า นายทรัมป์ใช้เงินเพื่อปกปิดคดีทางเพศกับ Stormy Daniels ดารา

หนังผู้ใหญ่ระหว่างที่ก าลังหาเสียงเลือกตั้ง อันเป็นการละเมิดกฎหมายเลือกตั้งโดยมี

หลักฐานยืนยันขัดแจ้ง นอกจากน้ียังมีอีกหลายคดีซึ่งหนักหนากว่าคดีน้ี รวมทั้งคดี

ต่างๆ อันเน่ืองจากการครอบครองเอกสารลับท่ีสุดของทางการซ่ึงจ านวนมากถูก

ค้นพบท่ีใต้ถุนบ้านพักมาร์-อา-ลาโก้ท่ีมลรัฐฟลอริด้า อันท่ีจริง กระทรวงยุติธรรมยังมี

หลักฐานว่า มีการถ่ายส าเนาเอกสารลับมากและลับที่สุดอีกจ านวนหน่ึง ซึ่งอาจเป็นคดี

ส าคัญตอ่ไปได ้ 
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 เมื่อคืนวันท่ี 18 มีนาคม วลาดิเมียร์ ปูตินได้เดินทางโดยเฮลิค็อปเตอร์ของทหาร

รัสเซียไปที่เมืองมาริยูโปล หน่ึงคืนหลังจากที่ไปเยือนไครเมียซ่ึงถูกปูตินใช้กลวิธียึดไป

และผนวกเข้าเป็นดินแดนของรัสเซีย แต่สหประชาชาติและนานาชาติไม่ยอมรับมาแต่

ปี 2014  

 ตามรายงานของ Ivan Watson แห่ง ซีเอ็นเอ็น เมื่อปูตินไปถึงในยามวกิาล เขา

ได้ขับรถยนต์เล็กไปยังอพาร์ตเม้นต์ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและได้บอกแก่ผู้อาศัย

ชาวยูเครนว่า รัสเซียจะซ่อมแซมให้ อันท าให้ชาวบ้านคั่งแค้นหนักขึ้นเพราะความ

เสียหายเกิดขึ้นหลายครั้งจากการระดมยิงขีปนาวุธของรัสเซียเอง หญิงสูงวัยชาว

ยูเครนผู้หน่ึงใช้ค าพูดว่า การท่ีปูตินไปเสมือน “a serial killer visiting scene of the 

crime” อันตรงกับความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นเมื่อในปีท่ีแล้ว กองก าลังของปูตินได้ยิงระเบิด

และขีปนาวุธท้ังจากทางบก ทางทะเลและทางอากาศตลอดวันและคนื 

 เมื่อปลายสัปดาห์ท่ีแล้ว สื่อทางการของรัสเซียได้แพร่ภาพและข่าววา่ นายโชกู 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้ไปเยือนมาริยูโปลโดยไม่มีประกาศแจ้ง

ล่วงหน้าเช่นกัน และไม่มีค าบรรยายประกอบภาพว่าเป็นเหตุการณ์ในวันใด 

เน่ืองจากแมริยูโปลมิได้อยู่ในการครอบครองภายใต้กองก าลังของฝา่ยใดในปัจจุบันน้ี 

แต่มีชาวยูเครนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยยังพักอาศัยตามมีตามเกิดอยู่จ านวนหน่ึง 

 การแสดงภาพปูตินไปในท่ีต่างๆ นอกจากกรุงมอสโกขณะนี้จ าเป็น เพราะตั้งแต่

วันท่ี 18 มีนาคม ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ International Crminal Court-

ICC ได้ออกหมายจับปตูินและเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียอีก 1 คนในข้อหา

อาชญากรรมสงคราม ด้วยประกาศน้ี ทางการของประเทศใดก็ได้สามารถจับกุมตัวเขา

และส่งไปด าเนินคด ี
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 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ฉบับก่อนหน้านี้ได้รายงานเก่ียวกับการ

เลือกตั้งประธานาธิบดี ผู้ว่าการรัฐ สภาผู้แทนฯ ในไนจีเรีย โดยจบไว้ลอยๆ เนื่องจาก

ศาลยังมิได้พิพากษา   

 ในรายงานท่ีกล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในรายงานก่อนน้ันว่า การ

เลือกตั้งของไนจีเรียอาจจะใช้เวลานานกว่าของเคนยา ซึ่งนายวิลเลียม รูโต้ได้รับเลือก

และแม้จะถูกคู่แข่งแย้งค้าน ในท่ีสุด ศาลก็ได้ตดัสินว่า รูโต้เป็นผู้ได้ชัยชนะอย่าง

ถูกต้อง และเขาได้ปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่งไปพักใหญ่แล้ว ปรากฏว่าเมื่อคืนน้ี (20 

มีนาคม) มีรายงานว่าประชาชนจ านวนหนึ่งได้เรียกร้องให้เขาสละต าแหน่ง ด้วย

เหตุผลจากความล้มเหลวที่เขาไม่สามารถท าให้ค่าครองชีพลดลงได้ ข้าพเจ้ายังมิได้

ทราบข่าวคืบหน้าในเร่ืองนี้มากนัก 

 ทราบแต่เพียงว่า การประท้วงผู้น าเกิดขึ้นหลายแห่งในภูมิภาคแอฟริกา ส าหรับ

เคนยา น้ัน นาย Raila Odinga คู่แข่งของประธานาธิบดีรูโต้ เป็นแกนน าของการ

ประท้วงซึ่งเรียกร้องให้ต่อต้านรัฐบาลเป็นประจ าสัปดาห์ด้วยเหตุผลของความตกต่ า

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเคนยามีอัตราเงินเฟ้อสูงถึงรอ้ยละ 9 ค่าของเงินตราลดน้อยลง 

สหภาพแอฟริกาใต้ และตูนิเซียก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านเช่นกัน แม้สาเหตุจะ

แตกต่างกันไป 

 ส่วนการเลือกตั้งในไนจีเรีย นั้น ยังไม่จบสิ้น การเลือกตั้งใหม่เมื่อวนัเสาร์ท่ีผ่าน

มา นั้น ยังโต้แย้งกันอยู่ รวมทั้งในระดับผู้ว่าการรัฐลากอสด้วย จึงตอ้งคอยติดตามข่าว

ต่อไป  

 

 

การฟุ้งกระจายของเขม่าจาก Caesium-137 ท่ีปรากฏในรายงานของสื่อว่าตรวจพบใน

บริเวณโรงงานไฟฟ้าในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันท่ี 9 มีนาคม และมีการตรวจตราของ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแถลงข่าวพร้อมเจา้หน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งเลขาธิการ
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ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส) เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อัน

ถูกต้อง แมจ้ะใช้เวลามากไปหน่อย (ท่ีกล่าวเช่นน้ีเป็นไปจากเน้ือหาของข่าวในมติชน

รายวันของวันท่ี 21 มีนาคม) แต่ล าดับของเหตกุารณ์ต่างไปบ้างในสาระส าคัญ ท่ีได้

ทราบในระยะต่อมาจากคุณปลอดประสบ สุรสัวดี ซึ่งได้ประมวลมาจากเลชาธิการของ 

ปส โดยตรงและน าลงในเฟสบุคในวันท่ี 21 มีนาคม เช่นกัน 

 ข่าวความเป็นไปได้ของการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตภาพรังสี ซิเซ่ียม 137 

น้ันมีกระเส็นกระสายมาหลายวันพอสมควร อนัเน่ืองจากการขาดความรู้ถึงภยันตราย

ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน 

 เหตุการณ์คล้ายคลึงกันท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้แก่การท่ีซาเล้งได้เก็บสาร

กัมมันตภาพรังสีมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งก็ได้รับการแก้ไขไปได้หลังจากที่มี

การตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนกันไม่น้อย แม้ในขณะน้ัน สื่อสังคมยังมิได้มี

แพร่หลายเช่นปัจจุบันน้ี 

 ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเหตุการณ์น้ีในฐานะที่ได้เคยด ารงประธานการประชุม

ใหญ่สมัยท่ี 25 ของทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศในช่วงเวลาอันวิกฤตยิ่ง

ในประวัติศาสตร์ของทบวงการช านัญพิเศษแห่งนี้ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเชิงการ

ทูตให้แก่อนุชนรุ่นหลัง จึงขอน าบันทึกส่วนตัวมาต่อท้ายรายงานฉบับน้ี 

 การเฝ้าระวังมิให้เกิดเหคุการแพร่กระจายของกัมมันคภาพรังสีต้องการความ

เอาใจใส่ของฝา่ยต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วยการให้มีการตรวจตราสภาพแวดลอ้มเป็น

ประจ าและการเสนอรายการวัสดุท่ีอาจมีกัมมนัตภาพรังสีให้ส านักงานปรมาณูเพื่อ

สันติซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจตราในกรอบงานด้าน Safeguard ของทบวง

การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ อันมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

ในการไปตรวจตรายังประเทศต่างๆ แทนท่ีจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเฉพาะเมื่อมีเหตอุัน

ควรแล้ว เว้นแต่กรณีฉุกเฉินเช่นท่ีเกิดขึ้นในออสเตรเลียตะวันตกเมือ่เร็วๆ นี้ อันเป็น

ข่าวไปทั่วโลก โชคดีท่ีตามค้นหาจนพบ เรื่องนี้ส าคัญมาก เพราะวัสดท่ีุมี
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กัมมันตภาพรังสีมีอยู่ท่ัวไป รวมท้ังในวงการแพทย์ และมีการใช้ประโยชน์ในหลายแห่ง 

ดังเช่นในการถนอมอาหาร (Food Irradiation)  

  

  

บทความพืเศษ 

การเตรียมการก่อนเป็นผู้ก ากับการประชุมท่ีส่อเค้าจะรุนแรง 

 ด้วยความที่ส านึกได้ว่า ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เวลาและความสามารถท่ีจะ

ท างานเพื่อเป็นวิทยาทานแก่อนุชนรุ่นหลังคงจะค่อยๆ น้อยลงตามธรรมชาติของ

มนุษย์ ข้าพเจ้าจึงตัดสนิใจน าประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะนักการทูตคนหน่ึงมา

แบ่งปันกับท่านผู้อ่าน แม้จะได้เคยแทรกประสบการณ์ของตนเองไวใ้นหนังสือท่ีเคย

แต่งจากความทรงจ า 40 ปีหลังเหตุการณ์ เช่น “ยุทธการยึดสถานทูตอิสราเอลกลาง

กรุง-การก่อการร้ายสากล-บททดสอบการทูตไทย”. . .พ.ศ. 2554 อันเป็นข้อเขียนเชิง

อัตชีวประวัติและประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศซึ่งแทรก

ประสบการณ์ส่วนตัวอยู่หลายแห่ง ทั้งน้ีรวมค าบรรยายประกอบภาพท่ีลงใน Facebook 

ด้วย เรื่องราวต่อไปนี้เป็นความท้าทายความเป็นนักการทูตในกิจการพหุภาคีไม่น้อย 

โดยในตอนท้ายอาจจะเพิ่มประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งก็ไม่ไร้ประโยชน์เสียทีเดียว

เพราะฝึกให้ข้าพเจ้าสามารถท าหน้าที่มากกว่าหน่ึงอย่างได้ในขณะเดยีวกันจากแท่นท่ี

น่ังของประธานการประชุม 

 

 เมื่อปี 1981 Duncan Campbell เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ณ กรุงเวยีนนาได้

ขอร้องให้ข้าพเจ้ารับเป็นประธานการประชุมใหญ่สมัยท่ี 25 ของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศหรือ The 25th Session of the General Conference of the 

International Atomic Energy Agency เน่ืองจากเขาเชื่อว่าข้าพเจ้าคงจะมีวิธีการทางการ
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ทูตช่วยประคับประคองการประชุมขององค์การน้ีให้ลุล่วงไปได้และคงอยู่รอดตลอดปี

ท่ีมีเหตุรุมเร้าหลายประการหนักกว่าทุกปีท่ีผ่านมาตั้งแต่การก่อตั้ง 

 ข้าพเจ้ามิได้ปฏิเสธค าขอร้องของเอกอคัรราชทูตออสเตรเลีย แต่ขอเวลา

แก้ปัญหาท่ีในปีน้ัน ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม 77 หรือกลุ่มประเทศก าลัง

พัฒนาทั้งหมดในสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เช่นเดียวกับท่ีได้เคยด ารงต าแหน่ง

เดียวกันท่ีสหประชาชาติ ณ นครเจนีวามากอ่นหน้านั้นในช่วงท่ีมีวาระส าคัญในการ

เจรจาระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนาอย่างมากมายเป็น

ประวัติการณ์ และวาระยุ่งยากในการประชุมที่กรุงเวียนนาก็เป็นความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนาอย่างน้อยใน 2 วาระด้วยกัน ในท่ีสุด เพื่อน

ร่วมงานในกลุ่มแนะน าให้ข้าพเจ้าพักจากต าแหน่งในกลุ่ม 77 ตลอดช่วงของการ

ประชุมสมัยสามัญและสรรหาผู้ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าสามารถรักษาการแทนได้โดยขอความ

เห็นชอบจากท้ังกลุ่ม ซึ่งเป็นทางออกที่ดีและ เอกอัครราชทูตอาห์เหม็ด เกซาลจาก

ตูนิเซียตกลงตามค าขอของข้าพเจ้าและเป็นผูท่ี้ท้ังกลุ่มเห็นชอบด้วย ข้าพเจ้าจึงยืนยัน

กับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียว่าตกลงรับเป็นตามท่ีเขาขอร้อง 

 ท่ีว่าปีนั้นมีปัญหาหนัก เพราะนอกจากเร่ืองอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

แล้ว ยังมีอยู่ 2 เรื่องอันเป็นเร่ืองใหม่ซึ่งร้อนแรงมาก จนหนังสือพิมพ์ Die Welt ของ

เยอรมนีคาดหมายในหน้า 1 ว่า การประชุมใหญ่สมัยท่ี 25 ของทบวงการฯ จะเป็น 

“The most explosive in Agency’s history.” 

 วาระแรกได้แก่การท่ีอิสราเอลไดส้่งฝูงบินรบชนิด F-16 ไปโจมตีทิ้งระเบิดเตา

ปฏิกรณ์ปรมาณูที่เมือง Osirak ของประเทศอิรักโดยปราศจากการย่ัวยุ จนระเบิด

เสียหายหมด 

 อีกวาระหน่ึงได้แก่การเลือกตั้งผู้อ านวยการใหญ่หรือ Director-General ของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency-

IAEA) คนใหม่แทนคนเก่าคือ Dr. Sigvard Eklund ชาวสวีเดน ซึ่งด ารงต าแหน่งมาแล้ว 

20 ปี อันไม่น่าจะเป็นเร่ืองหนักหนา แต่กลับเปน็เพราะในชั้นแรกมีผู้สมัครเข้าชิง ท้ัง
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จากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาเป็นจ านวนมากตลอดหลายเดือน

ก่อนการประชุม ท าให้ต้องมีการออกเสียงภายใน Board of Governors เพื่อให้สามารถ

เลือกกันได้ตามกระบวนการคัดออก อันจะมีผลให้ในท่ีสุดเหลือเพียง 2 คน คอื

เอกอัครราชทูตโดมินโก เซียซอน (ฟิลิปปินส์-ประเทศก าลังพัฒนา) และนายเอ็ดวิน ไร

เชาร์ (เยอรมันตะวันตก-ประเทศพัฒนาแล้ว) ซึ่งได้รับการออกเสียงด้วยการใช้ straw 

ballot ภายใน Board of Governors เพื่อให้เหลือเพียง 1 คนแต่ไม่ส าเร็จ ชื่อของทั้งสอง

จึงคงอยู่เพื่อการเลือกตั้งในระหว่างการประชุมใหญ่ สมัยท่ี 25 

 การท่ีอิสราเอลโจมตีเตาปฏิกรณ์ปรมาณูของอริักเป็นเรื่องท่ีน่าหนักใจมาก ไม่

ว่าในระยะนั้นอิรักมีความตั้งใจจะพัฒนาอาวธุนิวเคลียร์หรือไม่ก็ตาม เน่ืองจากไม่

ปรากฏหลักฐานของการย่ัวยุจากฝ่ายอิรักและเตาปฏิกรณ์ก็อยู่ในขั้นของการทดลอง

โดยไม่มีการเพิ่มสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมอยู่ด้วย อย่างไรก็ดีตามการประเมินของ

ข้าพเจ้าในแง่ของการประชุม คู่กรณีต่าง “แรง” ท้ังนั้น โจทย์ส าคัญได้แก่การหาทางมิ

ให้ท้ังสองฝ่ายปะทะคารมกันในการอภิปรายวาระนี้ ยิ่งกว่าน้ัน ยังมีกระแสข่าวมาด้วย

ว่า หากเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมลงมติให้ขับอิสราเอลออกจากสมาชิกภาพของทบวง

การฯ อันไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศใดมาก่อน สหรัฐซ่ึงเป็นพลังใหญ่ในองค์การก็จะ

ถอนตัวแสดงความไม่เห็นด้วย อาจเป็นชนวนน าไปสู่การสลายตัวของทบวงการฯ ได้ 

นับเป็น “ฉากทัศน์เลวร้ายท่ีสุดหรือ Worst-case scenario” อันประเทศสมาชิกจ านวน

ไม่น้อยคงไม่พึงประสงค์ 

 แต่ใครจะป้องกันได ้เนื่องจากเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้นเป็นเรื่องของ “อารมณ์” อันยาก

ท่ีจะคุม ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าก็ยังเช่ือว่า จะสามารถใช้ความสามารถทางการทูตค่อยๆ

ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในท่ีสุด 

 บางทีความที่ข้าพเจ้าเป็นประธานกลุ่ม 77 มาท้ังที่สหประขาชาติ ณ นครเจนีวา

และที่กรุงเวียนนาอาจจะมีส่วนข่วยผ่อนคลายความรู้สึกรุนแรงท่ีย่อมมีเป็นธรรมดา 

ในเมื่อผู้แทนหลายประเทศในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเห็นว่า อิรักถูกรังแกอย่างชัด

แจ้ง แต่เขาก็เขา้ใจดีวา่ ในฐานะที่ข้าพเจ้าจะตอ้งก ากับการประชุมให้ราบรื่นและจบลง
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ด้วยดี เขาก็จะไม่ท าอะไรท่ีจะท าให้งานของข้าพเจ้ายุ่งยากยิ่งขึ้น อันเป็นก าลังใจแก่

ข้าพเจ้าไม่น้อย เพราะผู้แทนกว่า 100 ประเทศเอาใจช่วยข้าพเจ้าอยู่ตลอด 

 ในระยะประมาณหน่ึงเดือนก่อนการประชุม ข้าพเจ้าคิดวา่ ทางที่น่าจะดีกว่าทาง

อื่นได้แก่การหาช่องทาง “จัดฉาก” ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินตามแนวทางน้ันเท่าที่จะ

สามารถท าได ้โดยในชั้นแรกได้แบ่งประเทศท่ี “คิดเหมือนกัน” เป็นกลุ่มๆ และนัดไป

หารือกันเป็นการภายในท่ีอาคารสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนาซึ่งสร้างเสร็จแล้วในปี

น้ัน เนื่องจากในระยะนั้น การประขุมใหญ่ของทบวงการฯ จะมีขึ้นท่ีโถงใหญ่ของ

พระราชวัง Hapsburg ในเมืองเก่าของกรุงเวียนนา ส่วนคณะผู้แทนอสิราเอลซึ่งจะมา

จากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ นั้น ข้าพเจ้าได้เชิญไปพบอย่างเงียบๆ ในห้องท างาน

ของประธานซ่ึงฝ่ายออสเตรียจัดให้เป็นพิเศษในห้องชุดของเจ้าชายราเดสกี้ (Radesky 

Suite)  

 ผู้แทนคนแรกท่ีข้าพเจ้าหารือด้วยได้แก่เอกอคัรราชทูต Roger หัวหน้าคณะ

ผู้แทนสหรัฐ เพราะทราบดีว่า สหรัฐอยู่ในฐานะที่จะช่วยก าหนดท่าทีแก่อิสราเอลได้

มากกว่าผู้แทนประเทศอื่น และโดยส่วนตัวก็สนิทสนมกับข้าพเจ้าตลอดมา ข้าพเจ้า

ยอมรับกับเขาว่า “หนักใจ” ในการท่ีจะต้องเผชญิกับผู้แทนอิสราเอลซึ่งทราบเป็นการ

ภายในมาว่า รัฐบาลอิสราเอลได้คดัเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการทูตชั้นน าของอิสราเอลมา

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนในการอภิปรายปัญหาอันร้อนแรงครั้งน้ี มิใช่เพราะข้าพเจ้าคดิ

ว่าจะรับมือกับเขาไม่ได ้เพราะในฐานะประธาน ข้าพเจ้าเป็นผู้ก าหนดกระบวนการ

อภิปรายให้ไปในทิศทางที่จะมิให้แต่ละฝา่ยปะทะคารมกัน ซึ่งข้าพเจ้าจะพบกับหัวหน้า

คณะผู้แทนอิสราเอลเปน็การเฉพาะตัวก่อนหน้าที่จะถึงวาระการประชุมข้อนี้ ส่วน

กระแสข่าวที่ว่า เขา (สหรัฐ) จะถอนตัวจากทบวงการฯ หากที่ประชุมจะลงมติให้ขับ

อิสราเอลออกจากสมาชิกภาพ น้ัน ข้าพเจ้ามิได้น ามาใช้กับผู้แทนสหรัฐ 

 ต่อจากน้ัน ข้าพเจ้าไดห้ารือกับผู้แทนประเทศก าลังพัฒนา เพื่อรับฟังแนวคิด

จากเขา ซึ่งในท่ีน้ัน มีผู้แทนอิรักซ่ึงได้ช่วยข้าพเจ้าในกลุ่ม 77 ด้วย ปรากฏว่า แผนการ

ท่ีจะ”จัดฉาก” มคีวามคบืหน้าไปมากเกินคาด ข้าพเจ้าจึงแนะน าว่า ให้กลุ่มร่างข้อมติ
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ในทางอันรอมชอม แมจ้ะมีการต าหนิอิสราเอลที่ได้ใช้ก าลังโจมตีอิรกัโดยปราศจาก

การย่ัวยุ อันอาจจะน าไปสู่สถานการณ์รุนแรงในภูมิภาคท่ีไม่พึงปรารถนาส าหรับฝ่าย

ใดท้ังสิ้น และแนะให้กลุ่มหารือกับฝ่ายสนับสนุนในทบวงการว่าวิกฤตการณ์ดังที่

เกิดขึ้นพึงได้รับการแก้ไขตามภารกิจของทบวงการฯ ซึ่งจ ากัดอยู่เฉพาะทางเท็คนิค อัน

ได้แก่ Safeguard ส าหรับวัสดุทางนิวเคลียร์และการช่วยเหลือทางพัฒนาในการใช้

พลังงานปรมาณูเพื่อสนัติหรือควรส่งเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

เป็นฝ่ายพิจารณาเนื่องจากเป็นประเด็นทางการเมือง ส่วนผู้แทนอิรัก นั้น ข้าพเจ้าแนะ

ให้เขาจัดท าข้อมตติ่างหาก จะใช้ถ้อยค ารุนแรงเพียงไรก็สุดแต่จะเห็นสมควร เพราะ

เป็นฝ่ายถูกกระท า แต่ในท่ีประชุม ข้าพเจ้าจะให้มีการออกเสียงลงมตใินร่างของกลุ่ม 

ซึ่งหากเสียงมากพอ ร่างอื่นๆ ก็จะตกไป รวมท้ังร่างของอิรักด้วย ซึ่งข้าพเจ้ามิได้กล่าว

เช่นน้ัน เพราะเชื่อว่าทุกคนทราบดีถึงนัยยะที่ข้าพเจ้าชี้แจงไป 

 ส่วนกลุ่มอื่นๆ เช่นกลุ่มยุโรปตะวันออก ซึ่งขณะน้ันมีสหภาพโซเวียตเป็นแกน

น า น้ัน ก็ได้มีการหารือ แต่จากการประเมินของข้าพเจ้า คงจะไมม่ีน้ าหนักมากเท่าใด

นัก และหากไม่งดเว้นออกเสียง ก็คงจะไปตามความเห็นส่วนใหญ่ 

 เมื่อถึงวันประชุมตามระเบียบวาระน้ี ปรากฏว่า สื่อมวลชนได้ไปท าขา่วมากเป็น

พิเศษ หัวหน้าคณะผู้แทนอิสราเอลซึ่งพูดภาษาอังกฤษราวกับชาวอังกฤษที่ได้รับ

การศึกษามาดี เป็นนักการทูตที่คล่องแคล่วตามความคาดหมายของขา้พเจ้าซึ่งข้าพเจ้า

ได้หารือเป็นการภายในแล้ว เห็นว่าจะต้องก าหนดวิธีการอันจะไม่เปิดโอกาสให้เขา

อภิปรายมากนัก ด้วยการเร่งรัดการน าวาระเข้าสูโหมดของการลงมติ ซึ่งผู้อภิปรายจะ

กล่าวได้รอบเดียว เรียกว่า “อธิบายการออกเสียงก่อน” หรือ “อธิบายการออกเสียงหลัง

การออกเสียง” 

 ความยุ่งยากที่มิได้คาดคิดได้แก่การเข้าร่วมของคณะผูแ้ทนจากลิเบีย ซีเรียและ

อีกประเทศหนึ่งจากตะวันออกกลาง ซึ่งปกติมกัอภิปรายด้วยถ้อยค ารุนแรงและมิได้

ร่วมอยู่ในกลุ่มที่ข้าพเจ้าเชิญไปหารือด้วย กรณีนี้กลุ่มประเทศท่ีเห็นด้วยกับวิธีการของ

ข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นห่วงว่า ข้าพเจ้าจะรับมืออย่างไร 
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 วิธีที่ข้าพเจ้าใช้กับประเทศก าลังพัฒนากว่า 14 ประเทศท่ีจะกล่าวค าปราศรัยใน

วันแรกท่ีข้าพเจ้าเข้ารับต าแหน่งประธานท่ีประชุม ด้วยการปฏิเสธมิให้เขากล่าวแม้เขา

จะได้ลงชือ่ประเทศในบัญชี (Inscribed) มาก่อน เนื่องจากเวลามีจ ากัด ขณะที่มี

ระเบียบวาระการประชุมอยู่มาก นั้น เลขานุการของประธาน ซึ่งเป็นชาวยุโรป มองไป

ว่า “You have established your authority right from the start” ควรจะควบคุมการ

ประชุมได้อย่างราบรื่นตลอดไป ก็ต้องขอบคณุเขาท่ีให้ก าลังใจในจังหวะที่เหมาะสม

มาก และท าให้ข้าพเจ้าด าเนินการประชุมโดยส่วนใหญ่มิได้ใช้โน้ตที่เขาท าเสนอใน

ระหว่างการประชุม นอกจากจะเป็นเร่ืองการประกาศวาระต่างๆ ตามปกติ 

 ในระหว่างการอภิปราย ผู้แทนอิสราเอลพยายามจะเอาเปรียบข้อจ ากัดท่ี

ข้าพเจ้าได้ก าหนดไว้ ดว้ยการจะอธิบายการออกเสียงทั้งก่อนและหลังการออกเสียง 

ซึ่งข้าพเจ้ายอมไม่ได ้ถงึขนาดต้องขู่ว่า ปุ่มกดเปิด-ปิดไมโครโฟนอยู่กับประธาน หาก

ใครพูดก็จะไม่มีเสียงออกไป ท่ีพูดดังกล่าวหมายรวมถึงสามประเทศตะวันออกกลางท่ี

กล่าวโจมตอีิสราเอลอย่างรุนแรงด้วย แต่การพูดจาโดยไม่ใช้อารมณช์่วยมาก 

ตลอดเวลาของการโต้ตอบเหล่าน้ี ผู้แทนอิรักมิได้กล่าวข้อความใดๆ ในท่ีสุด ที่ประชุม

ก็ได้ลงมตดิ้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยกับข้อมติที่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติ ถ้าจะว่าไป การประชุมมิได้ถึงขั้นเกิดระเบิดครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ของทบวงการฯ ดังที่คาดหมายไว้ใน Die Welt ท่ีกล่าวถึงในตอนต้น 

 อีกวาระหน่ึงอันได้แก่การเลือกตั้งผู้อ านวยการใหญ่ของทบวงการคนใหม่มิได้

สร้างความหนักใจแก่ขา้พเจ้านัก จึงมิได้น าเขา้สู่ท่ีประชุมใหญ่จนกระทั่งคืนสุดท้าย 

และอาจจะเป็นเพราะความเบาใจอย่างมากท่ีเร่ืองรุนแรงท่ีสุดผ่านพ้นไปอย่างดีมาก 

ข้าพเจ้าจึงประกาศให้น าเรื่องการเลือกตั้งไปพจิารณาและออกเสียง—ถ้าจะมีการออก

เสียงในคณะกรรมการเต็มคณะของที่ประชุม แทนการประชุมใหญ่ เปิดโอกาสให้

ข้าพเจ้ากลับไปรับประทานอาหารค่ าท่ีท าเนียบได้  

 ไม่ทราบว่า ความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าท าให้ฝ่ายต่างๆ ตีความกันอย่างไร 

เพราะไม่นานหลังจากนั้น เลขานุการของข้าพเจ้าในฐานะประธานได้รายงานมาว่า 
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นายไรเชาร์ ผู้แทนเยอรมันตะวันตก ได้ขอถอนตัวจากการแข่งขัน คงเหลือเพียงโดมิน

โก เซียซอนจากฟิลิปปินส์ แล้วมีข่าวมาอีกวา่ แทนท่ีนายไรเชาร์ จะมี “ม้ามดื” ซึ่งไม่

เคยปรากฏชื่อมาก่อน 

 เมื่อถึงเวลาอันควร ข้าพเจ้าก็ให้เลขานุการประกาศว่า ข้าพเจ้าขอนัดประชุม

ประมาณ 20.30 น. คืนน้ัน แม้จะทราบว่า ตามมติท่ีประชุมใหญ่ การประชุมสมัยน้ัน

จะต้องแล้วเสร็จไม่นานหลังจากนั้น ข้าพเจ้าจึงสั่งต่อวา่ ขอให้เขา “หยุดนาฬิกา” ตาม

เวลา โดยอาศัยตัวอย่างว่า ในการประชุมว่าดว้ยปัญหาการเกษตรท่ีกรุงปารีสของ

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งยุโรปเมื่อปลายปี 1961 ซึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปสังเกตการณ์

ตามค าสั่งของท่านรัฐมนตรีถนัด คอมันตร์ แมข้้าพเจ้ายังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับ

ราชการในกระทรวง ประธานได้สั่งให้หยุดนาฬิกาเนื่องจากการเจรจาจะต้องใช้เวลา

เกนิก าหนด อันเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับการประชุมสมัยท่ี 25 เช่นกัน 

 เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการเต็มคณะซึ่งข้าพเจ้าต้องเป็นประธาน ชื่อของ “มา้

มืด” ก็ได้รับการเปิดเผยว่าได้แก่ Dr. Hans Blix ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่าง

ประเทศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ซึ่งฟังดูประเทศ

ต่างๆ เห็นว่ามีประวัติความเป็นมาน่านับถือ ภาระการตัดสินใจจึงอยูท่ี่ผู้สมัครจาก

ฟิลิปปินส์ ซึ่งต้องแข่งขนัอย่างหนักมาแรมเดือน 

 โดมินโก เซียซอนได้เข้าสู่ท่ีประชุมและขอกล่าวค าปราศรัย อันน่ารับฟังมาก ใช้

ถ้อยค าสุภาพแต่สงา่งาม เท่าที่พอจ าได ้เซียซอนแถลงว่า การแข่งขันในบางบริบทมี

ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งเขาก็เป็นผู้หน่ึงท่ีสมัครเข้าร่วม

ในการแข่งขันด้วย ปรากฏว่ากระบวนการดังกล่าวยืดเย้ือมาเป็นเวลาหลายเดือน แม้

จะเหลือเขาเองกับผูส้มคัรอีกคนหน่ึง ท าให้อดคิดไม่ได้วา่ การประชันขันต่อระหว่าง 2 

ฝ่ายเช่นท่ีเป็นมาจะยังผลดีต่อการสร้างเสริมเอกภาพในการบริหารองค์กรเช่นทบวง

การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศอันควรจะปลอดจากความขัดแย้งทุกขั้นตอน

หรือไม่ มาบัดนี้ มีผู้สมคัรใหม่จากสวีเดนซึ่งทราบกันดีว่าเป็นผู้มีพื้นฐานทางการศึกษา

และการท างานมาอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งระดับสูงของทบวงการพลังงานปรมาณู
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ระหว่างประเทศท่ีได้เสนอตัวเข้ามาช่วยสร้างความก้าวหน้าให้แก่องคก์รตามภารกิจ 

และโดยท่ีมิใช่ผู้เข้ามาแข่งขันกับผู้ใด เขา (เซยีซอน)จึงขอถอนตัวจากการแข่งขัน 

เพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรท่ีจะมีขึ้นต่อจากน้ีไปเป็นฉันทามติของทุกประเทศ อันจะ

ราบร่ืนเช่นท่ีเกิดขึ้นในกรณีที่ส่อเค้าจะรุนแรงซ่ึงยุติลงก่อนหน้านั้นด้วยฉันทามติ ท า

ให้การประชุมสมัยน้ีจบลงด้วยความสมานฉันท์ในปีท่ี 25 ของทบวงการฯ ทุกคนได้

ปรบมือด้วยความพอใจและลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร บลิกซ์เป็นผู้รับต าแหน่ง 

 หลังจากนัน้ ข้าพเจ้าจึงได้ขอให้เวลาเล็กน้อยส าหรับ ดร. ฮันส์ บลิกซ์ไปเตรียม

ค าปราศรัยเพื่อรับต าแหน่งหลังจากที่ข้าพเจ้าปฏิญาณตนเขาตามแบบพิธี สิ่งที่เกิดขึ้น

คือการอ าลาจากต าแหน่งของ ดร. ซิกวาร์ด เอ็กลุนด์ ชาวสวีเดนซ่ึงเป็นมา 20 ป ีด้วย

การรับต าแหน่ง “of another Swede” ตามท่ี ดร. บลิกซ์กล่าว 

  

หน่ึงปีหลังจากนั้น ท่านรัฐมนตรีสิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ ได้ขอให้ขา้พเจ้าเดินทางกลับไปเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจเพื่อปฏิรูปงาน

ของกรมเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ด าเนินการจนครบสองปีกับหน่ึงวัน ก็ได้รับพระ

มหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และไปด ารง

ต าแหน่งอีกหลายประเทศจนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2538 
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ก่อนท่ีจะย้ายจากกรุงเวียนนา ข้าพเจ้าได้ไปอ าลา ดร. บลิกซ์ ในห้องท างานของเขา 

นอกจากเร่ืองต่างๆ แลว้ ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้เขาตั้งผู้แทนจากประเทศก าลังพัฒนา

เป็นผู้บริหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเขาตอบรับว่า “Your wish is my command.” เข้าใจว่า 

Mohamed ElBaradei ผู้อ านวยการใหญ่จากอียิปต์ (1997-2009) ซึ่งขึ้นมาจากสายงาน

และเป็นอดีตนักการทูต อาจจะเป็นผู้หน่ึงที่ได้รับอานิสงส์จากค าขอน้ัน ทราบต่อมาว่า

เขาได้รับรางวัลโนเบลจากต าแหน่งนั้น เมื่อพ้นต าแหน่งแล้ว เขาได้เข้าสู่วงการเมือง

และดูเหมือนจะได้เป็นรองประธานาธิบดีอยู่ไม่นานนัก แต่ระบบภายในของประเทศ

หลังอาหรับสปริงไม่อ านวยให้เขาเติบใหญ่ในทางการเมือง ส่วน ดร. บลิกซ์ นั้น มี

ชื่อเสียงโด่งดังเพราะเปน็ผู้แย้งค าอ้างของอดีตผู้น าสหรัฐท่ีว่า ซัดดัม ฮุสเซน พยายาม

จะสร้างอาวุธที่มีอ านาจท าลายล้างสูง ว่าไม่มหีลักฐานยืนยันตามค าอ้าง ตามรายงาน

ของนักวิเคราะห์ด้านการก่อการร้ายท่ีท างานอยู่กับส านักข่าวกรองกลาง ผู้ที่อ้างผดิ

มิใช่ประธานาธิบดีบุช แต่เป็นอดีตนายพลโคลิน พาวเวลล ์ที่ไปเพ่งเล็งซัดดัมในทันทีท่ี

เกิดเหตุ 9/11 แทนท่ีจะมุ่งไปที่ตัวการจริง อันได้แก่โอซามา บิน ลาเดน แต่นายพลโค

ลิน เพาเวลล์ก็ได้ไปยอมรับว่าผิดตัวต่อหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ไม่นานหลังจากนั้น  

 ขอย้อนกลับไปเล่าถึงงานต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมกองต่างๆ สั่งให้ข้าพเจ้าท า

ควบคู่ไปกับการก ากับการประชุมสมัยท่ี 25 เท่าที่พอจะย้อนคิดได้.-- 

 เกี่ยวกับการประชุม นั้น กองการประชุมระหว่างประเทศมีโทรเลข “สั่งให้” 

ข้าพเจ้ารายงานความเป็นไปของการประชุมโดยทันที เนื่องจากมีเรื่อง “แรงๆ” อยู่ดังที่

ได้กล่าวถึงแล้ว ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมด้วย เพื่อ

ตัดปัญหาการให้ข้าราชการยกร่างไปให้ข้าพเจ้าแก้ไข ข้าพเจา้จึงท ารายงานเสียเอง

จากท่ีน่ังประธาน ควบคุมการประชุมไป เขียนรายงานไป จนคุ้นกับวิธีการ ท าให้ส่ง

รายงานทางโทรเลขได้เป็นประจ าวัน 

 อีกเรื่องหน่ึง กระทรวงจะให้ สอท/สกส/คทถ มีเครื่องอุปกรณ์บันทึกเทป

ระบบเบตาแม็กซ์และเครื่องอื่นๆ และเร่งรัดให้ส่งแค็ตตาล็อคกลับไปพิจารณาก่อนสิ้น
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ปีงบประมาณ โดยท่ีขณะข้าพเจา้ท าหน้าที่ประธาน เจ้าหน้าที่ได้ขอให้เลขานุการน า

เอกสารเหล่าน้ันไปให้ข้าพเจ้าคัดเลือกบนแท่นประธาน ซึ่งข้าพเจ้าก็ตอ้งเลือกทั้งๆ ท่ี

ต้องท าหน้าที่ เลขานุการและผู้อ านวยการใหญ่ได้ช าเลืองมาดูวา่ ข้าพเจ้าท าอะไรอยู่ 

ต่างก็งงไปตามๆ กัน โดยท่ีเวลาจ ากัดเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแลว้ จึงต้องท า แม้

จะพอทราบว่า ระบบเบตาแม็กซ์ นั้น โลกเขาจะเลิกใช้แล้ว เนื่องจากจะเปลี่ยนไปใช้

ระบบ วีเอชเอฟ ต้องโทษ ออท ชวาล ชวนิช ผู้เสนอ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า

เอง 

 การต้องท ารายงานไปพร้อมกับการเป็นประธาน นั้น ต้องท าอีกเมื่อไปเป็น

ประธานกรรมการท่ี 1 ของการประชุมแผนปฏิบัติการคาราคัสของความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศก าลังพัฒนาที่กรุงตูนิส ซึ่งฝ่ายจัดการประชุมมิได้เตรียม

เลขานุการการประชุมไว้ให้ แต่โดยท่ีได้ฝึกมาก่อนแล้ว จึงไม่เกิดปัญหา เพียงแต่นึกต่อ

ว่าในใจว่า จะจัดการประชุมท้ังทีท าไมถึงไม่จัดให้พร้อม แม้กระท่ังรถส าหรับประธานก็

ไม่มี ตอ้งเดินไปไกลพอสมควรเพ่ือไปรับประทานอาหารกลางวัน จนถูกท่ีประชุมบ่น

เมื่อกลับถึงศูนย์ช้า จ าต้องอาละวาดในท่ีประชุม ฝ่ายตูนิเซียจึงจัดรถเมอร์ซิเดส 300 

หมายเลข T-2 มาให้ คงจะเป็นรถรองประธานาธิบดี รายละเอียดสอบถามที่มารดาคณุ

ยาใจ บุนนาคได้เพราะรับช่วงรถยนต์คันน้ันไปหลังจากที่ข้าพเจ้าต้องรีบเดินทางไป

ประชุมเร่ืองที่ตั้งศูนย์ระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมพันธุศาสตร์และเท็คโนโลยีชีวภาพ

ท่ีกรุงมาดริดตามค าขอร้องของอดีตรัฐมนตรีด ารง ลัทธพิพัธ เพื่อใช้ประโยชข์จาก

ประสบการณ์ด้านการประชุมระหว่างประเทศของข้าพเจ้า แม้จะมิใชผู่้เชี่ยวชาญ

ทางด้านท่ีเป็นหัวข้อของการประชุม  

++++++++++++++++++++   

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 24-31 มีนาคม 

 ประธานาธิบดีไบเดนอนุมัติให้เครื่องบินรบสหรัฐโจมตีฐานท่ีตั้งกลุ่มตดิอาวุธท่ี 

“ไดร์อะซอร์ส”ในภาคตะวันออกของซีเรียเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม เป็นการตอบโต้การท่ี
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กลุ่มซึ่งได้รับอาวุธจากกองก าลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านใช้โดรนกามิกาเซ่ยิงฐาน

ท่ีตั้งทหารสหรัฐส่วนหนึ่ง ท าให้ตัวแทนบริษัทรับเหมาอเมริกันเสียชีวิต 1 คน และ

ทหารอเมริกันบาดเจ็บ 5 คน 

 กองบัญชาการสหรัฐเรียกการโจมตีตอบโต้ครัง้นี้ว่าเป็น “Precautionary Action” 

ในระดับท่ีสาสมกับต้นเหตุ และว่า ฝ่ายท่ีกองก าลังอิหร่านสนับสนุนได้โจมตีฝ่ายสหรัฐ

ในซีเรียมากว่า 78 ครั้งในรอบ 2 ปีท่ีผ่านมานับจากเดือนมกราคมปี 2021 ในชณะท่ี

นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ แถลงวา่สหรัฐสงวนสิทธิท่ี

จะตอบโตใ้นรูปแบบและเวลาที่เหมาะสมตามดุลพินิจของสหรัฐเอง  

 ตามรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐยังมีทหารอยู่ในภาคต่างๆ ชองซีเรีย

ประมาณ 900 คน มีภารกิจในการคุ้มครองชาวอเมริกันและปราบปรามกลุ่มก่อการ

ร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอซิส  

 ในระหว่างการแถลงข่าวท่ีกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ผู้สื่อข่าวหญิงชาวอเมริกันตั้ง

ค าถามวา่ โดยท่ีโครนของข้าศึกสามารถบินได้ช้า กองก าลังสหรัฐไม่มีเรด้าร์ท่ีจะ

ตรวจจับเป้าได้ก่อนหรือ ซึ่งผู้แถลงข่าวตอบว่า บริเวณที่เกิดเหตุมีกองก าลังหลายกลุ่ม

เคลื่อนไหวอยู่ท้ังตุรกี รัสเซีย ซีเรีย ไอซิส และ ฯลฯ  แต่ถึงกระนั้น กองบัญชาการ

กลาง (CENTCOM) ก็ได้ประเมินระบบป้องกันภัยอยู่ตลอด รวมทั้งครั้งน้ีด้วย และว่า 

ฐานท่ีตั้งของคนจากกลุม่ติดอาวุธ 2 แห่งถูกท าลายโดยปฏิบัติการของเครื่องบิน F-15 

สองเครื่อง พร้อมด้วยฝ่ายก่อเหตุเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 14 คน 

 ปาะธานาธิบดีไบเดนกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นการเยิอนแคนาดาเป็นเวลาสองวัน

ว่าสหรัฐมิได้ประสงค์จะก่อความขัดแย้งกับอหิร่าน แต่จะปกป้องคนอเมรืกันด้วยก าลัง

อย่างเต็มที ่

คิม จอง อึน (เปลี่ยนจากท่ีเดิมใช้ว่า “อุน”) ผู้น าสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี ได้เฝ้าดูการทดสอบยิงอาวุธใหม่ในชื่อว่า “สึนามิ” อนัส านักข่าว

ทางการของเกาหลีเหนือหรือ เค.ซี.เอ็น.เอ. ให้ข่าวว่า ถูกยิงจากโดรนลงไปใต้น้ าพร้อม
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หัวรบนิวเคลียร์ซ่ึงจะระเบิดเป้าในใต้น้ าจนปรากฏเป็นคลื่นขนาดใหญ่ แต่จะมีแรง

ระเบิดตามอ านาจของหัวรบ 

 อาวุธดังกล่าวจะเป็นของจริงหรือไม่เป็นเร่ืองยากที่จะยืนยัน ข้อท่ีควรแก่การ

พิจารณาได้แกค่วามถี่ของการท่ีเกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธรุ่นใหม่ รวมท้ังขีปนาวุธชนิด

เร็วกว่าเสียง (Ultrasonic) ท่ีสถาบันในจีนค านวณว่า ใช้เวลาเพียง 33 นาทีท่ีจะถึงเป้า

ในสหรัฐอเมริกา โดยเป็นการยากท่ีจะยิงสกัดได้ ซึ่งหากเป็นจริง ก็อดแปลกใจใน

ศักยภาพด้านเท็ตโนโลยีอาวุธของเกาหลีเหนือมิได้  

 ประเด็นท่ีข้าพเจ้าตั้งเป็นปัญหามาหลายครั้งแล้วได้แก่ทุนทรัพย์ของเกาหลี

เหนือ เพราะการด าเนินการตามโครงการอาวธุที่มีอ านาจท าลายลา้งสูงนี้ต้องการเงิน

ลงทุนมิใช่น้อย  

 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมือ่สหรัฐน าระเบิดปรมาณูลูกแรกไปท้ิงในฮิโร

ชิมาและนางะซากิในครึ่งแรกของเดือนสิงหาคม ปี 1945 น้ัน คิม อิล ซุงใฝ่ฝันท่ีจะมี

ความสามารถในการสร้างอาวุธที่ออกฤทธิ์รุนแรงถึงปานน้ัน และถึงแม้จะไม่มีพื้นฐาน

ด้านน้ี เกาหลีเหนือก็พยายามจะเรียนรู้วิชาการด้านอาวุธปรมาณูและได้รับความ

ช่วยเหลือเบื้องต้นจากสหภาพโซเวียต ซึ่งได้ใช้สายลับที่ไปร่วมโครงการแมนฮัตตัน

ของอเมริกันน าสูตรมาพัฒนาระเบิดลูกแรกจนทดลองเป็นผลส าเร็จในปี 1949 ส่วน

เกาหลีเหนือมิได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินจนช่วงหลังของสมัยท่ีคิม จอง อิลเป็น

ผู้น าในระยะต้นศตวรรษปัจจุบันน้ี 

 แต่ในสมัยของคิม จอง อึน ได้มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์และชีปนาวุธน าส่ง

บ่อยครั้งกว่าสมัยใดท้ังสิ้น เฉพาะในปีท่ีแล้ว คมิได้บัญชาการการทดสอบยิงขีปนาวุธ

ชนิดต่างๆ เกือบร้อยครั้ง นอกจากน้ี ยังได้ส่งฝูงบินไปท่ัวน่านฟ้านับร้อยเครื่อง เป็น

เหตุให้เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและพันธมิตร ตอ้งบินแสดงตัวหลายตอ่หลายครั้ง รวมทั้ง

เครื่องบินท้ิงระเบิดขนาดใหญ่แบบบี วันของกองทัพอากาศสหรัฐด้วย เนื่องจากสหรัฐ

มีฐานก าลังร่วมกับเกาหลีใต้ ซึ่งได้พัฒนาอาวธุในการป้องกันประเทศอย่างรวดเร็ว อัน

มิได้เป็นกรณีน่าแปลกใจเพราะเกาหลีใต้มฐีานะทางเศรษฐกิจในระดับที่ก้าวหน้ายิ่ง
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ประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออก และมีความสามารถทางนวัตกรรมเหนือเกาหลีเหนือ

มากอย่างชัดแจ้ง 

 ในบริบทของการพัฒนาอาวุธ ส านักวิชาการของประเทศตะวันตกและประเทศ

ในเอเชียบางประเทศคาดคะเนว่า ทางต่างๆ ท่ีจะท าให้เกาหลีเหนือได้เงินทุนมีอยู่บ้าง 

อาทิ 

ทางหน่ึงที่เคยช่วยเกาหลีเหนือมาแต่แรกได้แก่การถ่ายทอดเท็คโนโลยีโดยสหภาพโซ

เวียตและรัสเซียภายใต้วลาดิเมียร์ ปูตินและ/หรือจีนในระยะต่อมา กบัรัสเซีย นั้น 

เกาหลีเหนือได้จัดท าความตกลงร่วมมอืกันฉันพันธมิตรในระยะเริ่มแรกของสงคราม

ในยูเครน ซึ่งมีหลักฐานว่า เกาหลีเหนือขายกระสุนปืนใหญ่ให้แก่กลุ่มว๊าคเน่อร์ซ่ึงไป

ร่วมรบในยูเครน ในสมรภูมิตะวันออกของยูเครน 

ท่ีส าคัญกว่าไดแ้ก่แหล่งที่มาของเงินทุน เนื่องจากเกาหลีเหนือไม่เคยเป็นประเทศท่ีมั่ง

คั่งมาตั้งแต่ตั้งประเทศ อันท่ีจริงเกาหลีเหนืออยู่ในกลุ่มประเทศยากจน ตามรายงาน

ขององค์การระหว่างประเทศ ประชาชนชาวเกาหลีเหนือถูกจัดให้อยู่ในระดับต่ ากว่าขีด

ความจนมาตลอด หลายครั้งท่ีองค์การระหว่างประเทศต้องจัดหาความช่วยเหลือด้าน

อาหารไปให้ประชาชนชาวเกาหลีเหนือ ในสมยัของคิม จอง อลิ เกาหลีเหนือถูกจัดให้

อยู่ในสภาวะ FAMINE ขณะท่ีมีข่าวว่าคิม จอง อิลก าลังจะทดลองระเบิดนิวเคลียร์โดย

ก่อนหน้านั้น สหรัฐสมัยประธานาธิบดีจอร์จ บุชทราบว่า เกาหลีเหนือได้พยายามเพิ่ม

สมรรถนะแร่ยูเรเนียม จึงได้เรียกเกาหลีเหนือ อิหร่านและอิรักว่าเป็นประเทศในกลุ่ม 

AXIS OF EVILS เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวค่อนขา้งแน่ชัดถึงความขาดแคลนอาหาร อัน

สร้างความล าบากยากเข็ญให้แก่ประชาชนชาวเกาหลีเหนืออย่างมาก แม้ในระยะใกล้

เคียงกัน พรรคคอมมิวนิสต์จะได้จดังานฉลองวันครบรอบปีที่ 75 ของการจัดตั้งกองทัพ

อย่างเอิกเกริก ด้วยการแสดงแสนยานุภาพอนัดูจะเกินความสามารถของประเทศด้อย

ฐานะทางการเงิน ในกรอบการเศรษฐกิจสหประชาชาติ เกาหลีทั้งสองเป็นสมาชิกของ

กลุ่ม 77 จนในระยะหลังมาน้ี เกาหลีใต้ได้ขอออกจากกลุ่ม โดยไปร่วมกับ OECD 

เกาหลีเหนือยังเป็นประเทศก าลังพัฒนาต่อมา แต่ไม่เคยมีบทบาทแต่อย่างใด 
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คณะศึกษากิจการเกาหลีเหนิอหลายคณะได้ตดิตามพฤติกรรมของเกาหลีเหนือตลอด

มา ตา่งมั่นใจว่าเกาหลีเหนือใช้วิธีการทุจริตระหว่างประเทศ อันรวมถึง อาชญากรรม

ไซเบอร์เป็นหลัก ซึ่งทุกฝ่ายทราบกันดีว่าจริยธรรมมิใช่ปัญหามาตั้งแต่สมัยท่ีคิม อลิ 

ซุงสั่งให้นักการทูตเกาหลีเหนือต้าขายสินค้าหนีภาษีอยู่นานปี โดยใช้ประโยชน์จากเอก

สิทธิทางการทูตทั้งๆ ที่ใครๆ ก็ทราบกัน การ Hack หาเงินจากสถาบนัและแหล่ง

การเงินในประเทศต่างๆ นั้น เกิดขึ้นอยู่นานปี โดยเกาหลีเหนือมีหน่วยปฏิบัติการด้าน

น้ีอยู่ประมาณ 10,000 คน ในชื่อว่า Cyber Warriors ซึ่งท าหน้าที่มาหลายสิบปีแล้ว แต่

หลายประเทศสามารถแกะรอยได้ว่า พฤติกรรมใดมาจากเกาหลีเหนือ ส่วนวิธีการ 

ransomware น้ัน มิได้มีการจ่ายเงินให้เสมอไป  

  

 

 นายเบ็นจามิน เนตันยาฮูย้อนกลับไปหาทางปฏิรูประบบตุลาการเพื่อเอาตัว

รอดอีก โดยพรรคร่วมของเขาได้บัญญตัิกฎหมายอันจะปกป้องให้เขาไม่ต้องพ้นจาก

ความเป็นหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นวิธีการไม่ต่างจากการท่ีจะให้ปลอดจาก

การท่ีเขาจะถูกค าพิพากษาของศาลท่ีเป็นประเด็นหลักของการประท้วงตลอด 10 

สัปดาห์ท่ีผ่านมา 

 ชาวอิสราเอลทราบนัยยะของมติของสภา Knesset ดี เช่นเดียวกับผู้น าของปะ

เทศประชาธิปไตยท้ังหลาย ดังเห็นได้จากการกล่าวถึงประเด็นน้ีโดยนายริชี่ซูนาก 

นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ในโอกาสให้การต้อนรับนายเนตันยาฮูท่ีท าเนียบถนน

ดาวน์น่ิงในกรุงลอนดอน เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 

 ในวันเดียวกัน เสียงจากรัฐบาลผสมเริ่มแตกออกเป็นหลายส่วน นาย Joav 

Gallant รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกร้องให้นายเนตันยาฮูล้มเลิกความ

พยายามที่จะบั่นทอนกระบวนการยุติธรรม อันเท่ากับการขอให้นายกรัฐมนตรียุติการ

หาทางเอาตัวรอดแตถ่า่ยเดียว ในวันอาทิตย์ท่ี 26 มีนาคม นายเนตันยาฮู ซึ่งไม่พอใจ

ท่าทีของรัฐมนตรีกลาโหมอย่างมาก ไดส้ั่งปลดเขาจากต าแหน่ง นายกัลป์แล้นท์จึงได้
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ไปเข้าร่วมกับการประท้วงของประชาชน ซึ่งขยายวงมากชึ้น ในขณะท่ีสหบาลแรงงาน

ใหญ่ของอิสราเอล ไดป้ระกาศตัวเข้าร่วมในการประท้วง และนัดหยุดงานท่ัวไป 

กิจการหลายอย่างจึงกลายเป็นผู้ประท้วง ถนนต่างๆ เต็มไปด้วย ผู้ประท้วง ส่วนท่า

อากาศยานเบ็นกูเลียน ซึ่งเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศแห่งเดียวของอิสราเอล

ต้องถูกปิด 

 ภาพจ่าวทางโทรทัศน์ระหว่างประเทศตั้งแต่คนืวันอาทิตย์จนตลอดวันจันทร์ท่ี 

27 มีนาคม ปวงชนนับแสนได้ชูธงอิสราเอลเตม็ถนนสายต่างๆ ในกรุงเทลอาวิฟและ

เมืองต่างๆ ในประเทศอย่างหนาแน่น แต่ไม่ปรากฏว่า นายเนตันยาฮูได้ให้ถ้อยแถลง

แต่อย่างใด จนกลางวันวันจันทร์ พรรคขวาจัดเริ่มด้วยการสนับสนุนให้บีบีคงท่าทีเดิม 

และสั่งให้ National Guards ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ภายใต้นายเบ็นกวีร์ ปราบปรามผู้ประท้วง 

โดยใช้เครื่องฉีดความดนัสูง ต่อมา นายอิตามาร์ เบ็น กวีร์ หัวหน้าพรรคขวาจัด ได้

แถลงว่า สภาจะ “ระงับ” การด าเนินการตามมติของสภาไว้ก่อน ซึ่งสถานะที่แท้จริงยัง

คลุมเครืออยู่ในขณะที่ท ารายงานน้ี 

 นาย Ehud Barak อพีตนายกรัฐมนตรี เห็นว่า นายเบ็น กวีร์เคยถูกจ าคุกในคดี

ก่อการร้ายมาก่อน จึงไม่น่าจะมีอ านาจสั่งการปราบปรามได้  

 ในส่วนของกองทัพ น้ัน นายทหารอาวุโสหลายคนแนะน าให้ทหารประจ าการ

หลีกเลี่ยงการปราบปรามประชาชน และทหารหลายหน่วยปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ใน

ท่ามกลางสถานการณ์เช่นขณะน้ี 

 เมื่อเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันท่ี 28 มีนาคม ตามเวลาในประเทศไทย นาย

เบ็นจามิน เนตันยาฮู ได้กล่าวค าปราศรัยต่อประชาชน โดยเร่ิมต้นด้วยปัญหาเฉพาะ

หน้าของกษัตริย์โซโลมอน เมื่อต้องตัดสินใจเลือกว่าจะท าเช่นใดกับลูกสองคน ซึ่งบีบี

ได้โยงมาถึงเหตุการณ์ความแตกแยกภายในอิสราเอลในปัจจุบัน โดยบีบีเห็นว่า “ฝ่าย

เสียงข้างมาก” ไม่ต้องการให้เกิดการประท้วง ซึ่งเขากล่าวเป็นเชิงว่า ยืดเยื้อมาเพราะ

ฝ่ายเสียงข้างน้อย เขาเองเห็นด้วยกับการท่ีมีการจัดตั้ง National Guard ขึ้นอันเป็น

แนวทางของพรรคฝ่ายขวาจัด แต่เพื่อให้เหตุการณ์สงบลง เขาเห็นว่า ให้ระงับเร่ือง
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การปฏิรูปไว้ก่อน รอให้มีการหารือกันในระยะหลังเทศกาลต่างๆ ในเดือนเมษายน 

(ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาส าคญัของศาสนาทั้งสาม คอืเทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต์ 

เทศกาลของชาวยิว และเทศกาลรอมฎรของชาวมุสลมิ) ความหมายของสิ่งที่เนตันยา

ฮูกล่าวก็คือ เขายังมิไดย้อมยกเลิกแผนการปฏิรูประบบยุติธรรม ด้วยการซ้ือเวลาไป

ก่อน แทนท่ีจะแยกตัวไปจากปัญหา ซึ่งยังเป็นการยาก เพราะตัวเขาเป็นปัญหาเสียเอง 

 การประท้วงในท้องถนนเบาบางลงบ้างในวันท่ี 28 มีนาคม เพราะสหบาลแรง

งานใหญ่ซ่ึงสนับสนุนพรรคลิขุดยุติการร่วมในการชุมนุม เข้าใจว่าเพยีงชั่วคราว เมื่อ

ทราบนัยยะที่แท้จริงของค าปราศรัยของนายเนตันยาฮูแล้ว อาจจะย้อนกลับมา

ประท้วงต่อ ส่วนวงการธุรกิจเอกชน นั้น ตามค าชี้แจงของบริษัทชั้นน า Papaya บริษัท

ธุรกิจท่ีไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมต่างน าสินทรัพย์ไปไว้

ต่างประเทศ ส่วนผู้น าฝ่ายค้าน เช่นนายแยร์ ลาปิดและเบ็นน่ี แก้นซ์ยังน าการต่อต้าน 

“จนกว่าจะได้รับชัยชนะ” 

 ประธานาธิบดีไบเดนเองมิได้ปกปิดการท่ีเขาไม่เห็นด้วยกับแผนการปฏิรูป

ระบบตุลาการของนายเนตันยาฮู เมื่อเขาทราบว่า เนตันยาฮูจะ ชะลอการปฏิรูป” ไบ

เดนแสดงความดีใจในชั้นแรก แต่ต่อมา เขาได้แถลงชัดวา่ เขาต้องการให้เนตันยาฮู 

“walk back” จากแผนการดังกล่าว ซึ่งนายเนตันยาฮูแถลงลอยๆ ว่า เขาจะไม่เปลี่ยน

แนวทางเพราะการกดดันจากภายนอก 

 เมื่อท่าทีของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นเช่นนี้ ประธานาธิบดีไบเดนก็ได้เสนอ

ให้มีการประชุมระดับสุดยอดของประเทศประชาธิปไตยโดยด่วน อันแน่นอนว่า ไบ

เดนจะระดมความเห็นของประเทศพันธมิตรท้ังหลายบีบให้นายเนตันยาฮูต้องล้มเลิก

แผนการอันขัดแย้งกับระบบ Checks and Balances โดยแถลงด้วยว่า เขาไม่มีแผนจะ

เชิญนายเนตันยาฮูไปเยือนท าเนียบขาวในเร็วๆ นี้  

 ตามความเห็นของผู้สื่อข่าวทางการทูตของซีเอ็นเอ็น นายเนตันยาฮไูด้สร้างศัตรู

ขึ้นมาพร้อมกันหลายๆ ด้าน 
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 การประชุมระดับสุดยอดของประเทศประชาธิปไตยท่ีประธานาธิปดีจัดขึ้นผ่าน

พ้นไปแล้ว โดยอิสราเอลมิได้เข้าร่วมด้วย ซึ่งรายงานจากกรุงวอชิงตันส่งสัญญาณวา่ 

แนวทางของนายเนตันยาฮูท าให้เขาขาดคุณสมบัติที่จะอยู่ในข่ายประชาธิปไตย ย่ิงการ

ท่ีเขาน ากลุ่มขวาจัดมาร่วมในรัฐบาลด้วย ย่ิงตอกย้ าถึงการใช้อ านาจนิยมอย่างชัดแจ้ง

มากขึ้น แต่ไบเดนเองมไิด้กล่าวถึงขอ้นี้ ถึงกระนั้น ทุกคนก็ตระหนักดีว่า ตราบใดที่

รัฐบาลเนตันยาฮูยังยืนยันท่ีจะปฏิรูประบบตุลาการต่อไป เขาไม่อาจท่ีจะได้รับการ

ต้อนรับในกลุ่มทีร่ักเสรีภาพตามหลักการของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้  

  

 

 ระหว่างวันสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ประธานาธิบดวีลาดิเมียร์ ปูตินได้แถลงต่อ

สาธารณชนทางโทรทัศน์ว่า รัสเซียได้หารือกับประธานาธิบดีอเล็กวานเดอร์ ลูกาเชน

โกแห่งเบลารุสว่า รัสเซียจะน าอาวุธนิวเคลียร์แบบยุทธวิธีหรือ Tactical Nuclear 

Weapons ไปติดตั้งในเบลารุส และเสริมความต่อมาวา่ แต่การควบคมุการใช้จะอยู่

ภายใต้ Command and Control ของรัสเซียเท่านั้น ในชั้นแรก นายแม็ทธิว ช้านส์ หุ้สื่อ

ข่าวซีเอ็นเอ็นประจ ารัสเซีย ตีความว่า สิ่งที่ปูตนิแถลงจะเป็นครั้งแรกท่ีรัสเซียจะน า

อาวุธนิวเคลียร์ไปไว้นอกประเทศ นับแต่ต้นทศวรรษท่ี 1990 และดูจะมีจุดมุ่งหมายใน

การให้ตนในรัสเซียได้รับฟัง (For domestic audience) เป็นส าคัญ 

 หลังจากที่ได้กระจายข่าวในชั้นแรก ปูตินได้แถลงเพิ่มเติมวา่ หลายปมีาแล้ว ท่ี

ฝ่ายตะวันตกได้ติดตั้งอาวุธทางยุทธศาสตร์ไว้ตามประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่นเยอรมนี 

โปแลนด์ และอื่นๆ โดยท่ีรัสเซียไม่เคยตั้งอาวุธเหล่าน้ีในต่างประเทศเลย แต่สหรัฐ

และพันธมิตรนาโต้มิไดต้อบโต้ เว้นแต่ถอ้ยแถลงของเลขาธิการนาโตว้่า ถ้อยแถลงของ

ปูติน Is dangerous and irresponsible และที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของยูเครนเห็นว่า 

ถ้อยแถลงของปูตินเปน็ A Nuclear Blackmail และขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติเปิดประชุมพิจารณาด่วน 
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 รายงานจากกรุงวอชิงตันแจ้งความเห็นของเจ้าหน้าที่กลาโหมของสหรัฐว่า ใน

ชั้นน้ี ไม่มีเหตุผลท่ีสหรัฐจะต้องเปลี่ยนแปลง Nuclear Posture แต่อย่างใด 

 ตามรายงานในวันท่ี 28 มีนาคม หลายฝ่ายในเบลารุสเริ่มไม่เห็นด้วยกับการท่ี

ปูตินจะน าอาวุธนิวเคลยีร์เข้าไปตั้งในเบลารุส เพราะขัดกับรัฐธรรมนูญของเบลารุส 

 ในระยะ 2 วันท่ีผ่านมา ปูตินได้แถลงตอ่เนื่องกันถึงความก้าวหน้าของอาวุธทาง

ยุทธศาสตร์ เช่นขีปนาวุธเร็วกว่าเสียงในชื่อว่า Yars ซึ่งมีหัวรบหลายชุด อันเข้าโจมตี

ได้หลายแห่ง และมอี านาจท าลายล้างสูงท่ีสดุในโลก และอ้างว่า อาวธุใหม่นี้ก าลังจะมี

การทดลองในท่ีต่างๆ ในไม่ช้าน้ี ในขณะท่ี ในสนามรบยูเครนกลุ่มว๊าคเน่อร์ ซึ่ง

สูญเสียก าลังพลไปมากต้องการจะย้ายกลับไปปฏิบัติการในแอฟริกา ส่วนกองก าลัง

รัสเซียขาดแคลนรถถังอย่างหนัก จนต้องน ารถถังรุ่น ที 54 และ 55 อันเป็นรุ่นท่ีสร้าง

มาในตอนต้นของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในทศวรรษ 1940s ซึ่งเป็นปัญหามากเพราะกิน

น้ ามันเบนซินมากมายและเพราะยุ่งยากในการส่งก าลังบ ารุงอย่างยิ่ง แต่ในระยะ

เดียวกันน้ี รถถังทันสมัยแบบชาลเล้นเจ้อร์จากอังกฤษและเล็บปาร์ด2 จากเยอรมนีได้

ไปถึงกองก าลังยูเครนแล้ว การรบท่ีบัคห์มุต ฝ่ายยูเครนยังป้องกันไว้ได้ แต่ตอ้งการจะ

บั่นทอนก าลังของรัสเซียให้ “Deplete” ย่ิงขึ้นก่อน 

 เมื่อวันพุธท่ี 29 มีนาคม พลเอกมาร์ค มลิลี่ ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐ

ได้ให้ความเห็นว่า การรบท่ีเมืองบัคห์มุตระหว่างกองก าลังยูเครนกับฝ่ายรัสเซีย ซึ่ง

รัสเซียเสียหายอย่างหนัก นั้น เป็น “Slaughter Fest” และฝ่ายยูเครนคงจะระดมการ 

Counter Offensive ในไม่ช้าน้ี กระแสข่าวว่า คงจะเริ่มขึ้นในต้นเดือนเมษายนน้ี 

 ตามรายงานข่าวในวันท่ี 30 มีนาคม หน่วยงาน Federal Security Service ซึ่ง

ปูตินตั้งขึ้นในเครมลิน และบัดนี้ได้ท าหน้าที่ไม่ต่างจาก เอ็นเควีดีหรือต ารวจลับใน

สมัยสตาลิน ได้จับกุมนาย Evan Gerskovich ผู้สื่อข่าวประจ ารัสเซียของหนังสือพิมพ์

วอลลส์ตรีทเจอร์นอลของสหรัฐ ท่ีเมือง Ekatarinberg ห่างจากกรุงมอสโกไปทาง

ตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตร และตั้งข้อหาว่าเขากระท าการจารกรรม อันเป็น

ข้อหาที่รุนแรงมาก ต้นสังกัดของเขาได้ออกค าแถลงปฏิเสธขอ้กล่าวหาอย่าง 
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vehemently หากเขาถูกตัดสินว่าผิด ก็อาจถูกจ าคุก 20 ปี โดยท่ีเร่ืองเพิ่งเกิดขึ้นทางการ

สหรัฐจึงยังมิได้แถลงการณ์ใดๆ  

 

 

 

 บทความต่อจากนี้ไปเป็นความเป็นมาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือโดยละเอียดตั้งแต่

ก่อนการตั้งประเทศ จนถึงปัจจุบันน้ี ซึ่งผู้ที่สนใจใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้ เพราะเป็น

ผลงานท่ีได้รวบรวมมาตั้งแต่ก่อนสมัยท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเรียนในวิทยาลัยกฏหมายและ

การทูตเฟล็ตเชอร์ ผมยินดีที่จะอนุญาตให้อาจารย์ภาควิชาการต่างประเทศและการทูต

น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 

               สงครามเกาหลีและโลกทัศน์อันก้าวร้าวของเกาหลีเหนือ 
 

            
      บทความพิเศษโดย  ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  
                                                          อดีตเอกอัครราชทูต 
 
ตั้งแต่ก่อนหน้าที่ดินแดนซ่ึงบัดนี้เป็นเกาหลีเหนือจะเป็นประเทศเอกราช ชะตากรรม
ของประเทศก็ถูกก าหนดโดยผู้น าของรัสเซียให้เป็นฝ่ายรุกรานแทนการเตรียมการให้
คุ้นกับการใฝ่สันติภาพภายในโลก โดยในระหว่างท่ีโลกตกอยู่ในสภาวะสงคราม จอม
เผด็จการโจเซฟ สตาลนิซึ่งยังมิได้ร่วมในการสงครามภาคพื้นแปซิฟิกของสงครามโลก
ครั้งท่ีสอง ได้วางแผนท่ีจะให้เกาหลีเหนือก่อสงครามในคาบสมุทรเกาหลี โดยอาจจะ
คิดเช่นน้ันตั้งแต่วาระท่ีเขาเข้าร่วมการประชุมระหว่างมหาสัมพันธมติรท่ีป็อตสดัม 
(Potsdam) ดังจะปรากฏในท้องเรื่องและแหล่งที่มาของเอกสารลับของกระทรวงการ
ต่างประเทศโซเวียตต่อไป 
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เมื่อ เวลา 04.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในคาบสมุทรเกาหลี  ของวันอาทิตย์ ที่ 25 
มิถุนายน 2493 (ค.ศ. 1950) ซึ่งตรงกับเวลา 1400 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของ
สหรัฐ อันเป็นท่ีตั้งของส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ในวันเสาร์ ท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 
1950  แสนยานุภาพของเกาหลีเหนือ ด้วยความสนับสนุนในชั้นแรก ทั้งในการวางแผน
ยุทธการ อาวุธยุทโธปกรณ์และการส่งก าลังบ ารุงทุกเหล่าทัพจากสหภาพโซเวียต  ได้
ยกพลข้ามเส้นขนานท่ี 38 และเข้าโจมตีเป้าหมายต่าง ๆ ในเขตซึ่งบัดนี้เรียกว่า
สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ รวมทั้งกรุงโซล นครหลวง ภายในเวลาอันสั้น เกิด
เป็นสงครามเกาหลีขึ้น 
 ในตอนน้ัน ผู้เขียนมีอายุย่าง 15 ปี แต่ก็พอจะจ าเหตุการณ์ต่าง ๆ ไดบ้้าง 
โดยเฉพาะเมื่อต่อมาปรากฏว่ารัฐบาลไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านการรุกรานในนาม
ของสหประชาชาติ ตามความจ าของเด็กคนหน่ึงที่ชอบติดตามข่าวคราวท านองนี้เป็น
นิสัยอยู่แล้ว ทางการได้ประกาศรับอาสาสมคัรเพื่อไปร่วมรบท่ีเกาหลี มีผู้มาสมคัรเป็น
จ านวนมาก ทหารซ่ึงประจ าการอยู่แล้วก็ได้อาสาเข้าร่วมในกองก าลงัด้วย เรือรบหลวง
จากราชนาวีไทยได้ไปยังสมรภูมิ และดูเหมือนจะได้ยินข่าวและเห็นภาพถ่ายใน
หนังสือพิมพ์ว่า เรือรบหลวงประแสร์ (?) จะประสบปัญหาเกยตื้น  มีอีกบางประการท่ี
พอย้อนร าลีกได้ คือประเทศในเอเชียคู่แรกท่ีตอบรับจะส่งทหารไปได้แก่ไทยและตุรกี 
ดุเดือดในการรบไม่แพก้ัน  อาสาสมคัรจากไทยคนหน่ึงหรือสองคนมักจะเดินเท้าเปล่า 
ย่ าหิมะอันหนาวเหน็บไปเดี่ยว ๆ และมักจะกลบัมายังฐานท่ีมั่นโดยแบกศพทหาร
ข้าศึกมาราวกับเป็นงานอดิเรก ในวัยของผู้เขียนขณะน้ัน เป็นธรรมดาที่จะมีความโน้ม
เอียงไปทาง “บูชาวีรบุรุษ” และดูจะสนุกกับการสู้รบท่ีเกิดขึ้น เพราะไม่ใกล้ตัวเหมือน
สงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งต้องอพยพลงเรือจากฝั่งพระนครไปยังแถวคลองบางหลวง
ทางฝั่งธนบุรีเพราะเครื่องบินท้ิงระเบิดใกล้บ้านพัก ต้องปิดไฟฟ้าและตะเกียงกับลง
หลุมหลบภัยเมื่อ “เสียงหวอ” ดังขึ้น อาการเร่ิมไม่สู้ดี เมื่อเห็นพวงระเบิดถูกทิ้งลงมา 
(แถวสะพานพุทธฯ) จากเครื่องบินท้ิงระเบิดขนาดยักษ์ของอเมริกัน จนเมื่อสงครามยุติ
ลงแล้ว ยังมิวายต้องผวากับไฟซ่ึงโหมใหม้โรงกลั่นน้ ามันมะพร้าวของญี่ปุ่นใกล้ ๆ บ้าน
ท่ีอพยพไปหลบภัยเป็นการส่งท้ายอีก   
ต่อมา เมื่อผู้เขียนได้คน้คว้าเพื่อจัดท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก  
หลายสิ่งหลายอย่างก็ปรากฏชัดขึ้นว่าท าไมสงครามเกาหลีจึงอุบัติขึ้น  เพียง 5 ปี
หลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามโลกครั้งท่ี 2 และสงครามมหาเอเชียบูรพา ในระยะที่
สหประชาชาติ ซึ่งมีภารกิจหลักในการธ ารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่าง
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ประเทศ เพิ่งมีอายุได้เพียงไม่ถึง 5 ปี แต่ก็ต้องรับมือกับความท้าทายอันหนักหน่วงมิใช่
น้อย 
 
 อันท่ีจริง  สงครามเกาหลีได้เพาะตัวมาตั้งแตส่งครามโลกครั้งท่ี 2 ตามแผนบน
พิมพ์เขียวของฝ่ายหน่ึงในกลุ่มมหาสัมพันธมิตร (Grand Alliance)  
 หลายท่านคงทราบว่า   สหภาพโซเวียตมิได้เขา้ร่วมรบในสงครามมหาเอเชีย
บูรพา จนกระท่ังนาทีสุดท้าย ก่อนสงครามยุตลิง 
 ผู้น าฝ่ายพันธมิตรตะวันตก ทั้งประธานาธิบดแีฮรี เอส. ทรูแมนแห่งสหรัฐ และ
เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ดูจะมีวสิัยทัศน์ไม่กว้างไกลนักในส่วนท่ี
เกี่ยวกับเอเชียในขณะน้ัน ต่างจากโจเซฟ สตาลิน จอมเผด็จการคอมมิวนิสต์โซเวียต  
ซึ่งมีความหมายมั่นปั้นมือท่ีจะให้ได้ครอบครองดินแดนมากท่ีสุดโดยไม่ต้อง “ลงทุน”  
เท่าใดนัก  
ฉะนั้น ในการประชุมระดับสุดยอดระหว่างผู้น าฝ่ายสัมพันธมิตรทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นท่ี
ไคโร ยัลตา และโดยเฉพาะท่ี Potsdam ก็ตาม ในขณะท่ีสหรัฐและอังกฤษมุ่งหมายให้
การประชุมเหล่านี้เป็นการประสานยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะสงครามเหนือฝ่ายอักษะ  
สตาลินไปไกลกวา่นั้นด้วยความมุ่งหมายท่ีจะหาทางใช้ความเคลื่อนไหวในการรบ ณ 
ยุทธภูมิต่าง ๆ เพื่อในอนาคตอันใกล ้สหภาพโซเวียตจะได้เป็นเจ้าเข้าครองหรือมี
อิทธิพลเหนือดินแดนต่าง ๆ อย่างเตม็ที่ตามแนวทางจักรวรรดิ์นิยม  เพราะมิได้หลง
คิดเหมือนสหรัฐว่าสัมพันธมิตรทุกฝ่าย นั้น ไว้วางใจกันได้ 
แม้กระทั่งสมัยท่ีประธานาธิบดีรูสเวลท์ยังมีชีวิตอยู่ ก็ดูจะฉงนใจว่า เพราะเหตุใด สตา
ลินจึงยังคงใช้ประโยชน์จากโคมินเทอร์นในการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่         
สตาลินจึงพยายามเอาใจผู้น าสหรัฐด้วยการยุบโคมินเทอร์นในวันท่ี 15 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1943 และในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 1947 ได้จดัตั้งโคมินฟอร์มขึ้น มีภารกิจท่ีอ้าง
ว่าเพียงการเผยแพร่ข่าวสารในแนวทางเดียวกับสัมพันธมิตร อันเป็นเพียงกลลวง
เท่านั้น เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมแต่อย่างใด สหรัฐก็มิได้กดดันให้
เปลี่ยนแปลงย่ิงกว่านั้น อาจจะเพราะเกรงความแตกแยกของมหาสัมพันธมิตร โคมิน
ฟอร์มจึงอยู่มาจนถึง ปี ค.ศ. 1956 หลังจากยุคของสตาลินแล้ว 
 หากจะมีผู้น าท่านหน่ึงท่ีพอจะรู้ทัน ก็เห็นจะได้แก่เซอร์วินสตัน เชอร์ชิลล์ ซึ่ง
เร่ิมไหวตัวในระยะท้าย ๆ ของสงครามภาคพืน้ยุโรป  เน่ืองจากในปี ค.ศ. 1939 เชอร์
ชิลล์ได้แถลงต่อสภาสามัญอังกฤษว่า ท่านไม่อาจจะคาดหมายพฤติกรรมของโซเวียต
ได้ เพราะ “Russia is a riddle, wrapped in mystery inside an enigma” จนต่อมา เมือ่
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สังเกตความเคลื่อนไหวของกองก าลังโซเวียตในทิศทางต่าง ๆ และการด าเนินการทาง
การเมืองภายในยุโรปแล้ว สอ่เจตนาอันร้ายกาจ จึงได้เร่งรัดให้สหรัฐและกองก าลัง
ของอังกฤษเอง บุกเข้ายึดดินแดนบางส่วนของเยอรมันไว้ในช่วงท่ีกองทัพแดงและ
สหายในท้องถิ่นท้ังหลายยึดครองประเทศต่าง ๆ ในยุโรปตะวันออกและแม้กระท่ัง
เยอรมันตะวันออกกับบอลข่าน แตถ่ึงกระน้ัน เชอร์ชิลล์ก็มิไดส้นใจมากนักในสมร
ภูมิภาคเอเชีย แม้ลอรด์ หลุย เม้าท์แบตแทนแห่งอังกฤษ จะได้ตั้งกองบัญชาการภาค
ตะวันออกอยู่ท่ีเมือง Kandy ในซีลอนขณะน้ันก็ตาม เพราะอังกฤษยังครองเมืองขึ้นใน
เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่เป็นจ านวนมากในสมัยน้ัน นอกจากน้ัน ใน
เอเชียและแปซิฟิก สหรัฐก็รับภาระไปอย่างเต็มที่แล้ว ท้ังทางบก เรือ อากาศ และ
นาวิกโยธิน 
 เมื่อพบกันท่ี Potsdam และประธานาธิบดีทรูแมน ผู้สืบต าแหน่งภายหลังการ
อสัญกรรมของรูสเวล์ท “กระซิบ” ให้สตาลินทราบว่า สหรัฐได้ทดลองระเบิดปรมาณู
เป็นผลส าเร็จแล้ว สตาลินได้รับทราบไว้เฉย ๆ เพราะส าหรับเขา ความส าเร็จของ
สหรัฐมิใช่เร่ืองใหม่ เน่ืองจากโซเวียตมีสายลบัอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์
ร่วมอยู่ในโครงการแมนฮัตตันของสหรัฐมาตลอด ผลการจารกรรมเหล่านี้ได้ถูกส่งผ่าน
เครือข่ายท่ีแคนาดาไปยังสหภาพโซเวียตทุกขั้นตอน และเพราะเหตน้ีุโซเวียตรัสเซียจึง
สามารถทดลองระเบิดปรมาณูได้ในปี ค.ศ.1949 นาโต้หรือองค์การสนธิสัญญา         
แอตแลนติกเหนือและแนวป้องกันของตะวันตกภายในยุโรปเริ่มก่อตัวขึ้นในปีน้ัน
เช่นกัน และในปีเดียวกัน ภายในเอเชีย สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้สถาปนารัฐบาล
คอมมิวนิสต์ขึ้นเหนือจนีแผ่นดินใหญ่ ส่วนจีนคณะชาติหรือพรรคกัวมินตั๋ง ภายใต้การ
น าของนายพลจาง ไค เช็ค ก็ได้ย้ายไปตั้งอยู่ ณ กรุงไทเป บนเกาะไต้หวัน 
 หลังจาก Potsdam ไม่นาน กองก าลังของโซเวียตก็ได้เตรียมตัว และรอจน
สหรัฐฯ ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกท่ี Hiroshima ตามด้วยลูกท่ีสองที ่Nagasaki ในต้น
เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 สหภาพโซเวียตก็ไดถ้ือโอกาสประกาศสงครามกับญี่ปุ่น และ
ใช้ความเป็นคู่สงครามน้ันเข้ายึดดินแดนหลายแห่งทางเอเชียตะวันออก หมู่เกาะต่าง 
ๆ ซึ่งก็ยังครอบครองอยู่จนบัดนี้ อาวุธจากแมนจูเรีย (แมนจูกัว) และท่ีอื่น ๆ ถูก
ส่งผ่านไปให้กองก าลังของเกาหลีเหนือภายใต้คิมอลิซุง (Kim Il Sung)  และบางส่วน
ให้แก่จีนคอมมิวนิสต ์
 เมื่อสงครามระเบิดขึ้นในวันท่ี 25 มิถุนายน 2493 (1950)  ทหารเกาหลีเหนือจึง
มีอาวุธพร้อมรวมท้ังยานเกราะ รถถังและเครื่องบินรบด้วย ขณะท่ีเกาหลีใต้ไม่มีก าลัง
ทหารท่ีผ่านการฝีกและซ้อมรบกับยุทโธปกรณ์เท่าใดนัก มีเพียงต ารวจและ
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เพราะฉะนั้น การรุกรานจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วดุจสายฟ้าแลบ กรุงโซล และเมอืง
ต่าง ๆ ถูกยึดภายในพริบตา ด้วยพลังอาวธุที่เหนือกว่า และกองก าลงัที่รุกคืบหน้า
อย่างเด็ดเดี่ยว 
 ท้ังหมดเป็นเช่นน้ันได้เพราะมหาอ านาจที่ทรงพลังที่สุดในขณะน้ันคือ
สหรัฐอเมริกาไม่ทันคิด และไม่พร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในขณะท่ีสตาลินวาง
หมากไว้หมดแล้ว แมส้หรัฐกับพันธมิตรใกล้ชิดจะหันไปพึ่งกลไกของสหประชาชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนตรีความมั่นคงก็เพยีงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของปฏิบัติการใน
ระดับพหุภาคี เนื่องจากตระหนักดีถึงข้อจ ากัดซึ่งในชั้นน้ันยังมีอยู่มาก 
   
 ประวัติศาสตร์การทูตแสดงว่า ความพยายามของสหรัฐอเมริกาท่ีจะไม่น าตัวไป
พัวพันกับกิจการหรือความยุ่งยากของโลกเก่า อันได้แก่ยุโรป ตามค าแนะน าของ
ประธานาธิบดีวอชิงตัน ในค าอ าลาต าแหน่ง เมื่อปี ค.ศ.1796 และความโน้มเอียงท่ีจะ
ให้ความสนใจกับความด ารงอยู่โดยอิสระของซีกโลกตะวันตก (Western Hemisphere) 
ท าให้คนอเมริกันมักพยายามที่จะโดดเดี่ยวตนเอง (isolationist) แม้ผูน้ าบางคนจะมีใจ
ไปในทางที่จะเข้าช่วยเพื่อสรรค์สร้างคุณธรรมและระบอบเสรีประชาธิปไตย ดั่งกรณี
ของวู๊ดโรว์ วิลสันในสงครามโลก ครั้งท่ี 1 ผู้มีชือ่ว่าเป็นนักอุดมคติที่ได้ประกาศ
หลักการ 14 ข้อ (Fourteen Points) เพื่อจัดระเบียบโลกใหม่ (ส่วนใหญ่หมายถึงการ
จัดการในภายหลังสงคราม รวมท้ังการก่อตั้งองค์การเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ อัน
ได้รับการสถาปนาต่อมาเป็น “สันนิบาตชาติ” แต่การเมืองภายในก็สกัดกั้นมิให้สหรัฐ
เข้าเป็นสมาชิกอยู่ดี) 
 ส าหรับสงครามโลกท้ัง 2 ครั้ง ซึ่งคร่าชีวิตคนกว่า 70-80 ล้านคน นั้น  สหรัฐมิได้
มีส่วนร่วมรบด้วยโดยตรงตั้งแต่แรกเร่ิม 
 ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความพยายามทางการเมืองที่จะโดดเดี่ยวจากเหตุท่ี
เกิดขึ้นในสมรภูมิยุโรป แม้จะช่วยป้อนอาวธุและอาสาสมัครให้แก่อังกฤษก็ตาม แต่
ท่าทีเหล่าน้ี ก็ต้องแปรผันไป เมื่อกองเรือเฉพาะกิจพร้อมเครื่องบินประจัญบาน/ท้ิง
ระเบิดของญี่ปุ่นจ านวนมาก ซึ่งไปซุ่มรออยู่ทางมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1941 คอยแต่เพียงค าสั่งจากกองบัญชาการท่ีกรุงโตเกียวก่อนท่ีจะเปิด
ฉากปฏิบัติการโจมตีฐานทัพเรืออเมริกันท่ีเพิร์ล ฮาร์เบอร์ ในเกาะฮาวาย ซึ่งในท่ีสุด
เพียงก่อนเช้าตรู่วันเสารท่ี์ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 เล็กน้อย ตามเวลาท้องถิ่น กองก าลัง
เฉพาะกิจของญี่ปุ่นก็ได้บุกพร้อมกันจู่โจมเข้าท าลายกองเรือสหรัฐที่จอดเทียบท่าอยู่
ในอ่าวและนักบินนาวีกับหน่วยสนับสนุนเป็นพัน ๆ คน กองทัพญี่ปุ่นได้รุกเข้าประเทศ
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ไทยและฐานบินของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในระยะใกล้เคียงกัน จึง
ท าให้สหรัฐฯซ่ึงคาดไม่ถึงว่าญี่ปุ่นจะรุกมาไกลขนาดนั้น ไม่มีทางเลือก 
ประธานาธิบดีแฟรงคลนิ เดลาโน รูสเวลท์ ประกาศทางวิทยุท่ัวประเทศว่า 7 ธันวาคม 
ค.ศ. 1941 เป็นวันเสื่อมเกียรติศักดิ์ยิ่ง (Day of Infamy) และสหรัฐฯ ก็ได้เข้าสู่สงคราม
อย่างเต็มภาคภูม ิ
 เมื่อเข้าสูส่มรภูมิ ทั้งในภาคพื้นยุโรป แอฟริกา เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
แล้ว มีการสู้รบกันอย่างหนักกับฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแปซิฟิกตะวันตก 
ซึ่งก าลังรบทางเรือ อากาศและนาวิกโยธิน มุ่งมั่นท่ีจะรุกคืบหน้าไปสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น 
ทหารอเมริกันและญี่ปุ่นต่างสูญเสียชีวิตไปเปน็จ านวนมาก สหภาพโซเวียตได้เฝ้าดู
จังหวะอันควรท่ีจะกระโดดเข้าไปร่วมด้วยเพื่อให้สัมฤทธิผลตามแผนท่ีวางไว้นานแล้ว 
กับเพื่ออุปโภคสิทธิในดินแดนท่ีตกลงกันไว้ในการประชุมสุดยอดต่าง ๆ  รวมท้ัง
เกาหลีด้วย โดยการประกาศสงครามกับญี่ปุ่นในนาทีท่ีญี่ปุ่นจะพ่ายแพ้แก่อเมริกันอยู่
แล้ว 
 น่ีเป็นภูมิหลังอันในท่ีสุดน ามาสู่สงครามเกาหลี โดยเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายรุกราน
ตามแผนอันล้ าลึกของสตาลินอย่างไม่ต้องสงสัย 
 ถ้าจะว่าสหรัฐ ฯ เอง มสี่วนให้สงครามเกาหลีเกิดขึ้นก็น่าจะไม่ผิด และก็น่าจะ
ไม่ผิดเช่นกันท่ีจะบ่งว่าสหรัฐฯ นั่นเองเป็นต้นเหตุหน่ึงให้สงครามในคาบสมุทรเกาหลี
ระเบิดขึ้น โดยวางเฉยต่อเจตนาอันร้ายกาจของสหภาพโซเวียต เพราะตามรายงานลับ
ของกระทรวงการต่างประเทศโซเวียต ซึ่งได้รับการยกเลิกชั้นความลับแล้ว สตาลินได้ 
อนุญาตให้คิม อิล ซุง ส่งกองก าลังเขา้บุกเกาหลีใต้นับแต่เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1950 
โดยมีเงื่อนไขว่า เหมาเจ๋อตุงตกลงที่จะส่งก าลงัทหารจีนคอมมิวนิสต์เข้าไปเสริม หาก
จ าเป็น 
  
 
ขอย้อนหลังไปในช่วงท่ีสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงโดยทางการในวัน VJ Day 
หรือวันได้ชัยชนะญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับวันท่ี 14 สิงหาคม ค.ศ. 1945 (อันท่ีจริง VJ Day ตรง
กับวันท่ีเท่าใด แล้วแตจ่ะเลือก เพราะวันท่ี 14 สิงหาคม ตรงกับวันท่ีญี่ปุ่นยอมจ านน
อย่างเป็นทางการ) 
 หลายท่านคงทราบกันแล้วว่า เกาหลตีกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นมา 40 ปีเศษ 
ในช่วงท้ายของสงคราม กองบัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐฯ ได้ออกค าสั่ง General 
Order No. 1 ใหก้องก าลังสหรัฐฯ และโซเวียต (ซึ่งตอนน้ันเพิ่งเข้าสงคราม) เข้ายึด
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พื้นท่ีในคาบสมุทรเกาหลี โดยมีเส้นแบ่งระหว่างกองก าลังสองฝา่ยอยู่ท่ีเส้นขนาน 38 
เส้นน้ีแบ่งเกาหลีออกเป็นสองภาค และเปดิโอกาสให้สหภาพโซเวียตเข้าควบคุม
สถานการณ์ในท่ีซึ่งบัดน้ีได้แก่ เกาหลีเหนือ 
 ห้าปีเป็นเวลานานพอที่จะเปิดโอกาสให้สหภาพโซเวียตติดอาวุธ และฝึกอบรมกอง
ก าลังฝ่ายเกาหลีเหนือ เพิ่มเติมจากการฝึกการรบแบบกองโจรภายใต้คิมอิลซุง ให้เป็น
กองทัพท่ีมีสมรรถภาพไม่น้อย พร้อมที่จะถล่มภาคใต ้ซึ่งยังไม่อาจสร้างเอกภาพได ้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะชาวเกาหลีใต้ยังมิอาจแก้ไขความขดัแย้งทางการเมืองภายใต้ 
ซิง มัน รี ผู้น าฝ่ายขวาจัด และสหรัฐฯ ก็ไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างก าลังทาง
ทหารได้ เพราะในระยะนั้นไม่มีนโยบาย และเมื่อสงครามหมด ทหารอเมริกันก็คิดท่ีจะ
มุ่งหน้ากลับบ้านตามปกติวิสัย 
 ในระยะหลังสงครามภาคพื้นเอเชียของสงครามโลกครั้งท่ีสอง แม้จะมีการ
สถาปนาองค์การสหประชาชาติขึ้นเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 เพือ่คุ้มครอง
สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และมีโครงการหน่ึงคือการลดอาวธุ สหรัฐฯ 
เสนอแผนการ Baruch ต่อองค์กรของสหประชาชาติท่ีจะให้ควบคมุอาวุธปรมาณูและ
ใช้พลังงานดังกล่าวไปในทางสันติ  สหภาพโซเวียตยังมิได้ให้ชาวโลกทราบว่าตนได้
ลอกเลียนแบบไว้หมดแล้ว แผนการบารุคจึงเป็นเสมือนการประกาศว่า สหรัฐฯ จะไม่
ใช้อาวุธอานุภาพร้ายแรงน้ีอีกต่อไป แต่เมื่อฝา่ยอื่น ๆ มิได้ตอบสนอง เรื่องนี้จึงตกไป 
สหรัฐจึงรอดจากการตกหลุมฝังตนเองไปอีกครั้งหน่ึง เสมือนการประชุมลดก าลังทาง
นาวีเมื่อปี ค.ศ. 1922 ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งท าความอ่อนแอให้กองทัพเรือของสหรัฐมาก 
ในขณะท่ีฝ่ายอื่น ๆ เช่นญี่ปุ่นมิได้ลดก าลังของตนลงเลย ทั้งในหมู่เกาะญี่ปุ่น เกาหลี
และไต้หวัน ซึ่งในขณะน้ันเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น ท าให้ญี่ปุ่น ซึ่งมีแผนจะรุกสู่ภาคใต้
อยู่แล้ว ดังพอคาดหมายได้จากการท่ีพวกกระหายดินแดนได้ขนานนามเกาะไต้หวันว่า
เป็น Tonan no seki หรือตามศัพท์แปลว่า “ก้อนหินท่ีเล็งเป้าไปทางใต้” ส่วนฝ่าย
ยุทธการญี่ปุ่นเห็นว่า ดินแดนไต้หวันเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดมหาศาลแห่งชาติ
(ญี่ปุ่น) และเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินท่ีไม่อาจล่มได้ ฉะนั้น ญี่ปุ่นจึงมสีมรรถภาพ
เพียบพร้อมตั้งแต่ก่อนท่ีจะเร่ิมสงครามมหาเอเชียบูรพาอยู่แล้ว 
 อีกด้านหน่ึงของโลก ไม่นานหลังจาก VE Day หรือวันชัยชนะยุโรป ประเทศ
ใหญ่ ๆ เช่นอังกฤษ ก็เฝ้ามองความเคลื่อนไหวอันน่าห่วง ของสหภาพโซเวียตและ
ขบวนการคอมมิวนิสต์ ซึ่งได้เข้าครองยุโรปตะวันออกไว้หมดแล้ว และพยายามแผ่
ขยายลงไปยังบอลข่าน และกรีซ สหรัฐฯ ใช้เวลาอยู่นานจึงได้เร่ิมต้านกลับด้วยไม้นวม
ก่อน ประธานาธิบดีทรูแมนได้ประกาศแผนสี่ (Point Four) เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
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เศรษฐกิจและด้านอื่นให้ประเทศภายใต้แผนน้ีด ารงอยู่ได้ ถ้าจะว่าไป แผนน้ีใช้แนวคิด
ตามแผนการ Marshall Plan ซึ่งช่วยประคองยุโรปตะวันตกให้ฟ้ืนสภาพและความ
มั่นคงไว้ได้ก่อนหน้านั้น และปิดประตูมใิห้สหภาพโซเวียตรุกคืบเข้าครองอีกต่อไป 
 Point Four ไปไกลกว่าความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เพราะคลมุถึง
ความสามารถในการคุม้ครองตนเองทางด้านความมั่นคงด้วย 
 เมื่อถึงระยะน้ัน คนไร้ปัญญาและผู้นิยมคอมมวินิสต์เท่านั้นจะไม่เข้าใจนัยของ
การรุกคืบหน้าของสหภาพโซเวียต แม้จะไมม่ใีครยอมแสดงท่าทีให้แจ้งชัดก็ตาม 
 ในปี ค.ศ. 1949 ความตงึเครียดปรากฏอยู่ท่ัวยุโรป เมื่อฝ่ายตะวันออกอันได้แก่
สหภาพโซเวียตปิดล้อมกรุงเบอร์ลิน พันธมิตรตะวันตกได้ทุ่มก าลังทางอากาศล าเลียง
สัมภาระและเสบียงอาหารปริมาณมหาศาลเข้าไปช่วยเหลือประชากรชาวยุโรป จน
สามารถสลายการปิดลอ้มได้ ในปีเดียวกันน้ัน สหภาพโซเวียตก็ได้ประกาศความส าเร็จ
ในการทดลองระเบิดปรมาณู พันธมิตรตะวันตกได้จัดตั้งสนธิสัญญาป้องกันตนเอง
หรือนาโต้ขึ้น เมื่อถึงตอนน้ัน “โอวาทอ าลาต าแหน่ง” ประธานาธิบดี ของจอร์จ 
วอชิงตัน ก็ต้องเปิดทางให้ความเปลี่ยนแปลงในโลกก าหนดภาระหน้าท่ีของประเทศท่ี
ย่ิงใหญ่และทรงอ านาจเช่นสหรัฐดูแลความมั่นคงของโลกตอ่ไป 
 ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1949 คงจะเป็นสัญญาณแจ่มชัดพอให้ทาง  
เครมลินปรับแผนใหม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางยุโรป ซึ่งดูจะปิดทางเข้าส าหรับฝ่ายโซ
เวียตแล้วหลังจากท่ียุโรปตะวันตกฟ้ืนตัวจากพิษภัยของสงครามโลก แต่ตามหลักฐาน
ท่ีผู้เขียนได้ศึกษามา พันธมิตรตะวันตกดูจะช้าไปสักหน่อยท่ีจะคาดหมายการเปลี่ยน
ทิศทางยุทธศาสตร์ของโซเวียต และปรับเปลี่ยนสมมติฐานท่ียึดถือมานานปี 
 ท่ีกล่าวเช่นน้ีก็เพราะการด าเนินการในด้านต่าง ๆ และการก าหนดนโยบายของ
สหรัฐฯในตะวันออกไกลมิได้ประเมินสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกถูกทิศถูกทาง
เท่าใดนัก และการอ่านสถานการณ์ที่ค่อนข้างสับสนและบิดเบอืนท าให้นโยบายสหรัฐ
ขาดจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน วงการเมืองภายในต่างมองเหตุการณ์ของโลกไปในทางต่าง 
ๆ โดยส่วนใหญ่สมัครใจที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างสขุสบายในยามท่ีเศรษฐกิจหลังสงคราม
เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างมาก ทหารหาญท่ีกลับมาจากการสู้รบได้เปลี่ยนอาชีพไปเป็น
แรงงานซ่ึงช่วยเพิ่มพูนผลิตภาพให้แก่อตุสาหกรรมนานาชนิด 
 สหรัฐฯ อาจคิดวา่การท่ีมอบหมายให้นายพลดักลาส แมคอาเธอร์ เปน็ผู้
บัญชาการทหารสูงสุดในตะวันออกไกล ด้วยกองบัญชาการท่ีกรุงโตเกียว คงจะควบคมุ
สถานการณ์ได้   



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

56 
 

 ปัญหาการตัดสินใจเลอืกแนวทางนโยบายเอเชียตะวันออกของสหรัฐฯ  คั่งคา้ง
มาแต่ระหว่างสงคราม 
 ด้วยความที่คิดอยู่ด้านเดียวท่ีจะท าทุกอย่างเพื่อให้ชนะสงครามกับญีปุ่่น ฝ่าย
สหรัฐฯ จึงได้มองข้ามปัญหาและมิตติ่าง ๆ ที่อาจเป็นประเด็นข้อขัดแย้งขึ้นมา และ
หลายฝ่ายในกรุงวอชิงตันไม่ยอมรับว่าบริบทของการเมืองระหว่างประเทศได้ผันแปร
ไปแล้ว 
 ในระยะต่อมา ความขดัแย้งในทางความคิด กอปรกับการต่อต้านลัทธิ
คอมมิวนิสตแ์ละขบวนการล่าแม่มดของโจ แม็คคาธี ซึ่งท าให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ตะวันออกไกลตอ้งถูกจบัหรือโยกย้ายหน้าที่ไปมาก พวกนี้อยู่ในกลุ่มของโอเวน แลตติ
มอร์ จากฝ่ายกิจการตะวันออกไกลในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ เป็นเหตุให้เกิด
ความสับสนในกระบวนการก าหนดนโยบายอย่างยิ่ง ประเด็นส าคัญในช่วงน้ันได้แก่
นโยบายต่อจีน  
ประเด็นส าคัญคือจีนมิได้มีเอกภาพ พรรคคอมมิวนิสต์ภายใต้เหมาเจ๋อตุง และ
พรรคกัวมินตั๋ง ภายใต้นายพลจางไคเช็ค มิไดร้่วมรบกับญี่ปุ่นอย่างเอาจริงเอาจังตามที่
สหรัฐฯ มุ่งหวัง  ท้ังสองฝ่ายต่างห้ าห่ันกันเต็มที่เมื่อสบโอกาส  ปัญหาการคอร์รัปชั่นใน
ฝ่ายกัวมินตั๋งย่ิงรุนแรงขึ้นอีก 
เมื่อสงครามยุตลิง สหรัฐฯ ก็มองโลกในแง่ดีวา่มีทางให้จีนคณะชาติกบัจีนคอมมิวนิสต์
เจรจาสงบศึกกันได้ นายพลมาร์แชลล์ได้พยายามให้มีการพบปะกัน โดยผ่านการ
เจรจาภายใต้ Marshall Mission ซึ่งนายพลมาร์แชลล์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐ เป็นตัวกลาง แต่ก็ไม่เป็นผล และในท่ีสุดก็ได้ขอเลิกภารกิจ ความ
ผิดหวังเหล่าน้ีท าให้สหรัฐฯ “เบื่อโลก” อยากจะ “ปล่อยมัน” ตามยถากรรม ถึงตอนน้ัน 
เป็นการยากท่ีจะชี้ชัดว่า นโยบายสหรัฐฯ เป็นอย่างไร เมื่อจีนคอมมิวนิสต์ได้ชัยชนะ
และสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในวันท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ.1949 ส่วนจาง ไค เช็ค
และพวกได้ย้ายไปตั้งหลักอยู่บนเกาะไต้หวันก่อนหน้าแล้ว ปัญหาเฉพาะหน้าของ
สหรัฐอยู่ท่ีว่าสหรัฐฯ จะรับรองรัฐบาลใหม่หรือไม ่
 ในช่วงท่ีเบื่อโลกน้ีแหละที่สหรัฐฯ เริ่มเบิกทางของนโยบายใหม่ ซึ่งผู้เขียนเห็น
ว่าเป็นอีกทางหน่ึงที่เชื้อเชิญให้เกิดสงครามเกาหลีขึ้น 
 ในช่วงท้าย ๆ ของปี ค.ศ. 1949 และต้นปี ค.ศ. 1950 สหรัฐฯ ได้ผันเงินท่ีจะ
ให้แก่จีน (กัวมินตั๋ง) มาให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต ้ อันมิใช่จ านวนมาก
นัก แต่เป็นการเปลี่ยนทิศทางซึ่งมีนัยส าคัญ 
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 ประธานาธิบดีทรูแมนได้กล่าวค าปราศรัยด้านนโยบายในวันท่ี 5 มกราคม ค.ศ. 
1950 ถึงนโยบายเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก ซึ่งย่อมต้องรวมจีนเป็นหลัก อันแสดงชดัถึง
แนวโน้มของสหรัฐที่จะละทิ้งการคุ้มครองจีนและไปสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ
อื่นในเอเชีย ซึ่งไทยเป็นเป้าหมายหนึ่งในชั้นนั้น  นโยบายดังกล่าวนี้ บรรดาผู้ท่ีสนใจ
ในกิจการเอเชียท้ังหลายมีความเห็นโต้แย้งกันมาก ในขณะท่ีกลุ่มล็อบบี้ของจีนคณะ
ชาติได้เร่งด าเนินการเพื่อมิให้สหรัฐวางมือโดยละเลยฝ่ายตน 
 อีกเจ็ดวันต่อมา คือวันท่ี 12 มกราคม ค.ศ. 1950 ดีน แอชีสัน (Dean Acheson) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แถลงต่อสโมสรหนังสือพิมพ์
แห่งชาติก าหนดเส้นซ่ึงสหรัฐฯ จะถือว่าอยู่ในความคุ้มครองของกองก าลังสหรัฐฯ 
 เส้นท่ีว่านี้ ขีดชัดว่าเกาหลีและไต้หวันไม่อยู่ในเขตคุ้มครองของสหรัฐหากผู้ใด
จะโจมต ี
 ผู้น าทางการเมืองและการทหารสหรัฐรู้สึกหนักใจมากกับแนวคิดใหมข่อง
รัฐบาล วุฒิสมาชิก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าทางทหาร รวมทั้งนายพลดไวท์ 
ไอเซ็นฮาวร์ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้อยแถลงในวันท่ี 12 มกราคม ค.ศ. 1950 ของ
ดีน แอชีสัน และผู้อื่นในระนาบเดียวกันเป็น “ค าเชื้อเชิญ” ให้มีการโจมตีคาบสมุทร
เกาหลีและเกาะไต้หวัน โดยสหรัฐจะไม่ต่อต้าน 
ก่อนหน้าวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 นายพลดักลาส แมคอาเธอร์ได้เสนอบันทึกลับ
ว่าด้วยการประเมินสถานการณ์ ซึ่งท านายเหตุการณ์ไว้ค่อนข้างตรงกับสภาพการณ์ท่ี
เกิดขึ้นว่าทั้งเกาหลีและไต้หวันก าลังจะถูกโจมตี และในท่ีสุด สหรัฐก็จะไม่สามารถ
หลบเลี่ยงความรับผิดชอบที่จะต้องเข้าไปช่วยได้ นายจอห์นสัน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมและผู้น าฝ่ายทหาร เห็นพ้องกันว่าความเห็นท่ีเสนอมานั้นน่าวิตก 
และตั้งใจจะน าเสนอตอ่ประธานาธิบดีทรูแมนได้อ่านในวันท่ี 27 มิถนุายน หลังจากที่
กลับจากการหยุดพักผ่อนท่ีเมืองอินดีเพนเดนซ์ มลรัฐมิสซูรี  แตส่งครามก็ได้ระเบิด
ขึ้นในวันท่ี 25 มิถุนายน ตามเวลาในภาคตะวนัออกของสหรัฐ 
ขณะท่ีทราบกันถึงเจตนาของสหภาพโซเวียตที่จะเข้ายึดครองหรือขยายเขตอิทธิพล
เหนือดินแดนดังที่กล่าว แต่สหรัฐฯ ซึ่งต้องเขา้ไปสู้รบ เสียชีวิต ทรัพย์สินไปมากเพื่อ
ปกป้องเกาหลีใต้ ในขอบเขตตามสถานะเดมิเมื่อปี ค.ศ. 1950  สหภาพโซเวียตได้
ปรับปรุงสมรรถภาพทางกองทัพอากาศของเกาหลีเหนือ รวมท้ังได้ไปช่วยปฏิบัติการ
ทางอากาศด้วย และเมือ่กองก าลังฝา่ยสหประชาชาติโต้กลับจนไปทางตอนเหนือได้
หลังจากที่ถูกผลักดันไปถึงปูซานและทางใต้ ท าให้สหรัฐฯ ต้องแก้เกมด้วยการยกพล
ขึ้นบกท่ีอินชอนทางฝั่งตะวันตก อันเป็นปฏิบัติการท่ีเสี่ยงภัยมาก เพราะมีเกาะแก่ง 
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โขดหินและคลื่นลมจดัมาก การยกพลขึ้นบกหลังแนวข้าศึกครั้งน้ันได้รับความส าเร็จ
อย่างดี ท าให้กองก าลงัพันธมิตรสามารถรุกคบืหน้าไปยึดเมืองเปียงยางและรุดหน้า
ต่อไปจนเกือบถึงแม่น้ ายาลู อันอยู่ติดชายแดนจีนพอดี เมื่อมีท่าวา่เกาหลีเหนือก าลัง
จะเพลี่ยงพล้ า ทหารจนีคอมมิวนิสต์ประมาณ 1 ล้านคนก็ได้เคลือ่นก าลังในยามค่ าคืน
ข้ามแม่น้ ายาลูมาช่วยกู้สถานการณ์ นับแต่นั้น ทั้งสองฝ่ายต่างรุกและรับกัน ส่วนใหญ่
อยู่ในบริเวณเส้นขนาน 38 สงครามได้ด าเนินไป 3 ปี โดยมีการเจรจาระหว่างกันด้วย 
และที่ยุติลงได้ก็เพราะตัวการในการเปิดฉากการรุกรานคือจอมเผด็จการสตาลินได้
เสียชีวิต การเจรจาเพื่อยุติการสู้รบจึงบังเกิดผลเป็น Armistice  Agreement ในวันท่ี 27 
กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1953 
 แม้ว่าในข้อเขียนน้ีจะกล่าวเป็นเชิงว่าสหรัฐอเมริกามีส่วนให้สงครามเกาหลี
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้นเหตุของสงครามมใิช่เช่นน้ัน สหภาพโซเวียตภายใต้เผด็จการสตา
ลิน เป็นฝ่ายวางแผนและให้ความสนับสนุนในทุกทาง    จนท าให้สงครามระเบิดขึ้น            
ผู้เขียนเองได้เคยไปชมพิพิทธภัณฑ์ทหารเรือโซเวียตที่เลนินกราด ผู้บรรยายได้ชี้แจง
สรรพาวุธต่าง ๆ ท่ีไดใ้ช้ในยุทธภูมิหลายแห่ง รวมท้ังเครื่องบินมิคและย๊ัค ซึ่งใช้
ปฏิบัติการในสงครามเกาหลีด้วย 
 ดังที่ตั้งหัวข้อรองจากหัวข้อใหญ่ของบทความพิเศษน้ีว่า  สงครามเกาหลีเป็น 
“บททดสอบแรกของสหประชาชาติ” น้ัน สืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ
การโจมตีข้ามเส้นขนานท่ี 38 โดยกองก าลังของเกาหลีเหนือ ข้อเขียนต่อจากน้ีไป จึง
เป็นประเด็นอันเกี่ยวพันกับสหประชาชาติ และมิติในทางกฏหมายเป็นส่วนใหญ่  
 ปฏิกิริยาแรกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ได้แก่การลงมติที่ 
82 เป็นเอกฉันท์ ในวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 ประณามการบุกรุกของกองก าลัง
จากภาคเหนือของประเทศ ที่ว่าเป็นเอกฉันท์หมายถึงสมาชิกทุกประเทศท่ีมาเข้าร่วม
ในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งไม่นับผู้แทนสหภาพโซเวียตที่มิได้มาร่วมการ
ประชุมด้วย โดยอ้างเหตุผลอันไม่เกี่ยวกับเกาหลี   แต่แสดงความไมเ่ห็นด้วยกับการท่ี
ผู้แทนจีนมิได้มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   ซึ่งมีปัญหาว่าใครควรเป็นผู้แทน
ประเทศจีนดังกล่าว   มิได้ผ่านการลงมติเห็นชอบจากสมัชชาสหประชาชาติจนปลาย
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1971  แต่ก็เป็นเรื่องในระเบียบวาระการประชุมของสมัชชา
ติดต่อกันมาทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950   อันมีรายละเอียดอยู่มาก   เพราะเป็นความ
ขัดแย้งซึ่งยืดเยื้อมาตลอดสงครามเย็น 
 อีกประเด็นหน่ึง ซึ่งขอกล่าวถึงในท่ีน้ีได้แก่การกล่าวถึง ค าวา่    “การรุกราน” 
(aggression) ดังที่คณะมนตรีความมั่นคงน ามาใช้ ตั้งแตต่้นมาจนบัดนี้ ความพยายาม
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ของสหประชาชาติ     โดยผ่านคณะกรรมการท่ี  6  (ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ)  
และโดยการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ  เพื่อให้ค านิยามของค าน้ี  ไมบ่ังเกิดผล 
 ศาสตราจารย์จูเลียส สโตน Professor Julius Stone)  ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศด้านสงครามจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในออสเตรเลีย ซึ่งมาสอนชั้นท่ี
ผู้เขียนศึกษาอยู่ ณ วิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟล็ตเชอร์ (The Fletcher School of 
Law and Diplomacy) ท่ีสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1956 และ 1957 ยอมรับว่าความ
พยายามที่จะก าหนดค านิยามส าหรับ “การรุกราน” ดูจะไม่งา่ยนักและอาจไม่สามารถ
จะเห็นพ้องต้องกันได้ในระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายระหว่างประเทศ  เมื่อเป็น
เช่นน้ี จึงจะง่ายกว่าที่จะพิเคราะห์สถานการณท่ี์เกิดขึ้นจริง “เสมือนการวาดรูปช้าง 
เมื่อปรากฏตัวขึ้น ทุกคนก็จะบ่งชัดว่านั่นแหละคือช้าง” ในท านองเดยีวกัน เมื่อฝ่าย
หน่ึง   เคลิ่อนย้ายก าลงัพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ข้ามแดนมาโจมตอีีกฝ่ายหน่ึง ซึ่งมิได้
เป็นฝ่ายก่อเหตุหรือย่ัวยุ       ผู้เป็นกลางก็ย่อมจะเห็นว่าการรุกรานได้เกิดขึ้นแล้ว 
 หลังจากที่ได้ลงมติขอ้ 82 ไปได้ 2 วัน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ก็ได้ร่วมกันพิจารณาสถานการณ์เร่งด่วน เพราะฝ่ายรุกได้ส่งก าลงัคืบหน้าไปในทิศทาง
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว และในวันท่ี 27 มิถุนายน ค.ศ. 1950 ก็ได้ลงมติที่ 83 เสนอแนะรัฐ
สมาชิกให้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่สาธารณรัฐเกาหลี ผู้เขยีนเข้าใจว่า
รัฐบาลไทยและประเทศอื่นๆ ที่สมัครใจได้สนองตอบข้อเสนอแนะของสหประชาชาติ
โดยรับท่ีจะส่งก าลังไปช่วยสาธารณรัฐเกาหลีต่อไป ได้ปฏิบัติตามขอ้มติดังกล่าวนี้ 
 ในวันเดียวกันนัน้ ประธานาธิบดีทรูแมน ได้สัง่การให้ก าลังทางอากาศและทาง
เรือไปช่วยสาธารณรัฐเกาหลี ขณะท่ีนายพลแมคอาเธอร์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
บัญชาการปฏิบัติการทางทหารโดยกองก าลังสหรัฐในญี่ปุ่น และให้กองทัพเรือที่ 7 
ส าหรับภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิกเข้าคุ้มครองช่องแคบไต้หวันและเกาะ Pescadores แต่
ในขณะเดียวกัน สหรัฐได้ขอร้องมิให้จีนคณะชาติในไต้หวันเคลื่อนก าลังหรือไป
สนับสนุนการต่อต้านการรุกรานของเกาหลีเหนือ ในชั้นแรกเพราะเกรงว่าจะเป็นการ
ดึงจีนแผ่นดินใหญ่เข้าสู่สมรภูมิในเกาหลี ซี่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สหภาพ
โซเวียตกับจีนคอมมิวนิสต์ได้ตกลงในหลักการท่ีจะให้จีนเข้าช่วยดังที่ได้กล่าวถึงมา
ก่อนหน้านี้แล้ว หากสภาวการณ์ในสนามรบส่อว่าเกาหลีเหนือจะตกเป็นฝ่ายรับจน
เสี่ยงต่อการพ่ายแพ ้แต่ไม่ปรากฏหลักฐานใดท่ีแสดงว่า สหภาพโซเวียตจะส่งก าลัง
ทหารภาคพื้นดินเข้าไปช่วย อาจเพราะเกรงว่าสหรัฐจะใช้ระเบิดปรมาณู ซึ่งในชั้นน้ัน 
ยังไม่มีข้อห้าม และสหรัฐก็ได้เร่ิมผลิตอาวุธร้ายแรงน้ีมาพอสมควร ในขณะท่ีสหภาพ
โซเวียตยังเพิ่งอยู่ในขั้นแรก ๆ ของการพัฒนาอาวุธทางยุทธศาสตร์เช่นน้ัน 
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 สหภาพโซเวียตบอยคอตต์การประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
อยู่จนถึงวันท่ี 4 กรกฏาคม ค.ศ. 1950 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศโซเวียตออกแถลงโจมตสีหรัฐว่าเป็นฝ่ายแทรกแซงทางการทหารในนาม
ของเกาหลีใต้ สหภาพโซเวียตถือว่าปฏิบัติการของสหรัฐขาดความชอบธรรม เพราะว่า
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงเป็นผลจากรายงานข่าวกรองของสหรัฐเกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวทางการทหารในตะวันออกไกล มใิช่จากรายงานของคณะผู้สังเกตการณ์
ของสหประชาชาติเอง และเกาหลีเหนืออันเป็นคู่กรณีมิได้รับเชิญให้ไปร่วมการประชุม 
ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อบทท่ี 32 ของกฏบัตรสหประชาชาติ สหภาพโซเวียตเห็นว่า
ความขัดแย้งภายในเกาหลีอยู่นอกขอบข่ายของกฏบัตรสหประชาชาติ เพราะเป็น
สงครามกลางเมือง ด้วยเหตุนี้ สหภาพโซเวียตจึงปฏิเสธท่ีจะเข้าร่วมการประชุมคณะ
มนตรีความมั่นคง (ในระยะนั้น—ค.ศ. 1950—ยังไม่มีการก าหนดแน่ชัดว่าปฏิบัติการ
รักษาสันติภาพของสหประชาชาติต้องได้เสียงจากผู้แทนถาวรของคณะมนตรีความ
มั่นคงครบท้ังห้า) 
 อีก 4 เดือนเศษนับแต่เริ่มสงคราม การด าเนินการผ่านคณะมนตรีความมั่นคง
เร่ิมจะไม่คลอ่งตัว เพราะสหภาพโซเวียตเริ่มขัดขวางการอภิปรายและกระบวนการ
ออกเสียงลงมติเป็นระยะ ๆ  และเพราะเหตุนี้ปฏิบัติการทางทหาร โดยสหรัฐและ
ประเทศท่ีสนับสนุนอีกประมาณ 20 ประเทศ รวมท้ังไทยด้วย ต้องเผชิญกับศึกท่ีหนัก
ขึ้น เน่ืองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตัดสนิใจเคลื่อนก าลังซึ่งจีนเลือกท่ีจะเรียกว่า 
“อาสาสมคัร” ในจ านวนเกือบ 1 ล้านคน ขา้มแม่น้ ายาลู เข้ามาช่วยรบ เริ่มแต่เดือน
ตุลาคม ปี ค.ศ. 1950  ในระยะที่ผ่านมานั้น ดีน แอชีสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐ ได้ระดมเสียงสนับสนุนในสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ จนตกลง
ผ่านข้อมติสมัชชาฯ ที่ 377 A (V) หรือ Uniting for Peace Resolution 
ได้เป็นผลส าเร็จ คนส่วนใหญ่เรียกข้อมติน้ีว่า Acheson Resolution  เพราะฟอร์มูลาที่
น ามาอ้างได้แก่การใช้ความรับผิดชอบในการช่วยเสริม หรือ Subsidiary Responsibility 
with regard to international peace and security ตามข้อบท 14 ของกฏบัตร
สหประชาชาติ ทั้งน้ี เพราะคณะมนตรีความมัน่คงขาดเสียงเอกฉันท์ของสมาชิกถาวร
ในการท่ีจะปฏิบัติตามความรับผิดชอบเบื้องแรก (primary responsibility) เพื่อธ ารง
รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องเช่นน้ัน สมัชชาจึง
รับช่วงด้วยการน าเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และหากคณะมนตรีความมัน่คงจะขอร้องให้
สมัชชามีการประชุมสมยัพิเศษ เพื่อพิจารณากรณีที่อยู่ในข่ายของการรักษาสันติภาพ
และความมั่นคงระหว่างประเทศ สมัชชาก็ย่อมจะจัดให้มีการประชุมสมัยพิเศษขึ้นเพื่อ
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เสนอแนะมาตรการอันเหมาะสม—รวมท้ังการใช้ก าลังทหาร เมื่อจ าเป็น ที่เรียกว่าการ
ประชุมสมัยพิเศษ เพราะตามปกติ สมัชชาจะมีการประชุมสมัยสามญัเป็นประจ าเริ่ม
แต่วันอังคารท่ี 3 ของเดือนกันยายน ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 
 ข้อมติ Uniting for Peace น้ี มีการโต้แย้งกันมาก ทั้งในแง่กฏหมาย และใน
มุมมองของนักประวัตศิาสตร์ บางฝา่ยเห็นว่า โดยการลงมติครั้งน้ัน สมัชชามิได้ท าการ
แทนคณะมนตรีความมัน่คงอย่างเต็มที่ โดยเลอืกใช้ค าว่า “เสนอแนะ” อันมิได้มีผล
ผูกพันทางกฏหมายในระดับเดียวกันกับข้อมติของคณะมนตรี ส่วน ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ นั้น ได้ให้ความเห็นข้อปรึกษาว่า ข้อมติ 377 A (V) น้ัน มีผลรับได้ ดัง
ปรากฏในรายงานของศาลฯ เมื่อปี ค.ศ. 1971 (วรรค 22 หน้า 16) ในคดีท่ีแอฟริกาใต้
คงก าลังอยู่ในดินแดนคุม้ครองท่ีเรียกกันต่อมาว่านามิเบีย จากเดิมคอื Southwest 
Africa อย่างไรก็ดี Professor Dr. Ruhl  J. Bartlett อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ของ
ผู้เขียน เป็นห่วงว่าเร่ืองนี้จะสร้างปัญหาแก่สหรัฐเอง หากในอนาคตไม่อาจพึ่งพวกมาก
ลากไปได้ เพราะในระยะนั้น สหรัฐสามารถระดมเสียงสนับสนุนตนได้ แต่ถา้ต่อไป 
เสียงเหล่าน้ีแตก ข้อมติน้ีก็จะย้อนศรแก่สหรัฐเอง ซึ่งก็คงจะเป็นเช่นน้ัน ในเมื่อ
ประเทศต่าง ๆ ที่ตกเป็นเมืองขึ้นได้เอกราชกันมากขึ้น และได้เขา้มาเป็นสมาชิก
สหประชาชาติ โดยจ านวนไม่น้อยคิดต่างจากสหรัฐ อย่างไรก็ดี ข้อมตน้ีิได้ใช้กันต่อ
มาถึง 10 ครั้ง ๆ แรกได้แก่กรณีสงครามคลองสุเอซระหว่างอิสราเอล อังกฤษและ
ฝรั่งเศสกับอียิปต์ ในปี ค.ศ. 1956 โดยสหรัฐกับสหภาพโซเวียตกลับมาอยู่ข้างเดียวกัน 
แต่ก็ได้ผล เพราะอังกฤษและฝรั่งเศสยอมตาม เสด็จในกรมฯพระองคเ์จ้าวรรณไวทยา
กรณ์ ทรงด ารงต าแหน่งประธานสมัชชาในปีน้ัน คือสมัยท่ี 11 ซึ่งทรงต้องรับมือกับ
เร่ืองหนักไม่น้อยอีกหน่ึงเรื่อง คือ Hungarian Uprising  
 
   
 สงครามเกาหลี ดังท่ีไดบ้รรยายมาน้ี มักถูกขนานนามว่าเป็นสงครามท่ีโลกลืม 
แต่สงคราม ไม่ว่าจะอุบตัิขึ้นท่ีใด ก็ย่อมจะเป็นประสบการณ์อันเจ็บปวด สาหัส
สากรรจ์ย่ิง ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ กลา่วว่า สงครามเกาหลี น้ัน สู้รบกันเย่ียงสงครามโลก 
ครั้งท่ี 1 และ 2 ลักษณะของการรบเปรียบได้เช่นการอาศัยสนามเพลาะเป็นหลัก แม้
ในระหว่างสงคราม   ประธานาธิบดีทรูแมนจะเอ่ยถึงอาวุธปรมาณ ูแต่ก็มิได้ไปไกลถึง
ขั้นตัดสินใจให้ใช้ สหรัฐและพันธมิตรดูจะไมต่้องการให้สงครามขยายขอบข่ายเกิน
อาณาเขตของเกาหล ีแม้ว่านายพลแมคอาเธอร์พยายามจะบุกข้ามเข้าไปในประเทศ
จีน ด้วยเจตนาจะเผด็จศึกกับจีน แต่ก็ไม่ได้ผลในทางปฏิบัติ เพราะทหารจีน แม้จะ
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ประสบปัญหาด้านการส่งก าลังบ ารุงอย่างหนัก แต่ก็สามารถตีแนวเข้ามายังด้าน
สหประชาชาติ/สหรัฐ หลายต่อหลายครั้ง จึงสามารถตรึงก าลังกันได้ เมื่อนายพลแมค
อาเธอร์ถูกปลด และนายพลแมทธิว ริดจเวย์มารับหน้าที่ ก าลังรบฝ่ายสหประชาชาติ
กับฝ่ายตรงข้ามและจีน จึงผลัดกันรุกผลัดกันรับอยู่ในบริเวณเส้นขนาน 38 หลาย
เดือน ซึ่งได้มีการเจรจากันเป็นคู่ขนานกับการรบ จนสามารถตกลงสงบศึกกันได้ใน
วันท่ี 27 กรกฎาคม ป ีค.ศ. 1953   
แม้สงครามจะได้ยุติลง แต่ความเคียดแค้นระหว่างปวงชนเลือดเนื้อเชือ้ไขเดียวกันยัง
ค้างคาสืบต่อมาจนทุกวันน้ี ความตึงเครียดปะทุขึ้นบ่อยครั้ง ค่าของความเป็นมนุษย์ดู
จะแตกต่างกันระหว่างเหนือกับใต้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เกาหลีเหนือได้ทุ่มเทความ
พยายามไปในการสร้างเสริมพลานุภาพในทางต่าง ๆ รวมท้ังการลงทุนสร้างระเบิด
นิวเคลียร์ ขีปนาวุธ และยานอวกาศ โดยได้รับการเกื้อหนุนในทางเทคโนโลยีเพื่อการ
รบจากสหภาพโซเวียต ก่อนท่ีโซเวียตเองจะล่มสลาย โดยจีนได้รับช่วงในการเป็น
ตัวกลาง เกาหลีเหนือได้ใช้วิธีการต่าง ๆ ท้ังในการโฆษณาชวนเชื่อและการล้างสมอง 
ในขณะท่ีผู้คนยังอดอยากขาดแคลนอยู่ไม่น้อย มีผู้น าเป็นจอมเผด็จการสืบทอดกันมา 
แต่แกนในจะแข็งสักเพยีงใด ต้องเฝา้ดูกันต่อไป   ตา่งอย่างมากจากเกาหลีใต้ อันเป็น
เสมือนนกฟีนิกซ์ ซึ่งฟ้ืนตัวและผงาดขึ้น แทบจะว่าจากเถา้ถ่าน แตแ่ม้จะเร่ิมด้วยการ
ปกครองระบอบเผด็จการ เกาหลีใต้ก็ได้พัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว จนเป็นประเทศ
ประชาธิปไตยโดยแท้จริงและได้พัฒนาประเทศในทุกด้านไปในทางสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม โดยมุ่งต่อยอดและขยายผลจากผลติภาพอันสูงขึ้นเป็นล าดับ จนสามารถ
ก้าวหน้ามาเป็นเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของภมูิภาคเอเชียตะวันออก  และเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสื่อสารและสารสนเทศ และที่ชาวเกาหลีใต้
น่าจะภาคภมูิใจได้เต็มท่ีก็เพราะสหประชาชาติซึ่งได้มาช่วยสู้รบในการสงครามระหว่าง
เหนือกับใต้ แต่ในรอบ 6 ปีมาตอ่เนื่องกัน ชาวเกาหลีใต้ได้รับเลือกใหด้ ารงต าแหน่ง
สูงสุดขององค์การโลก คือเลขาธิการสหประชาชาติ ในนามของนายบัน คี-มูนและไม่
นานหลังจากพ้นต าแหน่ง บัน คี มูนก็ได้รับมอบหมายให้ช่วยในด้านเป้าหมายการพ ฒ
นาอันย่ังยืนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
 
แม้ว่าอนุสนธิของสงครามเกาหลีจะมาจากแผนการของผู้น าสหภาพโซเวียตตั้งแต่ระยะ
หลังๆ ของสงครามภาคพื้นแปซิฟิกของสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต่ผู้ซึ่งสืบทอดแผนการน้ี
และเป็นผู้น าในการท าสงครามได้แก ่Kim Il Sung หัวหน้าพรรค Korea Workers’ Party 
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และเป็นนายกรัฐมนตรีของเกาหลีมาตั้งแต่ปี 1948 จนถึงป ี1972 เมือ่ปี 1948 ได้เป็น
ประธานพรรคคนงานเกาหลี จนปี 1972 จึงไดเ้ป็นประธานาธิบดีและรัฐประมุข 
Kim Il Sung เกิดเมื่อวนัท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 1912 ท่ีใกล้กับเมอืงเปียงยางในชื่อเดิมว่า 
Kim Song-Ju แต่หนีญี่ปุ่นไปอยู่ท่ีแมนจูเรีย จนในระหว่างปี 1929-1930 ถูกญี่ปุ่นจับขัง
ฐานต่อต้านญี่ปุ่นแม้ระยะนั้น ญี่ปุ่นจะยังมิได้ก่อเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟมุกเด็นเมื่อ
วันท่ี 18 กันยายน และเข้ายึดแมนจูเรียท้ังดินแดน เขาจึงเริ่มต่อต้านญี่ปุ่นต่อแบบ
กองโจร และในทศวรรษ 1930s ทหารโซเวียตได้พบเขาจึงส่งตัวไปสหภาพโซเวียต 
ซึ่งคิมได้เข้าร่วมในกองทัพแดงจนได้ยศพันตรี ในสงครามโลกครั้งท่ี 2 แม้สหภาพ 
โซเวียตจะมิได้เข้าร่วมในสงครามภาคพื้นแปซิฟิกจนเกือบจะในนาทีสุดท้ายดัง
กล่าวถึงก่อนแล้วก็ตาม  
ในปี 1948 เขาได้จัดตั้ง Democratic People’s Republic of Korea และในปีต่อมาได้
จัดตั้ง Korea Workers’ Party ด้วยเป้าประสงค์ ซึง่สอดรับกับแผนการของสตาลิน ที่จะ
รวมชาติด้วยก าลัง หรือการสรรค์สร้าง “An austere, militaristic and highly regimented 
society”อันจะน าไปสู่ “industrialization and reunification of the Korean peninsula by 
North Korea” โดยใช้นโยบายช่วยตนเอง ไม่จ าต้องอาศัยต่างประเทศ ในด้านการ
ปกครอง จะใช้นโยบายเผด็จการ โดยร่วมกับสหภาพโซเวียตและจีนคอมมิวนิสต์ 
ในขณะท่ีจะต่อต้านเกาหลีใต้และสหรัฐจนกว่าจะส าเร็จตามเป้าประสงค์เดิม 
แนวคิดและอุดมการณท้ั์งหมดนี้ได้รับการหล่อหลอมมาเป็นล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในทศวรรษ 1930s อันเป็นไปตามลัทธิที่นักรัฐศาสตร์เรียกว่า STALINISM  อันเป็นช่วง
เดียวกับท่ีโจเซฟ สตาลนิปรับเปลี่ยนแนวทางของเลนินมาเป็นของเขาเอง คิมอิลซุงสืบ
ทอดลัทธินิยมตามแนวคิดของสตาลินอย่างเตม็ที่ เพราะเป็นประสบการณ์ทาง
ความคดิแบบเดียวที่เขาได้รับด้วยความสมัครใจ ซึ่งคิมได้น ามาเป็นแสงน าทางให้แก่
เกาหลีเหนือเมื่อดินแดนท่ีเกิดของเขาได้แปรสภาพเป็นประเทศเอกราชขึ้นมาโดยได้
ยึดถือระบอบอ านาจนยิมคอมมิวนิสต์เป็นรากฐานมาตั้งแตต่้น 
การเร่ิมปลูกฝังประเทศภายใต้ระบอบนี้ของเกาหลีเหนือจึงต่างจากของจีน เนื่องจาก
จีนเป็นราชอาณาจักรเก่าแก่มานานหลายพันปี เมื่อระบอบบอลเชวิกพยายามแผ่
อิทธิพลทางความคิดมาทางตะวันออกไกล จนีได้เคยมีประสบการณ์ของการปกครอง
ภายใต้ระบอบอื่นมากอ่น แม้ตัวแทนของกลุม่บอลเชวิกก็ต้องมาหาโอกาสแพร่
แนวทางมาร์กซิสต์-เลนินนิสต์ตั้งแต่ระยะแรกๆ ของการปฏิวัติบอลเชวิกในปี 1917 ซึ่ง
ระบอบภายในสหภาพโซเวียตเองยังมิได้ตกผลึกถึงขั้นท่ีจะย่ังยืนต่อไป และยอมรับว่า 
ชาวจีนท่ีเร่ิมฝักใฝ่กับแนวทางของตนมิได้เข้าใจซ้ึงตามที่พวกเขาต้องการ ถึงแม้พรรค



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

64 
 

คอมมิวนิสตจ์ีนจะใช้ปีเกิดว่าเป็น ค.ศ. 1921 แต่อีกหลายทศวรรษต่อมา แม้เหมา เจ๋อ 
ตุง ซึ่งมีส่วนร่วมในการประชุมจัดตั้งพรรคก็ยังจ าวันและที่เกิดของพรรคไม่ได้แน่ ไม่
แต่เท่านั้น การท่ีสตาลินขอให้จีนส่งทหารไปช่วยในสงครามเกาหลีโดยมิได้ช่วย
สนับสนุนในทางใด ไดก้ลายต่อมาเป็นความขดัแย้งระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียต ท า
ให้เหมา เจ๋อ ตุงต้องเดนิทางไปเจรจาท าความเข้าใจกับสตาลินท่ีกรุงมอสโกอยู่นานถึง
สามเดอืน 
การท่ีคิม อิล ซุงเน้นเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมและไม่กล่าวถึงความส าคัญ
ของภาคการเกษตรเลยย่ิงท าให้เขายอมรับหลักการเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพหรือ 
Dictatorship of the Proletariat ตามแนวทางมาร์กซ์-เลนิน อันต่างจากเหมา เจ๋อ ตุง ซึ่ง
ให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะภายหลัง Long 
March อันใกล้เคียงกับระยะที่สตาลินได้บังคับให้ชาวยูเครนท า Collective Farms ซึ่ง
น าไปสู่ความอดอยากทีท่ าลายชีวิตชาวยูเครนหลายล้านคนในทศวรรษ 1930s    
ความที่คิม อิลซุงเป็นผู้น าแต่ผู้เดียว ชาวเกาหลีเหนือจึงได้รังสรรสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ 
เพื่อเชิดชูเขาเทียบเท่ากับผู้ให้ก าเนิดทั้งประเทศ แม้กระทั่งท่ีเกิดของเขาอันตามความ
เป็นจริงได้แก่ต าบลใกล้กับสถานท่ีซึ่งต่อมาเปน็กรุงเปียงยาง ก็กลายเป็นสวรรค์โปรด
ให้มาจุติบนเขาสูงในนามว่า Paektu ท่ีเชื่อว่าเป็นยอดท่ีศักดิ์สิทธิ์ และกลายเป็นท่ี
ก าเนิด (ตามหลักฐานทางการของเกาหลีเหนือ) ของคมิ จองอิล ซึ่งอนัท่ีจริงเกิดใน
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ ป ี1941 ที่ไซบีเรียในรัสเซีย—(ข้อความตอนหลังน้ีมาจากเอ็นไซโค
รพีเดีย บริแตนิกา) 
และโดยท่ีคิมอลิซุงได้รับการอบรมบ่มนิสัยในกรอบของลัทธิสตาลิน อันจ ากัดให้โลก
ทัศน์ของเขาอยู่ในคาบสมุทรเกาหลี จึงเป็นธรรมดาที่เขาจะมีวิธคีิดแบบ Insular มา
ตลอด ,ลูกหลานผู้สืบอ านาจจากเขาอันไดแ้ก่คิม จอง อลิและ คิม จอง อุนจึงมี
พฤติกรรมแบบเดียวกัน เพราะสืบทอดดีเอ็นเอเดียวกัน ความก้าวร้าวจีงเป็น
เอกลักษณ์ของผู้มาเปน็ผู้น าสูงสุดของเกาหลเีหนือ และเมื่อสตาลินซ่ึงเป็นต้นต าหรับ
ผ่านพ้นไป อีกไม่นานวลาดิเมียร์ ปูตินหรือสตาลินท่ีสองก็รับช่วงแนวทางมาและมี
ความสมัพันธ์ใกล้ชิดกบัคิม จอง อุน 
มีบางช่วงที่คิมจองอิลได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในต่างแดน เข่นคิมผู้พ่อให้น าเขาไปหลบ
สงครามเกาหลีที่แมนจเูรียและเขาได้ไปเป็นศิษย์การบินที่คอมมิวนิสต์เยอรมัน
ตะวันออก จนในปี 1963 คิมจองอลิได้กลับมาเข้าเรียนมหาวิทยาลัยคิมอิลซุงในเกาหลี
เหนือก่อนท่ีจะไปท างานในฐานะเลขานุการของบิดาจนปี 1973 ได้เป็นเลขาธิการ
พรรคคนงานเกาหลีรับผิดชอบในด้าน Propaganda and Agitation  
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คิมจองอลิได้รับต าแหน่งทายาทผู้จะปกครองเกาหลีเหนือต่อไป มีการเปิดประเทศบ้าง
เมื่อเกาหลีทั้งสองภาคได้เข้าร่วมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในปี 1988 แต่ในระยะเริ่ม
ทศวรรษท่ี 1990s เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร แต่ในปี 1993 เกาหลีทั้งเหนือและใต้ได้
เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติซึ่งมีเงื่อนไขให้ปลอดอาวุธนิวเคลียร์ เพราะในเดือน
กุมภาพันธ์ปี 1992 เกาหลีเหนือถูกหาว่าได้พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์มาแล้ว ในวันท่ี 8 
กรกฎาคม ค.ศ. 1994 คิมอิลซุงถึงแก่อสัญกรรม คิมจองอิล ในฐานะทายาทได้รับช่วง
ต าแหน่งผู้น าและได้แกไ้ขรัฐธรรมนูญ สถาปนาให้คิมผู้ล่วงลับไปแล้วเป็น Eternal 
President of the Republic 
 
ปัจจุบันน้ี โลกภายนอกจะได้รับข่าวบ่อยตรั้งว่า ติมจองอุน ผู้น าสูงสดุของเกาหลีเหนือ
ได้ทดลองยิงขีปนาวุธประเภทต่างๆ รวมท้ังขีปนาวุธข้ามทวีปด้วย และข่าวว่า เกาหลี
เหนือจะทดลองระเบิดนิวเคลียร์คร้ังที่ 7 หลังจากที่ได้ระงับไปก่อนหน้าที่จะมีการ
ประชุมระดับสุดยอดกบัประธานาธิบดีโดนัลดท์รัมป์ท่ีสิงคโปร์  ในวันที่ 12 มิถุนายน ปี 
2018 (2561) 
ความสนใจของเกาหลีเหนือในอาวุธที่สามารถท าลายล้างไดอ้ย่างไม่เคยปรากฏมา
ก่อน เริ่มมาตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 1950s โดยคิมอิลซุงเอง เมือ่ได้เห็นเมืองฮิโรชิมาและ
นางะซากิในญี่ปุ่นถูกท าลายราบและประชาชนนับแสนถูกคร่าชีวิตจากระเบิดปรมาณู
ซึ่งสหรัฐน าไปทิ้งท่ีท้ังสองเมืองของญี่ปุ่น และท าให้ญี่ปุ่นยอมจ านนอย่างไม่มีเงื่อนไข 
ความตอ้งการของคิมอลิซุงได้แก่การพัฒนาขีดความสามารถของเกาหลีเหนือให้ถึงจุด
ท่ีท าให้สร้างอาวุธร้ายแรงเช่นน้ันได้ จึงได้พยายามในขั้นต้นด้วยความช่วยเหลือจาก
สหภาพโซเวียต แต่ไมอ่าจก้าวหน้าไปมากกวา่การรับการถ่ายทอดวิทยาการจาก
นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ฟิศิกส์ในการสร้างเตาปฏิกรณ์ เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์
จากจีน แต่จีนได้รับประโยชน์จากนักศึกษาจีนท่ีไปรับการศึกษาในสหรัฐอันรวมท้ัง
วิทยาการด้านจรวดด้วย ส่วนเกาหลีเหนือ น้ัน ได้รับการถ่ายทอดวิทยาการด้าน
ขีปนาวุธจากสหภาพโซเวียตเกือบทั้งหมด  
อย่างไรก็ดี โครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือมีเป้าหมายเพื่อเสริมอ านาจของ
ประเทศเพียงอย่างเดียว โดยไม่เคยมุ่งหมายในทางสันติมาเลย ตรงตามวามตั้งใจของ
ผู้ให้ก าเนิดประเทศ 
หากจะย้อนทบทวนพฤติกรรมของเกาหลีเหนือในด้านจริยธรรม ก็จะไม่อาจหา
ตัวอย่างมาอา้งอิงได้ อาทิ 
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เมื่อยามท่ีรายได้น้อย คิมอิลซุงไดส้ั่งให้เอกอคัรราชทูตและนักการทูตเกาหลีเหนือ
ลักลอบคา้ของหนีภาษเีพื่อน ารายได้ให้แก่รัฐ ในขณะท่ีสหภาพโซเวียตให้
เอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือเป็นคณบดีคณะทูตเกือบตลอดเวลาในระยะแรก 
เกาหลีเหนือได้ส่งอดีตสายล้บหญิงไปขึ้นเครื่องบินของสายการบินเกาหลีในตะวันออก
กลางโดยก่อการร้ายด้วยการวางระเบิดในวิทยุทรานซิสเตอร์ ซ่ึงระเบิดในมหาสมุทร
อินเดีย แต่สายลับหญิงมิได้อยู่ในเครื่องขณะเกิดระเบิด เข้าใจวา่ ฝา่ยปฏิบัติการข่าว
ของเกาหลีใต้ไดจ้ับเธอมาได้ จึงทราบแผนการท้ังหมด 
เพื่อนเกาหลีใต้ของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเอกอัครราชทูต ณ นครเจนีวาและเมื่อย้ายกลับไป
ยังกรุงโซลได้เป็นต าแหน่งต่างๆ เช่นผู้อ านวยการข่าวกรอง นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ได้ลาออกไปใช้ชีวิตอิสระ โดยบุคคลหน่ึง
ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและร่วมคณะผู้แทนระดับสูง
ไปเยือนสหภาพพม่า และเกาหลีเหนือได้ส่งสายลับไปลอบวางระเบิดสังหารคณะ
ผู้แทนเกาหลีใต้ท้ังชุดขณะไปคารวะสุสานนายพลอองซาน โดยสายลับเฝ้าดูเหตุการณ์
อยู่บนเนินทางขึ้นชเวดากองในกรุงย่างกุ้ง เมื่อทราบข่าวในขั้นแรก ข้าพเจ้าคิดว่า 
เพื่อนข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกสังหาร ทราบต่อมาว่า เขาได้เปลี่ยนหน้าที่ไปก่อน เพื่อนสนิท
ของข้าพเจ้าจึงรอดชีวติได้อย่างหวุดหวิด ข้าพเจ้ายังมีภาพถ่ายของเขาและภริยาใน
งานเลี้ยงส่งข้าพเจ้าไปกรุงเวียนนาอยู่ท่ีบ้านพักขณะน้ี 
คิมจองอลิไดส้่งสายลับไปจมเรือยามฝั่งของเกาหลีใต้ ท าให้ทหารเรือจ านวนหน่ึง
เสียชีวิต 
คิมจองอุนไดส้ั่งสังหารผู้เป็นอาของตัวเอง 
คิมจองอุนดูจะไม่เดียงสาในการตายของอดตีสามีของคิมยอจอง น้องสาวแท้ๆ ของ
ตนเอง 
คิมจองอุนไม่พอใจในผูบ้ัญชาการทหารของเขา และสั่งให้สังหารด้วยปืนใหญ่ ซึ่งใน
ชั้นแรก ไม่น่าเชื่อ แต่แหล่งข่าวมากกว่าหน่ึงแห่งยืนยันตรงกัน 
คิมจองอุนมอบให้สายลับไปชักชวนให้หญิงชาวมาเลย์และอินโดนีเซียน าสารพิษไปใส่
หน้าคิมจองนัม พี่ชายแท้ๆ ของตน ที่ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ถึงแก่ความตาย  
และ ฯลฯ  
 
ต่อไปนี้จะเป็นสรุปรายงานซ่ึงน่าจะได้ทราบทั่วกัน 
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ในทศวรรษก่อนหน้าปี 2000 ประธานาธิบดีสหรัฐได้เรียกร้องให้คิมจองอิลยุติการ
ทดลองขีปนาวุธพิสัยไกลเพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ าบาตรบางประการ 
ท าให้เกาหลีทั้งสองภาคติดตอ่สัมพันธ์กันมากขึ้นตามนโยบายของคิมแดจุงแห่งเกาหลี
ใต้ และเริ่มที่จะด าเนินการอันจะน าไปสู่การรวมชาติในท่ีสุด กับการเปิดประเทศ
เกาหลีเหนือซึ่งมีการเปิดความสัมพันธ์กับออสเตรเลียและอิตาล ี
แนวทางดังกล่าวก้าวหน้าไปไม่นาน เมื่อเกาหลีเหนือได้มีการเจรจากับประเทศต่างๆ 
ความก้าวร้าวแบบดั้งเดมิก็กลับมาอีก หลังจากท่ีมีข่าวว่าเกาหลีเหนือเพิ่มสมรรถภาพ
แร่ยูเรเนียมเพื่อจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกและเกาหลีเหนือจะถอนตัวจาก
สนธิสัญญาไมแ่พร่กระจายนิวเคลียร์ ถึงขั้นท่ีประธานาธิบดีจอร์จ ดบัเบิลยู บุช ขนาน
นามระบอบของคิมจองอิล อิหร่านและอิรักว่า “Axis of Evils” ในเดือนมกราคม 2003 
เกาหลีเหนือได้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดิน 
ความสมัพันธ์กับเกาหลีใต้ก็เสื่อมทรามลงเปน็ล าดับ โดยประธานาธิบดี Lee Myuang 
Bak แห่งเกาหลีใต้ยึดนโยบายแข็งกล้าวกับเกาหลีเหนือ นอกจากน้ันยังมีความขดัแย้ง
กันในหลายทาง โดยในเดือนพฤษภาคม 2009 เกาหลีเหนือได้จมเรือของเกาหลีใต้ใน
บริเวณเขตแดนทางทะเล ท าให้เกิดความตึงเครียดระหว่างกัน และทหารเรือของ
เกาหลีใต้ต้องเสียชีวิตไป 2 นาย 
ตั้งแค่ปี 2008 เริ่มปรากฏข่าวว่า คิมจองอลิป่วยและมีการเตรียมการให้คิมจองอุนเป็น
ผู้สืบอ านาจ จนกระทั่งวันท่ี 19 ธันวาคม 2011 จึงมีแถลงการณ์ของทางการว่า คิม
จองอิลถึงแก่อนิจกรรม “บนรถไฟ 
 
ผู้เชี่ยวชาญกิจการเกาหลีเหนือให้ความเห็นเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2023 ว่า ทั้ง
รัสเซียและจีนจะไม่ปรามเกาหลีเหนือภายใตค้ิมจองอุนอีกแล้ว ส่วนคิมมุ่งหน้าที่จะ
สะสมอาวุธท่ีมีอ านาจท าลายล้างสูง ตามแนวทางของตนเองที่จะใช้วธิี Pre-emptive 
strike ต่อสหรัฐ  
แต่ในบริบทของการท่ีมีการส่งบัลลูนและ OBJECT เพดานบินสูง มาเหนืออเมริกา
เหนือ (รวมสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) ถึง 4 ครั้ง นับแต่วันศุกร์ท่ี 10 กุมภาพันธ์ถึงวัน
อาทิตย์ท่ี 12-จันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ ซึ่งรองผู้บญัชาการ NORAD ยังไม่เปิดเผยข้อมูล
หมดเพียงแต่กล่าวว่าลกูท่ี 4 นี้ ไม่น่าจะเป็นของจีน แต่เป็นของ ADVERSARY หน่ึงจึง
ขอเติมรายงานต่อจากน้ีอันเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ โดยไม่ยืนยันว่าน่าจะเป็นผู้ส่งมาพรือ
ไม่ 
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Yu Ae ลูกสาวคนท่ี 2 ของคิมจองอุน ข่าวทางการว่าอายุ 9 ขวบ อาจจะเป็น “Dear 
Leader” เพราะการเร่งรัดการสร้างภาพเกี่ยวกับเธอเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการ
แสดงบทบาทว่าเธอใกล้ชิดกับคิมจองอุนเป็นพิเศษ ขณะที่คิมผู้พ่อตรวจสอบอาวุธ
ร้ายแรงต่างๆ 
จนบัดน้ี สื่อทางการของเกาหลีเหนือกล่าวถึงเธอว่า “Respected Daughter” แม้จะยัง
มิได้เติมสกลุคิมไว้หน้าชื่อเธอ แต่เป็นได้หรือไม่ที่ชื่อยูหรือจู น้ัน เป็นชื่อเก่าของคิมอิล
ซุงก่อนท่ีเขาจะเปลี่ยน 
เมื่อไม่นานมานี้ มีการคาดหมายกันว่า คิมยอจอง น้องสาวแท้ๆ ของอุนจะเป็นทายาท
ทางการเมืองและเป็นชนเกาหลีเหนือชั้นน า โดยได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนต าแหน่งให้
สูงขึ้นเป็นล าดับมา เธอเป็นหัวหน้าทีมโอลิมปิกฆดูหนาวที่ Pyeong Chang (2018) ใน
เกาหลีใต้ ในช่วงท่ีเกาหลีเหนือด าเนินนโยบาย “Détente” ตามการชีน้ าของ
ประธานาธิบดีมูนแจอนิแห่งเกาหลีใต้ คิมยอจอง เป็นผู้น าหญิงชาวเกาหลีเหนือคน
แรกท่ีข้ามเข้าไปในเกาหลีใต้ “ฉันมิตร” และได้ไปพบกับมูนแจอินท่ี Blue House อัน
เป็นท าเนียบประธานาธิบดี แต่ไม่นานหลังจากน้ัน เธอก็ได้สั่งให้ทหารเกาหลีเหนือ
ระเบิดที่ท าการเกาหลีใต้ในเขตอุตสาหกรรมร่วมในเกาหลีเหนือและเลิกนโยบายผูก
มิตรกับเกาหลีใต้ 
ตลอดระยะดังกล่าวนี้ คิมจองอุนมิได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนในประเทศ แต่ได้ระดม
การโจมตีทางไซเบอร์และแรนซั่มแวร์อันช่วยสะสมเงินได้มาก อันเป็นแหล่งที่มาของ
การสร้างสมอาวธุได้อย่างมากเกินความคาดหมายของฝ่ายตะวันตก รวมท้ังอาวุธ
ทันสมัย และส่งกระสุนให้แก่กลุ่มว๊าคเน่อร์ในยูเครน ซึ่งข้อน้ีเป็นท่ีทราบกันในประเทศ
ตะวันตกและวงการข่าวกรอง  
คิมจองอุนและลูกสาวคนสุดท้องได้แสดงตัวอย่างเอิกเกริกพร้อมอาวุธร้ายแรงต่างๆ 
กับได้ท าความตกลงร่วมมือกับปูตินในระยะแรกๆ ของสงครามของปูตินในยูเครน 
 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะท างานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 
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   และการด าเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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รายงานด่วนมากวันท่ี 1-13 มีนาคม 

 

 วันเสาร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและ

สมาชิกรัฐสภาของไนจีเรีย ประเทศใหญ่ท่ีสุดในทวีปแอฟริกา ผู้ได้รับเลือกเป็น

ประธานาธิบดี จะสืบต าแหน่งจากประธานาธบิดี Muhammadu Buhari ซึ่งครบวาระ

แล้ว 

 ชาวไนจีเรียท่ีลงทะเบียนเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนมีจ านวน 93 ล้านคน โดย

เป็นท่ีคาดหมายว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นการเปลี่ยนผู้น าเป็นคนรุ่นใหม่หรือ 

Generation Change เน่ืองจากไนจีเรียมีคนหนุ่มสาวเป็นจ านวนมาก 

 ตลอดหลายวันท่ีผ่านมาหลังวันเลือกตั้งมีความวุ่นวายพอสมควร ในลักษณะที่

ต่างจากการเลือกตั้งประธานาธิบดใีนเคนยา ซึ่งใช้เวลามากเช่นกันกว่าจะทราบผล

สุดท้าย แต่ก็ลงเอยด้วยดี โดยนาย William Ruto ชนะการเลือกตั้ง และคู่แข่งยอมรับ

ผลด้วยด ี

 แต่การประท้วงในไนจีเรียเห็นว่า การเลือกตั้งครั้งน้ีมีความผิดปกติหลาย

ประการ 

 อย่างไรก็ดี ก่อนวันท่ี 1 มีนาคม คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลเป็นครั้ง

แรกว่า นาย Bola Ahmed Tinubu ในวัย 70 ปซีึ่งเคยเป็นผู้ว่าการนครลากอสมา 2 สมัย 

ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียง 8.7+ล้านเสียง โดยชนะนาย Peter Obi 

หัวหน้าพรรคแรงงาน โดยผู้ได้รับการประกาศว่าเป็นฝ่ายชนะได้รณรงค์หาเสียงด้วยค า

ขวัญว่า “It’s my turn” 

 นาย Tinubu เป็นหัวหน้าพรรค All Progressives Congress (APC) คงจะต้อง

เผชิญกับข้อกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้ง 

 Bola Ahmed Tinubu เกิดที่เมือง Yaruba ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรีย 

เสียงพูดก็เป็นส าเนียงคนภาคน้ัน เขาถือศาสนามุสลิม ได้ศึกษาวิชาบัญชีใน
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สหรัฐอเมริกา และเข้าท างานในบริษัทต่างๆ ในอเมริกา รวมท้ังบริษัทยักษ์ใหญ่ของ

อเมริกัน อันได้แก่ ExxonMobil ด้วย อาจจะเพราะไนจีเรียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน

รายใหญ่ของแอฟริกา- เมื่อกลับสู่ไนจีเรีย เขาได้เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง และ

ได้รับเลือกเป็นวุฒิสมาชิก ก่อนย้ายไปเป็นผู้ว่าการนครลากอสอยู่สองสมัย คือระหว่าง

ปี 1999-2007  

 ก่อนหน้านั้น อดีตเผด็จการทหารในชื่อ Sani Abacha  ได้ขับไล่เขาออกนอก

ประเทศหลังจากที่เขาเรียกร้องประชาธิปไตย เข้าใจว่า เขาได้ใช้เวลาช่วงน้ันในการไป

ศึกษาเพิ่มเติม และต่อมาเมื่อกลับมายังไนจีเรียแล้ว Tinubu ยังสนใจในการเป็นนัก

เคลื่อนไหวทางการเมือง  โดยพรรคพวกของเขาให้ความสนับสนุนจนเขาจัดตั้ง The 

Alliance for Democracy :ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น The Action Congress of Nigeria 

เมื่อบูฮารี่ได้รับเลือกเป็นผู้น า Tinuba อ้างว่า เป็นเพราะเขาช่วยส่งเสริม อาจจะด้วย

เหตุนี้ เชาจึงใช้ค าขวัญในการหาเสียงครั้งหลังน้ีว่า ถึงคราวของเขาแล้ว 

 ตามรายงานในวันท่ี 1 มีนาคม นาย Obi ประกาศท่ีจะไม่ยอมรับว่า Tinubu เป็น

ผู้ชนะ และพรรคการเมืองอีกกว่า 10 พรรคก็คดัค้านผลการเลือกตัง้เช่นกัน โดยใน

วันท่ี 2 มีนาคม นายโอบี้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ยกเลิกการประกาศผลและให้จัดการ

เลือกตั้งใหม ่

 อย่างไรก็ดี กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแสดงความยินดี

ท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งในไนจีเรียประกาศผลการเลือกตั้ง ซึ่งไม่น่าจะมีผลในการ

รับรองความบริสุทธิ์ยุติธรรมของระบอบการเลือกตั้ง ตามระบบของไนจีเรีย หากมีการ

ยอมรับผู้ชนะการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีคนใหม่จะปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่งอย่าง

เป็นทางการในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ 

 โดยท่ีไนจีเรียบัดนี้เป็นสังคมคนหนุ่มสาว จึงไม่น่าประหลาดใจว่าคนวัยไม่มาก

นักมีความตื่นตัวในทางการเมือง และได้ไปออกเสียงเลือกตั้งครั้งหลังสุดน้ีในจ านวน

มากเป็นพิเศษ ปัญหาท่ีผู้น าคนใหม่จะต้องเผชิญได้แก่การท่ีรายได้จากน้ ามันของ
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ไนจีเรียได้ลดต่ าลงอย่างมาก การเศรษฐกิจมีสถานะที่ไม่ดีเท่าใดและเป็นประเด็น

ส าคัญในการเลือกตั้งคร้ังนี้ 

 ความมั่นคงปลอดภัยเป็นปัญหาใหญ่อีกประการหน่ึง ดังจะเห็นได้ว่าภัยคุกคาม

จากกลุ่มก่อการร้าย Boko Haram ซึ่งอาระวาดอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศยังน่าเกรงขามอยู่ เป็นเหตุให้ต้องระงับการเลือกตั้งครั้งน้ีในเขตเลือกตั้งกว่า 

200 แห่ง ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้เสนอรายงานเก่ียวกับความรุนแรง

ของกลุ่มโบโกฮารามมาหลายปีแล้ว รวมท้ังการท่ีนักเรียนนักศึกษาหญิงหลายรุ่นถูก

โจรก่อการร้ายโบโกฮารามลักพาตัวไปเป็นปี 

 ประเทศภายนอกท่ีประกาศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการได้ประกาศผลการ

เลือกตั้งได้แกส่หรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ส าหรับอเมริกา นาย Ned Price 

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่า หากจะมีการโต้แย้งผลการเลอืกตั้ง ขอให้

เป็นไปโดยกระบวนการทางกฏหมายและหลีกเลี่ยงความรุนแรง 

 ตามรายงานล่าสดุ นายปีเตอร์ โอบี้ คู่แข่งในการเลือกตั้งจากพรรคแรงงาน ได้

ย่ืนค าฟ้องต่อศาลแล้ว ส่วนพรรคอื่นๆ ก็อาจจะย่ืนฟ้องเช่นกัน 

   

 

 อิสราเอลยังวุ่นวายกับความไมส่งบภายใน เนื่องจากประชาชนจ านวนมากยัง

ออกมาประท้วงความพยายามของนายกรัฐมนตรีเบ็นจามิน เนตันยาฮูท่ีจะปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม ด้วยเหตุผลเพื่อจะให้เขาพ้นโทษในคดีที่เขาถูกอัยการย่ืนฟ้อง

ต่อศาลซึ่งยืดเยื้อมาหลายปี แม้กระทั่งประธานาธิบดีไอแสค เฮอร์ซ็อกแห่งอิสราเอลก็

ไม่เห็นด้วยกับแผนการปฏิรูป ซึ่งจะให้สภา Knesestt ยกเลิกค าพิพากษาของศาลสูงได้ 

 ความไมส่งบในอิสราเอลปัจจุบันน้ีมาจากสาเหตุอย่างน้อย 2 ประเด็นใหญ่ 

 ประเด็นแรกสืบเนื่องมาจากความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน

รัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีเบ็นจามิน เนตันยาฮู ซึ่งได้ทวีตถ้อยค าต่อตา้น
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ปาเลสไตน์อย่างรุนแรง โดยเรียกร้องให้ลบล้างปาเลสไตน์ไปจากแผน่ดิน ซึ่งหลายฝ่าย

เห็นว่า รับไม่ได้ นายเน็ด ไพร้ส โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน เห็นว่า

ถ้อยค าท่ีน ามาใช ้Repugnant  Disgusting และน่ารังเกลียด อันรังแต่จะสร้างความ

เกลียดชังระหว่างชนม์ชาติ และแม้นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูจะปฏิเสธว่า ความเห็น

ดังกล่าวมิใช่นโยบายของรัฐบาล แต่ลึกๆ ลงไป คนเป็นจ านวนไม่น้อยในอิสราเอล ก็

คิดต่อต้านชาวปาเลสไตน์ในท านองนั้นจริง ส่วนนาย Michael Herzog เอกอัครราชทูต

อิสราเอล ณ กรุงวอชิงตัน นั้น ได้ประณามความคิดของรัฐมนตรีคลังอิสราเอลวา่ “รับ

ไม่ได้” ส่วนการประท้วงของประชาชน ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า 150,000+คน นั้น มี

ติดต่อกันมาจนถึงวันท่ี 5 มีนาคม 9 สัปดาห์แลว้ 

 อีกประเด็นหน่ึงได้แก่การใช้ความรุนแรงของกองก าลังป้องกันอสิราเอลหรือ 

Israel Defence Force-IDF ในการปราบปรามชาวปาเลสไตน์ ทั้งท่ี Jericho และ 

Hawara ในฝั่งตะวันตก โดยวิธีการอันไม่สอดคล้องกับประกาศเจตณารมณ์ของ 4 ฝ่าย

ท่ีอ่าว Aqaba ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ ส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูท่ีกล่าวว่า 

การกระท าของฝ่ายปาเลสไตน์ นั้น เป็นการกระท าของพวก Anarchist ซึ่ง Shireen 

Saab ผู้สื่อข่าวหญิงของหนังสือพิมพ์ Haareste ของอสิราเอล เห็นว่าเป็นถ้อยค าท่ีจะ

สร้างความเกลียดชังระหว่างชนม์ชาติยิ่งขึ้น เพราะในสายตาของเธอ เป็นถ้อยค า

รุนแรงเกินไป แต่ข้าพเจ้าเองเห็นว่า เนตันยาฮูก็ได้กล่าวหาการกระท าของชาว

ปาเลสไตน์ว่าเป็นของพวกก่อการร้ายบ่อยครั้งอยู่แล้ว ซึ่งมีความหมายไม่ต่างกันนัก 

 นายลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ได้ใช้เวลาในการ

เยือนภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยการเยือนอิรักและยืนยันท่ีจะคงก าลังทหารอเมริกัน

ไว้ในอิรักต่อไป และเขาได้เยือนอิสราเอลด้วย อันเป็นโอกาสให้ได้หารือกับฝ่ายความ

มั่นคงของอิสราเอลในขณะท่ีปรากฏรายงานว่า อิหร่านยังพยายามเพิ่มพูนสมรรถนะ

ของยูเรเน่ียมจนใกล้ที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้ว ซึ่งท้ังสหรัฐและอิสราเอล

ประกาศว่า แต่ละประเทศจะไม่ยอมให้อิหร่านสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้ โดยมิได้

ตกลงที่จะร่วมกันหาทางป้องกัน เนื่องจากอิสราเอลยืนยันหลายครั้งแล้วว่า จะ

ด าเนินการเอง 
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 อีกประเด็นหน่ึงท่ีส าคัญต่อสหรัฐ ได้แกค่วามขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับ

ปาเลสไตน์ ซึ่งปีน้ีเป็นครั้งแรกในหลายสิบปีที่ผู้แทนระดับสูงของสหรัฐแสดงท่าทีอย่าง

เปิดเผยว่า ต้องการใหอ้ิสราเอล “ลดระดับความรุนแรง (Deescalate) ในการ

ปราบปรามฝ่ายปาเลสไตน์” เน่ืองจากปาเลสไตน์ถูกกองก าลังอิสราเอลสังหารไปกว่า 

80 คนเฉพาะในปีน้ี ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง 4 ฝ่ายท่ีอ่าว Aqaba เมื่อวันท่ี 27 

กุมภาพันธ์ ซึ่งมีสหรัฐ อิสราเอล ปาเลสไตน์และอียิปต์ร่วมด้วย 

 ส าหรับการประท้วงของชาวอิสราเอลนับแสนคนกับการท่ีนายกรัฐมนตรีเบ็นจา

มิน เนตันยาฮูดึงดันท่ีจะ “ปฏริูประบบการยุติธรรม” เพื่อเป็นทางให้ตนเองพ้นข้อหาที่

เป็นคดีติดตัวมาตั้งแตก่่อนการเลือกตั้งครั้งท่ีแล้ว น้ัน “บีบี” ยังยืนกรานท่ีจะก้าวต่อไป 

แม้การประท้วงจะมีมาถึงสัปดาห์ท่ี 10 แล้ว อนัเป็นเรื่องน่าละอายใจมาก เนื่องจาก

หลายฝ่ายทราบดีว่า เป็นวิธีการท่ีย้อนแย้งกับระบอบ Checks and Balances ของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันท่ีจริง สามญัชนย่อมเล็งเห็นความไม่ชอบธรรมของ

การท่ีค าตัดสินของฝ่ายตุลาการจะถูกลบล้างได้ด้วยเสียงข้างมากตามปกติ (Simple 

Marority) ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ 

 อดีตนายกรัฐมนตรี Ehud Barak ของอสิราเอลและอดีตรองนายกรัฐมนตรีลิซวี

แห่งอิสราเอลกลา่วอย่างตรงไปตรงมาในรายการของฟารี๊ดซากาเรียของซีเอ็นเอ็นเมื่อ

วันท่ี 12 มีนาคม แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางของนายเบ็นจามินเนตันยาฮู อัน

ขัดกับระบอบประชาธปิไตยและรัฐธรรมนูญ (Basic Law) อย่างชัดแจ้ง นายบารักเสริม

ว่า แม้อดีตนายทหาร รวมทั้งนักบินนอกประจ าการจากกองทัพอากาศ ก็ได้ร่วมการ

คัดค้านกับประชาชนในจ านวนมากขึ้น 

 

 

 การรบพุ่งระหว่างยูเครนกับกองทัพรัสเซียและทหารจ้างกลุ่มว๊าคเน่อร์อาจจะ

มิได้กินพื้นท่ีมากนัก เพราะจ ากัดอยู่ในแถบตะวันตกของเมือง Bakhmut อัน

ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่า ไม่มคีวามส าคัญทางยุทธศาสตร์แต่ประการใด แต่โดยท่ี
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รัสเซียต้องการชัยชนะเหนือแนวรบท่ีใดก็ได้แม้จะต้องสูญเสียก าลังพลไปมากมายท้ังๆ 

ท่ีท าการรบมากว่า 1 ปีเต็มแล้วโดยไมส่ามารถยึดเมืองได้แม้แต่แห่งเดียว ในขณะท่ี

ยูเครนต้องการท าลายฝ่ายรุกรานให้มากเท่าท่ีจะท าได้ แม้จะต้องเสยีก าลังฝ่ายตนไป

ไม่น้อยก็ตาม ยูเครนถึงไม่ยอมถอนถอยในแนวรบท่ีไม่มีความส าคญัตามที่พันธมิตร

ใกล้ชิดแนะน า ผลการรบท่ี Vuledar เมืองเล็กๆ ใกล้เคียงที่ฝ่ายรัสเซียประสบความ

เสียหายมากที่สุดในประวัติการณ์ จึงไม่มีผลให้รัสเซียปรับเปลี่ยนยุทธการ 

 ฝ่ายรัสเซียและทหารจ้างก็ใช้การโฆษณาชวนเชื่ออยู่บ่อยครั้งเช่นเดิม จนไม่อาจ

ทราบได้แน่ว่าสถานการณ์ที่แท้จริงเป็นเช่นไร เช่นเมื่อสองวันท่ีผ่านมา นายพริก้อส   -

ซินและกลุ่มว๊าคเน่อร์ ได้แสดงภาพว่า กองก าลังฝ่ายตนและทหารรัสเซียได้ล้อมรอบ

เมืองไว้สามด้านแล้ว แต่ในวันน้ี กองก าลังยูเครนได้ออกข่าวซึ่งอ้างว่ายูเครนยังตรึง

ก าลังอยูใน Bakhmut และก่อนน้ีมีข่าวจากสือ่ตะวันตกและบีบีซีว่า ยูเครนยังยึดมั่นท่ี 

“CITY” อยู่ ส่วนก าลังยูเครนได้ปกป้องทางตะวนัตกของเมืองไว้ อาจจะเพราะยุทธภูมิ

ด้านน้ันได้เปรียบ แงะเมื่อฝ่ายรัสเซียใช้ระเบิดทางไกลท าลายสะพานรถไฟข้ามน้ าด้าน

นอก ยูเครนก็ท าลายสะพานช่วงในเมืองเพื่อสกัดมิให้การส่งก าลังบ ารุงไปได้

โดยสะดวก สถานะที่แท้จริงจึงต้องติดตามดูความเคลือ่นไหวต่อไป 

 ตามความเห็นของนายลอยด์ ออสติน รัฐทนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 

ไม่ว่าผลการรบท่ีเมือง Bakhmmut จะเป็นเช่นไร ก็ไม่มีนัยยะต่อการรบในภาพรวม แต่

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เห็นว่า การท่ียูเครนรักษาเมืองไว้ได้ตลอด 8 เดือนท่ีผ่านมา มี

ความส าคัญทางสญัญลักษณ์ และเพราะเหตน้ีุ แทนท่ียูเครนจะถอยทัพ เขากลับสั่งให้

เสริมก าลังเข้าไป และขอให้อพยพพลเรือนประมาณ 4,500 ชีวิตออกมา แต่ประชาชน

สมัครใจที่จะอยู่ในเมืองต่อไป เน่ืองจากไม่ทราบว่าจะอพยพไปอยู่ท่ีไหน 

 ส าหรับรัสเซีย นั้น เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม นายโชกู รัฐมนตรีว่าการกรทรวง

กลาโหมได้เผยแพร่ภาพซึ่งอ้างว่าบันทึกไว้คราวไปเยือนเมืองมาริยูโพล แต่ไม่มี

ค ายืนยัน เข่นเคย มีภาพการติดเหรียญทหารตนหน่ึงด้วย ไม่ทราบว่า จากวีรกรรมใด 
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 แม้รัสเซียจะเสียทหารจากการตอบโต้ของยูเครนไปในสองสามวันท่ีผ่านมาไป

ถึงหน่ึงแสนคนเฉพาะในภาคดอนบ้าส รัสเซียก็ยังคงระดมโจมตีทั่วยูเครนด้วย

ขีปนาวุธขนาดใหญ่เช่นครู้สประเภทต่างๆ รวมท้ังโดรนจากอิหร่านรวม 86 ชุด โดยยิง

มาจากบนแผ่นดินของรัสเซียเองและจากกองเรือในทะเลด า เป้าหมายมิใช่ทางการ

ทหาร แต่เป็นโครงสร้างด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Power Grid กับท่ีอยู่อาศัย

ของพลเรือน ตามรายงานในวันท่ี 9 มีนาคม กรุงคิ้ฟ เมืองละวิบ พื้นท่ีใกง้กับซาโปริซ

เซีย โอเดสซา และ ฯลฯ มีพลเรือนเสียชีวิตไป 8 คน ส่วนการรบทางภาคพื้นดิน นั้น 

กลุ่มทหารจ้างยังพยายามจะรุกคืบต่อไป จาภาคตะวันออกของตัวเมอืง โดยพยายาม

จะเข้ายึดบริเวณกลางตัวเมือง แม้ความสูญเสียของกองก าลังจะไมน้่อยเช่นกัน 

 ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะพยายามต้านไว้ ไมท่ราบว่าจะยันไว้ได้นานเท่าใด 

โดยนายเจนส์ สโตลเตน็เบิร์ก เลขาธิการนาโต้ คาดว่าคงไปได้ไม่กี่วนั  

 Bakhmut เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในดอนบ้าส เคยเป็นเมืองที่มี

ทิวทัศน์งดงามและไม่เคยมีฝ่ายใดเห็นว่ามีความส าคัญทางยุทธศาสตร์มาก่อน แม้

รัสเซียเองก็ได้อาศัยกลุ่มทหารจ้าง “ว๊าคเน่อร์” ในการหาทางรุกคืบเข้าไป แต่ฝา่ย

ยูเครนก็พยายามต่อต้านและท าความเสียหายให้กับฝ่ายรุกรานอย่างมากตลอดมา 

รัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธยิงไปยังเมืองต่างๆ ทั่วยูเครน แทนการใช้ทหารของตนบุก  

 ตามรายงานในวันท่ี 10 มีนาคม รัสเซียได้ส่งอาวุธจากประเทศตะงันตกที่

สามารถยึดได ้เพื่อส่งตอ่ให้อิหร่านน าไปศึกษาเพื่อดัดแปลงเป็นอาวุธทันสมัยแล้ว

ส่งกลับไปให้รัสเซียใช้ในยูเครน อันน่าสังเกตว่าท าไมถึงต้องอาศัยอิหร่าน 

 บทบาทในการรบของกลุ่มว๊าคเน่อร์ นั้น ดูจะไม่เป็นท่ีวางใจชองคณะทหาร

เท่าใดนัก เพราะมีอยู่บ่อยคร้ังที่กลุ่มทหารจ้างเรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมแบ่ง

กระสุนในการรบให้แก่ตน ต่อมาในวันน้ี มีข่าวว่า ทหารประจ าการของรัสเซียจะเข้า

ปฏิบัติการรบแทนท่ีกลุ่มว๊าคเน่อร์ 
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 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับยูเครน เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม รัฐบาลได้จดัพิธีฉลองการสิ้นชีพ

ของวีรชนระดับผู้บังตับกองพัน ในสมยานามวา่ “ดาวินชี่” วัย 27 ปี ท่ีเสียชีวิตใน

สมรภูมิท่ีบัคห์หมุด พิธย่ิีงใหญ่จัดขึ้นท่ีกลางกรุงคิ้ฟ 

 ตามรายงานในวันท่ี 12 มีนาคม กองก าลังรัสเซียหลงกลกองก าลังยูเครนซึ่ง

ล่อหลอกให้รุกตาม แตถู่กกองก าลังยูเครนบุกเข้าจู่โจม ท าให้ทหารรัสเซียถูกสังหารไป

จ านวนหน่ึง 

 ส าหรับความเคลือ่นไหวในการรบเพื่อช่วงชิงชัยชนะในบัคห์หมุด นั้น ท้ัง

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนและหัวหน้ากลุ่มว๊าคเน่อร์ให้ความเห็นเหมือนกัน

ว่า การรบในเมืองนั้น ยุ่งยากมาก อันเป็นความเห็นท่ีเชื่อถือได้ 

 

 ในวันท่ี 10 มีนาคม สมชัชาประชาชนแห่งชาติ ในฐานะ “สภาตรายาง” ได้ลงมติ

ด้วยคะแนนเสียง 2,900 เสียง ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ สี จิ้นผิง เป็น

ประธานาธิบดีตอ่อีกวาระท่ี 3 ท าให้สีเป็นผู้น าจีนคนแรกท่ีได้ครองต าแหน่งรัฐประมุข

เกินกว่า 2 วาระตามปกติ (ความตั้งใจเดิมของสี จิ้นผิง ได้แก่การเป็นผู้น าเด็ดขาดไป

ตลอดชีวติ)  

 ต่อมาในวันท่ี 11 มีนาคม สมัชชาประชาชนแห่งชาติได้ออกเสียงเลือกนาย หลี 

เฉียง เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่สืบแทนนายหลี เค่อ เฉียง ซึ่งครบวาระของการด ารง

ต าแหน่งมา 10 ปี โดยนายหลี เฉียงได้รับคะแนน 2,936 คะแนน ผู้แทน 3 คนออก

เสียงตัดค้าน และอีก 8 คนงดเว้นออกเสียง นายกรัฐมนตรีตนใหม่เคยเป็นตนท างาน

ใกล้ชิดกับสี จิ้นผิงท่ี Zhejiang อยู่หลายปีและถูกย้ายมาคุมนครเซ่ียงไฮ้ขณะท่ีต้อง

ควบคุมประชากรอย่างเตร่งตรัด แต่หลีประสบความส าเร็จในการชักชวนให้ Tesla มา

เปิดโรงงานผลิตในจีนได้ จึงได้รับความเชื่อมั่นจากสีจิ้นผิงเพิ่มขึ้นอีก เพราะพรรคฯ 

ทราบดีว่า สถานะทางเศรษฐกิจของจีนอันเคยรุ่งโรจน์ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาก่อน

จะต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาด ได้ตกต่ าลงอย่างมาก 
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  ในค าปราศรัยต่อหน้าสมัชชาฯ ในวันท่ี 11 มีนาคม ผูส้ื่อข่าวนับได้วา่ เขาได้ใช้

ค าว่า Stability 33 ครั้ง โดยเขาจะสร้าง “a prosperous, strong, democratic, civilized, 

harmonious, and beautiful, modern socialist country,” 

 ในวันเดียวกัน สมัชชาได้เลือกให้ Zhang Youxia ในวัย 72 ปีเป็นผู้บัญชาการคน

ท่ีสองใน Central Military Commission (CMC) รองจากสี จิ้นผิง เขาเปน็คนเดียวท่ีมี

ประสบการณ์การรบ ในสงครามชายแดนกับเวียดนามในปี 1979 คนอื่นในระดับชั้นน า

ของคณะกรรมาธิการกลางทางทหาร ไม่เคยผ่านประสบการณ์การรบมาก่อน เมื่อ

สัปดาห์ท่ีผ่านมา ส านักข่าวได้สัมภาษณ์นาย Rahm Emanuel เอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ 

กรุงโตเกียว ว่าจีนได้โจมตีประเทศในเอเชียทางทหารอย่างไรบ้าง เขาตอบว่า จีนปะทะ

กับอินเดียท่ีชายแดนบนเทือกเขาหิมาลัย จีนได้โจมตีหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์และ

พยายามรุกรบเกาะญี่ปุ่น 

 การประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติจะแล้วเสร็จในวันจันทร์ท่ี 13 มีนาคม ศก

น้ี โดยนายหลี เฉียง นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะให้สัมภาษณ์ตอ่สื่อมวลชนเป็นครั้งแรก 

 ตามรายงานข่าวย่อจากซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 13 มีนาคม นายหลี เฉียงกล่าวว่า 

โอกาสที่สหรัฐอเมริกากับจีนจะร่วมมือกันโดยทางสร้างสรรค์ น้ัน มีอยู่มาก อันเป็น

ทัศนะคติท่ีสหรัฐควรสนองตอบในท านองเดียวกัน 

  

 ในวันเดียวกันนี ้(10 มี.ค.) จีนก็ได้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างซาอุดิ 

อาระเบียกับอิหร่าน อันจะปูทางไปสู่การฟ้ืนความสัมพันธ์ทางการทูตในระยะสอง

เดือนนับจากน้ี การแสดงบทบาททางการทูตระหว่างประเทศของจีนในช่วงน้ีมีนัยยะ

ส าคัญ แต่ไม่น่าจะกระทบความสัมพันธ์ในภูมภิาคของสหรัฐ ซึ่งต้องติดตามดูด้วยว่า

อิหร่านจะเปลี่ยนแนวทางด้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพียงใด เพราะเมื่อสัปดาห์

ก่อน นายราฟาแอว กร้อสซี่ ผู้อ านวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง

ประเทศ ได้ท าความเขา้ใจกับอิหร่านเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะของแร่ยูเรเน่ียมใน

ประเทศจนถึงระดับน่าห่วงกังวล 
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 โฆษกท าเนียบขาวแถลงทัศนะของประธานาธิบดีไบเดนในกรณีความตกลง

ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอืหร่านว่า สหรัฐยินดีท่ีได้เห็น Reconciliation ระหว่าง

ประเทศในภูมิภาค 

 ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านเคยมีสัมพันธภาพทางการทูตโดยมีการแลกเปลี่ยน

ผู้แทนทางการทูตระหว่างกัน จนเกิดกรณีที่ซาอุดิ อาระเบียสังหารผู้สอนศาสนานิกาย

เฃีย อันน าไปสู่การกระทบกระทั่งอย่างรุนแรงขึ้นในกรุงเตหะราน ท าให้ความสัมพันธ์

ทางการทูตระหว่างประเทศอิสลามทั้งสองขาดสะบั้นลงเมื่อ 7 ปีมาแลว้ 

  

 

 

 สหประชาชาติได้ใช้ความพยายามในการประชุมต่อเน่ืองกัน 38 ชั่วโมงโดยไม่มี

การพักนอนเลยข้ามคืนวันเสาร์ท่ี 4 มีนาคม จนในท่ีสุดตกลงกันรับกฎหมายระหว่าง

ประเทศเพื่อควบคุมทะเลหลวงหรือ High Seas นอกเขตอธิปไตย :Beyond National 

Jurisdfivtion) รวมท้ัง Marine Lives และทรัพยากรอื่น 

 ความตกลงดังกล่าวนี้เป็นข้อบทย่อยจากความตกลง UNCLOS เพื่อเป้าหมาย

ในทางคุ้มครอง BIODIVERSITY และ Many Genetic Resources อันเป็นส่วนของะเล 

หลวงท่ีพึงได้รับการคุ้มครอง การเจรจาจริงจังเริ่มมาเมื่อ 8 ปีที่แล้ว โดยการประชุม

เจรจามีขึ้นท่ีส านักงานสหปรชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก   

 ข้าพเจ้าได้ถามหัวหน้าคณะผู้แทนไทยว่าความตกลงใหม่นี้จะมีผลตอ่การอ้าง

สิทธิทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้หรือไม่ ไดร้ับค าตอบว่า เขตทะเลหลวงท่ีกล่าวถึง 

อยูไ่กลออกไปมาก และจีนกับรัสเซียก็ตกลงตามท่ีได้ประชุมเจรจากันโดยมิได้โต้แย้ง

ในประเด็นใด ส่วนการเข้าเป็นภาคีของประเทศต่างๆ น้ัน คงต้องใช้เวลาอีกนานและ

เขตที่ตกลงกันก็ไม่ได้กินเน้ือที่ทางทะเลเท่าใดนัก 
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 โดยท่ีเป็นการเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจว่าจะ

เลือกใช้มาตรการใดกับการเศรษฐกิจสหรัฐจึงต้องใช้ความระมัดระวงัเป็นพิเศษ ดัง

เห็นได้จากการท่ีประธานธนาคารกลางหรือ Federal Reserve Board ยังมิได้ประกาศ

จนบัดน้ี (11 มีนาคม) วา่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเท่าใด ถึงแม้จะทราบดีว่าเป้าหมายท่ี

ต้องไปให้ถึงคอือัตราเงนิเฟ้อต้องอยู่ท่ีร้อยละ 2 ก็ตาม ที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากการ

เศรษฐกิจอเมริกันน้ันมีตัวแปรมากเหลือเกิน 

 นาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางของสหรัฐได้ไปชี้แจงต่อสภา

ผู้แทนราษฎรถึง 2 วันติดต่อกัน คือในวันท่ี 9 และ 10 มีนาคม แต่เขากยั็งมิได้ก าหนด

แน่ว่าเขาจะใช้อตัราใด เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังมิได้ลดลงมากเท่าท่ีต้องการ ส่วน

ตลาดคาดวา่ อตัราใหมน่่าจะอยู่ท่ีร้อยละ 0.50 ซ่ึงก็สูงกว่าอัตราท่ีธนาคารกลางปรับ

ก่อนหน้านี้ 

 ตัวเลขที่เสริมความไม่แน่ใจได้แก่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานประกาศ

เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม วา่อยู่ท่ี 311,000 ต าแหน่งนอกภาคการเกษตร มากกว่าการ

คาดการณ์ของตลาดท่ี 205,000 อันมิใชค่รั้งแรก แต่เมื่อพินิจพิเคราะห์ให้ละเอียดลง

ไป ก็เห็นว่า แรงงานท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในภาค Hospitality และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งให้ค่าจ้าง

ไม่สูงมาก เทียบกับภาคเท็คโนโลยี่ซ่ึงได้ปลดคนงานออกเป็นจ านวนมาก เช่น Amazon  

และ Social Media ต่างๆ  

 อย่างไรก็ดี ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานเป็นปัจจัยท่ีฝ่ายนโยบายการเงิน

ต้องค านึงถึง และเพราะเหตุนี้ การเศรษฐกิจสหรัฐ จึงยังไม่เข้าสู่สภาวะถดถอยหรือ 

Recession 

 แม้ Julia Chatterley ผู้วิเคราะห์ด้านธุรกิจของ ซีเอ็นเอ็น ซึ่งมีความรู้ด้านการ

เศรษฐกิจดี ยังลังเลที่จะคาดหมายว่า การเศษฐกิจของสหรัฐจะ “ร่อนลง” ในลักษณะ

ใด อันเป็นท่าทีต่างจาก Lawrence Summers อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สมัยรัฐบาลประธานาธบิดีบิลล์คลินตัน ซึ่งมีสว่นช่วยให้การเศรษฐกิจสหรัฐดีเย่ียมกว่า
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ครั้งใดๆ ก่อนหน้านั้น ยังหลีกเลี่ยงการกล่าวถึง “ความถดถอยทางเศรษฐกิจ” เมื่อต้น

เดือนกุมภาพันธ์ ศกน้ี (2023) โดยใช้ค าว่าอาจจะมี Soft landing ได้ในปีน้ี 

 ในทัศนะของข้าพเจ้าในวันท่ี 11 มีนาคม ซึ่งไม่กล้าอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการเศรษฐกิจของสหรัฐ ในสภาวะความแตกแยกทางการเมืองระหว่างพรรคและ

ในแต่ละพรรค อยู่ในสภาวะที่ลื่นไหลหรือ Fluid ไม่น้อย การท่ีในไม่ช้า สังคมอเมริกัน 

จะเข้าสู่วังวนของการเลือกตั้งใหญ่ ดูจะไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น 

 ด้วยการวาดสถานการณ์ดังกล่าว เหตุร้ายก็อุบัติขึ้นก่อนวันสุดสัปดาห์ท่ีเพิ่งผ่าน

มา ด้วยการท่ีลูกค้าแหไ่ปถอนเงินจนท าให้ Silicon Valley Bank ซึ่งเก้ือหนุนลูกค้าที่เร่ิม

กิจการใหม่หมดทุน จนถูกทางการสั่งปิดและมอบให้ Federal Deposit Insurance 

Corporation เข้าก ากับดูแล ส่งผลกระทบไปยังประชาคมธนาคารท่ัวโลก ธนาคารหลัก

ในสิงคโปร์เร่งรัดการซ้ือทองค าในระดับที่ไม่เคยมาก่อน ในฐานะที่ทองค าเป็น

สินทรัพย์ปลอดการสูญค่าหรือ Safe Haven ขณะท่ีธนาคารกสิกรไทยของไทยต้องปรับ

การส ารองฐานะอย่างขนานใหญ่ 

 ในอเมริกา ประธานาธบิดีไบเดนได้รีบหารือกับผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

ประธานธนาคารกลาง และภาคส่วนอื่นๆ ขณะท่ีนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูนากแห่งสหราช

อาณาจักร ก าลังหารือกับธนาคารแห่งชาติอังกฤษ หรืออีกนัยหน่ึง ความวุ่นวายแผ่

กระจายไปทุกทิศทุกทางอย่างรวดเร็ว 

 โดยท่ีวิกฤตการณ์นี้สามารถสร้างความสั่นคลอนในวงการธนาคารได้ นาง

แจเน็ตเยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเสนอแนะมาตรการแก้ปัญหา ซึ่ง

ประธานาธิบดีไบเดนเห็นชอบด้วยในระหว่างวันสุดสัปดาห์ ด้วยการให้ Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC) ชดเชยสินเชื่อให้แก่ผู้มีเงินฝากใน SVB โดย

ไม่ให้มีภาระแก่ผู้จ่ายภาษีตามปกต ิทั้งน้ีเพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นของท้ัง

วงการในระบบการธนาคาร วิกฤตการณ์จึงคลีค่ลายไปได้อย่างรวดเรว็ ในขณะท่ี

ประเทศต่างๆ เช่นจีนและสหราชอาณาจักร โดย HSBC ก็ได้ตกลงขอซื้อกิจการของ

ธนาคารอเมริกันในส่วนท่ีเกี่ยวกับอังกฤษไปด้วยมูลค่าเพียง 1 ปอนดส์เตอร์ลิงหรือ
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ประมาณ 1.20 ดอลลาร์ เพื่อประคองกิจการของ Tech Upstarts ในสหราชอาณาจักร 

ส่วนบริษัท Tech Upstarts จ านวนไม่น้อยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก าลังหาทาง

แก้ปัญหาอยุ ่ 

ประธานาธิบดีไบเดนมกี าหนดจะกล่าวค าปราศรัยต่อประเทศในช่วงเช้าของวัน

จันทร์ท่ี 13 มีนาคม วันน้ี ตามเวลาท้องถิ่น บังเอิญสหรัฐได้เปลี่ยนเวลา Daylignt-

saving เมื่อก่อนรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์ จึงพอได้รับฟังถ้อยแถลงของไบเดน

บ้าง ซึ่งเป็นการขยายความจากท่ีได้รายงานไว้ข้างบนแล้ว โดยหัวหน้ารัฐบาลสหรัฐย้ า

ว่า ผู้ท่ีต้องเสียภาษีไม่จ าต้องรับภาระส าหรับเงินทุนท่ีต้องสูญเสียไป และย้ าว่าผู้มสี่วน

ในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่     

 

 

 

บทความโดยเอกอัครราชทูตมนัสพาสน์ ชูโต  

บทความพิเศษ-การบัญญัติศัพท์ “ทรัพย์สินทางปัญญา” 

 การบัญญัติศัพท์ในภาษาไทยมิใช่เป็นความสามารถของข้าพเจา้ แตไ่ด้เคยเห็น

วิธีการต่างๆ กันของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบางแห่งเลือกท่ีจะใช้ค าเพีย้นจากต้นศัพท์ 

ดังตัวอย่างเช่นค าว่า Immigration ท่ีชาวมาเลย์ใช้ว่า Inigresian .ในขณะท่ีไทยใข้ตาม

ความหมายของค าในภาษาไทยว่า ตรวจคนเข้าเมือง แต่ถ้าจะใช้ในตวัสะกดภาษา

มาเลย์ การออกเสียงกค็งจะแตกตา่งออกไปอกีแบบหน่ึงหรืออาจจะใกล้เคียงกับต้น

ศัพท์ก็ได้ เน่ืองจากข้าพเจ้าไม่เคยได้ฟัง 

 อันท่ีจริง ประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่อาจได้รับ

ศัพท์บางค าจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตท่ีมีแหล่งที่มาแต่ดั้งเดิมในอินเดีย ดังเช่นมหา

กาพยท่ี์คนไทยเรียกว่า รามเกียรติ์ ซึ่งอาจดูไดใ้นพม่า อินโดนีเซีย ไทย กัมพูชา โดย

รูปแบบอาจจะต่างกันได้บ้าง แตต่้นเร่ืองของทั้งหมดมาจากรามายานนาของวาวมิกิใน
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อินเดีย ข้าพเจ้าเคยไดช้มการแสดงตอนหน่ึงในบาหลี ซึ่งแม้จะพอทราบตัวละครต่างๆ 

ในท้องเรื่อง แต่ท่วงทีลีลาก็แตกตา่งออกไป 

 ค าว่า “ทูต” น่าจะมีรากเหง้าจากแหล่งเดียวกัน ในภาษาเบ็งกาล ีข้าพเจ้าเคย

เห็นป้ายสถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศใช้ภาษาอังกฤษว่า Bangaladoot และค าว่า 

“Duta” ท่ีสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ในขณะท่ีต าแหน่งเลขานุการเอกของสถาน

เอกอัครราชทูตพม่าในสมัยหน่ึงใช้ค าที่ดูเหมือนจะสะกดตามอักขระไทยว่า ปัฐมะอัธ

วินหวุ่นหรือท่ีข้าพเจ้าเข้าใจว่า “อัศวินชั้นปฐม” โดยเปลี่ยนไปเป็นทุติยะและตติยะ

ตามล าดับชั้น หากท่านใดเข้าใจชัดกวา่นี้ โปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อความเขา้ใจที่

ถูกต้องด้วย 

 ท่ีเลี้ยวไปกล่าวถึงค าอืน่ๆ เป็นเพราะสมัยท่ีข้าพเจ้าอยู่ท่ีกรมสารนิเทศ มีอยู่ปี

หน่ึง ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนไทยไปกับท่านอธิบดีธนิต อยู่โพธิแ์ห่งกรม

ศิลปากร อาจารย์มนตรี ตราโมท และเลขานุการกรม กรมศิลปากรเพื่อร่วมการ

ประชุมว่าด้วยการละคอนและดนตรีประเพณแีห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งท่ี 1 ที่

กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยท่ีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมได้ จึงเป็นคน

เดียวท่ีโต้ตอบกับผู้อื่นตลอดการประชุม จนผู้ร่วมการประชุมเข้าใจผิดไปว่า ข้าพเจ้า

เป็นศาสตราจารย์ด้านศิลปะการแสดง เพราะเป็นผู้อภิปรายกับผู้เข้าร่วมการประชุม

อื่นๆ โดยมีอาจารย์มนตรีกับท่านอธิบดีธนิตป้อนแนวทางตอบในภาษาไทยแก่ข้าพเจ้า

บางครั้งบางคราว ท่ีต้องโต้เถียงเป็นพิเศษ ถึงขั้นต้องจัดท าบันทึกประกอบ ได้แก่การท่ี

ผู้แทนกัมพูชาไม่ยอมรับว่ากัมพูชาได้รับแบบแผนการแสดงโขนบางส่วนไปจากไทยใน

สมัยรัชกาลท่ี 2 เนื่องจากเจ้านโรดม สีหนุไม่ยอมรับค าบรรยายของข้าพเจ้าซึ่งได้

ศึกษามาอย่างละเอียด แต่ขณะน้ัน (1969) ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่สู้จะ

ดีนัก 

 เมื่อปี 1977 หรือ พ.ศ. 2520 ซึ่งข้าพเจ้าได้ย้ายจากต าแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมอืง

ฮ่องกงไปเป็นเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าส านักงาน

สหประชาชาติ ณ นครเขนีวา คุณสญัญา คุปตารมย์ เลขานุการตรี เสนองานมายัง
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ข้าพเจ้า ซึ่งเร่ืองหน่ึงเป็นก าหนดการประชุม “องค์การพุทธิปัญญาแห่งโลก” อันมี

ส านักงานใหญ่อยู่ท่ีนครเจนีวา โดยใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า World Intellectual 

Property Organization หรือ WIPO และชื่อในภาษาฝรั่งเศสก็มีความหมายเช่นเดียวกัน 

 ข้าพเจ้าดูเอกสารดังกลา่วด้วยความไมแ่น่ใจว่าค าว่า “พุทธิปัญญา” มาจากไหน 

ย้อนดูต้นศัพท์ท้ังในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสแล้วไม่สามารถหาความเชื่อมโยงกับต้น

ศัพท์ได้ คิดกลับไปกลบัมาค าวา่พุทธิปัญญาน่าจะคล้ายคลึงกับค าไหว้ครูสมัยเป็น

นักเรียนราชินีและสวนกุหลาบมากกว่า จึงพยายามแปลทีละค าเป็นไทย ก็ได้ค า

ชั่วคราวซึ่งดูจะตรงกับต้นศัพท์ในภาษาตะวันตกท้ังสองว่า “ทรัพย์สินจากความคิดหรือ

ปัญญา” เพราะ property ก็หมายถึง asset หรือทรัพย์สินเช่นกัน ข้าพเจ้าจึงเดินไปท่ี

ห้องท างานของคุณสัญญาฯ และบอกว่า ขา้พเจ้าไม่สามารถยอมรับค าว่า พุทธิปัญญา

ต่อไปอีกได ้ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ตั้งแต่นั้นไปขอให้เปลี่ยนไปใช้ว่า องค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ถ้าต่อจากน้ันไปคิดศัพท์อื่นได้ดีกว่าน้ี ก็จะเปลี่ยนใหม่ 

 ตั้งแต่นั้น คณะทูตถาวรฯ ก็ได้ใช้ศัพท์ใหม่นี้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็รับ

ตาม เช่นเดียวกับกระทรวงพาณิชย์และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศท่ีต่อมาต้องด าเนินงานในด้านน้ี เข้าใจว่า ประเด็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” มี

ความเกี่ยวพันกับการต้าระหว่างประเทศอยู่ไม่น้อยและสิ่งประดิษฐ์อืน่ๆ ดังจะ

ยกตัวอย่างให้เห็นต่อไป 

 ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงรับการถ่ายทอดศัพท์ใหม่นี้ได้แก่คุณบุญทิพา    

สิมะสกลุ ซึ่งได้เสนอแนะมานานให้ต้นสังกัดสนใจในด้านน้ี เพราะเธอเห็นว่าจะเป็น

ประเด็นส าคัญในการคา้ระหว่างประเทศ อันเป็นแนวคิดเดียวกับของคณะทูตถาวร ณ 

นครเจนีวาที่ได้ติดตามการประชุมของ WIPO มาตลอดและได้หารือกบัองค์การใหญ่

อยู่เป็นระยะๆ โดยได้ส่งรายงานผ่านกระทรวงการต่างประเทศมาให้กระทรวงพาณิชย์

ทราบ 

 ต้องชอบคณุคุณบุญทิพา สิมะสกุลเป็นพิเศษท่ีไม่ลดละความพยายาม 

เน่ืองจากในท่ีสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้คณะทูตถาวรฯ แจ้งการท่ีรัฐบาลไทยขอเข้า
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เป็นสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ World Intellectual Property 

Organization (WIPO) อันเป็นกระบวนการท่ีไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใดเพราะคณะทูต

ถาวรติดต่อเป็นประจ าอยู่แล้ว และได้รับรายงานต่างๆ จากองค์การฯ เป็นประจ า 

 นับจากน้ัน ระบบราชการภายในของไทยก็ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีจ าเป็นขึ้น 

เร่ิมต้นด้วยการจัดตั้งกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นในกระทรวงพาณิชย์ และได้มีการ

จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศขึ้นในระยะต่อมา 

 ท่ีน่าแปลกใจก็คือน้อยคนทราบความเป็นมาของค าว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” 

ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้คณะทูตถาวร ณ นครเจนีวาเริ่มใช้มาตั้งแตต่้นปี 1977 หรือ 2520 แม้

คุณบุญทิพา สมิะสกลุจะได้ใช้ในบันทึกภายในของกระทรวงพาณิชย์ของเธอทุกฉบับ 

 ตามการตรวจสอบของข้าพเจ้า ผู้ท่ีทราบศัพท์น้ีนอกกรมเศรษฐกิจ กระทรวง

การต่างประเทศ มีคุณบุญทิพา สิมะสกุล ภริยาคุณสุวิทย์ สมิะสกุล อดีตรอง

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเอกอคัรราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณุวีระ

วิทย์ วีระวรวิทย์ อดีตข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศซ่ึงย้ายไปเป็นรองอธิบดีกรม

ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีกระทรวงพาณิชย์ ไม่ทราบว่าหลังจากน้ันไปอยู่ท่ีไหน อีกคน

หน่ึงได้แก่ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯท่านหนึ่ง (จ าชื่อไม่ได)้ ท่ีได้ขอให้

ข้าพเจ้าเขียนประวัติความเป็นมาของค านี้เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ซึ่งก็ได้ท าให้คล้ายๆ 

กับท่ีเขียนไว้ข้างบนน้ี ท่านได้ตอบมาว่าจะไดน้ าไปให้คนอื่นทราบ แต่ไม่ได้รับข่าว

คราวจากท่านอีกและขา้พเจ้าได้เปลี่ยนอีเมล์และเครื่องคอมพิวเตอรม์าพักใหญ่แล้ว 

จึงขอบันทึกไว้ในท่ีน้ี เช่นเดียวกับบันทึกเชิงอัตตชีวประวัติอื่นๆ อีกหลายฉบับ 

 อันท่ีจริง ทรัพย์สินทางปัญญาใช้ในการก าหนดสิทธิความเป็นเจ้าของมากกว่า 

สินค้า เพราะเกี่ยวกับความเป็นผู้ริเริ่มในหลายเร่ือง และด้วยเหตุนี้องค์การระหว่าง

ประเทศ เช่นองค์การการต้าโลก (World Trade Organization ซึ่งสืบทอดภารกิจด้าน

การค้ามาจาก General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) จึงมีความตกลง 

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property ซึ่งมีภาคีขององค์การ
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เป็นสมาชิก อันแสดงอยู่แล้วว่า ทรัพย์สินทางปัญญาครอบตลมุเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนือจากการค้าด้วย 

 สมัยท่ีประจ าการอยู่ ณ นครเจนีวา เพื่อนผู้แทนถาวรจากมิตรประเทศเล่าให้

ข้าพเจ้าทราบว่า การลงทะเบียนเป็นผู้ค้นคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ มีผูส้นใจมาตดัลอกไป

เป็นจ านวนไม่น้อย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่การข่าวของสหภาพโซเวียตและประเทศ

บริวารในชว่งสงครามเย็น เนื่องจากมิใช่เป็นข้อมูลปกปิดในสมัยน้ัน ไม่ทราบว่า ใน

ปัจจุบันน้ี WIPO ปกป้องข้อมูลเหลา่นี้อย่างรัดกุมเพียงไร 

 เมื่อข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการบริหารของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อ

การค้าและการพัฒนา ข้าพเจ้าได้จดัการประชุมในกรอบงานของ WIPO ขึ้นครอบคลุม

งานทุกด้านขององค์การซ่ึงได้ส่งเจ้าหน้าที่หลายคนมาร่วมการประชุม ในค าปราศรัย

เปิดการประชุม ข้าพเจา้ได้กล่าวถึงศัพท์ภาษาไทย “ทรัพย์สินทางปัญญา” ท่ีข้าพเจ้าได้

คิดไว้และแสดงความเสียใจที่มิได้จดลิขสิทธ์ไว้แต่แรก ท้ังนี้ มิได้หมายความว่าข้าพเจา้

จะสงวนสิทธิมิให้ผู้อื่นน าไปใช้ 

 ในประสบการณ์ของไทย พอจ าได้วา่ ไทยเคยต้องต่อสู้กับศาลฯทัองถิ่นใน

ประเด็นน้ีมาบ้าง เช่นคดีการอ้างว่า ชาวญี่ปุ่นคนหน่ึงน าศิลปการผ่อนคลายความออ่น

ล้าของกลา้มท่ีปรากฏอยู่ตามรูปปั้นในวัดโพธิ์ไปจัดพิมพ์และอ้างวา่ เป็นของญี่ปุ่น 

ส่วนในจีน นัน้ มีการอ้างสิทธิส าหรับเครื่องสขุภัณฑ์ท าจากประเทศไทย โดยตัวแทน

จ าหน่ายในจีน ไม่ทราบว่า ผลการตัดสินของศาลท่ีเกี่ยวข้องเป็นเช่นไร     
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รายงานด่วนมากวันท่ี 16-22 มีนาคม 

 การต่อต้านความพยายามของนายเบ็นจามิน เนตันยาฮูแห่งอิสราเอลท่ีจะเอา

ตัวรอดจากคดีซึ่งตนตกเป็นผู้ต้องหาด้วยการยืนกรานให้อ านาจสภาผู้แทนราษฎร

สามารถยับย้ังค าพิพากษาของศาลเป็นจุดพลิกผันอันอาจกระทบถึงความคงอยู่ของรัฐ

อิสราเอลและการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่อไปได้ 

 จุดเร่ิมต้นของวิกฤตการณ์ภายในอิสราเอลครัง้นี้ได้แก่การท่ีนายเนตันยาฮูถูก

อัยการตั้งข้อหาว่ากระท าการคอร์รัปชั่นและละเมิดความเชื่อถือ (Breach of Trust) จน

เป็นคดี ซึ่งได้รับการพิจารณาจากศาลสถิตยุติธรรมค่อเน่ืองกันมา แมก้ระบวนการของ

ฝ่ายตุลาการจะมไิด้กีดกันเขาไปจากการสมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไป 

เน่ืองจากระบบของอิสราเอลเป็นการเลือกพรรค มิใช่ตัวบุคคล ในการเลือกตั้งครั้ง

ล่าสุดเมื่อเดือนตลุาคม ปี 2022 พรรคลิขุดได้เสียงมากท่ีสุด ส่วนพรรคร่วมซึ่งเป็น

พรรคขวาจัดมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของอสิราเอล ได้ช่วยให้นายเบ็นจา

มิน เนตันยาฮู หัวหน้าพรรคลิขุดได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีที่น่ังในสภามากที่สุด คอื 

64 ที ่

 ประชาชนหลายภาคส่วนได้ออกมาประท้วงวิธกีารอันมิใช่ประชาธิปไตยของ

รัฐบาลติอตอ่กันถึง 11 สัปดาห์ แต่นายเนตันยาฮูก็พยายามจะบัญญัตแิผนการปฏิรูป

ดังกล่าวโดยอาศัยเสียงข้างมากของพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่ผู้น ามิตรประเทศของ

อิสราเอลต่างก็พยายามสื่อให้นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูทราบถึงความพยายามที่จะ

ปฏิรูประบบยุติธรรม  

 ตามรายงานในวันท่ี 20 มีนาคม หลังจากท่ีได้โทรศัพท์หารือกับ

ประธานาธิบดีไบเดน ซึง่ได้กล่าวแก่นายเนตันยาฮูว่า ผู้น าสหรัฐเชื่อมั่นในแก่นแท้ของ

ค่านิยมประชาธิปไตยอย่างไม่แปรเปลี่ยน ปรากฏว่า นายเนตันยาฮูได้ยกเลิกแผนการ

ท่ีจะปฏิรูประบบยุติธรรม แต่ยังไม่มีข่าวว่า จะถอนร่างในเร่ืองนี้จากสภาหรือเปล่าและ

ไม่มีการยืนยันว่าไบเดนจะเชิญนายเนตันยาฮูไปเยือนกรุงวอชิงตันหรือไม่ 
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 ความเคลื่อนไหวอีกประการหน่ึงของรัฐบาลอิสราเอลไดแ้ก่การถอนร่าง

กฏหมายว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานในส่วนหน่ึงของเขตยึดครองในฝั่งตะวนัตก ซึ่งแม้จะไป

ไม่ไกลพอ แต่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี และควรจะคอ่ยๆ ขยายพื้นท่ีให้กว้างขวางไปยังเขต

ยึดครองอื่นๆ  

 แต่ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากรัฐบาลเดียวกันก็ยังใช้

ค าพูดอันรับไม่ได้อีกในค ากล่าวต่อสาธารณะที่กรุงปารีสว่า ชาวปาเลสติเนียนไม่มีอยู่ 

ท้ังๆ ที ่ค าพูดเช่นเดียวกันถูกประณามมาจากรอบด้าน รวมทั้งโฆษกกระทรวงการ

ต่างประเทศอเมริกันด้วย คนท่ีคิดเช่นน้ีน่าจะถูกขับออกจากรัฐบาลได้แล้ว โดยท่ี

นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูไม่ควรจะเกรงว่าเสียงข้างมากในรัฐบาลผสมจะลดน้อยลง  

 

 

 เหตุการณ์อันเสี่ยงต่อการเกิดสงครามใหญ่ในโลกได้แก่การท่ีฝูงบินซูกอย 27 

ได้ก่อกวนโดรนตรวจการณ์ของสหรัฐอย่างจงใจ ท าให้โดรน 1 เครื่องตกลงสู่ทะเลด า

ในบริเวณอันเป็นน่านน้ าสากล 

 กระทรวงการต่าประเทศสหรัฐได้เชิญเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบเพื่อแจ้งว่า

รัสเซียได้ท าให้โดรนของสหรัฐตกลงในทะเลด า อันเป็นเขตทะเลหลวง ในชั้นแรก

เอกอัครราชทูตรัสเซียปฏิเสธว่า เครื่องบินของรัสเซียก่อกวนโครนของอเมริกัน แต่ได้

กล่าวหาว่า โดรนของสหรัฐเข้าไปในเขตภายใต้การควบคุมของรัสเซยี 

  แต่ทั้งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ โฆษก John Kirby แห่งสภาความมั่นคง

แห่งชาติ และโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐต่างยืนยันว่าเครื่องบินรบรัสเซียแบบ 

Sukhoi 27 ได้ก่อกวนโดรนรีพเป้อร์ของสหรัฐจนตกลงสู่ทะเลด า อันเป็นน่านน้ าสากล

ตามกฏหมายระหว่างประเทศ รัสเซียพยายามอ้างว่า เขตของรัสเซียน้ันหมายรวมถึง

ไครเมียด้วย อันเป็นดินแดนท่ีรัสเซียใช้กลวิธีในการเข้ายึด และประกาศฝ่ายเดียวว่า

ได้ผนวกเป็นของรัสเซีย ซึ่งสหประชาชาติได้ลงมติไม่ยอมรับมาตั้งแตป่ี 2014  
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 รัสเซียยังพยายามปัดความรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้น จนนายลอยด์ ออสติน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งไปปฏิบัติราชการอยู่ในยุโรป ได้แถลงถึงเหตุ

ท่ีเกิดขึ้น และย้ าว่าสหรัฐจะปฏิบัติภารกิจที่ได้ท ามาตลอดต่อไป เน่ืองจากบริเวณที่เกิด

เหตุเป็นน่านน้ าสากล (International Waters) แต่ฝ่ายรัสเซียยังคงใช้ท่าทีเดิมต่อมา จน

เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม กองบัญชาการภาคพื้นยุโรปของสหรัฐจึงเผยแพร่วิดิโอซึ่ง

บันทึกภาพฝูงบินรัสเซียจงใจบินเข้าใกล้โดรนล าดังกลา่ว เครื่องหน่ึงโฉบเข้าไปสกัดท่ี

ด้านหน้าของโดรนจนส่งแรงกระทบไปท่ีใบพัดแล้วบินข้ามมา และสาดน้ ามันจาก

เครื่องบินลงจนเห็นภาพได้ชัด ในระยะต่อมา กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้แสดงจุดบน

พื้นน้ าทะเลด าในระยะห่างจากฝั่งทะเลมากพอสมควร ท่ีชิ้นส่วนของใบพัด โดรนและ

จุดปะทะเกิดขึ้น เป็นประจักษ์พยานชัดแจ้ง ของการท่ีรัสเซียได้ใช้ก าลังปะทะกับ

อุปกรณ์ตรวจการณ์ของสหรัฐ อันเป็นเหตุการณ์รุนแรงพอที่จะน าไปสู่การตอบโต้จาก

สหรัฐได้ 

 ด้วยความรุนแรงของสถานการณ์ ฝ่ายทหารสหรัฐจึงมิได้พาดพิงไปถงึตัววลาดิ

เมียร์ ปูตินว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามค าสั่งของปูตินหรือไม่ แต่โดยท่ีเหตุซึ่ง

เกิดขึ้นในทะเลด าเป็น CASUS BELLUM สหรัฐจึงมิได้ไปไกลถึงจะกลา่วหาว่าเหตุที่

เกิดขึ้นเป็นไปตามค าสัง่ของปูติน เพราะสหรัฐมั่นใจแล้วว่าทั้งโลกเข้าใจเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นด ี

 อย่างไรก็ดี ในวันท่ี 17 มีนาคม ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศแห่ง

สหประชาชาติได้ออกหมายจับระหว่างประเทศโดยระบุข้อหาการกระท าอาชญากรรม

สงครามของวลาดิเมียร์ ปูตินและกรรมาธิการหญิงอีกหน่ึงคนท่ีมีส่วนในการลักพาเด็ก

เล็กหลายหมื่นชีวิตข้ามไปกักไว้ในรัสเซียเป็นเหย่ือของการสงครามในยูเครน ซึ่งจะท า

ให้ใครก็ได้น าตัวเขาไปขึ้นศาล แต่ตราบใดที่เขาหลบอยู่ภายในดินแดนของรัสเซีย ก็

อาจจะไม่ง่ายนักท่ีจะให้ได้ตัวเขามาด าเนินคดี ซึ่งเป็นประเด็นท่ีข้าพเจ้าตั้งมานานแล้ว

ในประมวลรายงานฯ เช่นฉบับน้ี ในวันเดียวกัน โฆษกหญิงของกระทรวงการ

ต่างประเทศรัสเซียแถลงว่า โดยท่ีรัสเซียมิได้ยอมรับเขตอ านาจของศาลอาขญากรรม

ระหว่างประเทศ ชาวรัสเซียจึงมิได้อยู่ในเขตอ านาจของศาล ข้อกลา่วหาของศาลจึง
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เป็นโมฆะและไมม่ีผลทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้นหรือ NULL AND VOID ซึ่งถ้อยแถลง

ของรัสเซียดังกล่าว ไมม่ีผลในการละเลยหมายจับระหว่างประเทศ 

 ส่วนประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกายินดีด้วยในการท่ีศาลได้ออก

หมายจับ (International Arrest Warrant) เพราะเขาเองก็ได้แถลงถึงการท่ีปูตินและ

รัสเซียได้ละเมิดกฏหมายสงครามมาตลอด 

 ในสัปดาห์ต่อจากน้ี ประธานาธิบดสีี จิ้นผิงมีก าหนดจะเดินทางไปเยือนกรุง

มอสโกอย่างเป็นทางการ ตามค าเชิญของวลาดเิมียร์ ปูติน 

 นายหวังเวนบิ๋น โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงว่า ส ีจิ้นผิงจะไป 

“เพื่อให้เกิดสันติภาพ” (ระหว่างรัสเซียกับยูเครน) ซึ่งต้องฟังหูไว้หู โดยต้องติดตามดูผล

ของการพบปะพูดจากนั เนื่องจากสี จิ้นผิงไมอ่าจปฏิเสธไดว้่า สงครามรุกรานใน

ยูเครนเกิดขึ้น หลังจากท่ีสี จิ้นผิงให้ค ามั่นแก่ปูตินในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2022 วา่ 

ความสมัพันธ์กับรัสเซียภายใต้ปูตินไม่มีขีดจ ากัดใดๆ และสงครามรุกรานยูเครนโดย

ปูตินได้ยดืเยื้อมาจนกว่า 1 ปีเต็มแล้วในบัดนี้ เจตนาของปูตินมิได้บรรลุผลตามความ

ตั้งใจแม้แต่น้อย 

 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางโดยเครื่องบินแห่งชาติจีนไปถึงกรุงมอสโกเมื่อ

ช่วงกลางวันวันท่ี 20 มนีาคม เพื่อการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ และได้รับการ

ต้อนรับโดยประธานาธิบดีปูติน ก่อนเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ นับเป็นครั้ง

แรกท่ีสีจิ้นผิงพบกับปูตินนับแต่วาระท่ีเกิดสงครามท่ีปูตินก่อขึ้นอย่างอุกอาจในยูเครน

เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2022 (พ.ศ. 2565) แม้ว่าท้ังสองจะพดูโทรศัพท์กันหลายสิบ

ครั้งนับแต่นั้น (ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ท้ังสองได้หารือกันโดยทางโทรศัพท์ประมาณ 40 

ครั้ง) 

 ตามที่ตกลงกันล่วงหน้า จีนและรัสเซียได้ลงบทความในหนังสือพิมพ์ของแต่ละ

ฝ่าย ซึ่งเท่าที่เห็นผ่านๆ สีจิ้นผิงได้ล าดับความสัมพันธ์ระหว่างสองฝา่ยในรอบ 70 ปีที่

ผ่านมา  ซึ่งเป็นไปอย่างใกล้ชิด มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และร่วมมือกันในทางต่างๆ 
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แต่ไม่มีการกล่าวถงึการสงครามท่ีรัสเซียก่อขึ้นในยูเครน ซึ่งสีจิ้นผิงใช้ค าว่า 

“วิกฤตการณ์” ในแผนท่ีเขาอ้างว่าเพือ่สันติภาพด้วยการเจรจา 

 การเยิอนกรุงมอสโกของสีจิ้นผิงเป็นเวลา 2 วนัเศษ แสดงชัดถึงความต้องการ

ของสี่จิ้นผิงที่จะกระชับความสมัพันธ์ในทางต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางเศรษฐ

สัมพันธ์เพื่อช่วยประคับประคองรัสเซียภายใต้ปูตินในยามยากและย้ าความเป็น

หุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างกัน โดยตั้งใจจะช่วยกันไปจนถึงปี 2030 แต่ไม่ปรากฏ

หลักฐานในชั้นน้ีว่า จีนจะส่งอาวุธร้ายแรง (Lethal Weapons) ให้ 

 ภาพท่ีปรากฏในการเยือน “เพื่อนรัก” ในเครมลินครั้งน้ี ดูจะไม่เป็นท่ีประทับใจ

เท่าใดนัก และสจีิ้นผิงมิได้ถูกถือวา่เป็นกลางอย่างแท้จริง เนื่องจากเขา “เข้าขา้ง” ปตูิน

โดยตลอดเช่นเคย การท่ีเขาหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์ถึงโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้แห่งยูเครน

ตลอดเวลาท่ีเขาพยายามจะท าตัวเป็น Peacemaker ดูจะไม่ได้ผล  

ตามความเห็นขงผู้สังเกตการณ์ จีนพยายามจะแสดงให้เห็นว่าตนเป็น

มหาอ านาจส าคัญซึ่งก าลังแข่งขันกับสหรัฐในการเป็นผู้ก าหนดกฏเกณฑ์ระหว่าง

ประเทศ และจีนถือว่ารัสเซียเป็นเพียง Junior Partner ในบริบทของการเมืองแห่ง

อ านาจระหว่างประเทศ 

ท้ังสองฝ่ายได้ประชุมหาริอข้อราชการระหว่างกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละฝา่ย

จ านวนมากเข้าร่วมด้วย ก่อนท่ีท้ังสองผู้น าจะให้สัมภาษณ์แก่ผู้แทนสื่อมวลชน และมี

การลงนามในปฏิญญาเล่มใหญ่ ถึงกรอบความร่วมมือ โดยย้ าถึงจุดสูงยิ่งของ

ความสมัพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซีย 

หลังจากการลงนามในปฏิญญาร่วม กองก าลังของรัสเซียก็ฉลองด้วยการระดม

ยิงขีปนาวุธไปยัง “residential buildings” ในเมืองต่างๆ ของยูเครน เช่นซาโปริซเซีย โอ

เดสซ่าและคาร์ก้ิฟ ท าให้มีผู้เสียขีวิตและบาดเจ็บจ านวนหน่ึง ในขณะเดียวกัน

ประธานาธิบดีโวโรดิมีร ์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้เดินทางอย่างเงียบๆ ไปเยี่ยมทหาร

ยูเครนและผู้ได้รับการรักษาพยาบาลในบริเวณโดเนสก์  
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การระดมโจมตียูเครนดูจะสอดคล้องกับการเสร็จสิ้นการเยือนรัสเซียของ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง นับเป็นประจักษ์พยานว่า การเยือนกรุงมอสโกของผู้น าจีนไม่

น่าจะเป็น “เพื่อสันติภาพ” ตามที่ฝา่ยจีนกล่าวอ้าง  

เพื่อเป็นการช่วยเหย่ือของการรุกราน กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้

ประกาศจะจัดสรรเงิน 15.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นความช่วยเหลือทาง

เศรษฐกิจให้แก่ยูเครนงวดใหม่ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการป้องกันประทศ นั้น รายงานจากสหรัฐ

แจ้งว่า การฝึกอบรมการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแก่กองก าลังยูเครน เช่น 

Patriots และรถถัง Abrams รวมท้ังกระสุนเพิ่มเติมส าหรับปืนใหญ่ จะแล้วเสร็จในไม่

ช้า เพราะกองก าลังของยูเครนมีความสามารถอย่างดีเย่ียมในการเรียนรู้และการปรับ

ใช้กับสถานการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งปรากฏในการรบจริงตลอดหน่ึงปีเศษท่ีผ่านมา 

กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ตอบขอ้กล่าวหาของรัสเซียว่า ระบบท่ีจัดให้มิใช่อาวุธโจมตี 

แต่เป็นเครื่องป้องกันภัยทางอากาศท่ีรัสเซียระดมโจมตียูเครนแทบจะตลอดเวลา 

  

 

ผลกระทบต่อวงการธนาคารในโลก อันสืบเนื่องมาจากการล่มสลายของ

ธนาคาร Silicone Valley Bank และธนาคารขนาดย่อมอีก 1 แห่ง ยังสั่นสะเทือนการ

ธนาคารของโลกไปหลายภูมิภาค ขา่วกระแสหน่ึงแจ้งว่า การสื่อสารผ่านสื่อสังคม

ต่างๆ ท าให้สถานการณ์หนักหน่วงขึ้นอีก 

 ในสหรัฐ First Republic Bank ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก

บรรดาธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งช่วยกันเสริมสินเชื่อให้ประมาณ 30 พันล้านดอลลาร์ และ

นางแจเน็ต เยลเล็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรคลังได้ไปชี้แจงตอ่คณะกรรมาธิการ

การคลังและการเงินของสภาผู้แทนราษฎรถึง 2 วันต่อเน่ืองกัน ด้วยการยืนยันว่า 

ความน่าเชื่อถอืของระบบการธนาคารของสหรัฐน้ันยังคงมั่นคงอยู่เช่นเดิมหรือ 
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SOUND ส่วนประธานธนาคารกลางสหรัฐก็ยังมิได้ประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ แม้

ตลาดจะเชื่อว่า อัตราใหม่น่าจะไม่เกินร้อละ 0.25 เพราะ 0.50 คงจะสงูเกินไป โดย

ธนาคารกลางสหรัฐจะหารือกันถึงอัตราใหม่ในสัปดาห์น้ี แต่มิได้ให้สญัญาณว่าอัตรา

ใหม่จะอยู่ในเกณฑ์ใด 

 สถานการณ์ในยุโรปต่างออกไป เนื่องจากธนาคาร Credit Suisse ถูกผู้ถือหุ้นดึง

ราคาต่ าจนตอ้งหันไปขอสินเชื่อจากธนาคารชาติสวิสถึง 54 พันล้านดอลลาร์ แต่ก็ยัง

ไม่กลับมาเข้มแข็งเช่นเดิม มูลค่าหุ้นยังผันผวนอยู่มาก ความเป็นไปของภาวะการเงิน

ในยุโรปยังน่าวิตกอยู่ แต่อัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับสูง เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม นาง

คริสตีน ลาการ์ด ประธานธนาคารอีซีบีจึงตัดสนิใจก าหนดอัตราดอกเบี้ยท่ีร้อยละ 0.50 

อันท าให้ตลาดแปลกใจไปหมด แต่ดจูะได้ผลในการท าให้วงการการเงินและการ

ธนาคารคลายความตื่นตระหนกได้บ้าง 

 รายงานข่าวจากสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์ท่ี 19 มีนาคม แสดงว่า Credit 

Suisse ยังไม่มั่นใจในเสถียรภาพของตนเอง จึงได้เริ่มเจรจากับธนาคารคู่แข่ง อัน

ได้แก่ Union Bank of Switzerland or UBS เพื่อจะควบรวมกิจการกันต่อไป แต่การ

เจรจายังไม่ถึงจุดท่ีจะแถลงต่อสาธารณชนในช้ันน้ีได้ ตามภาวะของตลาดหุ้น ราคา

ของเครติตสวสิตกลงจาก 8 พันลา้นในวันศุกร์เหลือเพียง 3.5 พันล้านในวันอาทิตย์ 

 ด้วยเหตุดังกล่าว การเจรจาระหว่างสองธนาคารจึงตกลงกันได้ในคืนวันอาทิตย์ 

โดยธนาคาร UBS จะซื้อธนาคารเดรดิตสวิสในราคา 3.2 พันล้าน (ดอลลาร์?) อันท าให้

วงการการเงินในสวิตเซอร์แลนด์แสดงความพอใจ ส่วนกระแสต้อนรับในตลาดหุ้น

วอลลส์ตรีทเมื่อเปิดตลาดในวันจันทร์ท่ี 20 มนิาคม อยู่ในทางที่ดี และในขณะเดียวกัน

บรรดาธนาคารกลางทั่วโลก ต่างร่วมมอืกันท าให้มั่นใจได้ว่า เงินตราดอลลาร์จะไม่

ประสบปัญหาทางสภาพคล่อง อันสอดคลอ้งกับความประสงค์ของธนาคารกลางสหรัฐ

อย่างทันท่วงทีท่ีจะให้เงินสกุลดอลลาร์ไหลเวยีนได้อย่างปกติ 

 ด้วยการประสานมาตรการระหว่างประเทศในจังหวะที่เหมาะสม ความมั่นใจใน

เสถียรภาพของสถาบันการเงินท าให้ตลาดการเงินค่อยผ่อนคลายความวิตกลงบ้าง 
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สังเกตได้ทางหน่ึงจากขาขึ้นของตลาดหุ้นในภูมิภาคตา่งๆ แม้ภาวะตลาดหุ้นอันเป็น

การเก็งก าไรจะมิใช่มาตรวัดสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินอันเชื่อถือได้นักก็ตาม  

 

 ตลอดวันสดุสัปดาห์ท่ีผ่านมา สือ่กระแสหลักทั้งในอเมริกาและยุโรปตะวันตกได้

รายงานความคาดหมายของนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ที่ปรากฏในสื่อสังคมของเขาเอง ว่า

โดยท่ีเขาจะถูกหน่วยงานฝ่ายยุติธรรมของสหรัฐออกหมายจับเพื่อด าเนินคดีในวัน

อังคารท่ี 21 มีนาคม จึงขอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเขาร่วมกันประท้วง ท านองเดียวกับ

การจลาจลท่ีเขาปลุกปัน่ขึ้นท่ีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันท่ี 6 มกราคม ปี 2021 ซึ่งอันท่ี

จริงเป็นอีกคดีหน่ึง และคาดหมายได้วา่ จะมีคดีต่างๆ ตามมา 

 กระทรวงยุติธรรมมิได้แจ้งข่าวน้ีล่วงหน้าตามวิธีปฏิบัติปกติอยู่แล้ว รวมทั้ง

อัยการศาลแขวงใต้ของนครนิวยอร์กซึ่งเป็นเจ้าของคดีก็มไิด้ยืนยันข่าวที่มาจากทรัมป์

เช่นกัน ในขณะท่ีผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมชาวอเมริกัน เพียงแต่ให้

ความเห็นส่วนตัวว่า ทรัมป์ยังคงหลงผิดว่า เขายังมีอ านาจสั่งการผู้ถือกฏหมายเช่น

สมัยท่ีเขาเป็นประธานาธิบดี 

 คดีท่ีกล่าวถึงไดแ้ก่การจ่ายเงิน “แบบงุบงิบหรือ Hush Money” ตามค าให้การ

ของนาย Michael Cohen อดตีทนายความส่วนตัวของนายทรัมป์ ซึ่งยืนยันต่อคณะผู้

สอบสวนว่า นายทรัมป์ใช้เงินเพื่อปกปิดคดีทางเพศกับ Stormy Daniels ดาราหนัง

ผู้ใหญร่ะหว่างท่ีก าลังหาเสียงเลือกตั้ง อันเป็นการละเมิดกฎหมายเลอืกตั้งโดยมี

หลักฐานยืนยันขัดแจ้ง นอกจากน้ียังมีอีกหลายคดีซึ่งหนักหนากว่าคดีน้ี รวมท้ังคดี

ต่างๆ อันเน่ืองจากการครอบครองเอกสารลับท่ีสุดของทางการซ่ึงจ านวนมากถูก

ค้นพบท่ีใต้ถุนบ้านพักมาร์-อา-ลาโก้ท่ีมลรัฐฟลอริด้า อันท่ีจริง กระทรวงยุติธรรมยังมี

หลักฐานว่า มีการถ่ายส าเนาเอกสารลับมากและลับที่สุดอีกจ านวนหน่ึง ซึ่งอาจเป็นคดี

ส าคัญตอ่ไปได ้ 

 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

 เมื่อคืนวันท่ี 18 มีนาคม วลาดิเมียร์ ปูตินได้เดินทางโดยเฮลิค็อปเตอร์ของทหาร

รัสเซียไปที่เมืองมาริยูโปล หน่ึงคืนหลังจากท่ีไปเยือนไครเมียซ่ึงถูกปูตินใช้กลวิธียึดไป

และผนวกเข้าเป็นดินแดนของรัสเซีย แต่สหประชาชาติและนานาชาติไม่ยอมรับมาแต่

ปี 2014  

 ตามรายงานของ Ivan Watson แห่ง ซีเอ็นเอ็น เมื่อปูตินไปถึงในยามวกิาล เขา

ได้ขับรถยนต์เล็กไปยังอพาร์ตเม้นต์ซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมและได้บอกแก่ผู้อาศัย

ชาวยูเครนว่า รัสเซียจะซ่อมแซมให้ อันท าให้ชาวบ้านคั่งแค้นหนักขึ้นเพราะความ

เสียหายเกิดขึ้นหลายครั้งจากการระดมยิงขีปนาวุธของรัสเซียเอง หญิงสูงวัยชาว

ยูเครนผู้หน่ึงใช้ค าพูดว่า การท่ีปูตินไปเสมือน “a serial killer visiting scene of the 

crime” อันตรงกับความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นเมื่อในปีท่ีแล้ว กองก าลังของปูตินได้ยิงระเบิด

และขีปนาวุธท้ังจากทางบก ทางทะเลและทางอากาศตลอดวันและคนื 

 เมื่อปลายสัปดาห์ท่ีแล้ว สื่อทางการของรัสเซียได้แพร่ภาพและข่าววา่ นายโชกู 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ได้ไปเยือนมาริยูโปลโดยไม่มีประกาศแจ้ง

ล่วงหน้าเช่นกัน และไม่มีค าบรรยายประกอบภาพว่าเป็นเหตุการณ์ในวันใด 

เน่ืองจากแมริยูโปลมิได้อยู่ในการครอบครองภายใต้กองก าลังของฝา่ยใดในปัจจุบันน้ี 

แต่มีชาวยูเครนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยยังพักอาศัยตามมีตามเกิดอยู่จ านวนหน่ึง 

 การแสดงภาพปูตินไปในท่ีต่างๆ นอกจากกรุงมอสโกขณะนี้จ าเป็น เพราะตั้งแต่

วันท่ี 18 มีนาคม ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ International Crminal Court-

ICC ได้ออกหมายจับปตูินและเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียอีก 1 คนในข้อหา

อาชญากรรมสงคราม ด้วยประกาศน้ี ทางการของประเทศใดก็ได้สามารถจับกุมตัวเขา

และส่งไปด าเนินคด ี

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ฉบับก่อนหน้านี้ได้รายงานเก่ียวกับการ

เลือกตั้งประธานาธิบดี ผู้ว่าการรัฐ สภาผู้แทนฯ ในไนจีเรีย โดยจบไว้ลอยๆ เนื่องจาก

ศาลยังมิได้พิพากษา   
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 ในรายงานท่ีกล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในรายงานก่อนน้ันว่า การ

เลือกตั้งของไนจีเรียอาจจะใช้เวลานานกว่าของเคนยา ซึ่งนายวิลเลียม รูโต้ได้รับเลือก

และแม้จะถูกคู่แข่งแย้งค้าน ในท่ีสุด ศาลก็ได้ตดัสินว่า รูโต้เป็นผู้ได้ชัยชนะอย่าง

ถูกต้อง และเขาได้ปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่งไปพักใหญ่แล้ว ปรากฏว่าเมื่อคืนน้ี (20 

มีนาคม) มีรายงานว่าประชาชนจ านวนหนึ่งได้เรียกร้องให้เขาสละต าแหน่ง ด้วย

เหตุผลจากความล้มเหลวที่เขาไม่สามารถท าให้ค่าครองชีพลดลงได้ ข้าพเจ้ายังมิได้

ทราบข่าวคืบหน้าในเร่ืองนี้มากนัก 

 ทราบแต่เพียงว่า การประท้วงผู้น าเกิดขึ้นหลายแห่งในภูมิภาคแอฟริกา ส าหรับ

เคนยา น้ัน นาย Raila Odinga คู่แข่งของประธานาธิบดีรูโต้ เป็นแกนน าของการ

ประท้วงซึ่งเรียกร้องให้ต่อต้านรัฐบาลเป็นประจ าสัปดาห์ด้วยเหตุผลของความตกต่ า

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเคนยามีอัตราเงินเฟ้อสูงถึงรอ้ยละ 9 ค่าของเงินตราลดน้อยลง 

สหภาพแอฟริกาใต้ และตูนิเซียก็ต้องเผชิญกับการต่อต้านเช่นกัน แม้สาเหตุจะ

แตกต่างกันไป 

 ส่วนการเลือกตั้งในไนจีเรีย นั้น ยังไม่จบสิ้น การเลือกตั้งใหม่เมื่อวนัเสาร์ท่ีผ่าน

มา นั้น ยังโต้แย้งกันอยู่ รวมทั้งในระดับผู้ว่าการรัฐลากอสด้วย จึงตอ้งคอยติดตามข่าว

ต่อไป  

 

 

การฟุ้งกระจายของเขม่าจาก Caesium-137 ท่ีปรากฏในรายงานของสื่อว่าตรวจ

พบในบริเวณโรงงานไฟฟ้าในจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันท่ี 9 มีนาคม และมีการตรวจ

ตราของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งแถลงข่าวพร้อมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังเลขาธิการ

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส) เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อัน

ถูกต้อง แมจ้ะใช้เวลามากไปหน่อย (ท่ีกล่าวเช่นน้ีเป็นไปจากเน้ือหาของข่าวในมติชน

รายวันของวันท่ี 21 มีนาคม) แต่ล าดับของเหตกุารณ์ต่างไปบ้างในสาระส าคัญ ท่ีได้
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ทราบในระยะต่อมาจากคุณปลอดประสบ สุรสัวดี ซึ่งได้ประมวลมาจากเลชาธิการของ 

ปส โดยตรงและน าลงในเฟสบุคในวันท่ี 21 มีนาคม เช่นกัน 

 ข่าวความเป็นไปได้ของการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตภาพรังสี ซิเซ่ียม 137 

น้ันมีกระเส็นกระสายมาหลายวันพอสมควร อนัเน่ืองจากการขาดความรู้ถึงภยันตราย

ท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชน 

 เหตุการณ์คล้ายคลึงกันท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้แก่การท่ีซาเล้งได้เก็บสาร

กัมมันตภาพรังสีมาด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งก็ได้รับการแก้ไขไปได้หลังจากที่มี

การตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนกันไม่น้อย แม้ในขณะน้ัน สื่อสังคมยังมิได้มี

แพร่หลายเช่นปัจจุบันน้ี 

 ข้าพเจ้าให้ความสนใจในเหตุการณ์น้ีในฐานะที่ได้เคยด ารงประธานการประชุม

ใหญ่สมัยท่ี 25 ของทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศในช่วงเวลาอันวิกฤตยิ่ง

ในประวัติศาสตร์ของทบวงการช านัญพิเศษแห่งนี้ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเชิงการ

ทูตให้แก่อนุชนรุ่นหลัง จึงขอน าบันทึกส่วนตัวมาต่อท้ายรายงานฉบับน้ี 

 การเฝ้าระวังมิให้เกิดเหคุการแพร่กระจายของกัมมันคภาพรังสีต้องการความ

เอาใจใส่ของฝา่ยต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วยการให้มีการตรวจตราสภาพแวดลอ้มเป็น

ประจ าและการเสนอรายการวัสดุท่ีอาจมีกัมมนัตภาพรังสีให้ส านักงานปรมาณูเพื่อ

สันติซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการตรวจตราในกรอบงานด้าน Safeguard ของทบวง

การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ อันมีคณะเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี

ในการไปตรวจตรายังประเทศต่างๆ แทนท่ีจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเฉพาะเมื่อมีเหตอุัน

ควรแล้ว เว้นแต่กรณีฉุกเฉินเช่นท่ีเกิดขึ้นในออสเตรเลียตะวันตกเมือ่เร็วๆ นี้ อันเป็น

ข่าวไปท่ัวโลก โชคดีที่ตามค้นหาจนพบ เรื่องนี้ส าคัญมาก เพราะวัสดท่ีุมี

กัมมันตภาพรังสีมีอยู่ท่ัวไป รวมท้ังในวงการแพทย์ และมีการใช้ประโยชน์ในหลายแห่ง 

ดังเช่นในการถนอมอาหาร (Food Irradiation)  
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บทความพืเศษ 

การเตรียมการก่อนเป็นผู้ก ากับการประชุมท่ีส่อเค้าจะรุนแรง 

 ด้วยความที่ส านึกได้ว่า ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เวลาและความสามารถท่ีจะ

ท างานเพื่อเป็นวิทยาทานแก่อนุชนรุ่นหลังคงจะค่อยๆ น้อยลงตามธรรมชาติของ

มนุษย์ ข้าพเจ้าจึงตัดสนิใจน าประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะนักการทูตคนหน่ึงมา

แบ่งปันกับท่านผู้อ่าน แม้จะได้เคยแทรกประสบการณ์ของตนเองไวใ้นหนังสือท่ีเคย

แต่งจากความทรงจ า 40 ปีหลังเหตุการณ์ เช่น “ยุทธการยึดสถานทูตอิสราเอลกลาง

กรุง-การก่อการร้ายสากล-บททดสอบการทูตไทย”. . .พ.ศ. 2554 อันเป็นข้อเขียนเชิง

อัตชีวประวัติและประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศซึ่งแทรก

ประสบการณ์ส่วนตัวอยู่หลายแห่ง ทั้งน้ีรวมค าบรรยายประกอบภาพท่ีลงใน Facebook 

ด้วย เรื่องราวต่อไปนี้เป็นความท้าทายความเป็นนักการทูตในกิจการพหุภาคีไม่น้อย 

โดยในตอนท้ายอาจจะเพิ่มประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งก็ไม่ไร้ประโยชน์เสียทีเดียว

เพราะฝึกให้ข้าพเจ้าสามารถท าหน้าที่มากกว่าหน่ึงอย่างได้ในขณะเดยีวกันจากแท่นท่ี

น่ังของประธานการประชุม 

 

 เมื่อปี 1981 Duncan Campbell เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ณ กรุงเวยีนนาได้

ขอร้องให้ข้าพเจ้ารับเป็นประธานการประชุมใหญ่สมัยท่ี 25 ของทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศหรือ The 25th Session of the General Conference of the 

International Atomic Energy Agency เน่ืองจากเขาเชื่อว่าข้าพเจ้าคงจะมีวิธีการทางการ

ทูตช่วยประคับประคองการประชุมขององค์การน้ีให้ลุล่วงไปได้และคงอยู่รอดตลอดปี

ท่ีมีเหตุรุมเร้าหลายประการหนักกว่าทุกปีท่ีผ่านมาตั้งแต่การก่อตั้ง 

 ข้าพเจ้ามิได้ปฏิเสธค าขอร้องของเอกอคัรราชทูตออสเตรเลีย แต่ขอเวลา

แก้ปัญหาท่ีในปีน้ัน ข้าพเจ้าได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม 77 หรือกลุ่มประเทศก าลัง
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พัฒนาทั้งหมดในสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา เช่นเดียวกับท่ีได้เคยด ารงต าแหน่ง

เดียวกันท่ีสหประชาชาติ ณ นครเจนีวามากอ่นหน้านั้นในช่วงท่ีมีวาระส าคัญในการ

เจรจาระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนาอย่างมากมายเป็น

ประวัติการณ์ และวาระยุ่งยากในการประชุมที่กรุงเวียนนาก็เป็นความขัดแย้งระหว่าง

ประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนาอย่างน้อยใน 2 วาระด้วยกัน ในท่ีสุด เพื่อน

ร่วมงานในกลุ่มแนะน าให้ข้าพเจ้าพักจากต าแหน่งในกลุ่ม 77 ตลอดช่วงของการ

ประชุมสมัยสามัญและสรรหาผู้ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าสามารถรักษาการแทนได้โดยขอความ

เห็นชอบจากท้ังกลุ่ม ซึ่งเป็นทางออกที่ดีและ เอกอัครราชทูตอาห์เหม็ด เกซาลจาก

ตูนิเซียตกลงตามค าขอของข้าพเจ้าและเป็นผูท่ี้ท้ังกลุ่มเห็นชอบด้วย ข้าพเจ้าจึงยืนยัน

กับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียว่าตกลงรับเป็นตามท่ีเขาขอร้อง 

 ท่ีว่าปีนั้นมีปัญหาหนัก เพราะนอกจากเร่ืองอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

แล้ว ยังมีอยู่ 2 เรื่องอันเป็นเร่ืองใหม่ซึ่งร้อนแรงมาก จนหนังสือพิมพ์ Die Welt ของ

เยอรมนีคาดหมายในหน้า 1 ว่า การประชุมใหญ่สมัยท่ี 25 ของทบวงการฯ จะเป็น 

“The most explosive in Agency’s history.” 

 วาระแรกได้แก่การท่ีอิสราเอลไดส้่งฝูงบินรบชนิด F-16 ไปโจมตีทิ้งระเบิดเตา

ปฏิกรณ์ปรมาณูที่เมือง Osirak ของประเทศอิรักโดยปราศจากการย่ัวยุ จนระเบิด

เสียหายหมด 

 อีกวาระหน่ึงได้แก่การเลือกตั้งผู้อ านวยการใหญ่หรือ Director-General ของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency-

IAEA) คนใหม่แทนคนเก่าคือ Dr. Sigvard Eklund ชาวสวีเดน ซึ่งด ารงต าแหน่งมาแล้ว 

20 ปี อันไม่น่าจะเป็นเร่ืองหนักหนา แต่กลับเปน็เพราะในชั้นแรกมีผู้สมัครเข้าชิง ท้ัง

จากประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาเป็นจ านวนมากตลอดหลายเดือน

ก่อนการประชุม ท าให้ต้องมีการออกเสียงภายใน Board of Governors เพื่อให้สามารถ

เลือกกันได้ตามกระบวนการคัดออก อันจะมีผลให้ในท่ีสุดเหลือเพียง 2 คน คอื

เอกอัครราชทูตโดมินโก เซียซอน (ฟิลิปปินส์-ประเทศก าลังพัฒนา) และนายเอ็ดวิน ไร



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

เชาร์ (เยอรมันตะวันตก-ประเทศพัฒนาแล้ว) ซึ่งได้รับการออกเสียงด้วยการใช้ straw 

ballot ภายใน Board of Governors เพื่อให้เหลือเพียง 1 คนแต่ไม่ส าเร็จ ชื่อของทั้งสอง

จึงคงอยู่เพื่อการเลือกตั้งในระหว่างการประชุมใหญ่ สมัยท่ี 25 

 การท่ีอิสราเอลโจมตีเตาปฏิกรณ์ปรมาณูของอริักเป็นเรื่องท่ีน่าหนักใจมาก ไม่

ว่าในระยะนั้นอิรักมีความตั้งใจจะพัฒนาอาวธุนิวเคลียร์หรือไม่ก็ตาม เน่ืองจากไม่

ปรากฏหลักฐานของการย่ัวยุจากฝ่ายอิรักและเตาปฏิกรณ์ก็อยู่ในขั้นของการทดลอง

โดยไม่มีการเพิ่มสมรรถนะของแร่ยูเรเนียมอยู่ด้วย อย่างไรก็ดีตามการประเมินของ

ข้าพเจ้าในแง่ของการประชุม คู่กรณีต่าง “แรง” ท้ังนั้น โจทย์ส าคัญได้แก่การหาทางมิ

ให้ท้ังสองฝ่ายปะทะคารมกันในการอภิปรายวาระนี้ ยิ่งกว่าน้ัน ยังมีกระแสข่าวมาด้วย

ว่า หากเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมลงมติให้ขับอิสราเอลออกจากสมาชิกภาพของทบวง

การฯ อันไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศใดมาก่อน สหรัฐซ่ึงเป็นพลังใหญ่ในองค์การก็จะ

ถอนตัวแสดงความไม่เห็นด้วย อาจเป็นชนวนน าไปสู่การสลายตัวของทบวงการฯ ได้ 

นับเป็น “ฉากทัศน์เลวร้ายท่ีสุดหรือ Worst-case scenario” อันประเทศสมาชิกจ านวน

ไม่น้อยคงไม่พึงประสงค์ 

 แต่ใครจะป้องกันได ้เนื่องจากเหตุร้ายท่ีเกิดขึ้นเป็นเรื่องของ “อารมณ์” อันยาก

ท่ีจะคุม ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าก็ยังเช่ือว่า จะสามารถใช้ความสามารถทางการทูตค่อยๆ

ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในท่ีสุด 

 บางทีความที่ข้าพเจ้าเป็นประธานกลุ่ม 77 มาท้ังที่สหประขาชาติ ณ นครเจนีวา

และที่กรุงเวียนนาอาจจะมีส่วนข่วยผ่อนคลายความรู้สึกรุนแรงท่ีย่อมมีเป็นธรรมดา 

ในเมื่อผู้แทนหลายประเทศในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเห็นว่า อิรักถูกรังแกอย่างชัด

แจ้ง แต่เขาก็เขา้ใจดีวา่ ในฐานะที่ข้าพเจ้าจะตอ้งก ากับการประชุมให้ราบรื่นและจบลง

ด้วยดี เขาก็จะไม่ท าอะไรท่ีจะท าให้งานของข้าพเจ้ายุ่งยากยิ่งขึ้น อันเป็นก าลังใจแก่

ข้าพเจ้าไม่น้อย เพราะผู้แทนกว่า 100 ประเทศเอาใจช่วยข้าพเจ้าอยู่ตลอด 

 ในระยะประมาณหน่ึงเดือนก่อนการประชุม ข้าพเจ้าคิดวา่ ทางที่น่าจะดีกว่าทาง

อื่นได้แก่การหาช่องทาง “จัดฉาก” ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินตามแนวทางน้ันเท่าที่จะ
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สามารถท าได ้โดยในชั้นแรกได้แบ่งประเทศท่ี “คิดเหมือนกัน” เป็นกลุ่มๆ และนัดไป

หารือกันเป็นการภายในท่ีอาคารสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนาซึ่งสร้างเสร็จแล้วในปี

น้ัน เนื่องจากในระยะนั้น การประขุมใหญ่ของทบวงการฯ จะมีขึ้นท่ีโถงใหญ่ของ

พระราชวัง Hapsburg ในเมืองเก่าของกรุงเวียนนา ส่วนคณะผู้แทนอสิราเอลซึ่งจะมา

จากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ นั้น ข้าพเจ้าได้เชิญไปพบอย่างเงียบๆ ในห้องท างาน

ของประธานซ่ึงฝ่ายออสเตรียจัดให้เป็นพิเศษในห้องชุดของเจ้าชายราเดสกี้ (Radesky 

Suite)  

 ผู้แทนคนแรกที่ข้าพเจ้าหารือด้วยได้แก่เอกอคัรราชทูต Roger หัวหน้าคณะ

ผู้แทนสหรัฐ เพราะทราบดีว่า สหรัฐอยู่ในฐานะที่จะช่วยก าหนดท่าทีแก่อิสราเอลได้

มากกว่าผู้แทนประเทศอื่น และโดยส่วนตัวก็สนิทสนมกับข้าพเจ้าตลอดมา ข้าพเจ้า

ยอมรับกับเขาว่า “หนักใจ” ในการท่ีจะต้องเผชญิกับผู้แทนอิสราเอลซึ่งทราบเป็นการ

ภายในมาว่า รัฐบาลอิสราเอลได้คดัเลือกผู้เชี่ยวชาญทางการทูตชั้นน าของอิสราเอลมา

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนในการอภิปรายปัญหาอันร้อนแรงครั้งน้ี มิใช่เพราะข้าพเจ้าคดิ

ว่าจะรับมือกับเขาไม่ได ้เพราะในฐานะประธาน ข้าพเจ้าเป็นผู้ก าหนดกระบวนการ

อภิปรายให้ไปในทิศทางที่จะมิให้แต่ละฝ่ายปะทะคารมกัน ซึ่งข้าพเจ้าจะพบกับหัวหน้า

คณะผู้แทนอิสราเอลเปน็การเฉพาะตัวก่อนหน้าที่จะถึงวาระการประชุมข้อนี้ ส่วน

กระแสข่าวที่ว่า เขา (สหรัฐ) จะถอนตัวจากทบวงการฯ หากที่ประชุมจะลงมติให้ขับ

อิสราเอลออกจากสมาชิกภาพ น้ัน ข้าพเจ้ามิได้น ามาใช้กับผู้แทนสหรัฐ 

 ต่อจากน้ัน ข้าพเจ้าไดห้ารือกับผู้แทนประเทศก าลังพัฒนา เพื่อรับฟังแนวคิด

จากเขา ซึ่งในท่ีน้ัน มีผู้แทนอิรักซ่ึงได้ช่วยข้าพเจ้าในกลุ่ม 77 ด้วย ปรากฏว่า แผนการ

ท่ีจะ”จัดฉาก” มคีวามคบืหน้าไปมากเกินคาด ข้าพเจ้าจึงแนะน าว่า ให้กลุ่มร่างข้อมติ

ในทางอันรอมชอม แมจ้ะมีการต าหนิอิสราเอลที่ได้ใช้ก าลังโจมตีอิรกัโดยปราศจาก

การย่ัวยุ อันอาจจะน าไปสู่สถานการณ์รุนแรงในภูมิภาคท่ีไม่พึงปรารถนาส าหรับฝ่าย

ใดท้ังสิ้น และแนะให้กลุ่มหารือกับฝ่ายสนับสนุนในทบวงการว่าวิกฤตการณ์ดังที่

เกิดขึ้นพึงได้รับการแก้ไขตามภารกิจของทบวงการฯ ซึ่งจ ากัดอยู่เฉพาะทางเท็คนิค อัน

ได้แก่ Safeguard ส าหรับวัสดุทางนิวเคลียร์และการช่วยเหลือทางพัฒนาในการใช้
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พลังงานปรมาณูเพื่อสนัติหรือควรส่งเรื่องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

เป็นฝ่ายพิจารณาเนื่องจากเป็นประเด็นทางการเมือง ส่วนผู้แทนอิรัก นั้น ข้าพเจ้าแนะ

ให้เขาจัดท าข้อมตติ่างหาก จะใช้ถ้อยค ารุนแรงเพียงไรก็สุดแต่จะเห็นสมควร เพราะ

เป็นฝ่ายถูกกระท า แต่ในท่ีประชุม ข้าพเจ้าจะให้มีการออกเสียงลงมตใินร่างของกลุ่ม 

ซึ่งหากเสียงมากพอ ร่างอื่นๆ ก็จะตกไป รวมท้ังร่างของอิรักด้วย ซึ่งข้าพเจ้ามิได้กล่าว

เช่นน้ัน เพราะเชื่อว่าทุกคนทราบดีถึงนัยยะที่ข้าพเจ้าชี้แจงไป 

 ส่วนกลุ่มอื่นๆ เช่นกลุ่มยุโรปตะวันออก ซึ่งขณะน้ันมีสหภาพโซเวียตเป็นแกน

น า น้ัน ก็ได้มีการหารือ แต่จากการประเมินของข้าพเจ้า คงจะไมม่ีน้ าหนักมากเท่าใด

นัก และหากไม่งดเว้นออกเสียง ก็คงจะไปตามความเห็นส่วนใหญ่ 

 เมื่อถึงวันประชุมตามระเบียบวาระนี้ ปรากฏว่า สื่อมวลชนได้ไปท าขา่วมากเป็น

พิเศษ หัวหน้าคณะผู้แทนอิสราเอลซึ่งพูดภาษาอังกฤษราวกับชาวอังกฤษที่ได้รับ

การศึกษามาดี เป็นนักการทูตที่คล่องแคล่วตามความคาดหมายของขา้พเจ้าซึ่งข้าพเจ้า

ได้หารือเป็นการภายในแล้ว เห็นว่าจะต้องก าหนดวิธีการอันจะไม่เปิดโอกาสให้เขา

อภิปรายมากนัก ด้วยการเร่งรัดการน าวาระเข้าสูโหมดของการลงมติ ซึ่งผู้อภิปรายจะ

กล่าวได้รอบเดียว เรียกว่า “อธิบายการออกเสียงก่อน” หรือ “อธิบายการออกเสียงหลัง

การออกเสียง” 

 ความยุ่งยากที่มิได้คาดคิดได้แก่การเข้าร่วมของคณะผูแ้ทนจากลิเบีย ซีเรียและ

อีกประเทศหนึ่งจากตะวันออกกลาง ซึ่งปกติมกัอภิปรายด้วยถ้อยค ารุนแรงและมิได้

ร่วมอยู่ในกลุ่มที่ข้าพเจ้าเชิญไปหารือด้วย กรณีนี้กลุ่มประเทศท่ีเห็นด้วยกับวิธีการของ

ข้าพเจ้าก็รู้สึกเป็นห่วงว่า ข้าพเจ้าจะรับมืออย่างไร 

 วิธีที่ข้าพเจ้าใช้กับประเทศก าลังพัฒนากว่า 14 ประเทศท่ีจะกล่าวค าปราศรัยใน

วันแรกท่ีข้าพเจ้าเข้ารับต าแหน่งประธานท่ีประชุม ด้วยการปฏิเสธมิให้เขากล่าวแม้เขา

จะได้ลงชือ่ประเทศในบัญชี (Inscribed) มาก่อน เนื่องจากเวลามีจ ากัด ขณะที่มี

ระเบียบวาระการประชุมอยู่มาก นั้น เลขานุการของประธาน ซึ่งเป็นชาวยุโรป มองไป

ว่า “You have established your authority right from the start” ควรจะควบคุมการ
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ประชุมได้อย่างราบรื่นตลอดไป ก็ต้องขอบคณุเขาท่ีให้ก าลังใจในจังหวะที่เหมาะสม

มาก และท าให้ข้าพเจ้าด าเนินการประชุมโดยส่วนใหญ่มิได้ใช้โน้ตที่เขาท าเสนอใน

ระหว่างการประชุม นอกจากจะเป็นเร่ืองการประกาศวาระต่างๆ ตามปกติ 

 ในระหว่างการอภิปราย ผู้แทนอิสราเอลพยายามจะเอาเปรียบข้อจ ากัดท่ี

ข้าพเจ้าได้ก าหนดไว้ ดว้ยการจะอธิบายการออกเสียงทั้งก่อนและหลังการออกเสียง 

ซึ่งข้าพเจ้ายอมไม่ได ้ถงึขนาดต้องขู่ว่า ปุ่มกดเปิด-ปิดไมโครโฟนอยู่กับประธาน หาก

ใครพูดก็จะไม่มีเสียงออกไป ท่ีพูดดังกล่าวหมายรวมถึงสามประเทศตะวันออกกลางท่ี

กล่าวโจมตอีิสราเอลอย่างรุนแรงด้วย แต่การพูดจาโดยไม่ใช้อารมณช์่วยมาก 

ตลอดเวลาของการโต้ตอบเหล่าน้ี ผู้แทนอิรักมิได้กล่าวข้อความใดๆ ในท่ีสุด ที่ประชุม

ก็ได้ลงมตดิ้วยเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยกับข้อมติที่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะมนตรีความ

มั่นคงแห่งสหประชาชาติ ถ้าจะว่าไป การประชุมมิได้ถึงขั้นเกิดระเบิดครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ของทบวงการฯ ดังที่คาดหมายไว้ใน Die Welt ท่ีกล่าวถึงในตอนต้น 

 อีกวาระหน่ึงอันได้แก่การเลือกตั้งผู้อ านวยการใหญ่ของทบวงการคนใหม่มิได้

สรา้งความหนักใจแก่ขา้พเจ้านัก จึงมิได้น าเขา้สู่ท่ีประชุมใหญ่จนกระทั่งคืนสุดท้าย 

และอาจจะเป็นเพราะความเบาใจอย่างมากท่ีเร่ืองรุนแรงท่ีสุดผ่านพ้นไปอย่างดีมาก 

ข้าพเจ้าจึงประกาศให้น าเรื่องการเลือกตั้งไปพจิารณาและออกเสียง—ถ้าจะมีการออก

เสียงในคณะกรรมการเต็มคณะของที่ประชุม แทนการประชุมใหญ่ เปิดโอกาสให้

ข้าพเจ้ากลับไปรับประทานอาหารค่ าท่ีท าเนียบได้  

 ไม่ทราบว่า ความเคลื่อนไหวของข้าพเจ้าท าให้ฝ่ายต่างๆ ตีความกันอย่างไร 

เพราะไม่นานหลังจากนั้น เลขานุการของข้าพเจ้าในฐานะประธานได้รายงานมาว่า 

นายไรเชาร์ ผู้แทนเยอรมันตะวันตก ได้ขอถอนตัวจากการแข่งขัน คงเหลือเพียงโดมิน

โก เซียซอนจากฟิลิปปินส์ แล้วมีข่าวมาอีกวา่ แทนท่ีนายไรเชาร์ จะมี “ม้ามดื” ซึ่งไม่

เคยปรากฏชื่อมาก่อน 

 เมื่อถึงเวลาอันควร ข้าพเจ้าก็ให้เลขานุการประกาศว่า ข้าพเจ้าขอนัดประชุม

ประมาณ 20.30 น. คืนน้ัน แม้จะทราบว่า ตามมติท่ีประชุมใหญ่ การประชุมสมัยน้ัน
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จะต้องแล้วเสร็จไม่นานหลังจากนั้น ข้าพเจ้าจึงสั่งต่อวา่ ขอให้เขา “หยุดนาฬิกา” ตาม

เวลา โดยอาศัยตัวอย่างว่า ในการประชุมว่าดว้ยปัญหาการเกษตรท่ีกรุงปารีสของ

ประชาคมเศรษฐกิจแห่งยุโรปเมื่อปลายปี 1961 ซึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสได้ไปสังเกตการณ์

ตามค าสั่งของท่านรัฐมนตรีถนัด คอมันตร์ แมข้้าพเจ้ายังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับ

ราชการในกระทรวง ประธานได้สั่งให้หยุดนาฬิกาเนื่องจากการเจรจาจะต้องใช้เวลา

เกินก าหนด อันเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับการประชุมสมัยท่ี 25 เช่นกัน 

 เมื่อถึงเวลาประชุมกรรมการเต็มคณะซึ่งข้าพเจ้าต้องเป็นประธาน ชื่อของ “มา้

มืด” ก็ได้รับการเปิดเผยว่าได้แก่ Dr. Hans Blix ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่าง

ประเทศและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ซึ่งฟังดูประเทศ

ต่างๆ เห็นว่ามีประวัติความเป็นมาน่านับถือ ภาระการตัดสินใจจึงอยูท่ี่ผู้สมัครจาก

ฟิลิปปินส์ ซึ่งต้องแข่งขนัอย่างหนักมาแรมเดือน 

 โดมินโก เซียซอนได้เข้าสู่ท่ีประชุมและขอกล่าวค าปราศรัย อันน่ารับฟังมาก ใช้

ถ้อยค าสุภาพแต่สงา่งาม เท่าที่พอจ าได ้เซียซอนแถลงว่า การแข่งขันในบางบริบทมี

ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งเขาก็เป็นผู้หน่ึงท่ีสมัครเข้าร่วม

ในการแข่งขันด้วย ปรากฏว่ากระบวนการดังกล่าวยืดเย้ือมาเป็นเวลาหลายเดือน แม้

จะเหลือเขาเองกับผูส้มคัรอีกคนหน่ึง ท าให้อดคิดไม่ได้วา่ การประชันขันต่อระหว่าง 2 

ฝ่ายเช่นท่ีเป็นมาจะยังผลดีต่อการสร้างเสริมเอกภาพในการบริหารองค์กรเช่นทบวง

การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศอันควรจะปลอดจากความขัดแย้งทุกขั้นตอน

หรือไม่ มาบัดนี้ มีผู้สมคัรใหม่จากสวีเดนซึ่งทราบกันดีว่าเป็นผู้มีพื้นฐานทางการศึกษา

และการท างานมาอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งระดับสูงของทบวงการพลังงานปรมาณู

ระหว่างประเทศท่ีได้เสนอตัวเข้ามาช่วยสร้างความก้าวหน้าให้แก่องคก์รตามภารกิจ 

และโดยท่ีมิใช่ผู้เข้ามาแข่งขันกับผู้ใด เขา (เซยีซอน)จึงขอถอนตัวจากการแข่งขัน 

เพื่อให้การคัดเลือกบุคลากรท่ีจะมีขึ้นต่อจากน้ีไปเป็นฉันทามติของทุกประเทศ อันจะ

ราบร่ืนเช่นท่ีเกิดขึ้นในกรณีที่ส่อเค้าจะรุนแรงซ่ึงยุติลงก่อนหน้านั้นด้วยฉันทามติ ท า

ให้การประชุมสมัยน้ีจบลงด้วยความสมานฉันท์ในปีท่ี 25 ของทบวงการฯ ทุกคนได้

ปรบมือด้วยความพอใจและลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร บลิกซ์เป็นผู้รับต าแหน่ง 
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 หลังจากนั้น ข้าพเจ้าจึงได้ขอให้เวลาเล็กน้อยส าหรับ ดร. ฮันส์ บลิกซ์ไปเตรียม

ค าปราศรัยเพื่อรับต าแหน่งหลังจากทีข่้าพเจ้าปฏิญาณตนเขาตามแบบพิธี สิ่งที่เกิดขึ้น

คือการอ าลาจากต าแหน่งของ ดร. ซิกวาร์ด เอ็กลุนด์ ชาวสวีเดนซ่ึงเป็นมา 20 ป ีด้วย

การรับต าแหน่ง “of another Swede” ตามที่ ดร. บลิกซ์กล่าว 

  

หน่ึงปีหลังจากนั้น ท่านรัฐมนตรีสิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ ได้ขอให้ขา้พเจ้าเดินทางกลับไปเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจเพื่อปฏิรูปงาน

ของกรมเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ด าเนินการจนครบสองปีกับหน่ึงวัน ก็ได้รับพระ

มหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไปเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และไปด ารง

ต าแหน่งอีกหลายประเทศจนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. 2538 

ก่อนท่ีจะย้ายจากกรุงเวียนนา ข้าพเจ้าได้ไปอ าลา ดร. บลิกซ์ ในห้องท างานของ

เขา นอกจากเร่ืองต่างๆ แล้ว ข้าพเจ้าได้ขอร้องให้เขาตั้งผู้แทนจากประเทศก าลัง

พัฒนาเป็นผู้บริหารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเขาตอบรบัว่า “Your wish is my command.” เข้าใจ

ว่า Mohamed ElBaradei ผู้อ านวยการใหญ่จากอียิปต์ (1997-2009) ซึ่งขึ้นมาจากสาย

งานและเป็นอดีตนักการทูต อาจจะเป็นผู้หน่ึงที่ได้รับอานิสงส์จากค าขอนั้น ทราบ

ต่อมาวา่เขาได้รับรางวลัโนเบลจากต าแหน่งนั้น เมื่อพ้นต าแหน่งแล้ว เขาได้เข้าสู่วง
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การเมืองและดูเหมือนจะได้เป็นรองประธานาธิบดีอยู่ไม่นานนัก แต่ระบบภายในของ

ประเทศหลังอาหรับสปริงไม่อ านวยให้เขาเติบใหญ่ในทางการเมือง สว่น ดร. บลิกซ์ 

น้ัน มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นผู้แย้งค าอ้างของอดีตผู้น าสหรัฐท่ีว่า ซัดดัม ฮุสเซน 

พยายามจะสร้างอาวธุท่ีมีอ านาจท าลายล้างสงู ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันตามค าอา้ง ตาม

รายงานของนักวิเคราะห์ด้านการก่อการร้ายท่ีท างานอยู่กับส านักข่าวกรองกลาง ผู้ที่

อ้างผิดมใิช่ประธานาธบิดีบุช แต่เป็นอดีตนายพลโคลิน พาวเวลล์ ท่ีไปเพ่งเล็งซัดดัม

ในทันทีท่ีเกิดเหตุ 9/11 แทนท่ีจะมุ่งไปที่ตัวการจริง อันได้แก่โอซามา บิน ลาเดน แต่

นายพลโคลิน เพาเวลลก์็ได้ไปยอมรับว่าผิดตัวต่อหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติไม่นานหลังจากนั้น  

 ขอย้อนกลับไปเล่าถึงงานต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมกองต่างๆ สั่งให้ข้าพเจ้าท า

ควบคู่ไปกับการก ากับการประชุมสมัยท่ี 25 เท่าที่พอจะย้อนคิดได้.-- 

 เกี่ยวกับการประชุม นั้น กองการประชุมระหว่างประเทศมีโทรเลข “สั่งให้” 

ข้าพเจ้ารายงานความเป็นไปของการประชุมโดยทันที เนื่องจากมีเรื่อง “แรงๆ” อยู่ดังที่

ได้กล่าวถึงแล้ว ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมด้วย เพื่อ

ตัดปัญหาการให้ข้าราชการยกร่างไปให้ข้าพเจ้าแก้ไข ข้าพเจา้จึงท ารายงานเสียเอง

จากท่ีน่ังประธาน ควบคุมการประชุมไป เขียนรายงานไป จนคุ้นกับวิธีการ ท าให้ส่ง

รายงานทางโทรเลขได้เป็นประจ าวัน 

 อีกเรื่องหน่ึง กระทรวงจะให้ สอท/สกส/คทถ มีเครื่องอุปกรณ์บันทึกเทป

ระบบเบตาแม็กซ์และเครื่องอื่นๆ และเร่งรัดให้ส่งแค็ตตาล็อคกลับไปพิจารณาก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ โดยท่ีขณะข้าพเจา้ท าหน้าที่ประธาน เจ้าหน้าที่ได้ขอให้เลขานุการน า

เอกสารเหล่าน้ันไปให้ข้าพเจ้าคัดเลือกบนแท่นประธาน ซึ่งข้าพเจ้าก็ตอ้งเลือกทั้งๆ ท่ี

ต้องท าหน้าที่ เลขานุการและผู้อ านวยการใหญ่ได้ช าเลืองมาดูวา่ ข้าพเจ้าท าอะไรอยู่ 

ต่างก็งงไปตามๆ กัน โดยท่ีเวลาจ ากัดเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณแลว้ จึงต้องท า แม้

จะพอทราบว่า ระบบเบตาแม็กซ์ นั้น โลกเขาจะเลิกใช้แล้ว เนื่องจากจะเปลี่ยนไปใช้
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ระบบ วีเอชเอฟ ต้องโทษ ออท ชวาล ชวนิช ผู้เสนอ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า

เอง 

 การต้องท ารายงานไปพร้อมกับการเป็นประธาน นั้น ต้องท าอีกเมื่อไปเป็น

ประธานกรรมการท่ี 1 ของการประชุมแผนปฏิบัติการคาราคัสของความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศก าลังพัฒนาที่กรุงตูนิส ซึ่งฝ่ายจัดการประชุมมิได้เตรียม

เลขานุการการประชุมไว้ให้ แต่โดยท่ีได้ฝึกมาก่อนแล้ว จึงไม่เกิดปัญหา เพียงแต่นึกต่อ

ว่าในใจว่า จะจัดการประชุมท้ังทีท าไมถึงไม่จัดให้พร้อม แม้กระท่ังรถส าหรับประธานก็

ไม่มี ตอ้งเดินไปไกลพอสมควรเพ่ือไปรับประทานอาหารกลางวัน จนถูกท่ีประชุมบ่น

เมื่อกลับถึงศูนย์ช้า จ าต้องอาละวาดในท่ีประชุม ฝ่ายตูนิเซียจึงจัดรถเมอร์ซิเดส 300 

หมายเลข T-2 มาให้ คงจะเป็นรถรองประธานาธิบดี รายละเอียดสอบถามที่มารดาคณุ

ยาใจ บุนนาคได้เพราะรับช่วงรถยนต์คันน้ันไปหลังจากที่ข้าพเจ้าต้องรีบเดินทางไป

ประชุมเร่ืองที่ตั้งศูนย์ระหว่างประเทศด้านวิศวกรรมพันธุศาสตร์และเท็คโนโลยีชีวภาพ

ท่ีกรุงมาดริดตามค าขอร้องของอดีตรัฐมนตรีด ารง ลัทธพิพัธ เพื่อใช้ประโยชข์จาก

ประสบการณ์ด้านการประชุมระหว่างประเทศของข้าพเจ้า แม้จะมิใชผู่้เชี่ยวชาญ

ทางด้านท่ีเป็นหัวข้อของการประชุม  

++++++++++++++++++++   
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนเมษายน 2023 (2566) 

 

  

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 1-19 เมษายน 

วันท่ี 1 เมษายน 2023 (2566) ตรงกับวันครบรอบ 1 ปีของการปลดปล่อยเมือง

บูชาโดยกองก าลังป้องกันประเทศยูเครน หลังจากที่ถูกกองทัพรัสเซียยึดครองตัวเมือง

มาเป็นเวลา 1 เดือนเศษ 

 ความโหดร้ายของกองก าลังรัสเซียท่ีกระท าต่อประชาชนชาวยูเครนในบูชาเป็น

ท่ีทราบกันท่ัวโลก ประจักษ์พยานของความไร้มนุษยธรรมของทหารรัสเซียเป็นภาพ

และรายงานท่ีคนเป็นจ านวนมากได้เห็นและรับทราบด้วยความสลดใจไปทั่วทุกมุมโลก 

ชื่อบูชาเป็นเมืองแรกๆ ของยูเครนท่ีสหประชาชาติไดใ้ห้ความสนใจและแสดงความ

ห่วงกังวลในความโหดเห้ียมของสงครามรุกรานยูเครนท่ีวลาดิเมียร์ ปูตินจงใจก่อขึ้น 

โดยมิได้มีการย่ัวยุแต่ประการใด  

 ท่ีสร้างความหดหู่ใจของมวลมนุษย์สืบต่อมาตลอด 401 วันของสงครามของ

ปูตินได้แก่การใช้วิธีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ๋ด้วยท านองเดียวกันกับประชาชนพลเมืองผู้

มิได้มีส่วนร่วมในการรบท่ัวไปทั้งประเทศยูเครน ในวันท่ีคนตะวันตกเรียกว่า April 

Fool’s Day รัสเซียได้ยิงถล่มยูเครนหลายแห่ง รวมท้ังสถานท่ีซึ่งท าให้เด็กวัยเพียง 5 

ขวบถึงแก่ชีวิต อันมิใชก่ารกระท าล้อเล่นตามความหมายของวัน 
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 การท่ีหน่วยงานในชื่อ Federal Security Bureau ซึ่งเดิมวลาดิเมียร์ ปูตินจัดตั้ง

เป็นหน่วยข่าวกรอง แต่แปรสภาพเป็นต ารวจลับในปัจจุบัน ได้จับกมุนาย Evan 

Gershkovich วัย 31 ปี ผู้สื่อข่าวประจ ารัสเซียของหนังสือพิมพ์วอลลส์ตรีทเจอร์นัลของ

อเมริกัน เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม ด้วยข้อหาวา่กระท าจารกรรมภายใต้กฎหมายอัน

คลุมเครือ สร้างความสัน่สะเทือนไปท่ัววงการสื่อมวลชนท้ังในอเมริกาและประเทศ

ต่างๆ ในโลก 

 โฆษกท าเนียบขาวในกรุงวอชิงตันได้ประณามการจับกุมโดยปราศจากเหตุอัน

ควรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันได้ประกาศแนะน าให้ชาวอเมริกัน

ท้ังหมดเดินทางออกจากรัสเซียตามค าเตือนระดับท่ี 4 ส่วนประธานาธบิดีไบเดน นั้น 

ได้เรียกร้องให้รัสเซียปล่อยตัวผู้สื่อขา่ว (ซึ่งไดร้ับใบอนุญาตให้ไปท าข่าวในรัสเซีย) 

โดยไม่รอช้า 

 .ในวันอาทิตย์ท่ี 2 เมษายน นายแอนโตนี บลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐ ได้โทรศัพท์ถึงนายเซอร์เกย์ ล้าฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศรัสเซีย เพื่อประท้วงการจับกุมผู้สื่อข่าววอลล์สตรีทเจอร์นัลโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายเน่ืองจากเขาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของเขา และขอให้ปล่อยตัวเขา

ในทันที รายงานมิได้กล่าวถึงว่าล้าฟรอฟตอบว่าอย่างไร ตามรายงานในวันจันทร์ท่ี 3 

เมษายน ทนายของนายเกอร์สโตโควิชได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งจับ ซึ่งยังไม่ทราบค าตอบ

ของทางการรัสเซียในชั้นน้ี 

 ตามรายงานในวันสุดสปัดาห์ท่ีเพิ่งผ่านมา ทางการรัสเซียได้ย่ืนฟ้องเกอร์ชโตวิช

ในข้อหากระท าการจารกรรม  ซึ่งถ้าศาลพิจารณาคดแีละตัดสินว่าเขากระท าผิดตาม

ข้อหา ก็มีโทษจ าคุก 20 ปี ส่วนพอลเวลาน อดตีนาวิกโยธินอเมริกันซึ่งถูกจ าคุก 16 ปี

น้ัน การเจรจายังไม่บรรลุผล จึงอยู่ในสภาวะน่าเวทนามาก แต่แรกรัฐบาลสหรัฐคาดวา่ 

เขาจะได้รับการปล่อยตัวพร้อมกับบริตนีไ่กรเน่อร์ นักกีฬาบาสเก็ตบอลล์หญิง โดย

แลกตัวกับนายวิคเตอร์ บู้ต นักค้าอาวุธสงครามเถื่อนรายใหญ่ระหว่างประเทศ ซึ่ง

ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเมื่อได้กลับไปยังรัสเซีย เนื่องจากเขาเป็นคนใกล้ชิดกับปูติน 
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แทนท่ีจะถูกควบคุมตัวจากอาชญากรรมที่ได้ท าไว้ กลับได้เป็นสมาชิกของสภารัสเซีย

และได้รับหน้าที่บางอย่างเกี่ยวกับสงครามในยูเครน 

 ความพยายามของปูตนิท่ีจะท าสงครามรุกรานในยูเครน ยังไม่น้อยลง แม้จะมี

ก าลังพลน้อยลงมาก ลา่สุด เขาได้สัง่ให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจคนวัยไม่มากนัก เน่ืองจาก

ประชาชนชาวรัสเซียนับล้านคนได้หลบหนีจากประเทศไปหาแหล่งพักพิงในประเทศ

ต่างๆ ทั้งใกล้และไกล จีงใช้วิธีการเกณฑ์ทหารด้วยวิธีที่ส านักข่าวระหว่างประเทศใช้

ค าว่า Electronic Conscription คงจะด้วยการใช้บัญชีที่เจ้าหน้าที่ไปส ารวจ ซึ่งก็คงจะ

เป็นการส่งคนไปตายน่ันเอง 

กษัตริย์ชาร์ลส์ท่ี 3 แห่งสหราชอาณาจักรเสด๊จไปทรงเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมัน ในวันท่ี 30 มนีาคม ศกน้ี อย่างเป็นทางการ นับเป็นประเทศแรกท่ีทรงเยือน

ในระยะหลายสิบปี ก่อนน้ี สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ได้เสด็จไปทรงเยือน

กรุงเบอร์ลิน แต่เป็นการเยือนส่วนพระองต์ 

 พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ทรงได้รับการถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ์ พร้อม

การยิงสลุดถวาย 21 นัด และได้ทรงมีพระราชด ารัสต่อสภาแห่งสหพนัธ์ (Bundestag) 

ในกรุงเบอร์ลิน 

 ตามรายงานต่อมา ประธานาธิบดีไบเดนจะออกเดินทางในวันท่ี 11 เมษายน 

เพื่อไปร่วมฉลองการครบ 25 ปีของการจัดท าความตกลง Good Friday เพื่อยุติความ

ขัดแย้งในไอรแลนด์เหนือ และจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐไอรแลนด์ 

 ในวันพุธที่ 12 เมษายน ประธานาธิบดีไบเดนได้เดินทางไปยังไอรแลนด์เหนือ

เพื่อการเยือนในโอกาสครบรอบ 25 ปีของ Good Friday Agreement ซึ่งได้รับการลง

นามในปี 1998 ในฐานะที่บรรพบุรุษของไบเดนสีบเชื้อสายมาจากไอรแลนด์ 

ประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวค าปราศรัยครั้งส าคัญที่มหาวิทยาลัย Ulster พบกับผู้น า

ในไอรแลนด์เหนือ ก่อนเดินทางต่อไปยังกรุงดับบลินในสาธารณรัฐไอรแลนด์ 
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 ตลอดสองวันท่ีผ่านมา ประธานาธิบดีไบเดนได้หารือข้อราชการกับ

ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐไอรแลนด์ และในวันท่ี 13 เมษายน จะ

กล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาไอรแลนด ์

 โดยท่ีชาวไอรแลนด์ทราบอยู่แล้วถึงความรู้สึกผูกพันท่ีไบเดนมีต่อดินแดนของ

บรรพบุรุษแต่เก่าก่อน ชาวไอร์แลนด์และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมท้ังเครือญาติ

ของไบเดนและแม้กระท่ังเด็กเล็กด้วย จึงให้การต้อนรับประธานาธิบดีไบเดนอย่าง

อบอุ่นเสมือนคนในครอบตรัว โดยนาย Sean O’Fearghail ประธานรัฐสภาได้กล่าว

ต้อนรับด้วยความรู้สึกเสมือนญาติผูใ้กล้ชิดกลบัมาเย่ียมบ้านเดิม และย้ าถึงความ

ผูกพันกันอย่างมากในด้านเศรษฐกิจ การต้าและการลงทุนโดยตรง 

 เมื่อได้ยินค าปราศรัยของไบเดนแล้ว ขา้พเจ้าเข้าใจได้วา่เพราะเหตุใดไบเดนจึง

มีความ “คุ้น” กับความเป็นชาวไอรแลนด์ เพราะเขากล่าวไปถงึสงครามเพื่อเอกราชใน

ปี 1776 และการท่ีกองก าลังไอรแลนด์ไดส้มัครเข้าร่วมรบกับ “ฝ่ายเหนือ” ในสงคราม

กลางเมือง ตลอดจนการท่ีสหรัฐอเมริกาและไอรแลนด์ได้ร่วมใจกันตอ่สู้เพื่อธ ารง

รักษาไว้ซึ่งความเป็นเสรีประชาธิปไตยตราบจนทุกวันนี้ 

 ผู้ด าเนินรายการของซีเอ็นเอ็นรายงานว่า แม้สนุทรพจน์ของไบเดนจะมี Script 

บ้าง แต่เขาได้กล่าวกลอนสดอย่างรวดเร็วไปอย่างมากจากใจ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับยูเครน 

ไบเดนแสดงความชื่นชมในหลายสิ่งหลายอย่างที่ไอรแลนด์ได้ท าไป รวมทั้งการผลิต

อาหารเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์ด้านอาหารในแอฟริกา  ส่วนนายนิค โรเบิร์ตสันซึ่ง

รายงานจากดับบลินเห็นว่า บางทีเขาอาจจะ “สะกิด” สหราชอาณาจกัรบ้างเพราะไบ

เดนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกท่ีกล่าวเป็นเชิงว่า อังกฤษน่าจะชว่ยขบวนการ

สันติภาพในไอรลนด์เหนือมากขึ้นในการส่งเสริม Good Friday Agreement  

 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกท่ีกล่าวสุนทร

พจน์ต่อรัฐสภาไอรแลนด์ได้แก่จอห์น เอฟ เคนเนดี้ ซึ่งไบเดนได้ย้อนน าความบางตอน

มากล่าวด้วย 



 ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

6 
 

 ในวันท่ี 14 เมษายน ประธานาธิบดีไบเดนได้ไปเย่ียมสถานท่ีบรรจุบรรพบุรุษใน

ไอรแลนด์ ก่อนเดินทางกลับ โดยประธานาธิบดีไบเดนเดินทางกลับถึงกรุงวอชิงตัน

แล้ว ตามรายงานของสือ่ค่างๆ ในวันท่ี 15 เมษายน วันน้ี   

 ส่วนพรรครีพับลิกัน นั้น รายชื่อผู้จะลงแข่งขนัยังไม่นิ่ง แต่นายไมค์ ปอมเปโอ 

อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนายทรัมป์แถลงว่า เขาจะไม่ลงแข่งขัน   

 

 ในวันท่ี 30 มีนาคม 2023 (2566) อัยการสูงสุดแห่งนครนิวยอร์ก ได้ออก

หมายจับเพื่อด าเนินคดี (Indictment) แก่นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ตามขอ้หาต่างกรรม

ต่างวาระรวม 34 กระทงซ่ึงคณะลูกขุนใหญ่หรือ Federal Grand Jury วินิจฉัยแล้วเห็น

ว่ามีมูล โดยไม่มีการแถลงรายละเอียด แต่ทราบว่า นายทรัมป์จะมอบตัวต่อศาลอาญา

ในนครนิวยอร์กในวันอังคารท่ี 4 เมษายน โดยตัวนายทรัมป์และทนายได้เดินทางจาก

บ้านพักท่ีมาร-์อา-ลาโกใ้นมลรัฐฟลอริด้าไปยังนครนิวยอร์กแล้วในวันท่ี 3 เมษายน 

เข้าใจว่า เขาจะเขา้พักที่ทรัมป์ทาวเออร์ค้างคนืและไปมอบตัวต่อศาลในวันอังคารท่ี 4 

เมษายน ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ านิวยอร์ก 35,000 คน เจา้หน้าที่ Secret 

Service และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมได้ประสานงานกันมาหลายวันเพื่อมิให้

เกิดความไมส่งบขึ้น โดยนายทรัมป์ได้แถลงก่อนหน้านี้ว่า “ผู้พิพากษาในคดีเขาเกลียด

ชังเขา” และคดีที่เขาตกเป็นผู้ต้องหานี้เป็น Political Persecution  

 แม้จะยังไม่ทราบกันว่า ข้อหาทั้ง 34 กระทงประกอบด้วยการกระท าใดบ้างใน

ชั้นน้ี นายทรัมป์จะเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนแรกในประวัติศาสตร์ท่ี

ต้องขึ้นศาล เป็นข้อพิสจูน์ว่า ไม่มีบุคคลใดในอเมริกาที่อยู่เหนือกฎหมาย 

 ท้ังๆ ที่หมายจับเพื่อด าเนินคดีจะมิใช่กรณีผิดคาด แต่นักการเมือง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ท่ีอยู่ในสังกัดพรรครีพับลิกัน ได้รีบแถลงท่าทีออกมาราวกับว่าหมายดังกล่าว

มีความเป็นมาอันไม่ชอบกับหลักการของความยุติธรรม และแต่ละคนแถลงออกมา

ด้วยความเห็นใจในตัวนายทรัมป์จากใจจริง เนื่องจากวงการเมืองอเมริกันตระหนักดี
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ว่านายทรัมป์ยังมีคดีหนักหนากว่าชุดแรกน้ีอีกมากมาย แตส่ าหรับในชั้นแรกน้ี ขอ

น าเสนอตัวอย่างถ้อยแถลงของบางคนดังต่อไปน้ี 

 1 นายไม้ค์ เพ้นส์ อดีตรองประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ เห็นว่า

หมายจับดังกล่าวเป็นเร่ือง “outrage” ตามข่าวท่ีมีมาหลายเดือน นายเพ้นส์ก าลังรอ

จังหวะที่เหมาะสมส าหรับการประกาศลงสมัตรรับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดใีนปี 

2024 ซึ่งนายทรัมป์เองได้ประกาศท่ีจะสมัครเช่นกัน และได้ระดมหาทุนทรัพย์ในการ

เลือกตั้งแล้ว โดยได้นัดชุมนุมหาเสียงมาหลายแห่งแล้วเช่นกัน 

 2 นายรอน ดีซานติส ผูว้่าการมลรัฐฟลอริด้าในปัจจุบัน และจะลงสมคัรแข่งขัน

จากพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธบิดีในปี 2024 ดีซานติสกล่าวว่า พรรคเด

โมแครตปั้นคดีเล็กๆ นอ้ยๆ ให้เป็นคดีอุกฉกรรจ์เพื่อจะขัดขวางอดีตประธานาธิบดี 

แต่ส านักส ารวจโพลล์ทั่วประเทศแสดงว่า เขามีคะแนนน านายทรัมป์อย่างเทียบกัน

มิได ้

 3 วุฒิสมาชิกลินด์ซีแกรมจากมลรัฐเซ้าท์แคโรไลน่าแสดงความเชื่อวา่ คดีนี้จะ

ท าลายอเมริกาทั้งประเทศ  

 4 นายบิลล์บารร์ อดีตรฐัมนตรียุติธรรมที่ทรัมป์เป็นผู้แต่งตั้ง เห็นว่าการให้เงิน

ปิดปากมิใช่ความผิดทางอาญา ในอดตีนายบารร์เคยมีความเชื่อว่าประธานาธิบดีอยู่

เหนือกฎหมาย แต่ในการให้ปากค าต่อกรรมาธิการพิเศษของสภาฯ เขาไม่เชื่อว่ามีการ

โกงการเลือกตั้งดังที่นายทรัมป์อ้าง 

 นายจอห์นโบลตัน อดีตท่ีปรึกษาฝ่ายความมัน่คงแห่งชาติของนายทรัมป์ เตือน

บรรดาผู้ที่มาแถลงความเห็นดังกล่าวข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรครีพับลิกัน

ท้ังหลายว่า ถ้อยแถลงเหล่าน้ันจะกลับมา “หลอนพวกเขาต่อไป” 

 สถานีเครือข่ายข่าวซีเอน็เอ็นและเครือข่ายอื่นในอเมริกาได้น าเสนอรายงาน

ของนายทรัมป์โดยละเอียดตั้งแต่การเดินทางจากบ้านพักมาร-์อา-ลาโก้เมื่อค่ าวันจันทร์

จนเวลาที่เขาเดินทางจากทรัมป์ทาวเออร์กลางนครนิวยอร์กไปตามทางหลวงในบ่าย
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วันอังคารท่ี 4 เมษายนไปยังศาลอาญานครนิวยอร์ก ด้วยข้อสังเกตว่า ทรัมป์ต้องไป

อย่างเดียวดาย เนื่องจากเป็นการไปมอบตัวตามหมายจับ และเขาไมอ่าจลั่นวาจาใดๆ 

ได้หากมิได้รับค าถามจากคณะผูด้ าเนินคดี ตามระเบียบของศาลว่า วาทกรรมใดๆ 

ของเขาทุกค าจะถูกเจา้หน้าที่บันทึกไว้หมด  

 ตามรายงานของผู้ทราบระเบียบดี นายทรัมป์ตกเป็นจ าเลยในทันทีท่ีก้าวเข้าไป

ในห้องคดี แต่เขาไม่จ าต้องถูกคุมขังในชั้นน้ันและไม่ถูกใส่กุนแจมือด้วย แต่ต้องมีการ

กรอกแบบแสดงตัวและพิมพ์นิ้วมือ ซึ่งใช้เวลาพอสมควร จนประมาณ 14.05 น นาย

ทรัมป์ได้เข้าน่ังในห้องผู้พิพากษาและฟังการระบุข้อหาทั้ง 34 กระทง (อันมีการกระท า

ความผิดทางอาญา เช่นการละเมิด Federal Campaign Finance Crimes, New York 

State Campaign Finance Crimes, Federal Tax Crimes, และ ฯลฯ) ตามข้อมลูจาก

อดีตอัยการ หากกระท าผิดแต่ละกระทง จะตอ้งมีโทษจ าคุกกระทงละอย่างมาก 4 ปี

เมื่อรับทราบข้อหาครบถ้วนแล้ว นายทรัมป์หรือทนายประจ าตัวเขา (ซึ่งเคยมีต าแหน่ง

ผู้ฃ่วยอัยการท่ีศาลแขวงนิวยอร์กใต้) ได้ตอบวา่ NOT GUILTY เป็นอันจบกระบวนการ

และเขาได้อ าลาตอ่ศาล จนถึงช่วงที่จะมีการด าเนินคดีต่อไป ซึ่งจะตอ้งใช้เวลา

พอสมควร 

 ระหว่างน้ี จ าเลยได้รับการประกันตัวโดยใช้ตนเองเป็นหลักประกันจนกว่าจะถึง

เวลาพิจารณาอรรถคดี และนายทรัมป์ได้รีบเดินทางกลับไปยังบ้านพักในมล

รัฐฟลอริด้า ในวันท่ี 5 เมษายน นายทรัมป์ได้กล่าวค าปราศรัยโจมตีผูพ้ิพากษาและ

อัยการ Alwin Bragg ดว้ยถ้อยค าที่รุนแรง ทั้งๆ ที่ศาลได้เตือนไว้ล่วงหน้าแล้วว่า 

อย่าได้กล่าวยุยงให้เกิดความรุนแรงในหมู่ประชาชนและหมิ่นอ านาจศาล 

 ขอชี้แจงว่า ขอ้หาทั้ง 34 กระทงดังที่นายทรัมป์ได้รับแจ้งแล้วเป็นเพียงชุดแรก

แต่ยังมีคดีหนักๆ ที่จะตามมาอีกหลายคดี รวมทั้งคดีการด าเนินการหรือละเว้นการ

ด าเนินการเก่ียวกับเอกสารซ่ึงมีชั้นความลับถึงขั้นลับท่ีสุดซึ่งค้นพบได้ที่บ้านพักมาร์-

อา-ลาโก้ และการขัดขวางการเข้าถึงเอกสารสับที่สุดเหล่านี้ คดีการก่อการกบฏ 

(Insurrection) ท่ีอาคารรัฐสภาในวันท่ี 6 มกราคม ปี 2021 คดีพยายามบังคับให้
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เจ้าหน้าที่มลรัฐจอร์เจียหาคะแนนในการเลือกตั้งเพิ่มเติมให้แก่เขา เพื่อพยายามโกง

การเลือกตั้ง 

 นายโดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งไม่เคยส านึกในความผิดนานัปการท่ีตนได้ก่อไว้ ยังได้

กล่าวหาท้ังผู้พิพากษาท่ีก าลังพิจารณาคดีของเขาและอัยการสูงสุดแห่งนครนิวยอร์กว่า 

ด าเนินคดีต่อเขาด้วยเหตุผลทางการเมือง โดยล่าสุดได้กล่าวว่า ผู้พพิากษาและอัยการ

เป็นผู้บริจาคเงินช่วยการหาเสียงให้แก่นายโจ ไบเดน จากพรรคเดโมแคร็ต ท้ังๆ ที่

นายทรัมป์เองได้ระดมเงินบริจาคเพื่อการสมัครเข้าแข่งเพื่อจะเป็นประธานาธิบดใีน

การเลือกตั้งปี 2024 แตยั่งมีขั้นตอนก่อนหน้านั้นคือการเลือกไพรมารีเพื่อคัดเลอืกว่า 

ใครจะได้เป็นผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งมีผู้ลงแข่งขันหลายคนด้วยกัน รวมทั้งคนท่ี

แถลงแสดงความเห็นใจท่ีนายทรัมป์ต้องตกเป็นจ าเลยในคดีอาญาชดุแรกเมื่อวันท่ี 4 

เมษายน ศกนี้ด้วย 

 สมาชิกพรรครีพับลิกันจ านวนมากได้ถือโอกาสกล่าวหาฝ่ายตลุาการต่างๆ 

นานา ด้วยเหตุผลในชั้นน้ีทางการเมือง ตัวอย่างหน่ึงได้แก่ค ากล่าวหาอัยการ Alwin 

Bragg ว่ากล่าวโทษนายทรัมป์ท้ังๆ ที่เขาไม่ไดท้ าความผิดใดๆ ของนายจิม จอร์แดน 

ซึ่งบัดน้ีได้รับต าแหน่งประธาน House Judiciary Committee และว่านครนิวยอร์กซึ่ง

นายแบร็กก์เป็นอัยการ นั้น เต็มไปด้วยอาชญากรรมจนไม่มีใครเข้าไปเยือน อันตรง

ช้ามจากความเป็นจริง เพราะตั้งแต่นายแบร็กก์และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เข้ามาดูแล นคร

นิวยอร์กซึ่งในปี 1990 มีอาชญากรรมสูงถึงประมาณสามพันคด ีในปี 2022 ปรากฏว่า

ลดลงเหลือเพียง 123 คดี ด้วยข้อกลา่วหานี้กับข้ออื่น นายแบร็กก์จึงย่ืนฟ้องนายจิม

จอร์แดนต่อศาลในวันท่ี 11 เมษายน ศกนี้ สาระส าคัญในค าฟ้องมีประการใดบ้างยังไม่

ทราบชัด ทราบแต่เพียงว่าสืบเนื่องมาจากข้อหาที่นายทรัมป์ถูกคณะลูกขุนใหญ่หรือ 

Federal Grand Jury พิจารณาแล้วให้ด าเนินคดีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน ศกน้ี 34 กระทง 

โดยศาลอาญา ส่วนคดแีพ่งนับหมื่นล้าน นั้น ศาลแพ่งก าลังจะเริ่มด าเนินคดีในเร็วๆ นี้ 

 ตามรายงานเมื่อวันท่ี 11 เมษายน ศาลแพ่งที่นครนิวยอร์กได้เรียกตัวนายทรัมป์

ไปแสดงตัวเพือ่จะด าเนินคดีทางแพ่งตามที่อยัการหญิงท่ีนครนิวยอร์กได้แถลงข้อหา
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เกี่ยวกับการโก่งราคาท่ีและอสังหาริมทรัพย์ทุกรายการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีที่

แล้ว รวมท้ังที่ตั้งอยู่ในมาร์-อา-ลาโก้ในเขตปาล์มบีชของมลรัฐฟลอรดิ้า ตึกท่ีท าการ

ของรัฐบาลในกรุงวอชิงตัน และอื่นๆ อีก ซึ่งประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้

น าเสนออย่างละเอียดพอสมควรมาแล้ว ขอ้หาเหล่าน้ีเป็นไปทางแพ่ง ส่วนท่ีเป็นคดี

อาญาจะเป็นเร่ืองการหลีกเลี่ยงภาษ๊ ซึ่งจะแยกการด าเนินคดีไปอีกส่วนหน่ึง 

 ในระยะเดียวกัน ศาลก าลังสรรหาตัวบุคคลมาเป็นคณะลูกขุนเพื่อด าเนินคดีท่ี

บริษัทโดมิเนียมยื่นฟ้องหมิ่นประมาทต่อ FOX NEWS ของนาย Rupert Murdoch และ

พวก ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับข้ออ้างของนายทรัมป์และพวกซ่ึงกล่าวหาว่ามีการโกงผลการ

เลือกตั้งเมื่อป ี2020 อนัอาจรวมถึงนายจิวลิอานี่ ทนายส่วนตัวของนายทรัมป์ด้วย ตาม

รายงานในวันที่ 17 เมษายน มีความเป็นไปได้ท่ีนาย Murdoch et al อาจะขอประณี

ประณอมยอมความโดยจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ประมาณ 1.6 พันลา้นดอลลาร์ ถ้า

จ าไม่ผิด คดีน้ีสืบเนื่องมาจากการท่ีพวกของนายทรัมป์ไปอ้างในท่ีต่างๆ ว่า เครื่องออก

เสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งโดมิเนียมเป็นตัวแทนจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากบราซิลมกัให้เสียงเท็จ อันเป็นส่วนหน่ึงของการอ้างว่าผลการเลือกตั้ง

ระหว่างทรัมป์กับไบเดนเชื่อถือไม่ได้ และ Fox News ซึ่งประกาศข่าวตามแนวของนาย

ทรัมป์คงจะใช้ในบริบทน้ีหรือบริบทอื่นตามแบบของกลุ่มขวาจดัและอนุรักษ์นิยม จะ

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาได้สั่งให้เลือ่นการพิจารณาคดอีอกไปเมือ่วนัท่ี 17 เมษายน 

โดยมิได้ให้เหตุผล 

 ต่อมาในวันพุธที่ 19 เมษายน ฝ่าย Fox News ได้ตกลงจ่ายคา่เสียหายให้แก่โดมิ

เนียมในจ านวน 787.5 ล้านดอลลาร์โดยไม่มีการด าเนินคดี นับเป็นจ านวนมากท่ีสุด

ส าหรับคดีหมิ่นประมาท โดยนาย Rupert Murdoch ไม่จ าตอ้งขอขมา แต่คนส่วนใหญ่ก็

ทราบดีอยู่แล้วว่า คดีทีย่อมความนี้มีสาระส าคญัประการใด 

 นาย Elie Honig อดีตอยัการศาลแขวงนิวยอร์กใต้ ให้ข้อมลูว่า จ านวน

ค่าเสียหาย 787.5 ล้าน มากเป็นประวัติการณ์ เพราะค่าเสียหายในคดหีมิ่นประมาทท่ี
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ผ่านมา ไม่เกิน 210 ล้านดอลลาร์ ไม่แต่เท่านั้น มูลค่าประเมินของบริษัทโดมิเนียมเอง

ก็ไม่ถึง 100 ลา้นดอลลาร์    

 

  

 เมื่อวันท่ี 3 เมษายน ศกนี้ เกิดเหตุระเบิดท่ีคาเฟ่ในนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อ

หญิงคนหน่ึงได้ย่ืนตุ๊กตาให้แก่ Vladlen Tatarsky ผู้จัดรายการ BLOG ของทหารซ่ึง

ส่งเสริมสงครามในยูเครนอย่างเต็มที่ ท าให้เขาถึงแก่ความตายในท่ีเกิดเหตุ 

 นายพรีก้อสซิน หัวหน้าทหารจ้างกลุ่มว๊าคเน่อร์ ให้ข่าวในวันท่ี 3 เมษายนว่า 

กลุ่มได้เชิญธงรัสเซียขึ้นเสาในบั๊คห์หมุตภายในยูเครน เพื่อไว้อาลัยนายตาตาร์สกี้ 

ผู้เสียชีวิต อันท่ีจริง เขามีชื่อจริงต่างจากชื่อที่ใช้ในรายการ แต่ยังค้นหาไม่ได้ ซึ่งก็ไม่มี

ความสลักส าคัญต่อรายงานน้ีเท่าใดนัก 

 คณะผู้สอบสวนได้กลา่วหาว่า นายตาตาร์สกี้ถกูสังหาร “โดยหน่วยปฏิบัติการ

พิเศษของยูเครน ร่วมกับนายอเล็กซีนาวาลนี่ ซึ่งยังถูกจ าคุกใน maximum security 

prison ห่างจากนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กลิบลับ ทนายของนายนาวาลนี่ได้ส่งข่าวปฏิเสธ

ความเกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิง  

 อย่างไรก็ดี เสรีชนท่ัวไปตระหนักดีว่า กระบวนการยุติธรรมของรัสเซียเชื่อไม่ได้

เพียงไร เพราะการป้ันข้อหาเพื่อเอาผิดคนเกิดขึ้นเป็นประจ าในรัสเซียภายใต้ปูติน 

และในช่วงน้ีมีรายงานข่าวว่า นายอเล็กซีนาวาลน่ีซึ่งถูกจับในเคร่ืองบินขณะเขา

เดินทางกลับกรุงมอสโกหลังจากที่ถูกวางยาพิษชนิดอาวุธเคมีโนวิชก จนแพทย์

เยอรมันช่วยชีวิตเขาไว้ได้ และถูกจ าคุกตลอดมานับแต่นั้น บัดน้ี เขามีอาการทรุด

โทรมตลอด 9 วันท่ีผ่านมา ซึ่งสงสัยว่า เขาอาจถูกวางยาพิษอีกและไม่ได้รับการดูแล

จากแพทย์แม้แต่น้อย 

 รายงานต่อมาในวันท่ี 16 เมษายน แจ้งว่า นายนาวาลนี่ซ่ึงป่วยหนักขึ้นถูกน าตัว

ขึ้นรถพยาบาลไปเพื่อตรวจร่างกาย และมีรายงานอีกว่า นายนาวาลนีถู่กท าร้าย
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ร่างกายในท่ีจองจ า อันเป็นเร่ืองไม่น่าแปลกใจ เพราะความตั้งใจของปูตินตลอดมา

ได้แก่การปลิดชีวิตเขา เพราะนาวาลนี่เป็นฝ่ายค้านท่ีหากอยู่นอกคุกเป็นคู่แข่งที่น่า

เกรงขามส าหรับปูตินท่ีสุด 

 ในระยะไม่นานมานี้ ปูตินได้เพิ่มความฮึกเหิมที่จะก าจัดผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับตน

มากขึ้น โดยล่าสดุ ไดส้ัง่จับกุมคุมขังผู้แทนสื่อท่ีวิจารณ์สงครามของปตูินในทางลบใน

นาม Kara Murza และศาลตัดสินให้จ าคุก 25 ปีด้วยข้อหา “ทรยศต่อชาติ” ในระยะ

เดียวกันกับการไม่ยอมรับอุทธรณ์การกล่าวโทษนาย เอวาน เกอร์ชโกวิช ผู้สื่อข่าว

ประจ ากรุงมอสโกของหนังสือพิมพ์วอลลส์ตรีทเจอร์นัลของอเมริกัน แม้

เอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรุงมอสโกจะได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวก็ตาม 

  

ท่ีกรุงบรัสเซลส์วันท่ี 4 เมษายน วันน้ี ฟินแลนด์ โดยประธานาธิบดี Sauli 

Niinisto ได้เป็นผู้แทนน าประเทศฟินแลนด์เข้าเป็นภาคีอันดับที่ 31 ขององค์การ

สนธิสัญญาแอ็ตแลนตกิเหนือ ในพิธีอัญเชิญธงชาติฟินแลนด์ขึ้นสู่เสาร่วมกับภาคีอื่น 

โดยนาย Jens Stoltenberg เลชาธิการนาโต้ เปน็ผู้ต้อนรับและผู้แทนจากประเทศภาคี

ท้ังหมดได้เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีขึ้นท่ีกองบัญขาการ ณ เวอร์จีเนียในขณะเดียวกัน 

 ฟินแลนด์ได้สมัครเข้าเป็นภาคีในวันเดียวกันกับสวีเดน แต่สวีเดนยังมิได้รับ

ความเห็นชอบจากตุรกี ด้วยเหตุผลซึ่งข้าพเจ้าและผู้แทนอีกหลายประเทศไม่เห็นว่า

ถูกต้อง เพราะประธานาธิบดีเออร์โดวันเรียกร้องให้สวีเดนส่งตัวชาวเคิร์ดซึ่งลี้ภัยอยู่

อย่างถูกต้องในสวีเดนไปให้ตุรกีด าเนินการตามกฏหมาย 

 การท่ีฟินแลนด์ซึ่งรักษาความเป็นกลางมานาน ตัดสินใจเข้าร่วมกับนาโต้ ก็

เพราะเหตุจากการท่ีรัสเซียภายใต้ปูตินได้ใช้ก าลังรุกรานประเทศยูเครนและยัง

พยายามท าสงครามสืบต่อมาจนทุกวันน้ี แม้ว่าฟินแลนด์จะมีพรมแดนร่วมกับรัสเซีย

ยาวถึง 800 ไมล์ ซึ่งบัดน้ีฟินแลนด์ได้สร้างก าแพงปิดกั้นไว้ตลอดแนวแล้ว 
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 อันท่ีจริง Sanna Marin นายกรัฐมนตรีหญิงวัยสาวมากของฟินแลนด์จากพรรค

สังคมประชาธิปไตยซึ่งเสนอที่จะน าฟินแลนด์เข้าองค์การนาโต้โดยเดนิทางไปแจ้งแก่

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐที่ท าเนียบขาวซึ่งเห็นด้วยกับเธออย่างเต็มที่ เพิ่ง

พ่ายแพ้เสียงข้างมากในสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันเสาร์ท่ีผ่านมานี่เอง แต่พรรค

อื่นๆ ในสภามีความเห็นในท านองเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พรรค National 

Coalition ซึ่งจะเป็นแกนน าในการจัดตั้งรัฐบาลผสมตอ่ไป ส่วน Marin น้ัน ได้ลาออก

จากต าแหน่งและขอไมร่่วมรัฐบาลผสมที่จะจัดตั้งขึ้น 

 ในวันท่ี 5 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของ

นาโต้ นายแอนโตนีบลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้แสดง

ความเสียดายท่ีสวีเดนยังมิได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้พร้อมกับฟินแลนด์ ด้วยเหตุผล

เพราะความขัดขอ้งของตุรกีและฮังการี  

 ประธานาธิบดีวลาดิเมยีร์ ปูตินและนายดมิตรี เป้สก็อบ โฆษกประจ าคัว แถลง

เช่นเดียวกันว่า รัสเซียจะตอบโต้การท่ีฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้อย่างแข็งขัน 

แต่ไม่มีผู้ใดแจกแจงรายละเอียดว่า การตอบโต้จะท าไปในทางใด แตใ่นช่วงเดียวกัน 

ปูตินได้หารือกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ ลูกาเชนโก้แห่งเบลารุส ซึ่งดูจะอยู่ท่ี   

เครมลินเสมอ มีประเดน็หน่ึงเกี่ยวกับการท่ีรัสเซียได้อ้างว่า ได้น าอาวธุนิวเคลียร์แบบ

ยุทธวิธีไปพร้อมอยู่ในเบลารุส แตไ่ม่มีผู้ใดกลา่วว่า การใช้อาวุธดังกล่าวจะเป็น

มาตรการตอบโต้ และอันท่ีจริง ปูตินก็ได้กล่าวถึงการตอบโต้ฟินแลนด์มาหลายครั้ง

แล้ว 

 ตามรายงานข่าวระหว่างประเทศในวันที่ 16 เมษายน ฟินแลนด์ได้สร้าง

โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าให้ฟินแลนด์ไม่จ าต้อง

พึ่งพลังไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านในสแกนดิเนเวียอีกต่อไป ข่าวนีม้ีมาในวัน

เดียวกันกับท่ีเยอรมนีได้ปิดโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์แห่งท่ีสามเรียบร้อยแล้ว เดิมที

เยอรมนีเคยมีโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ท้ังหมด 3 แห่งด้วยกัน 
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 องค์สันตะปาปาฟรานซิสแห่งคริสต์จักรโรมันแคธอลิคทรงประชวรด้วยพระ

อาการทางเดินหายพระหทัยเมื่อทรงมีพระชนม์ได้ 86 ปีและเสดจ็เข้าประทับใน

โรงพยาบาลที่กรุงโรม คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพระวรกายแล้ว พบว่า มิได้ทรง

พระประชวรด้วยเชื้อโควิด แต่ทรงมีพระอาการ Bronchitis จึงได้ถวายการรักษาด้วยยา

ปฏิชีวนะ  

 โดยท่ีพระอาการประชวรทุเลาอย่างรวดเร็ว องค์สันตะปาปาจึงเสด็จจาก

โรงพยาบาลกลับสู่ส านกัวาติกันในวันเสาร์ท่ี 1 เมษายน วันน้ี และจะทรงเข้าพิธี Palm 

Sunday (ฉลองวันท่ีพระเยซูเสด็จไปที่นครเจรูซาเล็ม) ในวันท่ี 2 เมษายน ก่อนเทศกาล

อีสเตอร์พอด ี 

 ตามรายงานต่อมา องคส์ันตะปาปา ฟรานซิสได้ทรงประกอบพิธีแม้สในวัน 

Palm Sunday ยังความปลื้มปีคิให้แก่สาวกท่ีชมุนุมกันอยู่ ณ จัตุรัสเซ็นต์ปีเตอร์เป็นอัน

มาก  

 

 ตลอดเวลากว่า 12 สัปดาห์ท่ีประชาชนชาวอิสราเอลได้ออกมาประท้วงตามท้อง

ถนนในกรุงเทลอาวิฟ นครเจรูซาเล็มและเมืองอื่นๆ ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 3 เมษายนท่ี

ผ่านมามีจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนห้าหมื่นคน เพราะไม่เห็นด้วยกับแผนเอาตัวรอด

จากคดีท่ีนายเนตันยาฮูเป็นผู้ต้องหา ด้วยการจะปฏิรูประบบตุลาการเพื่อให้สภาคเนส

เส็ตใช้เสียงข้างมากปกติล้มค าพิพากษาของศาล ข้าพเจ้าหวังมาตลอดว่า ปาเลสไตน์

คงจะไม่เขา้ไปพัวพันกับการเมืองภายในของอิสราเอล 

 แต่เหตุร้ายก็อุบัติขึ้นมาจนได้ ในต้นสัปดาห์น้ี เมื่อ “ต ารวจ” อิสราเอลหรือ 

“National Guard” ซึ่งสภาอนุมัติให้ตั้งขึ้นภายใตบ้ัญขาการของนายอิตามาร์ เบ็น กวีร์ 

รัฐมนตรีกระทรวงรักษาความปลอดภัยท่ีเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายขวาจัด ได้ปะทะกับ

กลุ่มชาวปาเลสไตน์ซึ่งเข้าไปที่มัสยิด Al Aqsa ในเขตศาสนสถานศักดิส์ิทธิ์ของนครเจรู

ซาเล็ม เจ้าหน้าที่อิสราเอลได้ใช้จรวด ลูกระเบิดมือสตันและปืนด้วยกระสุนยางบุกเข้า
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ปราบปรามพวกปาเลสไตน์ในมัสยิด ซึ่งตอบโต้ป้องกันตัวด้วยปะทัดและพล ุเจ้าหน้าที่

อิสราเอลแจ้งว่า ได้จับกุมชาวปาเลสไตน์ไปแล้ว 350+ คน 

 อีกด้านหน่ึง ชาวปาเลสไตน์กลุ่มฮาม้าสในกาซ่าได้ยิงจรวดมายังอิสราเอล ซึ่งได้

ตอบโต้ด้วยการส่งฝูงบนิไปโจมตีกลุ่มฮาม้าสในกาซ่า ท าให้น่าห่วงว่า เหตุการณ์จะ

บานปลาย เช่นเดียวกับการโจมตีโต้ตอบกันนานถึง 11 วันเมื่อปี 2021 ซึ่งคร้ังนั้น 

สหรัฐกับอียิปต์ได้มีส่วนช่วยให้การปะทะกันยุคิลงได้ 

 เจ้าหน้าที่อิสราเอลจ านวนมากในชุดกันกระสุนได้บุกเข้าไปโจมตีชาว

ปาเลสไตน์ภายในมัสยดิอัล-อักซาอีกเป็นครั้งท่ีสองในวันท่ี 6 เมษายน ท าให้ชาว

ปาเลสไตน์ได้รับบาดเจบ็อีกอย่างน้อย 2 คน ตอ่มา กลุ่มติดอาวุธทางใต้ของเลบานอน

ซึ่งมีท้ังกลุ่มเฮซบอลลาห์และผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ ได้ยิงจรวดเข้ามาทางเหนือของ

อิสราเอล แต่ถูกฝา่ยอิสราเอลยิงสกัดไดส้่วนใหญ่ อันส่อเค้าวา่การปะทะกันอาจ

ขยายตัวเป็นสงครามใหญ่ได้  

 รัฐมนตรีต่างประเทศของจอร์แดนให้ความเหน็ว่า ประเทศกลุ่มอาหรับและ

อิสลามได้ประณามการท่ีอิสราเอลบุกเข้าไปใชก้ าลังในมัสยิดอลั-อักซาหรือ Temple 

Mount อันเป็นการละเมิดความตกลงรักษา STATUS QUO ระหว่างจอร์แดนกับ

อิสราเอลตลอดจนข้อมติสหประชาชาติหลายขอ้ด้วยกัน รวมทั้งความตกลงเมื่อวันท่ี 

27 กุมภาพันธ์ ณ ชาร์มเอลชี๊ค ของสี่ประเทศ อันได้แก่สหรัฐอเมริกา อียิปต์ อิสราเอล 

และปาเลสไตน ์

 กองก าลังของอิสราเอลได้ระดมการยิงตอบโตก้ลุ่มผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ซึ่งมีค่ายอยู่

ทางใต้ของเลบานอน ทั้งๆ ที่กลุ่มท่ีโจมตีไปอาจจะเป็นเฮซบอลลาห์ก็ได้ กับได้โจมตี

ไปยังกาซ่าด้วย ส่วนรัฐบาลเลบานอนได้ร้องเรยีนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง 

สหประชาชาติ  

 ในวันเสาร์ท่ี 8 เมษายน กลุ่มใดไม่ทราบยิงจรวดเข้ามายังอิสราเอล กองก าลัง

ไอดีเอฟได้ใช้เครื่องบินโจมตีกลับไป สะท้อนถงึความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ภายในภูมิภาค เพราะซาอุดิอาระเบียก าลังฟื้นความสมัพันธุ์กับซีเรีย ในขณะท่ีอิหร่าน
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กับซาอุดิอาระเบียก็ก าลังเจรจาเปิดที่ท าการกงสุลและต่อไปถึงการเปิดสถาน

เอกอัครราชทูตระหว่างกัน ซึ่งในกรณีหลังนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน

ได้แถลงแสดงความยินดี เพราะเห็นด้วยกับการท่ีคู่ข้ดแย้งกันมาก่อนจะมี Dialogue ซึ่ง

กันและกัน อันเป็นท่าทีท่ีถูกต้อง เนื่องจากถึงอย่างไร ซาอุดิอาระเบียก็ยังต้องพึ่งสหรัฐ

ในด้านอาวุทยุทโธปกรณ์ทันสมัยต่อไปอีกหลายปี และฐานทัพส าคัญของสหรัฐก็ยัง

ตั้งอยู่ในประเทศอ่าวทั้งหลายพร้อมก าลังพลหลายหมื่นคน เพียงแต่ไม่ค่อยมีใคร

กล่าวถึงก็ตาม 

 ความเคลื่อนไหวท่ีน่าสนใจประการหน่ึงได้แก่การท่ีซาอุดิอาระเบียกับกลุ่ม

กบฏฮูท่ีสในเยเม็นก าลังพบปะพูดจากัน อันอาจน าไปสู่สันติภาพระหว่างกัน ซึ่งจะต้อง

ติดตามดูตวามตืบหน้าต่อไป เนื่องจากหากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได ้ย่อมมีนัยยะถึง

บทบาทของกลุ่มอื่นๆ ที่อิหร่านหนุนหลัง เช่นกรณีของกลุ่มเฮซบอลลาห์ในเลบานอน

ด้วย 

 ในรายการ Hard Talks ของบีบีซี เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 16 เมษายน นาย Stephen 

Sackur ผู้จัดรายการ ได้สัมภาษณ์นาย Danny Danon สมาชิกสภาคเนสเส็ตสังกัดพรรค

ลิขุด แต่ค าตอบท้ังหมดเป็นไปตามแนวของนายกรัฐมนตรีเนตันยาฮู โดยเขามิได้

ปฏิเสธว่า นายเนตันยาฮูยังมิได้ละท้ิงความพยายามที่จะยึดดินแดนในเขตยึดครอง

และขยายพื้นท่ีตั้งถิ่นฐาน (Settlements) ส าหรับชาวยิวในเขตยึดครอง นาย ดานอนได้

โต้เถียงผู้จัดรายการซ่ึงกล่าวว่า ประธานาธิบดไีบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาต้องการให้เน

ตันยาฮู “walk back” จากการปฏิรูปการตุลาการ ด้วยการยืนยันผิดๆ ว่าไบเดนยังเป็น

มิตรใกล้ชิดอยู่กับรัฐบาลผสมขวาจัด และว่าบดันี้นายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูก็ได้ให้นาย 

Jaov Gallant ซึ่งไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูประบบยุติธรรมและไม่ส่งเสริมให้ทหารใน

สังกัดเข้าร่วมในการประท้วง กลับมาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเช่นเดิม และ

เสริมว่า ส าหรับทหาร น้ัน เมื่อแต่งเครื่องแบบ ก็ต้องท าตามหน้าที่ ตามข้อเท็จจริง 

ฝ่ายท่ีเป็นปัญหาได้แก่ National Guard ซึ่งสภาได้ลงมตดิ้วยเสียงช้างมากธรรมดาให้

จัดตั้งขึ้น ภายใต้การบังคับบัญชาของนายเบ็นกวีร์ รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคง ซึ่ง

เป็นแกนน าในการปราบปรามชาวปาเลสไตน์เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมา 
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 กรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์น้ี ข้าพเจ้าก าลังหาทางสื่อสาร

กับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในทางส่วนตัว เพื่อให้เปิดส านักงานติดต่อของ

ปาเลสไตน์ ณ กรุงวอชงิตัน หาก สอท ณ กรุงวอชิงตันยืนยันว่ายังมิได้เปิดท าการ 

เพราะนายทรัมป์หลงเชื่อในค าแนะน าของเนตันยาฮูให้ปิดเสีย คงเหลือแตส่ านักงาน

ของปาเลสไตน์ประจ าสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งรัฐบาลไบเดนไม่มีเหตุผลท่ี

จะท าตามสิ่งผิดๆ ท่ีนายทรัมป์ได้ท าไว้ (ขอให้คุณเอมอัชฌาท่ีกรุงวอชิงตันช่วยสืบ

เร่ืองนี้ด่วนด้วย แล้วตอบยืนยันให้ผมทราบ) 

 วันท่ี 18 เมษายน ซึ่งเป็นวันร าลึกถึงการสังหารหมู่ชาวยิว 6 ล้านคนในช่วง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือที่เรียกกันว่า HOLOCAUST เมื่อได้เวลาร าลึกถึงทุกคนได้

หยุดยืนไว้อาลัยในดินแดนอันเป็นท่ีอยู่ของชาวอิสราเอลในปัจจุบันเป็นเวลา 2 นาที

เมื่อมีสัญญาณไซเร็นขึ้น แต่ก็มีรายงานอันน่าสลดใจมาพอดีเมื่อปรากฏว่า กองก าลัง

ของอิสราเอลไดส้ังหารชาวปาเลสไตน์ไปอีก 2 ศพ ด้วยข้อหาที่อิสราเอลใช้เป็นประจ า

ว่า “เป็นการก่อการร้าย”  

 

 ตลอดประมาณ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความไม่

เห็นด้วยกับการท่ีประธานาธิบดีสายอิงเหวินแห่งไต้หวันได้แวะระหว่างการเดินทางไป

เยือนกัวเตมาลาและเบลิซในอเมริกากลางที่สหรัฐอเมริกา และได้พบกับนายเควิน 

แม็คคาร์ธ ีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 ปฏิกิริยาของจีนเป็นไปด้วยการส่งกองก าลังปลดแอกประชาชนท้ังทางเรือและ

ทางอากาศ โดยใข้เวลา 3 วัน และในวันสุดท้าย ผู้แทนราษฎรอเมริกันจากพรรครีพับลิ

กันและพรรคเดโมแคร็ต ได้ไปเยือนกรุงไทเป ซึ่งในระหว่างท่ีกองก าลังของจีนจะได้

คุกคามเกาะไต้หวัน ครั้งหลังนี้ กองก าลังทางเรือของสหรัฐก็ได้แล่นผ่านเส้นทางซึ่ง

สหรัฐถือว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายระหว่างประเทศ แต่จีนถือว่าเป็นการล่วงล้ าเข้าไป

ใกล้เขตเกาะเทียมที่หลายประเทศในเอเชียอ้างสิทธิ แต่จีนอา้งว่าเป็นของจีน แม้
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อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะได้ตัดสินแล้วว่า ขอ้อ้างของจีนไม่มีหลักฐานทาง

กฏหมาย 

 ปีน้ี ไต้หวันจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดคีนใหม่ เพราะสายอิงเหวนิอยู่มา

ครบวาระแล้ว  ซึ่งตามระบอบประชาธิปไตยท่ีไต้หวันยึดถือ ต่างจากวิธีการของสีจิ้นผิง 

ท่ียังอยู่ในอ านาจแม้จะครบสองวาระแล้ว 

 ความลับตอนหน่ึงที่ร่ัวไหลออกไปจากกระทรวงกลาโหมอเมริกันได้แก่ จุดอ่อน

ของไต้หวันหากถูกจีนแผ่นดินใหญ่ระดมการโจมตีทางอากาศ (เรื่องนี้มีรายอะเอียด

เพิ่มเติมในตอนท้ายๆ ของรายงานฉบับน้ี) แต่รายงานมิได้กล่าวถึงความสามารถของ

ไต้หวันท่ีจะตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธไปท าลายเขื่อนสามผาขนาดมหึมา ซึ่งจะสร้าง

ความพินาศให้แก่จีนอย่างมหาศาล ขอไม่กล่าวถึงรายละเอียดในชั้นน้ี 

 

 ตลอดสัปดาห์ท่ีผ่านมา ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนกระแสหลัก ท้ังนิวยอร์ก

ไทมส์กับวอชิงตันโพสต์ ว่ามีการร่ัวไหลของเอกสารลับมากจากกระทรวงกลาโหม

อเมริกัน อันกระทบถึงความลับของยูเครน ของอเมริกันเอง ของไตห้วัน แผนการรบ

ของรัสเซียในยูเครน ความลับเกี่ยวกับเกาหลีใต้ แผนของเกาหลีเหนือ ความเป็นไปได้

ท่ีอียิปต์จะขายขีปนาวุธให้แก่รัสเซีย และ ฯลฯ กล่าวโดยสรุป สหรัฐสืบราชการลับท้ัง

ของสหรัฐเองและของพันธมิตร 

 ทางการได้หาทางสืบข้อเท็จจริงว่า ความลับเหล่าน้ีรั่วไหลไปได้อย่างไร โดยให้

เป็นหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรมและเอฟบีไอ จนปลายสัปดาห์น้ีจึงแกะรอยได้ว่า ผู้มี

ส่วนอย่างส าคัญเป็นนายทหารอากาศที่มลรัฐแมสซาชูเส็ทท์ในชื่อ Jack Teixeira ซึ่ง

ปฏิบัติงานอยู่กับศูนย์คอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ปี 2019 เป็นผู้น าความลับท่ีในชั้นนี้ทราบ

ว่าเขาได้มาจากระบบท่ีท างานอยู่และนิยมการเล่นเกมส์ ความลับตา่งๆ จึงไปปรากฏ

อยู่บน “ออนไลน์”กับสือ่สังคม และแพร่ไปมากพอสมควร ตามรายงานล่าสุดในวันท่ี 

16 เมษายน รั่วไหลอยู่นานกว่าหน่ึงปีครึ่ง 
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 เมื่อวันท่ี 14 เมษายน เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกุมนายทหารวัย 21 ปี และได้

สอบปากค าเพิม่เติม โดยได้ตั้งข้อหาภายใต้รฐับัญญัติการกระท าการจารกรรม อันมี

โทษหนักไม่น้อย และประธานาธิบดีไบเดนไดส้ั่งการให้มีการแก้ไขระบบความลับของ

ทางราชการให้เคร่งครัดที่สุด เพราะเร่ืองนี้ร่ัวไหลออกไปได ้ด้วยเหตุผลประการหน่ึง

คือการขาดความรัดกุมในการก าหนด Need to know เพราะเข้าใจวา่ ทหารชั้นผู้น้อยท่ี

ถูกจับไปนี้ ไม่น่าจะอยู่ในบัญชี Need to know เลย และท าขา่วรั่วไหลไปในวงกว้างมาก 

 ผู้ทราบกฎหมายระบุว่า หากมีผู้ได้รับความลับนี้ในวงกว้าง โทษจะหนักมาก 

โดยเทียบกับกรณีเอกสารลับท่ีสุดในครอบครองของนายโดนัลด์ ทรัมป์ที่บ้านพักมาร์-

อา-ลาโก้ ซึ่งมีผู้ได้รับรู้หลายราย หากมีการพิจารณาคดีนี้ภายใต้กฎหมายการจารกรรม 

โทษของนายทรัมป์ก็จะหนักมากเช่นกัน 

 

 การท่ีผู้น าทหารยึดอ านาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือน แล้วแก่งแย่งชิง

อ านาจกัน ดังที่เกิดขึ้นในซูดานขณะน้ี นั้น เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แม้กระทั่งในแอฟริกา 

แต่ซูดานก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า กรณีเช่นว่าเป็นไปได้ 

 ตลอด 4 วันท่ีผ่านมา กองก าลังแห่งชาติภายใต้พลเอก Abdel Fattah Al-Burhan 

ซึ่งรวมกองทัพอากาศด้วย ได้ปะทะกันกับกองก าลังสนับสนุนการรบหรือ Rapid 

Support Forces-RSF ภายใต้พลเอก Mohamed Hamdan Degalo การสู้รบระหว่าง

ทหารของนายพลทั้งสองมีขึ้นในกรุงคาร์ทูม และเมืองในต่างจังหวัด ท าให้มีผู้เสียชีวิต

ไปแล้วไม่น้อยกว่า 100+ ศพ ตามรายงานของแพทย์ในเมืองหลวง ท่าอากาศยาน

ระหว่างประเทศต้องปิดบริการในวันที่ 17 เมษายน วันน้ี 

 ตามรายงานการสืบสวนพร้อมหลักฐานชัดแจ้งของนิม่าร์เอลบาจีร์แห่งซีเอ็น

เอ็น นายพลทั้งสองได้เคยร่วมมือกับรัสเซียของปูตินในการลักลอบท าเหมืองทองค า

ภายในซูดาน เพื่อหลบเลี่ยงจากมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐท่ีห้ามรัสเซียจ าหน่าย

ทองค า เป็นสารคดีที่ชาวโลกได้ทราบกันอย่างกว้างขวาง ส าหรับ RSF น้ัน ได้รับการ

จัดตั้งขึ้นเมื่อไม่นานมาน้ี 



 ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

20 
 

 คณะทหารในซูดาน น าโดยพลเอก Al-Burhan ได้โค่นรัฐบาลของอดีต

ประธานาธิบดีโอมาร์ อลั-บาเชียร์ ซึ่งถูกข้อหาของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ฐานฆ่าล้างเผา่พันธุ์มานานปีท้ังในซูดานและเซ้าธ์ซุดาน แต่ได้หลบหนีการถูกจับกุม

โดยเล็ดลอดออกจากที่ประชุมระดับสุดยอดขององค์การสหภาพแอฟริกาและขึ้น

เครื่องบินท่ีกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา กลับสูก่รุงคาร์ทูม แต่ไม่นานหลังจากนั้น ก็ถูก

โค่นอ านาจและจับเข้าขังคุกโดยคณะทหารภายใต้พลเอกอัล-เบอร์นฮัน ซึ่งจัดตั้งคณะ

เปลี่ยนผ่านอ านาจชึ้น จนท าให้ประชาชนชาวซูดานประท้วงตามท้องถนนเป็นจ านวน

มาก จึงยอมเปลี่ยนรัฐบาลให้นาย Abdalla Hamdok เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ไม่นานหลัง

จากน้ัน ก็เกิดเหตุการณ์ท านองรัฐประหารขึ้น โดยพลเอกอัล-เบอร์นฮันน าตัวนายฮัม 

ด็อกไปไว้ที่บ้านพักของเขา ขณะที่นายแอนโตน่ีบลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐ ไปพบกับพลเอกอัล-เบอร์นฮันพอดี จึงมีการท าความตกลงท านอง 

Power Sharing Agreement ขึ้น แต่ฝา่ยทหารมิได้ปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว 

คณะรัฐมนตรีพลเรือนท้ังหมดจึงลาออก ท าให้ในท่ีสุด นายฮัมดอกก็ได้ออกตาม 

ในขณะท่ีการประท้วงของประชาชนซึ่งต้องการรัฐบาลพลเรือนภายใต้ระบอบ

ประชาธิปไตยมีทั่วไป ทั้งในกรุงคาร์ทูมกับในต่างเมือง พลเอกอลั-เบอร์นฮันจึงได้รวบ

อ านาจไว้ฝ่ายเดียว 

 อะไรเป็นสาเหตุของการปะทะกันของนายพลท้ังสอง ยังไม่อาจหาขอ้ยุติได้ใน

ชั้นน้ี แม้ในวันท่ี 17 เมษายน พลเอกเดกาโลจะออกค าแถลงวา่ เขาไม่ต้องการอ านาจ

ปกครองประเทศก็ตาม 

 ในชั้นน้ี เลขิการสหประชาชาติจะได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงในทันที เพราะ

เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติต้องเสียชีวิตไปในการปะทะกันระหว่างสองนายพลอย่าง

น้อย 3 ราย และองค์การสหภาพแอฟริกาและองค์การให้ความช่วยเหลือเพื่อการ

พัฒนาระหว่างประเทศก าลังหาทางส่งผู้แทนไปหาทางให้มีการหยุดยิงโดยเร็ว เพราะ

ขณะน้ีปัญหาท่ีซูดานเผชิญมาตลอด คือความขาดแคลนอาหาร น้ ามนั และของใช้

หลายอย่างก าลังสร้างความยากล าบากให้แก่ประชาชนอย่างหนักหน่วง 
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 ในวันท่ีสองของการปะทะกัน รัฐมนตรีบลินเก้นกล่าวถึงสถานการณ์ในซูดานว่า

มีความเปราะบางหรือ Fragile มาก ส่วนเอกอคัรราชทูตอเมริกันได้ไปหลบอยู่ในท่ี

ปลอดภัยแล้ว  ตอ่มาในวันท่ี 18 เมษายน รัฐมนตรีบลินเก้นจึงขอให้มีการหยุดยิง 

อย่างน้อยเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ก็ได้ขอให้มี

การหยุดยิง ซึ่งคาดว่า อาจจะเร่ิมขึ้นได้ในเวลาอีกไม่นานจากท่ีท ารายงานอยู่น้ี แต่

จ านวนผู้เสียชีวิตตามตวัเลขของสหประชาชาติเพิ่มขึ้นถึงกว่า 180-ศพ บาดเจ็บกว่า 

1,800+ ราย แน่นอนว่า ตัวเลขที่แท้จริงจะสูงกว่านี้มาก เพราะแม้โรงพยาบาลก็ตกเป็น

เป้าของการโจมต ีอันยังผลให้โรงพยาบาลกว่าครึ่งท่ีมีอยู่ของดการให้บริการ ตาม

รายงานในวันที่ 19 เมษายน ส าหรับสองกลุ่มท่ีรบพุ่งกันอยู่ นั้น ต่างโทษซ่ึงกันและกัน 

ท าให้ประชาชนเกือบ 50 ล้านคน ต้องตกอยู่ใน Cross-fire  

 

 

 ตามที่ได้เสนอรายงานมาก่อนหน้านี้ถึงการท่ีคนฝรั่งเศสจ านวนมากได้ประท้วง

แผนการเพิ่มเกษียณอายุการท างานจากเดิม 62 เป็น 64 หรืออีกนัยหน่ึงคือ Pension 

Reform ซึ่งยืดเยื้อมานานถึง 13 สัปดาห์ ทั้งในกรุงปารีสและเมืองตา่งๆ ในประเทศ

ฝรั่งเศส โดยในระยะหลังๆ มาน้ี จ านวนผู้ประท้วงได้เพิ่มมากขึ้นเพราะสหบาลแรงงาน

ใหญ่และกลุ่มหัวรุนแรงหรือพวก Extremist (คงหมายถึงฝ่ายขวาจัด) ได้เข้าร่วมด้วย 

เจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้ใช้วิธีควบคุมฝูงชนหนักขึ้น รวมทั้งการยิงระเบิดน้ าตาและ

อาวุธปินบรรจุกระสุนยาง 

 แผนการปฏิรูประบบบ านาญนี้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายปฏิรูปทางเศรษฐกิจทั้ง

ของฝรั่งเศสเองและสหภาพยุโรปตั้งแต่วาระแรกท่ีนายเอ็มมานูเอลมาครองชนะการ

เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีโดยถือแนว Centrist ด้วยคะแนนท่วมท้น ท าให้คู่แข่งจาก

พรรคขวาจัดคือ Marie Le Pens ซึ่งพยายามให้นายวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้น ารัสเซีย ให้

ความเกื้อหนุนในทางต่างๆ รวมท้ังทางการเงินและการ Hack คะแนนเสียง อันเป็นท่ี

ทราบกันทั่วไป ท าให้เลอเป็นส์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการเลือกตั้งรอบท่ีสองเมื่อปีท่ี
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แล้ว ซึ่งคะแนนแตกต่างจากรอบแรก เพราะประจวบกับการท่ีพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนน

นิยมเพิ่มขึ้นมาก เป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้พรรคสายกลางของมาครองมิได้เสียงข้างมาก

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 

 อย่างไรก็ดี มาครองก็ได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกในวาระที่สอง และยังคง

ยืนยันท่ีจะปฏิรูประบบเกษียณอายุการท างานจาก 62 เป็น 64 โดยอ้างความจ าเป็น

ทางเศรษฐกิจการคลังเน่ืองจากรายได้ของภาครัฐลดน้อยลง 

 การประท้วงทวีความรุนแรงขึ้น ด้วยแรงหนุนของสหบาลแรงงานและการเข้า

ร่วมด้วยของกลุ่มหัวรุนแรง มีการจุดไฟเผาเป็นหย่อมๆ ตามท้องถนนหลายแห่ง แต่

มาครองยืนกรานท่ีจะผลักดันการปฏิรูป “จนผู้ประท้วงจะผ่อนคลายการต่อต้าน” 

ตลอดเวลาท่ีผ่านมา มาครองก็ได้เดินทางไปหารือข้อราชการในเร่ืองอื่นๆ เช่นการ

เพิ่มพูนโอกาสทางการค้าและทางแก้ปัญหาในยูเครน โดยได้เดินทางไปพบปะพูดจา

กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งด้วย 

 วันศุกร์ท่ี 14 เมษายนเป็นก าหนดที่คณะมนตรีรัฐธรรมนูญแห่งฝร่ังเศสจะ

วินิจฉัยว่า แผนการปฏิรูปของมาครอง “ขดั” กบัรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ในท้องถนน

การประท้วงยังเข้มข้นขึ้น แม้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศบางส านักจะรายงานว่า จ านวนผู้

ประท้วงจะลดน้อยลงบ้างก็ตาม อย่างไรก็ดี สถานีโทรทัศน์ข่าว เช่นซีเอ็นเอ็นจะได้

ระดมผู้สื่อข่าวมาตดิตามความวุ่นวายตามท้องถนนในฝร่ังเศสเกือบตลอดเวลา 

 ในท่ีสุด ตุลาการรัฐธรรมนูญได้ลงมติเห็นขอบด้วยกับแผนการปฏิรูปของมา

ครอง ซึ่งข้าพเจ้ามิได้แปลกใจ เพราะการก าหนดเกษียณอายุการท างานเป็นหน้าที่ของ

ฝ่ายบริหาร มิใช่ประเด็นทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญ 

 กลุ่มผู้ประท้วงยังไม่ลดละ และก าลังจะตอ่ต้านต่อไป 

 

 ในสงครามของปูตินในยูเครน ความพยายามของปูตินท่ีจะเข้ายึดบักห์มุตยัง

เป็นข่าวประจ าวันอยู่ต่อมา และแม้บางครั้งบางคราว จะมีรายงานว่า ทหารจ้างกลุ่ม
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ว๊าคเน่อร์หรือกองก าลังรัสเซียจะรุกคืบได้บ้าง ทั้งๆ ที่ความสูญเสียท้ังก าลังพลและ

ยุทโธปกรณ์ แต่กองก าลังของยูเครนก็สามารถตรึงพื้นท่ีไว้ได้อย่างเหลือเชื่อ 

 โดยท่ีขณะน้ีมีฝนตกลงมาบ้าง ท าให้รถถังขนาดหนักท่ียูเครนได้รับมาจึงยังไม่

เคลื่อนท่ีเท่าไรนัก เพราะเกรงจะติดหล่ม แต่เมื่อฝนซาลง รถถังของยูเครนก็คงจะ

ปราบปรามการรุกคืบของฝ่ายรัสเซียได้อย่างได้ผลดีขึ้น 

 ตามรายงานข่าวในวันท่ี 19 เมษายน สหรัฐไดเ้ตือนรัสเซียมิให้สร้างผลกระทบ

ต่อโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ท้ัง 6 โรงที่ซาโปริซเซีย ซึ่งสหรัฐถือว่าจะเป็นการละเมิดข้อ

ห้ามทางการค้า นับเป็นครั้งแรกท่ีรัฐบาลสหรัฐกล่าวเตือนรัสเซียในลักษณะน้ี แต่มิได้

มีการแถลงมาตรการตอบโต้ในชั้นน้ี ส่วนนายราฟาเอลกร้อสซี่ ผู้อ านวยการใหญ่

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ นั้น ได้กล่าวไว้โดยมิได้เอ่ยชื่อรัสเซีย แม้

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะมีใครอื่นไปมิได้นอกจากรัสเซีย ว่า “They are playing with fire” 

นายกร้อสซี่ได้เดินทางไปยังซาโปริซเซียเป็นครั้งที่สอง เมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้สั่งเปลี่ยน

เจ้าหน้าที่ประจ าโรงงานและแสดงความเป็นห่วงในความเสียหายเพิ่มเติมจากท่ีเขาได้

พบในการเดินทางไปเท่ียวแรกในปีท่ีแล้ว 

 แม้นายเจนส์สโตลเต็นเบอร์ก เลขาธิการนาโต้ จะได้กล่าวเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 

ว่า จนบัดน้ียังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า จีนให้ความช่วยเหลือทางอาวุธเพื่อสงครามปูติน

ในยูเครน แต่ข้อท่ีน่ากังวลได้แก่ค าพูดของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจีนท่ีไปพบกับ

ปูตินเมื่อสองวันมาน้ีในเครมลินว่า “ปูตินสร้างสันติภาพในโลก” ราวกบัไม่ทราบหรือไม่

ต้องการจะทราบว่า ใครเป็นผู้ก่อสงครามรุกรานยูเครนตลอดปีกว่าที่ผ่านมา 

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 21-27 เมษายน 

 

 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน นายเจนส์สโตลเต็นเบอร์ก เลขาธิการองค์การ

สนธิสัญญาแอ็ตแลนตกิเหนือหรือนาโต้ ได้เดนิทางไปพบปะหารือกับประธานาธิบดี
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โวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนที่กรุงคิ้ฟเป็นครั้งแรก และได้ย้ าว่า นาโต้ยึดมั่นใน

พันธกรณีที่จะรับให้ยูเครนเป็นภาคี “eventually”  

  ในช่วงกลางดึกของวันท่ี 20 เมษายน รัสเซียได้ระดมยิงโดรนกว่า 15 ลูกเข้าไป

ท่ีกรุงคิ้ฟ แต่เกือบทั้งหมดถูกกองก าลังปอ้งกันภัยทางอากาศของยูเครนยิงตก โดยมิได้

ท าให้เกิดความเสียหายทางภาคพื้นดินแต่อย่างใด ส่วนนายสโตลเต็นเบอร์ก นั้น ได้

เดินทางออกจากยูเครนไปก่อนแล้ว 

 อีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากน้ัน เครื่องบินล าเลียงระเบิดของรัสเซียได้ท้ิงระเบิดลงไป

ท่ีเมือง Belgorod ในเขตรัสเซียทางเหนือของกรุงคิ้ฟ ท าให้ชาวรัสเซียบนพื้นดินได้รับ

บาดเจ็บ 2 คน ทราบตอ่มาว่าเป็นผู้หญิง ในชัน้น้ีไม่อาจทราบได้ว่าเพราะเหตุใดลูก

ระเบิดจึงตกลงมาภายในรัสเซีย พลเอกเวสต์ลีค่ลาร์ก อดตีผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ของนาโต้ ให้ความเห็นส่วนตัวว่า เหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นส่วนหน่ึงของการระดมยิง

ขีปนาวุธและโครนของรัสเซียโดยไม่มีเป้าหมายแน่นอนก็ได้ ซึ่งเกิดอยู่บ่อยๆ ท่ีระเบิด

ไปตกตามท่ีต่างๆ 

  

 

 หลังจากที่ทหารซูดาน 2 ฝ่ายได้ใชอ้าวุธประเภทต่างๆ โจมตีซึ่งกันและกันเป็น

เวลา 7 วัน ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคแอฟริกา สหรัฐ อียิปต์ และ

สันนิบาตอาหรับ สหประชาชาติ ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงและสงบศึก กองก าลัง

แห่งชาติภายใต้นายพลเบอร์นฮันและกองก าลงัเร็วสนับสนุนหรือ Rapid Support 

Forces ได้ตกลงระงับการรบพุ่งกันเริ่มแต่วัน Eid Al-Fitr อันเป็นสุดท้ายชองเทศกาลถือ

ศีลอดหรือรามาดาน 

 ประชาชนชาวซูดานเสียชีวิตจากการปะทะกันกว่า 350+ศพ บาดเจ็บกว่าสาม

พันคน แม้โรงพยาบาลร้อยละ 70 ได้หยุดให้บริการ ประชาชนหลายพันคนต้อง

หลบหนีออกไปในประเทศใกล้เคียง เพราะขาดอาหารและยารักษาโรค แม้กระท่ังน้ า
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บริโภค กระทรวงการต่างประเทศไทยได้ติดตามเหตุไม่สงบในซูดานอย่างใกล้ขิด 

ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตในประเทศเช่นอียิปต์ โดยในวันท่ี 21 เมษายน วันน้ี คน

ไทยกว่า 200 ชีวิตได้ไปหลบภัยอยู่ในอียิปต์ และกองทัพอากาศไทยก าลังจะส่ง

เครื่องบินไปอพยพคนไทยกลับประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ไปศึกษาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัย

แห่งชาติซูดาน 

 ตามรายงานของผู้สื่อขา่วสอบสวนของซีเอ็นเอ็น (นิมาเอลบาจีร์) กลุม่ว๊าคเน่อร์

ของปูตินซ่ึงสมรู้ร่วมคิดกับทหารท้ังสองกลุ่มในการลักลอบท าเหมิองทองค าเพื่อ

หลีกเลี่ยงมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐในการน าไปจ าหน่ายท่ัวโลก ได้ใช้เครื่องบิน

ล าเลียงอาวธุจากสนามบินในลิเบียไปส่งให้กลุ่ม RSF ในสงครามภายในครั้งน้ี โดยได้

แสดงหลักฐานการเดินทางของเครื่องบินล าเลยีงจากลิเบียไปยังซูดานอย่างชัดแจ้ง อัน

ท่ีจริง กลุ่มว๊าคเน่อร์เป็นแกนน าในการก่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการ

รัฐประหารในแอฟริกามาหลายสิบปี และประมวลรายงานฯ ได้น าเสนอมาหลายปีแล้ว 

ส่วนพลเอกเวสตล์ี่คลาร์กกล่าวว่า ได้ฟังรายงานของซีเอ็นเอ็นในเร่ืองน้ีแล้ว เห็นว่า

เชื่อถือได้ เพราะกลุ่มวา๊คเน่อร์ท าเช่นน้ันอยู่เสมอ  

 ส าหรับสหรัฐอเมริกา น้ัน หลังจากที่คนอเมริกันต้องเสียชีวิตไป 1 คนในการสู้

รบในซูดาน สหรัฐจึงส่งกองก าลังนาวิกโยธินและก าลังทางอากาศไปใกล้ซูดานเพื่อ

คุ้มครองสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงคาร์ทูม แต่ยังไม่ได้รับรายงานยืนยันว่า กอง

ก าลังได้เข้าไปตั้งอยู่ในซูดานแล้ว อย่างไรก็ดี โฆษกท าเนียบขาวแถลงในวันศุกร์ท่ี 21 

เมษายนว่า คนอเมริกันท่ีไปอยู่ในซูดานขณะน้ีไม่พึงคาดหวังว่า กองก าลังสหรัฐซึ่งมิได้

อยู่ในซูดานขณะน้ีจะอพยพตนออกจากซูดาน 

 ตามรายงานจากกรุงคาร์ทูมในวันท่ี 22 เมษายน แม้การหยุดยิงเป็นเวลา 72 

ชั่วโมงจะได้เร่ิมขึ้นแล้ว แต่เสียงปืนยิงโต้ตอบกันก็ยังมีอยู่ และมีเสียงเครื่องบินรบบิน

ไป-มาในน่านฟ้าใกล้บริเวณท าเนียบประธานาธิบดีด้วย ท้ังนี้ อาจเปน็เพราะไม่มีคณะ

ควบคุมการหยุดยิงจากฝ่ายใด 



 ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

26 
 

 ผู้เชี่ยวชาญเป็นห่วงว่า การสู้รบภายในซูดานจะเปิดทางไปสู่การขยายวงของ

การช่วงชิงอ านาจและทรัพยากรไกลเกินชายแดนของซูดาน ที่ต้องจบัตาดูได้แก่รัสเซีย

ซึ่งต้องการสร้างฐานทัพเรือทางด้านทะเลแดงและกุมอ านาจในซูดาน โดยอาศัยความ

เช่ือมโยงท่ีมีอยู่แล้วระหว่างกลุ่มว๊าคเน่อร์กับ RSF และกองทัพ ในการพัฒนาเหมือง

ทองค า และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งขยายเขตอิทธิพลไปไกลกวา่ใน “อ่าว” โดยกลุ่ม

ว๊าคเน่อร์ช่วยสนับสนุนในด้านการส่งก าลังบ ารงุและการค้าทองค าจากเหมืองในซูดาน

และแอฟริกาอื่นๆ 

 สถานการณ์การสู้รบในซูดานมิได้ดีขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกให้ตัวเลข

ผู้เสียชีวิตไปถึงในวันอาทิตย์ท่ี 23 เมษายนว่ากว่า 427+ ศพและบาดเจ็บกว่า 3,550 คน 

รัฐบาลสหรัฐได้ด าเนินการอพยพเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและครอบครัวออก

จากซูดานไปหมดแล้วและปิดการด าเนินงานของสถานเอกอคัรราชทูต ในขณะท่ี

เจ้าหน้าที่อเมริกันก าลังพิจารณาลู่ทางที่เหมาะสมว่าจะอพยพชาวอเมริกันต่างๆ 

อย่างไรดี ท่ีต้องระมัดระวังอย่างมากเน่ืองจากรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเช่นการ

ถอนท้ังหมดออกจากอฟักานิสถาน ซึ่งฝ่ายรีพับลิกันน าไปใช้เป็นประเด็นทางการเมือง 

ท าให้รัฐบาลไบเดนต้องเปิดเผยเอกสารภายในต่างๆ อันแสดงวา่ รัฐบาลนายโดนัลด์

ทรัมป์ได้สร้างปัญหาไว้ท าให้เป็นการยากที่จะถอนผู้คนอย่างเรียบร้อยได้ 

 ในวันอาทิตย์ท่ี 23 เมษายน กองก าลังสหรัฐไดด้ าเนินการอย่างไม่เอิกเกริกใน

การอพยพเจ้าหน้าที่ทางการทูตและครอบครัวประมาณ 1 พันคนกับคนของชาติอื่นท่ี

หลบหนีไปทางบกไปพบกันในบริเวณที่ปลอดภัย โดยใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ 

Chinook 3 เครื่อง ช่วยด้วย ทั้งหมดสามารถไปท่ี กรุงแอดดิสอบาบาและตอ่ไปยังจิบูตี  

 ในวันท่ี 24 เมษายน นายโจเซพ บอเร็วว์ หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศของ

สหภาพยุโรปแจ้งว่า เจา้หน้าที่ของอียูและครอบครัวได้รับการอพยพออกจากซูดาน

โดยปลอดภัย แล้ว แตช่าวสหราชอาณาจักรและครอบครัวยังติดอยู่ในซูดาน จอห์น 

เคอร์บ้ี โษฆกฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐแถลงในวันท่ี 24 เมษายน ว่าคนอเมริกัน

จ านวนหน่ึงยังอยู่ในท่ีต่างๆ ภายในซูดาน ซึ่งรวมผู้ท่ีมีสองสัญชาติและตั้งถิ่นฐานอยู่ท่ี
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น่ัน ครูและอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยและมูลนิธิฟุลไบร้ท์ด้วย สหรัฐได้ส่งโดรนเข้าไป

ตรวจสถานการณ์บางแห่ง ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีบลินเก้นได้หารือกับนายอัลเฟรดมี

ตัว เลขาธิการหรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศและผู้ท่ีอยู่นอกเขตอาณาของเคนยา

เกี่ยวกับสถานการณ์ในซูดาน และประเด็นทวิภาค ีรวมท้ังการค้าสองฝ่ายซึ่งขยาย

ตัวอย่างมาก 

 รัฐมนตรีบลินเก้นว่า ผู้แทนองค์การสหภาพแอฟริกาและเลขาธิการ

สหประชาชาติเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยให้เหตุการณ์สู้รบในซูดานยุติลง สหรัฐจะใช้

ความพยายามในทางการทูตต่อไปเพื่อให้การปะทะกันระหว่างทหารสองฝ่ายยุติลง

และให้รัฐบาลพลเรือนเข้ามาบริหารประเทศตามท่ีได้เคยตกลงกันไว้ 

 ตามรายงานล่าสดุในวันท่ี 24 เมษายน ทั้งฝรั่งเศสและสหราชอาณาจกัรได้ส่ง

เครื่องบินไปรับผู้อพยพของตนออกจากซูดานแล้ว  ตามรายงานในวันท่ี 25 เมษายน 

ฝรั่งเศสได้อพยพผู้คนประมาณ 500 ชีวิตทางเรือโดยใช้เส้นทางทะเลแดง 

 ตลอดวันสดุสัปดาห์ท่ีผ่านมา สหรัฐกับซาอุดิอาระเบียได้เจรจากับพลเอก

เบอร์นฮันผู้บัญชาการทหารซูดานและผู้แทนกลุ่มที่ขัดแย้งทางอาวุธ (ซึ่งไม่มีการ

เปิดเผยนาม) ท้ังสองฝา่ยตกลงให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา 72 ชั่วโมง เริ่มแต่เที่ยงคืนวัน

จันทร์ท่ี 24 ในวันอังคารท่ี 25 เมษายน เอกอัครราชทูตซูดาน ณ กรุงวอชิงตันตอบ

ค าถามของผู้สือ่ข่าวซีเอ็นเอ็นว่า ตามที่ได้ทราบจากกระทรวงการต่างประเทศซูดาน 

การหยุดยิงยังมีผล แมผู้้สื่อข่าวจะรายงานจากซูดานว่า แม้สถานการณ์ยังเปราะบางอยู่ 

เพราะมีรายงานการยิงโต้ตอบกันบางครั้งทางตอนเหนือของกรุงคาร์ทูม 

 องค์การอนามัยโลกแถลงความเป็นห่วงว่า การปะทะกันระหว่างทหารสองฝ่าย

ในซูดานขณะน้ีใกล้กับศูนย์ทดลองทางชีวภาพมาก เกรงว่า หากศุนย์ได้รับอันตราย

อาจท าให้เชื้อโรค เช่นโปลิโอ หัดและอหิวาตกโรคแพร่ออกไปสู่ภายนอกได้ ส่วนการ

อพยพผู้คนจากสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเกาหลี ฝรั่งเศสและเยอรมนีสามารถออก

จากซูดาน โดยส่วนหน่ึงได้บินไปยังไซปรัส  
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 ตามรายงานในวันท่ี 27 เมษายน องค์การอนามัยโลกรายงานว่า บริการทาง

สาธารณสุขในซูดานเกือบไม่เหลืออยู่แล้ว โรงพยาบาลและสถานพยาบาลตา่งๆ ยุติ

การให้บริการไปกว่าสองในสาม ท่ีพอมีเหลอืช่วยเหลือได้เพียง first aid เท่านั้น 

ทางด้านการรบ รัฐมนตรีบลินเก้นแห่งสหรัฐตกลงที่จะขยายเวลาของการหยุดยิงไปอีก 

72 ชั่วโมงกับพลเอกเบอร์นฮัน แต่ไม่ปรากฏรายงานจากพลเอกเดกาโล คู่แข่งซึ่งได้รับ

ความสนับสนุนด้านอาวุธจากปูติน ผ่านกลุ่มวา๊คเน่อร์ (รายงานละเอยีดเกี่ยวกับกลุ่มนี้

ซึ่งมีอยู่แล้วจะปรากฏในประมวลรายงานฉบับเดือนหน้า เพราะกลุ่มน้ีได้เป็นหัวหอก

ให้รัสเซียภายใต้ปูตินแผ่อิทธิพลของเครมลินไปในหลายประเทศ) 

 

 รายงานจากกรุงบราซิเลียในวันท่ี 21 เมษายนแจ้งว่า รัฐบาลได้เปิดเผยวิดิทัศน์

เกี่ยวกับเหตุรุนแรงในวันท่ี 8 มกราคม ศกน้ี ซึ่งแสดงว่า ก าลังของฝ่ายต ารวจได้ถอน

ตัวจากกลางเมอืงหลวงและกองก าลังรักษาความปอดภัยกับผู้สนับสนุนอดีต

ประธานาธิบดีจาอีร์โบลโซนาโร่ได้บุกเข้าไปสร้างความรุนแรงในท าเนียบ

ประธานาธิบด ี

 โบลโซนาโร่ ซึ่งไม่ยอมรับชัยชนะของลุยอิซ อนิาซิโอ ลูล่า ดา ซิลวาจนบัดนี้ ได้

หลบหนีออกจากบราซิลตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ศกท่ีแล้ว และไปซ่อนอยู่ท่ีมล

รัฐฟลอริด้า ในสหรัฐอเมริกา อันเป็นท่ีพ านักของนายโดนัลด์ ทรัมป์ แต่ไม่ทราบว่า ทั้ง

สองได้พบกันหรือเปล่า เนื่องจากเหตุการณ์ร้ายท่ีกรุงบราซิเลียเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 

ศกน้ี คล้ายกับเหคุการณ์การก่อการร้ายด้วยการท่ีนายทรัมป์ปลุกปั่นให้กลุ่มขวาจัดก่อ

ขึ้นท่ีอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2021 อันไม่น่าแปลกใจเพราะ

โบลโซนาโร่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ทรัมป์ของลาตินอเมริกา” และกล่าวหา

เช่นเดียวกันว่า การเลือกตั้งที่แต่ละคนมิได้ชยัชนะ “ถูกขโมยไป” 

 ทางการบราซิลได้เริ่มสอบปากค านายโบลโซนาโร่ในวันท่ี 26 เมฒายน ตาม

รายงานชั้นต้น นายโบลโซนาโร่ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้อง แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเขาน่าจะ

เป็น Instigator ของเหตจุลาจลเมื่อวันท่ี 8 มกราคม ซึ่งการสอบสวนยังจะด าเนินการ
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ต่อไป ในชั้นน้ีมีรายงานว่า โบลโซนาโร่ได้อ้างเช่นเดียวกับ FOX NEWS และกลุ่มขวา

จัดในอเมริกาว่า เครื่องออกเสียงเลือกตั้งในสหรัฐ-ซึ่งผลิตจากบราซิล-แสดงผล

จอมปลอม)  

 

 การถอนทหารและคนอเมริกันกับผู้ช่วยออกจากอัฟกานิสถานเมื่อเดือนสิงหา

คม ปี 2021 และในช่วงท้าย กลุ่มก่อการร้าย ISIS-K ได้จดุระเบิดอย่างรุนแรงใน

บริเวณด้านนอกของท่าอากาศยานกรุงคาบูลท าให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต 13 ศพ และ

ผู้อพยพซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นชาวอัฟกันเสียชีวิตอีก 170+ศพ นั้น รายงานข่าวในวันท่ี 

26 เมษายน ศกนี้ แจ้งวา่ เมื่อต้นเดือนเมษายน ศกนี้ หัวหน้ากลุ่ม ISIS-K ท่ีวางระเบิด

ครั้งน้ันได้ถูกสังหารโดยกลุ่มตาลิบันแล้ว 

 ทางการทหารสหรัฐเพียงแต่แจ้งข่าวเดียวกัน แต่เสริมว่าฝ่ายอเมริกันไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารดังกล่าวแม้แต่น้อย รวมท้ังมิได้แจ้งด้วยว่า ผูถ้กูสังหารมีชื่อว่า

อย่างไร  

 

 

 รายงานข่าวจากกรุงวอชิงตันเมื่อวันท่ี 22 เมฒายน แจ้งว่า ประธานาธิบดีโจ ไบ

เดนจะประกาศในวันอังคารท่ี 25 เมษายน ศกนี้ว่าจะลงสมคัรเข้ารับการเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดีเป็นวาระที่ 2 ในการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ปี 2024 

หรือไม่  

 จนบัดน้ี สมาชิกพรรคเดโมแคร็ตยังมิได้มีผูใ้ดประกาศท่ีจะลงสมัคร แม้จะมีข่าว

เมื่อปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมาว่า บุตรชายของนายโรเบิร์ต เคนเนดี้ ได้กล่าวคลา้ยๆ กับ

ว่า ตนเองอาจจะลงสมคัร แม้น้องสาวแท้ๆ จองเขาเองจะแถลงออกมาในโอกาส

เดียวกันว่า เธอจะสนับสนุนโจ ไบเดน และไม่เห็นด้วยกับข่าวที่มาจากค่ายของพี่ชาย 

อย่างไรก็ดี รายงานการส ารวจคะแนนนิยมเมื่อวันเสาร์ท่ี 22 เมษายนของซีเอ็นเอ็น
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แสดงว่า สมาชิกพรรคเดโมแคร็ตร้อยละ 81 สนับสนุนโจ ไบเดน ที่เขาเลือกวันท่ี 25 

เมษายน นั้น อาจเป็นวันท่ีเมื่อสี่ปีมาแล้ว โจ ไบเดน ประกาศตัวลงสมัครเข้าแข่งขัน

เพื่อต่อสู้กับนายโดนัลด์ ทรัมป์ท่ีจะลงแข่งขันเป็นวาระที่สอง และเขาท าให้นายทรัมป์

พ่ายแพ้มาแล้วอย่างชัดแจ้ง 

 มีบางคนเห็นว่า ไบเดน ซึ่งขณะน้ีมีอายุ 80 ปีแล้ว และหากได้เป็นหัวหน้าฝ่าย

บริหารอีกสี่ปี ก็จะอายุถึง 86 ปี แต่ร่างกายของไบเดนยังแข็งแรงอยู่มาก แม้จะ

เดินทางไปต่างประเทศตามหน้าที่อยู่ตลอดเวลา โดยลา่สุด ดังที่ได้ฟงัเขากล่าวสุนทร

พจน์ต่อรัฐสภาไอรแลนด์ที่กรุงดับบลินแล้ว เขามิได้กลา่วอย่างเนิบๆ เชิงคนสูงวัยเลย 

แต่ลั่นวาจาได้คลอ่งแคล่วและรวดเร็ว โดยมิได้อาศัยเทเลพร้อมเตอร์เท่าใด และ

ตลอดสามปีท่ีผ่านมา ได้สร้างผลงานไว้เป็นประวัติการณ์ของประธานาธิบดีในระยะ

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 อย่างหาผู้ใดเทียมทันได้ยาก 

อย่างไรก็ดี ต้องคอยฟังถ้อยแถลงของไบเดนในวันอังคารต่อไป เพราะไบเดน

ยังคงใช้เหตุผลของความต้องการจะท างานใหแ้ล้วเสร็จและการฟ้ืนวิญญาณแห่งชาติ

หรือ SOUL OF THE NATION เช่นท่ีได้ลั่นวาจามาก่อน ส าหรับผู้ร่วมทีมงาน นั้น 

ข้าพเจ้าได้เห็นการโพสต์ในเฟ้สบุ๊คของคามาลาแฮร์ริสเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วว่า เธอจะร่วม

แข่งขันเป็นรองประธานาธิบดีกับโจ ไบเดน ซึง่ข้าพเจ้าเติมไวใ้นรายงานฉบับก่อน แต่

ตัดสินใจลบออกก่อนสง่ เนื่องจากเกรงว่า คามาลาแฮร์ริสอาจจะรู้สกึว่าเธอโพสต์ข้อ

ความเร็วไปหน่อย   การจะตรวจสอบช้อเท็จจริงว่าเป็นเช่นไรก็เกิดปัญหาทางเท็คนิก 

เพราะ “ไวไฟ” ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีบ้านเกิดขัดข้องขึ้นมาในวันอาทิตย์ท่ี 23 

กว่าช่างจะมาตรวจแกก้็ต้องคอยอีก 3 วัน ซึ่งไม่ทราบเพราะเหตุใด แม้กระทั่งวันท่ี 25 

เมษายน ช่างก็ยังมิได้มา  

ในระหว่างนี้ มีโพลล์ออกมาหลายส านัก ซึ่งจะเป็นการดีกว่าท่ีจะคอยดูการ

ส ารวจความเห็นของประชาชนหลังจากที่ผู้สมัครจากท้ังสองพรรคประกาศตัวแน่นอน

แล้ว  
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เมื่อเวลา 06.00 น. ตามเวลาในภาคตะวันออกของอเมริกาของวันท่ี 25 เมษา  -

-ยน ไบเดนก็ประกาศทางวิดิโอซึ่งมีภาพความวุ่นวายต่างๆ อันแสดงถึงภัยคุกคามตอ่

เสรีภาพและระบอบประชาธิปไตย อันเป็นจิตวิญญาณของชาติท่ีเขามีเจตจ านงที่

มั่นคงในอันท่ีจะฟ้ืนกลับมาให้ได้เต็มตามท่ีทุกฝ่ายปรารถนา และเขาเห็นว่าเป็น

ภารกิจอันต้องท าให้ส าเร็จ 

ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ในวันน้ัน สมาชิกพรรคเดโมแคร็ตซึ่งมิได้เสนอ

ชื่อคนอื่น จ านวนร้อยละ 51 ไม่อยากให้ไบเดนสมัครต่อด้วยเหตุผลประการเดียวคือ

อายุของไบเดน เชื่อว่า เมื่อไบเดนประกาศเจตนาออกไปแล้วเช่นน้ี สมาชิกพรรคก็คง

จะสนับสนุนเขาต่อไป เพราะเขามุ่งมั่นท่ีจะต่อต้านฝ่ายหัวรุนแรงและขบวนการ 

MAGA อย่างเด็ดเดี่ยวต่อไป ผู้สือ่ข่าวซีเอ็นเอน็ตั้งข้อสังเกตว่า ในวิดโิอ ปรากฏภาพคา

มาลาแฮร์ริส รองประธานาธิบดีบ่อยครั้งเป็นพิเศษ และในรายการสัมภาษณ์ผู้

สังเกตการณ์ ตา่งๆ อดตีนายทหารซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการเข้าไป

สังหารโอซามา บิน ลาเดนท่ีบ้านพักในอับบอตตาบัด เห็นว่าคนอเมริกันจ านวนหน่ึงดู

จะประเมินความสามารถของโจไบเดนต่ าไป 

ในระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังการหารือข้อราชการกับ

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อวันท่ี 26 เมษายน ผู้สื่อข่าวได้ถามประธานาธิบดีไบเดนว่า 

อายุของเขาจะเป็นปัญหากับการท่ีเขาจะสมัครรับเลือกตั้งอีกวาระหน่ึง ซึ่งไบเดนตอบ

ในเชิงว่าเขามิได้คดิเช่นน้ัน เพราะเขามั่นใจในสุขภาพของตนเอง โดยเขาได้พิจารณา

ประเด็นน้ีอย่างจริงจังเป็นพิเศษก่อนตัดสินใจ  (Took a hard look at his age when 

deciding whether to run) และในการตอบปัญหาเกี่ยวกับการร่วมป้องกันกับเกาหลีใต้ 

ซึ่งครบรอบปีที่ 70 แล้ว ซึ่งเขามั่นใจว่าความสมัพันธ์ในด้านน้ีจะ “Ironclad” ไปอีกไม่

น้อยกว่า 70 ปี    
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ท่ีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ วนัท่ี 24 เมษายน นายเซอร์เกย์

ล้าฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ได้ท าหน้าที่ประธานคณะ

มนตรีความมั่นคงตามหลักการเวียนประเทศแต่ละเดอืน ซึ่งเขาได้เคยน่ังในท่ีประธาน

มาเปน็ครั้งคราวแล้ว  

นางลินดา ธอมัส-กรีนฟิลด์ เอกอัครราชทูตฯผู้แทนถาวรสหรัฐได้ยกกรณีของ

การท่ีรัสเซียได้มาท าหน้าที่ประธานหน่วยงานหลักของสหประชาชาตใินการธ ารงรักษา

สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศย้ าความจ าเป็นของการปฏิรูประบบ

สหประชาชาติเน่ืองจากรัสเซียได้ก่อการรุกรานประเทศเอกราชโดยละเมิดอธิปไตย

และบูรณภาพแห่งดินแดน กับกระท าการต่างๆ อันขัดแย้งต่อกฏบัตรสหประชาชาติ 

ท้ังมาตรา 1 และมาตรา 2 อย่างชัดแจ้ง รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างหนัก

หนามาก 

เธอได้กลา่วด้วยว่า ในท่ีประชุมวันน้ัน ญาติใกล้ชิดของนายพอลเวลานปรากฏ

ตัวอยู่ในท่ีประชุม ในชณะท่ีนายเอวานเกอร์ชโกวิช ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์อเมริกันได้

ถูกจับและถูกควบคุมตวัอย่างไม่ชอบด้วยกฏหมายในฐานะที่เขาปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ

จากการเป็นนักหนังสือพิมพ์ 

ในวันเดียวกัน นายอเล็กซีนาวาลนี่ซ่ึงสุขภาพทรุดโทรมอย่างหนัก ได้ถูกตั้ง

ข้อหาเพิ่มเติมฐานก่อการร้ายและกระท าการรุนแรงภายในท่ีจองจ า ซึ่งจะมีโทษอีกกว่า 

60 ป ี

 

ท่ีกรุงวอชิงตันในวันพุธท่ี 26 เมษายน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนและสตรี

หมายเลข 1 ไดใ้ห้การต้อนรับประธานาธิบดยูีนซ็อคยอลแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและ

ภริยา ในการเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ 

หลังพิธีต้อนรับตามแบบพิธีอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้น าของทั้งสองประเทศซ่ึง

เป็นพันธมิตรกันมาครบ 70 ปใีนครั้งน้ี ได้เจรจาข้อราชการพร้อมคณะผู้ติดตาม ซึ่ง
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ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญได้แก่ภัยคุกคามทางทหารและอาวุธทางยุทธศาสตร์จากเกาหลี

เหนือ ซึ่งเร่ิมต้นมาจากการรุกรานโดยปราศจากการย่ัวยุของเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี 1950 

นับเป็นบททดสอบสหประชาชาติตั้งแต่เริ่มแรกของการสถาปนา 

หลังจากการหารือข้อราชการ ท้ังสองผู้น าได้ให้สัมภาษณ์สือ่มวลชนท่ีท าเนียบ

ขาว ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวย้ าถึงความเหนียวแน่นของพันธมิตรของเกาหลี

ใต้กับอเมริกัน หากเกาหลีเหนือใช้อาวุธทางยุทธศาสตร์กับเกาหลีใต ้สหรัฐจะท าให้

เกาหลีเหนือไม่เหลืออยู่อีกต่อไป โดยการใช้อาวุธของสหรัฐเอง รวมท้ังเรือด าน้ า

อเมริกันด้วย ที่กล่าวเช่นน้ีคงจะเพราะคนเกาหลีใต้บางกลุ่มเรียกร้องให้เกาหลีใต้

พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนเอง  

ระหว่างการต้อนรับประธานาธิบดใีนกาล่าดินเนอร์เมื่อคืนวันท่ี 26 เมษายน 

ประธานาธิบดียูนซ็อคยอลได้ร้องเพลง American Pie.ในระหว่างงานด้วย จนไบเดนได้

น ากิต้าร์มาให้เล่น ตามก าหนดการ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลจีะกล่าวค า

ปราศรัยต่อท่ีประชุมร่วมของรัฐสภาอเมริกันต่อไปในวันท่ี 27 เมษายน วันน้ี แต่คงจะ

ไม่น าประเด็นส าคัญมารายงานฉบับน้ี เพราะตั้งใจจะส่งรายงานน้ีตั้งแต่เย็นวัน

พฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 

  ต่อจากน้ีไปจะเป็นบทความจากความทรงจ าสองเรื่อง อันไดแ้ก่ 1 ปท่ีีเป็นหลัก

ชัยส าคัญในชีวิต และ 2 การถวายงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและ

การสอบชิงทุนไปศึกษาต่อทางด้านการทูต 

 

บทความที่ 1 

ปี 2499 ท่ีเป็นหลักชัยส าคัญยิ่งในชีวิต 

 พุทธศักราช 2499 เป็นหลักชัยหรือ Milestone ส าคัญยิ่งในชีวิตของขา้พเจ้า   
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เร่ิมด้วยการส าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยปริญญารัฐศาสตร์

บัณฑิตดา้นการต่างประเทศและการทูต (เกีบรตินิยม) และได้รับพระราชทานปริญญา

บัตรจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว รัชกาลท่ี ๙   

ได้ถวายงานในการเชิญพระแสงรายคึกคองบนพระมหาพิชัยราชรถซึ่งอัญเชิญพระ

บรมโกศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัส

สาอัยยิกาเจ้า จากประตูวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามไปสู่ทางพระราชวัตร ณ พระ

เมรุมาศ ท้องสนามหลวงในวันท่ี 22 เมษายน 2499   

ได้รับแต่งตั้งเป็นว่าที่เรืออากาศตรี โดยค าสั่งจอมพล ป. พิบลูสงคราม รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม   

ได้สอบชิงทุนจอห์น อี. เพียวริฟอยไปศึกษาระดับมหาบัณฑิตท่ีวิทยาลัยกฎหมายและ

การทูตเฟล็ตเชอร์ท่ีสหรัฐอเมริกา โดยผลการสอบได้เป็นท่ี 1   

ได้เดินทางร่วมกับนิสิตคณะรัฐศาสตร์ไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐ

เวียดนามเป็นครั้งแรก    

ในฐานะผู้ได้รับทุนเพียวริฟอย ได้รับการถ่ายภาพยนตร์กิจกรรมต่างๆ ก่อนการ

เดินทางจนถึงจุดท่ีเดินขึ้นเครื่องบินท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง โดยส านักข่าวสารอเมริ

กันเป็นรายงานข่าวเพื่อเผยแพร่ตามโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย    

ได้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิต โดยได้แวะพักที่ฮ่องกง ฮาวาย ก่อน

เข้าสู่ทวีปอเมริกาที่นครซานฟรานซิสโกและต่อเครื่องบินไปยังเมือง Tulsa มลรัฐโอ

คลาโฮมาเพือ่เยี่ยมมิสซิส เพียวริฟอยและลูกชายพิการท่ีรอดชีวิตอยู่คนเดียว  มิสซิส

เพียวริฟอยได้ท าอาหารกลางวันแบบอาหารไทยให้รับประทาน ก่อนขับรถยนต์ส่วนตัว

ไปส่งที่สนามบิน   

จากน้ัน ได้เดินทางด้วยเครื่องบินผ่านหลายเมืองไปสู่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นครั้งแรก 

โดยได้รับการดูแลจากเกียรติพาสน์ (น้อย) ชูโต พี่ชาย และพ้กท่ีบ้านคุณอาพงศ์ทอง 

ทองเจือ ซึ่งประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และคณุน้าสไววงศ์ ทองเจือ    
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จากกรุงวอชิงตัน คุณอาสา สารสิน บุตรชายคณุพจน์ สารสิน เอกอัครราชทูต ณ กรุง

วอขิงตันขณะน้ัน กรุณาให้น่ังรถยนต์ส่วนตัวไปยังนครบอสตัน ผ่านนครนิวยอร์ก และ

ไปส่งที่โมเต็ลในบอสตนั ข้าพเจ้าพักอยู่หน่ึงคืน แล้วในวันท่ี 16 กันยายน ได้นั่งแท็กซี่

ไปคนเดียวเป็นครั้งแรกท่ี Wilson House อันจะเป็นบ้านพักของนักศึกษาเฟล็ตเชอร์ 

โดยฝ่ายชายอยู่ชั้น 3 และ 2 กับใต้ถุน ส่วนชั้น 1 นักศึกษาหญิงพักส่วนหน่ึง อีกส่วน

หน่ึงพักท่ี Blakesley House ข้างๆ กัน คุณกสุมุา สนิทวงศ์ ซึ่งจบระดบัปริญญาตรีจาก 

Jackson College ของมหาวิทยาลัย Tufts ได้อยู่บ้านเดียวกับข้าพเจ้าและได้ช่วยเหลือ

ข้าพเจ้ามากมายในการจ่ายเครื่องใช้ท่ีจ าเป็นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจา้ที่

ต้องไปใช้ชีวิตในตา่งประเทศ จึงต้องเรียนรู้หลายอย่างจากเพื่อนร่วมรุ่นคนน้ี เพราะใน

วันถัดมา คอืวันท่ี 18 กนัยายน 2499 เป็นวันเปิดเรียนในต่างประเทศครั้งแรกของ

ข้าพเจ้า     

ในเดือนตุลาคม ได้เดินทางโดยรถไฟผ่านป่าในฤดูใบไม้ร่วงอันสวยงามอย่างยิ่งสอง

ข้างทางไปยังมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชอร์เพื่อเย่ียมศาสตราจารย์ท่ีสอนวิชารัฐศาสตร์ใน

ปีสุดท้ายของข้าพเจ้าท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ให้คะแนนในวิชาแก่ข้าพเจ้า

เป็นท่ีหน่ึงในชั้นด้วยคะแนน 99 และเป็นพื้นฐานส่วนหน่ึงให้ข้าพเจ้าสอบชิงทุนไป

เรียนต่อท่ีสหรัฐอเมริกาได้ในปีน้ี 

ในเดือนธันวาคม ปีเดยีวกันน้ัน ข้าพเจ้าได้ไปกับเพื่อนร่วมรุ่นในการไปเยือน

สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตอีก และได้มีโอกาสเข้าเฝา้

พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ โดยในปีน้ัน ท่านได้ทรงรับเลือกตั้งเป็นประธาน

สมัชชาสหประชาชาต ิสมัยท่ี 11 ซึ่งเป็นสมัยท่ีมีวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศครั้งส าคัญ

สองเรื่องด้วยกัน อันไดแ้ก่กรณีสงครามคลองสุเอซ และการปฏิวัติของฮังการี 

(Hungarian Uprising) ซึ่งได้รับการปราบปรามด้วยก าลังของสหภาพโซเวียต และมีการ

อพยพลี้ภัยของชาวฮังการีไปยังต่างประเทศเป็นจ านวนมาก  

นับเป็นครึ่งปีท่ีได้ผ่านประสบการณ์หลากหลายในชีวิตด้วยวัยเพียง 21 ปีของข้าพเจ้า 

อันถือได้ว่าเป็นหลักชัยท่ีส าคัญยิ่งในชีวิต   
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บทความที่ 2 

การถวายงานในการพระราชพิธีถวายพระเพลงิพระบรมศพสมเด็จพระพันวัสสา

อัยยิกาเจ้าฯ 

 ในเดือนเมษายน พุทธศักราช 2499 หลังจากจบการศึกษาจากคณะรฐัศาสตร ์

รุ่นท่ี 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใหม่ๆ นายอ าพน นะมาตร์ เพื่อนร่วมรุ่นของข้าพเจ้า

กับนิสิตปีสุดท้ายและศษิย์เก่าอีกจ านวนหน่ึง ได้รับการร้องขอจากส านักพระราชวัง  

ให้เข้าร่วมในขบวนอัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี  

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในการถวายพระเพลิงที่พระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง 

  ข้าพเจ้าท้ังหมดต้องพร้อมเพรียงกัน ท่ีพระบรมมหาราชวังแต่เช้าตรู่เพื่อ 

การซ้อมพระราชพิธีอยู่หลายวัน และในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

ต้องแต่งชุดตามแบบโบราณราชประเพณี โดยข้าพเจ้าเองซึ่ งได้รับการคัดเลือกให้

น่ังคุกเข่าเชิญพระแสงรายคึกคอง ทางด้านขวาใต้พระบรมโกศซึ่งจะประดิษฐานใน

บุษบกด้านบนพระมหาพิชัยราชรถ ต้องแต่งกายในชุดราวกับเทวดาอีกด้วย 

ตลอดเวลาหลายวัน ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ท่าน่ังดังกล่าวท าให้รู้สึกเป็นเหน็บชาแทบทุกครั้ง 

แต่ในช่วงของการซ้อมยังพอแอบขยับขาได้บ้างเน่ืองจากไม่มีผู้ใดคอยก ากับ จึงมิได้

เกิดปัญหาเท่าใดนัก เพราะสมัยเป็นนิสิตเล่นกีฬาประเภทต่างๆ อยู่เป็นประจ า เข่า

และขาจึงแข็งแรงอยู่พอสมควร 

 ก่อนวันถวายพระเพลิง ข้าพเจ้าทราบเพียงว่ามีการพระราชพิธีอยู่หลายวันท่ี 

พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อันได้แก่ งานพระราชกุศลออกพระ

เมรุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อม

ด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีต่างๆ แต่จะมีรายละเอียดประการ

ใดบ้าง ข้าพเจ้ามิได้ศึกษาหมายก าหนดการในชั้นน้ัน แม้แต่ฐานะของข้าพเจ้าเอง เพิ่ง
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คิดว่าอยู่ในกลุ่มมหาดเล็กหลวง ซึ่งก็เป็นข้อมูลท่ีได้รับทราบเมื่อไม่นานน้ีเอง เพราะ

เป็นต าแหน่งเดียวท่ีดูจะใกล้เคียงกับข้าพเจ้าท่ีสุดในสมัยน้ัน 

 เมื่อถึงวันพระราชพิธีจริง อันได้แก่วันท่ี 22 เมษายน 2499 ข้าพเจ้าต้องแต่งกาย

ในชุดคล้ายเทวดา พร้อมพระแสงรายคึกคอง ท่ีต้องเข้าไปในห้องพัสดุของ

พระบรมมหาราชวัง เพื่อลงนามเบิกออกมาเช่นทุกครั้ง เน่ืองจากเป็นทรัพย์สินมีค่าอัน

ประดับด้วยอัญมณี แล้วไปน่ังบนพระมหาพิชัยราชรถ ซึ่งจอดอยู่ตรงหน้าแท่นพลับ

พลายกท่ีทางเข้า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์  เมื่อถึง

เวลา พระยานมาศสามคาน ได้อัญเชิญพระบรมโกศจากพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท มา

ขึ้นยังเกริน เจ้าพนักงานภูษามาลาเลื่อนพระโกศพระบรมศพจากพระยานมาศสาม

คานสู่เกรินบันใดนาคแล้วเลื่อนเข้าประดิษฐานในบุษบกบนพระมหาพิชัยราชรถ  

ข้าพเจ้าและคนท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีบนพระมหาพิชัยราชรถ ซึ่งยืนถวายความ

เคารพอยู่ต่างน่ังประจ าท่ี ขณะท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลท่ี ๙) และพระ

ราชวงศ์ฝ่ายหน้าเสด็จพระราชด าเนินด้านหลังพระมหาพิชัยราชรถ ขบวนเคลื่อนท่ี

อย่างช้าๆ ไปตามถนนสนามชัย สู่สนามหลวงหรือทุ่งพระเมรุ ใช้เวลาจากประตูวัดโพธิ์

ประมาณ 3 ชั่วโมง โดยใช้พลฉุดชักจ านวน 216 นาย 

 เมื่อพระมหาพิชัยราชรถไปหยุดตรงราชวัตรกลางสนามหลวง มีเสียงดัง “ตั้บ” 

ข้าพเจ้าช าเลืองไปมอง เห็นทหารมหาดเล็กนายหน่ึงในท่ายืนตรงพร้อมปืนเล็กยาวล้ม

ลง แต่เพื่อนทหารได้ลากเขาออกไปข้างหลังทันที โดยจะมีทหารอีกนายหน่ึงได้แทรก

เข้ามาแทนอย่างแนบเนียน แทบจะไม่มีใครทราบเลยว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น แสดงว่ามี

การฝึกซ้อมกันมาอย่างดีเย่ียม อดชื่นชมในใจไม่ได้เลย แต่แล้วก็ถึงคราวของข้าพเจ้า

บ้าง เพราะในพริบตาเดียวกัน วงดุริยางค์ได้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งทุก

คนต้องยืนขึ้น แต่ข้าพเจ้าในตอนแรกไม่อาจจะขยับตัวขึ้นยืนเช่นคนอื่นได้ เพราะรู้สึก

เหน็บชากินไปท้ังตัว พยายามกัดฟันอยู่จนเกือบครึ่งเพลง จึงพอจะขยับได้และ

พยายามยืนขึ้นด้วยความล าบากย่ิง เคราะห์ดีท่ีข้าพเจ้าอยู่ด้านล่างข้างหลังจึงไม่มีใคร

สังเกตเห็น และหมดหน้าท่ีของพวกเราตรงจุดน้ัน จ าได้คลับคล้าคลับคลาว่า พระมหา
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พิชัยราชรถเคลื่อนไปสู่ถนนท่าพระจันทร์  โดยพวกเราขึ้นรถธรรมดากลับสู่

พระบรมมหาราชวัง เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจท่ีสูงส่งย่ิงครั้งแรกในชีวิตของข้าพเจ้า 

  

อาจจะเป็นด้วยผลบุญของการปฏิบัติงาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

ดังกล่าวข้างต้นจากความทรงจ า ช่วงท่ีไปซ้อมและขากลับ ได้ผ่านท่ีท าการของ

ส านักงานข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ซึ่งสมัยน้ันตั้งอยู่ท่ีศาลาสหทัยสมาคม ใน

พระบรมมหาราชวัง วันหน่ึงท่ีเดินผ่านเห็นประกาศรับสมัครเข้าสอบชิงทุนจอห์น อี. 

เพียวริฟอย ท่ีติดอยู่บนประตูส านักงาน เมื่ออ่านดูแล้วเห็นเป็นการสอบชิงทุนไปศึกษา

ปริญญาโททางการทูต ท่ีวิทยาลัยกฎหมายและการทูตเฟล็ตเชอร์ ในสหรัฐอเมริกา 

โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชาท่ี ก.พ.

ก าหนด โดยท่ีข้าพเจ้าเพิ่งจบการศึกษาวิชารัฐศาสตร์การทูตมาใหม่ๆ จึงเดินเข้าไป

สมัคร แม้จะมิได้คาดหวังเล็งผลเลิศแต่ประการใด 

 

 ปรากฏต่อมาว่ามีผู้สมัครท้ังหมด 20 กว่าคน ซึ่งจบการศึกษากันมาอย่าง 

น่าเกรงขามทั้งน้ัน มีอยู่คนหน่ึงเป็นเพื่อนจากจุฬาฯ ท่ีข้าพเจ้าทราบว่าเรียนเก่งมากชื่อ  

อนุรี จินตกานนท์ ซึ่งจบปริญญาสถิติบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) และภาษาอังกฤษ

ดีกว่าข้าพเจ้ามากเพราะเรียนท่ีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็ก และการสอบทุกวิชาจะต้องใช้

ภาษาอังกฤษ คงจะโชคช่วย เพราะ ก.พ. เห็นว่าปริญญา ”สถิติบัณฑิต” ไม่อยู่ในข่าย

วิชาท่ีก าหนด อนุรีจึงถอนตัวไป ส่วนอีกคนหน่ึง(ขอไม่เอ่ยชื่อ) จบปริญญาโทมาแล้ว

จากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และในท่ีสุดคนน้ีก็เป็นคู่แข่งของข้าพเจ้า เพราะได้

คะแนนน าท้ังคู่ แต่ในบัญชีสอบสัมภาษณ์ชื่อของข้าพเจ้าอยู่ในอันดับ 1 คงจะเพราะ

คะแนนข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ จึงส าคัญย่ิงเพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ

ตัดสิน 

 คู่แข่งของข้าพเจ้าดูจะมั่นใจว่าเขามีภาษีเหนือกว่า“เด็กใน” เช่นข้าพเจ้า เพราะ

เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศมาสดๆ ร้อนๆ ส่วนเขาเองก็จบปริญญาโทมาจาก
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ต่างประเทศ(จีน) และแล้วการสอบสัมภาษณ์ที่จะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษโดยตลอด 

ถึงกระน้ันเขาก็พยายามเล่นสงครามจิตวิทยาเพื่อข่มข้าพเจ้าอยู่ตลอด ซึ่งขอไม่น า

รายละเอียดมากล่าวในท่ีน้ี 

 โดยท่ีในวันก่อนการสอบสัมภาษณ์ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็น ว่าท่ีเรืออากาศตรี

ประจ ากรมข่าวทหารอากาศแล้ว จึงคิดว่าหากแต่งเครื่องแบบชุดเต็มเข้าไปสอบ  

ก็อาจจะดึงความสนใจของคณะกรรมการสอบ ซึ่งมีท้ังไทยและอเมริกันถึง 14 ท่าน  

ให้ซักถามเกี่ยวกับต าแหน่งใหม่เอี่ยมของข้าพเจ้า และท าให้ข้าพเจ้าดูแปลกกว่าคนอืน่ 

ไม่แน่ใจว่ากลวิธีน้ีจะได้ผลเพียงใด เน่ืองจากค าถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเมือง

ระหว่างประเทศ รวมท้ังแนวทางที่เรียกกันว่า party line ของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต

ในระยะน้ัน ยกเว้นค าถามสุดท้ายจากกรรมการหญิงท่านหน่ึงว่า “Do you have a girl 

friend?” ซึ่งขออนุญาตสงวนค าตอบเป็นความลับไว้ก่อน— ขณะน้ันเป็นกลางปี 2499 

 ผลการสอบได้รับออกประกาศทางข่าวภายในประเทศของสถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทย โดยข้าพเจ้าได้รับทราบจากเพื่อนๆ ในคณะรัฐศาสตร์อีกต่อ

หน่ึง จึงรีบแจ้งข่าวดีแก่ข้าพเจ้าพร้อมกับแสดงความยินดีและภูมิใจ เพราะคนต่อๆ มา

อีกหลายคนท่ีได้รับทุน เป็นศิษย์เก่าท้ังหญิงและชายจากฝ่ายการต่างประเทศและการ

ทูตจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท้ังนั้น อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ 

อุไรรัตน์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยหน่ึงและเป็นผู้ก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยรังสิต คุณวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคน

ปัจจุบัน และ ฯลฯ 

 เมื่อข้าพเจ้าได้รับทุนเป็นคนแรก นิตยสาร Foreign Service Journal ของ

กระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ได้ลงบทความเรื่องน้ีในฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 

1957 โดยละเอียด ซึ่งข้าพเจ้าไม่มีโอกาสได้ทราบมาก่อน จนเพิ่งมาเห็นเมื่อ 2-3 ปีมาน้ี 

กว่า 60 ปีผ่านมาแล้ว และกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศได้

น าไปรวบรวมเป็นข้อมูลภูมิหลังของความสัมพันธ์ไทย-อเมริกา จึงขอคัดมา มาต่อท้าย

บทความจากความทรงจ า ณ ที่น้ี  
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนพฤษภาคม 2023 (2566) 

 

  

รายงานด่วนมากวันท่ี 1-10 พฤษภาคม 

 ชื่อ WAGNER GROUP ได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้งว่ามีส่วนในการรบภายใน

สมรภูมิหลายแห่งของความขัดแย้งทางอาวุธในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูเครน

และลา่สุดในวิกฤตการณ์การช่วงชิงอ านาจภายในซูดาน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ท่ีมิได้ศึกษา

ทางการเมืองแห่งอ านาจระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องกันมา อาจจะไม่เข้าใจ

ว่ากลวิธีของรัสเซียภายใต้วลาดิเมียร์ ปูติน ล้ าลึกและซ่อนเงื่อนปานใด เน่ืองจากปูติน

ได้ใช้ทั้งทหารจ้าง อดีตนักโทษ และนายเซอร์เกย์ ล้าฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศ ในการผลักดันแผนการแผ่อิทธิพลของรัสเซียไปในทิศทางต่างๆ ของ

โลก แม้ในยามท่ีการเศรษฐกิจและการเงินของรัสเซียเองจะตกต่ าลงอย่างมากเช่น

ขณะน้ีก็ตาม 

 โดยท่ีประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหวา่งประเทศฉบับน้ีครอบคลุม

วิเทโศบายของปูตินในมิติหลากหลายด้วยกัน จึงหวังว่าข้าราชการกระทรวงและผู้ที่

ได้รับรายงานฉบับน้ีจะให้ความเอาใจใสใ่นเน้ือหาที่จะน าเสนอต่อไปน้ี 

 WAGNER GROUP ปรากฏในประมวลรายงานฯ มาหลายครั้งแล้ว แต่มักจะ

เป็นบทบาทของกลุ่มเป็นกรณีจ าเพาะ และแมส้มาชิกของ Council on Foreign 

Relations ท่ีนครนิวยอร์ก จะได้เตือนรัฐบาลสหรัฐอเมริกามาไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้ว ให้

เฝ้าติดตามพฤติกรรมของกลุ่ม แต่วิกฤตการณใ์นซูดานทุกวันนี้ท าให้ไม่แน่ใจว่า

มหาอ านาจใหญ่ที่สุดในโลกให้ความส าคัญแก่ความเคลือ่นไหวของ WAGNER 

GROUP เพียงพอหรือไม่ แต่บทความของ Frida Ghitis ในเร่ือง “How Putin’s ‘Cat’s 

paw’ Sunk Into Sudan” เมื่อปลายเดือนเมษายน ศกนี้ ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและ
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ประกอบด้วยหลักฐานชัดเจน ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยประมวลวิเคราะห์มาบ้างแล้ว ดังที่ขอ

เรียบเรียงความดังต่อไปน้ี  ตามล าดับท่ีปรากฏในบทความ 

 ในช่วงก่อนวันท่ีรัสเซียระดมก าลังพลจ านวนมหาศาลเข้าบุกยูเครน พลเอก 

Mohammad Hamdan  Dagalo ซึ่งรู้จักกันในนามว่า Hemedti หัวหน้ากลุ่ม Janjaweed 

Militia อันมีชื่อฉาวโฉ่ในการช่วยก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในภูมิภาค Darfur ของซูดานมา

หลายสิบปี ได้เดินทางไปเยือนกรุงมอสโก 

 ตามเหตุการณ์ตลอดสองสามสัปดาห์ท่ีผ่านมา Dagalo เป็นหน่ึงในสองนายพล

ซึ่งดูราวกับว่าก าลังน าซูดานเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ศกท่ีแล้ว (2022) พลเอก Mohammad Hamdan Dagalo ผู้

บัญชาการ Rapid Support Forces (RSF) ได้ร่วมรับประโยชน์ทางการเงินจาก 

WAGNER GROUP ซึ่งเป็นกลุ่มทหารจ้างท่ีเชื่อมโยงกับเครมลินและได้ท าการรบอยู่ใน

ยูเครน แต่ได้ปฏิบัติการมาหลายปีในแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆ ของโลก 

 หัวหน้า WAGNER ได้แก่ Yevgeny Prigozhin  oligarch และอดีตนักโทษรัสเซีย 

ซึ่งได้ช่วยส่งเสริมจุดมุ่งหมายภายนอกรัสเซียของปูติน และเป็นฉากบังหน้าที่แท้จริง

ให้แก่ปูติน 

 ตามการสืบสวนของ Nima Elbagir แห่งซีเอ็นเอ็น WAGNER GROUP ช่วยป้อน

ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ (SAM) ให้แก่กองก าลัง RSF ภายใต้พลเอก Dagalo เพื่อท า

การรบกับกองทัพแห่งชาติ ซึ่งมีพลเอก Abdel Fattal al-Burhan อดีตพันธมิตรของ 

Dagalo เป็นผู้บัญชาการ 

 RSF ปฏิเสธว่าได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียและ WAGNER กับปฏิเสธด้วย

ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง(ในซูดาน)ในท านองเดียวกัน 

 อันท่ีจริง นายพลทั้งสองมีส่วนเชื่อมโยงกับการละเมืดสิทธิมนุษยชนในทาง

ต่างๆ และมีประวัติว่าได้ร่วมกันก่อรัฐประหารหลายครั้ง ในการพยายามเข้าครอง

อ านาจรัฐและทรัพย์สิน นายพลทั้งสองเป็นต้นเหตุให้ชาวซูดานนับล้านต้องเผชิญกับ
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ความวุ่นวายในสังคมระลอกใหม่และคุกคามท่ีจะน าความปั่นป่วนมาสู่ภูมิภาคส าคัญ

เลยเกินดินแดนของซูดาน 

 นานาชาติต่างมีบทบาทในความพินาศท่ีก าลังอบุัติอยู่ในซูดาน ณ บัดน้ี แต่

บทบาทของรัสเซีย—และบทบาทของ WAGNER GROUP อุกอาจอยา่งมหันต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะตั้งใจท าลายเสถียรภาพทั่วไปในโลก การแทรกแซงของปูติน

โดยใช้ WAGNER เป็นเครื่องมือท าให้ความชัดแย้งท่ีมีอยู่แล้วทวีความรุนแรงขึ้นอีก 

เน่ืองจากได้ตั้งใจสลายฝันของชาวซูดานท่ีจะมีประชาธิปไตยจนมลายสิ้น 

(ภาพประกอบบทความตอนน้ีเป็นเครื่องบิน 4 เครื่องยนต์แบบอิลยูชิน 76 ของรัสเซีย

ท่ี WAGNER ขนอาวุธไปให้ฝ่ายต่อต้านกองทัพซูดาน ขณะจะบินขึ้นจากสนามบินใน

ลิเบีย ทางเหนือของซูดาน) 

 ในปี 2019 เกิดการปฏิวัติอันเหลือเชื่อเพราะน าโดยกลุ่มหญิงผู้กล้าหาญชาว

ซูดาน ซึ่งช่วยโค่นจอมเผด็จการ Omar al-Bashir ท่ีเป็นผู้น าซูดานมาถึงกว่า 3 ทศวรรษ 

 อัล-บาเชียร์ถูกศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศตั้งข้อหากระท าการฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์โดยการสงคราม ซึ่งมีการสังหารหมู่เป็นกิจวัตรโดยฝีมือ Dagalo และพวกกับ

บูรฮัน ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพ ก็มีส่วนด าเนินการ 

 เพื่อปกป้องตนเองจากอ านาจของกองทัพ อัล-บาเชียร์ได้จัดตั้งกลุ่มตดิอาวุธ 

Janjaweed ของ Dagalo เป็นกองก าลัง Rapid Support Forces-RSF อย่างเป็นทางการ 

แต่เมื่อความกดดันของผู้ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยในท้องถนนเพิ่มมากขึ้น นายพล

ท้ังสองจึงร่วมกันโค่นอัล-บาเชียร์จากต าแหน่ง 

 ท้ังสองนายพลตกลงให้มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย แต่เมื่อเวลา

ผ่านไป 4 ปี ความรุนแรงเลวร้ายท่ีสุด (ประมวลรายงานฯ ได้เสนอข่าวหลายครั้งถึงการ

ประท้วงเพื่อประชาธิปไตยของชาวซูดาน ซึ่งตืน่ตัวในระบอบนี้มาก) ได้อุบัติขึ้นตาม

ท้องถนนกลางกรุงคาร์ทูม ในรัฐคาร์ทูมและเมืองใหญ่ในซูดาน และได้รับการ
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ปราบปรามอย่างหนักโดยฝ่ายทหาร ท าให้โอกาสของระบอบประชาธปิไตยดูจะ

ห่างไกลจากความเป็นไปได้อย่างยิ่ง 

 แต่ WAGNER ของรัสเซีย (ปูติน) ได้เข้ามามีบทบาทในซูดานตั้งแต่ก่อนหน้าที่

ประชาชนจะตื่นตัวในระบอบประชาธิปไตย การสืบสวนของซีเอ็นเอ็นเมื่อปีที่แล้ว 

(2022) แสดงชัดถึงสายสัมพันธ์ระหว่างผู้น ารัสเซียกับนานพลทั้งสอง  ตามค าขี้แจง

ของเจ้าหน้าที่อเมริกัน นายทหารซูดานเพิ่มพูนความเข้มแข็งขึ้นด้วยการแสร้งท าว่า

ก าลังน าซูดานไปสู่ประชาธิปไตยด้วยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ของซูดานอันแร้นแค้น

อยู่แล้วกับอาวุธจากรัสเซีย 

 ตามการสืบสวนของซีเอ็นเอ็น ข้อตกลงกับรัสเซียดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 

หลังจากที่รัสเซียเข้ายึดและผนวกคาบสมุทรไครเมีย มาตรการคว่ าบาตรระหว่าง

ประเทศอันเป็นผลตามมาจากการเข้ายึดดินแดนของยูเครนดังกล่าวเป็นเหตุให้ฐานะ

ทางการเงินของเครมลินเร่ิมขัดข้อง รัสเซียจึงสั่งให้ WAGNER GROUP เขา้ไปมสี่วน

ในการท าเหมืองแร่ทองค าของซูดาน บริษัทซึ่งมีหัวหน้า WAGNER เป็นเจ้าของ ได้

ช่วยขุดและท าเหมือง ด้วยการให้รัสเซียจัดอาวุธและการสนับสนุนทางการเมืองเป็น

การตอบแทน 

 ความเคลื่อนไหว “เพื่อให้ปูตินตะปบซูดาน” ท่ีเกิดขึ้นมิใช่ครั้งแรก เนื่องด้วย 

WAGNER ได้เข้าไปยังแหล่งที่อุดมด้วยทรัพยากรสินแร่ท่ีแอฟริกา เพราะ WAGNER 

ได้ใช้ความหฤโหดเพื่อบีบบังคับให้ได้มา อันท าให้ WAGNER ได้ก าไรมามากมาย 

 WAGNER ช่วยปูตินให้บรรลุเป้าหมายทุกอย่างในซูดาน นอกเหนือจากทองค า 

ปูตินต้องการแผ่อ านาจ เช่นเดียวกับจีนซึ่งเป็นพันธมิตร เพื่อแทนท่ีอิทธิพลของสหรัฐ

และประเทศตะวันตก 

 ย่ิงกว่านั้น ปูตินต้องการมีฐานทัพเรือในทะเลแดง อันมีความส าคัญทาง

ยุทธศาสตร์ เส้นทางไปสู่คลองสุเอซซ่ึงเป็นเส้นทางของการค้าโลกท่ีส าคัญ รวมทั้งเรือ

ขนส่งน้ ามันจากอ่าวเปอร์เซียด้วย 
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 เมื่อสองเดือนท่ีผ่านมา นายเซอร์เกย์ ล้าฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศรัสเซีย ได้เดินทางไปยังกรุงคาร์ทูม  ตามรายงานของรอยเตอร์ ล้าฟรอฟ

ได้ท าความตกลงเกี่ยวกับฐานทัพเรือที่ Port Sudan บนทะเลแดง แตยั่งรอให้ซูดาน

บัญญัติกฎหมายรองรับอยู่ ความลับที่ร่ัวไหลมาจาก airman อเมริกันเมื่อเร็วๆ นี้ รวม

เร่ืองรายงานท่ีวอชิงตันโพสต์ได้ทบทวนดูแล้ว อันแสดงว่าล้าฟรอฟกับผู้น าทหารของ

ซูดานได้หารือกันถึงความเห็นพ้องต้องกันท่ีจะท าให้ฐานทัพเรือของรัสเซียแล้วเสร็จใน

สิ้นปีน้ี (2023) 

 รัสเซีย (ปูติน) มุ่งหวังมาตลอดที่จะแผ่ขยายฐานทัพเรือของตน  รัสเซียต้องการ

ท่ีจะมีฐานแห่งหน่ึงบนฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียน อันเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีรัสเซียเข้าไป

แทรกแซง พร้อมก าลังของ WAGNER GROUP ในสงครามกลางเมอืงในซีเรีย บัดน้ี 

ฐานทัพเรือของรัสเซียที่ Latakia เป็น Transhipment Port ส าหรับอาวธุของรัสเซียท่ีจะ

ไปยัง RSF ในซูดาน โดยมี WAGNER GROUP และพันธมติรเป็นฝ่ายประสานงาน 

 สองสามวันก่อนการสู้รบระเบิดขึ้นในคาร์ทูมซึ่งมีประชากรหนาแน่น เครื่องบิน

ล าเลียง Ilyushin 76 ของรัสเซีย บินจากสนามบินในลิเบีย ไปยัง Latakia ในซีเรีย และ

บินกลับไปลิเบีย ดังปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถา่ยจากแหล่งเปิดเผย 

Gerjon ของเนเธอร์แลนด์ 

 จึงเป็นไปได้ ท่ีการส่งอาวุธผ่านลิเบีย ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน ที่ WAGNER หนุนหลัง

นายพลนอกแถว (Rogue General) ดังกล่าวชว่ยเร่งการเตรียมการให้เกิดสงครามกลาง

เมืองล่าสุด (ในซูดาน) 

 ในขณะท่ีบูรฮันและดากาโลต้องรับผิดชอบต่อความหายนะทางมนุษยธรรมใน

ซูดาน อีกหลายประเทศก็มีส่วนเช่นกัน 

 สหรัฐอเมริกา รวมท้ังยุโรปและสหราชอาณาจกัรก็ต้องรับการวิพากษ์เช่นกันที่

เชื่อตามค าพูดของนายพลทั้งสอง (สหรัฐต่อมาได้กระตุ้นให้ยุติการสู้รบและกลับไปสู่

การปกครองโดยพลเรือน) 
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 นอกจากน้ี ประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ก็ได้ตดิต่อกับนายพลทั้งสอง 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดอิาระเบียก็มีการติดต่อเชื่อมโยงกับดากาโลในการใช้

นักรบของ RSF ในสงครามเยเมน แต่ขณะน้ีสว่นใหญ่ก าลังพยายามให้สถานการณ์มี

เสถียรภาพขึ้น 

 บทบาทของรัสเซียไม่ปรากฏชัด นายพริโกซิน หัวหน้า WAGNER GROUP อ้าง

ว่า เขาต้องการสันติภาพ แต่ความน่าเชื่อถือเขาพังทลายเมื่อถูกถามถึงการสังหารหมู่

โดย WAGNER GROUP ในประเทศมาลีอนัเกิดขึ้นอย่างโหดเหี้ยม เดี๋ยวน้ีก็เห็นกัน

แล้วถึงจ านวนผู้ลี้ภัยและความขดัแย้งซึ่งครอบคลุมหลายประเทศ 

 และทั้งหมดน้ีก็เพราะการช่วงชิงอ านาจของคนสองคน ซึ่งได้รับการสนับสนุน

และการป่ันหัวจากเครมลินและกลวธิีของ WAGNER GROUP 

(จบบทความของ Frida Ghitis ซึ่งข้าพเจ้าทบทวนแล้ว สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จริง และเป็นข้อมูลเช่นเดียวกับท่ีข้าพเจ้าได้คน้คว้าตลอดหลายปีท่ีผ่านมา) 

 

 

 นับแต่ช่วงที่เอกสารลับมากของกระทรวงกลาโหมอเมริกันรั่วไหลออกไปในวง

กว้าง ทางการยูเครนได้จ ากัดขอบเขตของข่าวความเคลื่อนไหวทางการรบในสงคราม

ของรัสเซียในยูเครน เพื่อป้องกันมิให้ฝ่ายใดสามารถคาดหมายได้วา่ยูเครนวางแผน

ยุทธการไว้เช่นไร 

 เท่าที่พอประมวลจากแหล่งต่างๆ ได้จนถึงวันท่ี 2 พฤษภาคม รัสเซียมิได้

ด าเนินการรบภายในภาคตะวันออกของยูเครนด้วยก าลังพลจากกองทัพรัสเซียและ

หากจะก่อกวนในอาณาบริเวณซาโปริซเซีย ใกล้โรงงานไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ ก็เป็นครั้ง

คราวด้วยอาวุธวิถีไกล อันเป็นแนวทางที่ใช้มาตลอดเพือ่ข่มขู่พลเมอืงเจ้าของประเทศ 

เทียบได้กับการก่อการร้าย ส่วนการใช้ขีปนาวุธทรงพลังข้ามเข้ามาถล่มอาคารท่ีอยู่

อาศัยของประชาชน นั้น ยังคงมีมาเป็นระยะๆ ซึ่งแม้จะถูกกองก าลงัป้องกันประเทศ
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ของยูเครนยิงตกเป็นส่วนมาก แต่ท่ีเล็ดรอดเข้ามาถลม่อพาร์ตเม้นท์ได้ ก็ท าความ

เสียหายให้แก่สิ่งปลูกสร้างและชีวิตพลเมืองวยัต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง 

 การโจมตี apartment complex ท่ีร้ายแรงย่ิงในรอบของรายงานฉบับน้ีได้แก่

ขีปนาวุธครู้ส 1 ลูกท่ีท าลายอาคารสูงกว่า 8 ชัน้ในเมือง Uman กลางประเทศยูเครน 

เมื่อก่อนเช้าตรู่ของวันสิ้นเดือนเมษายน ท าให้ผู้พักอาศัยต้องเสียชีวิตอย่างน้อย 23 

ศพ รวมเด็กอายุ 1 ถงึ 16 อีก 6 คน ทั้งหมดก าลังนอนหลับอยู่ จ านวนท่ีแน่นอน 

หน่วยกู้ภัยก าลังค้นหาจากซากปลักหักพัง 

 ตามการประเมินของฝา่ยการข่าวอเมริกัน ซึ่งจอห์นเคอร์บ้ี (โฆษกของฝ่าย

ความมั่นคง) เป็นผู้แถลง ทหารรัสเซียท่ีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการรบใน

ยูเครนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 มีจ านวนไม่น้อยกว่า 100,000 อีกไม่น้อยกว่าเท่านี้

คือผู้เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มการรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีท่ีแลว้  

 WAGNER GROUP ซึ่งในระยะหลังมานี้ได้ช่วยรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในบั๊คหมุต ได้อา้งเองวา่ ก าลังของฝ่ายตนเสียชีวิตไป 92 ศพ ซึ่งวงการภายนอกไม่เชื่อ 

เพราะอดีตทหารรับจ้างที่หลบหนีไปยังนอร์เวย์ เปิดเผยว่า ทหารจ้างท่ีมาจากนักโทษ

รัสเซียตายไปแล้วเป็นจ านวนมาก และท่ีต้องเสียชีวิตในการรบกับกองก าลังยูเครนมี

จ านวนมากย่ิงขึ้นอีก ตามรายงานในวันท่ี 1 พฤษภาคม นาย Yevgeny Prigozhin 

หัวหน้ากลุ่ม WAGNER ได้เรียกร้องให้หน่วยทหารหรือกระทรวงกลาโหมรัสเซียส่ง

กระสุนปืนและปืนใหญ่เพิ่มขึ้นให้จากเพียง “ร้อยละ 2” ท่ีได้รับมา มิฉะนั้น กลุ่มก็จะ

ถอนก าลังออกจากการรบในยูเครน ในวันท่ี 10 พฤษภาคม แต่ก็มีรายงานเมื่อสามวัน

มาน้ี ว่านายพริกอซินได้เปลี่ยนท่าทีไปบ้างโดยจะคงท าการรบในย่านเดิมต่อไป 

 เมื่อไม่กี่วันมานี้ กองก าลังของยูเครนได้เคลื่อนท่ีอย่างลับๆ ข้ามล าน้ าดนิโปร

เข้ายึดพื้นท่ีทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ า ซึ่งเคยอยู่ใต้กองก าลังของรสัเซีย เข้าใจว่าเป็น

ส่วนหน่ึงของ Counter Offensive ซึ่งเซเลนสกี้แถลงว่า จะเร่ิมในเร็ววันน้ี เนื่องจากการ

เตรียมการต่างๆ ดูจะเสร็จแล้ว ตามรายงานในวันท่ี 2 พฤษภาคม รถไฟล าเลียงของ
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รัสเซียตกรางเพราะแรงระเบิด และการระเบิดหลายจุดในไครเมียได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ในระยะนี้โดยไม่มีใครสามารถบ่งขัดได้วา่ ผู้รับผิดชอบท่ีแท้จริงเป็นฝ่ายใด 

 ในวันท่ี 3 พฤษภาคม สื่อของรัสเซียอ้างว่า ยูเครนได้ส่งโดรน 2 ล าเขา้ไปใน   

เครมลินเพื่อจะสังหารวลาดิเมียร์ปูติน ข้าพเจ้าเองได้เคยเข้าไปในเครมลินหลายครั้ง

ด้วยกัน รวมทั้งบรรดาอาคารและโบสถ์ภายในอดีตพระราชวังแห่งน้ี คิดไมอ่อกว่าผู้

หวังไม่ดีจะตั้งเป้าให้อาวุธเข้าไปสังหารตัวปูตนิได้อย่างไร เพราะคนภายนอกจะทราบ

ได้อย่างไรว่าปูตินอยู่ตรงไหนในท าเนียบมหาศาลกลางกรุงมอสโกดังกล่าว และตาม

ความเป็นจริง กรุงคิ้ฟตั้งอยู่ห่างจากเครมลินถึง 500 ไมล ์ภาพถา่ยด้วยวิดิโอแสดงว่า 

โดรนได้วิ่งเข้าสู่ยอดอาคารซ่ึงติดธง และคล้ายกับระเบิดขึ้น แต่เมื่อควันปลิวหายไป 

ธงก็โบกสะบัดราวกับมไิด้รับความเสียหายแตอ่ย่างใด และแรงระเบดิ ถ้ามีกค็่อนข้าง

อ่อน เพราะสิ่งที่รัสเซียอ้าง นั้น เป็นโดรน มิใช่จรวดหรือขีปนาวุธซึ่งจะท าให้สิ่งปลูก

สร้างพังทลาย 

 ประธานาธิบดีโวโลดิมรี์เซเลนสกี้ ซึ่งในวันท่ี 3 พฤษภาคม วันน้ี เดินทางไปยัง

กรุงเฮลซิงกีในประเทศฟินแลนด์เพื่อร่วมการประชุมระดับสุดยอดเร่ืองยูเครนของกลุ่ม

นอร์ดิก เมื่อได้รับข่าวขา้งต้น เซเลนสกี้กล่าววา่  “We don’t attack Putin and Moscow. 

We don’t have any weapon to attack far into Russia.” และหลังจากน้ัน ประธานาธิบดี

เซเลนสกี้ได้เดินทางไปยังเชตเบเนลักซ์ โดยย้ าความหวังว่าศาลอาชญากรรมระหว่าง

ประเทศจะน าวลาดิเมียร์ปูตินมาด าเนินคดีให้ถึงที่สุดในไม่ช้า ตามหมายจับระหว่าง

ประเทศท่ีอัยการได้ประกาศไปก่อนแล้ว 

 พลโทมาร์ค เฮอตลิง อดีตนายทหารอเมริกัน เห็นว่าเป็นการยากที่ยูเครนจะยิง

เข้าไปถึงมอสโก ทางที่น่าจะเป็นไปได้แก่การสร้าง PRETEXT เพื่อจะโจมตียูเครนให้

หนักขึ้น ซึ่งตลอดคืนท่ีผ่านมา รัสเซียได้ถล่มซาโปริซเซีย กรุงคิ้ฟ เกอร์ซอง ดนิโปร

เปตรอฟและเมืองตา่งๆ ทั่วยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนนับร้อย จึงอาจจะโจมตีหนัก

ย่ิงขึ้นอีก เหตุที่รัสเซียอ้างว่าเกิดขึ้นท่ีเครมลนิจึงน่าจะเป็น False Flag Operation 

มากกว่า ผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกอีกหลายคนเชื่อว่า ถ้อยแถลงของรสัเซียคงจะเป็น
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การโฆษณาชวนเชื่อที่ใช้อยู่ตลอดเวลา จนท าให้ค าพูดของรัสเซียมี CREDIBILITY ต่ า

มาก จนคริสเตียนอามันพอร์แห่งซีเอ็นเอ็นกล่าวเป็นประจ าว่า ถ้อยแถลงของรัสเซีย

ในระดับสูงที่สุดไม่มีความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด 

 พลเอก Sir Richard Shirreff อดตีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของนาโต้ เห็นไม่

ต่างจากท่ีกล่าวขา้งต้น และเห็นเพิ่มเติมว่า ควรให้ความช่วยเหลือทางอาวุธทันสมัย 

รวมท้ังเครื่องบินประจัญบานแก่ยูเครนแต่เนิ่นๆ แทนการรีๆ รอๆ เช่นท่ีเป็นมา ซึ่ง 

Sir Richard ไม่เห็นด้วย ทั้งน้ี เพื่อเร่งรัดให้ยูเครน ที่มีขวัญและก าลังใจเหนือทหาร

รัสเซียอย่างมาก ได้รับชัยชนะตามความมุ่งหมาย 

 ในระยะต่อมา รัสเซียได้กล่าวหาว่า สหรัฐอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เครมลิน ซึ่ง

ได้รับการปฏิเสธ แต่รัสเซียได้ระดมการโจมตีระยะยาวโดยโดรนท่ัวยูเครนแทบจะทุก

คืนและวัน ล่าสุดเมือ่วนัท่ี 7 พฤษภาคม รัสเซียได้ยิงโดรน 35 ล ามาที่กรุงคิ้ฟ แต่ฝ่าย

ยูเครนได้ยิงตกทั้งหมด ส่วนท่ีบริเวณซาโปริซเซีย นั้น ถูกรัสเซียระดมยิงขณะที่ยูเครน

ก าลังอพยพผู้คนออกจากแถวนั้น เมืองท่าโอเดซาก็ถูกระดมการโจมตีเช่นกัน ขณะที่

รัสเซียก าลังซ้อมเดินสวนสนามเพื่อฉลองวันท่ีรัสเซียเลือกเป็นวันได้รับชัยชนะใน

สงครามกับนาซีเยอรมนีในภาคพื้นยุโรป คือวันท่ี 9 พฤษภาคม แต่รายงานภาคสนาม

ในวันท่ี 8 พฤษภาคมแสดงว่า รถถังรัสเซียถูกท าลายในการรบในยูเครนไปอย่างมาก

ท าให้ต้องหันไปใช้รถถังรุ่นอายุเก่าถึง 80 ป ี

 

 วันท่ี 9 พฤษภาคม เป็นวันท่ีรัสเซียเลือกให้เป็นวันท่ีได้รับชัยชนะเหนือนาซี

เยอรมนีในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในภาคพื้นยุโรป แม้ประเทศในยุโรปจะถือว่าวันท่ี

ได้รับชัยชนะ โดยนาซีเยอรมนียอมจ านนอย่างเป็นทางการได้แก่วันท่ี 8 พฤษภาคมท่ี

เรียกกันว่า VICTORY EUROPE or VE DAY  

 สหภาพโซเวียตได้ถือวา่วันได้ชัยชนะในแง่ของโซเวียตได้แก่วันท่ี 9 พฤษภาคม 

เน่ืองจากในประวัติศาสตร์สงคราม สหภาพโซเวียตได้ชัยชนะจากนาซีเยอรมนีไปเมื่อ

ท าให้กองทัพนาซีต้องถอนจากดินแดนของสหภาพโซเวียต เพราะเหตุจากการรบและ
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เพราะความรุนแรงของฤดูหนาว โดยสหภาพโซเวียตภายใต้จอมเผดจ็การโจเซฟ   

สตาลินได้เขา้แทรกซึมทางการเมืองเพื่อยึดอ านาจบรรดาประเทศซึ่งต่อมาได้

กลายเป็นรัฐบริวาร (Satellite) ของจักรวรรดิโซเวียต ส่วนการสงคราม น้ัน สหรัฐและ

ประเทศมหาสัมพันธมิตรท้ังในยุโรปและเครือจักรภพได้ทุ่มก าลังจนสามารถเผด็จศึก

ได้ หลังจากที่ได้รุกรบจากแอฟริกาเหนือขึ้นมาทางยุโรปใต้และการยกพลขึ้นบกท่ีนอร์

มังดีและตีเข้ามาทางเบเนลักซ์จนก าลังทั้งหมดมาจรดท่ีกรุงเบอร์ลิน ณ CHECKPOINT 

CHARLIE  

 จริงอยู่ชาวโซเวียตซึ่งต้องต่อสู้กับขา้ศึกในสมยัสงครามภายในประเทศจะ

เสียชีวิตไปมากถึง 27 ล้านคน ซึ่งรวมประชาชนด้วย  

 อย่างไรก็ดี ประวัติศาสตร์ท่ีวลาดิเมียร์ปูคินให้เขียนจะมิใช่เป็นไปตามความเป็น

จริง เช่นทุกอย่างที่เขาเลือกมาใช ้ด้วยเหตุผลเดียวกัน ปูตินจะไม่กล่าวถึงบทบาทอัน

ลือชื่อของยูเครนเลย ซึ่งในระยะนั้น สหภาพโซเวียตเป็นเจ้าจักรวรรดิอยู่ จึงไม่

สามารถจดจ าการท่ีหลายประเทศยกย่องว่ายูเครนเป็น “ไข่มุกด์ของทะเลด า” ได ้ 

 เมื่อปูตินเป็นประธานในการฉลองชัยชนะครั้งล่าสุด ความขาดแคลนอาวุธ

ยุทโธปกรณ์ อันเน่ืองมาจากความสูญเสียจากสงครามของปตูินในยูเครน พิธีจึงถูกตัด

ไปหลายส่วน ขบวนรถถังซึ่งก่อนน้ีมีจ านวนมากคงเหลือเพียงรถถังสมัยสงครามโลก

ครั้งท่ีสองรุ่น T-34 “หน่ึงคัน” ตามด้วยยานเกราะรุ่นเก่าอีกไม่กี่คัน ฝูงบินซึ่งเคยบินผ่าน

น่านฟ้าเหนือจัตุรัสแดงถูกยกเลิก ขบวนรถบรรทุกขีปนาวุธจ านวนมากไม่ปรากฏ 

แม้กระทั่งการสวนสนามของเหล่าทัพก็ลดจ านวนลง และเดินอยู่ไม่นาน ก่อนผู้

บัญชาการกองพลผสมจะยืนบนรถลิมูซีนในท่าวันทยาหัตถ์เข้ามารายงานตัวกับปูติน

ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด และยืนอยู่ด้านหน้าของ Lenin Mausoleum 

 ปูตินกล่าวค าปราศรัยไม่ยาวนัก โดยกล่าวถึงการสงครามที่ฝ่ายตะวันตกและ

ยูเครนภายใต้การน าของนาซีกระท าต่อรัสเซีย เขาภูมิใจในปฏิบัติการพิเศษทางทหาร

ของ “วีระบุรุษ” ชาวรัสเซียท่ีต่อสู้อยู่ในยูเครน ฝ่ายตะวันตกยังมุ่งหน้าที่จะคงความ 

Exclusivity ในโลกไว้ สงครามโลกครั้งท่ีสองเปน็การต่อสู้ของชาวรัสเซียและประเทศ
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ต่างๆ ในเครือรัฐเอกราชท่ีมาร่วมพิธีในวันน้ีด้วย ส่วนจีนก็ได้ต่อสู้กับญี่ปุ่น เขาจะ

ปกป้องประชาชนในดอนบ้าสและในแนวหน้าต่อไป 

 ท่ีกรุงคิ้ฟในวันท่ี 8 พฤษภาคม นางอูร์ซูลาฟอนแดร์เลเยน ประธานกรรมาธิการ

สหภาพยุโรปได้ไปร าลึกถึงวันยุโรปกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ ซึ่งเขาเสนอว่า

วันยุโรปหรือ VICTORY EUROPE DAY จะเปน็วันท่ี 8 พฤษภาคม 

 ตามรายงานในวันท่ี 10 พฤษภาคม แม้ยูเครนจะไม่ยืนยันว่า COUNTER 

OFFENSIVE เร่ิมขึ้นแล้ว ฝ่ายยูเครนแถลงว่าฝา่ยรัสเซียได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ในบริเวณใกล้บั๊คหมุต ตามด้วยรายงานว่า WAGNER will no longer exist if they do 

not change their tactics ยูเครนอ้างด้วยว่าการรุกรบโต้ในบริเวณบั๊คหมุตประสบ

ความส าเร็จด้วยดี ส่วนประชาชนในภาคตะวันออกของยูเครนมีความมุ่งหวังว่า 

COUNTER OFFENSIVE ของยูเครนจะเป็นไปด้วยความส าเร็จ แต่ผู้สือ่ข่าวตะวันตก

ในยูเครนกล่าวว่า ยูเครนปกปิดความเคลื่อนไหวในการเคลื่อนก าลังมากเป็นพิเศษ 

หลายอย่างที่เกิดขึ้นอันแสดงว่ายูเครนประสบความส าเร็จจะเป็น “SURPRISE” เสมอ 

นอกจากน้ี ความสามารถของยูเครนในการป้องกันภัยทางอากาศน่าประทับใจ ดัง

ตัวอย่างการท่ียูเครนยิงขีปนาวุธแบบไฮเปอร์โซนิกของรัสเซียตกเป็นค้น 

 

 ความเคลื่อนไหวอันน่าสนใจตามรายงานในวันท่ี 10 พฤษภาคม ได้แก่ค าให้

สัมภาษณ์ของโยชิมาซา ฮายาชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ว่า

ญี่ปุ่นได้เจรจากับองค์การสนธิสัญญาแอ็ตแลนติกเหนือเพื่อให้มีการจัดตั้งส านักงาน

ติดต่อ (Liaison Office) ของนาโต้ในกรุงโตเกียว ด้วยเหตุผลของการท่ีรัสเซียได้ก่อ

สงครามรุกรานในยูเครน ภัยคุกคามของเกาหลีเหนือและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 ปากีสถานเข้าสูค่วามปัน่ป่วนทางการเมืองอย่างหนักเมื่อทางการใช้ทหารพราน 

(?) บุกเข้าจับนายอิมรานช่าน อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานขณะไปให้การท่ีศาลสูงใน
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นครอิสลามาบดัและศาลอีกแห่งหน่ึงได้ออกหมายจับเขาฐานกระท าการคอร์รัปชั่น

สมัยท่ีเขาเป็นนายกรัฐมนตรี ท าให้เกิดการประท้วงใหญ่ในนครลาฮอร์ และเมืองอื่นๆ 

ในปากีสถาน 

 เหคุการณ์โจมตีโต้ตอบระหว่างอิสราเอลกับ Islamic Jihad และชาวปาเลสไตน์

ในกาซ่า อันสืบเนื่องมาจากการถึงแก่กรรมในคุกของ Khader Adnan ซึ่งอดอาหาร

ประท้วงอิสราเอลมานาน สถานการณ์ส่อเค้าจะบานปลาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงน้ี

ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงหลายด้านในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอิสลาม โดย

ล่าสุด สันนิบาตอาหรับได้ลงมติรับซีเรียกลับเข้ามาร่วมกลุ่มทั้งๆ ที่สงครามกลางเมอืง

ท่ีเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2011 คราวอาหรับสปริงจะยังคงไม่ยุติจนทุกวันน้ี 

 อุทกภัยท่ีท่วมท้น Democratic Republic of Congo ท าให้ประชาชนหลายร้อยคน

ต้องเสียชีวิต ในขณะที่ซูดาน ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านก็ยังอยู่ระหว่างสงครามกลางเมือง 

   

 

 นางแจเน็ตเยลเล่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐ คาดหมายว่า 

หากสภาสหรัฐไม่รีบแก้ไขปัญหาเพดานหน้ี สหรัฐอเมริกาจะ DEFAULT ในวันท่ี 1 

มิถุนายน อันจะยังผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเศรษฐกิจทั้งของสหรัฐเองและทั่วโลก 

 ประธานาธิบดีไบเดนแถลงเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม ศกน้ีว่า เขาจะพบกับนายเค

วิ่นแม็คคาร์ธี และแกนน าพรรครีพับลิกันจากสภาทั้งสองในวันท่ี 9 พฤษภาคม ศกนี้ 

แต่ยังยืนกรานท่ีจะไม่ยอมให้นายแม็คคาร์ธีพจิารณาปรับเพดานหน้ี (DEBT LIMIT) ใน

กรอบของงบประมาณเช่นท่ีประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้อง อันมิใช่วิธีปฏิบัติตาม

แบบอย่างที่เคยยึดถือมาก่อน 

 ตัวเลขหน้ีท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนได้แก่ 31.4 TRILLION หรือล้านล้าน ซึ่งสะสมมา

ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์ แต่นายแม็คคาร์ธีอา้งว่า รัฐบาลไบเดนใช้

งบประมาณแบบ “Reckless” อัน “ดูจะเล่นการเมือง” มากเกินไป 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

14 
 

 แต่แม้กระน้ัน ประธานาธิบดีไบเดนก็ได้พบปะกับผู้น าพรรครีพับลิกันในสภาท้ัง

สอง อันได้แก่นายมิตช์ แม็คคอนเนล ผู้น าเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา และนายเควิ่น 

แม็คคาร์ธ ีประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม ที่ท าเนียบขาว 

ปรากฏผลว่า ต่างฝา่ยต่างยึดท่าทีเดิมของแต่ละพรรค จึงไม่อาจจะตกลงกันได้ ท้ังสอง

ฝ่ายจะพบกันอีกในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม น้ี 

 เมื่อวันพุธท่ีผ่านมา ธนาคาร First Republic ซึ่งธนาคารใหญ่พยายามจะช่วย

ประคับประคองด้วยทุน 30 พันล้านในระยะใกล้กับที่ธนาคาร SVB ต้องล้ม ก็ได้รับการ

ซื้อสินทรัพย์ไป อันท าให้วงการธนาคารเร่ิมหวั่นวิตกอีกครั้งหน่ึง แต่ในวันเดียวกัน 

ธนาคารกลางสหรัฐก็ตดัสินใจชึ้นอัตราดอกเบีย้หลักอีกร้อยละ 0.25 โดยจะพักการขึ้น

ดอกเบี้ยไปอีกพักใหญ่ นับเป็นการปรับดอกเบี้ยในระดับน้ีเป็นครั้งท่ี 3 และในวันท่ี 4 

พฤษภาคม นางคริสตีนลาการ์ด ประธานอีซีบีของยุโรป ก็ขึ้นดอกเบี้ยในระดับเดียวกัน 

คือร้อยละ 0.25 

 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม ตามเวลาในสหรัฐ ท าเนียบขาวได้แถลงว่า หากสหรัฐ

พลาดเวลาที่จะปรับเพดานหน้ี ความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นจะท าให้คน

อเมริกัน 800,000 คน “ตกงาน” 

 อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานได้แถลงว่า ในเดือนเมษายนท่ีเพิ่งผ่านมา 

ตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งไม่น้อย โดยมีการจ้างงานนอกภาคการเกษตรถึง 253,000 

ต าแหน่ง ในขณะท่ีอัตราคนว่างงานลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.4 อันอยู่ในเกณฑ์ต่ า

ท่ีสุดใน 53 ป ีและตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นท่ัวหน้ากัน รวมท้ังหุ้นของธนาคาร PacWest ซึ่ง

ตกลงอย่างมากก่อนน้ัน โดยนาย Jerome Powell ประธานธนาคารกลางของสหรัฐ

แถลงว่า เขาค่อนข้างเห็นความเป็นไปในทางท่ีดี เพราะคิดว่า ความถดถอยทาง

เศรษฐกิจหรือ Recession อาจจะไม่เกิดขึ้น ตามรายงานในวันท่ี 10 พฤษภาคม 

ทางการแจ้งว่า อัตราเงนิเฟ้อส าหรับผู้บริโภคได้ลดลงต่อเน่ืองกันเป็นเดือนท่ี 10 สว่น

ตลาดหุ้นก็ได้มีราคาดีขึน้ท่ัวไป ท าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การลงทุนแปลกใจที่

ตลาดเป็นไปเช่นน้ัน แม้จะยังตกลงกันในการปรับเพดานหน้ีไม่ได้ 
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 เพียงสองวันหลังจากเหตุเหลือเชื่อที่เด็กนักเรียนวัย 13 ขวบใช้อาวธุปนืยิงกราด

นักเรียนในกรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย เสียชีวิต 8 ศพและผู้รักษาความปลอดภัย

อีก 1 ศพ คนร้ายซ่ึงเป็นชายวัย 21 ปีใช้รถยนต์เป็นพาพนะได้ยิงปืนกลกึ่งอัตโนมัติท า

ให้คนเสียชีวิตอีก 8 ศพในพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีเมือง Mladenovac ห่างจากกรุง

เบลเกรดไปทางใต้ 50 กิโลเมตร แต่เจา้หน้าที่ต ารวจประมาณ 600 คนได้ตามลา่จน

สามารถจับตัวได้ เมือ่ตามไปค้นบ้านพักของเขาเจ้าหน้าที่พบระเบิดมือท่ีบ้านอีก 4 ลูก 

 ข่าวการยิงสังหารหมู่ตามมลรัฐต่างๆ ภายในสหรัฐอเมริกามีมาแทบทุกวัน 

เพราะจนบัดน้ีสภานิติบัญญัติของสหรัฐก็ยังไม่สามารถออกกฎหมายควบคุมอาวุธปืน

อย่างมีผลได ้แม้ในปี 2023 คือปีน้ีจะเกิดเหตุยิงสังหารหมู่ไปแล้วถึง 174 ครั้ง แต่

โศกนาฏกรรมเช่นน้ีไม่เกิดขึ้นในเซอร์เบียมาหลายสิบปีแล้ว ถึงขั้นท่ีประธานาธิบดี

แห่งเซอร์เบียได้ประกาศว่ามือปืนในเหตุร้ายล่าสุดเป็นผู้ก่ออาชญากรรมต่อ “รัฐ

เซอร์เบีย” และทางการก าลังก าหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุร้าย

เช่นน้ันซ้ าอีก 

 รัฐบาลเซอร์เบียได้ประกาศให้มีการไว้อาลัยเหย่ือของการถูกสังหารหมู่ใน

ระดับชาติเป็นเวลา 3 วนั 

 ส าหรับสหรัฐอเมริกา น้ัน เหตุร้ายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางออกของห้างจ าหน่ายสินค้าท่ี

อ าเภอ Allen ในมลรัฐเท็กซัส เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนอย่างละเอียดและพบป้ายติด

กระเป๋าของมือปืนว่าเป็นสมาชิกของหน่วยสังหารของกลุ่มขวาจัดหรือ Right Wing 

Death Squad  ซึ่งใช้อาวุธปืนกล AR15 หรือ assault rifle เช่นเดียวกับท่ีผู้ก่อการร้าย

หลายคนใช้ รวมท้ังในเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่ท่ีไน้ท์คลับ Pulse ในโอแลนโด มล

รัฐฟลอริด้า และในกรณียิงสังหารหมู่ในอเมริกาอีกหลายแห่ง นอกจากปืนชนิดที่ใช้

เป็นอาวุธสงครามแล้ว คนร้ายยังมีซองกระสุนส ารองไว้อีกมากมาย กรณีท่ีน่าห่วง

กังวลได้แก่การท่ีสมาชกิสภายังไม่อาจออกมาตรการควบคุมอย่างไดผ้ล   
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 เท่าที่พอจ าได้ หลังจากเกิดเหตุก่อการร้ายท่ี Pulse ไนต์คลับซึ่งท าให้มีผู้ถูก

สังหารเป็นจ านวนเกือบครึ่งร้อยชีวิตและบาดเจ็บอีกมาก ผู้สือ่ข่าวไดส้อบถามนาย

โดนัลด์ ทรัมป์ซึ่งขณะน้ันก าลังหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี ทรัมป์ตอบว่า ควร

ให้อาวุธปืนเช่นเดียวกันแก่ผู้เข้าไปในคลับ เพือ่จะไดใ้ช้ยิงตอบโต้ และเขาก็ได้เป็น

ประธานาธิบดี โดยต่อมาได้ปลุกปั่นให้มีขบวนการขวาจัดไปทั่วอเมริกาในขณะน้ีกับยัง

สร้างสถานการณ์อันเปน็ภัยคุกคามต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยซ่ึงเป็นจิต

วิญญาณมาตั้งแต่วาระท่ีสถาปนาประเทศชาติเมื่อกว่าสองร้อยปีมาน้ี 

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 12-25 พฤษภาคม 

 ตามความคาดหมาย กองก าลังของยูเครนสามารถให้ข่าวในวันศุกร์ท่ี 12 

พฤษภาคม ว่าทหารยูเครนเคลื่อนท่ีก้าวหน้าในสมรภูมิบั๊คหมุคไปไดด้้วยดี แต่

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังคงกล่าวว่า COUNTER OFFENSIVE ต้องการเวลาอีก

เล็กน้อย ท าให้เข้าใจได้ว่า กองบัญชาการของยูเครนไม่ต้องการเปิดเผยแผนยุทธการ

ในชั้นน้ี ในขณะท่ีนายเบ็น วอลเลส ร ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหราช

อาณาจักรเปิดเผยต่อสภาสามัญว่า UK ก าลังสง่ขีปนาวุธทันสมัยในชื่อว่า STORM 

SHADOW ให้แก่ยูเครน อันมีอานุภาพสูงมาก เพราะมีวิถีไกลกวา่ 220 กิโลเมตรและ

แต่ละลูก สามารถท าลายแนวส่งก าลังบ ารุงในเขตที่รัสเซียยึดครองภาคตะวันออกและ

อีกลูกหน่ึงจะเจาะเข้าไปในหลุมหลบภัยตาม BUNKER ได ้จึงถือวา่เป็นอาวุธที่เป็น 

Game Changer และเปน็ท่ีเข้าใจว่า ยูเครนจะไม่ยิงอาวุธประเภทน้ีเข้าไปยังดินแดน

รัสเซีย เพื่อจ ากัดขอบเขตของการรบมิให้รัสเซียถือโอกาสอ้างวา่ ฝา่ยตรงข้ามจงใจ

ขยายการสงครามหรือ Escalation. 

 ในวันเดียวกัน กองก าลังรัสเซียได้ยอมรับความสูญเสียอย่างหนักทางเหนือ

ของบั๊คหมุต และนายพริก้อสซิน หัวหน้า WAGNER GROUP ได้ขอให้นายเซอร์เกย์

โชยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซีย เดินทางไปตรวจแนวรบในบั๊คหมุตด้วย
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ตนเอง ตามรายงานสดจากนิคเปตันวอลช์ขณะที่พิมพ์อยู่น้ี ฝ่ายรัสเซียและ WAGNER 

ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบอย่างแน่นอน 

 ตั้งแต่ปลายสัปดาหฺก่อนจนถึงต้นสัปดาห์น้ี ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้

แห่งยูเครนได้เดินทางเยือนประเทศหลักในยุโรปตะวันตกอย่างเป็นทางการ เร่ิมที่

สาธารณรัฐอติาลีโดยได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดมีัตตาเรลลา มีการตรวจแถว

กองเกียรติยศในท าเนียบประธานาธิบดี และหลังจากนั้น ได้หารือข้อราชการกับ

นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลน่ีและผู้น าของพรรคร่วมรัฐบาลรวมท้ังนายซิลวิโอแบร์ลุส

โกน่ี ซึ่งต้องเปลี่ยนท่าทีจากเดิมซึ่งโอนเอียงไปทางวลาดิเมียร์ปูตินมาสนับสนุนฝ่าย

ยูเครน ตามจุดยืนของเมโลน่ี 

 หลังจากนั้น ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ไปเข้าเฝ้าองคส์ันตะปาปาฟรานซิสในท่ี

ประทับส่วนพระองค์ ณ ส านักวาติกัน องค์สนัตะปาปาทรงพยายามจะติดตอ่กับ 

Bishop Kirill นิกายออโธด็อกซ์ ซึ่งสนับสนุนปูตินในการท าสงครามในยูเครน แต่ไม่

สามารถพบกันได้ องคส์ันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงหารือกับเซเลนสกี้เพื่อให้สงคราม

ในยูเครนยุติลงได้ แต่ไม่มีรายละเอียดของข้อเสนอในชั้นน้ี ตั้งแต่ปีทีแ่ล้ว องค์

สันตะปาปาฟรานซิสมิได้ทรงเห็นด้วยกับการรุกรานยูเครนของรัสเซีย 

 จากอิตาลี ประธานาธบิดีเซเลนสกี้เดินทางไปเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการ

และได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีชไตน์มายร์ ก่อนท่ีจะตรวจแถวกองเกียรติยศ

กับนายโอล้าฟโชลท์ซ์ นายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลเยอรมันได้เพิ่มความช่วยเหลือทาง

การทหารแก่ยูเครนเป็นมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ 

 ในวันจันทร์ท่ี 15 พฤษภาคม เซเลนสกี้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักร โดยได้

พบปะหารือข้อราชการกับนายริชชี่สุแน็ก นายกรัฐมนตรี ตามรายงานข่าว

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ย้ าถึงการจะได้รับความช่วยเหลือด้านเครื่องบินรบ เนื่อง

ด้วยนักบินยูเครนได้ไปรับการฝึกอบรมอยู่ในอังกฤษมาตั้งแตค่ราวไปเยือนครั้งท่ีแล้ว 

 ตามรายงานในวันเดียวกัน กองก าลังป้องกันภย้ทางอากาศของยูเครนได้รับ

ความส าเร็จอย่างดีเย่ียมในการยิงขีปนาวุธรัสเซีย 18 ชุดที่มุ่งท าลายเป้าพลเรือน
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บริเวณกรุงคิ้ฟตกอันรวมขีปนาวุธ Kinzhal 6 ลกู ทั้งๆ ที่รัสเซียข่มขู่มาก่อนว่า 

ขีปนาวุธ Kinzhal และรุ่นอื่นๆ มีความเร็วกว่าเสียงและพลังเกินกว่าที่จะถูกยิงสกัดได้ 

นับเป็นนิมิตหมายอันส าคัญยิ่งก่อนท่ียูเครนจะยกก าลังเช้าโจมตีตอบโต้รัสเซียในไม่ช้า

น้ี อันท่ีจริง ยูเครนเคยยิงขีปนาวุธ Ultrasonic ของรัสเซียตกมาก่อนน้ี เข้าใจว่าจรวดที่

ยูเครนใช้น่าจะเป็นแบบ PATRIOT ซึ่งได้รับจากสหรัฐ 

 แทบจะในทันทีท่ีได้รับข่าวจากต่างประเทศว่า ขีปนาวุธของรัสเซียถูกยิงตก    

เครมลินก็ได้เริ่ม “สงครามข่าว” เพื่อตอบโต้ว่าข่าวจากยูเครนไม่มีมูลความจริง และได้

ระดมยิงท้ังกรุงคิ้ฟและโอเดซ่า ปรากฏว่า ขีปนาวุธของรัสเซียท่ีถูกยิงมาท่ียูเครน 30 

ลูก ซึ่งอาจจะรวมโดรนด้วย ถูกยิงตก 29 ลูก พลเรือนยูเครนเสียชีวิตจากการโจมตี

ในช่วงกลางคืนครั้งล่าสุดนี้ 1 ศพ ส าหรับความเสียหายท่ีฐานยิงระบบ Patriot น้ัน มี

เพียงเล็กน้อย ซึ่งได้รับการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

 ประธานาธิบดีโวโลดิมรี์เซเลนสกี้ได้เดินทางไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

ในวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม และได้หารือกับเจ้าชายบิน ซาลมาน อันเป็นโอกาสให้ผู้น า

ยูเครนได้ทูลให้ทรงทราบถึงสงครามรุกรานของรัสเซียในยูเครนซึ่งยังเป็นภัยคุกคาม

ยูเครนต่อมาจนบัดน้ี หลังจากนั้น ประธานาธบิดีเซเลนสกี้ได้กล่าวค าปราศรัยต่อท่ี

ประชุมระดับสุดยอดของสันนิบาตอาหรับ เพื่อขยายความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับ

กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งเซเลนสกี้ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบถึงสถานะของ

สงครามที่รัสเซียก่อขึ้นตลอดกวา่ 1 ปีที่ผ่านมา อันกระทบถึงชาวยูเครนมุสลิมด้วย เซ

เลนสกี้ย้ าว่า “Russia’s aggressiveness in Ukraine does not come from strength” ไม่

แต่เท่านั้น ผลของสงครามได้ส่งผลกระทบไปถึงการส่งอาหารไปยังประเทศต่างๆ 

ท่ัวไปในโลก 

 การประชุมสันนิบาตอาหรับครั้งน้ีต่างจากในอดีต เพราะซาอดุิอาระเบียได้เชิญ

ให้ประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาสสาดแห่งซีเรียไปร่วมด้วย แม้จะถูกห้ามการติดต่อมา

ตั้งแต่ปี 2011 อันเป็นปีท่ีอัลอาสสาดได้ใช้ก าลงัปราบปรามผู้นิยมประชาธิปไตยในช่วง

การเร่ิมต้นของ “อาหรับสปริง” จนกลายเป็นสงครามกลางเมอืงอันยืดเยื้อมาจนทุก
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วันน้ี สงครามกลางเมอืงที่เกิดขึ้น สร้างความเสียหายอย่างสุดจะบรรยาย เปิดทางให้

ปูตินถือโอกาสส่งทหารทุกเหล่าทัพเข้ามาตั้งฐานทัพในซีเรีย ตั้งแต่วันท่ี 30 กันยายน 

2015 รวมทั้งฐานทัพเรือที่ลาตาเกีย ท าให้ชาวซีเรียต้องลี้ภัยไปยังต่างประเทศหลาย

ล้านคนจนทุกวันนี้ ที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไม่ถูกจ าคุกและทรมาณจนถึงแก่ชีวิต ก็

ถูกก าลังของอลัอาสสาดโจมตีท้ิงระเบิด ตลอดจนอาวุธเคมีอันต้องหา้ม แม่ทัพรัสเซีย

ท่ีปูตินตั้งให้มาบัญชาการรบในซีเรียอย่างน้อยสองคนได้รับการขนานนามว่าเป็น 

Butcher of Syria หลังจากท่ีได้กระท าทารุณกรรมในเช็คชเนียและดินแดนแบบ

เดียวกัน นครมรดกโลกเช่นอาเล็บโป โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลอีกหลาย

แห่งถูกโจมตีพังราบ จนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไดพ้ยายามลงมติให้

ลงโทษฐานฆ่าล้างเผา่พนัธุ์และอาชญากรรมสงคราม แต่ถูกรัสเซียใช้สทิธิยับย้ัง และ 

ฯลฯ แต่ซาอุดอิาระเบียก็วางตัวเหมือนไม่รับรู้ ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวเช่น

ฉบับน้ีได้ท ารายงานเกี่ยวกับสงครามในซีเรียอย่างละเอียดน าเสนอมาแล้ว จึงไม่น่า

แปลกใจที่เมื่อเจ้าภาพให้การต้อนรับอย่างเต็มที่เมื่อบาชาร์อัลอาสสาดเดินทางไปถึงที่

ประชุมสันนิบาตอาหรับ ชาวซีเรียจึงแสดงความโกรธแค้นและขมขื่นอย่างเห็นได้ชัด 

เพราะปรากฏภาพทางโทรทัศน์ระหว่างประเทศหลายข่องทาง 

 ในอีกทางหน่ึง ตูนิเซียซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากวงการระหว่างประเทศว่า

เป็นประเทศแรกท่ีได้รับความชื่นชมในการปฏิรูปทางการเมืองในรูปของอาหรับสปริง

ในปี 2011 โดยไม่ตอ้งมีการเสียเลือดเสียเน้ือ มาบัดนี้กลับถูกประธานาธิบดี Kais 

Saied ล้มล้างผลงานอนัควรแก่ความชื่นชมและสรรเสริญไปเสียแลว้   

  

จากเจ็ดดาห์ในซาอุดอิาระเบีย ประธานาธิบดเีซเลนสกี้ได้เดินทางไปยังเมือง   

ฮิโรชิมาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อร่วมการประชุมกลุ่ม จี 7 ดว้ยตนเอง  ตามรายงานจาก   

บีบีซี เซเลนสกี้เดินทางโดยเครื่องบินของสายการบินแอร์ฟร้านส์เที่ยวพิเศษที่เข้าใจว่า

รัฐบาลในยุโรปจัดให้ไปถึงท่าอากาศยานฮิโรชิมาในวันเสาร์ท่ี 20 พฤษภาคม และได้

พบกับนายกรัฐมนตรีกิชิดะแห่งญี่ปุ่น ประธานาธิบดีไบเดน และผู้น าคนอื่นๆ ซึ่งมี
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นายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดี้แห่งอินเดีย ประธานาธิบดีโจโกวิโดโยแห่งอินโดนีเซีย 

ประธานาธิบดีลลู่าดาซิลวาแห่งบราซิลและผู้น าเวียดนามไปร่วมด้วย 

 กลุ่ม จี 7 ไดอ้อกถอ้ยแถลงว่าจะให้ความช่วยเหลือจนยูเครนได้รับชัยชนะใน

สงคราม เพือ่ให้เซเลนสกี้มั่นใจได้ว่า ประเทศพันธมิตรจะให้ความช่วยเหลือต่อไปโดย

ไม่มี “ความออ่นล้า” ตามท่ีมีข่าวว่า ยูเครนมีความห่วงกังวล 

 ท่ีส าคัญไม่น้อยส าหรับประธานาธิบดีโวโลดิมรี์เซเลนสกี้ได้แก่การท่ี

สหรัฐอเมริกาได้แสดงความไม่ขดัข้องที่จะอนุญาตให้ประเทศในยุโรป เช่นโปแลนด์

และ/หรือโรมาเนียจะส่งเครื่องบินรบแบบ F-16s ให้แก่ยูเครน โดยสหรัฐจะให้ความ

ร่วมมือในการฝึกอบรมการใช้เครื่องแบบน้ี โดยนายเจ๊คซัลลิแวน ที่ปรึกษาฝ่ายความ

มั่นคงของประธานาธิบดีชี้แจงว่า การอนุญาตให้ส่ง F-16 น้ี เป็น “part of Ukraine’s 

long-term self-defense” นอกจากน้ี สหรัฐยังเพิ่มความช่วยเหลือแก่ยูเครนอีก 375 ล้าน

ดอลลาร ์

 เครมลินได้ต าหนิการตัดสินใจให้เครื่องบิน F-16 แทบจะในทันที โดยถือว่าเป็น

ความผิดพลาดอย่างมหันต์ (colossal) ท้ังๆ ที่เซเลนสกี้ได้ให้ค ามั่นว่า ยูเครนจะไม่

น าไปใช้ในเขตของรัสเซียอย่างแน่นอน  โดยในวันก่อนหน้านั้น นายเซอร์เกย์โชยกู 

รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียได้เดินทางไปตรวจสถานการณ์ที่ซาโปริซเซียซึ่งยังถูกรัสเซีย

ยึดตรองอยู่ และเช่นเคยได้มีการประดับเหรียญให้ทหารรัสเซียด้วย  ส่วนเจ้าหน้าที่         

เท็คนิกของยูเครนก็ยืนยันแก่ผู้สื่อข่าวว่า จะหลีกเลี่ยงการโจมตีท่ีโรงไฟฟ้าพลัง

นิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในยุโรปต่อไป แต่ในช่วงกลางคืนรัสเซียได้ระดมการโจมตีทั้งกรุง

ติ้ฟ และเมอืงอื่นๆ ทั่วยูเครน 

 ในวันท่ี 20 พฤษภาคม นายพรีก้อสซิน หัวหน้า WAGNER GROUP ไดอ้้างว่า

กลุ่มของเขาได้ยีดครองบั๊คหมุตได้แล้ว และในวันอาทิตย์ท่ี 21 พฤษภาคม เครมลินได้

แถลงว่า รัสเซียสามารถ “ปลดปล่อย” บัค๊หมุตได้หมดแล้ว ในชั้นแรก รายงานจาก

ยูเครนชี้แจงว่า เมืองบั๊คหมุตพังทลายท่ัวไปหมดหรือ “in ruins” แต่กองก าลังของ

ยูเครนยังคงล้อมรอบตวัเมืองอยู่ รวมทั้งบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง โดยการ
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สู้รบกับฝ่ายรัสเซียยังมีอยู่ ส่วนประธานาธิบดเีซเลนสกี้ ซึ่งอยู่ในท่ีประชุม จี 7 ท่ี

เมืองฮิโรชิมา ได้ปฏิเสธข้ออ้างของรัสเซียและว่า ยูเครนยังปฏิบัติการต่อต้านฝ่าย

รัสเซียอยู่ขณะน้ี ในทางปฏิบัติ รัสเซียก็ทราบดีว่ากองก าลงัของยูเครนยังเคลื่อนไหว

อยู่ในบั๊คหมุต โดยได้ระดมยิงปืนใหญ่มาสกัดแนวหน้าของยูเครนอยู่ตลอดเวลา 

 ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารตั้งข้อสังเกตว่า ในความพยายามที่จะให้สามารถอ้าง

ว่าฝ่ายตนได้ชัยชนะที่บั๊คหมุต ฝ่ายรัสเซียสูญเสียทหารไปถึง 5 ต่อ 1 โดยส่วนเทียบกับ

ฝ่ายยูเครนหรือรวมถึงหน่ึงแสนคนในหลายเดือนท่ีเปิดฉากการรบท่ีบั๊คหมุต อันมิได้มี

ความส าคัญทางยุทธศาสตร์เท่าใดนัก ฝ่ายยูเครนได้รบด้วยเพื่อตรึงกองก าลังฝา่ย

รัสเซียไว้ที่น่ันและท าความเสียหายให้แก่ข้าศึกท่ีพยายามรุกคืบแบบ “meat grinder” จึง

เป็นฝ่าย “ถูกบด”  

 ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานในวันจันทร์ท่ี 22 พฤษภาคมวา่ การยึดครองบั๊ค  

หมุตในระยะนี้ไม่มีความหมายอย่างใด เพราะตามความเป็นจริง เมืองบั๊คหมุตถูก

ท าลายจนไม่มีอะไรเหลือ (ในรายงานใช้ค าว่า There is nothing there”)  กองก าลังของ

ยูเครนยังควบคุมพื้นท่ีบางส่วนอยู่ ส่วน WAGNER GROUP ซึ่งเป็นก าลังในการรุกคืบ

ต้องการให้ก าลังทหารรัสเซียเข้าไปแทนท่ี โดยนายพรีก้อสซินกล่าวว่า ทั้งกลุ่มจะถอน

ก าลังออกจากยูเครน “ในวันพฤหัสบดี ซึ่งประกาศของหัวหน้าว๊าคเน่อร์ นั้น จะเชื่อ

ท้ังหมดมิได้ ท่ีแน่ก็คือ-และได้เคยกล่าวถึงมาแล้ว-บรรดาบุคคลชั้นน าของรัสเซียเป็น

ตัวแสดงที่ก าลังดูจังหวะท่ีจะเข้าแทนวลาดิเมยีร์ปูติน ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่ง

อยู่ในสายของพรรครีพับลิกัน ในขณะท่ีในระยะนี้ปูตินมิได้มีบทบาทเท่าใดนัก “แต่ผู้ที่

จะขึ้นมาแทนย่ิงร้ายกาจกว่าปูตินอีก” อันเป็นการคาดการณ์ที่ข้าพเจา้ไม่เห็นด้วย 

เพราะดูจะมองข้ามความเป็นไปได้ที่ฝ่ายต่อต้านภายในซ่ึงต่อต้านการท าสงครามกับ

ยูเครนด้วยจะ “จัดการ” กับปูตินและคนใกล้ชดิต่อไป โดยพวกน้ีมีอยู่ท้ังภายนอกและ

ภายในรัสเซีย รายงานกระแสหน่ึงในวันท่ี 22 พฤษภาคม กล่าวถึงพวกต่อต้านรัสเซียท่ี

อยู่ในบริเวณชายแดนต่อจากยูเครน ได้จุดระเบิดตามรอบนอกของเบลโกร็อดอัน

ตั้งอยู่ติดกับเบลารุส 
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 รายงานต่อมาในวันอังคารท่ี 23 พฤษภาคมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กองก าลัง

ดังกล่าวมีนามวา่ Anti Putin Russian or Freedom of Russia Legion ซึ่งมีก าลังพล

ประมาณ 250 คน เป็นพวกท่ีส านักข่าวใช้ค าวา่ Die-Hards บางครั้งกช็่วยรบให้ยูเครน

เพื่อต่อตา้นรัสเซียของปูติน เข้าใจว่า พวกน้ีมิได้มีเพียงในบริเวณระหว่างเบลโกร็อด

กับพรมแดนยูเครน เนื่องจากมีข่าววา่ พวกตอ่ต้านสงครามซึ่งหลบหนีไปทางประเทศ

เครือรัฐเอกราชก็ได้หันมาต่อตา้นรัสเซียด้วย 

 ตามรายงานจากภูมิภาคในวันท่ี 23 พฤษภาคม ผู้ว่าการเมืองเบลโกร็อดได้สัง่

ให้อพยพประชาชนในเมืองออกไป เพื่อให้ทหารรักษาความปลอดภัยของรัสเซียกวาด

ล้างกองก าลังต่อต้านปูตินให้หมด ซึ่งไม่แน่นักว่าจะท าได้งา่ยนัก เพราะฝ่ายต่อต้าน

สามารถหลบข้ามแดนเข้าไปในยูเครนได้โดยง่าย และกองก าลังของยูเครนก็ย่อม

ต่อต้านทหารรัสเซียมิให้ล้ าเข้าไป 

 ตามรายงานของผู้ว่าการเบลโกร็อด โดรนจากฝ่ายใดเชาไม่อาจจะบ่งชัดได้ ท า

ให้ชาวรัสเซียในเขตของเขาต้องได้รับการรักษาพยาบาล 9 คน และแสดงความไม่

พอใจในการท าหน้าที่ของทหารรัสเซียซึ่งเขาเห็นว่าไม่มีความสามารถพอท่ีจะปกป้อง

ประชาชน  

 เครมลินอ้างต่อมาว่า การปราบปราม “กลุ่มก่อการร้าย” ในบริเวณเบลโกร็อด

ส าเร็จผลด้วยดี อันมิไดส้ะท้อนถึงสถานการณท่ี์แท้จริงแต่อย่างใด เพราะกองก าลัง

รัสเซียซึ่งจะใช้ในการปราบปรามฝ่ายต่อต้านปตูินได้กระจายไปในสมรภูมิต่างๆ จน

เหลือก าลังที่ใช้การอย่างได้ผลเบาบางลงมาก (Spread too thin) โดยฝ่ายต่อต้าน

สามารถอา้งได้ว่า ฝ่ายตนได้ยึดพื้นท่ีในภูมิภาคเบลโกร็อดได้มากขึ้น นอกจากน้ัน ยังมี

ฝ่ายต่อต้านเพิ่มขึ้นอีก ในชื่อว่า National Republican Army ในภาคอืน่ของรัสเซีย  

 ในวันท่ี 23 พฤษภาคม  รัฐมนตรีช่วยว่าการวิทยาศาสตร์ฯ รัสเซียซึ่งไม่เห็นด้วย

กับการท าสงครามในยูเครน เกิดป่วยในเครื่องบิน และถึงแก่ชีวิตเมือ่เครื่องบินลงจอด 

เป็นอีกคนหน่ึงท่ีถูกสังหาร เพิ่มขึ้นจากอีกนับสิบรายท่ีเสียชีวิตเนื่องจากทัศนะต่างจาก

ปูติน หลายศพด้วยการตกจากหน้าต่างชั้นสูงของโรงพยาบาล 
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 ในวันเดียวกันนี้ ทนายของนายเอวั่นเกอร์สโตวิช ผู้สื่อข่าวหนังสือพมิพ์วอลล์

สตรีทเจอร์นอลของอเมริกันได้ถูกน าตัวไปขึ้นศาลเพื่อจะขอให้ปล่อยตัว ศาลรัสเซียได้

พิจารณาค าขอแล้ว ตัดสินให้คุมตัวเขาก่อนด าเนินคดีไว้อีกนานขึ้นจนถึงวันท่ี 30 

สิงหาคม 

 ในการประชุมกลุ่ม จี 7 ที่ฮิโรชิมา กลุ่มได้ประกาศมาตรการคว่ าบาตรรัสเซีย

เพิ่มเติม โดยตั้งเป้าไปท่ีภาคสินแร่มีค่า เช่นอญัมนี รวมทั้งเพ็ชรพลอยซึ่งรัสเซียเคย

มีอยู๋มาก รัสเซียได้ตอบโต้ด้วยการคว่ าบาตรตัวบุคคล อันรวมถึงอดตีประธานาธิบดีโอ

บามา นักหนังสือพิมพแ์ละนักข่าวในสังกัดซีเอ็นเอ็นและส านักข่าวอเมริกันอื่นๆ ใน

วันน้ี (ท่ี 24 พฤษภาคม) บุตรีของข้าพเจา้แจ้งว่า ทางการรัสเซียได้สั่งปิดโรงเรียน

นานาชาติ Anglo American School ในกรุงมอสโก ซึ่งลูกสาวของขา้พเจ้าและลูกๆ ของ

ข้าราชการเคยเป็นนักเรียน สมัยท่ีข้าพเจ้าเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก อัน

ตั้งอยู่ได้แม้ในระยะสงครามเย็น อาจจะเพราะบรรดาครูท้ังหลายเป็นชาวต่างประเทศ 

ซึ่งสมัยน้ันมีครูอังกฤษ นิวซีแลนด์ อเมริกัน และ ฯลฯ ที่ตั้งของโรงเรียนชั้นมัธยม

ปลายอยู่ในสถานเอกอคัรราชทูตอเมริกันซึ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ แต่รัฐบาลสหรัฐไม่ยอม

ไปใช้ เน่ืองจากฝ่ายโซเวียตได้ฝังเครื่องดักฟังเสียงไว้เต็มไปหมด ท านองเดียวกับ

ตราส ญลักษณส์ถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ ณ กรุงมอสโกท่ีเต็มไปด้วยไมโครโฟนดักฟัง

ซึ่งเอกอัครราชทูต Adlai Stevenson ผู้แทนถาวรสหรัฐ แสดงให้นานาชาติได้เห็นใน

การประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์

ด้วย   

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 25 พฤษภาคม ศ านักงาน Press Office of 

Yevgeny Prigozhin แถลงข่าวว่ากองก าลัง WAGNER จะถอนจากยูเครนเร่ิมแต่ในวันที่ 

25 พฤษภาคม โดยจะถอนเสร็จในวันท่ี 1 มิถุนายน ผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียให้

ความเห็นว่า นายพรีก้อสซินก าลังคิดหาทางออกอื่นๆ อันรวมทั้งคอยเฝ้าดูความ

เคลื่อนไหวของบรรดาชนชั้นน าในเครมลิน เผื่อจะเปิดทางให้เขาเขา้ไปเป็นใหญ่ใน

กรณีที่ปูตินตกอ านาจ หรือ ยกก าลังทหารจ้างอันรวมถึงอดีตนักโทษด้วยไปหารายได้

จากทรัพยากรมีค่าตามประเทศในภูมิภาคแอฟริกาเช่นท่ีเคยท าเมื่อได้รับค าสั่งจาก
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ปูติน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีรัสเซียถูกจี 7 ท่ีฮิโรชิมาคว่ าบาตรด้านอัญมนีมีค่า เช่นท่ีเคย

ท าแร่ทองค าในซูดานโดยใช้บริษัทซึ่งแบ่งผลประโยชน์ให้แก่นายพลท้ังสองที่ก าลังท า

สงครามกลางเมืองในซูดานขณะน้ีมาหลายปี 

  

 ในปากีสถาน ศาลสูงซึ่งวินิจฉัยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การจับกุมอดีต

นายกรัฐมนตรีอิมรานข่านไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ปล่อยตัว ซึ่งฝา่ยทหารพิเศษ

ต้องปฏิบัติตาม  

 ในวันท่ี 12 พฤษภาคม ฝ่ายท่ีจับตัวข่านไปได้ปล่อยตัว แต่นายอิมรานข่านเชื่อ

ว่า ฝ่ายตรงข้ามคงจะหาทางจับตัวเขาอีก ผู้สังเกตการณ์เชื่อว่า พลเอก Munir ผู้

บัญชาการทหารคงหาทางยึดอ านาจ เช่นท่ีเคยครองอยู่ในอดีต ข่านจึงได้เรียกร้องให้มี

การเลือกตั้งใหม่ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันในปากีสถานคงจะไม่เห็นด้วย 

 หลายประเทศกังวลในความวุ่นวายของปากีสถานซึ๋งเกิดขึ้นหลังน้ าท่วมใหญ่

ลดลง เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีอาวุธนิวเคลียร์ เช่นเดียวกับอินเดียท่ีเป็นคู่อริกันมา

นาน จนถึงบัดนี้ อินเดียยังเงียบเฉยอยู่ แต่ไม่น่าที่อินเดียจะเข้าไปแทรกแซงในชั้นน้ี 

  

เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม เอกอัครราชทูตสหรัฐประจ าแอฟริกาใต้ไดแ้ถลงต่อ

สาธารณะว่า รัฐบาลแอฟริกาใต้ภายใต้ประธานาธิบดีซีริล รามาโปซาได้อนุมัติให้

บรรทุกอาวุธทางเรือของรัสเซียไปให้รัสเซียภายใต้ปูตินเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว 

รัฐบาลแอฟริกาใต้จะแถลงตอบขอ้กล่าวหาตอ่ไป ตามค าแถลงซึ่งไดร้ับในวันศุกร์ท่ี 12 

พฤษภาคม แอฟริกาใตแ้จ้งว่า จะสอบสวนข้อเท็จจริง “โดยอืสระ” เพราะแอฟริกาใต้มี

นโยบายเป็นกลาง 

 ตามข่าวก่อนหน้านี้ แอฟริกาใต้ได้งดเว้นออกเสียงในข้อมติสหประชาชาติใน

กรณีรัสเซียรุกรานยูเครน และเมื่อปลายปีท่ีแล้ว นายเซอร์เกย์ล้าฟรอฟ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ได้เดินทางไปหารือข้อราชการกับ
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แอฟริกาใต้ และแม้จะมีข่าวว่า ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศได้ออกหมายจับ 

วลาดิเมียร์ปูติน วงการสื่ออิสระก็ไม่แน่ใจว่า แอฟริกาใต้จะจับกุมตัวปูตินหรือไม่ แต่มี

การยืนยันว่า รามาโปซาได้เชิญปูตินให้ไปร่วมการประชุม BRICS และเขาได้ตอบรับ

แล้ว ส่วนจะไปหรือไม่ น้ัน ไม่มีใครทราบในชั้นน้ี เพราะปูตินเป็นบุคคลประเภทท่ีไม่

วางใจฝ่ายใดงา่ยๆ  การท่ีประเทศท่ีสามด าเนินการจับกุมเกิดขึ้นในกรณีของนายพล 

ปิโนเช่ของชิลี ซึ่งถูกจับที่สหราชอาณาจักร แตใ่นท่ีสุดมีการส่งตัวไปด าเนินคดีท่ีกรุง

ซานติเอโก ในประเทศชิลี 

 ในวันจันทร์ท่ี 15 พฤษภาคม มีข่าวว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐปรจ าแอฟริกาใต้ได้

ขออภัยท่ีข้อกล่าวหาดงัข้างต้นดูจะไมถู่กต้อง เพราะทราบต่อมาว่า เรือของรัสเซียล าท่ี

กล่าวถึงมิไดม้ีอาวธุ อนัเป็นเรื่องค่อนจ้างแปลก ซึ่งต้องคอยติดตามข่าวนี้ต่อไป 

เน่ืองจากเอกอัครราชทูตไม่น่าจะกลา่วหาเช่นท่ีเกิดขึ้น เพราะถึงระดับนั้นแล้ว จะ

แถลงข่าวออกไปโดยท่ีฐานข่าวไม่แน่นอนดูจะผิดวิสัยวิชาชีพทางการทูต  

 ตามรายงานระหว่างประเทศในวันท่ี 16 พฤษภาคม ประธานาธิบดีรามาโปซา

ชี้แจงว่า แอฟริกาใต้วางตัวเป็นกลางและมไิดส้่งอาวุธไปให้รัสเซีย แต่ตามข่าวแหล่ง

เดียวกัน ผู้บัญชาการทหารแอฟริกาใต้ได้เดินทางไปเยือนกรุงมอสโก ซึ่งแหล่งข่าวมิได้

แจ้งเหตุผล  อีกประการหน่ึง วงการภายนอกมิได้ทราบรายละเอียดของการท่ีรัฐมนตรี

ล้าฟรอฟของรัสเซียไปเยือนแอฟริกาใต้จนบัดนี้ ต่างจากการท่ีเขาไปเยือนซูดานซึ่ง

ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้ให้ข้อมลูมาพอสมควรในฉบับก่อนหน้านี้ ที่

รายงานไว้ในฉบับอื่นๆ ได้แก่การท่ีเซอร์เกย์ล้าฟรอฟได้พบกับผู้น ามาลีที่

สหประชาชาติและได้เดินทางไปหารือกับผู้น าทางทหารของมาลี ก่อนท่ีจะกดดันให้

ฝรั่งเศสถอนตัวออกไป และการสังหารหมู่อย่างโหดเห้ียมในมาลีโดย WAGNER 

GROUP 

 เมื่อเวลา23.43 ตามเวลาในประเทศไทยของวันท่ี 18 พฤษภาคม ส านักข่าวซี

เอ็นเอ็น โดยคริสติน่าแม็คฟาเลน ได้เสนอขา่วการแถลงข่าวของนายปาเต็ล รองโฆษก

ท าเนียบขาวว่า สหรัฐทราบจากเอกอัครราชทูตประจ าแอฟริกาใต้ว่า เมื่อเดือน
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พฤศจิกายน ปีที่แล้วเรือขนส่งสินค้ารัสเซียได้รับอาวุธที่เมืองท่า Cape-Town เพื่อน า

กลับไปรัสเซีย รฐับาลสหรัฐยังไม่ได้รับค าปฏิเสธจากรัฐบาลแอฟริกาใต้ ซึ่งแถลงวา่จะ

สอบสวนข้อเท็จจริง ไม่แต่เท่านั้น แอฟริกาใต้ จีนและรัสเซียได้ซ้อมรบทางทะเล

ร่วมกัน ซึ่งนาย Zane Dangar อธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความ

ร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศแอฟริกาใต้ ตอบว่าเร่ืองการซ้อมรบเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ ปีน้ี นั้น แอฟริกาใต้ก็ซ้อมรบกับสหรัฐมาก่อนแล้วเช่นกัน แม็คฟาเลนจึง

ย้อนถามว่า ท าไมจึงร่วมซ้อมรบในวันเดียวกับวันท่ีรัสเซียยกก าลังเข้าบุกยูเครน คือ

วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ อธบิดีตอบว่า คงจะเป็นเหตุบังเอิญ ส่วนเร่ืองการส่งอาวุธไป นั้น 

เชื่อว่ามิใช่กรณีที่เกิดขึ้นจริง และทางการแอฟริกาใต้คงจะได้สอบสวนข้อเท็จจริงไป

แล้ว 

 คริสติน่าแม็ตฟาเลนถามต่อไปว่า โดยท่ีในเดือนสิงหาคมนี้แอฟริกาใต้จะ

จัดการประชุมกลุ่ม BRICS ในฐานะที่แอฟริกาใต้ได้ให้สตัยาบันต่อศาลอาชญากรรม

ระหว่างประเทศแล้ว แอฟริกาใต้จะด าเนินการตามหมายจับเพื่อด าเนินคดีกับวลาดิ

เมียร์ปูตินตามพันธกรณีต่อศาลฯ ตามสนธิสญัญากรุงโรมหรือไม่ อธิบดีตอบว่า เขา

จะต้องพิจารณาดูขอ้ผกูพันตามกฎหมายเสียก่อน จึงขอไม่ตอบในชั้นน้ี  

 

  

 Recep Tayyip Erdogan ได้ปูพื้นฐานสู่ระบบอัตตาธิปไตยหรือ Autocracy อยู่

นานป ีตั้งแต่ช่วงที่เป็นนายกรัญมนตรีเมื่อปี 2014 เมือ่เขาตอ้งเปลี่ยนไปเป็น

ประธานาธิบดี ซึ่งเดิมมิได้มีอ านาจในการปกครองเต็มที่ จึงไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐธรรมนูญ อันท าให้มีการรวบอ านาจมาอยู่ท่ี

ประธานาธิบดี ซึ่งโลกภายนอกเข้าใจกันดีว่า จุดมุ่งหมายของเออร์โดวันอยู่ท่ีใด  

 ส่วนการด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของตุรกี นั้น มีวาระละ 5 ปี เน่ืองจากเขา

มิได้ด าเนินการเช่นเดียวกับปูตินแห่งรัสเซียและสีจิ้นผิงแห่งจีน ซึ่งได้ต่ออายุการด ารง

ต าแหน่งประธานาธิบดไีปเกินสองวาระเรียบร้อยแล้ว 
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 การเลือกตั้งประธานาธบิดีและสมาชิกสภาของตุรกีจึงมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 14 

พฤษภาคม เช่นเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย 

 ในขณะท่ีผลการเลือกตัง้ในประเทศไทยเป็นที่ทราบกันประมาณเที่ยงคืนของวัน

เลือกตั้ง แม้ผลอย่างเปน็ทางการจะต้องได้รับการประกาศโดยคณะกรรมการการ

เลือกตั้งตอ่ไป ในตุรกี ปรากฏผลว่าผู้ได้คะแนนน าในตุรกีท้ังคู่มิได้คะแนนเกินร้อยละ 

50 คอืเออร์โดวันได้ร้อยละ 49.41 และ Kemal Kalicdaroglu ได้ร้อยละ 44.96 

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ Election Council จึงจะให้ท้ังสองแข่งขันรอบตัดสินใน

วันท่ี 28 พฤษภาคม ศกน้ี ซึ่งหมายความว่าผู้เลือกตั้งฝ่ายคา้นซ่ึงรวมพลังกันจะออก

เสียงให้แก ่Kalicdaroglu 

 ผู้เชี่ยวชาญกิจการตุรกีกล่าวในรายการ Global Public Square ทางซีเอ็นเอ็นใน

วันอาทิตย์ท่ี 21 พฤษภาคม ว่าการท่ีนายเออร์โดวันท าคะแนนได้ดีกว่าท่ีควรสืบ

เน่ืองมาจากการท่ีเออร์โดวันซึ่งเป็นอัตตาธิปัตไิด้ใช้อ านาจเบ็ดเสร็จในการเข้าครอง

สถาบันต่างๆ ของชาตแิละจ ากดัการแช่งขัน กับควบคุมสื่อทุกประเภท ผู้อยู่ใต้อ านาจ

ได้ออกกฎหมายหลายฉบับอันท าให้เขาได้เปรียบในทางการเมือง คูแ่ข่งที่ได้รับความ

สนับสนุนอย่างกว้างชวางได้แก่นาย Ekrem Imamoglu นายกเทศมนตรีนครอิสตันบูล 

ก็ถูกด าเนินคดีก่อนการเลือกตั้งและถูกจ าคุก กับถูกถอนสิทธิทางการเมืองด้วยข้อหา

ว่า ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ซึ่งเขาได้ยืนอุทธรณ์แต่ยังไม่ทราบผลจนบัดนี้   

 เออร์โดวันอาจจะเสียเปรียบบ้าง เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจตุรกีตกหนัก

มาก ค่าเงิน LIRA ลดต่ าลงอย่างน่าวิตก อัตราเงินเฟ้อสูงเช่นหลายประเทศ 

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ ยังท้ิงซากปรักหักพังท่ัวไปหมด คนไร้ท่ีอยู่

อาศัยมีเป็นจ านวนมาก โดยคนส่วนใหญ่เห็นว่า รัฐบาลภายใต้เออร์โดวันขาดการ

เตรียมป้องกันภัยอย่างมาก และได้เร่งก่อสร้างอาคารสูงโดยปราศจากการควบคุมตาม

กฏเกณฑ์ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย 

 แต่ผู้สมัครในรอบแรกยังมีฝ่ายขวาจัดอยู่คนหน่ึง คือนาย Sanin Ogan ซึ่งในชั้น

น้ียังไม่แน่ว่าเขาจะแนะให้ผู้ท่ีสนับสนุนเขาออกเสียงให้แก่ใครในรอบตัดสิน แต่เขา
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แถลงว่า เขาจะเป็น Kingmaker ส่วนนายเออร์โดวัน นั้น ประกาศต่อผู้ชุมนุมทาง

การเมืองในกรุงอังการาว่า เขามั่นใจที่จะได้ชยัชนะ ในขณะท่ีคู่แข่งจะต่อสูจ้นถึงท่ีสุด

เพื่อน าประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตย 

 ตุรกีมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศอยู่ไม่น้อย เพราะเป็น

ประเทศใต้สุดของนาโต้ ไม่แต่เท่านั้น ประธานาธิบดีเออร์โดวันได้สร้างปัญหาอย่าง

มากด้วยการขัดขวางการเข้าเป็นสมาชิกนาโตข้องสวีเดน ส าหรับฟินแลนด์ซึ่งได้เข้า

เป็นสมาชิกที่ 31 ของนาโต้ก็ต้องเสียเวลาอยู่นาน ส่วนท่าทีของเออร์โดวันในปัญหา

ยูเครน นั้น ก็เป็นอุปสรรคบ้างเป็นครั้งคราว เพราะเขาถือว่า ความสมัพันธ์ระหว่างเขา

กับปูตินน้ัน “positive” ดี ท่ีกล่าวเช่นน้ีมิได้หมายความว่า ตุรกีเข้าข้างปูติน เนื่องจาก

ตุรกียังต้องพึ่งอาวุธทันสมัยหลายอย่างจากสหรัฐ และตุรกีได้เคยจ าหน่ายโดรน

อันตรายให้แก่ยูเครน ไม่แต่เท่านั้นตุรกีได้มีส่วนช่วยให้ยูเครนสามารถส่งธัญพืชไปยัง

ตลาดต่างประเทศท่ีต้องการได้โดยผ่านท่าเรือที่อิสตันบูล และตั้งแตต่้นจนบัดนี้ ตุรกี

ยังปิดเส้นทางออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยการปิดข่องแคบบ้อสพอรัสและดาร์

ดาเนลโดยไม่อนุญาตให้เรือรบรัสเซียผ่านเข้าออกได้จนบัดนี้ 

ความเป็นมาของเรื่องน้ีดูจะย้อนไปถึงความขดัแย้งกันระหว่างเออร์โดวันกับ

ปูตินตั้งแต่ระยะที่กองก าลังของตุรกียิงเครื่องบนิรบของรัสเซียตกในบริเวณพรมแดน

ติดต่อระหว่างตุรกีกับซีเรีย อันเป็นเหตุให้ปูตินโกรธเออร์โดวันมากถึงขั้นสั่งให้ตั้งฐาน

ยิงขีปนาวุธแซม 300 และ 400 ขึ้นท่ีภาคเหนือของซีเรียและคงตั้งอยู่ต่อมา 

นอกเหนือจากฐานบินและฐานทัพเรือที่ลาตาเกียซึ่งมีอยู่แล้ว ท้ังสองเผด็จการคืนดีกัน

ได้ เมื่อเออร์โดวันส่งสารไป “ขออภัย” ปตูินและยอมไปพบกับเขาอย่างนอบน้อมถ่อม

ตนถ้าจ าไม่ผิดท่ีโซชิ (Sochi) ในรัสเซีย แต่ฐานก าลังต่างๆ ของรัสเซียในซีเรียยังคงอยู่

ต่อมาจนบัดน้ี บทบาทของฐานทัพเรือที่ลาตาเกียต่อสงครามกลางเมอืงในซูดาน

ปรากฏอยู่ในบทความในฉบับก่อนหน้านี้อยู่แล้ว 

ในตืนวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม ตามเวลาในประเทศไทย นายเออร์โดวันได้ให้

สัมภาษณ์เต็มรายการแก่เบ็คกี้แอนเดอร์สันแห่งซีเอ็นเอ็น ซึ่งเขาแสดงความมั่นใจวา่
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เขาจะชนะการเลือกตั้งรอบตัดสิน เพราะเขาชนะมา 16 ครั้งแล้ว ตลอด 20 ปีที่เป็นผู้

น ามาจนบัดนี้ ส าหรับคู่แข่งในวันท่ี 28 พฤษภาคม น้ัน  เออร์โดวันว่าเขาเป็นผู้ชนะมา

ท้ัง 6 ครั้ง  

เออร์โดวันว่า วิธีการของเขาในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้แก่การลดอตัรา

ดอกเบี้ย เพราะเขาเห็นว่าดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อเป็นปัจจัยเชื่อมโยงกัน อันเป็นแนวทาง

ท่ีต่างจากวิธีการของประธานธนาคารกลางในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งสหรัฐ

ใช้การปรับอัตราขึ้นต่อเน่ืองกันอันอาจเป็นเหตุผลท่ีอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐได้ลดต่ าลง

จนบัดนี้สิบเดือนต่อเน่ืองกัน และในประเด็นน้ี เบ๊คกี้แอนเดอร์สันได้ตั้งข้อสังเกตว่า 

ในรอบปีที่ผ่านมา เออร์โดวันได้เปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารชาติในตุรกีมาถึง 4 คน โดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเห็นว่า ธนาคารกลางควรเป็นสถาบันอิสระ แต่ระบบของตุรกีดู

จะเป็นไปตามระบอบอตัตาธิปไตย เนื่องจากอ านาจสูงสุดอยู่ท่ีรัฐประมุขซึ่งท าหน้าที่

หัวหน้ารัฐบาลแต่ผู้เดียว ซึ่งในการให้สัมภาษณ์ เออร์โดวันเห็นว่าการท่ีจะมีการ

เลือกตั้งรอบตัดสินแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย แม้คนภายนอกจะเห็นต่างจากน้ีก็

ตาม 

ตามรายงานในวันท่ี 22 พฤษภาคม นายโอแกน หัวหน้าพรรคขวาจัดได้แถลงวา่ 

เขาและพลพรรคจะสนับสนุนนายรีเซพ เตยิบ เออร์โดวันในการเลือกตั้งรอบตัดสินใน

วันท่ี 28 พฤษภาคม ศกน้ี ท าให้โอกาสของนายเออร์โดวันดีขึ้น เพราะในการเลือกตั้ง

รอบแรกนายโอแกนได้คะแนนประมาณร้อยละ 5    

 

 สงครามกลางเมืองอันเป็นการช่วงชิงอ านาจระหว่างสองนายพลในซูดานยังคง

สร้างความยากล าบากให้แก่พลเมืองสืบต่อมา แม้จะมีข่าวการตกลงหยุดยิงเป็นระยะๆ 

ตามตัวเลขของสหประชาชาติซึ่งปรากฏตามรายงานในช่วงเช้าของวันอังคารท่ี 16 

พฤษภาคม ตามเวลาในประเทศไทย ผู้เสียชีวิตไปแล้วมีจ านวน 676+ ศพ เกือบ 1 ล้าน

คนต้องพลัดถิ่นท้ังในซูดานเองและลี้ภัยไปต่างประเทศ 
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 ในวันท่ี 16 พฤษภาคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีสองของสงครามกลางเมือง การปะทะกัน

ยังเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โรงพยาบาล East Nile ในกรุงคาร์ทูมยังถูกโจมตี อันเป็นการ

ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไม่มีปัญหาๆ ได้แก่ใครจะเป็นผูด้ าเนินการหาตัว

ผู้ท าผิด เน่ืองจากการละเมิดเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน ความยุ่งยากของการหาทางให้การ

สู้รบยุติลงได้ น่าจะได้แก่การท่ีจะให้นายพลทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อการกระท าของ

ตน ซึ่งมิใช่เรื่องง่าย ตามล าดับเหตุการณ์ ทั้งพลเอกดูกาโลและพลเอกบูร์ฮันมีส่วนท้ัง

คู่ นอกจากน้ัน ยังมีตัวประกอบอีกอันได้แก ่WAGNER GROUP ซึ่งโยงใยไปถึงวลาดิ

เมียร์ปูตินอีกด้วย  

 

 การปะทะกันระหว่างกลุ่มท่ีอิสราเอลเรียกว่า Islamic Jihad/terrorist กบักอง

ก าลังป้องกันอิสราเอลได้ยุติลงด้วยการไกล่เกลี่ยของอียิปต์ คล้ายกับเหตุการณ์ขัดแย้ง

ทางอาวุธระหว่างอสิราเอลกับกลุ่มฮาม้าสในกาซ่าเมื่อสองปีมาแล้ว ตามรายงานของซี

เอ็นเอ็น ฝ่ายปาเสไตน์หรืออิสลามญิหาดเสียชีวิต 33 ศพจากการโจมตีทางอากาศของ

อิสราเอล ฝ่ายอิสราเอลเสียชีวิต 1 คน รายงานเดียวกันกล่าวว่า ฝ่ายอิสลามิคญิหาด

เสียระดับผู้บังคับการไป 6 ศพ 

 วันท่ี 16 พฤษภาคม วันน้ีเป็นวันเอกราชของอิสราเอลเพราะเป็นวันครบรอบ 

75 ปีของการท่ีได้เข้าครองดินแดนอันเป็นประเทศในปัจจุบัน (ไม่นับดินแดนท่ีเป็นเขต

ยึดครองอันเป็นผลของสงคราม 6 วันในปี 1967) ในขณะที่เป็นวันครบรอบ 75 ปีของ

การท่ีชาวปาเลสไตน์ตอ้งกลายเป็นคนพลัดถิน่ หลังจากที่ Count Folke Bernadott ผู้

ไกล่เกลี่ยของสหประชาชาติ ซึ่งวางแผนจะให้ชาวปาเลสไตน์เข้าครองดินแดนท่ีบัดนี้

อิสราเอลเขา้ครองถูกชาวอิสราเอลหัวรุนแรงสังหาร จนในท่ีสุดสหราชอาณาจักรซึ่ง

วางมือจากการบริหารจัดการดินแดนในอาณัต ิสหรัฐซ่ึงรับช่วงจึงได้จัดการให้มีการ

สถาปนา “รัฐอสิราเอล” ขึ้นในปี 1948 ซึ่งความเป็นไปในช่วงน้ันซับซ้อนกว่าที่กล่าว 

และได้เท้าความมาก่อนแล้ว 
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 ส าหรับปีน้ี ฝ่ายขวาจัดได้จัดการฉลอง FLAG DAY ขึ้นในวันท่ี 18 และ 19 

พฤษภาคม ด้วยการน าของนายอิทามาร์เบ็นกวีร์ หัวหน้าพรรคขวาจัดในรัฐบาลผสม

ของนายเบ็นจามินเนตันยาฮู  

 “วันเชิญธง” เป็นโอกาสฉลองวันท่ีอิสราเอลใชก้ าลังเข้ายึดดินแดนเจรูซาเล็ม

ตะวันออก รวมท้ังศาสนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ จากจอร์แดนในปี 1967 และโดยท่ี

ปาเลสไตน์มุ่งหวังว่า หากข้อพิพาทกับอิสราเอลได้รับการแก้ไข ปาเลสไตน์ปรารถนาท่ี

จะให้เมืองหลวงของตนอยู่ท่ีเจรูซาเล็มตะวันออก และเมื่อเดือนมิถนุายน 2022 นาย

มาห์มุดอับบาส ประธาน Palestinian Authority ก็ได้จัดพิธตี้อนรับประธานาธิบดีไบเดน 

ท่ีเจรูซาเล็มตะวันออก พร้อมด้วยธงชาติปาเลสไตน์และธงชาติสหรัฐอเมริกา จุดยืน

ของสหรัฐยังคงเป็นไปตามเดิม 

 “วันเชิญธงขาติ” ท่ีฝ่ายจวาจัดจงใจจัดขึ้นอีกในสองวันท่ีผ่านมาจึงถูกฝ่าย

ปาเลสไตน์แถลงว่าเป็นการย่ัวยุ เพราะเมื่อปี 2021 การฉลองวันดังกลา่วได้น าไปสู่การ

ต่อสู้กันระหว่างสองฝา่ย จนฝ่ายปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสในกาซ่าได้ระดมยิงจรวดมายัง

ภาคใต้ของอสิราเอล ท าให้กองก าลังป้องกันอสิราเอลไดใ้ช้อาวธุป้องกันภัยทางอากาศ

ชนิด Iron Dome ซึ่งซ้ือมาจากอเมริกายิงสกัด และก าลังทางอากาศไดโ้จมตีกาซ่าอย่าง

หนัก กลายเป็นสงครามระหว่างกันนานถึง 11 วันในปี 2021 จนตกลงหยุดยิงกันได้

ด้วยการไกล่เกลี่ยของอียิปต์  ก่อนท่ีจะตกลงกันในปีน้ี ก็สืบเน่ืองมาจากการปะทะกัน

โดยกลุ่มอิสลามิคญิหาดในกาซ่ากับอิสราเอล ท าให้อียิปต์ต้องช่วยให้มีการหยุดยิงกัน 

เหตุยั่วยุโดยฝ่ายขวาจัดเกือบจะถึงขั้นการสู้รบ แต่ข้อตกลงหยุดยิงยังมีผลอยู่ แต่ก็ไม่

แน่ หากฝ่ายขวาจัดจะยังคงยั่วยุอยู่ต่อไป 

 

 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 14 พฤษภาคม พายุโซนร้อน MOCHA ด้วยความแรงลม

ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้พดัเข้าถล่มบังกลาเทศและเมียนมา ซึ่งองค์การ

อุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ถือว่าเป็นพายุร้ายแรงย่ิงในรอบศตวรรษ โดยเทียบได้กับ 

พายุเฮอร์ริเคนระดับ 5 ของซีกโลกตะวันตก 
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 ตามปกติข้าพเจา้จะไมค่่อยท ารายงานเก่ียวกับดินฟ้าอากาศเท่าใดนัก แต ่

Mocha จะเป็นภยันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อค็อกซ์บาซาร์ในบังกลาเทศอันมีผู้ลี้ภัย

ชาวโรฮินยาพักพิงอยู๋ประมาณ 1 ลา้นคนและแคว้นยะไข่หรืออาระกันในเมียนมาอีก

จ านวนมากซึ่งมิใช่พวกจงรักภักดีต่อคณะทหารภายใต้นายพลมินอ่องหล่ายท่ียึด

อ านาจในเมียนมาตลอดมา รัฐยะไข่ก็มีชาวโรฮินยาพ านักอาศัยอยู่เช่นกัน แม้ชาติ

พันธุ์นี้จะไม่ได้รับการถือว่าเป็นชนเชื้อสายพม่ามาก็ตามและปวงชนเหล่าน้ีถูกพลเอก

อาวุโสมินออ่งหล่ายและพวกกระท าอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ โดยส่วนท่ียังคงอยู่มิได้

รับความช่วยเหลือบันเทาทุกข์จากวาตภัยครั้งน้ีจากคณะทหาร 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งน้ีร้ายแรงย่ิงกว่าไซโคลนนากิซซ่ึงพม่ารับภัยไป โดย

ท้ังสองครั้งมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเท่าใด และในครั้งน้ี ไทยก็ปลอดภัยไปจน

สามารถจัดการเลือกตัง้ทั่วไปได้โดยปราศจากปัญหา อันมีผลให้ประเทศไทยสามารถ

เปลี่ยนกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเตม็ภาคภูม ิเพราะทุกฝ่าย (หวังว่า) 

ยอมรับเสียงของประชาชนอย่างบริสุทธิ์ใจได ้

ในอิตาล ีความเปลี่ยนแปลงจองสภาพภูมอิากาศท าให้สภาวะแห้งแล้งอันท าให้

แม่น้ าโปแห้งผาก ตลอดสามสี่วันมาน้ี เกิดฝนตกหนักท าให้น้ าท่วมอย่างไม่เคยปรากฏ

มาก่อนทางภาคเหนือของประเทศ กระแสน้ าเชี่ยวกรากท าให้ทางการต้องประกาศ

ภาวะฉุกเฉินในหลายท้องที่ รวมทั้งท่ีเมืองโบโลญญ่าด้วย ขณะท่ีพยากรณ์อากาศคาด

ว่าฝนจะตกหนักขึ้นอีก นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลน่ีซึ่งเพิ่งกลับมาจากการประชุม

กลุ่ม จี 7 ท่ีเมืองฮิโรชิมาในญี่ปุ่น ก็ได้รีบเดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในประเทศ ส่วน

ภูเขาไฟทางใต้ของประเทศ ก็เกิดประทุขึ้นมาอีก 

สเปนซ่ึงต้องผ่านความแห้งแล้งอย่างมาก เมือ่ไม่นานมานี้ ก็ต้องเผชญิกับความ

แปรปรวนของอากาศเช่นเดียวกัน 

ส่วนทางเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ไต้ฝุ่นมาวาร์ ระดับ 3 ก็ก าลังพัดเข้าสู่

เกาะกวม ด้วยความแรงลมกว่า 150 ไมลต์่อชัว่โมง ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากที่ Air 
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Force One น าประธานาธิบดีไบเดนกลับไปสู้กบัพรรครีพับลิกันในประเด็นขยับเพดาน

หน้ีไปอีก 31.4 ลา้นล้านดอลลาร์ ซึ่งจะรายงานต่อไปในรายงานฉบับน้ี 

 ไต้ฝุ่นมาวาร์ ซ่ึงในระยะหลังมาน้ี แปรสภาพเป็นซูเปอร์ไต้ฝุนได้ท าความ

เสียหายให้แก่เกาะกวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสาธารณูปโภค ท าให้ประชาชน

ประมาณ 52,000 คน จากจ านวน 150,000 คนในเกาะไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่

ประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศสภาวะฉุกเฉินท่ีตัวเกาะ ท าให้ FEMA สามารถไปช่วย

บรรเทาสภาวะฉุกเฉินได้ ผู้ว่าการเกาะชี้แจงว่า โชคดีที่สิ่งก่อสร้างในเกาะท าด้วย

คอนกรีต ความเสียหายจึงน้อยมาก และไม่มคีนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแม้แตค่น

เดียว ส าหรับฐานบินแอนเดอร์สันของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในเกาะกวม ก็ไดด้ าเนินมาตรการ

รักษาความปลอดภัยจนมิได้ถูกผลกระทบแต่อย่างใด ตามรายงานในวันท่ี 25 

พฤษภาคม มาวาร์ได้ผา่นพ้นกวมไปแล้ว 

 ภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นได้แก่แผ่นดินไหวขนาด 6.2 ริคเตอร์ในอินโดนีเซีย ท าให้

แรงสั่นสะเทือนไปถึงเมืองดาร์วินทางภาคเหนือของออสเตรเลีย แต่ไม่มีการเตือนภัย

จากสึนามิ เพราะเป็นแรงระเบิดมาจากใต้น้ า  

ตามรายงานล่าสดุในวันท่ี 23 พฤษภาคม ภูเขาไฟขนาดมหึมาในประเทศ

เม็กซิโกห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเคยระเบิดครั้งล่าสดุเมื่อปี 

1994 และสงบราบคาบมาตั้งแต่นั้น (dormant) ได้เร่ิมค ารามและส่อเคา้ว่าอาจจะ

ระเบิดอีก ท าให้ทุกฝ่ายต้องระวังเหตุร้ายแรงอย่างเต็มที่ แม้เหตุร้ายแรงอันอาจเกิดขึ้น

จะไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศโดยตรงก็ตาม     

  

 

การเจรจาท่ีกรุงวอชิงตันระหว่างท าเนียบขาวกับแกนน าของพรรครีพับลิกันใน

สภาเพื่อปรับเปลี่ยนเพดานหน้ีชะลอลงเล็กน้อยในวันที่ 17 พฤษภาคม เพื่อให้

ประธานาธิบดีไบเดนเดินทางไปร่วมการประชุมระดับสุดยอดของกลุ่ม จี 7 ณ เมือง   
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ฮิโรชิมา ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการเตรียมช่องทางให้ประธานาธิบดีไบเดนหารือกับ

นายเควิ่นแม็คคาร์ธีในเร่ืองเดียวกัน ในขณะท่ีคณะเจา้หน้าที่ระดับสูงหรือ Staffers 

ของท้ังสองฝ่ายจะหารอืกันต่อ โดยประธานาธิบดีไบเดนจะรีบเดินทางกลับมาหารือกับ

พรรคฝ่ายค้านและให้สมัภาษณ์ถึงความคืบหน้าของการเจรจาครั้งส าคัญยิ่งในวัน

อาทิตย์ท่ี 21 พฤษภาคม ศกน้ี 

 ความจ าเป็นของการท่ีต้องรีบเดินทางไปและรีบกลับดังกล่าว ท าให้ไบเดนต้อง

ยกเลิกการเดินทางไปร่วมการประชุมกลุ่ม QUAD ท่ีออสเตรเลียและการเยือนประเทศ

ปาปัวนิวกินีเพื่อความร่วมมือทางด้านความมัน่คง แต่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและ

นายกรัฐมนตรีโมดีแห่งอินเดียได้ปรับเปลี่ยนแผนด้วยการเดินทางไปประชุมกลุ่ม 

QUAD ท่ีญี่ปุ่นแทน 

 .ในวันท่ี 18 พฤษภาคม ผู้น าประเทศจี 7 ได้ไปพร้อมกันท่ีเมืองฮิโรชิมา ใน

ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ข้าพเจ้าได้เห็นท้ังหมด 6 ผูน้ า ไม่สังเกตเห็นนายกรัฐมนตรีจอร์เจีย

เมโลน่ีจากอิตาลี ซึ่งอาจจะไปถึงก่อนหน้าแล้ว ส่วนการประชุมกลุ่ม QUAD อันครั้งน้ี

จะมีขึ้นข้างเคียงกับจี 7 จะมีขึ้นในวันศุกร์ท่ี 19 พฤษภาคม และมีกระแสข่าวว่า

ประธานาธิบดีไบเดนอาจโทรศัพท์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานาธืบดีสีจิ้นผิง 

เพราะเข้าใจว่า นาย Jake Sullivan ท่ีปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของไบเดนได้หารือกับ

นายหวังอี้แห่งจีนที่กรุงเวียนนาเมื่อเร็วๆ นี้ (ตามรายงานต่อมา ทั้งสองผู้น ามิได้มี

โอกาสหารือกัน) 

 ช่วงเดียวกับการประชุม จี 7 มีข่าววา่ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เชิญผูน้ าจาก

ประเทศในเอเชียกลางมาประชุมกันท่ีเมือง Xian ในจีน ซึ่งรวมคาซักสถานและเทอร์จิ

กิซสถานด้วย 

ในยูเครน ผู้แทนพิเศษในระดับเอกอัครราชทูตจีนในรัสเซียได้ไปประชุมกับนาย

คูเลบา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน เพื่อหาทางให้สงครามในยูเครนยุติลง ในชั้นน้ี ยัง

ไม่อาจทราบผลของการหารือกัน แต่คงจะไม่ได้ผลหากจะให้ยูเครนต้องสูญเสีย

ดินแดนท่ีถูกรัสเซียยึดไป รวมทั้งคาบสมุทรไครเมียด้วย 
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ระหว่างการประชุมกลุ่ม จี 7 ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้จะเดนิทางไป

ร่วมการประชุมกลุ่มท่ีเมืองฮิโรชิมา และพบกบัผู้น าประเทศต่างๆ รวมทั้ง

ประธานาธิบดีไบเดนดว้ย 

ตามรายงานในวันท่ี 22 พฤษภาคม นายแอนโตนีบลินเก้น รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้หารือกับผู้น าปาปัวนิวกินี และไดม้ีการลงนามใน

ความตกลงร่วมป้องกันฉบับใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับปาปัวนิวกินีด้วย  

 

 เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดการช าระหน้ีหรือ DEFAULT อันจะยังผลกระทบอย่าง

ร้ายแรงไปยังการเศรษฐกิจและการเงินของทั้งโลก ประธานาธิบดีไบเดนจึงต้องหาทาง

เจรจาเพื่อขจัดปัญหาดา้นนโยบายท่ีพรรครีพับลิกันได้น ามาใช้ เพื่อว่า งบประมาณ

ด้านส าคัญเช่น Medicaid และ Social-Safetynet จะไม่ถูกตัดทิ้งตามข้อเสนอของนายเค

วิ่นแม็คคาร์ธีแต่เร่ิมแรก ที่เป็นปัญหาก็เพราะปีหน้าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ตามวาระ และตั้งแต่สมยัท่ีนายโดนัลด์ ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดี ได้สร้างความ

แตกแยกในสังคมอเมรกิันไว้อย่างยากที่จะแก้ไข 

 ก่อนเดินทาง ประธานาธิบดีไบเดนได้ย้ าว่า สหรัฐไม่เคยผิดช าระหน้ี และแม้

นายแม็ตตาร์ธีจะได้ขดัขวางการแก้ปํญหา ท้ังๆ ที่ในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐ 

จะได้มีการปรับเพดานหน้ีมาแล้วถึง 78 ครั้ง เมื่อปี 2011 ขณะที่ไบเดนเป็นรอง

ประธานาธิบดีของโอบามา ก็มีการปรับเพดานหน้ีมาแล้ว โดยมิได้ยุ่งยากเท่าคราวนี้ 

อันเป็นผลสืบเน่ิองจากการท่ีนายเควิ่นแม็คคาร์ธีต้องการเสียงสนับสนุนจากกลุ่ม

อนุรักษ์นิยมขวาจัดในความพยายามท่ีจะเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มน้ีจึง

กดดันให้เขาเดินแต้มบางอย่าง ซึ่งไม่ช่วยให้ประเทศก้าวหน้าไปได้ง่ายๆ และปัญหา

เพดานหน้ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งในรัฐบาลของพรรครีพับลิกัน ซึ่งในระยะหลังๆ มาน้ีตกอยู่

ใต้แนวคิดของนายโดนลัด์ทรัมป์ ซึ่งประกาศตัวที่จะเข้าแข่งขันในการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีในปี 2024 แม้จะถูกหมายจับเพื่อด าเนินคดีในหลายข้อหา และเมือ่ไม่กี่

วันมานี้ ก็ถูกศาลตัดสินในคดีล่วงเกินทางเพศตามมคิของคณะลูกขุน ตามรายงาน
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ล่าสุด ศาลได้สั่งนัดพิจารณาคด ี“Hush Money” ในเดือนมีนาคม ปี 2024 อันเป็นระยะ

ของการเลือกตั้งรอบไพรมารีของพรรครีพับลิกันพอดี ซึ่งทรัมป์ไม่สามารถผิดนัดของ

ศาลได้ ไม่แต่เท่านั้น คดีอื่นๆ ที่หนักหนากว่าก็ก าลังจะประดังเข้ามา 

 ประธานาธิบดีไบเดนได้รับรายงานตลอดการประชุมท่ีเมืองฮิโรชิมา ในขณะท่ี

ประเทศกลุ่มจี 7 ดูจะไม่เข้าใจว่า เพราะเหตุใด ระบบของอเมริกันจึงยุ่งยากจวนจะถึง

ขั้นใช้การไม่ได้ (Dysfunction) เช่นน้ัน และรายงานข่าวที่ฮิโรชิมาส่อวา่ กลุ่มอนุรักษ์

นิยมในพรรครีพับลิกันจะไม่ยอมประณีประณอมด้วย ท าให้ประธานาธิบดีไบเดนกล่าว

ในการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางกลับกรุงวอชิงตันว่าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลง

ปรับเพดานหน้ีได้ เขาอาจจะใช้ 14th Amendment ซึ่งยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน 

หมายถึงเป็นการใช้อ านาจประธานาธิบดีในการแก้ปัญหาแต่ฝ่ายเดียว อันไม่แน่ว่า 

ฝ่ายศาลจะขัดขวางหรือไม ่

 ไบเดนกล่าวด้วยว่า ระหว่างเดินทางโดยเครื่องบิน เขาจะโทรศัพท์หารือกับนาย

เควิ่นแม็คคาร์ธ ีตามความเห็นของผู้สื่อข่าว นายแม็ตตาร์ธีคงจะไม่เปลี่ยนท่าทีแข็ง

กร้าว เพราะถ้าเปลี่ยน เขาอาจจะเสียต าแหน่งประธานสภาฯ ซึ่งเขาคงจะไม่ยอม ขึง

ขอรอฟังรายงานข่าวในวันจันทร์ ตามเวลาในประเทศไทย แม้จะมีกระแสข่าววา่ มี

ความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีไบเดนคงเลอืกการใช้ข้อบทแก้ไขเพิ่มเติมท่ี 14 

 ผู้ทราบนัยยะของการพลาดการช าระหน้ีเตือนว่า หากปล่อยให้เกิดขึน้ นอกจาก

สหรัฐและประชาชนชาวอเมริกันจะได้รับผลกระทบขั้นวินาศภัยแล้ว เศรษฐกิจของ

ประเทศต่างๆ ก็จะได้รับความยุ่งยากทั่วท้ังโลก ด้วยเหตุนี้ ประเทศก้าวหน้าทาง

เศรษฐกิจที่ไปร่วมการประชุมกลุ่ม จี 7 จึงไดต้ิดตามความเคลื่อนไหวในปัญหานี้อย่าง

ใกล้ชิด ในทางความมัน่คงระหว่างประเทศ การ DEFAULT ของสหรัฐย่อมหมายถึง

การเปลี่ยนสถานะของเงินสกุลดอลลาร์ซ่ึงเป็นเงินส ารองเงินตราระหว่างประเทศหรือ

INTERNATIONAL RESERVE CURRENCY อันเป็นสถานะมานาน เปิดทางให้จีน

สามารถผลักดันเงินหยวนให้เข้ามาท าหน้าที่น้ันซึ่งจะลดฐานะของสหรัฐลงมาเป็นการ

เศรษฐกิจชั้นรอง เข้าใจว่าประธานาธิบดไีบเดนคงจะย้ าประเด็นน้ีให้นายเควิ่นแม็ค
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คาร์ธรีับทราบ ทั้งๆ ที่ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎร เขาน่าจะตระหนักดีอยู่แล้ว 

เพราะไบเดนจะพบปะกับนายแม็คคาร์ธีแบบตัวต่อตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ ของวันจันทร์

ท่ี 22 พฤษภาคม เนื่องจากนางแจเน็ตเยลเล็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ

อดีตประธาน Federal Reserve Board ได้ประเมินไว้หลายครั้งแล้วว่า วันท่ี 1 มิถุนายน 

ศกน้ี จะเป็นวันท่ีสหรัฐจะอยู่ในฐานะ DEFAULT ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนจะไม่ยอมให้

สหรัฐตกอยู่ในฐานะนั้นเด็ดขาด แต่เขาคงจะทราบดีว่า พรรครีพับลิกันเคยใช้เหตุผล

ทางการเมืองท าให้สหรัฐพลาดโอกาสส าคัญมาหลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร ์

 การหารือระหว่างประธานาธิบดีไบเดนกับนายเควิ่นแม็คคาร์ธีในวันจนัทร์ ซ่ึง

ใช้เวลาหน่ึงชั่วโมงครึ่ง แม้ทั้งสองฝ่ายจะชี้แจงว่า Productive แต่จดุยืนระหว่างกันยัง

ห่างกันอยู่มาก อันเสี่ยงต่อผลกระทบร้ายแรงอยู่ดี ท้ังๆ ที่เหลือเวลาอยู่เพียง 9 วันจะ

ถึงก าหนดทีน่างเยลเล่นเตือนไว้ ท่ีน่าเป็นห่วงได้แก่การท่ีแกนน าพรรครีพับลิกันเห็น

ประโยชน์ทางการเมืองของพรรคมากกว่าความตกต่ าของชาติ อันหลีกเลี่ยงได้ยาก 

เพราะสิ่งที่นายแม็คคาร์ธีเรียกร้องได้แก่การลบล้างผลงานมากมายท่ีรัฐบาลไบเดนได้

สร้างไว้ ในขณะท่ีไบเดนยังคงยึดติดอยู่ฝ่ายเดียวท่ีจะใช้หลักการแก้ปัญหาแบบ Bi-

Partisan ด้วยความร่วมมือของท้ังสองพรรคในสภาฯ 

 ตามรายงานในวันอังคารท่ี 23 พฤษภาคม ไบเดนจะพบกับพรรครีพับลิกันอีก

รอบหน่ึง ขณะท่ีจัดท ารายงานน้ี ยังไม่ถึงเวลา คงต้องคอยฟังผลในวันพุธ ตามเวลาใน

ประเทศไทย 

 แม้จะเหลือเวลาอีกเพยีง 8 วัน ท้ังสองฝ่ายกลบัมิให้ยอมตามค าเรียกร้องของ

อีกฝ่ายหน่ึง กล่าวคือฝา่ยอนุรักษ์นิยมขวาจัดในพรรครีพับลิกันกับฝ่าย Progressive 

ของฝ่ายเดโมแคร็ต 

 ส านักงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ FITCH เห็นปัญหาท่ีคาดว่า อาจเกิดขึ้น 

ส านักงานจึงเตรียมการลดความเชื่อถือในการเศรษฐกิจของอเมริกันลงจากชณะนี ้

Triple AAA ลง แต่ยังไม่เป็นทางการในชั้นน้ี แต่ทั้งสองฝ่ายก็ได้หารอืกันต่อมาอีกท่ี

ท าเนียบขาว โดยใช้เวลานานถึง 4 ชั่วโมง ฝา่ยเดโมแคร็ตแถลงว่า หากตกลงตามที่



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

38 
 

ประธานาธิบดีไบเดนเสนอไม่ได้ นายเควิ่นแม็คคาร์ธีจะต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียว 

เพราะในวันสองวันน้ี สภาผู้แทนก็จะถึงก าหนดหยุดพักวันท่ีร าลึกถึงทหารผ่านศึกอยู่

แล้ว อย่างไรก็ดี นาย Mallpass ประธานธนาคารโลกท่ีจะพ้นต าแหน่งในวันท่ี 1 

มิถุนายน ศกนี้ กล่าวในรายการธุรกิจของ Julia Chatterley ทางซีเอ็นเอ็นในตืนวันท่ี 25 

พฤษภาคม ว่า “I don’t expect a default” 

 

 ตามที่ได้น าเสนอในประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ เกี่ยวกับการท่ีนาย 

George Santos สังกัดพรรครีพับลิกัน จากมลรัฐนิวยอร์ก ได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

เกี่ยวกับตัวเขาเองและมารดากับยังกระท าผิดฐานฉ้อโกงและฐานอื่นๆ แต่ได้รับเลือก

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งกึ่งวาระ นั้น 

 เสียงส่วนใหญ่ท้ังในและนอกสภาได้เรียกร้องให้เขาลาออกจากความเป็นผู้แทน

แต่ไม่เป็นผล ตอ่มาศาลสหพันธ์ได้ตั้งข้อหา 13 กระทงซ่ึงเขากระท าผิดอย่างชัดแจ้ง 

ตามกฎหมายเลือกตั้งทัง้ของมลรัฐและของสหพันธ์ แต่นายซานโตสก็ยังไม่ยอม

ลาออก ตามรายงานข่าวในวันท่ี 17 พฤษภาคม สมาชิกพรรคเดโมแคร็ตได้ตะโกนท่ี

กระไดลงจากอาคารรัฐสภาให้เขาลาออก แต่เขายังยืนกรานท่ีจะเป็นผู้แทนอยู่ต่อไป 

แม้นายเควิ่นแม็คคาร์ธ ีประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ขอให้เขาไปให้ปากค ากับ

คณะกรรมการว่าด้วยจริยธรรมของสภาฯ แตยั่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆ จากซานโต้ส 

 ตามรายงานในวันท่ี 20 พฤษภาคม นายซานโต้สได้ตั้งตัวเขาเองเป็นเหรัญญิก

ในคณะเลอืกตั้งที่เขาจะสมัครเพื่อกลับมาเป็นผู้แทนใหม่ แม้จะเป็นเร่ืองยาก เพราะ

ผู้สมัครจากพรรคเดโมแคร็ตก็ได้ออกหาเสียงแล้ว ไม่ทราบว่า หากซานโต้สต้องพ้น

ต าแหน่งเพราะข้อหาทั้ง 13 กระทง อันเป็นประเด็นทางทุจริตในหลายข้อ เขาจะมสีิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งเข้ารบัต าแหน่งใหม่ได้หรือ 
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 หลังจากการประชุมกลุ่ม จี 7 เสร็จสิ้นลง กระทรวงการต่างประเทศจีนท่ีกรุง

ปักกิ่งได้เชิญเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นไปพบ เพื่อจะต่อวา่ ว่าแถลงการณร์่วมของการ

ประชุม จี 7 ซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ มีข้อความโจมตีจีนอยู่หลายตอน อนัขัดกับหลักการ

ท้ังสี่ที่ญี่ปุ่นท าไว้กับจีน 

 โดยท่ีข้าพเจ้าได้ติดตามข้อความในแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับจีนอย่างใกล้ชิด 

ปรากฏชัดว่า มิได้มีการโจมตีเท่าใด ตรงกันข้าม แถลงการณ์ร่วมไดย้้ าถึงความจ าเป็น

ท่ีจะไม่สรา้งความเข้าใจผิดกับจีน และได้ก าหนดชัดว่า ท้ังกลุ่มจะประเมินมาตรการ

ต่างๆ ที่จะใช้ข้อจ ากัดกับจีน โดยย้ าถึงการท่ีประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองได้รับ

การต้อนรับฉันมิตรท่ีดีเมื่อเดินทางไปเยือนจีน ผลที่ส าคัญไดแ้ก่การท่ีจีนได้สั่งซื้อ

เครื่องบินแอร์บัส 160 เครื่องและยังจะตัง้โรงงานประกอบเครื่องบินประเภทน้ีในจีนอีก

ด้วย ด้วยเหตุนี้ ประเทศกลุ่ม จี 7 ควรละเว้นจากการห้ามจ าหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ 

รวมท้ัง Semiconductor นอกเสียจากการหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ทันสมัยซึ่งจีนจะน าไปใช้ใน

การผลิตอาวุธรุ่นใหม่ๆ อันควรมีการพิจารณาร่วมกัน ค าท่ีใช้ได้แก่ DERISKING โดย

หลีกเลี่ยง DECOUPLING ในทางเท็คโนโลยีล้ ายุค เป้าหมายได้แก่การขอให้

สหรัฐอเมริกา เพลามาตรการท่ีใช้มาตั้งแต่เดอืนตุลาคม ปีที่แล้ว อันน่าจะถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในทางที่ให้ความส าคญัแก่จีนโดยจ าเพาะ และตามความเป็น

จริง ประธานาธิบดีไบเดนได้ท าความเข้าใจกบัประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการพบกันสอง

ต่อสองที่บาหล ีหากแตม่าเกิดปัญหาบัลลูนสือ่ข่าวด้านความมั่นคงของจีนซ่ึงถูกสหรัฐ

ยิงตกนอกฝั่งแคโรไลนา และค้นพบว่าเป็นบัลลูนหาข่าวจริงๆ ท าให้รัฐมนตรี       

บลินเก้นต้องยกเลิกแผนการเยือนจีนไป แต่เมื่อเร็วๆ นี้ นายเจ๊คซัลลิแวน ที่ปรึกษา

ฝ่ายความมั่นคงของประธานาธิบด ีก็ได้หารือกับนายหวังอี้ท่ีกรุงเวียนนา อันแสดงว่า 

ท้ังสองฝ่ายมีช่องทางตดิต่อระหว่างกันอยู่เสมอ 
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 เมื่อกลางดึกของวันท่ี 23 พฤษภาคม ตามเวลาในประเทศไทย Rachel Reeves 

รัฐมนตรีคลัง “เงา” สังกดัพรรคแรงงานของสหราชอาณาจักรได้ให้สมัภาษณ์คริสเตียน

อามันพอร์  มสีาระส าคญับางประการอันน่าสนใจท่ีได้คัดมาตอ่ไปน้ี 

 1 ในประวัติศาสตร์การเมืองของอังกฤษ ผู้หญิงไม่เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี

คลังหรือ Chancellor of the Exchequer มาแมแ้ต่คนเดียว ทั้งๆ ที่ผู้หญิงได้ด ารง

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีมาหลายคนแล้ว 

 2 อาจจะด้วยเหตุนี้ เพศหญิงจึงไม่เคยได้รับรายได้เท่ากับเพศชายแม้จะท างาน

เดียวกัน ซึ่งหากเขามีโอกาส ประเด็นน้ีจะได้รบัการแก้ไข ข้อนี้เป็นปรากฏการเช่นกัน

ในวงการกีฬา 

 3 เธอเห็นว่า BREXIT มิได้ท าให้การเศรษฐกิจ การค้าและการคลังของสหราช

อาณานักรดีขึ้น อันควรได้รับการแก้ไข แม้กระทั่งนิวซีแลนด์ก็มีการร่วมมือกับสหภาพ

ยุโรปอย่างใกล้ชิด ซึ่งในประเด็นน้ี ข้าพเจ้าเห็นด้วย เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการออก

จากสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ต้น เช่นเดียวกับเดวิดคาเมร่อน อดีตนายกรัฐมนตรีสหราช

อาณาจักร บารัคโอบามา เมื่อยังเป็นประธานาธิบดีอเมริกันอยู่ และสมาชิกส่วนใหญ่

ของสหภาพยุโรป ต้องค านึงด้วยว่า วลาดิเมียร์ปูติน ซึ่งมีเจตนาที่จะบั่นทอนความเป็น

ปึกแผ่นของพันธมิตรตะวันตกได้ใช้กลุ่มขวาจดัเช่นนายไนเจลฟาร้าจและการ

แทรกแซงการลงประชามติในเร่ืองนี้ ซึ่ง MI6 มีหลักฐาน แต่นางเธรสีซาเมย์ 

นายกรัฐมนตรีหญิงขณะนั้นมิได้สั่งให้สอบข้อเท็จจริง เพราะเธอใช้เหตุผลของการ

ออกจากอียูในการแข่งขันเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี อันได้แก่ Brexit Means Brexit 

ท้ังๆ ที่เธอเป็นฝ่าย Remain ในพรรคอนุรักษ์นิยมมาก่อน และในท่ีสดุ เธอก็ตอ้งพ้น

จากต าแหน่งด้วยการถูกคว่ าความตกลง Brexit ในสภาสามัญ โดยกลวิธีของคนท่ีริเริ่ม

การออกจากสหภาพยุโรป คือนายบอริสจอห์นสัน ซึ่งในระยะนั้นเชื่อตามนายไนเจล

ฟาร้าจ เช่นเดียวกับนายโดนัลด์ทรัมป์ ซึ่งตกอยู่ใต้อิทธิพลของปูตินเช่นกัน 
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รายงานด่วนมากวันท่ี 26-31 พฤษภาคม 

 

 วลาดิเมียร์ ปูตินสั่งให้กองก าลังนิวเคลียร์ของรัสเซียไปตั้งฐานอยู่ในประเทศ

เบลารุส ซึ่งรวมอาวุธนวิเคลียร์ยุทธวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยท่ีประธานาธิบดีอเล็ก

ซานเดอร์ ลูกาเชนโกแห่งเบลารุสมิได้แถลงถึงการเคลื่อนก าลังทางยุทธศาสตร์เข้าไป

ในประเทศแต่อย่างใด แม้รัฐธรรมนูญของเบลารุสจะมิไดอ้นุญาตใหน้ าอาวุธเช่นน้ัน

เข้ามาในเบลารุสก็ตาม 

 ตามรายงานในวันท่ี 29 พฤษภาคม วลาดิเมียร์ปูตินได้เชิญลูกาเชนโกไปพบที่

กรุงมอสโก แต่ไมอ่าจทราบได้ว่าเป็นในท าเนียบเครมลินหรือเปล่า เนื่องจากมีข่าววา่ 

ประธานาธิบดีปูตินอาจจะไปหลบอยู่ในท่ีซึ่งหลบภัยได้ด้วยความไมว่างใจบรรดาคนท่ี

เคยอยู่ใกล้ชิด อาจด้วยเกรงจะถูกรัฐประหารหรือถูกแย่งต าแหน่งอันเป็นผลจากความ

ล้มเหลวในสงครามยูเครน  ส่วนการให้ลูกาเชนโกไปพบก็เพื่อจะแสดงว่าผู้น าเบลารุส

เห็นด้วยกับการท่ีปูตินสั่งให้น าอาวุธนิวเคลียร์แบบยุทธวิธีไปตั้งอยู่ในเบลารุส และถือ

โอกาสแถลงความพร้อมที่จะไปตั้งฐานอาวธุนิวเคลียร์ในประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)  

 เร่ืองดังกล่าวจ าเป็นต้องชี้แจงภูมิหลังบ้างเน่ืองจากนักการทูตรุ่นใหม่ๆ อาจจะ

ไม่ทราบความเป็นมาในอดีต เพราะประเทศมหาอ านาจทางนิวเคลียร์ อันได้แก่

สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตที่บัดนี้ได้แก่รัสเซีย จะไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์

ไปให้ประเทศในเครือ แต่ถ้าดินแดนน้ันเคยมีอาวุธดังกล่าวอยู่ในสมยัท่ีเป็นส่วนหน่ึง

ของมหาอ านาจ เช่นกรณีของยูเครน รัสเซียจึงได้ท าความตกลงที่เรียกว่า”บูดาเป้สต์” 

ในปี 1994 โดยยูเครนส่งอาวุธนิวเคลียร์ให้แก่รัสเซียซึ่งตอบแทนด้วยการรับประกัน

ความมั่นคงและปลอดภัยให้ แต่ค ามั่นดูจะไมม่ีความหมายส าหรับปูติน ในเมื่อเขาได้

สั่งให้ยกก าลังนับแสนเข้าบุกยูเครนโดยยูเครนมิได้กระท าการย่ัวยุแม้แต่น้อย ในทาง
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ตรงกันข้าม เมื่ออินเดียและปากีสถานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้น สหรัฐก็ได้ก าหนด

เงื่อนไขก ากับมากมาย ท้ังในด้านสมรรถนะและปริมาณ การท่ีปูตินไดก้ระท าการอันไม่

เป็นไปตามเจตณารมณ์ที่มีอยู่ รวมตลอดถึงหลักการและเจตจ านงของสนธิสัญญา

ป้องกันการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ Nuclear Non-Proliferation Treaty-NPT อันท่ี

จริง       ปตูินคงจะตั้งใจท าตามที่เกิดขึ้นในเบลารุสมาพักใหญ่แลว้ จงึได้แจ้งระงับ

การปฏิบัติตาม New START Treaty แต่ไดแ้ก้เกี้ยวว่ายังไม่ถึงกับยกเลิกเสียทีเดียว 

ปูตินจึงได้ใช ้Nuclear Blackmail มาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะรุกรานยูเครนมาแล้ว  และ

กลับมาใช้เป็นครั้งคราวอีกตลอด 14 เดอืนของสงครามในยูเครนท่ีผ่านมาจนบัดนี้  

 ในช่วงกลางคืนและตอ่มาในเวลากลางวันของวันท่ี 26 พฤษภาคม รัสเซียได้

ระดมยิงขีปนาวุธและอาวุธหนักเข้ามายังที่พักอาศัยของประชาชนท่ัวยูเครน โดยส่วน

หน่ึงมุ่งสร้างความเสียหายให้แก่พลเรือนในภาคตะวันออก และอีกสว่นหน่ึงท าลาย

คลินิกท่ีดนิโปร ค่อนมาทางตอนกลางของประเทศ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพและ

บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 30+คน 

 หัวหน้าหน่วยแพทย์จาก “Medicin Sans Frontiere-MSF” ซึ่งก าลังปฏิบัติหน้าที่ 

ณ คลินิกท่ีถูกโจมตี แตร่อดมาได ้ชี้แจงว่า หน่วยงานแพทย์อาสาต้องเผชิญกับการท่ี

รัสเซียโจมตีสถานพยาบาลต่างๆ ในยูเครนตลอดมา ตามรายงานท่ีฝ่ายการแพทย์ได้

รับมา สถานพยาบาล โรงพยาบาล และ health-care units เฉพาะในยูเครนถูกรัสเซีย

โจมตีมาแล้วไม่น้อยกว่า 967+ครั้ง รวมท้ังครั้งน้ีด้วย ซึ่งเขาไม่อาจจะหาค าอธิบายได้ว่า 

ท าไมรัสเซียจึงมีพฤติกรรมเช่นน้ัน แต่ข้าพเจ้าทราบกรณีท านองเดียวกันมาจากในท่ี

อื่นด้วย เช่นในซีเรีย ซึ่งทั้งรัสเซียและทหารของบาชาร์อัลอาสสาดใช้เครื่องบินท้ิง

ระเบิดที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย แม้กระทั่งห้องผ่าตัด ท าให้ท้ังแพทย์และคนไข้ถึง

แก่ชีวิตไปต่อหน้าต่อตา ทั้งหมดน้ีผิดในข้อหากระท าอาชญากรรมสงครามอย่างไม่

ต้องสงสัย 

 ตลอดทุกคืนนับแต่นั้น รัสเซียก็ได้พยายามถล่มเมืองต่างๆ ในยูเครน เช่นครา

มาต้อสก์ คร้าสโนย่า มาริยูโปล (รวมทั้งในเขตที่รัสเซียยึดครอง) และโดยเฉพาะอย่าง
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ย่ิงกรุงคิ้ฟ ซึ่งเมื่อเวลากลางคืนของวันท่ี 29 พฤษภาคม รัสเซียได้ระดมการโจมตีทาง

อากาศหนักท่ีสุด คือขปีนาวุธส่วนใหญ่และโดรน (ส่วนน้อย) รวม 70 ลูก โดยมี

เป้าหมายท่ี Command and Control Centre รวมท้ังตัวประธานาธิบดีเซเลนสกี้ แต่

ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถยิงตกได้ถึง 67 ลูก และไม่ปรากฏว่า

สถานท่ีใดได้รับความเสียหายและผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแมแ้ต่คนเดียว 

 เมื่อคืนก่อนวันท่ี 30 พฤษภาคม รัสเซียได้ยิงโดรน 31 ลูกไปยังกรุงคิ้ฟเป็นคืนท่ี

สามตดิต่อกัน ฝ่ายป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนยิงตก 29 ลูก แต่โดรนชุดหน่ึงได้

เข้าไปท่ีด้านบนของอาคารท่ีอยู่อาศัยของประชาชน เป็นเหตุให้คนในอาคารเสียชีวิต 1 

ศพ  ในวันท่ี 30 พฤษภาคม เช่นกัน ฝ่ายข่าวของรัสเซียออกข่าวว่า ยเูครนได้โจมตี 

“เป้าหมายพลเรือนในกรุงมอสโกด้วยโดรน 8 ชุด ซึ่งได้ถูกยิงตกท้ังหมด” แต่ทางการ

ยูเครนแถลงข่าวว่า ยูเครนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการโจมตีตามข่าวของรัสเซีย 

น่าสังเกตว่า ขา่วของรสัเซียใช้ค าว่า “เป้าหมายพลเรือน” เป็นครั้งแรก คงจะเพื่อ

ต่อต้านรายงานท่ีมีมาแทบทุกวันว่า การโจมตีของรัสเซียมุ่งต่อเป้าหมายพลเรือนใน

ยูเครนอันเป็นความจริงและมีหลักฐานปรากฏชัด  

 ในวันเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม นาย Oleksyiv Danilov ซึ่งบีบีซีว่าเป็นเสมือน

หัวหน้าคณะรัฐมนตรีสงครามของยูเครน ให้สัมภาษณ์ว่า ยูเครนพร้อมจะเร่ิม 

COUNTER OFFENSIVE แล้ว แต่โดยท่ีมิได้ทราบจากประธานาธิบดีเซเลนสกี้ ซึ่งเท่าที่

ผ่านมา มักจะไม่เปิดเผยแผนยุทธการใดๆ นับแต่เกิดกรณีเอกสารลับของ

กระทรวงกลาโหมสหรัฐรั่วไหล อันมีแผนยุทธการของยูเครนด้วย เซเลนสกี้จึงได้

เปลี่ยนแผนการรบท้ังหมด จึงขอรับฟังกรณีที่นายดานิลอฟกล่าวถึงไว้ก่อน   

 เมื่อหลายเดือนมาแลว้ วงการภายนอกก็เฝ้าคอยการท่ีรัสเซียจะรุกยูเครนครั้ง

ใหญ่ โดยได้ทราบการเรียกเกณพ์ทหารครั้งใหญ่ แต่ในระยะหลังมานี ้มีการกล่าวถึง

การ COUNTER OFFENSIVE ของกองก าลังยูเครนเป็นประจ าวันก็ว่าได้ อันย่อม

หมายถึงความตั้งใจของยูเครนที่จะบุกเข้ายึดดินแดนท่ีถูกรัสเซียยึดครองไปตั้งแต่ปี 

2014  แต่เท่าที่เห็นในปัจจุบันน้ี คงจะเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีเหลือแต่ซากและพังราบเช่น
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บั๊คหมุตเท่านั้นท่ี WAGNER GROUP หรือกลุม่ทหารจ้างท่ีหากินในแอฟริกาและ

ตะวันออกกลางมาหลายปีอ้างว่ายึดได้ แต่ไม่มอีะไรเหลือให้จับต้องได ้จึงจะถอนก าลัง

ออกไปหากินท่ีอื่นหรือกลับไปแอฟริกา แม้จะมีข่าวทางยูทู้บซึ่งไม่อาจเชื่อถือได้เสมอ

ไปว่า Yevgeny Prigozhin หัวหน้ากลุ่ม ไม่ขัดข้องถ้าจะให้เขาขึ้นเป็นแทนปูติน 

 อย่างไรก็ดี รัสเซียได้ระดมการโจมตีกรุงคิ้ฟด้วยขีปนาวุธและโดรนอีกเป็นครั้งท่ี 

17 ในเดือนพฤษภาคมตอนรุ่งเช้าของวันท่ี 31 พฤษภาคม และตอ่มาส านักข่าว

โนว้อสตี้ของรัสเซียให้ข่าวว่า ยูเครนได้ระดมยิงโดรนไปที่ภูมิภาคเบลโกร็อดและ

ภูมิภาคคร้าสโนดาร์ในดินแดนรัสเซีย แต่ฝ่ายยูเครนปฏิเสธ ผู้ว่าการเบลโกร็อดกล่าว

ว่า การโจมตีดงักล่าว Massive และท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 คน ส่วนท่ีคร้าสโนดาร์ มี

รายงานว่า โรงกลั่นน้ ามันหลายแห่งถูกไฟไหม้ เจ้าหน้าที่ยูเครนคนหน่ึงใช้ค าพูดว่าเป็น 

Karmic เช่นเดียวกับท่ีใช้เมื่อถูกกล่าวหาในปีท่ีแล้ว ซึ่งไม่แน่ว่าแปลว่าอย่างไรในภาษา

ยูเครน แต่ช้าพเจ้าใช้ในประมวลฯ ว่าฟังดูคลา้ยกับเป็น “กรรม” ของรัสเซียเอง แต่

รัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรคนหน่ึงกล่าวว่า ไม่มีข้อห้ามใดหากเปน็ Legitimate 

military target ยูเครนย่อมสามารถโจมตีได้  

  

เพื่อให้เห็นภาพท่ีเกิดขึ้นจริงในยูเครนในระยะหลังมานี้และความพร้อมเพียงใด

ของยูเครนท่ีจะเร่ิม COUNTER OFFENSIVE โดยไม่บ่งชัดว่าจะเป็นพืน้ท่ีส่วนไหนก่อน

และรุกคืบในท่ีใด ข้าพเจ้าจึงค้นคว้าจากฝ่ายท่ีติดตามเหตุการณ์การรบในยูเครนอย่าง

ใกล้ชิด มอือาชีพและเชื่อถือได ้ จนสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากแหล่งต่างๆ 

ดังต่อไปน้ีได้ คือ The Royal United Services Institute (RUSI)—a British defense think 

tank, General David Petraeus, Richard D. Hooker, Jr. at the Atlantic Council และ

ข้อมูลที่ข้าพเจ้ามีอยู่ อนัเป็นส่วนเริ่มต้นกับข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งปรากฏในประมวล

รายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ มาตั้งแต่การรุกรานยูเครนของปูติน 

 นายดมิตริ เม็ดเวเด็ฟ ซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีรัสเซียและในช่วงหลังการยึด

ครองคาบสมุทรไครเมียได้สลับต าแหน่งประธานาธิบดีกับวลาดิเมียร์ปูตินเพราะระยะ
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น้ันปูตินครบสองวาระ จนเมื่อปูตินกลับมาเปน็ผู้น าอีกและได้แก้ไขรฐัธรรมนูญซ่ึงจะ

ให้เขาอยู่ในต าแหน่งได้จนปี 2036 แต่ให้เม็ดเวเด็ฟไปเป็นรองฝ่ายความมั่นคง

แห่งชาติ ให้ความเห็น ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าผู้น ารัสเซียคิดไม่ต่างกันว่า สงครามในยูเครน

จะยืดเยื้อไปอีกกว่า 10 ปี เพราะปูตินเชื่อมั่นวา่ คนอเมริกันไม่ชอบสงครามท่ียืดเยื้อ 

ต้องการจะรบให้ชนะแล้วเสร็จโดยเร็ว อันหมายถึงการสนับสนุนไปไม่นาน ก็เกิดความ

ล้า เช่นเดียวกับชาวยุโรปตะวันตก ซึ่งเป็นความเข้าใจท่ีผิด เพราะเท่าท่ีได้สังเกตมา 

ความเข้มแข็ง กล้าหาญ และความสามารถในการปรับสถานการณ์การรบให้เป็น

ประโยชน์แก่ฝ่ายตนของกองก าลังยูเครน สร้างความประทับใจให้แก่สหรัฐและ

ชาวตะวันตก รวมท้ังชาวเอเชียและโอเชียนเนีย เช่นออสเตรเลียและญี่ปุ่นด้วย ไม่แต่

เท่านั้น ปัจจัยส าคัญยิ่งได้แก่ความสามารถทางการทูตของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่ง

ได้ท าให้ชาวยุโรปเชื่อว่า ต้องช่วยยูเครนทุกทางเท่าที่ต้องการ เพราะการป้องกัน

ยูเครนได้แก่การป้องกันประเทศในยุโรปโดยตรงน่ันเอง อีกประเด็นหน่ึงได้แก่การท่ี

สมาชิกภาพของนาโต้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 31 ประเทศ (32 ถ้ารวมสวีเดนท่ีถูกตุรกีขัดขวาง

อยู่จนบัดนี้)  

  กองทัพรัสเซียมีประวัติในทางการรบท่ีบางครั้งได้รับการชมเชยจากประเทศ

ภายนอก แต่นักวิชาการการสงครามและปรมาจารย์ด้านการทหารของรัสเซียมี

ความเห็นในทางลบกับยุทธศาสตร์ท่ีน ามาใช้ตลอด “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ใน

ยูเครน ประเด็นทางวิทยาการการสงครามที่ถูกน ามาใช้วิจารณ์ได้แกก่ารขาดความ

ช านาญการในทางการรบ เมื่อสงครามเขา้ถึงเดือนมีนาคม 2022 (2565) ผู้เชี่ยวชาญทั้ง

รัสเซียและต่างประเทศก็ตั้งปัญหาว่า กองบัญชาการกลางอยู่ท่ีใด? เน่ืองจากทราบกัน

ว่า ค าสั่งมาจากปูติน ซึง่มิใช่ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารเพราะคุ้นอยู่กับการหาข่าวและ

การบังคับให้ทุกคนท าตามที่เขาก าหนดเพื่อแลกกับความอยู่รอด ผู้บญัชาการการบุก

ยูเครน ได้แก่นายเซอร์เกย์โชยกู รัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งเชี่ยวชาญในทางวิศวกรรมโยธา 

โดยไม่เคยบัญชาการทหารในสภาวะสงครามมาก่อน จนมีข่าวหนาหูว่า โชยกู หาย

หน้าไปจากวงการชั้นน า ตั้งแตว่ันท่ี 16 มีนาคม 2022 เพราะความล้มเหลวของกองทัพ

รัสเซียท่ีไม่อาจยึดกรุงคิ้ฟและพิขิตศึกในยูเครนได้ในสี่วัน ตามค าสั่งของปูติน 
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 อันท่ีจริง ทหารรัสเซียเคยมีชื่อเสียงในการเรียนรู้จากบทเรียนของความ

ผิดพลาดในสมรภูมิและปรับยุทธวิธีใหม่เพื่อแก้เกมได้ แต่ดังที่สังเกตได้จากหน่วยรบ

ต่างๆ ของรัสเซีย เมื่อเทียบกับทหารยูเครน ซึ่งมีความสามารถในการรบและมีความ

คล่องตัวมากกว่า การขาดระบบการประสานงานระหว่างหน่วยรบของรัสเซีย ท าให้

เสียเปรียบฝ่ายยูเครนตลอดมา ดังตัวอย่างเมื่อเร็วๆ นี้ท่ีทหารยูเครนล่อหลอกทหาร

รัสเซียให้เข้ามาอยู่ในวงล้อมในบั๊คหมุต และถกูโอบตีจนเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ซึ่ง

เคยรายงานมาก่อนน้ีแล้วว่า ความสญูเสียส่วนเทียบระหว่างทหารรัสเซียกับทหาร

ยูเครนเฉพาะในบั๊คหมุตได้แก่ 5 ต่อ 1 

 นายพล David Petraeus  “has suggested that a push by trained-up, Western-

equipped Ukrainian soldiers” is going to be combined arms operations, which the 

Russians have never achieved even at the outset. 

 นาย Richard D. Hooker, Jr. ท่ีคณะมนตรีแอต็แลนติกกล่าวว่า “Ukraine”s 

chances contemplating a putative efforts to sever Russia’s land connection to 

Crimea, while daunting, the task is far from impossible. …Ukrainian morale, 

generalship and combined arms capabilities all exceed Russia’s, while the fielding of 

up to eleven fresh brigades with excellent Western equipment has greatly 

strengthened Ukraine ground forces. … All signs point to a clear opportunity for the 

Ukrainian Counter Offensive to succeed. In spite of  heavy casualties, continuous 

combat, and an unending rain of missiles on its civilian infrastructure, Ukraine has 

managed to generate fresh, well-equipped, and well-trained reserves in large 

numbers. . Talented commanders have come to the fore, vetted by years of 

experience fighting the Russians.” 

 ด้วยพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการฝึกอบรม

ภาคสนาม รวมทั้งความฉับไวของทหารหนุ่มที่จะรบรุกและกระโดดลงสนามเพลาะ ซึ่ง

ส านักข่าวระหว่างประเทศน าโทรภาพข่าวมาเสนออยู่ตลอดหลายวันท่ีผ่านมา
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ประธานาธิบดีโวโลดิมรี์เซเลนสกี้จึงประกาศในวันท่ี 30 พฤษภาคม วนัน้ีว่า ยูเครน

พร้อมแล้วที่จะเริ่ม COUNTER OFFENSIVE แต่ละเว้นท่ีจะระบุวัน เวลาและสถานท่ี 

อันเป็นท่ีเข้าใจได้   

    

 

 

 ฝ่ายสอบสวนของส านักข่าวซีเอ็นเอ็น หรือ Investigation Team ซึ่งไดส้ืบข่าว

จากแหล่งที่เชื่อถือได้มาตั้งแต่ปีท่ีแล้ว มีหลักฐานว่าอิหร่านได้ลักลอบส่งโดรนทางเรือ

ผ่านทะเลแค้สเปี้ยนไปส่งยังรัสเซียมาตั้งแต่ช่วงท้ายของปี 2022 จนถงึเดือนมีนาคมปี

น้ี และลา่สุดได้ใช้เครื่องบินขนขีปนาวุธทันสมัยในชื่อว่า”ไคบา” ซึ่งคลา้ยกับรุ่นท่ี

เกาหลีเหนือพัฒนาได้แล้ว  ไปส่งให้รัสเซีย ทั้งสองชนิดเพื่อใช้ในสงครามยูเครน 

 เกี่ยวกับเร่ืองนี้ ข้าพเจ้ามีบทวิเคราะห์อันเป็นผลของการคิดทบทวนความ

เคลื่อนไหวในรอบ 1 ปท่ีีผ่านมาว่า เดิมทีอาวธุท่ีอืหร่านจ าหน่ายให้แก่รัสเซีย นั้น เป็น

โครนรุ่นที่รัสเซียได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูแล้ว เห็นว่ามีจุดบกพร่องหลายประการ จึง

ยอมรับไปใช้อยู่พักใหญ่ ดังที่ได้รายงานก่อนหน้านี้แล้ว แต่โดยท่ีอาวุธของรัสเซียขาด

แคลนมากขึ้น และการท่ีจะพึ่งอาวุธจากจีนๆ ก็ไม่พร้อมที่จะจัดอาวุธให้ แม้สีจิ้นผิงจะ

ใกล้ชิดกับปูติน ด้วยเกรงว่าจะถูกมาตรการคว่ าบาตรจากสหรัฐ ขณะท่ีอิหร่านก็ต้อง

ระวังภัยจากซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมิได้ไว้ใจอิหร่านมานานปี ประจวบกับจีนต้องการจะมี

บทบาทท่ีส าคัญในตะวนัออกกลางด้วย จึงเห็นเป็นโอกาสทางการทูตที่ “จะปักหมุด 

(Pivot M.E.)” ในภูมิภาคแห่งนี้อันจะเติมเต็มความต้องการแหล่งพลังงานให้แก่จีนด้วย

และในขณะเดียวกัน จีนก็สามารถจะวางตัวให้อิหร่านยอมรับได้ เพราะมีความสัมพันธ์

อันดีระหว่างกันมาตลอด ด้วยการขายเครื่องบินรบทันสมัยให้อิหร่านและมีความตกลง

ทางการค้าระยะยาวระหว่างกัน 
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 ด้วยภูมิหลังดังกล่าวนี้ จีนจึงเห็นช่องทางที่จะช่วยให้อิหร่านกับซาอุดิอาระเบีย

ฟ้ืนความสัมพันธ์อันจะอ านวยให้มี “Dialogue” กันได้ ซึ่งจีนไม่จ าค้องลงทุนเท่าใดนัก 

เพราะ “ยิงนดัเดียว ไดน้กสองตัว” การเจรจาฟ้ืนความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับ

ซาอุดิอาระเบียท่ีจีนเป็นตัวกลางที่กรุงปักกิ่งจึงส าเร็จผลเป็นอย่างดี และเมื่ออิหร่านไม่

ต้องกังวลในภัยจากอิหร่านในขณะท่ีซาอุดิอาระเบียสามารถวางตัวเปน็มหาอ านาจใน

ภูมิภาคได้เต็มที่ อิหร่านจึงสามารถผลิตอาวุธทันสมัยได้และส่งให้รัสเซียโดยตรง ส่วน

จีนจะช่วยการถ่ายทอดเท็ตโนโลยี่ด้านอาวุธและขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือแก่อิหร่าน 

เช่นขีปนาวุธไคบา ก็มคีวามเป็นไปได้ อันไม่ท าให้จีนต้องถูกสหรัฐคว่ าบาตรดังที่หวั่น

เกรงตลอดมา  

 บทวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจะท าให้บางคนชื่นชมความสามารถทางการทูตของ สี

จิ้นผิง ซึ่งคงจะมิใช่ความคิดของสีเท่าใดนัก แต่บางคนหรือหลายคนในวงการช้ันน า

ของจีนน่าจะคิดซับซ้อนเช่นนี้ได้ อันมิใช่แนวทางลึกซึ้งเกินไป ขอให้ค านึงถึงปัจจัย

รอบด้านให้ครบถ้วนเท่านั้น  

 

 หลังจากที่ได้เจรจากันมาเป็นเดือน ประธานาธิบดีไบเดนกับนายเควิ่นแม็คคาร์

ธีก็สามารถบรรลุข้อคกลงแบบ “Tentative ในหลักการ” ท่ีจะก าหนดเพดานหน้ีได้ในวัน

เสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม โดยจะมีผลบังคับไป 2 ปีและมีการจ ากัดรายจา่ยด้วย ข้อตกลง

ในหลักการน้ีจะต้องถูกน าไปร่างเป็นกฏหมาย และจะต้องได้รับการลงมคิเห็นชอบท้ัง

โดยสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมาก และโดยวุฒิสภาซึ่งพรรคเดโม

แคร็ตมีเสียงข้างมาก ก่อนน าเสนอประธานาธบิดีลงนาม  

 ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าขอ้ตกลงนี้เป็นไปได้ด้วยการประณีประณอม โดย

ท้ังสองฝ่ายมิได้ตามท่ีแค่ละฝา่ยเรียกร้อง ข้อเสนอของแตล่ะฝ่ายเป็นเข่นไรได้รายงาน

ไว้บ้างแล้วในรายงานฉบับก่อนหน้านี้ ส่วนนายแม็คคาร์ธีจะน าเสนอให้สภาฯ 

พิจารณาในวันพุธท่ี 31 พฤษภาคม อันเป็นวันเดียวกับท่ีจะส่งรายงานด่วนมากฯ ฉบับ

น้ี ปัญหาท่ีเกิดขึ้นส าหรับพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรได้แก่การหาทางชัดชวาง
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นายแม็คคาร์ธีในคณะกรรมาธิการ Rules ซึ่งจะเป็นฝ่ายอนุมัติข้อเสนอที่จะมีการออก

เสียงในสภาส่วนรวม โดยสมาชิกสองคนจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัดซึ่งได้เข้าไปตาม

ข้อต่อรองให้แมค็คาร์ธไีด้เป็นประธานสภาล่าง เพราะนาย Chip Roy และสมาชิกสาย

เดียวกันเห็นว่า ข้อตกลงประณีประณอมในหลกัการในการตัดงบประมาณไปไม่ไกล

พอ จึงเป็นหน้าที่ของนายแม็คคาร์ธีท่ีจะตอ้งหาเสียงสนับสนุนให้ได้พอก่อนวันพุธ 

ส่วนพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาเห็นชอบด้วยตามข้อตกลง ส่วนสมาชกิฝ่าย Progressive 

หรือฝ่ายซ้ายในพรรคเดโมแคร็ตก็ไม่พอใจท่ีมกีารตัดงบประมาณดา้นความช่วยเหลือ

ทางสังคม แต่ประธานาธิบดีไบเดนดูมั่นใจว่าจะหาทางสนับสนุนได้ “อันเป็นหน้าที่ของ

ฝ่าย Governing”  

 ในรายงานฉบับก่อนหน้านี้ ได้อ้างค ากล่าวของนาย Mallpass ประธาน

ธนาคารโลกว่า เขาไม่คาดว่า สหรัฐจะพลาดการช าระหน้ี อันเป็นเช่นเดียวกับค ากล่าว

ของนาย Mohamed El Erian ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งบัดนี้เป็นประธาน

มหาวิทยาลัยชั้นน าของอังกฤษ ที่กล่าวในรายการธุรกิจโลกของ Julia Chatterkey ทาง

ซีเอ็นเอ็นว่า การผิดนัดช าระหน้ีโดยสหรัฐจะไม่เกิดขึ้น ในระยะใกล้เคียงกัน นางแจ

เน็ต เยลเล่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ ซึ่งเคยเตือนเมื่อหลายเดือน

มาแล้วว่า ก าหนดพลาดการช าระหน้ีของสหรัฐคงจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน แต่น่าจะ

ใกล้กับวันท่ี 1 มิถุนายนมากกว่า แต่ในช่วงสปัดาห์ท่ีผ่านมา เยลเลน่ได้เลื่อนไปเป็น

วันท่ี 5 มิถุนายน ศกนี้ โดยได้ตรวจกระแสเงินล่าสุดกับภาระหน้ี 

 นาย Fareed Zakaria กล่าวในบทน าของรายการ Global Public Square-GPS 

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 28 พฤษภาคม เป็นเชิงว่าปัญหาเพดานหน้ีสะท้อนถึงการใช้นโยบาย

ทางการคลังอย่างไร้ความรับผิดชอบ อันถึงเวลาท่ีจะใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวัง 

ส่วนสถานะเศรษฐกิจการคลังของสหรัฐ น้ัน แข็งแกร่งมากที่สุดในปัจจุบันน้ี กล่าวคือ

ตั้งแต่ปลายปี 2022 สหรัฐอเมริกามีความก้าวหน้าทางเท็คโนโลยี่และปัญญาประดิษฐ์

มากว่าชาตใิดท้ังสิ้น ในด้านการคลังสหรัฐก็เป็นอภิมหาอ านาจ เงินตราสกุลดอลลาร์

เป็น International Reserve Currency แม้ในด้านพลังงาน ด้วยความสามารถในการ 

Fracking สหรัฐมีพลังงานมากกว่าแหล่งอื่นใด จึงเป็น Energy Super Power ถ้า
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ต้องการ ในด้านการทหาร the US is in a league of its own ในด้านคนเข้าเมือง สหรัฐ

รับเข้ามาได้อย่างง่ายปลีะ 1 ลา้นคนซ่ึงช่วยเสริมแรงงานให้แก่ภาคการผลิตด้วย ฯลฯ 

 Keyu Jin จากนิตยสาร The Economist ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ The New China 

Playbook: Beyond Socialism and Capitalism และปรากฏตัวในรายการ GPS ให้ทัศนะ

สั้นๆ เกี่ยวกับจีนแผ่นดินใหญ่ว่า การเศรษฐกิจของจีนมิได้ฟื้นตัวดังคาด ประชาชนใน

ท้องที่ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 600 ลา้นคนยังมีรายได้น้อยมาก และการท่ีจ านวนประชากร

ลดน้อยลงมิได้ช่วย แมบ้ริษัทบางแห่งจะฟ้ืนตัวได้อย่างเร็ว และจีนจะพยายามเพิ่ม

ความสามารถในการผลิต chips ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาท่ีสหรัฐห้ามส่ง chips ไปยังจีน 

แต่บริษัทจ านวนมากในประเทศก็ไม่อาจเข้าถึงแหล่งผลิตได้จนบัดนี้ ส าหรับความ

ล่าช้าในการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของจีน นั้น หลายส านักก็มีความเห็นในท านอง

เดียวกัน 

 แต่ทางการของสาธารณรัฐประชาชนจีนมักจะใช้ปี 2049 เป็นปีท่ีจีนจะครอง

ความเป็นประเทศช้ันน าอันดับหน่ึงเท่ากับสหรัฐอเมริกา ในการส่งมนุษยอวกาศไปยัง

สถานีอวกาศระหว่างประเทศในวันที่ 29 พฤษภาคม ซึ่งเป็นครั้งแรกท่ีให้นักบินอวกาศ

เป็นพลเรอืน มิใช่ทหาร ทางการจีนก็ได้ก าหนดให้จีนเป็นประเทศชั้นน าในการ

เดินทางไปในอวกาศในปี 2049 เช่นกัน แต่แผนการของสหรัฐซ่ึงจะไปดวงจันทร์ในอีก

สองปีน้ี แต่ก็มีแผนส าหรับดาวอังคาร และการส ารวจดาวดวงอื่นๆ ท่ัวสุริยะจักรวาล 

โดยมิได้มุ่งหมายท่ีจะแข่งขันกับฝ่ายใด ตามหลักการท่ีประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคน

เนดี้แถลงไว้ต่อท่ีประชมุร่วมของรัฐสภา 

  

 ตามที่ได้รายงานไว้ก่อนน้ี ยาน SPACEX ได้น านักบินอวกาศ 4 คนไปส่งยัง 

International Space Station-ISS ของอเมริกัน ซึ่งมีนักบินอวกาศจากซาอุดิอาระเบียไป

ด้วย นั้น คณะน้ีออกเดนิทางโดย SPACEX กลบัจาก ISS แล้วในวันท่ี 31 พฤษภาคม 

วันน้ี 
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 ส่วนปัญหาเพดานหน้ี นั้น ผลการพิจารณาในคณะกรรมาธิการกลั่นกรอง 

(Rules Committee) ตามรายงานล่าสุดในวันท่ี 31 พฤษภาคม ปรากฏว่าฝ่ายอนุรักษ์

นิยมได้พยายามขัดขวางอย่างเต็มที่ แต่ก็ผ่านไปเพื่อการออกเสียงลงมติในสภาล่างได้

ด้วยคะแนน 7 ตอ่ 6 คาดว่า จะได้รับความเห็นชอบจากท้ังสภาต่อไป แต่

ประธานาธิบดีไบเดนจะต้องชักชวนให้สมาชิกฝ่าย Progressive ในพรรคเดโมแคร็ต

ช่วยสนับสนุนอีกทางหน่ึง หลังจากนั้น ร่างกฎหมายก็จะได้รับการพิจารณาในวุฒิสภา 

หากไม่มีเสียงคัดคา้นมากพอ ก็จะไปสู่การลงนามโดยประธานาธิบด ีซึ่งตามเรื่องอย่าง

ใกล้ชิดอยู่แล้ว โดยได้ไปรอดูความเคลื่อนไหวใน Box ของสภาล่างดว้ย 

 ในเวลา 21.12 น ของวนัท่ี 31 พฤษภาคม ตามเวลาในประเทศไทย นายเควิ่น

แม็คคาร์ธ ีประธานสภาผู้แทนฯ ได้กล่าวอย่างค่อนข้างมั่นใจว่า สภาฯ จะให้ความ

เห็นชอบต่อข้อตกลงในคืนวันน้ี 

 

 ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีตุรกีรอบตัดสินเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม ปรากฏว่า 

นายรีเซฟเตยิบเออร์โดวันได้คะแนนเสียงร้อยละ 52.1 ชนะนายเคมาลคิลิกดาโรกลูซึ่ง

ได้ร้อยละ 47.9 ท าให้นายเออร์โดวันได้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีเป็นวาระที่สาม 

 เบ็คกี้แอนเดอร์สันแห่งซีเอ็นเอ็น ซึ่งตามความเคลื่อนไหวในตุรกีอย่างใกล้ชิด 

เห็นว่า การเลือกตั้งในตุรกีคร้ังนี้จะมีผลตามมาอย่างส าคัญ ไม่เฉพาะต่อชาวตุรกี แต่

ต่อภูมิภาคและต่อโลก ข้าพเจ้าเห็นว่า ประธานาธิบดีเออร์โดวันจะยังคงขัดขวางการท่ี

สวีเดนจะเช้าเป็นภาคีนาโต้ต่อไป โดยอ้างประเด็นการยอมให้ชาวเคิร์ดคงอยู่ในสวีเดน

ต่อไป สว่นการส่งชาวซีเรียท่ีพักพิงอยู่ในตุรกีในฐานะผู้ลี้ภัย นั้น คงจะไม่ง่ายเน่ืองจาก

งบประมาณเพื่อการน้ีมาจากสหภาพยุโรปตามค ามั่นของแองเกลาแมร์เคิ่ลเพราะ

นายกรัฐมนตรีโอล้าฟโช้ลทซ์คงยึดถือตาม เพราะแม้แต่เยอรมนีก็ได้รับผู้อพยพชาว

ซีเรียไว้เป็นจ านวนมากโดยมีงานท ากันท่ัวหน้า เนื่องจากเยอรมนีไม่มีเหตุผลท่ีจะท า

ตามซาอุดอิาระเบีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะคดีสังหารนายจามาลคาช็อคกี้ยังอยู่ใน
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ศาลเยอรมัน อันหมายความว่า เอ็มบีเอส ยังไม่พ้นความเป็นจ าเลยคนหน่ึงในสายตา

ของขบวนการยุติธรรมของเยอรมนี 

 ชัยชนะของเออร์โดวันท่ีร้อยละ 52.1 น้ัน มิใชม่ากนัก เพราะคู่แข่งในรอบตัดสิน

ซึ่งรวมพลังฝ่ายค้านด้วยท่ี 47.9 แสดงวา่ ตุรกีเกือบจะแยกเป็นสองภาคซึ่งไม่ยอมรับ

ซึ่งกันและกัน การท่ีนายเออร์โดวันอ้างในช่วงสุดท้ายของการนับคะแนนว่า ชัยชนะ

ของเขาหมายความวา่ประชาธิปไตยเป็นฝ่ายชนะ น้ัน ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพราะ

คู่แข่งต่างหากท่ีเป็นฝ่ายประชาธิปไตย เออร์โดวันยังคงเป็นฝ่ายอัตตาธิปไตยเช่นเดิม 

จะมากขึ้นหรือน้อยลง ต้องคอยดูกันต่อไป 

 ผลของการเลือกตั้งแสดงว่า นายเออร์โดวันจะยังคงนโยบายการเป็นมิตรกับ

ปูตินต่อไป โดยอาจท าคัวเป็นกลางมากขึ้นหากการโจมตีโต้กลับของยูเครนเป็นฝ่าย

ได้เปรียบ ซึ่งในวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ได้คาดการณ์ไว้แล้ว 

 ปัญหาใหญ่ของเออร์โดวันได้แก่การเศรษฐกิจและการคลงั ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่

สูงกว่าร้อยละ 80  ศาสตราจารย์ Demiralp จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย Koc (เข้าใจว่าในตุรกีน่ันเอง) กล่าวในวันท่ี 29 พฤษภาคม ว่า Turkey 

has been living beyond its means. Turkey has very little room to manoeuver. You 

can’t cut interest rates and grow indefinitely. อันเป็นความเห็นเช่นเดียวกับข้าพเจ้าใน

รายงานเดือนเดียวกันนี้ เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม เช่นกัน เงินตรา Lira ของตุรกีมีคา่

ลดลงร้อยละ 90 เทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ประธานาธิบดีเออร์โดวันได้ใช้เงินจาก

กองทุนส ารองไปมากแล้ว จึงไม่น่าประหลาดใจท่ีเออร์โดวันได้ก้มหัวไปหาเอ็มบีเอสที่

ริยาดเพื่อให้ช่วยสภาพคล่องของตุรกี ทั้งๆ ที่เขาเองมีรายงานการสังหารโหดนายจา

มาลคาช็อคกี้และบทบาทของผู้เกี่ยวข้องมากกว่าคนภายนอกอื่นใด 
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 ในท่ีสุด นาย Bola Tinubu ซึ่งชนะการเลือกตั้งในไนจีเรียหลังจากที่มีผู้คัดค้าน

มาตั้งแต่เดือนมีนาคม ปีน้ี ตรงตามค าขวัญในการหาเสียงของเขาว่า “It’s my turn” 

และเขาได้ปฏิญาณตนเข้าเป็นประธานาธิบดีของประเทศใหญ่ท่ีสุดในแอฟริกาเมื่อ

วันท่ี 29 พฤษภาคม ดว้ยการประกาศเจตนารมย์ว่าเขาจะประสานสามัคคีในประเทศท่ี

แบ่งแยกกันอย่างมาก 

 ประวัติความเป็นมาของนายทีนูบู ปรากฏอยู่โดยละเอียดในประมวลรายงาน

และวิเคราะห์ข่าวฯ ฉบบัท่ีรายงานผลขั้นต้นของการเลือกตั้งอยู่แล้ว จึงชอสรุปในชั้นน้ี

ว่า โบลาทินูบูเป็นผู้ว่าการของนครลาก้อส ซึ่งอา้งว่า เขามีส่วนในการช่วยให้

ประธานาธิบดีที่เชาจะเข้าไปแทนชนะการเลือกตั้งมาก่อน คราวน้ีจึงเป็นโอกาสของ

เขา อันท่ีจริง มีผู้คัดคา้นชัยชนะของเขามาก แต่เขาคงจะได้รับการตัดสินโดยศาลว่า

เขาเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งโดยถูกต้อง จึงได้รับต าแหน่ง 

 ไนจีเรียก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเงินเฟ้อ เช่นประเทศอื่นใน

แอฟริกา จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายประธานาธิบดีคนใหม่ไม่น้อย ความแตกแยกในประเทศ

เป็นอีกปัญหาหน่ึง ไม่แต่เท่านั้น ปัญหาจากขบวนการก่อการร้ายโบโกฮารามก็ยังหนัก

อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคอนเหนือของประเทศ 

 

 

 ยูกันดา อีกประเทศหนึ่งในแอฟริกาท่ีเพิ่งบัญญัติกฎหมายก าหนดโทษทาง

อาญาอย่างหนักท่ีสุดในโลกแก่พวกมีพฤติกรรมทางเพศเช่น gay  lesbian queer ฯลฯ 

ซึ่งถูกประณามจากนักสิทธิมนุษยชนท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหภาพยุโรป 

 ส าหรับสหรัฐอเมริกาได้ประณามกฎหมายดังกล่าว และในวันท่ี 31 พฤษภาคม 

กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการคว่ าบาตรยูกันดาอย่างหนักเพราะการ

ออกกฏหมายดังกล่าว 
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 มีรายงานเมื่อสองวันมานี้ว่า ประเทศเช่นกาน่าก็ก าลังพิจารณาที่จะบญัญัติ

กฏหมายในท านองเดียวกัน แต่ยังไม่มีการยืนยันจนวันท่ี 31 พฤษภาคม วันน้ี  

 

 สเปน ซึ่งผลการเลือกตัง้ทั่วไปเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม ท าให้พรรคสังคมนิยม

ของนายเปโดรซานเชส ได้คะแนนเสียงรวมกันไม่เท่าฝ่ายขวา นายซานเชสจึงได้สั่งการ

ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ คล้ายกับในกรีซ ซึ่งผลการเลือกตั้งท าให้

พรรคอนุรักษ์นิยมได้เสียงข้างมากไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับพรรคฝ่ายซ้าย แม้จะขนะ

การเลือกตั้งก็ตาม จึงสัง่ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนหน้านี้ 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

        

                                                     .  

ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  
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ประธานคณะท างานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธและ   

การด าเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ  
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนมิถุนายน 2023 (2566) 

 

  

 

 รายงานด่วนมากวันท่ี 1-18 มถิุนายน 

 

 BRICS ก าลังเร่งรัดที่จะผันตัวให้เป็น a serious economic and political force ซึ่ง

เป็นอิสระจากมหาอ านาจ ในช่วงท่ีผู้ซึ่งสนใจในการเมืองแห่งอ านาจในโลกเข้าใจว่า

โลกได้แปรสภาพเป็นกลุ่มอ านาจหลายขั้ว อันคงจะเป็นการอ่านสถานการณ์ที่ไม่ตรง

ต่อความเป็นจริงเท่าใดนัก เนื่องจากประเทศท่ีถือตัวว่าเป็นมหาอ านาจ คือจีนและ

รัสเซียก็เป็นพันธมิตรในขั้วอ านาจซึ่งเป็นสมาชิกของ BRICS มาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจีนก็ก าหนดเป้าหมายท่ีจะเป็นอภิมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและการเมือง

อันดับเทียบทันสหรัฐซึ่งเป็นอภิมหาอ านาจมานานในปี 2049 ส่วนจะส าเร็จผลเช่นน้ัน

หรือไม่ เป็นอีกประเด็นหน่ึง  

 BRIC เร่ิมก่อตัวมาในปี 2001 โดยประกอบด้วยประเทศท่ีมีการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างเด่นชัดในระยะนั้น อันได้แก่บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน ส่วน

แอฟริกาใต้ได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการในปี 2009 จงึกลายเป็น BRICS ตามการ

ประเมินของวงการภายนอก กลุ่มนี้ยังไม่สามารถแสดงอ านาจของทั้งกลุ่มได้เท่าใด 

เมื่อจีนในระยะต่อมาตัง้ใจจะแข่งกับสหรัฐ ส่วนรัสเซียภายใต้ปูตินก็พยายามประชัน

การแผ่อ านาจทางการทหารกับสหรัฐและโลกตะวันตกโดยใช้ยูเครนเป็นเวทีหลัก 
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 ในระยะนั้น กลุ่มจึงระดมทุนด้วยเงินตราต่างประเทศเป็นมูลค่า 100 พันล้าน

ดอลลาร์ และในปี 2015 หรือ 1 ปีหลังจากที่รัสเซียยึดครองคาบสมุทรไครเมียและเมื่อ

ไม่อาจแผ่ขยายอิทธิพลไปได้ไกลกว่าน้ัน ก็ไดผ้ันก าลังไปตามแผนการแผ่อิทธิพลทาง

ทหารของปูตินในซีเรียและแอฟริกา ด้วยการใช้ทหารจ้างกลุ่ม WAGNER แสวงหา

รายได้จากทรัพยากรของประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลาง อันมิใช่จุดมุ่งหมาย

ของกลุ่มบริคส์ แต่ไม่มใีครในกลุ่มคัดคา้นจนบัดนี้ และเมือ่รัสเซียของปูตินใช้ก าลัง

ทหารเข้ารุกรานยูเครนโดยละเมิดกฏบัตรสหประชาชาติ ประเทศกลุ่มบริคส์ต่างวางตัว

เป็นกลางและบางประเทศงดเว้นออกเสียงในข้อมติประณามรัสเซีย นอกจากบราซิล

ซึ่งไม่ยอมรับการละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน 

 อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริคส์ จะประชุมกันท่ีเมือง Cape 

Town ท่ีแอฟริกาใต้ในวันท่ี 1 มิถุนายน วันน้ี ด้วยการพิจารณาขยายสมาชิกภาพ และ

สร้างเงินตราร่วมกัน เพราะจะมีการประชุมระดับสุดยอดในปลายเดอืนสิงหาคม ศกน้ี 

โดยแอฟริกาใต้จะหาทางละเว้นการจับตัวนายวลาดิเมียร์ปูติน ตามหมายจับเพื่อ

ด าเนินคดีกระท าอาชญากรรมสงครามในยูเครนของศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศ 

ท้ังๆ ที่แอฟริกาใต้ได้ให้สัตยาบันในสนธิสัญญากรุงโรมที่จัดตั้งศาลอาชญากรรม

ระหว่างประเทศมาแล้ว 

 ตามรายงานของส านักข่าวบลูมเบิร์กด้านการเมือง สมาชิกภาพของกลุ่มบริคส์

ในปัจจุบันมีส่วนร้อยละ 23 ของ GDP ในโลก ประเทศต่างๆ 19 แห่งได้แสดงความ

สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมท้ังซาอุดิอาระเบียซ่ึงสมัครแล้ว อนัจะท าให้เสียงมี

น้ าหนักไม่น้อยใน “โต๊ะโลก” 

 ส านักข่าวบลูมเบิร์กเห็นว่า แผนการดังกล่าวน้ีมีความเสี่ยงอยู่หลายประการ 

เพราะจะมีเสียงประท้วงในสหรัฐและประเทศพันธมิตรท้ังหลาย ซึ่งก าลังจะสร้างแนว

ร่วมเพื่อต่อต้านจีนและรัสเซีย 

 องค์ประกอบของบริคสเ์อง ก็เป็นปัญหา เนื่องจากสมาขิกภาพปัจจุบนัเป็น

ส่วนผสมของประเทศท่ีต่างมีการปกครองและลัทธินิยมตลอดจนอุดมการณ์อัน
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หลากหลาย บรรดาประเทศท่ีจะเข้ามาร่วมก็สะท้อนภาพโลกของความแตกแยก ซึ่งรัง

ท่ีจะท าให้ความทะเยอทะยานของกลุ่มท่ีจะเป็นปึกแผ่นในเวทีโลกและวางตัวให้

ถูกต้องกับระเบียบโลกตามมาตรฐานของสหประชาชาติยากที่จะสัมฤทธิ์ผล 

 

ตามที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจากพรรคเดโมแคร็ตกับนายเควิ่นแม็คคาร์ธีจาก

พรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เจรจากันจนในท่ีสุดสามารถ

บรรลุข้อตกลงเฉพาะกาลได้ในวันเสาร์ท่ี 27 พฤษภาคม ทั้งในประเด็นการก าหนด

เพดานหน้ีใหม่และในการแบ่งสรรงบประมาณภายใต้ขีดจ ากดัส าหรับสองปีต่อจากปีน้ี 

น้ัน  

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2023 ได้รายงานไว้

แล้วถึงการท่ีสมาชิกบางส่วนของท้ังพรรคเดโมแคร็ต (กลุ่ม Progressive) และพรรค   

รีพับลิกัน (กลุ่มอนุรักษ์นิยมขวาจัด) ได้ขดัขวางการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างแข็งขัน 

ท าให้นายเควิ่นแม็คคาร์ธีต้องโทรศัพท์ถึงสมาชิกแต่ละคนต่อเน่ืองกนัมาเพื่อระดม

เสียงสนับสนุนข้อตกลงให้เพียงพอ ด้วยความเป็นห่วงว่าเขาอาจต้องพ้นจากต าแหน่ง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรหากร่างกฏหมายงบประมาณไม่ผ่านสภา ในขณะท่ีหัวหน้า

พรรคเดโมแคร็ตในสภาล่างก็ตอ้งท างานหนักเช่นกัน ในท่ีสุด สภาผู้แทนราษฎรก็ลง

มติด้วยคะแนน 314 เห็นชอบต่อ 165 โดยได้เสียงจากสมาชิกพรรคเดโมแคร็ตช่วย

ส่วนหน่ึง  

 นายเควิ่นแม็คคาร์ธีกลา่วในทันทีว่า คืนท่ีร่างรัฐบัญญัติผ่านสภาด้วยเสียงท่วม

ท้น (Overwhelmingly) เป็นคืนดีที่สุดคืนหน่ึงส าหรับเขา ส่วนประธานาธิบดีไบเดน

กล่าวว่า “I have been clear that the only path forward is a bipartisan compromise 

that can earn the support of both parties. This agreement meets that test. I urge the 

Senate to pass it as quickly as possible so that I can sign it into law.”  

 ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในห้องท างานของเขาว่า “I want to commend 

Speaker McCarthy. He and I and our teams, we were able to get along and get 
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things done. We were straightforward with one another, completely honest with one 

another, respectful of one another. Both sides operated in good faith. Both sides 

kept their word.” 

 วุฒิสมาชิก Chuck Schumer หัวหน้าเสียงช้างมากจากพรรคเดโมแคร็ตใน

วุฒิสภา และนายมิตช์ แม็คคอนเนลล ์หัวหน้าเสียงข้างน้อยจากพรรครีพับลิกัน ได้

วางแผนร่วมกันท่ีจะเร่งรัดให้วุฒิสภาลงมตใิห้ความเห็นชอบโดยไม่เปิดโอกาสให้มี

วุฒิสมาชิกผู้ใดเสนอข้อแก้ไขเพิ่มเติมอันจะท าให้ต้องส่งร่างรัฐบัญญตัิกลับไปรับความ

เห็นชอบจากสภาล่างอกีรอบหน่ึง ร่างกฎหมายจึงได้รับการพิจารณารวดเดียวโดย

วุฒิสภาตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดี ซึ่งให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 63 ตอ่ 36 ร่างน้ี

จึงไปสู่ท าเนียบขาวเพื่อการลงนามเป็นรัฐบัญญัติโดยประธานาธิบดีโจไบเดนในคืนวัน

ศุกร์ท่ี 2 มิถุนายน วันน้ี ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งประธานาธิบดีจะกล่าวค าปราศรัย

ในคืนวันน้ี หากไม่ดึกเกินไปตามเวลาในประเทศไทย ก็อาจจะสรุปรายงานมาต่อใน

รายงานฉบับน้ี 

 คงจะเป็นด้วยการจัดท าร่างในรูปแบบของกฎหมายให้ถูกต้อง ร่างท่ีผ่านจากทั้ง

สองสภาจึงมิไดไ้ปถึงท าเนียบขาวเพื่อการลงนามทันในวันศุกร์ ตามเวลาในประเทศ

ไทย ประธานาธิบดีไบเดนจึงจะลงนามในวันเสาร์ท่ี 3 มิถุนายน ตามเวลาในภาค

ตะวันออกของสหรัฐอเมริกา แต่ประธานาธิบดีไบเดน ก็ได้แถลงถึงความส าเร็จในการ

เจรจาอันเป็นการประณีประณอมในทางนโยบาย มิใช่ในทางหลักการ โดยย้ า

ความส าคัญยิ่งของ BIPARTISANSHIP และแนวทางสายกลางหรือ MIDDLE OF THE 

ROAD approach อันท าให้ท้ังเขาและผู้น าจากพรรครีพับลิกันในนามเควิ่นแม็คคาร์ธี

สามารถแก้ปัญหาซึ่งช่วยให้ได้รับชัยชนะในสถานการณ์วิกฤตของสหรัฐและของท้ัง

โลกท่ีซีเอ็นเอ็นเทียบเท่ากับ EPIC POLITICAL BATTLE มาไดอ้ย่างดย่ิีง 

 แนวทางที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ข้างต้นเป็นความตระหนักแน่แต่ไหน

แต่ไรมาของโจไบเดน การท่ีเขาน ามาใช้ในการเผชิญปัญหาวิกฤตอันหนักหน่วงครั้งน้ี

เป็น “ถ้อยแถลงแนวทางทางการเมืองหรือ POLITICAL STATEMENT” ในบริบทของ
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ฤดูกาลการเลอืกตั้ง ทีน่่าจะสะกิดต่อมส านึกของผู้สมัครในรอบไพรมารีจากพรรครีพับ

ลิกันซ่ึงไปพร้อมหน้ากันท่ีมลรัฐไอโอวาในวันสุดสัปดาห์น้ี เว้นแต่นายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่ง

ก าลังเผชิญ Legal Jeopardy อย่างยากท่ีจะเอาตัวรอดจากมือของกฎหมายไปได้ แม้

ผลโพลล์ของเขาจะน าผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันคนอื่นๆ ในขณะน้ีก็ตาม 

 ความส าเร็จในการแก้ปัญหาการปรับเพดานหน้ีของประธานาธิบดีไบเดน

ดังกล่าว ยังผลในทางบวกต่อตัวเลขทางเศรษฐกิจในหลายด้านด้วยกัน กล่าวคือ

ตลาดแรงงานนอกภาคการเกษตรมีการจ้างงานมากขึ้นถึง 339,000 ต าแหน่งในเดือน

พฤษภาคม เกินความคาดหมายของผู้เชี่ยวชาญอย่างมาก แมอ้ัตราคนว่างงานจะสูงขึ้น

เล็กน้อยเป็นร้อยละ 3.7 ก็ตาม DOW Jones Industrial Average พลุ่งขึ้น 701 จดุจนถึง 

33,702.16 อันถึงจดุที่ตลาดเรียกว่าจะเข้าสู ่“ตลาดกระทิงหรือ Bull Market” ซึ่งได้แก่ขา

ขึ้น เอสแอนด์พีและน้าสแด็คก็ขึ้นเช่นกัน ตลาดหุ้นในยุโรปก็ตอบสนองด้วยดี อันเป็น

แนวโน้มที่คาดหมายได้ในเอเชียและละตินอเมริกาในวันตลาดเปิด ประธานธนาคาร

กลางสหรัฐไม่คิดวา่การเศรษฐกิจถดถอยจะเกิดขึ้นและประกาศหยุดพักการปรับอัตรา

ดอกเบี้ยขึ้นอีกระยะหน่ึง ส านักจัดอันดับความเสี่ยงในการลงทุน FITCH ซึ่งก่อนหน้านี้

ตั้งใจจะปรับการเศรษฐกิจของสหรัฐที่ AAA ไปเป็น Negative ตกลงจะไม่จัดอันดับอีก

หลายเดือนต่อจากน้ี    

 ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ลงนามในรัฐบัญญัติเมื่อเวลา 02.00 น. ของวันท่ี 3 

ต่อ 4 มิถุนายน ตามเวลาในประเทศไทย 

 ประเด็นความถดถอยทางเศรษฐกิจในสหรัฐ น้ัน มีความเห็นหลากหลาย แต่

ท าเนียบขาว ซึ่งไม่เคยเห็นคล้อยตามแนวคิดวา่จะเกิดความถดถอยหรือ Recession 

ในสหรัฐในอนาคตอันใกล้น้ี ได้ให้นาย Ryan Patel รองโฆษกท าเนียบขาว แนะน า

ประธานธนาคารกลางว่าควรจะปรับอัตราดอกเบ้ียให้สูงชึ้นอีก แม้ตามระบบของสหรัฐ

สหรัฐอเมริกา ธนาคารกลางหรือ Federal Reserve จะเป็นอิสระจากฝา่ยบริหาร และ

ต่อมานาย Patel ได้สะท้อนแนวคิดว่าจะไม่มคีวามถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปี

น้ี ตามรายงานในวันท่ี 7 มิถุนายน หัวหน้าผู้บริหารของบริษัทสินทรัพย์เพื่อการลงทุน 
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Goldman Sachs ชี้แจงว่า ความเสี่ยงของการถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ในปีหน้า (2024) ลดลงแล้ว 

 หลังจากที่รีรีรอรอมาหลายเดือน เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน นาย Jerome Powell 

ประธานธนาคารกลางสหรัฐได้แถลงต่อสาธารณชนว่า ธนาคารกลางจะงดการปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้พลางก่อน โดยจะพจิารณาในการประชุมคณะกรรมการครั้ง

ต่อไปซึ่งจะเปิดเผยให้สาธารณชนท่ัวไปติดตามได้สดๆ (Live) 

 เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน นาย AJAY BANGA นักธุรกิจเชื้อสายอินเดีย ได้ด ารง

ต าแหน่งประธานกลุ่มธนาคารโลก สืบตอ่จากนาย David Malpass ซึ่งครบวาระ ตาม

ประเพณีประธานาธิบดโีจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เสนอชื่อไปยังคณะ

กรรมการบริหารของกลุ่มธนาคารโลก ซึ่งเห็นชอบด้วยในวันท่ี 10 พฤษภาคม ศกนี้ 

ต าแหน่งประธานธนาคารโลกมีวาระ 5 ปี 

 ธนาคารโลก ซึ่งเดิมมีชือ่ว่า ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาในชื่อยอ่ว่า IBRD 

เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IFIs)ตามแผนการปฏิรูปทางการเงินท่ีได้รับการ

พิจารณาในการประชุมในช่วงท้าย (กรกฎาคม 1944) ของสงครามโลกครั้งท่ี 2 ที่ 

Bretton Woods ในมลรัฐนิวแฮมพ์เชอร์ สหรัฐอเมริกา พร้อมกับกองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศหรือ International Monetary Fund-IMF ความพยายามที่จะจัดตั้ง

องค์การการค้าระหว่างประเทศประสบความลม้เหลวในการเจรจา   

 

 ตามที่นาย Yevgeny Prigozhin หัวหน้า WAGNER GROUP ประกาศผา่นส านัก

ข่าวของกลุ่มวา่จะถอนก าลังรบออกจากยูเครนให้แล้วเสร็จในวันต้นเดือนมิถุนายน 

โดยเกร่ินว่าจะไปด าเนินกิจกรรมเช่นท่ีเคยในแอฟริกา น้ัน ในวันท่ี 3 มิถุนายน      

นายพริก้อสซินให้ข่าวว่า กองก าลังของกลุ่มทีอ่ยู่ในบั๊คหมุตถูกกองก าลังจาก

กระทรวงกลาโหมรัสเซียภายใต้นายเซอร์เกย์โชยกู ซึ่งไม่ถูกกันตลอดมา “วางระเบิด

หรือ mined” ฉะนั้น เขาจึงอยากจะไปร่วมป้องกันบริเวณที่ถูก (กลุ่มต่อต้านปูตินซ่ึง

เป็นคนรัสเซีย) กลุ่มที่ปูตินกล่าวหาว่าเป็นชาวยูเครนข้ามแดนไปโจมตีและใช้โดรนเข้า
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ระเบิดที่เบลโกร็อด หลายครั้งตั้งแต่ปลายเดือนท่ีแล้ว เพราะบั๊คหมุตไม่มีอะไรเหลือ

อีกแล้ว แต่ยังไม่มีข่าววา่ปูตินตัดสินใจอย่างไรจนถึงเวลาท่ีท ารายงานน้ี 

  

 ส าหรับ COUNTER OFFENSIVE ของยูเครน น้ัน ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซ

เลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวว่า ยูเครนพร้อมอยู่แล้ว แต่เขาและทุกฝ่ายในยูเครนยังไม่

เปิดเผยว่าจะเร่ิมเมื่อใดและในดินแดนส่วนใด ผู้น ายูเครนยังมิได้ให้ข้อมูล

นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ในการให้สัมภาษณแ์ก่ Emma Tucker หัวหน้ากอง

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการไป

สัมภาษณ์เซเลนสกี้ที่กรุงคิ้ฟและออกรายการของซีเอ็นเอ็นเมื่อวันเสาร์ท่ี 3 มิถุนายน 

 ข่าวสงครามส่วนใหญ่จึงเป็นการท่ีรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธและโดรนท่ีท าจาก

อิหร่านมายังเป้าหมายพลเรือนท่ีกรุงคิ้ฟและเมืองอื่นๆ และสิ่งที่รัสเซียเรียกว่า “Cross 

border attacks” เพื่อโทษว่าเป็นการโจมตีเป้าหมายในรัสเซียของกองก าลังยูเครน ซึ่ง

ฝ่ายยูเครนไม่เคยยอมรับตามข้อกลา่วหา แมจ้ะมีความเป็นไปได้วา่ ยูเครนทราบถึง

การโจมตีเหล่าน้ัน เพราะทหารยูเครนเคยกล่าวว่า การโจมตดีังกล่าวท าให้ได้ข้อมูล

มากขึ้น และเป็นท่ีทราบกันในหมู่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่าฝ่ายต่อต้านรัสเซียได้ถอยมา

ตั้งรับในเขตของยูเครนบ่อยครั้ง 

 ตามรายงานในวันท่ี 5 มิถุนายน เครมลินได้ออกข่าวว่า รัสเซียได้โตก้ลับการรุก

ใหญ่ของยูเครนในอาณาบริเวณโดเน็ตสก์ และเผยแพร่ภาพโดรนถูกยิงตก 1 เครื่อง 

ฝ่ายยูเครนเพียงแต่วางเฉย เนื่องจากตามความจริง ยูเครนได้ใช้ก าลังไม่มากในการตัด

เส้นทางใกล้กับทะเลอาสอบซึ่งมีผลในการตัดเส้นทางของรัสเซียท่ีจะลงไปทางใต้ ส่วน

ทหารยูเครนอื่นๆ ได้ให้สัญญาณโดยใช้นิ้วปิดปากให้หน่วยทหารเงียบไว้ ในขณะท่ี

รัสเซียได้ขุดหลุมฝังศพทหารรัสเซียท่ีเสียชีวิตระหว่างท่ีจะหนีทัพไปเข้าทางฝ่าย

ต่อต้านท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในบริเวณอื่นๆ รวมท้ังในเบลโกร็อด 

 ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น โดย Natasha Bertrand รายงานในวันที่ 5 มิถุนายนว่า ผู้

ฝักใฝ่ฝ่ายยูเครน (อาจจะมีสัญชาติรัสเซียก็ได้) ได้แทรกซึมอยู่ท่ัวไปในฐานะที่เป็นนัก
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บ่อนท าลาย (Saboteur) ภายในดินแดนรัสเซีย ซึ่งได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี ได้ก่อเหตุ

อันท าความหวั่นเกรงไปท่ัว รวมท้ังการใช้โดรนเข้าไปท่ียอดโดมของท าเนียบเครมลิน 

ซึ่งฝ่ายการข่าวของสหรัฐก็คิดว่าฝา่ยฝักใฝ่ยูเครนเป็นผู้กระท าจากภายในรัสเซียเอง 

แต่ไม่อาจบ่งชัดได ้

 ตามการวิเคราะห์ของขา้พเจ้า COUNTER OFFENSIVE ของยูเครนอาจจะมิใช่

เป็นการรุกใหญ่เสมอไป บางครั้งอาจจะใช้กลวิธี Hit And Run ก็ได้ ดงัเช่นท่ียูเครน

เลือกใช้ในสนามรบหลายแห่ง ยิ่งขณะน้ีท่ีรัสเซียเร่ิมขาดแคลนอาวุธยุทโธปการณ์ จน

มีข่าวว่า รัสเซียได้ขอซือ้อุปกรณ์รุ่นเก่าจากเมียนมาและอินเดียเพื่อไปปรับใช้ใน

รัสเซีย ดังที่นิตยสารนิกเคอิของญี่ปุ่นรายงานในฉบับออนไลน์ในวันที่ 5 มิถุนายน 

วันน้ี อันเป็นผลจากการวิเคราะห์สถิติศุลกากรซ่ึงบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้า

ระหว่างประเทศทางเรือ 

 แต่พลเอกมาร์ค มิลลี่ ประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐ ซึ่งไปฝร่ังเศสใน

วันน้ี เพื่อร่วมร าลึกถึงวัน ดี เดย์ ปีที่ 79 อันเป็นวันยกพลครั้งใหญ่ขึ้นบกท่ีนอร์มังดีใน

สงครามโลกภาคพื้นยุโรปในวันที่ 6 มิถุนายน ปี 1944 กลา่วว่ายูเครนอาจเริ่ม 

COUNTER OFFENSIVE ได้แล้ว ส่วนนายริชชี่ซูแน็ก นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

ให้สัมภาษณ์แก่ซีเอ็นเอ็นระหว่างการเยือนสหรัฐว่า ในทัศนะของเขา COUNTER 

OFFENSIVE โดยฝ่ายยูเครนมีมาตลอดปีท่ีผ่านมาแล้ว 

 ทางการยูเครนแถลงข่าวในวันอังคารท่ี 6 มิถุนายน ว่า กองก าลังรัสเซยีได้วาง

ระเบิดใต้ระดับน้ า “คงจะด้วยความตื่นตระหนก (PANIC)” ท าให้เขื่อนขนาดใหญ่ที่

แม่น้ า DNIPRO ทางเหนือของเมือง Kherson ในชื่อว่า Nova Kakhovka พังทลายลง

ตอนช่วงกลาง น้ าได้เริม่ทะลักไปท่วมพื้นท่ีต่างๆ ในบริเวณทางใต้ของล าน้ าและเอ่อ

ขึ้นไปด้านเหนือของเชื่อน ซึ่งน้ าจากดนิโปรไปถึงคาบสมุทรไครเมียด้วยและอาจจะ

กระทบไปถึงน้ าในอ่างเก็บน้ าหรือ RESERVOIR ขนาดใหญ่เหนือเขื่อน ประธานาธิบดี

เซเลนสกี้ได้เรียกประชุมฝ่ายต่างๆ เป็นการฉุกเฉินเพื่อรับมือกับอุทกภัยขนาดใหญ่ที่
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ก าลังจะเกิดขึ้นในขณะท่ีกองก าลังของยูเครนได้เร่ิมปฏิบัติการรบรุกฝ่ายรัสเซียเป็น

แนวกว้างประมาณ 1,000 ไมล์ อันอาจเป็นส่วนหน่ึงของ COUNTER OFFENSIVE 

 เขื่อน Nova Kakhovka ได้รับการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี 1956 (2499) ขณะท่ี

ยูเครนยังเป็นส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวียต มขีนาดสูงและยาวมาก 

 การระเบิดเขื่อนอาจเป็นแผนของรัสเซียท่ีจะสกัดการรบรุกของยูเครน ซึ่งการ

ใช้น้ าให้ท่วมสนามรบน้ีเป็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้กันมาแต่โบราณกาล  

 เมื่อปีท่ีแล้วหลังจากที่กองทัพรัสเซียซึ่งยกพลเข้าบุกยูเครนประสบความ

ล้มเหลวตามแผนยุทธการท่ี 1 โดยไม่สามารถยึดครองกรุงคิ้ฟและเมืองอื่นๆ ในภาค

ตะวันตกได้ จนตอ้งถอยทัพไปหาทางยึดพื้นท่ีทางภาคตะวันออกของยูเครน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอนบ้าส กองก าลังรัสเซียซึ่งขณะน้ันยังยึดครองเมือง Kherson อยู่ 

ได้ถอยทัพไปตั้งหลักอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าดนิโปร ในขณะท่ีกองก าลังยูเครน

สามารถเคลื่อนไหวอยู่ได้ทางฝั่งตะวันตกของล าน้ าเดียวกัน รัสเซียได้ส่งทหารส่วนหน่ึง

ไปควบคุมตอนบนของเขื่อน โดยเป็นท่ีทราบกันว่า รถบรรทุกของรัสเซียท่ีจอดไว้บน

เขื่อน นั้น มีวัตถุระเบิด เพื่อข่มขู่ยูเครนว่าอาจถูกใช้ในการระเบิดเขื่อน และในเดือน

ตุลาคม ปีที่แล้ว ทหารรัสเซียได้ใช้กับระเบิดท่ีตัวเชื่อน แต่เหตุการณค์รั้งน้ันไม่รุนแรง

ถึงขั้นท าให้เชื่อนพังมากนัก ส าหรับความเสียหายแก่ตัวเขื่อนครั้งหลังสุด นั้น ปรากฏ

ชัดเมื่อเทียบภาพถ่ายจากดาวเทียม Maxar เมื่อเดือนพฤษภาคมกับเมื่อวันท่ี 5 

มิถุนายน ศกนี้ 

 สนธิสัญญาเจนีวาระบวุ่า การท าให้เขื่อนเสียหายหนักในระหว่างการรบเป็น

อาชญากรรมสงคราม และอัยการของยูเครนก าลังรวบรวมหลักฐานอยู่เพื่อ

ประกอบการด าเนินคดีต่อรัสเซีย ซึ่งยูเครนมีหลักฐานชัดเจนว่ารัสเซียต้องรับผิดชอบ

ในการระเบิดเขื่อนครั้งน้ี ขณะที่รัสเซียกล่าวหาว่านักบ่อนท าลายยูเครนเป็นฝ่ายก่อ

วินาศภัย ส่วนสหประชาชาติยังมิได้บ่งชัดวา่ เหตุร้ายครั้งน้ีเป็นฝีมือของฝ่ายใด 

 อันตรายท่ีวงการภายนอกห่วงกังวลได้แก่ผลกระทบต่ออ่างเก็บน้ าซึ่งใช้เป็น

อ่างน้ าหล่อเย็นส าหรับ Isotopes และเตาปฏิกรณ์โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ใหญ่ท่ีสุดใน
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ยุโรปท่ี Zaporizhzhia แต่ประเด็นน้ี ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซึ่งมี

เจ้าหน้าที่อยู่ ณ ที่ตั้งขณะนี้ ยืนยันว่า โดยท่ีได้ปิดเครื่องทั้งหกไว้ขณะนี้ จึงไม่น่าจะมี

อันตรายใดๆ “ในปัจจบุันน้ี” ปล่อยให้เป็นท่ีเข้าใจว่า วิกฤตการณอ์าจเกิดขึ้นต่อไปได้

เพราะตามรายงานจากพื้นท่ี ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าปีนี้ต่ ากว่าปกติ สว่นรัฐมนตรีหญิง

ของกระทรวงเศรษฐกิจยูเครนให้ความเห็นว่า รัสเซียท าตัวเหมือนกับเป็น Terrorist 

State และประธานาธิบดีเซเลนสกี้แถลงว่า การกระท าของรัสเซียเป็นการก่อ Ecocides 

เพราะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศในบริเวณกว้างขวางอย่างมาก  

 ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้สั่งการให้มีการอพยพคนออกจากพื้นท่ี เพราะระดับ

น้ าทางตอนใต้ของเขื่อนได้ท่วมท้นประชาชนจ านวนหลายหมื่นคน ซึ่งเห็นได้จากโทร

ภาพข่าวของ Fred Pleitken และ Clare Sebastian จากซีเอ็นเอ็นซ่ึงรายงานระดับน้ าที่

เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากใน Kherson ภูมิภาคต่อเนือ่งและเมอืงต่างๆ ทางตอนใต้ รวมทั้งมิ

โกลาอิ้บด้วย เป็นเน้ือที่กว่า 600 ตารางกิโลเมตร อันย่อมท าให้ COUNTER 

OFFENSIVE ของยูเครนมีความยุ่งยากขึ้นในความเห็นของ Clare Sebastian  แต่

ผู้สื่อข่าวตา่งประเทศรายงานว่า อุทกภัยขนาดใหญ่ย่อมเป็นปัญหาส าหรับกองก าลัง

รัสเซียท่ีฝังตนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเป็นจ านวนกว่าแสนคนด้วยและคนของ

ฝ่ายรัสเซียเองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบนั้น เพราะดูฝ่ายรัสเซียจะมิได้เตรียมตัวเท่าไหร่ แต่

ข่าวจากฝั่งรัสเซียไม่สู้จะมีมากนัก แต่เชื่อวา่ ฝา่ยยูเครนคงเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นไว้นานแล้ว จึงพร้อมกว่า เพราะตามสามัญส านึก ยูเครนได้เตรียมตัวไว้ทุกด้าน

เพื่อ COUNTER OFFENSIVE และการท่ีเขื่อน Nova Kakhovka จะพังเป็นฉากทัศน์

หรือ scenario ท่ีต้องเป็นปัจจัยอันหลีกเลี่ยงมิได้ก่อนท่ีจะท าการใหญ่ อย่างไรก็ดี 

จะต้องตดิตามความเคลื่อนไหวในด้านน้ีอย่างใกล้ชิดต่อไป  ส่วนวลาดิเมียร์ ปูติน ได้

กล่าวเป็นเชิงโทษยูเครนตามเคยว่า การท าความเสียหายต่อเขื่อนเป็น “Barbaric Act” 

และแถลงทัศนะในเร่ืองการร่วมมือกับสหประชาชาติในการล าเลียงธญัพืชของยูเครน

ไปสู่ตลาดที่ต้องการในแอฟริกาโดยผ่านทางทะเลด าวา่ “No prospects for extending 

grain deal.” ขณะท่ีสหประชาชาติรายงานในวันท่ี 7 มิถุนายน วันน้ี ว่า “Black Sea 

grain shipping slowing again” อันท่ีจริง พื้นท่ีทางการเกษตรก็ตกอยู่ใต้มวลน้ าไปด้วย 
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 ตามรายงานในวันท่ี 8 มิถุนายน ยูเครนได้ส่งโดรนไปตรวจสภาวะทางฝั่ง

ตะวันออกของล าน้ าดนิโปร ทางการรัสเซียมิได้ด าเนินการบรรเทาทุกข์ในเขตที่รัสเซีย

ควบคุมอยู่ ซึ่งบางจดุ ระดับน้ าท่วมสูงขึ้นถึงหลังคาบ้าน ยูเครนจึงช่วยน าน้ าดื่มไปช่วย

ประชาชน และมีรายงานว่า มีเสียงระดมยิงปืนมาจากฝ่ายรัสเซียด้วย แต่ไม่สามารถ

สกัดเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ได้ เพราะมิได้มุ่งเป้ามาในทิศทางที่บินเข้าไป ตามรายงาน

ข่าวต่อมาในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้เดินทางไปเย่ียมผู้ประสบอุทกภัยท่ี

เมือง Kherson ด้วย โดยไม่มีการออกข่าวจนเดินทางกลับมาแล้ว  

 ส าหรับการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในกรณีที่เขื่อนถูก

ระเบิด น้ัน เอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรของยูเครนและผู้แทนถาวรรัสเซียได้โต้ข้อ

กล่าวหาซ่ึงกันและกัน  

 ในวันเดียวกัน คือวันท่ี 7 มิถุนายน นายราฟาเอลกร้อสซี่ ผู้อ านวยการใหญ่ของ

ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศท่ีกรุงเวียนนา แถลงข่าววา่ แม้ในชั้นน้ีจะไม่

คาดว่าจะมีอันตรายเน่ืองจาก โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ท้ัง 6 หน่วยจะยังปิดอยู่ แต่เขาก็

จะต้องเดินทางไปตรวจสภาพ ณ ท่ีตั้ง เน่ืองจากมีรายงานว่า ระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าซึ่ง

รักษาความเย็นให้แก่เตาปฏิกรณ์ท้ังหมดมีระดับต่ าลงอย่างมาก อันอาจเป็นปัญหา

ต่อไปได ้จึงจะต้องไปส ารวจทางแก้ไขเท่าที่จะท าได้ ส่วนประเด็นท่ีว่า การระเบิดเป็น

ฝีมือของฝา่ยใด นั้น ในฐานะที่ IAEA เป็นองคก์รระหว่างประเทศ เขาขอละเว้นในการ

ให้ความเห็น ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญยูเครน การสร้างเขื่อนขึ้นใหม่จะต้องใช้

เวลาประมาณ 5 ปี แตยั่งไม่มีแผนในชั้นน้ี 

 อย่างไรก็ดี นายแซมไคลี่ย์ของซีเอ็นเอ็นรายงานในวันท่ี 8 มิถุนายนว่า กอง

ก าลังส่วนหน่ึงของยูเครนสามารถรุกคืบไปได้พอสมควรจากบริเวณใกล้กับบั๊คหมุต ซึ่ง

คงอยู่ใต้น้ าท่วมเช่นกัน รายงานต่อมากล่าวถึงการยิงต่อสู้กันระหว่างฝ่ายรัสเซียกับ

กองก าลังยูเครน ซึ่งแม้น้ าจะท่วมอยู่ท่ัวไป การรบก็มิได้ยุติลง ในวันท่ี 9 มิถุนายน ฝ่าย

รัสเซียได้ออกข่าวซึ่งอ้างว่า กองก าลังของตนได้ระเบิดรถถังรุ่นทันสมัย (Advanced 
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tank) ท่ียูเครนน ามาใช้ ส านักข่าวเอพีไดต้รวจวิดิโออย่างละเอียดและพบว่า เฮลิค็อป

เตอร์ของรัสเซียได้ท าลายรถ tractor ทางการเกษตร มิใช่รถถังตามอา้ง 

 สื่อระหว่างประเทศรายงานในวันท่ี 12 มิถุนายน ว่า กองก าลังของยูเครน

สามารถรุกคืบในภูมิภาคตะวันออกของยูเครนไม่ห่างจาก Kherson เมืองใกล้เคียงได้

เพิ่มเติม และปลดปล่อยหมู่บ้านได้อีกกว่า 10 แห่ง ในขณะท่ีประธานาธิบดีเซเลนสกี้

แห่งยูเครนแถลงข่าวว่า ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศได้เริ่มสืบสวนการระเบิด

ท าลายเขื่อน Nova Kakhovka เพื่อจะรวบรวมหลักฐานการกระท าอันมีความผิดทาง

อาชญากรรมสงครามตามกฏหมายสงครามระหว่างประเทศ 

 ตามรายงานจากสนามรบในวันที่ 13 มิถุนายน ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ย้ า

จุดมุ่งหมายของ COUNTER OFFENSIVE ว่าได้แก่การบุกเข้ายึดดินแดนของยูเครน

ท้ังหมดกลับคืนมา รวมทั้งไครเมียด้วย ในวันเดียวกันรัสเซียได้ระดมยิงขีปนาวุธเข้ามา

ท่ีบ้านเรือนของพลเรือนในเมืองซึ่งเป็นท่ีเกิดของเซเลนสกี้ ท าให้พลเมืองเสียชีวิต 11 

คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยก าลังตรวจค้นตามซากปรักหักพังเพื่อให้ได้จ านวนผู้เสียชีวิตและ

บาดเจ็บที่แน่นอน ส่วนท่ีเมือง Kryvvi Rih ทางตะวันออกเฌียงใต้ของยูเครน มีรายงาน

การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน “อย่างดุเดิอด (fierce fighting)” ในวนัน้ีเช่นกัน นาย

ราฟาเอลกร้อสซี ่ผู้อ านวยการใหญ่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้

เดินทางไปตรวจสภาพของโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ท่ีซาโปริซเซีย แต่ยังมิได้แถลง

ความเห็นขณะท่ีท ารายงานฉบับน้ีอยู่   

  

 เมื่อปลายสัปดาห์ท่ีผ่านมา เครื่องบินประจัญบานของจีน 2 เครื่องได้บินโฉบ

เครื่องบินลาดตระเวนแบบ RC135 ของสหรัฐขณะบินอยู่ในน่านฟ้าสากลเหนือทะเล

จีนใต้  แตม่ิได้ถึงขั้นกระทบกระทั่งกัน โดยจีนอ้างว่า เครื่องบินสหรัฐได้ล้ าเข้าไปใน

เขตอธิปไตยของจีน เนือ่งจากจีนได้อา้งสิทธิเหนือทะเลจีนใต้และส่วนอื่นๆ ของทะเล

เอเชียตะวันออกซ่ึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้ตัดสินแล้ววา่ไม่ชอบด้วย

กฏหมายระหว่างประเทศ 
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 ต่อมาในวันสุดสัปดาห์ เรือพิฆาตอเมริกันและเรือรบแคนาดาได้แล่นผ่าน

เส้นทางเดินเรือสากลในช่องแคบไต้หวัน แต่ถกูเรือพิฆาตจีนแล่นตัดหน้าอย่างกระชั้น

ชิดมาก (ประมาณไม่ถึง 150 หลา)  ท าให้เรือสหรัฐต้องลดความเร็วกะทันหัน เพื่อ

หลีกเลี่ยงการชนกับเรือจีน เป็นเหตุการณ์อันตรายอย่างยิ่ง  

 เหตุการณ์ท้าทายอย่างชัดแจ้งของจีนท าให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีน

เพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน ในระยะนั้น นายพลลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหมอเมริกันมีโอกาสได้ทักทายกับรัฐมนตรีกลาโหมจีนท่ี Shangri-la 

Dialogue ซึ่งสิงคโปร์จัดขึ้น ด้วยการจับมือกัน ลอยด์ ออสตินได้ขอให้รัฐมนตรี

กลาโหมจีนหารือกันตัวต่อตัวเพื่อบรรเทาปัญหาความตึงเครียดที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองกัน 

เพราะเพียงการจับมือกันไม่เพียงพอ แต่ฝ่ายจนีไม่พร้อมจะพบกับเชา 

 ตั้งแต่เกิดเหตุอันท าให้เกิดความตึงเครียด การหารือสองฝ่ายมิได้เกดิขึ้นตาม

หลักการท่ีไบเดนกับสีจิ้นผิงตกลงกันในการประชุมระดับสุดยอดท่ีบาหลีเมื่อปีที่แล้ว 

นอกจากการท่ีนายบิลล์ เบิร์นส์ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองกลางของสหรัฐได้ไปพบ

กับฝ่ายจีนอย่างไม่เปิดเผยในเดือนพฤษภาคม และนายเจ๊ค ซัลลิแวน ท่ีปรึกษาฝ่าย

ความมั่นคงสหรัฐได้พบกับนายหวังอี้ ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศของประธานาธิบดี

จีนท่ีกรุงเวียนนาเมื่อเร็วๆ นี้ ส่วนการหารือสองฝ่ายของรัฐมนตรีต่างประเทศได้ถูก

นายแอนโตนี บลินเก้นยกเลิกเมื่อจีนส่งบัลลูนสอดแนมเข้าไปในสหรัฐเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ ศกน้ี 

 อย่างไรก็ดี ในท่ีสุด สหรัฐได้นัดหมายภายในให้นาย Daniel Kritenbrink ผู้ช่วย

รัฐมนตรีต่างประเทศด้านนโยบายเอเชียและแปซิฟิกในกระทรวงการต่างประเทศ

เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อพบปะหารือกับฝ่ายจีนในการผ่อนคลายความตึงเครียด

ระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งยังไม่ทราบข่าวคืบหน้าในชั้นน้ี แต่เขาจะอยู่ในจีนถึง 1 อาทิตย ์

 ตามรายงานข่าวของซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 7 มิถุนายน นายแอนโตนีบลินเก้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งเดินทางไปหารือข้อราชการกับ

มกุฏราชกุมารบินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบยีท่ีนครเจ็ดดาห์ขณะน้ีและจะไปต่อยัง
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กรุงริยาด รวมทั้งหมด 3 วัน จะไปหารือกับจีนท่ีกรุงปักกิ่ง แต่ยังไม่ทราบก าหนดการ

แน่นอนในขณะน้ี 

 รายงานข่าวต่อมาแจ้งวา่ รัฐมนตรีบลืนเก้นได้โทรศัพท์หารือกับนายคิ่นจาง

รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศจีน ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตนัอยู่ไม่นานนัก 

โดยบลินเก้นจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในวันสุดสัปดาห์น้ี และนางแจเน็ตเยลเล่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐก็จะเดนิทางไปพบกับรัฐมนตรีด้านการ

เศรษฐกิจของจีนด้วย โดยมุ่งที่การส่งเสริมการค้าระหว่างกัน เมื่อสองสามวันมานี้ เยล

เล่นได้เร่งรัดให้สหรัฐเพิ่มพูนความช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ ในแอฟริกา 

เน่ืองจากจีนได้ขยายความช่วยเหลือแก่ประเทศเหล่าน้ันมากขึ้น 

 แหล่งข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ข่าวว่า รัฐมนตรีบลินเก้นจะ

พบปะพูดจากับฝ่ายจีน เพื่อหาทางผ่อนคลายความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่าง

กันเท่าที่จะสามารถท าได้ และจะเจรจาให้ทางการจีนปล่อยตัวชาวอเมริกัน 3 คนท่ีถูก

ทางการจีนจับกุมตัวไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามรายงานข่าว รัฐมนตรีบลินเก้นมี

ก าหนดเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันอาทิตย์ท่ี 18 มิถุนายน 

 ระหว่างท่ีนายบลินเก้นอยู่ในเครื่องบินเพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่ง ประธานาธิบดีไบ

เดนแสดงความหวังว่า เขาเองคงจะได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง “in the next 

several months” 

 ตามรายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันอาทิตย์ท่ี 18 มิถุนายน นายแอนโตนีบลินเก้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้รับการต้อนรับจากนาย Qin Gang

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งรับต าแหน่งเมื่อปีท่ีแล้ว โดยมีการจับ

มือทักทายกันที่หน้าธงชาติของสองประเทศ ก่อนท่ีจะไปหารือระหว่างกัน 

 ในวันท่ี 16 มิถุนายน นายบิลล์เกตส์ มหาเศรษฐีเจ้าของมลูนิธิบิลล์แอนด์เมลิน

ดาเกตส์ ได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งและพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ซึ่งให้การต้อนรับ

ผู้ไปเยือนอย่างอบอุ่นย่ิงโดยถือว่าเกตส์เป็น “เพื่อนเก่า” ในระยะหลังๆ มานี้ นักธุรกิจ

ชั้นน าจากอเมริกาได้ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนกันมากกว่าที่เคย ดังเช่นนายอี
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ลอนมัสก์ เจา้ของบริษัทรถยนต์เท้สลา ประธานธนาคารเจพีมอร์แกน และ ฯลฯ กอ่น

หน้าที่รัฐมนตรีบลินเก้นและรัฐมนตรีแจเนตเยลเล่นจะไปยังกรุงปักกิ่งในวันสุดสัปดาห์

น้ี 

  

การเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียของนายแอนโตนีบลินเก้น 

ปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐมนตรีบลินเก้นจะต้องหารือกับมกุฏราชกุมารโมฮัมเหม็ด

บินซาลมานแห่งซาอุดิอาระเบียมีอยู่หลายประเด็น อันรวมท้ังการท่ีซาอุดิอาระเบียได้

ให้โอเปคพลัสในการประชุมท่ีกรุงเวียนนาเมื่อไม่กี่วันมานี้ลดปริมาณการผลิต

น้ ามันดิบลงวันละหน่ึงล้านบาร์เร็ล ซึ่งสหรัฐเห็นว่า ขัดกับมาตรการคว่ าบาตรรัสเซียท่ี

ใช้ก าลังบุกยูเครน การด าเนินการเพิ่มเติมในการแก้วิกฤตทางมนุษยธรรมในเยเมน 

การต่อต้านการก่อการร้ายของ ISIS ในกรอบ Anti-ISIS Coalition การกระตุ้นให้

ซาอุดิอาระเบียปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลตามความตกลงอับราฮัม 

(Abraham Accords) ฯลฯ ซึ่งอุปสรรคของสหรัฐที่ท าให้ผู้แทนทางการทูตของอเมริกัน

ต้องเลือกวธิีเจรจาด้วยความระมัดระวังได้แกแ่นวทางของไบเดนในระยะที่หาเสียง

เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซึ่งต่อต้านบทบาทของเอ็มบีเอสในการสังหารนายจามาล

คาช็อคกี ้คอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตนัโพสต์ ท่ีเป็นชาวซาอุดิ อันอยู่ในข่าย

ประเด็นทางสิทธิมนุษชน ซึ่งบลินเก้นกล่าวว่า ได้หารือกับบินซาลมานแล้ว  “ในกรอบ

กว้าง” อันน่าจะหมายความว่ามิได้เจาะจงประเด็นท่ีเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เวลาจะพูดถึง

เพราะไบเดนเองได้หลกีเลี่ยงการกล่าวถึงการสังหารมาตลอดเมื่อพบกับเอ็มบีเอสเมื่อ

ปีท่ีแล้ว 

ตวามเคลื่อนไหวในทะเลเอเชียตะวันออก 

 ทางด้านทะเลเอเชียตะวันออก กองเรือรัสเซียกับจีนได้ซ้อมรบทางทะเลระหว่าง

กัน นับเป็นครั้งท่ี 6 โดยเรือบางล าได้ล้ าเขตทางทะเลของเกาหลีใต้ดว้ย เกาหลีใต้ได้

ส่งสัญญาณเตือนไปเพือ่ทราบ แต่มิไดส้่งเรือรบไปแสดงตัว การกระท าของจีนและ

รัสเซียถือได้ว่าเป็นการย่ัวยุ แต่เกาหลีใต้กับสหรัฐซ่ึงมีหน่วยรบอยู่ทุกเหล่าทัพเพื่อการ
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ป้องกันร่วมกัน คงจะได้สื่อสารให้จีนและรัสเซียหลีกเลี่ยงการย่ัวยุไปแล้ว นอกจาก

สองประเทศดังกล่าว ญี่ปุ่นก็ต้องระวังภัยเช่นกัน เพราะญี่ปุ่นยังมีปัญหาคั่งค้างดา้น

ดินแดนกับรัสเซียอยู่จนบัดน้ี เน่ืองจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น กับสหรัฐมีความเข้าใจร่วมกัน

ในกรอบของ Indo-Pacific Command อยู ่

 ในส่วนของจีนกับสหรัฐ การท่ีจีนส่งบัลลูนขนาดใหญ่ไปสอดแนมฐานท่ีตั้งทาง

ทหารหลายแห่งบนแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาเหนือเมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ ศกน้ี จนถูก

เครื่องบินสหรัฐยิงตกนอกฝั่งมลรัฐเซ้าท์แคโรไลน่าเพื่อน าซากที่กู้มาได้ไปตรวจสอบ 

น้ัน ในวันท่ี 11 มิถุนายน วันน้ี สหรัฐได้แถลงข่าวยืนยันรายงานซึ่งมีมาก่อนว่า ตั้งแต่ปี 

2019 จีนได้ติดตั้งสถานีดักรับสัญญาณการสื่อสารทางการทหารของสหรัฐในเกาะ

คิวบา 

การซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่ของนาโต้และพันธมิตร 

 เมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน ผู้บัญชาการกองทัพอากาศเยอรมันได้แถลงว่า ก าลังทาง

อากาศของประเทศภาคีสนธิสัญญาแอ็ตแลนติกเหนือเกือบท้ังหมดประมาณ 10,000 

คน รวมทั้งสวีเดนซึ่งจะเข้าเป็นภาคีต่อไปหากตุรกีไม่ขัดขวาง จะร่วมการซ้อมรบทาง

อากาศครั้งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของนาโต้ระหว่างวันท่ี 12-23 มถิุนายน โดย

ญี่ปุ่นจะร่วมด้วยในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ ท้ังนี้ มิใช่เป็นการต่อต้านประเทศหรือ

กลุ่มประเทศใด แต่เพือ่เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองของการเตรยีมพร้อมในการ

ป้องปราม (DETERRENCE) เพื่อป้องกันชาตพิันธมิตรเท่านั้น มิได้มุ่งต่อประเทศใด

โดยเฉพาะ ซึ่งการซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่ท่ีจะเร่ิมในวันจันทร์จะมีการปิดน่านฟ้า

เหนือเยอรมนีในช่วงกลางวันเพื่อให้การบินพาณิชย์หลีกเลี่ยงบริเวณหวงห้ามที่ได้

ประกาศให้ทราบท่ัวกันแล้ว โดยมีฐานบินเยอรมันท่ีเกี่ยวข้อง 6 ฐานทัพด้วยกันและมี

ฐานบินในประเทศใกล้เคียงในนาโต้อีกสองสามประเทศ 

 การซ้อมรบทางอากาศครั้งใหญ่น้ีจะมีเครื่องบินรบทันสมัยย่ิงเข้าร่วมหลายร้อย

เครื่อง เช่น  F-35s  Grippen  Tornado และ ฯลฯ โดยได้มีการเตรียมการซ้อมรบมา
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หลายปีแล้วในชื่อว่า Air Defender 2023 ดูจากแผนท่ี พื้นท่ีการซ้อมรบทางอากาศครั้ง

น้ีอยู่ติดกับพรมแดนรัสเซียในยุโรป 

 

 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน ปรากฏรายงานข่าวว่า เครื่องบินไอพ่นสองเครื่องยนต์

ขนาดเล็ก ซึ่งคงจะเป็นแบบเช่าเหมาของเอกชน ได้ออกเดินทางจากสนามบินในเมือง

เล็กๆ ภายในมลรัฐเทนเนสซีเมื่อเวลา 13.13 น. ตามเวลาในภาคตะวันออกของสหรัฐ 

มุ่งหน้าไปด้านตะวันออกของนครนิวยอร์กและเลี้ยวกลับเหนือ Long Island บ่ายหน้า

ไปทางกรุงวอชิงตัน ดีซี North America Air Defense Command-NORAD ตรวจพบจึง

แจ้งให้ฝูงบิน F-16s จากมลรัฐเวอร์จิเนียรีบบินขึ้นเพื่อระวังภัยต่อกรุงวอชิงตัน จนเกิด

เสียง Sonic Boom ดังไปท่ัว สร้างความตื่นตระหนกให้แก่หลายคนรวมทั้งสัตว์เลี้ยง

ด้วย 

 ฝูงบินได้ส่งสัญญาณเพือ่ให้เครื่องบินเครื่องดังกล่าวแจ้งข้อมูลประจ าเครื่อง แต่

ไม่ได้รับสัญญาณตอบ จึงได้ส่งแฟลร์ตามไป แต่ไม่ได้ยิง เครื่องบินเครื่องน้ันได้บินเข้า

ไปในป่าละเมาะในมลรฐัเวอร์จิเนียและตกลงเมื่อเวลา 15.23 น. ผู้อยู่ในเครื่องทั้ง 4 

เสียชีวิต รวมท้ังเด็กเล็กด้วย การส ารวจท่ีเครื่องจึงพบว่า นักบินฟุบลงในท่ีน่ังและ

เสียชีวิตในลักษณะนั้น ขณะที่ท ารายงานน้ี ยังไม่ทราบผลการชัณสูตรศพ ส านักข่าว

รายงานว่า เครื่องบินประเภทน้ีไม่จ าต้องมีกลอ่งด า และโดยท่ีมิได้มปีัญหาด้านความ

มั่นคงแห่งชาติ จึงขอน าเสนอรายงานเพียงเท่านี้ 

  

ไฟไหม้ป่าในมณฑลตา่งๆ ของแคนาดา เริ่มแต่อัลเบอร์ตา ต่อมาท่ีโนวาสโก

เชีย และขณะน้ีลุกลามอยู่ในภาคกลางของมณฑลเควเบ็ค ซึ่งทางการแคนาดาชี้แจงว่า

เป็นผลอย่างชัดแจ้งของความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมอิากาศ ได้เป็นเหตุให้เกิด

หมอกควันอย่างหนาทึบพร้อมฝุ่นละอองขนาดจิ๋วซึ่งพัดไปที่มลรัฐต่างๆ ใน

สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก ท าให้คณุภาพอากาศใน

อเมริกาได้รับผลกระทบอย่างหนักตลอดหลายวันท่ีผ่านมา จนโรงพยาบาลจอห์นฮ้อพ
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กิ้นส์ได้รายงานว่า จ านวนผู้ป่วยจากอาการทางเดินหายใจและปอดเพิ่มสูงขึ้นนับล้าน

คน และมีการออกค าเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการออกไปนอกเคหะสถานในหลาย

เมืองและมลรัฐ และใหใ้ส่หน้ากากชนิด N95 เพื่อกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยล่าสุดได้

ครอบคลุมพื้นท่ีถึงกรุงวอชิงตัน ดีซี และลงใตไ้ปถึงนอร์ธแคโรไลน่า ในขณะท่ีภายใน

แคนาดาเองหมอกควันจะเข้าสู่ท้องฟ้าของนครโตรอนโต และยังมีย่านไฟใหม้ป่าใน

เขตมณฑลบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของประเทศเร่ิมแต่วันท่ี 9 มถิุนายน อีกด้วย 

การแพร่กระจายของหมอกควันอันเป็นพิษท่ีกระทบหลายมลรัฐในสหรัฐ แคนาดาตอ้ง

รับไว้หมดแทบจะทั่วประเทศ 

เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน หมอกควันซ่ึงค่อยๆ จางลงในมลรัฐส่วนใหญ่ในภาค

ตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ได้เคลือ่นตัวไปสูภ่าคเหนือของยุโรปและเข้าไปยัง

สแกนดิเนเวียท่ีประเทศนอร์เวย์ ส่วนทางแคนาดา อันเป็นต้นทาง คาดหมายว่า ไฟ

ใหม้ป่าในประเทศคงเป็นปรากฏการณ์ต่อไปในอนาคต เน่ืองจากความร้อนเฉลี่ย

สูงขึ้นมาก  

 

 ในวันท่ี 7 มิถุนายน ศกน้ี นายริชชี่ซูแน็ก นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

เดินทางถึงกรุงวอชิงตัน เพื่อการเยือน (เข้าใจวา่) สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนับแต่

วาระที่ได้เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยมีก าหนดการท่ีจะพบปะหารือกับ

ประธานาธิบดีไบเดนและสมาชิกรัฐสภาในประเด็นปัญหาอันเป็นท่ีสนใจร่วมกันเช่น

สภาวะสงครามในยูเครนและความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมทั้งแนวทางท่ีจะก ากับดูแลด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะสร้างปัญหาต่อไป ซึ่งทางสหภาพยุโรปก็ก าลังพิจารณาอีกทาง

หน่ึง แต่เพราะ Brexit ท าให้สหราชอาณาจักรต้องแยกไปพิจารณาตา่งหาก 

 ในวันท่ี 8 มิถุนายน ซูแน็กเร่ิมการหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีไบเดนใน 

Oval Office โดยจะประสานการด าเนินการในทางเศรษฐกิจหรือ INTEROPERABILITY 

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้สอดคลอ้งกัน 
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 เอกสารส าคญัที่ได้รับการประกาศเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน มีชื่อว่า The Atlantic 

Declaration ซึ่งเน้นหนักทางหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ แต่เลียนชื่อแบบ The Atlantic 

Charter ท่ีวินสตันเชอร์ชิลล์ประกาศร่วมกับประธานาธิบดแีฟรงคลินดีรูสเว้ลท์ใน

ระยะแรกของสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 ในวันท่ี 10 มิถุนายน นายบอริสจอห์นสัน อดคีนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร 

ซึ่งการสอบสวนของต ารวจยืนยันว่า ในระยะที่เขายังอยู่ในต าแหน่งที่ท าเนียบถนนดาว

น่ิง ได้จัดงานฉลองและด าเนินกิจกรรมต่างๆ อันเป็นการละเมิดมาตรการป้องกันโรค

ระบาดโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลท่ีเขาเป็นหัวหน้าประกาศใช้บังคับ ถอืเป็นพฤติกรรมที่ไม่

ถูกต้อง สภาฯ จึงจะด าเนินมาตรการ “คว่ าบาตร” เขา บอริสจอห์นสันจึงประกาศ

ลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาสามัญโดยมีผลในทันที 

 ระหว่างท่ีเป็นสมาชิกสภาสามัญ บอริสได้เป็นผู้น าคู่กับนายไนเจลฟาร้าจในการ

เรียกร้องให้สหราชอาณาจักรออกจากสมาชกิภาพของสหภาพยุโรป ในการลง

ประชามติ ซึ่งฝ่าย “LEAVE” ชนะคะแนนอย่างหวุดหวิด โดยมีรายงานว่า ปูตินมีส่วนใน

การแทรกแซงการลงประชามติด้วยการช่วยนายไนเจลฟาร้าจ ฝ่ายขวาจัดเช่นเดียวกับ

ในการแทรกแซงการเลือกตั้งในอเมริกาเพื่อชว่ยนายโดนัลด์ทรัมป์  

 

 

 ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้รายงานพฤติกรรมเก่ียวกับความมั่นคง

แห่งชาติของนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์มาหลายปีอย่างตรงไปตรงมา อันมีหลายกรรม

หลายวาระเชื่อมโยงกับวลาดิเมียร์ปูติน ผู้น ารัสเซีย แม้การสืบสวนสอบสวนท่ีมีมา

ตลอด โดยประชาคมขา่วกรองสหรัฐท้ัง 17 ส านักได้พบหลักฐานแจ้งชัด แต่มิได้แถลง

ต่อสาธารณชน ด้วยสาเหตุประการหนึ่งเพราะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ในช่วงท่ีทรัมป์

เป็นประธานาธิบดีก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือ Guidelines มิให้กล่าวโทษ

ประธานาธิบดีขณะยังอยู่ในต าแหน่ง  



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

 

21 
 

แต่ถึงกระนั้น หัวหน้าส านักข่าวกรองก็พบว่า รัสเซียภายใต้ปูตินได้แทรกแซง

การเลือกตั้งในปี 2016 อย่างไม่ต้องสงสัย TO HELP HIM (Trump) AND TO HURT 

HILLARY” “ด้วยเหตุผลเพื่อบั่นทอนอ านาจของสหรัฐในเวทีโลก” แต่ทรัมป์ได้กลบ

เกลื่อนประเด็นน้ีมาตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจากผู้อ านวยการส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ  

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการข่าวกรองและความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและ

ส านักประสานการข่าวหรือ FIVE EYES (อันประกอบด้วยสหรัฐ สหราชอาณาจักร

แคนาดา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ซึ่งมีส านักงานการข่าว MI-6 อยู่ด้วยท่ี GCHQ 

ของอังกฤษ น่าจะมีฐานการข่าวเกี่ยวกับนายทรัมป์มากพอ เน่ืองจากทรัมป์มิได้

ระมัดระวังการวางตัวและพฤติกรรมส่วนตัวของเขาตลอดเวลาที่อยู่ในท่ีซึ่งมิใช่เป็น

มิตรใกล้ชิดเช่นรัสเซีย ท้ังๆ ที่เขาเองเคยอวดอ้างว่าในห้องของโรงแรมท่ีพักท้ังในกรุง

มอสโกและนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กมีเครื่องดักฟังอยู่เต็มไปหมด ไม่ทราบว่า เขาทราบ

หรือเปล่าว่า ปูตินมีบันทึกภาพทรัมป์กับสาวๆ รัสเซียในห้องพักของโรงแรมมานาน

แล้ว มีไว้ท าไม? หลักฐานน้ี อดีตสายลับของ MI-6 ในนาม Christopher Steele ทราบดี

และข้าพเจา้ยังเก็บรายงานของเขาไว้ใน FILE ของคอมพิวเตอร์ส่วนตวัซึ่งมีบาง

ประโยคถูกสีด าปกปิดขอ้ความไว้ แต่ยังพอเดาความออก 

 ตามการสืบสวนของเอฟบีไอและหน่วยข่าวกรองอเมริกันและพันธมติร 

ตัวอย่างการท าตัวว่าทรัมป์น่าจะมีความสัมพันธ์อันไม่ธรรมดากับปูตนิมีเช่น การมี

เส้นทางติดต่อแบบไม่เปิดเผยผ่านคนใกล้ชิดของเขามานานปี คอืนาย Paul John 

Manafort Jr. ประธานฝ่ายหาเสียงของทรัมป์) โดยนกต่อชื่อ Konstantin Kiriminik ซึ่ง

เป็นคนรายงานต่อปูตินในยูเครนทั้งก่อนและในสมัยนายยานูโกวิช อันมีหลักฐานการ

เบิกจ่ายผ่านธนาคารด้วยและมีชื่อเป็นผู้ถูกมาตรการคว่ าบาตรของกระทรวงการคลัง

สหรัฐ ในระหว่างการหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี 2015 คน

ใกล้ชิดกับเขาก็เป็นสายซึ่งเช่ือมโยงไปถึงปูติน การท่ีทรัมป์ไม่เคยให้ร้ายแก่ปูตินและ

รัสเซียแม้แต่น้อยรวมทั้งกรณีที่ปูตินสั่งให้ยึดคาบสมุทรไครเมียด้วย การท่ีเขา (ทรัมป์)

ได้รับแนวทางเช่นการล้อเลียนแบบคนป่วยหนักจนเดินด้วยตนเองได้ล าบากเมือ่ฮิลลา

รีย์่ไม่สบายจากโรคทางเดินหายใจ การช่วยให้ Roger Stone และพวก “แฮ็คคอมพิว
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เตอร”์ ของ Democratic National Committee ดว้ยการประสานงานกับ WikiLeaks ซึ่งจู

เลียนอาสซ้านจ์ ประสานงานกับเครือข่าย Hacking ของรัสเซียอีกต่อหน่ึง การสมรู้ร่วม

คิดกับปูตินดังท่ีเขาได้รับข้อมูลบางอย่างจากปตูินโดยอาศัยล่ามของปตูินระหว่าง

รับประทานอาหารค่ าของกลุ่ม จ-ี20 ที่นครฮัมบูร์ก การท่ีเขาพบกับปูตินเป็นการ

เฉพาะตัวระหว่างการประขุมระดับสุดยอด ณ ท าเนียบประธานาธิบดฟิีนแลนด์ที่กรุง

เฮลซิงกิ นานถึง 2 ชั่วโมง โดยทรัมป์สั่งห้ามเด็กสาวจาก กต สหรัฐ มใิห้บอกให้ใคร

ทราบเร่ืองที่มีการหารือกันและทรัมป์เก็บกระดาษท่ีล่ามจดโน้ตไว้ไปด้วย ไม่มีใครได้

พบล่ามสาวคนน้ันหลังจากเดินทางกลับกรุงวอชิงตันอีกเลย ในการให้สัมภาษณ์คู่กัน

กับปูตินต่อผู้สื่อข่าว ทรัมป์พูดจาค่อนข้างสับสนโดยแสดงความหวาดเกรงปูตินอย่าง

เห็นได้ชัด และพยายามแก้ไปแก้มาในการให้สัมภาษณ์ที่ท าเนียบขาวหลังจากกลับจาก

กรุงเฮลซิงกิ 

 ผู้ท่ีสงสัยอย่างมากว่า ทรัมป์กับปูตินหารือกันในเร่ืองใดบ้าง ไดแ้ก่ (เท่าที่พอจ า

ได้—อดีตนายพลเรือ James Clapper ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ และนาย 

John Brennan ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองกลาง (ซีไอเอ)) ซึ่งทั้งคู่สงสัยในพฤติกรรม

ของนายทรัมป์อย่างเปิดเผย แต่ท้ังคู่ก็เกษียณอายุการท างานไปไม่นานหลังจากนั้น แม้

จะย้อนมาออกความเห็นเป็นครั้งคราว นายเบรนน่ันไม่ลังเลที่จะกล่าวว่านายทรัมป์ 

“ทรยศ” ต่อชาติ ด้วยเหตุผลหน่ึงคงเพราะความไม่พอใจที่นายทรัมป์มิได้ให้เกียรติ์

นักการข่าวกรองซึ่งสละชีพเพื่อชาติและมีสญัลักษณ์เป็นดวงไฟเล็กๆ บนก าแพง

ด้านหน้าของตึก เมื่อเขาไปเย่ียมที่ท าการซีไอเอที่แล็งลี่ย์หลังจากเข้ารับต าแหน่ง

ประธานาธิบดีแล้วพักใหญ่  

การฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาตอ่ทรัมป์ตามที่นายทรัมป์เองเป็นผู้เปิดเผยในสื่อ

สังคม TRUTH ของเขาเองเมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน ว่าเขาได้กระท าความผิดทางอาญาต่าง

กรรมต่างวาระ 9 กระทง ซึ่งนาย Jack Smith อยัการพิเศษ (Special Counsel) ชี้แจง

ต่อมาวา่ข้อหาทั้งหมดมี 37 กระทง อันเกี่ยวกับการท่ีเขาครอบครองเอกสารลับมาก

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งท่ีบ้านพักมาร์-อา-ลาโกในมลรัฐฟลอริด้า ในห้องน้ า

ส่วนตัวและท่ีสนามกอล์ฟของเขาท่ีมลรัฐนิวเจอร์ซ่ี หลักฐานท่ีย่ิงท าให้เขาดิ้นไม่หลุด
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ได้แก่เท็ปบันทึกเสียงของเขาเองที่ฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักข่าวซีเอ็นเอ็น

ได้มาอันบ่งชัดถึง “เจตนา”ว่า ทรัมป์ทราบดีว่าเขาไม่มีสิทธิครอบครองเอกสารลับและ

เอกสารด้านการป้องกนัประเทศและการป้องกันประเทศพันธมิตรต่างๆ รวมทั้งอาวุธ

นิวเคลียร์หลังจากที่เขาไม่มีต าแหน่งประธานาธิบดีแล้ว ซึ่งทั้งหลายท้ังปวงเหล่านี้ผิด 

ESPIONAGE ACT และกฎหมายอื่นๆ ทางอาญา ค ากล่าวของเขาที่บันทึกว่า เขาไม่มี

อ านาจลดชั้นความลับอีกต่อไป “THAT I CAN’T” declassify secret documents น้ัน 

แสดงเจตนาที่จะกระท าความผดิอย่างชัดแจ้ง 

 ตามหมายฟ้องคดีหรือ INDICTMENT ตามการวินจิฉัยของ Federal Grand Jury 

นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ จะต้องไปขึ้นศาลอาญาท่ีไมอามี่ มลรัฐฟลอริดา้ ในเวลา 15.00 

น. ของวันอังคารท่ี 13 มิถุนายน ตามรายงานข่าว นายทรัมป์ได้เดินทางไปท่ีมลรัฐนิว

เจอร์ซี่และจะบินจากท่ีน่ันมาท่ีไมอามี่ และจะเดินทางโดยขบวนรถยนต์ไปยังศาลตาม

ค าสั่ง 

 ปฏิกิริยาของนายทรัมป์ได้แก่การถือว่า เขาไม่ผิดหรือ I am an innocent man. 

They are continuing with their witch-hunt. It’s a political act and an interference with 

the election, …ในสองวันท่ีผ่านมา ทรัมป์ได้ไปหาเสียง (ส าหรับรอบไพรมารี) ที่

จอร์เจียและนอร์ธแคโรไลน่า โดยวางแผนท่ีจะไปปราศรัยท่ีนิวเจอร์ซี่หลังจากขึ้นศาล

ในวันอังคาร    

 

 เมื่อข่าวแพร่ออกไปวา่ ทรัมป์ถูกข้อหาทางอาญาถึง 37 กระทงและจะต้องขึ้น

ศาลในคดีอาญา ปฏิกิริยาจากผู้ที่อยู่ในสังกัดพรรครีพับลิกันมีหลากหลาย ซึ่งพอแยก

เป็นตัวอย่างได้เป็นสามกลุ่มก่อนท่ีเขาจะไปรับทราบข้อหาในวันท่ี 13 มิถุนายน วันน้ี 

1. นาย Chris Christie ซึ่งประกาศตัวจะลงแข่งในรอบไพรมารีในช่วงเช้าของ

วันน้ี ไม่สามารถจะรับการกระท าผิดของนายทรัมป์ได้เลย อันเป็นการ

เปลี่ยนท่าทีอย่างมาก เพราะเมื่อปั 2016 คริสตี้เป็นผู้ให้จังหวะหรือ 

“ประธานเชยีร์” ในวันสุดท้ายของการเลือกตั้งรอบไพรมารีของพรรคให้
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จับฮิลลารี่ย์คลินตันไปจ าคุก โดยประกาศข้อหาต่างๆ นานาเพื่อใหก้องเชียร์

ขานรับว่า “LOCK HER UP” เป็นการฉลองชัยชนะของนายทรัมป์ แต่เขาขัด

ใจกับนายทรัมป์ต่อจากนั้น คริสตี้เรียกนายทรัมป์ว่า เป็น PUPPET ของ

ปูติน อันเขายอมรับไม่ได้เช่นกัน นาย Asa Hutchinson ซึ่งเคยเป็นผู้ว่าการ

มลรัฐอาคันซอส ์เห็นว่า การท่ีผู้ซึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิได้ให้

ความส าคัญแก่ความลบัทางความมั่นคงแห่งชาติ นั้น ยอมรับไม่ได้ นาย 

William Barr ซึ่งนายทรัมป์ขณะเป็นประธานาธิบดีไว้วางใจให้ไปเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เห็นว่านาย Jack Smith อัยการพิเศษและ

เอฟบีไอ ได้ให้โอกาสนายทรัมป์หลายต่อหลายครั้งในการท าสิ่งที่ผิด อัน

ได้แก่การน าเอกสารลบัไปครอบครองโดยไมม่ีสิทธิหรืออ านาจ ให้ถกูต้อง 

กลับไม่ท า จึงมคีวามผดิเต็มที่ตามกฎหมาย 

2. ฝ่ายท่ีอยู่ข้างนายทรัมป์เต็มที่ มีความเห็นแย้งข้อกล่าวหาอย่างชัดแจง้ 

ดังเช่นนาย Jim Jordan ประธานคณะกรรมาธกิารยุติธรรมในสภา

ผู้แทนราษฎร ซึ่งตั้งข้อกล่าวหาลอยๆ ตอ่ข้อเสนอของสมาชิกจากพรรคเด

โมแคร็ตตลอดหลายปท่ีีผ่านมา นายจอร์แดนอ้างเหตุผลหลายประการเพื่อ

แก้ต่างให้แก่นายทรัมป์ รวมทั้งการกล่าวโทษฮิลลารี่ย์คลินตัน “ซึ่งขณะที่

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลักลอบเก็บความลับ

มากมายไว้ในเซอร์เวอร์ส่วนตัวที่บ้าน” ซึ่งตามข้อเท็จจริง ผู้อ านวยการเอฟ

บีไอ (นายเจมส์โคมี่ย์) ได้สอบสวนหลายรอบแล้วแถลงต่อสาธารณะว่า เธอ

มิได้กระท าผิดในกรณีดังกล่าว  Kari Lake ซึ่งพ่ายแพ้การเลือกตั้งเมือ่กึ่ง

วาระเพื่อเป็นผู้ว่าการมลรัฐแอริโซน่า โดยเธอเป็นกลุ่มที่ยึดถือตามแนวทาง 

Election Denier ของนายทรัมป์ ได้ยืนกรานท่ีไม่รับผลการเลือกตั้งกึ่งวาระ

อยู่นาน จนถูกศาลท้องถิ่นสั่งให้ยอมรับ ได้ประกาศปกป้องนายทรัมป์อย่าง

เต็มที่และว่า เธอซึ่งเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรของ National Rifle Association—

NRA ขู่ว่าจะน าสมาชิกของสมาคมท้ัง 75,000 คนมาร่วมประท้วงการฟ้องจะ

ด าเนินคดีนายทรัมป์ในวันน้ี แต่จ านวนผู้สนับสนุนนายทรัมป์ ซึ่งรวมฝ่ายหัว
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รุนแรงด้วย มีไม่มากนัก อาจเป็นด้วยหัวหน้าต ารวจผู้รักษาความปลอดภัย

ได้ท าความเขา้ใจกับทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี ว่าขอให้อยู่ในความสงบ 

3. บรรดานักการเมืองสังกัดพรรครีพับลิกัน ก็พยายามท าคะแนนโดยไม่ต าหนิ

นายทรัมป์ เพราะถึงอย่างไรคะแนนนิยมเขายังเป็นตัวน าอยู่ นายรอนดิซาน

ติสจากมลรัฐฟลอริด้า และเป็นผู้มีคะแนนนิยมถัดจากนายทรัมป์โดยเขาเอง

มีทัศนะคติไม่ต่างจากนายทรัมป์เท่าใด ต้องค่อยๆ ปรับท่าทีไปแต่น้อย นาง

นิกกี้เฮลี่ ซึ่งทรัมป์เคยคิดจะให้เธอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ แต่ตอนหลัง

เปลี่ยนใจให้เธอไปเป็นเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรประจ าสหประชาชาติ 

แต่มิได้อยู่จนครบเทอม มิได้ให้ร้ายนายทรัมป์และไม่กลา่วถึงเขาแตอ่ย่างใด 

จนกระท่ังวันท่ีนายทรัมป์ต้องไปขึ้นศาล นิกกี้ ซึ่งมีเชื้อสายอินเดียซิกห์และ

เป็นผู้ว่าการมลรัฐเซ้าธ์แคโรไลน่าอยู่สองสมัย ได้กล่าวว่า ถ้าเธอได้เปน็

ประธานาธิบดีเธอจะให้อภัยโทษแก่นายทรัมป์ แต่คะแนนนิยมของเธอยัง

อยู่ค่อนข้างต่ าในกลุ่มพรรครีพับลิกันท่ีเข้าแข่งในรอบไพรมารี 

หลังจากที่นายทรัมป์ได้ไปขึ้นศาลแล้ว กลุม่สมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งรวม

ผู้สมัครเช้าแข่งรอบไพรมารีด้วย ถือท่าทีก ากวม ส่วนใหญ่มิใช่เพราะสนับสนุนนาย

ทรัมป์ แต่ไม่ต้องการสร้างศัตรูกับ Trump Base ซึ่งยังมีเสียงอยู่ไม่น้อย เช่นพวกท่ี

เชื่อถือในนิกาย Evangelical แม้นายรอนดิซานติสซึ่งนับถือนิกายโรมันแคธอลติก็ท า

ตัวมิให้ถูก Evangelical ต่อต้านเขา  

โดยท่ัวไป สมาชิกพรรครีพับลิกันกล่าวหาว่ากระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีนายมาร์ริค

การ์แลนด์เป็นรัฐมนตรีได้ “ปั้นข้อหาต่างๆ นานาเพื่อจะช่วยคะแนนเสียงให้โจไบเดน” 

ซึ่งคงจะใช้ไปได้ไม่นาน เน่ืองจากนายการ์แลนด์ได้วางตัวเป็นกลางมาตลอด และมิได้

ใช้เหตุผลทางการเมืองในการท าหน้าท่ีของเขา ส่วนประธานาธิบดีไบเดนเองมิได้ออก

ความเห็นประการใดเกี่ยวกับค าฟ้องนายทรัมป์ในคดีต่างๆ  
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ส่วนนาย Mike Pence อดีตรองประธานาธิบดขีองโดนัลด์ทรัมป์ กล่าวในวันท่ี 

13 มิถุนายนว่า เมือ่เขาได้ทราบข้อหาในค าฟ้องเพื่อด าเนินคดีต่อนายทรัมป์แล้ว เป็น

การยากที่จะแก้ต่างข้อหา เน่ืองจากเป็นประเด็นด้านความมั่นคงแห่งชาติ 

อย่างไรก็ดี สมาชิกพรรครีพับลิกันท้ังในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรตงจะต้อง

ปรับทัศนะคติเกี่ยวกับคดีท่ีนายทรัมป์ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วสองคดี ซึง่จะมีการ

ด าเนินคดีเป็นระยะๆ ต่อจากน้ีไป นอกจากน้ียังมีคดีที่ก าลังรอวันท่ีจะสั่งฟ้องอีกอย่าง

น้อยสามคดี อันได้แก่คดีการพยายามโกงคะแนนการเลือกตั้งที่เขตฟุลตั้น (Fulton 

County) ในมลรัฐจอร์เจีย ซึ่งมีหลักฐานพร้อมมูลอยู่แล้ว และคดีก่อการกบฏท่ีอาคาร

รัฐสภาในวันท่ี 6 มกราคม ปี 2021 ซึ่งอัยการพิเศษ Jack Smith ได้รวบรวมหลักฐานไว้

มากเกินพอแล้ว และได้มีการจ าคุกผู้มสี่วนในการก่อการจลาจลในวนัน้ันไปแล้วหลาย

คน รวมทั้งจากกลุ่ม Proud Boy และ Oath Keeper ส่วนนายทรัมป์ น้ัน คงจะถูกฟ้อง

ด าเนินคดีฐานเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดเหตุร้ายขึ้นท่ีอาคารรัฐสภา 

ส าหรับคดีท่ีสั่งฟ้องนายทรัมป์ไปเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายนแล้ว น้ัน กระทรวง

ยุติธรรมพยายามผ่อนปลนนายทรัมป์มาตลอด ดังเช่นท่ีนาย William Barr อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่นายทรัมป์ตั้งเข้ามาเป็น ไดแ้สดงทัศนะซึ่งกล่าวถึง

แล้วข้างต้นน้ี ไม่แต่เท่านั้น การด าเนินคดีล่าสดุ กระทรวงยุติธรรมก็ได้เลือกที่ซ่ึงน่าจะ

เป็นท่ีพอใจของนายทรัมป์ เพราะเขาได้ประณามผู้พิพากษาศาลอาญาที่นครนิวยอร์ก

และอัยการสูงสดุประจ านครนิวยอร์กซึ่งปราบปรามอาชญากรรมในเมืองจนลดต่ าลง

อย่างมาก คราวน้ี กระทรวงยุติธรรมไม่แต่เพียงเลือกศาลอาญาในมลรัฐฟลอริด้าอัน

เป็นท่ีซึ่งนายทรัมป์คุ้นเป็นอย่างดี เนื่องจากเปน็ท่ีตั้งบ้านพักมาร์-อา-ลาโก้ของเขา ผู้

พิพากษาในคดีคอื Judge Aileen Cannon ก็เป็นคนท่ีนายทรัมป์แต่งตั้งมาเองเมื่อเป็น

ประธานาธิบดี เช่นเดียวกับในคดีที่นิวยอร์ก ศาลได้ให้เกียรติ์ (Dignity) แก่ผู้ต้องหา

อย่างมาก ด้วยการไม่ใส่กุนแจมือเย่ียงผู้ต้องหาอื่นๆ การพิมพ์ลายน้ิวมือและการ

บันทึกภาพก็ท าแบบเงียบๆ ด้วยระบบอีเล็คทรอนิกโดยไม่มีคนภายนอกเห็น ในมล

รัฐฟลอริด้า คณะลูกขนุย่อมประกอบด้วยคนหลากหลาย     
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แต่ตามรายงานจากบริเวณใกล้ศาลในไมอามี่ขณะน้ี นายทรัมป์ถูกน าตัวเข้าไป

รับทราบข้อหาแล้ว ฝูงชนเท่าที่มีดูจะมิได้เข้ามาขัดขวางแต่อย่างใด คนภายนอกไม่ได้

รับอนุญาตให้เข้าไปในศาล เท่าที่พอทราบจากผู้ที่ทราบขั้นตอน นายทรัมป์ถูก

เจ้าหน้าที่เอฟบีไอจับตัวไปจากคณะ Secret Service ท่ีน าเขาขึ้นรถยนต์ไปในชั้นใต้ถุน

ของศาล แล้วจะมีการบันทึกภาพจ าเลย ตามระบบอีเล็กทรอนิก มีการพิมพ์ลายน้ิวมือ

และน าตัวไปรับฟังข้อหา ซึ่งในท่ีสุด เขาจะตอบว่า NOT GUILTY ซึ่งศาลจะแจ้งวา่จะ

ด าเนินคดีอย่างไรต่อไป ท้ังหมดใช้วลา 2 ชั่วโมง ส านักข่าวตัง้ข้อสังเกตว่า นายทรัมป์

มีท่าทาง “DEJECTED”  

แม้เป็นท่ีคาดหมายได้ว่า ศาลฯ จะสั่งมใิห้นายทรัมป์แถลงท่าทีเกี่ยวกับคดี

หลังจากที่ได้ทราบข้อหาอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ทรัมป์มิใช่คนท่ีจะสงบปากโดย

ดุษณี เพราะทันทีท่ีอยู่นอกศาล ท่าทางและค ากล่าวของเขาแสดงการท้าทายอย่างไม่

ต้องสงสัย เช่นข้ออ้างของเขาว่า การท่ีเขาครอบครองเอกสารด้านความมั่นคงแห่งชาติ 

น้ัน “เป็นสิทธิโดยเด็ดขาดหรือ Absolute Right” ของเขา แม้ทรัมป์จะมิใช่

ประธานาธิบดีแล้วกต็าม หลังจากน้ัน เขาได้เดินทางไปกล่าวค าปราศรัยหาเสียงและ

ระดมทุนในการเลือกตั้งที่สนามกอล์ฟและบ้านพักของเขาท่ีมลรัฐนิวเจอร์ซ่ี ทั้งหมดน้ี

ราวกับว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่ ตามหลักการยุติธรรม ตราบใดที่ศาลยังมิได้ตัดสินว่า

เขาผิด ก็ต้องถือว่าเขายัง Innocent 

รายงานในวันที่ 17 มิถนุายน แจ้งว่าคณะทนายของนายทรัมป์ได้ย่ืนค าขอตอ่

กระทรวงยุติธรรมให้ลูกความของตนได้รับอนุญาตให้ดูเอกสารลับไดห้รือ SECURITY 

CLEARANCE แต่ผู้สันทัดในระเบียบเห็นว่า โอกาสที่จะได้รับอนุญาตมีน้อยหรือไม่มี

เลย เพราะในขณะน้ีก็ได้รับหลักฐานใหม่ว่า ทรัมป์ยังซ่อนเอกสารลับอยู่อีก 31 ชดุ อัน

ย่อมท าให้ค าขอที่มีมาแล้วยุ่งยากขึ้นอีก เพราะระหว่างอยู่ในต าแหน่ง ทรัมป์ก็ได้

ปล่อยให้ผู้ช่วยในท าเนียบขาวได้เห็นเอกสารลับมาก โดยไม่เคยได้รับ Security 

Clearance มาก่อน ซึ่งรวมทั้งนาย Jared Kushner ลูกเชยเขาเองด้วย 
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ขอจบรายงานช่วงน้ีด้วยหลักการทางนิติธรรมของ Jack Smith อัยการพิเศษใน

คดีท่ีนายโดนัลด์ ทรัมป์ตกเป็นจ าเลย: “We have one set of laws in this country 

(United States) and they apply to everyone.”   

   

 รายงานข่าวด่วนมากท่ีได้รับเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น ของวันท่ี 12 มิถุนายน 

ตามเวลาในประเทศไทย แจ้งว่านาย Silvio Berlusconi อดตีนายกรัฐมนตรีอิตาลีหลาย

สมัย อดีตหัวหน้าพรรคฝ่ายขวา Forza Italia อดีตเจ้าของสื่อขั้นน าของอิตาลคีนหน่ึง 

อดีตเจ้าของทีมฟุตบอลล์เอซีมิลาน และล่าสดุเป็นผู้เข้าร่วมในรัฐบาลผสมของอิตาลี

ภายใต้นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลน่ี ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 86 ปีขณะรับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลกรุงโรมจากโรคลูคีเมีย  

 แบร์ลุสโคนี่เป็นเจ้าของสื่อ นักการเมือง ชนชัน้น าในวงการฟุตบอลล์ และผู้มี

ชื่อเสียงฉาวโฉ่เป็นครั้งคราว เขาตั้งสมญานามของเขาเองว่าเป็น Jesus Christ of 

(Italian) Politics โดยได้รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอิตาลคีรั้งแรกในปี 1994 เมือ่ข้าพเจา้

ก าลังจะย้ายจากความเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรมไปเป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุง

วอชิงตัน โดยได้รับเครื่องอิศริยาภรณ์ชั้น “อัศวิน” จากประธานาธิบด ีLuigi Scalfaro ซึ่ง

มีลายมือชื่อนายแบร์ลสุโคนี่เป็นผู้รับรองในฐานะหัวหน้ารัฐบาลขณะน้ัน 

 รัฐพิธีศพอดีตนายกรัฐมนตรีซิลวิโอแบร์ลุสโคน่ีแห่งอิตาลีได้มีขึ้นในวนัพุธที่ 14 

มิถุนายน วันน้ี โดยมีพิธีทางศาสนาที่มหาวิหารดูโอโม กลางนครมิลาน ในบรรดาแขก

ต่างประเทศท่ีไปร่วมในพิธีมีอดีตนายกรัฐมนตรีอิรักด้วย เพราะแบร์ลุสโคนี่ได้

สนับสนุนการท่ีสหรัฐส่งทหารไปช่วยปฏิบัติการในอืรัก นอกจากน้ันมีนายวิคเตอร์ออร์

บาน นายกรัฐมนตรีแนวขวาจัดจากฮังการี ไมท่ราบเพราะเหตุใด จึงไม่มีพิธีฝังใน

สุสาน แต่กลับเป็น Cremation 
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 พระอาการของสันตะปาปาฟรานซิสหลังการผ่าตัดปลายล าไสใ้หญ่ดขีึ้นมาก จน

คณะแพทย์คาดวา่ ท่านจะสามารถเสด็จกลับไปทรงพักผ่อนพระวรกายได้ในสองสาม

วันน้ี 

 คณะแพทย์ของโรงพยาบาลในกรุงโรมให้ข่าวว่า การถวายการผ่าตัดซึง่มีการใช้

ยาสลบด้วย มิไดม้ีปัญหายุ่งยากแต่ประการใด แม้ท่านจะมีพระชนมายุ 86 ชันษาแล้ว 

และเมื่อปลายเดือนมีนาคม ปีน้ี ได้ทรงเข้ารับการถวายการรักษาพระโรคหลอดลม

อักเสบ (Bronchitis) แตท่รงทุเลาทันเทศกาลอี้สเตอร์พอด ี

 สันตะปาปาฟรานซิสเสด็จออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าของวันศุกร์ท่ี 16 

มิถุนายน กลับไปทรงพักผ่อนพระวรกายเพิ่มเติม ณ ที่ประทับส่วนพระองค์ในส านัก

วาติกัน ในชั้นน้ียังไม่มีการยืนยันว่าจะเสด็จไปทรงเยือนโปรตุเกตในไม่ช้าน้ี และ

มองโกเลียในตอนปลายเดือนสิงหาคมตามก าหนดเดิมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประการใด 

 อย่างไรก็ดี แทนท่ีจะทรงพักผ่อน สันตะปาปาฟรานซิสก็ได้ไปน าสวด Angeius 

ท่ีมหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์กับปวงชนแล้วในวันอาทิตย์ท่ี 18 มิถุนายน 

 

 สหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกหลักและผู้บริจาครายใหญ่ขององค์การและองค์กร

ต่างๆ ในระบบสหประชาชาติมาตั้งแต่เริ่มแรก รวมทั้งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหริอ UNESCO ซึ่งตั้งอยู่ท่ีกรุงปารีส สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสด้วย 

 แต่สหรัฐก็ได้ถอนตัวจากความเป็นสมาขิกของยูเนสโกหลายครั้ง ด้วยเหตุผล

ต่างๆ กัน เช่นการท่ีองค์การฯ มีปัญหาความไม่โปร่งใสของหัวหน้าผู้บริหาร และสมัย

ท่ีนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีและไมพ่อใจที่องค์การรับให้ปาเลสไตน์เข้าเป็น

สมาชิก คงจะด้วยเชื่อตามการกดดันของอิสราเอลภายใต้นายเบ็นจามินเนตันยาฮู 
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 ในสัปดาห์น้ี สหรัฐได้ตดัสินใจกลับเข้าเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโกอีก ด้วย

เหตุผลตามรายงานของสื่อระหว่างประเทศว่า สหรัฐต้องการมีสิทธิมเีสียงในการ

ก าหนดนโยบายขององค์การฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมาตรฐานของ

ปัญญาประดิษฐ์และการศึกษาด้านเท็คโนโลยี ซึ่งในระยะหลังมาน้ี จีนได้มีบทบาท

มากชึ้นและยูเนสโกเป็นองค์การท่ีวางข้อก าหนดและมาตรฐานเหล่าน้ัน 

 การกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของยูเนสโกครั้งน้ี สหรัฐจะต้องจ่ายส่วนบริจาค

ส าหรับค่าสมาชิกภาพระหว่างที่ถอนคัวออกไปเป็นเงิน 600 ล้านดอลลาร์ 

 

 ประเด็นท่ีสหรัฐกล่าวว่า แอฟริกาใต้ได้ส่งอาวุธไปให้วลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซีย

โดยเรือของรัสเซียเมื่อปลายปีท่ีแล้ว ยังไม่ได้รับค าชี้แจงอย่างชัดแจ้งจาก

ประธานาธิบดีรามาโปซาแห่งแอฟริกาใต้ นอกเหนือจากการปฏิเสธว่ามิได้ส่ง ซึ่ง

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังต้องการความชัดเจนอยู่ดี และด้วยเหตุนี้ สหรัฐจึง

ประกาศย้ายสถานท่ีจัดนิทรรศการแสดงสินค้าและการเจรจาด้านเศรษฐกิจจาก

แอฟริกาใต้ไปยังประเทศอื่น 

 ประธานาธิบดีรามาโปซาจึงได้แสวงหาวิธอีื่นเพื่อแสดงวา่แอฟริกาใตยึ้ดถือ

ความเป็นกลางในสงครามที่ยังยืดเย้ืออยู่ในยูเครน เพราะความเป็นเจ้าภาพการ

ประชุมกลุ่มบริคส์ระดบัสุดยอดในเดือนสิงหาคม ศกนี้ น้ัน ไม่อาจยกเลิกได้และเขาได้

เชิญปูตินไปร่วมด้วย แม้ว่าในระยะหลังๆ มาน้ี ผู้น ารัสเซียจะมิได้เดินทางไปร่วมการ

ประชุมระหว่างประเทศเลย ด้วยเหตุผลอย่างน้อยสองประการ คือ 1. ความไม่วางใจวา่

จะถูกช่วงชิงอ านาจรัฐหากอยู่ห่างจากศูนย์กลางแห่งการปกครองตามระบอบ

อัตตาธิปไตย หรือ 2. ฝา่ยต่างประเทศอาจจับกุมเขาตามหมายจับระหว่างประเทศของ

ศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศในคดีอาชญากรรมสงคราม 

 เมื่อไม่นานมานี้ ประธานาธิบดีรามาโปซาจึงไดร้่วมกับผู้น าประเทศในแอฟริกา

ในการท าข้อเสนอเพื่อยุติสงครามในยูเครน อันอยู่ในวิสัยท่ีจะท าได้ในฐานะผู้เป็น

กลาง 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

 

31 
 

 บังเอิญ วันท่ี 16 มิถุนายนซึ่งประธานาธิบดีรามาโปซา ประธานาธิบดเีซเนกัล

และผู้น าอื่นๆ จากแอฟริกาเดินทางไปพบกับประธานาธิบดีโวโลดิมรี์เซเลนสกี้แห่ง

ยูเครน รัสเซียภายใต้ปูตินได้ระดมยิงขีปนาวุธเข้ามาระเบิดท่ีกรุงคิ้ฟพอดี แตม่ิได้ท า

ให้คณะผู้น าแอฟริกาตอ้งประสบภัย เพราะสามารถเดินทางกลับออกไปนอกเขต

ยูเครนได้โดยเรียบร้อย 

 ในวันท่ีเกิดการระเบิดที่กรุงคิ้ฟ เป็นช่วงท่ีปูตินจัดการประชุมด้านการเศรษฐกิจ

ท่ีนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเขาได้ย้ าอีกว่า รัสเซียได้น าอาวุธนิวเคลียร์ไป

เตรียมพร้อมอยู่แล้วในเบลารุส 

 ส่วนคณะผู้น าจากแอฟริกาได้เดินทางต่อไปหารือกับประธานาธิบดีปูติน โดยได้

แจ้งข้อเสนอเพื่อสันติภาพในยูเครนให้ผู้น ารัสเซียทราบ ปูตินได้แถลงต่อมาวา่ เขา

พร้อมท่ีจะพบปะพูดจากับยูเครนหรือมี Dialogue ด้วย ในขณะท่ีกองก าลังรัสเซียได้ยิง

ขีปนาวุธไปที่ยูเครน 37 ลูก ส่วนท่ีถูกยิงไปที่เมืองคาร์กิ้ฟท าให้ผู้ก าลังน ายาไปให้คน

ป่วยเสียชีวิต 2 คน  

 

 สงครามกลางเมืองระหว่างสองผู้น าทางการทหารในซูดานเข้าสู่เดือนท่ีสามแล้ว 

แต่บทบาทของกลุ่ม WAGNER ในการป้อนอาวุธจากรัสเซียให้แก่ Rapid Support 

Force ภายใต้นายพลดากาโล มิได้ลดน้อยถอยลงเลย 

 ตามรายงานการสอบสวนของ Nima Elbagir แห่งซีเอ็นเอ็น ความโหดร้ายของ 

RSF เป็นไปตามต าราของ WAGNER ทุกประการ มีการสังหารคนท่ีไม่มีอาวุธปอ้งกัน

ตัวอยู่ท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดาร์ฟูร์ ซ่ึงผู้ว่าการคนหน่ึงถูกสังหาร เด็กสาววัย 15 

ปีและหญิงอีกจ านวนหน่ึงถูกกองก าลังข่มขืนกระท าช าเรา ซึ่งผู้สอบสวนทราบท่ีเกิด

เหตุดีแต่ขอปกปิดไว้เพือ่ความปลอดภัยของชาวบ้าน 

 เส้นทางขนส่งอาวุธซึ่งเดิมใช้เครื่องบินล าเลียงอิลยูชิน 76 ของรัสเซียจากลิเบีย

ไปรับอาวุธจากฐานทัพรัสเซียท่ีลาตาเกียในซีเรียแล้วไปทางลิเบียเข้าสู่ท่ีนัดพบกับ 
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RSF ในซูดาน โดยเพิ่มฐานของ WAGNER ใน Democratic Republic of Congo-DRC 

โดยใช้รถบรรทุกเช้าสู่ซูดานทางเหนือของ South Sudan 

 ความพยายามของประเทศภายนอก เช่นสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียท่ีช่วยให้มีการ

หยุดยิงเป็นช่วงสั้น ไม่อาจน าไปสู่การยุติสงครามกลางเมืองได้ ชาวซูดานนับล้านต้อง

อพยพพลัดถิ่นไปต่างแดน นายพลทั้งสองที่ช่วงชิงอ านาจกันไม่มีทางท่ีจะยอมวาง

อาวุธไปอีกพักใหญ่ ล่าสุดมีการท้ิงระเบิดในกรุงคาร์ทูมโดยทางเครื่องบินด้วย 

 

 กองก าลังติดอาวุธของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISIS ไดบุ้กจาก

ฐานใน Democratic Republic of Congo เข้าโจมตีโรงเรียนในยูกานดาอย่างโหดเหี้ยม

ท าให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 41 ศพ 

 เมื่อเร็วๆ นี้ ไอซิสได้กอ่การร้ายขึ้นในภาคเหนือของโมซามบิค แต่ยังไม่มี

รายละเอียดมากนัก ทราบเพียงว่า ไอซิสได้ยึดพื้นท่ีไว้เป็นฐานท่ีตั้งมาแล้วหลายเดือน 

โดยได้ปะทะกับกองก าลังของโมซามบคิที่พยายามกวาดล้างกลุ่มก่อการร้าย แต่ยังไม่

ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจนัก 

 โมซามบิคเคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกต และเมื่อได้รับเอกราชในปี 1975 ได้

เลือกท่ีจะเข้าเป็นสมาชกิของเครือจักรภพ เน่ืองจากไม่ต้องการอยู่ใกลช้ิดกับ

แอฟริกาใต้ซึ่งตกอยู่ใตล้ัทธิอปาร์ไถ่ด์ในขณะน้ัน แต่เมื่อแอฟริกาใตแ้ปรเปลี่ยนไป

ภายใต้เอ็ฟดับเบิลยูเดอร์แคล็ก ซึ่งเนลสันแมนเดลาได้มาเป็นผู้น า อดีตภริยาของ

ประธานาธิบดีโมซามบคิได้สมรสกับประธานาธิบดีแมนเดลา ซึ่งเป็นรัฐบุรุษชั้นน าท่าน

หน่ึงของโลก 

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 19-29 มิถุนายน 
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 การหารือเพื่อปรับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนแล้วเสร็จลงในวันท่ี 19 มิถุนายน วันน้ี ด้วยผลในทางสร้างสรรค์ดี

พอสมควร 

 การพบปะพูดจาโดยนายแอนโตนีบลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศสหรัฐกับฝ่ายจีนท่ีกรุงปักกิ่ง ซึ่งแยกกันหารือใช้เวลา 2 วนั เริ่มมาตั้งแต่วัน

อาทิตย์ท่ี 18 มิถุนายน เข้าใจว่าท้ังสองฝ่ายพูดจากันนาน 5 ชั่วโมงโดยไม่มีการแจ้ง

ระเบียบวาระ และมาตอ่ในวันท่ี 19 มิถุนายน ระหว่างนายบลินเก้นกับนายหวังอี้ ที่

ปรึกษาอาวุโสด้านการต่างประเทศของจีน  ตอ่ท้ายในวันเดียวกันกับประธานาธิบดี   

สีจิ้นผิง  

 การพบปะพูดจาระหว่างจีนกับสหรัฐภายใต้รัฐบาลใหม่ซึ่งมีโจไบเดนเป็น

ประธานาธิบดีเพื่อจะ RESET ความสัมพันธ์ระหว่างกันเคยมีขึ้นครั้งแรกท่ี Anchorage 

ในมลรัฐ Alaska เมื่อวันท่ี 18-19 มีนาคม 2021 หลังจากที่สัมพันธภาพระหว่าง

มหาอ านาจชั้นน าทั้งสองของโลกได้เสื่อมทรามลงอย่างมากจนถึงชั้นท่ีนายหวังอี้ 

รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศจีนขณะน้ัน ปรารภว่าโอกาสที่จะพดูจากันหรือมี Dialogue 

สมัยท่ีนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีไมม่ีอยู่เลย  

 การหารือกันครั้งน้ันอาจถือได้ว่า ล้มเหลวลงตัง้แต่เร่ิมต้น อาจจะเพราะใช้วิธี

เปิดเผยด้วยการให้มีการถ่ายทอดสด ทั้งสองฝา่ยจึงพูดจากันในทางที่ต้องการให้ “ทาง

บ้าน” พอใจแทนท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดรีะหว่างกัน ทั้ง

ฝ่ายจีนซ่ึงมีนาย Yang Jiechi  จากโปลิตบูโรและนาย Wang Yi รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้อทน และฝ่ายสหรัฐซึ่งน าโดยนาย Antony Blinken 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและนายJake Sullivan ท่ีปรึกษาด้าน

ความมั่นคงแห่งชาต ิจงึเริ่มด้วยการโต้คารมกัน อันท าให้บรรยากาศของการพบปะ

พูดจาเต็มไปด้วยการอ้างหลักการท่ีแต่ละฝ่ายขัดแย้งซึ่งกันและกัน แม้ว่าการหารือกัน

เป็นการภายในจะสร้างสรรค์ขึ้น แต่ก็ช่วยไม่ได้เท่าใดนัก 
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 อย่างไรก็ดี การพูดจาระหว่างรัฐมนตรีบลินเก้นกับผู้น าจีนท้ังสามคนซึ่งใช้เวลา

สิบชั่วโมง ได้กอบกู้ความสัมพันธ์สองฝ่ายได้ดีเท่าที่พอจะคาดหมายได้ อาจจะเพราะ

ไม่มีการเปิดเผยให้ภายนอกทราบ อันเป็นบทเรียนจาก “อล้าสกา” ซ้ าเติมด้วยปัญหา

บัลลูน แต่ไบเดนก็พยายามไม่ต าหนิจีนในการให้สัมภาษณ์วา่ สีจิ้นผิงคงจะไม่ทราบ

เร่ืองเท่าไหร่ และแม้ไบเดนจะหลุดปากไปเรียกสีจิ้นผิงว่าเป็น Dictator เขาก็ได้ขอโทษ

ไป ท าให้การหารือสองฝ่ายในระดับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องสดุด เพราะนางแจเน็ตเยลเล่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐ ซึ่งเคยเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐก่อน

หน้านาย Jerome Powell จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในเดือนหน้า (กรกฎาคม) และยังมี

การเดินทางไปของรัฐมนตรีอีกคนหน่ึง เข้าใจว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ 

 ขณะเดียวกัน นายหลีเจี้ยง (Li Qiang) นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของจีน แถลงต่อที่

ประชุม World Economic Forum ท่ีนครเทียนสินเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน ว่า GDP จอง

จีนจะขยายตัวได้ร้อยละ 5 ซึ่งแมจ้ะไม่มากนัก ก็แสดงถึงการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจบ้าง 

จากท่ีเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3 เมื่อปีท่ีแล้ว ส่วนนโยบายของไบเดนท่ีห้ามการจ าหน่าย 

semiconductor ทันสมัยให้จีน นั้น ก็เป็นกรณีท่ีท้ังสองฝ่ายจะหารือกันได้ เมื่อแจเน็ต

เยลเล่นเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในอีกไม่กี่วันน้ี เนื่องจากเรื่องนี้ได้มีการหารือกันระดับ

สุดยอดท่ีเกาะบาหลีเมือ่ปีที่แล้ว ซึ่งเยลเล่นร่วมการประชุมอยู่ด้วย 

  

 

 การปะทะกันระหว่างกองก าลังป้องกันประเทศอิสราเอล (Israel Defense Force-

IDF กับกองก าลังติดอาวุธปาเลสไตน์ซ่ึงอุบัติขึน้ตั้งแต่วันจันทร์ท่ี 19 มิถุนายน เป็น

เหตุการณ์รุนแรงอีกครั้งหน่ึงในฝั่งตะวันตกของแม่น้ าจอร์แดน 

 ความขัดแย้งระหว่างอสิราเอลกับปาเลสไตนยั์งจะยืดเยื้อต่อไป แมส้หรัฐและ

ประเทศฝา่ยตะวันตก รวมทั้งอียิปต์ด้วย จะขอให้ท้ังสองฝ่ายลดลาความรุนแรงลง ซึ่ง

เป็นการยาก เพราะรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเนตันยาฮูมีพรรคร่วมฝ่ายขวาจัดซึ่ง
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พร้อมจะก าจัดปาเลสไตน์ออกไปให้หมดอยู่แล้ว เน่ืองจากคราวน้ีพื้นท่ีของการปะทะ

กันอยู่ใน West Bank ซึ่งเนตันยาฮูและพรรคร่วมต้องการจะครองดินแดนเพิ่มเติมมา

ตลอด แม้ว่ากลุ่มฮาม้าสในกาซ่าจะมิได้เขา้ร่วมเท่าใดนักถึงตอนน้ีก็ตาม  

 

 

 วันอังคารท่ี 20 มถิุนายน เป็นวันท่ีระลึกส าหรับผู้ลี้ภัยโลก นาย Filippo Grandi 

ข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยกิจการผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ รายงานว่า เพราะเหตุจาก

สงครามกลางเมืองในซูดาน ผู้อพยพลี้ภัยได้หลบหนีไปหาท่ีพักพิงในต่างแดนแล้วกว่า

1 ล้านคนในวันน้ี 

 ตามรายงานจากสหประชาชาติในวันท่ี 27 มิถนุายน ชาวซูดาน 170,000+คนได้

ข้ามชายแดนซูดานไปหลบภัยอยู่ในประเทศชาด (Chad) แล้ว ท่ีไปยังประเทศอื่นมี

จ านวนไม่น้อยกว่านี้ ในขณะท่ีสงครามกลางเมืองในซูดานยังเป็นไปอย่างดุเดือด ส่วน

ความพยายามของสหรัฐ สหราชอาณาจักรและนอร์เวยท่ีจะให้สงครามสงบลงบ้าง 

อย่างน้อยทางใต้ เช่น Darfur ยังไม่ประสบผลส าเร็จจนถึงวันท่ี 29 มถิุนายน วันน้ี 

 

 นายนาเรนทราโมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาอย่าง

เป็นทางการ (State Visit) ตามค าเชิญของประธานาธิบดีโจไบเดน โมดีเป็นแขกอย่าง

เป็นทางการคนท่ี 3 นับคั้งแค่วาระท่ีไบเดนเช้ามาเป็นประธานาธิบดี 

 พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการเป็นไปตามแบบแผนตามประเพณีของอเมริกัน 

โดยทหารกองเกียรติยศแต่งเครื่องแบบทหารเก่าในประวัติศาสตร์ สว่นประธานาธิบดี

และสตรีหมายเลขหน่ึงทักทายผู้มาเยือนท่ีหน้าท าเนีบนขาว ก่อนเดินไปทักทายกับ

ข้าราชการท้ังฝ่ายทหารและพลเรือนท่ีตั้งแถวอยู่ด้านข้าง หลังจากนั้น ประธานาธิบดี

และอาคันตุกะมาท่ีแทน่เพื่อกล่าวค าปราศรัย เสร็จแล้วประธานาธิบดีและสตรี
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หมายเลขหน่ึงเชิญอาคันตุกะ (และคู่สมรส) เขา้ประตูด้านหน้าเข้าไปข้างในท าเนียบ

ขาว 

 อันท่ีจริง อินเดียมีรัฐประมุขในต าแหน่งประธานาธิบดี ซึ่งคนล่าสุดเป็นผู้หญิง

ในชื่อว่า Droupadi Murmur แหล่งค้นข้อมูลแหล่งหน่ึงให้ชื่อภาษาไทยว่า เทราปที มูรมู 

ซึ่งแหล่งเดียวกันว่า เป็นคนสัญชาติอินเดีย “พนัธุ์ชายขอบ” (?) ต่างจากสองคนก่อน

หน้าซึ่งเป็นกลุ่ม “จันฑาล” คนปัจจุบันน้ีเป็นชาวพุทธ ข้าพเจ้าไม่ทราบแน่ว่าท าไม

นายกรัฐมนตรโีมดีจึงอาวุโสกว่าประธานาธิบด ี 

 ในมุมมองของสหรัฐตามบริบทของการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน 

นายกรัฐมนตรีโมดีคู่ควรแก่การต้อนรับอย่างเป็นทางการ 

 โมดีกล่าวสุนทรพจน์ท่ีเป็นข่าว 3 ครั้งด้วยกัน อันได้แก่สุนทรพจน์เมื่อเดินทาง

ถึงท าเนียบขาว ค าปราศรัยตอบค ากล่าวของประธานาธิบดีไบเดนภายในท าเนียบขาว 

และสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา ซึ่งสุนทรพจน์หลังนี้ รายงานของซีเอ็นเอ็น

ตั้งข้อสังเกตวา่ สมาชิกกลุ่ม Progressive จากพรรคเดโมแคร็ตมิได้เขา้ฟังเต็มที่เพราะ

เห็นว่าเขามิใช่กลุ่มเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democracy) 

 ท้ังประธานาธิบดีไบเดนและนายกรัฐมนตรีโมดีย้ าความเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ในโลกระหว่างสหรัฐกับอินเดีย ข้อที่น่าสังเกตได้แก่การท่ีคนอเมริกันเชื้อ

สายอินเดียท่ีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือ CEOs ของบริษัทชั้นน าในอเมริกาประมาณ 

400 คนได้มาร่วมในพิธตี่างๆ ที่ท าเนียบขาว เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน ศกนี้ คนอเมริกัน

เชื้อสายอินเดียก็ได้รับความเห็นชอบให้มารับต าแหน่งประธานกลุ่มธนาคารโลก ซึ่ง

ประธานาธิบดีไบเดนเป็นผู้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคาร

พิจารณา 

 นายกรัฐมนตรีโมดีย้ าว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของอินเดีย สิ่งส าคญั

ย่ิงได้แก่การท่ีบริษัท General Electric ของอเมริกาได้ไปลงทุนผลิตเครื่องยนต์

คุณภาพสูงส าหรับเครื่องบินประจัญบานในอินเดีย บริษัท Micron ได้ไปตั้งโรงงาน

อุตสาหกรรม Chip ในอินเดีย และจะร่วมกันพัฒนา Carbon Neutral Everywhere 
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Technology เพื่อแบ่งปันกัน กับร่วมกันเป็น Solar Hub ตามที่ไดส้ัญญาไว้ในการ

ประชุมเร่ืองสภาพภูมิอากาศที่เมือง Glasgow ท้ังนี้ เพราะ Environment Is An Article 

of Faith ส าหรับท้ังสองประเทศ 

 ในโอกาสที่กล่าวส่งเสริมค่านิยมประชาธิปไตย ซึ่งไบเดนถือว่าฝังแน่นอยู่ในดี

เอ็นเอ เขาได้กลา่วขอโทษประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่ีได้เรียกเขาว่าเป็น Dictator ด้วย 

และกล่าวเป็นเชิงกระตุน้เตือนโมดี ว่า “Democracy does not accept discrimination” 

แม้เขาจะยอมรับว่า อินเดียเป็นประชาธิปไตยใหญ่ท่ีสุดในโลก ในฐานะที่บัดนี้อินเดีย

มีประชากรมากที่สุดในโลก 

 วันศุกร์ท่ี 23 มิถุนายน เป็นวันสุดท้ายของการเยือนสหรัฐอเมริกาของ

นายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดี เขามีก าหนดการจะรับประทานอาหารกลางวันกับรอง

ประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริส ซึ่งมีเชื้อสายอินเดีย และนายแอนโตนีบลินเก้น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ   

 

 ในค าปราศรัยต้อนรับนายกรัฐมนตรีโมดีในห้องท างานชองประธานาธบิดีใน

ท าเนียบขาว ไบเดนแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีโมดีเป็น

ภาษาอังกฤษโดยมีล่ามแปลเป็นภาษาฮินดี เน่ืองจากโมดีจะเป็นประธานการประชุม

กลุ่ม 20 ท่ีอินเดียในไม่ช้านี้ ซึ่งเขาเองยินดีเพราะท้ังสองประเทศเป็นหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตรใ์นโลกร่วมกัน และครั้งน้ีอินเดียจะเชิญองค์การแอฟริกาไปร่วมด้วย 

 นายกรัฐมนตรีโมดีได้กล่าวตอบเป็นภาษาฮินด ีซึ่งล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

โดบส่วนหน่ึงกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในทางเท็คโนโลย่ีชั้นสูงรวมทั้ง

ปัญญาประดิษฐ ์

 นายฟารี้ดซักคาเรียจากซีเอ็นเอ็นและสื่ออื่นๆ รวมท้ังสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย เห็นว่า 

ประธานาธิบดีไบเดนทราบดีว่า โมดมีิได้ส่งเสริมระบบเสรีนิยมเท่าใดนัก แต่เขาต้อง



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

 

38 
 

ต้อนรับผู้น าอินเดียอย่างเต็มท่ี เนื่องจากชาวอนิเดียนิยมอเมริกามากที่สุด และมาเป็น

ผู้น าทางธุรกิจในสหรัฐอยู่เป็นจ านวนมาก เชาจึงเอาใจโมดีเป็นพิเศษ ซึ่งก็ได้ผล   

. 

..  

รายงานด่วนท่ีสุดวันท่ี 24 มิถุนายน 

ประมวลรายงานฯ ได้คาดการณ์มาหลายครั้งแล้วว่า ผู้ท่ีจะหาทางเข้าควบคุมอ านาจใน

การปกครองรัสเซียต่อจากปูติน น่าจะได้แก่นายเยฟเกนีพรีก้อสซิ่น หัวหน้า WAGNER 

GROUP ท่ีเคยมีฉายาว่า Putin's Chef อดีต Oligarch ซึ่งปูตินมอบหมายให้เป็นหัวหน้า

ทหารจ้างในการรุกคืบในแอฟริกาและตะวันออกกลางตามแผนแผ่อ านาจตาม

ยุทธศาสตร์ภายนอกของปูตินตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา 

รายงานข่าวจากรัสเซียที่ได้รับในวันที่ 24 มิถุนายน แสดงชัดว่า การคาดการณ์ดังกลา่ว

ถูกต้อง เนื่องจาก นายพรีก้อสซินและกองก าลัง WAGNER ได้เคลื่อนตัวจากยูเครนเข้า

ยึด Rostov-on-Don ในรัสเซียและเข้าล้อมฐานท่ีตั้งทางทหารในเมือง เป็นการกระท า

อันส่อชัดถึงความพยายามจะยึดอ านาจ พร้อมกับการออกวิดิโอต าหนิการบุกเข้าไปใน

ยูเครนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งเรียกว่า "ปฏิบัติการพิเศษทางการทหาร" ด้วย

ข้ออ้างที่รับไม่ได้ อันจะน าไปสู่ภาวะที่รัสเซียจะไม่มีทหารและแม้กระทั่งประเทศรัสเซีย

อีกต่อไป 

กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงถึง ARMED REBELLION เป็นการก่อการร้ายท่ีจะต้อง

ได้รับการปราบปรามในขณะท่ีผู้ว่าการเมืองร้อสต็อฟออนดอนขอให้ประชาชนอยู่ใน

เคหะสถาน 

ไม่นานหลังจากนั้น ประธานาธิบดีปตูินได้กล่าวค าปราศรัยประณามการกบฏด้วยก าลัง

อาวุธซึ่งจะท าให้รัสเซียถูกคุกคามด้วยภัยเฉพาะหน้า รัสเซียจะปล่อยให้สถานการณ์

เป็นเข่นในปี 1917 มิได้ ที่ชาวรัสเซียฆ่าชาวรัสเซียด้วยกันเอง ปูตินย้ าความจ าเป็นท่ี

จะต้องปกป้องรัฐธรรมนูญและอธิปไตยแห่งชาติไว้ต่อไป (หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ 
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ฉบับวันสุดสัปดาห์ท่ีเกิดเหตุ แต่เพิ่งมีโอกาสเห็นในวันที่ 29 มิถุนายน ให้ข้อสังเกตว่า 

ปูตินอ้างสถานการณ์ดงักล่าวผิด ท่ีถูกน่าจะเปน็เหตุการณ์ในศตวรรษท่ี 17 ซึ่งกว่าจะ

กลับสงบลงได ้ต้องใช้เวลาหลายสิบปี เมือ่ราชวงศ์โรมานอฟได้รับชัยชนะและครอง

อ านาจมาจนถูกกลุ่มบอลเชวิกโค่นราชบัลลังค์ในปี 1917) 

ประธานาธิบดีไบเดนแถลงว่า เขาได้รับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียแล้ว 

เช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี ประธานาธิบดีมาครองแห่งฝร่ังเศส กระทรวงการ

ต่างประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งต่างตดิตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์จาก

รัสเซีย  

วงการภายนอกแปลกใจว่า WAGNER CHIEF ได้กองก าลังที่เขาวา่ไมน้่อยกว่า 25,000 

คนมาจากไหน แม้จะพอทราบกันว่า กลุ่มต่อตา้นปูตินได้อุุบัติขึ้นท่ัวประเทศในระยะ

ไม่นานมานี้ แต่ไม่มีขา่วยืนยันว่า กลุ่มดังกล่าวมีส่วนร่วมในความเคลื่อนไหวของ 

WAGNER GROUP สักเพียงใด ผู้เชี่ยวชาญในประเทศตะวันตกเห็นว่า สถานะของ

ปูตินอ่อนลงอย่างมาก ส่วนความแตกร้าวระหว่างกองทัพแห่งชาติกับกลุ่ม WAGNER 

น้ัน ทราบกันมาตลอด 

ขอเรียนรายงานมาเพียงเท่านี้ก่อน 

 รายงานด่วนท่ีสุด ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 

 

นาย Yevgeny Prigozhin หัวหน้า WAGNER GROUP แสดงความโกรธคณะผู้น าทาง

ทหารรัสเซียอย่างมากมาแล้วหลายครั้ง เนื่องจากทหารรัสเซียมิได้ท าการรบอย่าง

จริงจังเท่าใดนัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมรภูมิ Bakhmut ในชณะท่ีกองก าลังของกลุ่ม 

WAGNER ต้องรับภาระไปเกือบทั้งหมด จนตอ้งเสียชีวิตไปถึง 10,000 คน ในเวลา

เพียงไม่กี่เดือน ท่ีร้ายย่ิงกว่านั้น ฝ่ายทหารกลับมิได้ส่งกระสุนปืนใหญ่ไปให้ใช้ตามท่ี

เรียกร้องไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง และกลุ่มยังอ้างอีกว่า กองก าลังรัสเซียได้วาง
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ระเบิดฝ่ายตน รวมทั้งยิงขีปนาวุธเข้าไปที่ทหารจ้างกลุ่ม WAGNER ด้วย แม้ข้ออ้าง

ดังกล่าวจะไม่มีหลักฐานยืนยัน 

อย่างไรก็ดี นายพรีก้อสซิน ใช้การเลือกประติบัติต่อพวกตนเป็นสาเหตุของการ

ประกาศการยกก าลังเข้ายึดเมืองร้อสตอ็ฟออนดอนในวันน้ีและรุกคืบตามทางหลวง

เอ็ม 4 เข้ายึดเมือง Voronezh หลังจากที่เฮลิค็อปเตอร์รัสเซียระดมยิงกลุ่มและท าให้

คลังเก็บน้ ามันไฟลุกใหม้เป็นเปลวเพลิง ถึงขั้นน้ี กองก าลังรัสเซียได้สง่กองก าลังพร้อม

ปืนกลหนักมาตั้งรับท่ีชานกรุงมอสโก ซึ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์สายเอ็ม 4 สถานการณ์

ฉุกเฉินในเมืองหลวงเมื่อเวลาเกือบ 23.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ท าให้

นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกออกค าเตือนให้ชาวเมืองระวังภัย แม้ว่านายพรีก้อสซินจะ

เพ่งเล็งนายเซอร์เกย์โชยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลเกล้าสซิมอฟ 

ผู้บัญชาการทหารในยูเครน และมิได้กล่าวถึงวลาดิเมียร์ปูตินโดยตรง แต่ชาวรัสเซีย

น่าจะทราบดีว่า ประธานาธิบดีเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญ 

ปูตินมักจะเป็นผู้สร้างความแตกแยกในระหว่างฝ่ายต่างๆ เพื่อเขาจะควบคุมได้งา่ยขึ้น 

ตามปกติวิสัยของปตูินเอง เขาได้ประกาศกฏอัยการศึกเป็นเวลา 30 วัน แต่ไม่มีการ

กล่าวถึงค ากล่าวของพรีก้อสซินเองที่เห็นว่า การบุกยูเครนเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์และ

เรียกว่า "ปฏิบัตกิารพิเศษทางการทหาร" ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยเหตุผลที่อ้าง อันเป็น

ความผิดตามกฏหมายท่ีปูตินบัญญัติไว้ 

ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า หัวหน้า WAGNER GROUP เป็นประดิษฐ์กรรมของปูตินเอง ปูติน

จึงต้องรับผิดชอบในการกระท าของกลุ่ม 

การกระท าคล้ายการก่อรัฐประหารเคยเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยมิคาอิลกอร์บาขอฟเป็น

ผู้น า โดยกลุ่มในคณะ Presidium ระหว่างท่ีกอร์บาชอฟพักอยู่ในบ้านพักฤดูร้อน แต่

ล้มเหลว เพราะถูกนายบอริสเยลท์ซ่ินต่อต้านจากสภา ผู้ก่อการท้ังหมดจึงถูกจับ แต่ก็

ใช้เวลาหลายวัน ระยะนั้น ข้าพเจ้าเพิ่งย้ายจากกรุงมอสโกไปประจ าสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ซึ่งมีบริการโทรทัศน์ระหว่างประเทศครบถ้วน จึงได้ช่วย

รายงานเหตุการณ์ครั้งน้ันจากกรุงโรม ส าหรับครั้งน้ี ยังคาดหมายไม่ได้ว่าจะใช้เวลากี่
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วัน แต่เท่าที่ได้ฟังความเห็นผู้เชี่ยวชาญ คงต้องคอยประเมินสถานการณ์อีกจนต้น

สัปดาห์หน้า ในทัศนะของนาย Christopher Steele อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองจาก MI-6 

ของอังกฤษซ่ึงเคยสืบสวนความเกี่ยวโยงของนายโดนัลด์ทรัมป์กับปูติน  

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้ความเห็นในวันน้ีว่า ความอ่อนแอของรัสเซียน้ัน "ปรากฏ

ชัด" มานานแล้ว ค าถามของหลายคนในขณะน้ีได้แก่ปูตินจะต้องยุุตบิทบาทเพราะ

เหตุการณ์ครั้งน้ีหรือไม่ 

 

รายงานด่วนท่ีสุดฉบับท่ี 3  

ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกแห่งเบลารุสแถลงขา่วเมื่อเวลาเท่ียงคืนเศษ 

ตามเวลาในไทยว่า เขาได้มีโอกาสเจรจากับนายพรีก้อสซิ่นและได้ตกลงที่จะระงับการ

ส่งก าลังเข้าไปในเส้นทางสู่กรุงมอสโก ตามรายงานของบีบีซี "เพื่อหลีกเลี่ยงการเสีย

เลือดเนื้อ" ขณะน้ีขบวนรถของ WAGNER GROUP ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโก 200 ก.ม. 

จะไม่ไปตอ่ไป รายงานมิได้ยืนยันว่า ปูตินทราบข่าวนี้แล้ว และพรีก้อสซิ่นจะต้องตอบ

แทนได้อย่างไร  

บีบีซีมิได้ให้ค าตอบวา่ WAGNER GROUP จะอยู่ในฐานะเช่นไร เพราะเขาได้ลั่นวาจา

รุนแรงไปไม่น้อย ถึงขั้นขู่ว่า เขาตอ้งการจะเห็น "เลือดรัสเซียสาดแผ่นดิน" จอห์นซิมป์

สัน หัวหน้าข่าวต่างประเทศของบีบีซี ยอมรับว่าเขาเองก็งงเช่นกัน เพราะใครๆ ก็

ทราบดีว่า ลูกาเชนโก "ฉลาดไม่เท่ากับปูติน” 

 

รายงานฉบับท่ี 3 ของวนัท่ี 24 มิถุนายน จบลงด้วยค าถามซึ่งแม้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ต่างประเทศของบีบีซีก็ไม่สามารถให้ความกระจ่างได้ 
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ตามที่ประธานาธิบดอีเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกแห่งเบลารุสแถลงเมื่อคืนวันเสาร์ว่า 

สามารถชักน าให้นายพรีก้อสซินหลีกเลี่ยงการนองเลือดด้วยการยกเลิกการรุกกรุง

มอสโกและให้เขาเองไปอยู่ท่ีเบลารุส นับแต่วาระน้ันจนกระท่ังบัดนี้ (วันท่ี 25 

มิถุนายน) ไม่มีฝ่ายใดทราบแน่ว่า นายพรีก้อสซิ่นไปอยู่ท่ีไหนตลอดเวลาท่ีผ่านมา 

ค ายืนยันจากส านักข่าว TASS ของรัสเซีย แจ้งว่า กองก าลังปฏิบัติการพิเศษ Chechen 

ภายใต้นาย Ramzan Kadyrov ซึ่งตั้งอยู่ในร้อสต็อฟออนดอน ได้เตลื่อนตัวจากเมือง 

ในชั้นแรกเพื่อจะไปช่วยปกป้องกรุงมอสโก บัดน้ีออกจากเมืองหลวงไปแล้ว 

 

ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย รวมทั้งชาวรัสเซียด้วย มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า "ความพยายาม

กบฏ" ของ WAGNER GROUP เป็น "The most serious challenge to Putin since he 

came to power 23 years ago" หลายคนเชื่อว่า ปูตินได้ไปหลบซ่อนอยู่นอกท าเนียบ 

เครมลินแล้ว แม้นายดมิตรีเป้สก็อฟ โฆษกประจ าตัวของปูตินจะยังคงให้ข่าวอยู่เป็น

ครั้งคราว ก็ไม่มีการระบุถึงสถานท่ีซึ่งเขาอยู่ขณะน้ี ส าหรับ นาย Sergei Shoigu 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพล Gerasimov ผู้บัญชาการสงครามใน

ยูเครน ยังไม่มีค ายืนยันว่ายังคงอยู่ในต าแหน่งเช่นเดิมหรือไม่ ท้ังสองเป็น ELITE ใน

วงการทหารท่ีเป็นเป้าหมายหลักของนายพรีก้อสซิ่น ดังที่กล่าวถึงมาก่อน นายพรีก้อส

ซิ่นมิได้กล่าวถึงปูตินเท่าใดนัก แต่การกล่าวถึงการท่ีปูตินรู้สึก "humiliated" จากการก่อ

การกบฏ นั้น เป็นท่ีทราบกันท่ัวไป แต่มิใช่จากแหล่งใกล้ชิดกับเครมลิน 

 

ประธานาธิบดีโวโลดิมรี์เซเลนสกี้แห่งยูเครนตั้งข้อสังเกตว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ

วันท่ี 24 สร้างความตกใจให้แก่วลาดิเมียร์ปูตนิเป็นอย่างยิ่ง ตลอด 48 ชั่วโมงของความ

วุ่นวายในรัสเซีย  
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ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอเมริกันท่ีกรุงวอชิงตันคนหน่ึง ความพยายามของนายพรี

ก้อสซิ่น อันไม่เป็นผล ฟ้ืนฐานะของฝ่ายการข่าวและรักษาความปลอดภัยหรือ Federal 

Security Bureau ซึ่งได้กลับมาอารักขาความปลอดภัยของปูตินเช่นเดมิ แต่จะมี

ประสิทธิผลเพียงใด ตอ้งคอยติดตามความเคลื่อนไหวในเครมลินต่อไป ในบริบท

เดียวกันน้ี ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตะวันตกเชื่อว่า นายพรีก้อสซิ่นคงถูก "เก็บ" ต่อไปจนได้ 

 

ฝ่ายข่าวกรองของอเมรกิันยอมรับว่า ทราบมาหลายเดือนแล้วว่า WAGNER GROUP 

วางแผนบางอย่างอยู่ แต่ไม่ทราบแน่ว่าจะเป็นไปในทางที่เกิดขึ้น ส าหรับ

ประธานาธิบดีไบเดน น้ัน หลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นใดๆ มาตั้งแต่ต้น ในขณะท่ี

ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวประการใดใน NUCLEAR 

POSTURE ของรัสเซียจนบัดน้ี แต่ก็ได้เฝ้าระวงัอยู่  ในอีกด้านหน่ึง สหรัฐและ

พันธมิตรได้หารือกันอย่างใกล้ชิดในระดับรัฐมนตรี รวมท้ังกลุ่ม จี-7 และสัมพันธมิตร

นาโต้ด้วย ซึ่งท้ังหมดยังคงสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองต่อไป 

 

ผู้เชี่ยวชาญตะวันตกยอมรับว่า หลายฝ่ายให้การยอมรับในบทบาทของ WAGNER 

GROUP มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเช่นแอฟริกาและตะวนัออกกลาง 

(แอฟริกาเหนือ) นายเฟร็ดไพลเก้นแห่งซีเอ็นเอ็นย้อนกล่าวว่า เครือข่ายสื่อสารและ

Troll groups ของพรีก้อสซิ่นมีส่วนอย่างส าคัญในการระดมเสียงช่วยให้นายโดนัลด์

ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปี 2016 

 

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจะมีผลระยะยาวต่อรัสเซีย และปูตินอย่างแน่นอน แม้ในปัจจุบันน้ี 

ผลกระทบทางลบต่อปูตินก็ปรากฏชัดอยู่แล้ว 
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ข้อที่น่าสนใจได้แก่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มตอ่ต้านปูตินท่ีผุดขึ้นอย่างมากไม่เพียงแต่

ภูมิภาคเบลโกร็อดซึ่งอยู่ติดกับเบลารุส โดยท่ีบัดนี้น้ าลดแล้วในรัสเซีย "ตอจึงเริ่มจะ

ผุด" เมื่อไหร่ก็ได ้

 

จูเลียตไคยยาม อดตีผูช้่วยรัฐมนตรีความปลอดภัยของมาตุภมูิสหรัฐ เพิ่งเตือนทางซี

เอ็นเอ็นว่า ควรเฝ้าระวงั อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีท่ีปูตินให้ไปเตรียมพร้อมใน

เบลารุสเป็นพิเศษ คงจะเป็นเพราะจูเลียตทราบดีว่า ลูกาเชนโกไม่สามารถขัดความ

ต้องการของปูตินได ้หากเขารู้สึกจนมุม 

 

 

ขอความกรุณากองประมวล  ส่งรายงานน้ี รวมทั้งรายงานเรื่องเดียวกันไปยังทุกท่าน

ตามที่เคยระบุมาก่อนหน้านี้ ท่านปลัด และ ฯลฯ  

 

สามวันผ่านมาแลว้ แตแ่หล่งข่าวทั้งหลาย รวมทั้งสื่อในรัสเซีย ยังไม่ทราบว่า นาย 

Yevgeny Prigozhin หัวหน้า WAGNER GROUP ไปอยู่ท่ีไหน นัยยะของการไม่ปรากฏ

ตัวของหัวหน้ากบฏเมื่อวันเสาร์ท่ี 24 มิถุนายน มีอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ีชาว

รัสเซียในเมืองร้อสค็อฟออนดอนเรียกเขาว่าเป็นวีระบุรษพร้อมเสียงเชียร์ เมื่อเขาสั่ง

ถอยก าลังกลับจากการมุ่งหน้าจะไปยังกรุงมอสโก ขณะเคลื่อนก าลังไปถึงประมาณ 

125 ไมล์จากศูนย์กลางแห่งอ านาจเหนือรัสเซีย บนมอเตอร์เวย์สายเอ็ม 4 

 

ส านักข่าวทาสส์ของรัสเซียยืนยันเมื่อเวลา 16.00 น. วันจันทร์ ตามเวลาในประเทศไทย

ว่า การกระท าอันเป็นการกบฏหรือทรยศต่อชาติ น้ัน มีโทษ 
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ตามรายงานข่าวในวันจันทร์ท่ี 26 มิถุนายน กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแพร่วิดิ

ทัศน์แสดงภาพ นายเซอร์เกย์โชยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียตรวจ

การณ์แนวรบซึ่งมีแต่ท้องนาสีเขียวผ่านหน้าต่างเครื่องบินไอพ่น โดยไม่มีค าชี้แจงว่า

เป็นภาพตั้งแต่เมื่อใดและสนามสีเขียวในภาพเป็นท่ีใด แต่ไม่ปรากฏความเคลื่อนไหว

ของสิ่งมีชีวิตแม้แต่น้อย 

 

ในวันน้ีเช่นกัน กระทรวงกลาโหมและทางการเครมลินแถลงว่า จะด าเนินการ 

"INVESTIGATE" การกบฏท่ีเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่ข่าวทางการของรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 25 

มิถุนายน กล่าวว่า ปูตนิจะไม่ลงโทษ WAGNER GROUP แต่อย่างใด อันท่ีจริง ในค า

ปราศรัยทางโทรทัศน์เมื่อวันเสาร์ ปูตินพูดชัดว่า โดยท่ี Armed Rebellion ท่ีเกิดขึ้นเป็น 

"Stab in his back" จึงจะต้องลงโทษอย่างหนัก อย่างไรก็ดี ปูตินเคยใช้วลี "แทงข้างหลัง

เขา" มาหลายครั้งแล้ว แต่เมื่อทราบว่าฝ่ายใดท า ก็ไม่เห็นเขาล้างแคน้อย่างใด ทราบ

แต่ว่า เมือ่เขาจะสังหารใครหรือสั่งสังหารใคร ปูตินมิได้ลั่นวาจาดังกลา่วล่วงหน้า 

เท่าที่พอจ าได้ เมือ่เครื่องบินรบรัสเซียถูกขีปนาวุธตุรกียิงตกที่ชายแดนซีเรีย ปูตินก็ใช้

วลี "แทงข้างหลัง" โดยตุรกี แต่เมื่อเวลาผ่านไปพักหน่ึง ประธานาธิบดีเออร์โดวานส่ง

สารไปขออภัย ปูตินก็ให้การต้อนรับเออร์โดวานอย่างอบอุ่นท่ีเมือง Sochi และล้าง

แค้นด้วยการสั่งให้ตั้งฐานยิงขีปนาวุธ SAM 300 และ 400 ท่ีภาคเหนือของซีเรีย ซึ่ง

ยังคงอยู่จนทุกวันนี้ และจ านวนหน่ึงถูกส่งไปให้นายพลดากาโล หัวหน้า RSF ใน

สงครามกลางเมืองในซูดานขณะน้ี อีกครั้งหน่ึงได้แก่การท่ี ISIS ยิงเครื่องบินเมโทรเจ็ต

ของรัสเซียซึ่งเพิ่งบินขึ้นจากชามเอ็ลชีุคท่ีอ่าวอะกาบาในอียิปต์ ตกลงในทะเลทราย ท า

ให้นักท่องเที่ยวรัสเซียกว่าร้อยคนเสียชีวิตหมด ปูตินล้างแค้นด้วยพิธีทางศาสนาใน

โบสถ์ออโธด็อกส์ท่ีนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก และมิได้ลั่นวาจาใดเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายท่ี

วางระเบิดเครื่องบินเมโทรเจ็ตของรัสเซียเลย 
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ผู้เชี่ยวชาญกิจการรัสเซียคนหนึ่งเก็งการณ์ว่า บางทีปูตินคงจะก าลงัหาทาง "เอาคืน" 

จากพรีก้อสซินก็ได้ ดังท่ีข้าพเจ้าได้เก็งการณ์ไว้ในรายงานเมื่อวันอาทิตย์ (25 

มิถุนายน) ว่า พรีก้อสซิ่นคงจะ "ถูกเก็บ" ได้ต่อไป 

 

ระหว่างท่ีปูตินก าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อยู่น้ัน รัสเซียได้ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศไปกรุงปักกิ่ง คงจะเพื่อให้มั่นใจว่า เขาไม่ได้ถูกโดดเดี่ยว 

กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงข่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นเป็น "INTERNAL MATTER" 

ของรัสเซีย จีนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซีย เหตุที่เกิดขึ้น CONTRADICT the 

narrative that the Russian leader is strong แต่ก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไป

ด้วยดี ช่วยให้รัสเซียสามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจต่อไปได ้  

 

ทางสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีไบเดนเดินทางกลับจากบ้านพักท่ีแคมพ์เดวิด โดยคง

ไม่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรัสเซีย อันเป็นท่าทีเดียวกับนาโต้ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร 

แคนาดา เยอรมนี อันได้แก่การใหก้องก าลังของทุกประเทศอยู่ในท่ีตั้งหรือ 

LOCKDOWN อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดีไบเดนได้โทรศัพท์พูดจากับประธานาธิบดี

โวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครน เพื่อยืนยันว่า ยังสนับสนุนการต่อสู้เพื่อป้องกันตนเอง

ของยูเครนอยูเ่ช่นเดิม 

 

นายแอนโตนีบลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กล่าวใน

รายการสัมภาษณ์ทางซีเอ็นเอ็น ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฉากหน่ึง คงจะมีเหตุการณ์

บางอย่างต่อไป แต่เขาไม่ทราบว่าจะเป็นอะไร นับว่าเป็นทัศนะท่ีไปไกลกว่าพันธมิตร

คนอื่นๆ 
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ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีลูกาเชนโกแห่งเบลารุสกล่าววา่ เขาได้รู้จักกับนายพรี

ก้อสซิ่นมา 20 ปีได้แล้ว ส่วนท่ีกล่าวในรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า เหตุที่เกิดขึ้นเป็น The 

most serious challenge to Putin since he came to power 23 years ago (โดยแก้จาก

เดิม 25 เป็น 23) 

 

ตามรายงานในวันจันทร์ นายกเทศมนตรีกรุงมอสโก ประกาศยกเลิกกฏเกณฑ์ต่างๆ ที่

ประกาศใช้เมื่อกลุ่มว๊ากเน่อร์ก าลังมุ่งหน้าไปท่ีกรุงมอสโก ประชาชนต่างถอนหายใจ

ด้วยความโล่งอก 

 

เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันจันทร์ ตามเวลาในประเทศไทย เลขาธิการนาโต้ถูกถามว่า 

มีช่าวบ้างหรือเปล่า วา่ หัวหน้า WAGNER ได้เข้าไปในเบลารุสแล้ว ซึ่งเขาตอบว่า ไม่

ทราบ 

 

.นายเซอร์เกย์ล้าฟร็อฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย กล่าวค า

ปราศรัยทางโทรทัศน์ทางการ กล่าวหาว่าสหรัฐใช้หน่วยข่าวกรองยุยงให้เกิดความ

วุ่นวายขึ้นในรัสเซีย อันท่ีจริง    ล้าฟร็อฟบันทึกรายการไว้ตั้งแต่วันสุดสัปดาห์ แต่เกิด

เหตุการณ์พยายามกบฏในวันเสาร์ จึงได้มีการแก้ไขดัดแปลงข้อกลา่วหาไปบ้าง ซึ่ง

เน้ือหาของรายงานท่ีขอแก้ไขค าผดิก่อนหน้านี้ ก็เป็นความพยายามของประเทศ

พันธมิตรตะวันตกท่ีจะไม่เปิดโอกาสให้รัสเซียใช้ความเคลื่อนไหวใดๆ ก็ตามเป็น

ข้ออ้าง (pretext) เท่าที่ได้ส ารวจรายงานจากหลายแห่ง ค ากลา่วหาของนายล้าฟร็อฟ

ไม่ได้รับความสนใจจากฝ่ายใด ซีเอ็นเอ็นแจ้งว่า ไบเดนจะตอบข้อกล่าวหาในไม่ช้า 

วันน้ี เมื่อได้ทราบถ้อยแถลงของไบเดน จะน ามาเติมในรายงานฉบับน้ี 
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นายนิคโรเบิร์ตสันแห่งซีเอ็นเอ็นเข้าใจว่า การท่ีรัสเซียตกลงให้ลูกาเชนโกยอมรับตัว

นายพรีก้อสซิ่นไปลี้ภัยในเบลารุส นั้น เพราะรัสเซียมีเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการ

ข่าวกรองอยู่เต็มเบลารสุ หากพรีก้อสซิ่นเข้าไปในเบลารุส ก็หนีไม่พ้น 

รายงานด่วนท่ีสุดวันท่ี 26 มิถุนายน 

ส านักข่าวทาสส์ของรัสเซียรายงานว่า ส านักระดมพลของ  WAGNER GROUP ท่ี 

Tyumen และ Novosibirst ในรัสเซีย ได้เปิดรับผู้สมัครอีกในวันจันทร์ แต่ยังไม่รายงาน

ว่า ได้ผลเพียงใด 

ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นได้รับบันทึกเสียงใหม่มาจากส านักข่าวของนายพรีก้อสซิ่น มี

สาระส าคัญว่าการเคลือ่นก าลังไปในทิศทางของกรุงมอสโกมิใช่เป็นการพยายามก่อ

รัฐประหาร แต่เป็นการประท้วงเพื่อความยุติธรรม เขาอยากจะชี้แจงข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับ the way the war was run และการท่ีกระทรวงกลาโหมจะรับกลุ่มว๊ากเน่อร์เข้า

ไปร่วมด้วย มิใช่เป็นการท้าทายต่อปูตินแต่อย่างใด ส าหรับผู้น าทางทหาร นั้น Corrupt 

เพียงไรก็ทราบกันอยู่แล้ว แต่แม้จะได้ถ้อยแถลงใหม่ไปดังกล่าว เครมลินก็ยังมิได้ตอบ

ว่า ปูตินคิดเช่นไร 

ประธานาธิบดีไบเดนแถลงสั้นๆ ว่า "We've made it clear that we are not involved. 

We made sure that with our allies, we stay on the same page. We will continue to 

support Ukraine for their independence." 

ในทัศนะของนายเจนส์สโตลเต็นเบอร์ก เลขาธิการนาโต้ WAGNER's developments 

show weakness of Putin's regime เหตุที่เกิดขึ้นไม่มีผลสลักส าคัญต่อยูเครน เขาเองก็

ทราบว่า มีการคอร์รัปขั่นในกลุ่มนายทหารของรัสเซีย แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรประเมิน

รัสเซียต่ าเกินไป ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็ได้หารือกัน

ถึงวิกฤตการณ์ในรัสเซียเช่นกัน 

ท่ีปรึกษาด้านการทหารและยุทธศาสตร์ของยูเครนให้ความเห็นว่า WAGNER GROUP 

กระท าการต่างจากทหารท่ัวไป เพราะกลุ่มนี้ใช้ความโหดร้ายเป็นอาวุธ อาวธุต่างๆ ที่
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ยูเครนได้รับจากประเทศตะวันตกช่วยมาก  ส่วนนาย จอห์นโบลตัน อดีตท่ีปรึกษาฝ่าย

ความมั่นคงของโดนัลดท์รัมป์ แต่ขอลาออกเพราะเขาไม่ลงรอยกับทรัมป์ น้ัน เห็นว่า 

สหรัฐไม่ทราบความเป็นไปของกลุ่มว๊ากเน่อร์เท่าไรนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ีกลุ่ม

ว๊ากเนุ่อร์ไม่อาจจะบุกกรุงมอสโกได้เนื่องจากมีกระสุนไม่เพียงพอ ซึ่งช้าพเจ้าไม่เห็น

ด้วยกับวิธีคิดของนายโบลตันเท่าไรนัก เพราะ WAGNER เข้ายึดทั้งเมืองร้อสตอ็ฟออน

ดอนและเมอืงโวโรเนสต์ "โดยไม่เสียกระสุนแม้แต่นัดเดียว" นอกจากน้ัน กลุ่มยังยึด

ค่ายทหารและอุปกรณ์การทหารในร้อสต็อฟได้อย่างง่ายดาย จนสามารถล าเลียงพล

ไปโดยรถทหารและมีรถถังไปในขบวนด้วย หากไม่มีกระสุน ท าไมเฮลิค็อปเตอร์ของ

กองทัพรัสเซียจึงถูกยิงตกในระหว่างทางจากโวโรเนสต์บนมอเตอร์เวย์สายเอ็ม-4  

 

รายงานด่วนท่ีสุดวันท่ี 27 มิถุนายน 

ขอบคุณกองประมวลที่ได้ส่งรายงานส าคัญไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงซึ่งมิได้ปรากฏชื่อ

ในบัญชีส่งตรง หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อท่านท่ีได้รับในฐานะนักการทูต หากจะให้

ความเห็นกลับไปก็จะขอบคุณมาก  

 

เมื่อคืนวันท่ี 26 ซีเอ็นเอ็นได้เตือนล่วงหน้าว่าปูตินจะมีถ้อยแถลงในหลายเร่ืองด้วยกัน 

ได้รอรับฟังจนหลังตีสองตามเวลาในไทย ยังไม่ได้รับฟัง ทราบสรุปในวันท่ี 27 วันน้ี ว่า

ผู้น ารัสเซียไม่พอใจอย่างยิ่ง ที่กล่มว๊ากเน่อร์พยายามจะก่อความยุ่งยากขึ้น ซึ่งหากเขา

จะ suppress ก็ท าได้อย่างไม่ต้องสงสัย ปูตินมิได้เอ่ยชื่อนายพรีก้อสซิ่นตลอดค า

ปราศรัย ซีเอ็นเอ็นได้เสริมค าปราศรัยด้วยการล าดับความเป็นมาของวลาดิเมียร์ปูติน 

ตั้งแต่เกิดและการเข้าสูอ่ านาจเมื่อ 23 ปีมาแลว้ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันจะช่วย

ให้เขาเป็นประธานาธิบดีรัสเซียไปได้ถึงปี 2036 รวมท้ังชีวิตส่วนตัวของเขาเช่น

ทรัพย์สินมหาศาลและบ้านพักหรูหราต่างๆ กับแฟนวัยน้อยกว่าเขาประมาณ 30 ปี ซึ่ง

เป็นนักกิฬาขึ้นช่ือ แต่ไม่ค่อยปรากฏตัวกับเขาในท่ีสาธารณะเท่าใด สว่นสินทรัพย์ นั้น 
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ซีเอ็นเอ็นใช้ข้อมูลของนาย Bill Broder ซึ่งถูกห้ามมิให้เข้าไปในรัสเซีย ดังที่ประมวล

รายงานฯ ได้น าเสนอรายละเอียดมาหลายครัง้แล้ว 

 

ส าหรับข้อกล่าวหาของนายเซอร์เกย์ล้าฟร็อฟ น้ัน มิได้ปรากฏทางสื่อทางการของ

รัสเซีย แต่ทางโทรทัศน์ Russia Today อันเป็นกระบอกเสียงของเครมลินท่ีออก

รายการในอเมริกา และมีบทบาทในการแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อช่วยนายโดนัลด์

ทรัมปใ์นปี 2016 

 

เมื่อเวลา 15.40 น. วันท่ี 27 มิถุนายน ตามเวลาในประเทศไทย ส านักข่าวทางการของ

รัสเซีย รวมทั้ง Novosti ด้วย ออกข่าววา่ Federal Security Bureau ซึ่งปูตินตั้งขึ้นใน   

เครมลิน ได้ยกเลิกการสอบสวนในคดีพยายามก่อการกบฏด้วยก าลังอาวุธแล้วและให้

ยุบกลุ่มว๊ากเน่อร์ โดยให้น า EQUIPMENT ไปมอบแก่ Armed Forces ของรัสเซีย โดย

ไม่มีการกล่าวถึงชื่อนาย Yevgeny Prigozhin แต่อย่างใด  ท้ังๆ ที่หน่วยงานด้านความ

มั่นคงและส านักอัยการสูงสุดรัสเซีย ได้ประกาศจะด าเนินคดีต่อ WAGNER GROUP 

อย่างเฉียบขาดเมื่อ 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้เอง 

 

ขณะก าลังพมิพ์รายงานอยู่น้ี ตั้งใจจะตคีวามวา่อะไรเกิดขึ้น แต่ปูตินได้พลิก

สถานการณ์อย่างกะทันหัน ด้วยการสั่งให้นายทหารกลุ่มหน่ึงซึ่งส านักข่าวเรียกว่า 

SECURITY SERVICE มายืนแถวสั้นๆ แถวเดยีว พร้อมด้วยธงชาติกบัธงอื่นๆ ปูตินซึ่ง

ยืนท่ีหัวแถว ได้กล่าวแสดงความชื่นชมฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่ีปกป้องชาติจาก 

"สงครามกลางเมือง" และมีการบรรเลงเพลงซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบชื่อ หลังจากนั้น ปูติน

ได้ขอให้ทุกคนยืนสงบน่ิงเป็นเวลา 1 นาที คงจะเพื่อไว้อาลัยเจ้าหน้าที่ประมาณ 8 คน

ท่ีต้องเสียชีวิตใน "สงครามกลางเมือง" ทั้งๆ ที่ผู้สื่อข่าวไม่ทราบแน่ว่า มีการเสียชีวิต 

นายนิคโรเบิร์ตสัน หัวหน้าข่าวต่างประเทศของซีเอ็นเอ็นให้ข้อสังเกตว่า ปูตินได้ถอื
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โอกาสในการเปลี่ยน NARRATIVE ของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยท่ีคนอื่นไม่ทันตั้งตัว 

เช่นการยกระดับการเคลื่อนก าลังของฝา่ยว๊ากเน่อร์ซึ่งต้องการประท้วงความไม่ถูกต้อง

ในการรบเป็น “สงครามกลางเมือง” ซึ่งร้ายแรงกว่าเหตุที่เกิดขึ้น อันแสดงว่า ปูตินมิได้

เป็นผู้เสียเปรียบ หากแต่ยังควบคุมสถานการณ์ในบ้านเมืองได้อย่างเข้มแข็ง  มิใช่เป็น

ผู้อ่อนแอลงอย่างที่วงการภายนอกเก็งการณ์ 

 

ในความเห็นของข้าพเจ้าเอง นายพรีก้อสซิ่นท าบุญคุณให้แก่ปูตินมาก โดยเขามิได้เล็ง

เป้าไปที่ปูตินเลย ไม่แตเ่ท่านั้นเขายังช่วยแผ่อิทธิพลของรัสเซียภายใต้ปูตินไปทั่ว

แอฟริกาและตะวันออกกลางตลอดเกือบ 20 ปีท่ีผ่านมา แม้กระทั่ง บาชาอัลอาสสา

ดแห่งชีเรียก็ต้องขอบคุณพรีก้อสซิ่น เพราะกองก าลังของเขาเป็นฝ่ายยึดเมืองพาวมีร่า

คืนมาจากฝ่ายต่อต้าน (นิยมประชาธิปไตย) เปิดโอกาสให้ปูตินไดใ้ช้ Soft Power ด้วย

การส่งวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าและนักร้องจากรัสเซียไปแสดงบนเวทีของพาวมีร่าทั้งๆ 

ท่ียังมีการรบอยู่ในภาคอื่นของซีเรีย ไม่แต่เท่านั้น WAGNER GROUP ยังได้ช่วยปูติน

ให้ละเมิดมาตรการคว่ าบาตรด้วยการท าประโยชน์ทางการเงินมหาศาลจากเหมือง

ทองค าในซูดานและแหล่งทรัพยากรอัญมณีมีค่าในแอฟริกา ซึ่งช่วยรัสเซียอย่างมาก

ในยามขัดสนทางเศรษฐกิจ แต่แม้กระน้ัน ปูตนิคงไม่ปล่อยให้พรีก้อสซิ่นลอยนวลอยู่

นาน สิ่งที่เกิดขึ้นได้ท าลายศรัทธาในปูตินของชาวรัสเซียอย่างแน่นอน เนื่องจาก 

สงครามในยูเครนยังคงดุเดือดอยู่ และการตอ่สู้ของชาวยูเครน นั้น มีความชอบธรรม

อย่างเต็มเปี่ยม 

 

 

รายงานด่วนท่ีสุดวันท่ี 27 มิถุนายน 

 



ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

 

52 
 

นาย Andrei Kosyrev รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโซเวียตสมัย

ประธานาธิบดีมิคาอิลกอร์บาชอฟ ซึ่งขณะนี้อยู่ท่ีมลรัฐฟลอริด้าในสหรัฐอเมริกา ให้

สัมภาษณ์ซีเอ็นเอ็นว่า "เหตุที่เกิดขึ้นในรัสเซียเป็นสัญญาณของระบอบท่ีเน่าเฟะ -a 

signal of a rotten regime-Putin may now gain popularity in Russia where propaganda 

is all over. Putin has created a police state." 

 

ประมาณ 21.01 น ตามเวลาในประเทศไทยของวันน้ี ประธานาธิบดีลกูาเชนโกแห่งเบ

ลารุุสเป็นคนแรกท่ียืนยันว่า นายเยฟเกนีพรีก้อสซิ่นเดินทางไปอยู่ในเบลารุสแล้ว (โดย

เครื่องบินส่วนตัวสองเครื่องที่ยังจอดอยู่ท่ีสนามบินมิ้นสก์) ตามขอ้ตกลงที่เขา (ลูกา

เชนโก) เองเป็นคนกลางผู้เจรจา จนบัดน้ียังไม่มีรายงานปฏิกิริยาจากกรุงมอสโก เมื่อ

ตอนเย็น ลูกาเชนโกให้สัมภาษณแ์ก่สื่อท้ังในประเทศและระหว่างประเทศว่า เขาได้

ติดตามเหตุการณใ์นรัสเซียด้วย "ความเจ็บปวดอย่างยิ่ง" ในระยะนั้น ไม่มีใครทราบแน่

ว่าหัวหน้ากลุ่มว๊ากเน่อร์อยู่ ณ ที่ใด 

 

ซีเอ็นเอ็นรายงานเมื่อเวลา 23.05 น. ว่า ขณะน้ี ปูตินอยู่ใน "Damage Control Mode" 

และว่า ค ากล่าวของปตูนิท่ีว่า ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของรัสเซียได้ช่วยหยุดย้ังการ

เคลื่อนตัวของกองก าลงั WAGNER น้ัน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะพรีก้อสซิ่นไม่

ต้องการการเสียเลือดเน้ือของชาวรัสเซียด้วยกันเอง ด้วยเหตุผลประการหน่ึงว่า หน่วย

รบพิเศษของเช็คชเนียได้ออกจากเมอืงร้อสตอ็ฟออนดอนไปปกป้องกรุงมอสโก ส่วน

แนวตั้งรับจากกระทรวงกลาโหมอยู่ ณ ที่ใด ไม่ปรากฏตามข่าว ส่วนแถวกองเกียรติยศ

ท้ัง 6 คนท่ีร่วมไว้อาลัยกับปูตินในวันน้ี นั้น มิใช่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่  ข้อควรสังเกตอีก

ประการหน่ึงได้แก่การไม่ปรากฏตัวของทั้งนายโชยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

และนายพลเกล้าสซิม็อฟ ผู้บัญชาการของกองทัพท่ีปฏิบัติการในยูเครน ซึ่งก่อนหน้านี้

ก็ไม่ค่อยมีคนภายนอกทราบความเคลื่อนไหวอยู่แล้ว 
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นักวิเคราะห์ข่าวซึ่งออกรายการทางยูทู้ป แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจวา่เชื่อตามได้เพียงใด ให้

ความเห็นว่า คณะรักษาความปลอดภัย (Federal Security Bureau) เป็นฝ่ายก าหนดว่า

จะให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างไร พวกน้ียินยอมให้ปูตินคงเป็นผู้น าอยู่ไปอีกประมาณ

หน่ึงปี และเห็นด้วยท่ีให้พรีก้อสซิ่นหลบไปที่เบลารุสเพราะอยู่นอกข่ายของกฏหมาย

รัสเซีย หากเขารักษาตัวให้อยู่รอดได้ต่อไป คงมีโอกาสมาเป็นผู้น าแทนปูตินในหนึ่งปี 

เพราะบัดนี้เขาได้รับการสนับสนุนจากชาวรัสเซียมากกว่าความคาดหมายใดๆ ก่อน

หน้านี้ ส่วนนายโชยกูกับนายพลเกล้าสซิมอฟคงจะเลอืนหายไปจากความทรงจ าของ

คนในไม่ช้า ในส่วนท่ีเกี่ยวกับปูตินน้ัน แนวคิดน้ีค่อนข้างต่างจากความเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นเห็นว่า ตลอด 23 ปีท่ีปูตินอยู่ในอ านาจ เมื่อ

เขาถูกท้าทาย เขาจะปรับเปลี่ยนวิธีการท่ีเขาบริหารหรือปกครองประเทศ บางคนเห็น

ว่า ปูตินคงจะปราบปรามคนท่ีเห็นต่างอย่างหนัก ส าหรับ Federal Security Bureau น้ัน 

เป็นหน่วยงานท่ีปูตินตั้งขึ้น และในระยะหลังๆ มานี้ หน่วยงานน้ีได้แปรสภาพเป็น

ต ารวจลับหรือ NKVD ท่ีสตาลินได้จัดตั้งเพื่อปราบปรามศัตรูในสายตาของเขา คลา้ย

กับทัศนะของ Andrei Kosyrev ท่ีว่าปูตินได้ตั้ง POLICE STATE ขึ้น  

 

ระหว่างท่ีรัสเซียประสบปัญหาค่อนข้างวิกฤตอยู่น้ี กองก าลังยูเครนสามารถรุกคืบได้

เป็นอย่างดี แม้ประธานาธิบดีจะไม่ถอืว่า การรุกตอบโต้ได้เริ่มขึ้นอย่างเต็มที่แล้ว 

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองได้เดินทางไปตรวจแนวรบด้านหน้าด้วยตนเองหลายแห่ง 

อันท่ีจริง ฝ่ายท่ีท าการรบอย่างจริงจังได้แก่ ทหารจากกลุ่มว๊ากเน่อร์ ซึ่งไม่ทราบว่าจะ

กลับไปในยูเครนหรือไม่ หรือเดินทางไปก่อการเช่นที่เคยในแอฟริกา โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงใน Central African Republic ซึ่งมีเหมืองทองค าและทรัพยากรมีค่าอยู่มาก อย่างไรก็

ดี กองก าลังรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธ SAM 300 ชนิด Hypersonic เข้ามาท่ีศูนย์กลางของ

เมือง Kramatorsk ซึ่งอยู่ในความสงบมาพักใหญ่แล้ว ท าความเสียหายให้แก่สิ่งปลูก

สร้างอย่างหนักและท าให้มีผู้เสียชีวิต 12 คน รวมเด็กด้วย เนื่องจากที่ซ่ึงถูกหนักย่ิงเป็น

ร้านอาหาร ประธานาธบิดีเซเลนสกี้แถลงว่า การกระท าดังกล่าวเป็น a manifestation 

of terror ในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยูเครนได้จับตัว “ผู้ประสานการโจมตีเป้าท่ีครามา
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ตอสก์” ซึ่งได้ถูกจ าคุกในฐานผู้ทรยศ เพราะโดยท่ีมีคนพูดภาษารัสเซียนอยู่ในเมือง

ด้วย จึงไม่สามารถบ่งชดัได้ว่าเป็นตนรัสเซียนหรือยูเครน โดยจะมีการสอบปากค า

ต่อไป แต่ในภาพรวม การรุกรบของยูเครนมีผลคืบหน้าไปด้วยดี แตเ่ป็นไปตามแบบ 

war of attrition มิใช่เปน็การรุกใหญ่ อาจจะเป็นเพราะยูเครนคอยประเมินแนวรบของ

ฝ่ายรัสเซียก่อนว่าจะมีฝ่ายใดมาร่วมหรือไม่ หลังจากที่กลุ่มว๊ากเน่อร์คงจะเก็บตัวอยู่

ภายนอก 

การท่ีพรีก้อสซิ่นอยู่ในเบลารุส แตม่ีเครื่องบินส่วนตัวพร้อมอยู่ นั้น คงไม่ง่ายท่ีฝ่าย

ความปลอดภัยของเบลารุสจะเข้าไปควบคุม เท่าที่ทราบ นายพรีก้อสซิ่นมีทรัพย์สินอยู่

มาก ด้วยเหตุนี้ ค าสั่งของเครมลินให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของพรีก้อสซิ่นคงจะไม่

มีผลในทางปฏิบัติเท่าใดนัก เพราะหน่วยรบว๊ากเน่อร์ยังอยู่กับเขาและเขามีอสิระใน

การเคลื่อนไหวอยู่ไม่น้อย ตามข้อมูลเล็กน้อยท่ีข้าพเจ้าทราบมาจากแหล่งข่าวต่างๆ 

  

ส าหรับในซูดานวันน้ี กองก าลัง RSF ของนายพลดากาโลได้บุกเข้ายดึกองบัญชาการ

ต ารวจในกรุงคาร์ทูมได้แล้ว โดยมิได้รับความสนับสนุนโดยตรงจากกลุ่มว๊ากเน่อร์ แต่

เชื่อว่า ก าลังของว๊ากเน่อร์ยังประสานงานอยู่ 

หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ของอเมริกัน ฉบับวันท่ี 28 มิถุนายน รายงานว่า 

เป้าหมายของ Yevgeny Prigozhin ในการเคลื่อนก าลังไปในทิศทางของกรุงมอสโก

ได้แก่การจับกุมตัวนายเซอร์เกย์โชยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายพล

เกล้าสซิมอฟ ผู้บัญชาการในสงครามยูเครน ส่วนซีเอ็นเอ็น นิวยอร์กไทมส์และสือ่

อเมริกันอื่นเสนอข่าวว่า นายพล Sergei Surovikin ผู้บัญชาการคนก่อน แต่ถูกปูตินลด

ชั้นไปเป็นรองของนายพลเกล้าสซิมอฟ เป็นผูท้ราบแผนการของพรีก้อสซิ่นโดยตลอด

และช่วยประสานงานให้ด้วย ตามรายงานของนิคโรเบิร์ตสันแห่งซีเอ็นเอ็น นายพรีก้อส

ซิ่นร่วมมือกับซูโรวิก้ินในการรบในซีเรีย ซึ่งปูตินได้ตั้งเขาไปเป็นผู้บัญชาการเพื่อ

ปราบปรามฝ่ายต่อต้านบาชาอัลอาสสาดในสงครามกลางเมอืงของซีเรีย โดยได้รับชื่อ

ว่าเป็น Butcher of Syria เพราะใช้ความโหดร้ายไม่แพ้นายพรีก้อสซิ่น และบ้านเมืองใน
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ซีเรียก็ถูกระเบิดท าลายจนพังราบท่ัวไปหมด (ความเกี่ยวกับซูโรวิก้ินและความโหดร้าย

ในซีเรีย นั้น ตรงตามข้อมูลท่ีปรากฏในประมวลรายงานฯ ฉบับน้ี เมื่อปีที่แล้วและก่อน

หน้านั้นอีก) 

 

โรเบิร์ตสันรายงานว่า เขาได้สอบถามกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับนายพลซูโรวิก้ิน แต่

ไม่ได้รับค าตอบ เขาเองได้เห็นวิดิโอการให้สัมภาษณ์ของซูโรวิก้ินในระยะใกล้เคียงกัน 

สีหน้าเขาแสดงชัดถึงความไม่สบายใจ และการพูดของเขาคลา้ยกับการอ่านจากเทเล

พร้อมเต้อร์ คงจะก าลังอยู่ใต้การควบคุมตัวมากกว่าเป็นอิสระ โรเบริ์ตสันรายงาน

เพิ่มเติมว่า ไม่มีใครเห็นซูโรวิก้ินตั้งแต่วันศุกร์ท่ีแล้ว)  

 

ผู้สังเกตการณ์ด้านรัสเซียเห็นว่า บรรดาผู้ที่ปูตินเห็นว่าเป็นศัตรูของเขา จะถูกก าจัด

ด้วยวิธีต่างๆ เช่นท่ีลิตวิเน็นโก อดีตสายลับซึ่งทราบว่าปูตินมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มมา

เฟีย จึงถูกสายลับจาก FSB ใส่สารกัมมันตภาพรังสีในถ้วยน้ าชาสังหารในโรงแรม

กลางกรุงลอนดอน นายอเล็กซีนาวาลนี คู่แข่งทางการเมืองและมีหลกัฐานการ

คอร์รัปชั่นของปูตินอยู่มากมาย ก็ถูกปูตินสั่งวางยาพิษโนวิชกแต่แพทย์เยอรมัน

ช่วยชีวิตไว้ได้ ด้วยเหตุผลอันยากจะเข้าใจได้ นาวาลนี่ดื้อดึงเดินทางจากกรุงเบอร์ลิน

กลับกรุงมอสโก จึงถูกปูตินสั่งให้ศาลจับตัวในเครื่องบินและจ าคุกตลอดมา บัดนีก้ าลัง

รอข้อหาเพิ่มเติมก่อนท่ีจะเกิดการพยายามก่อการกบฏคร้ังนี้อยู่ ตราบใดท่ีปูตินยังอยู่

ในอ านาจ นาวาลนี่ไม่มทีางเป็นอิสระอย่างแน่นอน 

วลาดิเมียร์ปูตินได้ไปชุมนุมผู้ที่ยังสนับสนุนเขาอยู่ในภาคใต้ของรัสเซียในวันที่ 29 

มิถุนายน วันน้ี พร้อมด้วยวิดิทัศน์แสดงฝูงชนท่ีเชียร์เขา ไม่ทราบว่าจะได้ผลเพียงใด 

ต่อจากน้ัน ปูตินได้กล่าวค าปราศรัยด้านดิจิทัลในการประชุมท่ีกรุงมอสโก ไม่ทราบว่า

จัดขึ้นเมื่อใด เนื่องจากไม่เคยทราบมาก่อน คงจะใช้วืธีสร้างภาพให้ทุกฝ่ายทราบว่า 

สถานการณ์ยังเป็นปกติทุกประการ  
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 ความเป็นไปในรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูตินในอนาคตอันไม่ไกลน้ี ต้องเฝ้า

มองความเคลือ่นไหวจากหลายจุด ซึ่งไม่อาจคาดเดาในชั้นน้ีได้ แต่เชือ่ว่า รายงานท่ี

น าเสนอมาถึงบัดนี้ ไดก้ล่าวถึงความเป็นไปไดจ้ากข้อมูลมิใช่น้อยในเดือนมิถุนายน ซึ่ง

ขอส่งมาในคืนวันท่ี 29 ต่อ 30 เพียงเท่านี้ก่อน เพราะมีการอัพเดทรายงานท่ีส่งมาก่อน

หลายตอนด้วย 

 

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะท างานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการด าเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวระหว่างประเทศ 

เดือนกรกฎาคม 2023 (2566) 

 

  

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 1-6 กรกฎาคม 

 ตามรายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันท่ี 30 มิถุนายน ประธานาธิบดีอเล็กขานเดอร์  

ลูกาเชนโกแห่งเบลารุสมีความเห็นว่า กองก าลงั WAGNER ท่ีไปอยู่ในเบลารุสขณะน้ี 

อาจช่วยฝึกทหารของเบลารุสได้ ส่วนนายเยฟเกนีพรีก้อสซิ่น หัวหน้าใหญ่ ซึ่งไปอยู่ท่ี

กรุงมิ้นสก์ ในเบลารุส มิได้ปรากฏตัวในท่ีสาธารณะเลย แต่มีรายงานว่า เครื่องบิน

ส่วนตัวของเขาที่จอดอยู่ท่ีสนามบินใกล้กรุงมิ้นสก์ น้ัน ได้บินไปในรัสเซีย ไม่ทราบว่า

น าใครไปและไปเพราะเหตุใด จอห์นเคอร์บ้ีจากท าเนียบขาวตอบผู้สื่อข่าวว่า ฝา่ย

ความมั่นคงของสหรัฐก็ไม่ทราบว่า นายพรีก้อสซิ่นอยู่ท่ีไหน 

 ในวันเดียวกัน บีบีซี ได้น าเสนอภาพถ่ายดาวเทียมจาก Radio Free Europe ของ

ฐานท่ีตั้งกองพลน้อยขีปนาวุธท่ี 465 ของเบลารุสก่อนปี 2018 เทียบกับภาพในวันท่ี 27 

มิถุนายน ที่ประมาณ 13 ไมล์หรือ 21 กิโลเมตรจากเมือง Asipovichy หรือ 54 กิโลเมตร

จากกรุงมิ้นสก์ อันปรากฏภาพโครงสร้างของเต๊นท์หลายหมู่ ซึ่งอาจเป็นภาพของฐาน

ท่ีตั้งส าหรับนักรบของว๊ากเน่อร์ ตามค าแนะน าของลูกาเชนโก ที่ได้รับการน าเสนอโดย

สื่อของรัสเซียในท านองเดียวกัน 

 เมื่อมีผู้ตั้งค าถามวา่ เวลาจากวันท่ีว๊ากเน่อร์ก่อเหตุในรัสเซียและย้ายไปใน

เบลารุสน้อยมาก ใครจะตั้งเต๊นท์ได้รวดเร็วปานน้ัน นาย Oleg Zhdanov ผู้เชี่ยวชาญ

ยูเครนได้ตอบแก่ Radio Free Europe ว่า หากเป็นทหารรัสเซียธรรมดาก็ย่อมช้า แต่
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พวกว๊ากเน่อร์สามารถท าเช่นน้ันได้ ในขณะท่ี Marina Miron นักวิจัยเกี่ยวกับทหาร

รัสเซียท่ี Department of War Studies at King’s College London เห็นว่าท าได้ ดังที่เห็น

จากการท่ีกลุ่มเคลื่อนก าลังไปทางสู่กรุงมอสโกในวันเดียว ไม่ใช่ทหารธรรมดา 

 

ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานข่าวเพิ่มเติมจากรายงานของนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับ

นายพล Surovikin ว่าเขามีสมญานามอีกว่า General Armageddon จากการท่ีเขา

ท าลายซีเรียจนพังพินาศ รวมท้ังการท าให้เมืองอาเล็บโป-อันเป็นเมืองมรดกโลก-

พังราบไปหมด รวมทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานท่ีผ่าตัดฉุกเฉิน 

(พร้อมกับชีวิตศัลยแพทย์และคนป่วยท่ีเพิ่งผ่านการผ่าตัดเสร็จใหม่ๆ) 

 สื่ออเมริกัน รวมทั้งซีเอ็นเอ็นด้วย ได้รับหลักฐานในรับเงินและการลงทะเบียน

เป็นสมาชิก WAGNER GROUP ขั้นวีไอพี ของนายพลซูโรวิกิ้น ซึ่งทราบแผนการของ 

พรีก้อสซิ่นมานาน แต่จนถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม ยังไม่มีใครทราบแน่ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่

เขา ตามรายงานของ Telegraph ท่ีปรากฏทางยูทู้ป เกี่ยวกับคนวงในของปูติน มีชื่อ

นายพลซูโรวิกิ้นด้วย แต่สื่อน้ีก็ยอมรับว่าไม่ทราบว่า ชะตากรรมเขาเป็นอย่างไรใน

ขณะน้ี 

 เพื่อเป็นข้อมูลภูมิหลัง ขอคัดรายงานของ The Telegraph มาดังตอ่ไปน้ี 

 Nikolai Patrushev  Secretary of the Security Council 

 Sergei Shoigu  Minister of Defense เป็นนักวิศวกรโยธา เคยประกอบวิชาชีพ

ตามที่ได้ศึกษามา และสนิทสนมกับวลาดิเมียร์ปูตินมานาน โดยเป็นคนไปเดินป่ากับ

ปูตินเป็นประจ า จนได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แม้จะไม่สันทัด

ด้านการทหารเท่าใดนัก (นิยมการท าเหรียญตราที่ไม่เกี่ยวกับวีรกรรมการรบ และเมื่อ

ไปเย่ียมหน่วยทหาร ก็จะต้องมีการประดับเหรียญตราทุกครั้ง โชยกูได้เป็นผู้ออกค าสั่ง

ในช่วงแรกของการรุกรานยูเครน แต่โดยท่ียุทธการภาคแรกประสบความล้มเหลว 

เน่ืองจากไม่อาจเขา้ยึดกรุงคิ้ฟได้ โดยสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปมหาศาล 
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จึงมีข่าวว่า โชยกูหายหน้าไปจากวงการคนชั้นในของปูคินตั้งแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2022 

แต่กลับมาเป็นอย่างเดมิอีกในระยะปลายปี 2022 และได้ท าหน้าที่ต่อจนบัดน้ี) โชยกู

และเสนาธิการทหาร นายพล Valery Gerasimov คนใกล้ชิดอีกคนหน่ึง ในกลุ่ม ELITE 

เป็นเป้าหมายหลักที่นาย Yevgeny Prigozhin หัวหน้า WAGNER GROUP PMC น าพล

พรรคมุ่งหน้าจากเมืองร้อสต็อฟออนดอนท่ียึดได้โดยง่ายไปตามมอเตอร์เวย์สายท่ี 4 

เป็นระยะทาง 125 ไมล ์เพื่อไปยังกรุงมอสโก แต่ยกเลิกเพราะไม่ต้องการให้มีการเสีย

เลือดเนื้อของชาวรัสเซียด้วยกันเอง ในค าแถลงของนายพรีก้อสซิ่นเอง เพราะเขา

ต้องการเปิดเผยวิธีท าสงครามที่ผิดพลาดซึ่งเขาถือว่า ทั้งสอง ELITIST ต้องรับผิดชอบ 

แต่ยังไม่มีค ายืนยันว่า ท้ังคู่ได้รับการประติบัติโดยรัฐบาลรัสเซียอย่างใดจนถึงบัดนี้ (1 

กรกฎาคม) 

 Alexander Bortnikov  Director of the Federal Security Service (FSB) ซึ่งมี

บทบาทส าคัญในสายตาของปูติน 

 Sergei Naryshkin  Director of the Foreign Intelligence Service (SVR)  

 Viktor Zolotov  Director of the National Guard  เคยเป็นโบดี้การ์ดให้ปูติน และ

ในการพยายามกบฏของนายพรีก้อสซิ่น ได้มีส่วนช่วยในการป้องกันกรุงมอสโก 

 Sergei Lavrov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นคนส่งเสริม   

ปูตินอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่เคยอยู่ในเส้นทางที่จะขึ้นสู่ระดับสูงสดุ 

 Valentina Matviyenko  Chairwoman of the Federal Council 

 Valery Gerasimov  Chief of General Staff of the Russian Armed Forces 

กล่าวถึงแล้วพร้อมกับนายโชยกูข้างต้น  
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 อาจจะเป็นไปตามข่าวข้างต้นในส่วนท่ีเกี่ยวกับลูกาเชนโกและนักรบว๊ากเน่อร์ ซี

เอ็นเอ็นเสนอรายงานต่อมาเมื่อคืนวันศุกร์ท่ี 30 มิถุนายน ตามเวลาในไทย ว่า

ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้สั่งให้กองก าลังยูเครนเร่งเสริมแนวตั้งรับในภาคเหนือ

เพิ่มเติม เพื่อ “รักษาสนัติภาพ” ตามข้อเสนอแนะคณะเสนาธิการ (General Staff) โดย

มิได้กล่าวถึงภัยท่ีจะมาจากกลุ่มว๊ากเน่อร์  

 ข่าวของซีเอ็นเอ็นต่อมาในวันเสาร์ท่ี 1 กรกฎาคม รายงานว่า ตามค าแถลงของ

นาย Vladimir Saldo ซึ่งรัสเซียตั้งให้เป็นผู้ว่าการนคร Kherson กองก าลังรัสเซียได้ 

“Eliminated” แนวรบส่วนหน้าของยูเครนหรือ Bridgehead ท่ีสะพาน Antonovsky บนฝั่ง

แม่น้ าดนิโปร แต่รายงานต่อจากน้ันกล่าวถึงการท่ีรัสเซียยิงขีปนาวุธ Iskander เข้ามาที่

แนวรบท าให้นักรบกองก าลังพิเศษยูเครนถึงแก่ชีวิต 30 คน ซึ่งซีเอ็นเอ็นชี้แจงว่า ไม่

สามารถยืนยันรายละเอียดของเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยอิสระได้ เพราะดูจะตา่งจากถอ้ย

แถลงของพลเอก Mark Milley ประธานคณะเสนาธิการร่วมอเมริกัน ซึ่งกล่าวว่า การรบ

รุกของกองก าลังยูเครนทุกแนวคืบหน้าไปด้วยดี อาจจะมีบางแห่งท่ีช้าไปบ้าง อันเป็น

เช่นเดียวกับค าแถลงของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ ส าหรับความคืบหน้าของการรบรุก

โดยกองก าลังยูเครนในระยะสองสัปดาห์ท่ีผ่านมานี้ สื่อตะวันตกใช้ค าเหมือนกันว่า 

“Incremental”  

เร่ืองการรุกรบเพื่อตอบโต้การรุกรานของรัสเซีย นั้น ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซ

เลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวในการให้สัมภาษณ ์Erin Burnett ผู้จัดรายการอาวุโสของซีเอ็น

เอ็นเฉพาะตัวตอนหน่ึงว่า ประเทศต่างๆ มักจะเร่งรัดให้ COUNTER OFFENSIVE คืบ 

หน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเขาก็เข้าใจ แต่ยูเครนเองจะเคลือ่นไหวในทิศทางใด ก็ต้อง

สงวนรักษาชีวิตของกองก าลังฝ่ายยูเครนไว้ให้มาก จึงตอ้งวางแผนยุทธการท้ังหมด

อย่างรัดกุมยิ่ง เพื่อให้มีความเสียหายต่อเหล่าทัพและนักรบท้ังหลายน้อยท่ีสุด อันเป็น

วิธีคิดที่น่าเห็นใจ และต่างจากแนวทางของปตูินและคนใกล้ชิดที่เปน็เหตุให้กองก าลัง

รัสเซียต้องสูญเสียชีวิตพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ไปอย่างมากมาย 
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เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน นาย Pedro Sanchez นายกรัฐมนตรีสเปน เดินทางไปยัง

กรุงคิ้ฟเพื่อพบปะหารือกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นครั้งท่ี 3 ใกลก้ับการเยือนกรุง  

คิ้ฟของนายไม้ค์เพ้นส์ อดีตรองประธานาธิบดขีองนายโดนัลด์ทรัมป์ ซึ่งได้ประกาศตัว

ลงแข่งในรอบไพรมารีของพรรครีพับลิกันแล้ว นายเพ้นส์ยืนยันท่ีจะสนับสนุนยูเครน

ต่อไป หากเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในการเลิอกตั้งในปี 2024 ในระยะ

เดียวกัน ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนและคณะเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองกล่าวว่า 

นายวิลเลี่ยม เบิร์นส์ ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองกลาง (CIA) ของสหรัฐได้เดินทางไป

หารือด้านการข่าวกับยูเครนอีกรอบหน่ึงแล้ว 

เมื่อนายวิลเลี่ยม เบิรนส์เดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอน เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่า 

ระยะนี้เป็นโอกาสดีท่ีจะหาตัวผู้สมคัรชาวรัสเซียมาท างานให้กับซีไอเอ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งพวกท่ีสันทัดในด้านไซเบอร์หรือ Cyber ซึ่งรัสเซียใช้โจมตีต่างประเทศอย่าง

หนัก รวมทั้งสหรัฐด้วย 

ส่วนประธานาธิบดีเซเลนสกี้อ้างว่า ระหว่างเวลาท่ีผ่านมา นักรบว๊ากเน่อร์ท่ีไป

ปฏิบัติการในยูเครนได้เสียชีวิตไป 21,000 ราย ตามการส ารวจของยูเครน ตัวเลขท่ี

แท้จริงเป็นเช่นไร คงไม่ง่ายท่ีจะทราบ แต่มั่นใจได้ว่า มากทีเดียว ดังท่ีพออนุมานได้

จากภาพที่แสดงถึงการท าพิธีไว้อาลัยศพของนายพรีก้อสซิ่น ก่อนท่ีเขาจะน าก าลัง

เคลื่อนไปยังร้อสต็อฟออนดอนในรัสเซีย 

กองบัญชาการยูเครนแถลงว่า เมือ่คืนวันเสารต์่อวันอาทิตย์ท่ี 2 กรกฎาคม กอง

ก าลังรัสเซียได้ยิงขีปนาวุธครู้ส 8 ลูกมาท่ีกรุงคิฟ้และกองก าลังในทะเลด าได้ยิงโดรน 

Shahed แบบที่ผลิตในอิหร่านเข้ามาที่ใกล้กับเมืองซาโปริซเซีย แต่ทั้งหมดถูกหน่วย

ป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนยิงตก 

ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานในวันท่ี 3 กรกฎาคม ว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซ

เลนสกี้แห่งยูเครนเห็นว่า ประธานาธิบดีปูตินมิได้มีอ านาจปกครองในภูมิภาคด้าน

ตะวันตกของรัสเซีย ส่วนคนใกล้ชิดที่เคยภักดีต่อเขาไดแ้ปรพักตร์ไปไม่น้อย เขากล่าว

ว่า กองก าลังยูเครนสามารถปลดปลอ่ยพื้นท่ีเพิ่มเติมถึงวันน้ีได้อีก 38 ตารางกิโลเมตร 



 ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

7 
 

 

Shanghai Cooperation Organization เปิดการประชุมระดับสุดยอดในวนัท่ี 4 

กรกฎาคม โดยมีนายนาเรนทราโมดีแห่งอินเดียท าหน้าท่ีประธาน การประชุมครั้งน้ีใช้

วิธีเสมือนจริง (Virtual) โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ร่วมด้วย นับเป็นการ

ประชุมระหว่างประเทศครั้งแรกท่ีปูตินมีส่วนร่วมนับแต่เหตุการณ์พยายามก่อการกบฏ

โดยกลุ่มว๊ากเน่อร ์ซึ่งปูตินเรียกว่าการพยายามก่อ “การรัฐประหาร” ในขณะท่ีเขาเรียก

สงครามในยูเครนว่า Hybrid war  

ปูตินได้ขอบตุณ “พันธมิตรท้ังหลาย” ท่ีช่วยรัสเซียในทางต่างๆ ซึ่งเขาหมายถึง

จีน อินเดีย (?) คาซัคสถาน และประเทศในเอเชียกลางอีกหลายประเทศ ที่เห็นใจ

รัสเซียในยามท่ีมีผู้พยายามก่อความไม่สงบ แต่เขาว่า ชาวรัสเซียเองได้แสดงความเป็น

เอกภาพจนท าให้ความพยายามก่อความยุ่งยากล้มเหลวไปในเวลาอนัสั้น 

ในวันเดียวกัน เครมลินกล่าวว่า “ยูเครนได้ยิงโดรน 5 เครื่องเข้ามาที่ใกล้

สนามบินในกรุงมอสโก” แต่ถูกฝา่ยรัสเซียใช้อาวุธอีเล็กทรอนิกยิงตกทั้งหมด ซึ่ง

ทางการยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหา ในขณะท่ีสื่อตะวันตกว่าเป็นฝีมือของฝ่ายท่ีฝักไฝ่

ยูเครนซึ่งมีจ านวนมากขึ้น ต่อจากน้ัน รัสเซียได้ยิงโดรนจ านวน 5 เครื่องไปที่กรุงคิ้ฟ 

แต่ถูกหน่วยป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดจนตกท้ังหมด 

เมื่อคืนวันพุธที่ 5 กรกฎาคมตอ่เช้าตรู่วันพฤหัสบดีท่ี  6 กรกฎาคม รสัเซียได้ยิง

ขีปนาวุธชนิดเร็วกว่าเสียงเข้ามายังถิ่นท่ีอยู่อาศัยนอกเมือง Lviv เมืองชายแดนติดต่อ

กับโปแลนด์และไมค่่อยเป็นเป้าบ่อยครั้งนัก ท าให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 4+ ศพอีก 

34+ คนได้รับบาดเจ็บ ทางการก าลังค้นหาผู้ได้รับผลกระทบในซากปรักหักพัง จึงมิใช่

ตัวเลขสุดท้าย 

ตามรายงานในวันท่ี 6 กรกฎาคม ฝ่ายกู้ภัยของยูเครนค้นพบผู้เสียชีวิตได้อีก 1 

ศพ รวมเป็น 5 ศพ และรายงานว่า ขีปนาวุธท่ีกองก าลังรัสเซียยิงมาอัดด้วยระเบิดหนัก 

1,000 ปอนด์ ผู้เสียชีวิตรายหน่ึงเป็นนักหนังสือพิมพ์หญิงอายุ 21 ป ีอกีรายหนึ่งเป็น 

หญิงเช่นกัน อายุ 95 ป ีซึ่งรอดชีวิตจากสงครามโลกครั้งท่ี 2  
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นาย Matthew Chance ซึ่งเป็นหัวหน้าส านักข่าวซีเอ็นเอ็นประจ ากรุงมอสโกและ

เป็นนักข่าวต่างประเทศอาวุโส ได้สอบถามประธานาธิบดอีเล็กซาเดอร์ลูกาเชนโกแห่ง

เบลารุสว่า นายเยฟเกนีพรีก้อสซิ่น “ยังอยู่ในกรุงมิ้นสก์ เมืองหลวงของเบลารุส

หรือไม่” ในระหว่างการให้สัมภาษณส์ื่อมวลชนในวันพฤหัสบดีท่ี 6 กรกฎาคม ได้รับ

ค าตอบวา่ นายพรีก้อสซ่ินมิได้อยู่ในเบลารุสขณะนี้ เขาทราบแต่เพียงว่า นายพรีก้อส

ซิ่นได้ไปอยู่ ณ นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กในสหพันธรัฐรัสเซีย และอาจจะไปยังกรุง

มอสโกด้วย รายละเอียดมากกว่าน้ีเขาไม่ทราบ 

ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานเพิ่มเติมว่า ตามรายงานจากรัสเซีย นายพรีก้อสซิ่น

มิได้อยู่ในเบลารุสมาหลายวันแล้ว  อันท่ีจริง วรรคแรกของประมวลรายงานฯ ฉบับน้ี 

กล่าวถึงเครื่องบินส่วนตัวของหัวหน้า WAGNER GROUP ได้บินออกจากกรุงมิ้นสก์เข้า

ไปในรัสเซีย ไม่ทราบว่าไปท่ีใดและเพราะเหตุใด แตต่ามขา่วของนาย Chance 

ดังกล่าว เป็นไปไดอ้ย่างมากว่าผู้ที่เดินทางจากกรุงมิ้นสก์คงจะได้แก่นายพรีก้อสซิ่น

และพวกจ านวนหน่ึง 

รายงานข่าวซีเอ็นเอ็นแจ้งว่า โทรทัศน์ทางการของรัสเซียได้เสนอภาพเจ้าหน้าที่

ของรัสเซียจ านวนมากได้บุกเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายพรีก้อสซิ่นท่ีนครเซ็นต์ปี

เตอรส์เบิร์ก และยึดทรัพย์สิน หนังสือเดินทางท้ังของจริงและปลอมจ านวนมาก 

ทองค าแท่งและของมีคา่อื่นๆ รวมท้ังเอกสารต่างๆ ขณะที่นายพรีก้อสซิ่นและพวก

มิได้อยู่ในบ้านพัก  

ในรายงานเดือนท่ีแล้ว ข้าพเจ้าคาดการณ์ไว้ว่า หากนายพรีก้อสซิ่นยังมีเสรีภาพ

ท่ีจะเคลื่อนย้ายไปได้ทั่วภาคตา่งๆ ของรัสเซีย ก็อาจเป็นทางให้เขาก่อความไม่สงบได ้

เพราะอ านาจของปตูินได้เสื่อมคลอนลงในระยะหลังๆ มานี้ ซึ่งเร่ืองนี้ ประธานาธิบดี

เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์เฉพาะตัวแก่ Erin Burnett แห่งซีเอ็น

เอ็นเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า วลาดิเมียร์ปูตินกับนายพรีก้อสซิ่นได้รับความสนับสนุนจาก

ชาวรัสเซียเท่าเทียมกัน   
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ทางการโปแลนด์ได้จับกุมนักกิฬา Ice Hockey ชั้น Division 1 ของทีมรัสเซีย 

หน่ึงคนฐานกระท าจารกรรมด้วยการสืบข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ใน

โปแลนด์ ซึ่งเป็นทางผ่านเข้า-ออกยูเครน นับเป็นคนท่ี 14 ในระยะตั้งแต่เร่ิมสงคราม

ของปูตินในยูเครน 

รัฐบาลรัสเซียได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวชาวรัสเซียท้ังหมดท่ีถูกจับ และแสดง

ความไม่เห็นด้วยกับข้อหากระท าการจารกรรม แต่ทางการโปแลนด์ยืนยันว่ามี

หลักฐานพร้อมมูล 

 

 ศาลสูงสดุในคดีการเลอืกตั้งของบราซิลได้พิจารณาคดีท่ีนายจาเอียร์โบลโซนา

โร่กระจายข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับเครื่องออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดี

เมื่อปีท่ีแล้ว และตัดสินมิให้เขาเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งอีกเป็นเวลา 8 ปีนับแต่วันท่ี

เขากระท าผิดในปี 2022  

 ในการเลือกตั้งเมื่อปีท่ีแล้ว โบลโซนาโร่พ่ายแพ้ต่อนาย อินาซิโอ ลลูา่ดาซิลวา 

ซึ่งได้ปฏิญาณตนเข้ารับต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ศกใหม่นี้ แตน่ายโบลโซนาโร่ 

ซึ่งไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งและหาวา่ เขาถูกขโมยผลการเลือกตั้งไปเช่นเดียวกับนาย

โดนัลด์ทรัมป์ โดยหลบหนีไปท่ีมลรัฐฟลอริด้าอันเป็นบ้านพักผ่อนของนายทรัมป์ 

ในขณะท่ีเกิดการจลาจลขึ้นท่ีท าเนียบประธานาธิบดีบราซิล อาคารรัฐสภาและสถานท่ี

อันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในกรุงบราซิเลียในวันท่ี 8 มกราคม คล้ายคลีงกับ

เหตุการณ์จลาจลโดยฝูงชนของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่อาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อ

วันท่ี 6 มกราคม ปี 2021  
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 รายงานการพิจารณาคดีนายโบลโซนาโร่ท่ีบราซิลมีมาในขณะท่ีอัยการพิเศษใน

สหรัฐค้นพบหลักฐานการท่ีนายทรัมป์พยายามกดดันให้ผู้ว่าการ Doug Ducey แห่งมล

รัฐแอริโซน่าพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020 เช่นเดียวกับท่ีนายทรัมป์

โทรศพัท์ให้ นาย Raffensperger ซึ่งเป็น Secretary of State ของมลรัฐจอร์เจีย หา

คะแนนในการเลือกตั้งครั้งเดียวกันเพิ่มเติมให้แก่เขา 

 

กรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจฝรั่งเศสใช้อาวุธปืนสังหาร Nahel วัยรุ่นอายุ 17 เขื้อสาย

แอฟริกาเหนือ (อัลจีเรีย-มอร็อกโก) ด้วยความผิดฐานขับรถยนต์โดยใช้ใบขับขี่ที่ถูกตัด

คะแนนไปมาก  เหตุเกดิระหว่างจอดคอยสัญญาณไฟ ในเมือง Nanterre อันเป็นถิ่นชน

กลุ่มน้อย เมื่อปลายเดอืนมิถุนายน ท าให้ผู้คนจ านวนไม่น้อยชุมนุมประท้วงท้ังในเมือง

ท่ีเกิดเหตุเพราะเห็นว่า ต ารวจท าเกินกว่าเหตุ ซึ่งแสดงถึง Police Brutality  

การประท้วงขยายวงไปตามเมืองอื่นๆ เช่นกรุงปารีส เมืองมาร์เซลส์ เมืองลียอง 

ตูลู้ส และเมอืงต่างๆ ทั่วไป ผู้ชุมนุมประท้วงเทียบเหตุที่เกิดขึ้นกับการท่ีต ารวจท่ีเมือง

มินเนโปลิสใช้เข่ากดนาย Gorge Floyd จนถึงแก่ชีวิตเพราะหายใจไมไ่ด้ อันน าไปสู่การ

ชุมนุมประท้วงและการจลาจลในนาม Black Lives Matter-BLM ซึ่งแผ่ไปท่ัว รวมท้ังใน

ประเทศอื่นด้วย  

ประชาชนท่ีก่อการจลาจลตามท้องถนนในฝร่ังเศสเพิ่มความรุนแรงขึ้นถึง 5 คืน

ต่อเน่ืองกัน มีการปะทะกับต ารวจและการเผาสถานท่ีต่างๆ อาคารท่ีท าการรัฐบาล

หลายร้อยแห่ง รวมท้ังสถานท่ีซึ่งก่อสร้างขึ้นส าหรับปารีสโอลิมปิก 2024 รวมท้ัง

สนามแข่งว่ายน้ า การปล้นสะดมร้านค้า ตลอดจนบ้านเรือนของประชาชนเอง เด็กๆ ก็

ได้เข้าร่วมในความวุ่นวายด้วย อันเป็นผลส่วนหน่ึงของการแพร่ข่าวทางสื่อสงัคม ผู้

ชุมนุมถูกจับไปกว่าหน่ึงพันคน แต่รัฐบาลใช้เวลาหลายวันกว่าจะสั่งจบัต ารวจผู้ก่อเหตุ

ตั้งแต่แรก 

ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองได้ไปร่วมการประชุม ณ กรุงบรัสเซลส์ แต่ก็

ต้องขอตัวเพือ่กลับมาประชุมวาระวิกฤตที่กรุงปารีส และล่าสุดได้ยกเลิกการเยือน
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เยอรมนีอย่างเป็นทางการ ซ่ึงเดิมก าหนดจะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ท่ี 2 กรกฎาคม วันน้ี 

ความวุ่นวายและการจลาจลท่ีเกิดขึ้น อุบัติขึ้นไม่นานหลังจากที่ปวงชนได้ชุมนุม

ประท้วงการปฏิรูประบบเกษียณอายุการท างานจาก 62 เป็น 64 ที่มาครองเสนอ ซึ่งยัง

มิได้จบสิ้นทีเดียว ทั้งสองกรณีคงจะมีกลุ่มการเมือง รวมท้ังกลุ่มหัวรุนแรงมาผสมโรงก็

เป็นไปได้  

ตามรายงานข่าวล่าสุด การชุมนุมประท้วงต่อต้านความรุนแรงของเจ้าหน้าที่

ต ารวจหรือ Police Brutality ได้ลามไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีนครโลซานน์ และ

ประเทศเบลเยี่ยมอีกด้วย  แต่เหตุการณ์วุ่นวายในประเทศเหล่าน้ีมิได้ยืดเยื้ออยู่หลาย

วันเช่นในฝร่ังเศส 

ตามรายงานจากบีบีซีในวันจันทร์ท่ี 3 กรกฎาคม เหตุการณ์ความรุนแรงและ

การจลาจลเร่ิมเบาบางลงในคืนวันอาทิตย์ท่ี 2 กล่าวคอื รถยนต์ 297 คันถูกเผา เทียบ

กับ 1,900 คันเมื่อวันพฤหัสบดี ตึก 34 หลังถูกเผาและได้รับความเสียหายในวันอาทิตย์ 

เทียบกับ 500 หลังเมื่อวันพฤหัสบดี 

เมื่อคืนวันอาทิตย์ พนักงานดับเพลิงวัย 24 ปถีกูท าร้ายจนเสียชีวิตขณะก าลังท า

หน้าที่ในการดับเพลิงในชานกรุงปารีส  

เมื่อการจลาจลผ่านไปได้ 3 วันในท้องที่ต่างๆ ต ารวจได้ใฃ้ก าลงัประมาณ 

45,000 คนในการควบคุมฝูงชน และประชาชนได้ช่วยกันบริจาคเงินข่วยเหลือจนถึงวัน

จันทร์ท่ี 3 กรกฎาคมเปน็จ านวน 923,000 ยูโร 

ครอบครัวของ Nahel ผู้ถูกต ารวจยิงเสียชีวิตตั้งแต่แรกได้วิงวอนปวงชนอย่าได้

ใช้การตายของเขาเป็นข้ออ้างในการก่อจลาจล ส่วนย่าของเขาแสดงความรู้สึก “ปวด

ใจ” มากที่เกิดความวุ่นวายไปท่ัว เธอได้เรียกร้องให้การจลาจลยุคลิงโดยเร็ว นาย

เอ็มบับเป้ ดารานักฟุตบอลล์ปรจ าทีม “ปารีสแ์ซงต์แจแม็ง” ได้วิงวอนขอให้การจลาจล

ยุติลงโดยเร็ว 
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ในวันอาทิตย์ท่ี 2 กรกฎาคม สมาคมนายกเทศมนตรีท่ัวฝรั่งเศสออก

แถลงการณ์ แสดงความไม่เห็นด้วยกับการจลาจลที่มุ่งประท้วงพวก Republicans 

ท้ังหลาย รวมทั้งการโจมตีบ้านพักนายกเทศมนตรีท่ีบริเวณชานกรุงปารีสเมื่อวัน

อาทิตย์ซ่ึงเป็นอันตรายค่อภริยาและยุตรของเขาด้วย สมาคมนายกเทศมนตรีแถลงว่า 

ได้เตือนมาหลายปีแล้วถึงความทรุดโทรมลงอย่างมากของสังคมฝรั่งเศส ในวันอังคาร

ท่ี 4 กรกฎาคม นายกเทศมนตรีจ านวนมากได้เดินขบวนเพื่อความสวบสุขในฝร่ังเศส 

และตอ่มาได้ร่วมการประชุมกัน โดยประธานาธิบดีมาครองได้มาร่วมด้วย 

ในวันจันทร์ท่ี 3 กรกฎาคม นายโอล้าฟโช้ลซ์ นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ได้แสดง

ความเป็นห่วงกังวลในเหตุความไมส่งบในฝรั่งเศสอย่างมาก 

วันท่ี 3 กรกฎาคม วันน้ี ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสจะแถลงตอ่รัฐสภาแห่งชาติเกี่ยวกับความไม่สงบครั้งล่าสดุในประเทศ รายงาน

ข่าวในวันท่ี 4 กรกฎาคม แจ้งว่า มารีเลอเป็น หัวหน้าพรรคฝ่ายขวามิได้ร่วมในการก่อ

ความรุนแรงครั้งน้ีด้วย เน่ืองจากเธอไม่พอใจทีผู่้ประท้วงกลุ่มหน่ึงได้บุกเข้าไปในบ้าน

นายกเทศมนตรีระหว่างวันสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นผู้ท่ีเธอรู้จักสนิทสนมมานาน 

สถานการณ์หลังวันท่ี 4 กรกฎาคม ดูผอ่นคลายลงมาก 

      

กองก าลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ไดใ้ช้ทหารภาคพื้นดินพร้อมด้วยยาน

เกราะ และเครื่องบินรบกับโดรน ตลอดจนเฮลิคอปเตอร์ เข้าโจมตีกล่มติดอาวุธและ

ชาวปาเลสเตอร์ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าจอร์แดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีค่ายเจนิน 

ของผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ ท าให้ฝ่ายปาเลสไตน์เสยีชีวิต 8 คน  บาดเจ็บกว่า 50+คน  

เครื่องบินรบอิสราเอลได้โจมตีท้ิงระเบิด ราวกบัเป็นสงคราม  ในระยะเดียวกัน รัฐบาล

อิสราเอลได้อนุมัติให้ชาวอิสราเอลไปตั้งถิ่นฐานในฝั่งตะวันตกเพิ่มเติม 
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ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นได้ถามผู้แทนถาวรอิสราเอลประจ าสหประชาชาตถิึง

เหตุการณ์ท่ีเกิดชึ้น ได้รับค าตอบเช่นเดียวกับข้ออ้างของรัฐบาลอสิราเอลว่า เพื่อ

ปราบปรามผู้ก่อการร้ายท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีเจนิน 

นายมาห์มุดอับบ้าส ประธาน Palestinian Authority ประณามการกระท าของ

อิสราเอล และนายโมฮัมหมัด ชเตเยห์ นายกรัฐมนตรีปาเลสไตน์ว่า อสิราเอลจงใจจะ

ท าลายค่ายผู้ลี้ภัยในเจนินและกระท าการหลายอย่างอันเป็นอาชญากรรมสงคราม 

ในวันสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมา นายเบ็นจามินเนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล 

ประกาศว่า เขาได้ยกเลกิข้อบทหน่ึงจากแผนปฏิรรูประบบตุลาการอันว่าด้วยการให้

อ านาจสภายกเลิกค าตดัสินของศาล แต่ชาวอสิราเอลจ านวนมากเห็นว่า ยังมีอีกหลาย

ประเด็นท่ีรับไม่ได้ เช่นกระบวนการแต่งตั้งผู้พิพากษา และข้อบทอื่นๆ การชุมนุม

ประท้วงของชาวอิสราเอลเป็นจ านวนมาก จึงเกิดขึ้นอีกในสองวันท่ีผ่านมา โดยในวัน

จันทร์ท่ี 3 กรกฎาคม ผูชุ้มนุมจ านวนมากได้ปิดกั้นทางเข้า-ออกท่าอากาศยาน Ben 

Gurian ท่ีกรุงเทลอาวิฟ และต ารวจฝ่ายหน่ึงได้พยายามจะสลายการรวมตัวของผู้

ประท้วง 

ตามรายงานในวันอังคารท่ี 4 กรกฎาคม สมาชิกกลุ่มฮาม้าสจากกาซ่าได้ถอย

รถยนต์ไปทับชาวอิสราเอลคนหน่ึงซึ่งเพิ่งก้าวลงจากรถ ท าให้เขาเสียชีวิต เหตุเกิดใกล้

กับห้างสรรพสินค้าในกรุงเทลอาวิฟ ต ารวจอิสราเอลกล่าวหาว่าเป็นการกระท าของ

กลุ่มก่อการร้ายปาเลสไตน์กลุ่มฮาม้าส 

การใช้กองก าลังป้องกนัประเทศอิสราเอลบุกเข้าโจมตีคา่ยผู้ลี้ภัยท่ีเมืองเจนิน 

นับเป็นการรุกรบท่ีใหญ่และรุนแรงท่ีสุดใน 20 ปี โดยการโจมตีเกิดขึน้ต่อเน่ืองกันเป็น

เวลา 2 วัน และอิสราเอลกล่าววา่ จะโจมตตี่ออีก เพื่อท าลายกลุ่มที่อสิราเอลเรียกว่า 

Jenin Brigade ซึ่งสะสมอาวุธยุทธภัณฑม์านาน ท าให้ฝ่ายปาเลสไตน์เสียชีวิตไปกว่า 12 

ศพและบาดเจ็บอีกนับร้อย ผู้ลี้ภัยประมาณ 3,000 คนต้องหลบหนีออกไปจากค่าย 

จ านวนไม่น้อยหนีข้ามไปหลบอยู่ในเลบานอน 
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แต่แม้สหประชาชาติจะเป็นห่วงกังวลในความเดือดร้อนของชาวปาเลสไตน์ทาง

ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าจอร์แดนอันเป็นเขตยึดครองมาตั้งแต่ป ี1967  สหรัฐได้ยึดถือ

แนวทางเป็นกลางมาตลอด มีแต่สมัยนายทรัมป์เท่าน้ันท่ียอมตามค าแนะน าของนาย

เนตันยาฮู และรัฐบาลสหรัฐไม่เคยละเลยข้อเสนอ “Two-States Formula” ในการ

แก้ปัญหาอิสราเอล-ปาเลสไตน์ แต่สหรัฐมิไดแ้สดงจุดยืนชัดแจ้งในเหตุการณ์ครั้งน้ี  

ในวันท่ี 4 กรกฎาคม รัฐบาลฝ่ายขวาจดัของอสิราเอลได้ประกาศยุตกิาร

ปราบปราม “โครงสร้างพื้นฐานด้านก่อการร้ายในเจนิน” เพราะได้ด าเนินการจนเสร็จ

ภารกิจแล้ว แตจ่ะกลับเข้าไปอีกเมื่อจ าเป็น 

 

สหรัฐกับอิหร่านเผชิญหน้ากันในบริเวณอ่าวโอมาน เมื่อเรือรบอิหร่านก่อกวน

เรือบรรทุกน้ ามันสองล า โดยท่ีเครื่องบินรบรัสเซียได้เข้ามาแทรกแซง รัสเซียได้ส่ง

เครื่องบินท่ีตั้งฐานอยู่ในซีเรียมาก่อกวนโดรนของสหรัฐ คลา้ยกับเหตุการณ์ที่เครื่องบิน

รบรัสเซียฝูงหน่ึงได้บินเข้าใกล้โดรนตรวจการณ์ของสหรัฐในทะเลด าเมื่อไม่นานมานี้ 

ซึ่งสหรัฐได้เผยแพร่วิดิทัศน์อันแสดงเหตุการณ์อย่างแจ้งชัด 

ในกรณีล่าสุด รัสเซียได้ใช้เครื่องบินซึ่งมีฐานบินอยู่ท่ีซีเรียพร้อมกับการตั้งฐาน

ทัพเรือที่ลาตาเกียบนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของซีเรีย ซึ่งปรากฏในประมวลรายงาน

และวิเคราะห์ข่าวฯ ว่าปูตินได้พยายามจะขยายฐานทัพเรือไปในทะเลแดงอีกด้วย แต่

เร่ืองนี้ขึ้นอยู่กับสงครามกลางเมืองในซูดาน  

 

รายงานด่วนมากวันท่ี 10-26 กรกฎาคม 

 

 การสงครามของปูตินในยูเครนเข้าสู่วันท่ี 500 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 9 กรกฎาคม 

สถานการณ์การรบมิได้ท าให้กองทัพรัสเซียอยู่ในสถานะได้เปรียบเชิงยุทธการแต่อย่าง

ใด ฝ่ายท่ีตั้งใจในการต่อสู้อันได้แก่กลุม่ทหารจ้างจาก WAGNER GROUP ซึ่งส่วนใหญ่
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มาจากบรรดานักโทษและไม่มีประสบการณ์ทางการรบมาก่อน จึงต้องเสียชีวิคเยี่ยง

ใบไม้ร่วงไปไม่น้อยกว่า 21,000 ศพ ตามการประมาณการณ์ของยูเครน 

 ในระยะปลายเดือนมิถุนายน นายเยฟเกนีพรีก้อสซิ่น หัวหน้ากลุ่ม ซึ่งเคยมี

ฉายานามว่า “Putin’s Chef เน่ืองจากเคยมีสัญญาจัดท าอาหารส่งให้กองก าลังรัสเซีย

นอกจากภารกิจพิเศษในการช่วยแผ่อิทธิพลของรัสเซียภายใต้ปูตินในตะวันออกกลาง

และแอฟริกา จนร่ ารวยมากจากการหาประโยชน์จากทรัพยากรมีค่าและการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง อันช่วยให้รัสเซียหลีกเลี่ยงจากมาตรการคว่ าบาตรของ

สหรัฐไปได้บ้าง 

 ตัวอย่างที่ชัดแจ้งที่สุดได้แก่การท่ีเยฟเกนีพรีก้อสซิ่น หัวหน้า WAGNER 

GROUP PMC ได้จัดตั้งบริษัทร่วมกับนายพลทั้งสองที่ช่วงชิงอ านาจระหว่างกันอยู่ใน

ซูดานขณะน้ี ท าเหมืองแร่ทองค า ออกไปจ าหน่ายในตลาดโลก ทองค าแท่งจ านวนหน่ึง

ถูกเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของปูตินบุกเข้าไปยึดจากบ้านพักของพรีก้อสซิ่นใน

นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม ศกนี้ อันเป็นพัฒนาการท่ีสร้างความ

งุนงงให้แก่ผู้ติดตามเหตุการณ์ในรัสเซียเป็นจ านวนมาก 

 อะไรเกิดขึ้นแน่ วงการภายนอกคงจะต้องใช้เวลาไตร่ตรองล าดับเหตกุารณ์ที่ขอ

ย้อนกล่าวถึงดังนี ้

 วันท่ี 24 มิถุนายน นายพรีก้อสซิ่นได้น ากองก าลังซึ่งเขารวบรวมได้ 25,000 คน

เข้ายึดเมืองร้อสตอ็ฟออนดอน ล้อมค่ายทหารในเมืองนั้นและเคลื่อนก าลังโดยขบวน

รถล าเลียงพลเข้ายึดเมอืงโวโรเนนสต์บนมอเตอร์เวย์สายท่ี 4 มุ่งหน้าไปในทิศทางของ

กรุงมอสโก ในชั้นน้ัน กระทรวงกลาโหมรัสเซียเรียกความเคลื่อนไหวของกลุ่มว๊าก

เน่อร์ว่า “Armed Rebellion” หรือ “Armed Mutiny” กองก าลังเชคชเนียภายใต้บังคับ

บัญชาของรมซานคาดรีอฟ (Romzan Kadyrev) ได้เคลื่อนจากร้อสตอ็ฟออนดอนไป

ช่วยป้องกันกรุงมอสโก เมื่อชบวนของว๊ากเน่อร์เคลื่อนไปทางมอเตอร์เวย์สาย 4 ได้ 

125 ไมล์ นายพรีก้อสซิน่ได้สั่งให้กองก าลังย้อนกลับไปสู่ร้อสต็อฟ โดยได้รับการโห่ร้อง

ต้อนรับเย่ียงวีรบุรุษจากชาวเมือง 
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 ในวันเดียวกัน ปูตินได้แถลงทางโทรทัศน์กล่าวโทษ “ความพยายามกอ่การกบฏ” 

แต่มิได้กลา่วถึงชื่อนายพรีก้อสซิ่น ซึ่งเขาเรียกว่าเป็น “คนทรยศ” ด้วยความเคียดแค้น

ในน้ าเสียง อีกไม่นานต่อมา ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกแห่งเบลารุส

แถลงข่าววา่ เขาได้ไกลเ่กลี่ยกรณีท่ีเกิดขึ้น และนายพรีก้อสซิ่นกับพลพรรคจะไปอนู่ใน

เบลารุส ซึ่งลูกาเชนโกได้จัดฐานท่ีตั้งให้ท่ีเมืองโอสิโดวิชชี่ ตามการคาดการณ์ของสือ่

ภายนอกรัสเซีย 

 ท้ังนายเยฟเกนีพรีก้อสซิ่นและผู้ใต้บังคับบัญชาหายตัวไปพักใหญ่จนลูกาเชนโก

แถลงข่าวเมือ่เวลา 21.01 น. ของวันท่ี 27 มิถนุายน ตามเวลาในประเทศไทย ว่า เขาได้

ไปยังกรุงมิ้นสก์ เมืองหลวงของเบลารุส แต่ก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นตัวตนเขาอยู่ดี เพียงแต่มี

รายงานว่า เครื่องบินส่วนตัวของเขาสองเครื่องจอดอยู่ท่ีสนามบินใกล้กับกรุงมิ้นสก์ ใน

วันท่ี 30 มิถุนายน ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เครื่องบินท้ังสองเครื่องได้บนิจากเบลารุสเข้า

ไปในรัสเซีย “ไม่ทราบว่าน าใครไปและไปเพราะเหตุใด” (รายงานด่วนมากวันท่ี 1-6 

กรกฎาคม) 

 เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม นายดมิตรีเปสก็อฟ โฆษกประจ าตัวของวลาดิเมียร์ปูติน

แถลงข่าว พร้อมแสดงวิดิทัศน์ ว่า เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน นายเยฟเกนีพรีก้อสซิ่น 

หัวหน้ากลุ่มว๊ากเน่อร์ ซึ่ง 5 วันก่อนหน้าถูกกล่าวหาว่าพยายามก่อการกบฏด้วยก าลัง 

ได้เข้าพบวลาดิเมียร์ปูตินท่ีท าเนียบเครมลินพร้อมกับนายทหารของเขาอีก 35 คน 

โดยมีนายทหารระดับผู้บัญชาการของรัสเซีย รวมทั้งพลเอกเกร้าสซิมอฟ เสนาธิ

การทหาร เข้าร่วมด้วยรวมเป็น 25 คน นายเปสก็อฟกล่าวด้วยว่า พรกี้อสซืนยังมี

บทบาทในการต่อสู้เพื่อมาตุภูม ิอันเป็นสมมตฐิานของนายเปสก็อฟเอง 

 หากเป็นเช่นว่า อะไรเป็นเหตุผลให้สื่อทางการของรัสเซียถ่ายทอดการท่ีฝ่าย

รักษาความปลอดภัยรัสเซียบุกเข้าค้นบ้านพักของพรีก้อสซิ่นท่ีนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม และยึดทรัพย์สิน (เงินสด) wig หนังสือเดินทางท้ังของจริงและ

ของปลอมจ านวนมาก ทองค าแท่งและของมีคา่อื่นๆ รวมท้ังเอกสารต่างๆ ขณะที่นาย
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พรีก้อสซิ่นมิได้อยู่ในบ้านพัก และไม่ปรากฏขา่วว่า เขาอยู่ ณ ที่ใดตลอดหลายวันท่ี

ผ่านมา 

 ระหว่างการให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีไบเดนแก่สื่อมวลชนภายหลังการ

ประชุมกับผู้น าประเทศนอร์ดิคท่ีกรุงเฮลซิงกิ ผู้สื่อข่าวสอบถามเขาว่า คาดหมาย

อย่างไรกับนายพรีก้อสซิน่ ไบเดนเพียงแต่ตอบว่า โดยท่ีไม่ทราบว่า หัวหน้ากลุ่มว๊าก

เน่อร์ อยู่ท่ีไหน จึงเป็นการยากที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับนายพรีก้อสซิ่น อันท่ีจริง 

นายพรีก้อสซิ่นมิได้ปรากฏตัวในท่ีใด  

 ในวันท่ี 14 กรกฎาคม ประธานาธิบดีวลาดิเมยีร์ปูตินเองแถลงแก่สื่อของรัสเซีย

ว่า หัวหน้ากลุ่มว๊ากเน่อร์และองค์การกองก าลังส่วนตัวหรือ Wagner PMC or Private 

Military Organization Simply Does Not Exist. Russian Law Does Not Recognize Any 

Such Group. เช่นเดียวกับทุกครั้ง ปูตินมิได้กล่าวถึงชื่อผู้ใด และมิได้เกร่ินถึงสถานท่ีซึ่ง

หัวหน้ากลุ่มว๊ากเน่อร์อาจไปหลบซ่อนอยู่ แต่ในวันท่ีพบกัน คือวันท่ี 29 มิถุนายน ผู้

บังคับการจากกลุ่มว๊ากเน่อร์รวม 35 คน ได้เขา้ไปร่วมด้วย โดยนายพรีก้อสซิ่นน่ังหน้า

แถว  หัวหน้ากลุ่มว๊ากเน่อร์ไม่ยอมรับข้อเสนอที่จะให้เขาและคณะไปปฏิบัติการใน

ยูเครนต่อไป ภายใต้การบังคับบัญชาของ “ชายผมสีดอกเลา” (หมายถึงอดีตผู้บังตับ

บัญชาที่เคยไปช่วยรบกับนายทหารจ้างในสมรภูมินอกรัสเซีย) ซึ่งนายพรีก้อสซิ่นไม่

ยอมรับ และคงจะแยกจากกองก าลังรัสเซียตั้งแต่นั้น มีแต่ข่าวจากเบลารุสในวันท่ี 14 

กรกฎาคมว่า กลุม่ว๊ากเน่อร์ส่วนหน่ึงได้เริ่มฝึกทหารเบลารุสตามที่ลูกาเชนโกขอร้อง

มาคั้งแต่ปลายเดือนมิถนุายน แต่ส่วนอื่นๆ จะไปที่ไหน ยังไม่มีข่าวในชั้นน้ี 

 รายงานต่อมาจากบีบีซีและซีเอ็นเอ็น ซึ่งอาศัยแหล่งข่าวจาก Kommersant ของ

รัสเซีย และข่าวเพิ่มจากสหภาพยุโรป ปูตินได้เสนอให้กลุ่มว๊ากเน่อร์กลับไปร่วมรบใน

ยูเครนอีก ภายใต้การบังคับบัญชาของบุคคลซึง่สมาชิกของกลุม่น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้ว 

คือ SEDOY หรือชายผมสีดอกเลา (Gray hair) ในชื่อ Andrey Nikolaevitch Troschev 

อดีตนายทหารยศพันเอก และเป็น Executive Director ของ วา๊กเน่อร์ เคยปฏิบัติการ

ในเชคชเนีย อัฟกานิสถาน ประสานงานด้านการข่าวกับ GRU และมีบทบาทส าคัญใน
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การช่วยบาชาร์ อัล-อาสสาดในการรบท่ี Deir-Ez-Zor ในซีเรีย โดยปรากฏชื่ออยู่ใน

บัญชีคว่ าบาตรของสหภาพยุโรป 

 สื่อตะวันตกวิเคราะห์ข่าวนี้ว่า เจตนาของปตูินได้แก่การจะแบ่งแยกพรีก้อสซิ่น

กับพลพรรคในกลุ่มว๊ากเน่อร์ เพราะพรีก้อสซิ่นไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ แต่มีทหาร

ของว๊ากเน่อร์ในระดับผู้บังคับการจ านวนหน่ึงคล้อยตามขอ้เสนอของปูติน อย่างไรก็ดี

ยังไม่มีรายงานว่า กลุ่มฯ ได้กลับไปร่วมรบในยูเครนอีกรอบหน่ึงจนถึงวันท่ี 15 

กรกฎาคม ส่วนจะไปท าหน้าที่ในดินแดนใด คงต้องรับค าสั่งจากหัวหน้าคนใหม่

ของว๊ากเน่อร ์

 ตามรายงานของแม็ธธวิช้านส์แห่งซีเอ็นเอ็น สมาชิกสภาของรัสเซียคนหน่ึง

กล่าวว่า นายทหารรัสเซียระดับนายพลไม่ถูกจับก็ “ก าลังพักผ่อนอยู”๋ อันรวมถึงนาย

พลเอวานโปป็อป ผู้บญัชาการทหารภาคใต้ของรัสเซียในยูเครนและเป็นนายทหารท่ี

ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังคนหน่ึง ซึ่งค าหนินายทหารระดับผู้บัญชาการในยูเครน

จนถูกลงโทษทางวินัย นายพลซูโรวิกิ้นท่ีสมรู้ร่วมคิดกับนายพรีก้อสซิ่น ซึ่งหลังจากการ

ประชุมท่ีเครมลินในวันที่ 29 มิถุนายน ไม่อาจทราบได้ชัดว่า เขาไปอยู่ ณ ที่ใด แต่

ทราบว่า เขาไม่เห็นด้วยกับเหตุผลในการบุกยูเครนของปูติน  ดังที่นายพรีก้อสซิน 

ประกาศชัดเจนเมื่อก่อนวันท่ี 24 มิถุนายน ศกน้ี  

 ตามรายงานของนิคเปตั้นว้อลช์แห่งซีเอ็นเอ็นเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม นาย 

Richard Moore หัวหน้าส านักสืบราชการลับ MI-6 ของอังกฤษ นายพรีก้อสซิ่นยังมีชีวิต

อยู่และมีอสิระเสรี (At liberty) ท่ีจะเดินทางไปไหนมาไหนได้ เขาเองเพิ่งได้พบกับพรี

ก้อสซิ่น ในเบลารุส และทราบดีถึงความไมไ่ว้วางใจผู้ใดของปูติน ซึ่งหวาดกลัวการถูก

ท าร้ายอยู่เสมอ ส าหรับ Richard Moore หัวหน้า MI-6 น้ัน ยอมรับว่า “Even I can’t see 

inside Putin’s head.”  

 จากถ้อยค าของนายพรีก้อสซิ่นเอง พอสรุปไดว้่า ปูตินได้ตกลงที่จะไม่ก้าวร้าว

กับพรีก้อสซิ่น เพื่อปกป้องตนเองมิให้กลุ่มว๊ากเน่อร์ท าร้ายเขา พรีก้อสซิ่นยังจะไม่ไป

ปฏิบัติการในยูเครนในชั้นน้ี เพราะท้ังรัฐมนตรีโชยกูและเสธฯ เกล้าสซิมอฟยังมี
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อ านาจบังคับบัญชาอยู่ แต่โดยท่ีอาวุธหนักท่ีกลุ่มเคยมีบ้างถูกกองทัพยึดกลับไป

หมดแล้ว เขาจงึจะไปท างานในแอฟริกาเช่นเดิม เพื่อสะสมรายได้เพิ่มเติม ก่อนท่ีจะ

กลับมาท าการรบในยูเครนต่อไป ขณะน้ี กลุม่ว๊ากเน่อร์ซ่ึงย้ายไปอยู่ในเบลารุส ก็ช่วย

ฝึกทหารราบให้แก่ทหารเบลารุสใกล้กับพรมแดนโปแลนด์ ตลอดค าแถลงครั้งล่าสุดน้ี 

เขามืได้กลา่วขัดว่าจะกลับไปในยูเครนอีก “อย่างแน่นอน” และมิได้ย้ าถึงแนวคิดเดิม

ของเขาที่ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของปตูินในการยกพลเข้าบุกยูเครน อันมิได้แสดงถึงนัย

ยะอย่างใดอย่างหน่ึง สว่นการกลับไปแอฟริกา นั้น ไม่ชัดเจนว่าเขาจะกลับไปที่ซูดาน

ซึ่งตามข่าวเมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคมนี้ แสดงว่ากองก าลังของนายพลดากาโลของ Rapid 

Support Forces-RSF  ก าลังได้เปรียบในสงครามกลางเมอืง แต่ในขณะเดียวกัน ศาล

อาชญากรรมระหว่างประเทศได้เริ่มรวบรวมหลักฐานท่ีจะด าเนินคดีอาชญากรรม

สงครามอยู่ขณะน้ี นายพรีก้อสซิ่นคงจะเบนเข็มไปยังประเทศอื่น เช่นมาลีหรือ

สาธารณรัฐแอฟริกากลาง แต่จะเป็นท่ีไหน เจตนาเขามิใช่สิ่งที่ควรส่งเสริมอยู่ดี 

 

 ความไม่ไว้วางใจคนแวดล้อมของปูตินเป็นเหตุให้เขาสั่งสร้างรถไฟเฉพาะตัว

หรือ Train No. 1 ซึ่งต้องใช้เงินจัดสร้างอย่างหรูหราเป็นจ านวนมาก เป็นขบวนรถไฟ

หุ้มเกราะ เรียกว่า  Sports and Health Wagon มียิมครบเครื่อง สปา เตียงนวด 

steamed bath โต๊ะประชุม และสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ผู้ควบคุมการจัดสร้าง

ได้เปิดเผยพิมพ์เขียวและวิดิทัศน์ภายในท้ังขบวนแก่นาย Matthew Chance หัวหน้า

ส านักข่าวซีเอ็นเอ็นประจ ากรุงมอสโก ซึ่งนายช้านส์มีความเห็นว่า รถไฟขบวนพิเศษน้ี

ยืนยันถึงความ Paranoid ของปูติน เนื่องจากอยู่ในโรงเก็บท่ีน้อยคนจะได้ทราบถึง 

 ความไม่ไว้วางใจคนท าให้ วลาดิเมียร์ปูติน จะไม่ไปร่วมการประชุมระดับสุด

ยอดของกลุ่ม BRICS ท่ีแอฟริกาใต้ในเดือนสิงหาคม ศกน้ี แม้นายซีริลรามาโปซา 

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้จะได้แถลงในวันท่ี 19 กรกฎาคม ว่า การจับตัว

ปูตินจะเปรียบได้กับการโจมตีแอฟริกาใต้ อันเป็นวันเดียวกับท่ีสื่อทางการของรัสเซีย

รายงานว่า นายเซอร์เกย์ล้าฟร็อฟ รัฐมนตรีว่าการประทรวงการต่างประเทศรัสเซีย จะ
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เดินทางไปร่วมการประชุม ณ กรุงโยฮันเนสเบอร์ก ความเสี่ยงมีมาจากการท่ีศาล

อาชญากรรมระหว่างประเทศได้ประกาศหมายจับระหว่างประเทศฐานก่ออาชญากรรม

สงครามในยูเครน อันท่ีจริง ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ไดค้าดการณ์ไว้ก่อนน้ี

แล้วว่าปูตินคงจะไม่ไปร่วมการประชุม เพียงแต่มิได้คาดหมายว่าเขาจะใช้เหตุผลใด

เป็นข้ออ้าง 

  

ในบริบทของยูเครน ประธานาธิบดีไบเดนพูดอย่างชัดเจนว่า นายทหารรัสเซีย

ก าลังระส่ าระสาย และถูกปลดออกเป็นจ านวนมาก --(อันน่าจะมีนัยยะในทางลบต่อ

ระบบ Command and Control ของกองก าลังรัสเซียท่ีปฏิบัติการอยู่ในยูเครน)-- ปูติน

เองน่าจะทราบแล้วว่า เขาพ่ายแพ้สงครามในยูเครนอย่างหลีกเลี่ยงไมได้ แต่ถึงกระนั้น 

ไบเดนมั่นใจว่า ปูตินจะไม่หันไปใช้อาวุธนิวเคลียร์ แม้เขาเองจะรู้สึกว่า “จนมุม” ใน

สมรภูมิยูเครน แต่ผู้สื่อข่าวซีเอ็นเอ็นด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งขณะนี้รายงานจาก

ยูเครน เห็นว่า รัสเซียยัง “ลากยาว” ต่อไปในยูเครนได้ เพราะทหารจ านวนมากยังตรึง

ก าลังอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใตข้องยูเครน “Digging in” ท าให้การรุกคืบของ

ยูเครนเป็นไปได้อย่างยากเย็นมาก ซึ่งอาจท าให้สหรัฐและพันธมิตรต้องหันไปกดดัน

ให้เปิดการเจรจาสงบศึก แม้ขณะนี้ ฝา่ยตะวันตกจะยังมิได้เลือกใช้วิธดีังกล่าวก็ตาม 

ดังเห็นได้จากท่าทีร่วมของสัมพันธมิตรพลสัในการประชุมท่ีกรุงวิลเนียสที่จะช่วย

ยูเครนต่อไป As Long As It Takes 

 เกี่ยวกับประเด็นของการเจรจาน้ี คงเป็นข้อที่ยูเครนเองไม่เห็นด้วย ตราบใดท่ี

ยังไม้ได้ไครเมียคืนมา แม้จะเป็นท่ีทราบกันว่า สะพานเชื่อมต่อคาบสมุทรไครเมียกับ

แผ่นดินใหญ่รัสเซียถูกท าลายเสียหายหนัก 

 เกี่ยวกับวิธีการรบกับรัสเซียในยูเครน นั้น นายชมิดช์ ประธานกลุ่มบริษัทเท็ค

โนโลย่ีแนวหน้าของอเมริกัน ซึ่งเคยเดินทางไปส ารวจความต้องการอันเหมาะกับการสู้

รบกับรัสเซียท่ียูเครนและก าลังให้ความเห็นท่ีปรึกษาแก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐใน

ขณะน้ี ว่ากองก าลังรัสเซียสามารถจะค่อสู้ในสงครามยืดเยื้อภายในยูเครนได้อีกนาน
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พอสมควร เน่ืองจากในแง่ของกระสุน รัสเซียได้สะสมมาหลายปีจนสามารถจะใช้ได้ถึง

หกหมื่นชุดต่อวัน เพื่อการยิงต่อสู้กับกองก าลงัยูเครน .ในขณะท่ีสหรัฐใช้ได้เพียงวันละ

ห้าพันชุด หากยูเครนใช้ก าลังทางอากาศจากสหรัฐ ก็เสี่ยงต่อการถูกยิงตกจากแซม 

300 และแซม 400 (แซมหมายถึงขีปนาวุธหรือจรวดจากพื้นสู้อากาศ) อันจะเป็นการ

สูญเสียท่ีไม่คุ้ม นายชมดิช์จึงเสนอให้บริษัทขนาด Start-ups (หมายถึงผู้ผลิตรายย่อย) 

ซึ่งในยูเครนสามารถจัดตั้งได้ในเวลาอันสั้น ผลิตโดรนขนาดไม่ใหญนั่กแบบกามิกาเซ่

ของจีนไประเบิดแนวรบของรัสเซีย อันจะได้ผลคุ้มคา่ในเวลาไม่มากนัก แต่จะกระทบ

การรบของรัสเซียอย่างมาก โดยท่ีไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกรบกวนคลื่นโดยระบบอีเล็ค

ทรอนิกวอร์แฟร์ของรัสเซีย และอาวุธท านองเดียวกัน ซึ่งยูเครนมีความสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้โดยง่ายเน่ืองจากมีช่างเท็คนิกอยูไม่น้อย ทราบว่าเขาได้เสนอแนะ

แนวทางใหม่หลากหลายให้แก่กระทรวงกลาโหมอเมริกันแล้ว โดยท่ีเห็นว่าเป็น

แนวทางน่าสนใจและเพิ่งได้รับทราบจากรายการ Global Public Square ของฟารี๊ดซัก

ตาเรียทางซีเอ็นเอ็นในคืนวันท่ี 16 กรกฎาคม ตามเวลาในประเทศไทย จึงขอน ามา

เสนอไว้ในท่ีน้ีด้วย 

 ตามรายงานของสื่อหลายส านักในวันท่ี 17 กรกฎาคม ความเสียหายต่อสะพาน

สายเดียวซ่ึงเชื่อมต่อรัสเซียกับคาบสมุทรไครเมีย นั้น หนักมาก เน่ืองจาก Span หลาย

ช่วงถูกท าลาย อันมีผลเป็นการตัดเส้นทางส่งก าลังบ ารุงและการขนส่งสิ่งของที่จ าเป็น

ไปยังคาบสมุทรไครเมียไปอย่างไม่อาจใช้เส้นทางอื่นทดแทนได้ไปอีกนาน แม้ในครั้ง

อื่นๆ ยูเครนมักจะปฏิเสธความรับผิดชอบในการก่อวินาศกรรม แต่ครั้งน้ี ยูเครนชี้แจง

ว่า การระเบิดสะพาน Kerch เป็นผลงานของปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยสงคราม

พิเศษด้านความมั่นคงกับก าลังทางทะเลของยูเครน ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารอเมริกัน

ประเมินว่าเป็นปฏิบัติการท่ีจะให้ผลดีอย่างยิ่งแก่ฝ่ายยูเครน อันจะบั่นทอน

ความสามารถของฝา่ยรัสเซียในยุทธการภาคใต้อย่างมีนัยยะส าคัญ ส าหรับ

ความหมายในทางสัญลักษณ์ นั้น มีมาก เพราะสะพานยาวถึง 19 กิโลเมตรหรือ

สะพานยาวที่สุดในยุโรปน้ีได้รับการก่อสร้างมาตามแผนแบบของวลาดิเมียร์ปูติน

หลังจากที่เขาสั่งให้ยึดคาบสมุทรไครเมียในปี 2014 ด้วยงบประมาณกว่า 4 พันลา้น
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ดอลลาร์โดยเขาได้เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ในวันคล้ายวันเกิดของเขาในปี 2018 ดว้ย

ความภาคภูมิใจเป็นพิเศษ เพราะได้ขับรถข้ามสะพานด้วยตนเอง 

 หลังจากที่สะพานได้รับความเสียหาย รัสเซียได้ใช้เส้นทางรถไฟขนยุทธภัณฑ์

แทน แม้จะค่อนข้างล่าช้า เพราะต้องหยุดเป็นระยะๆ คาดว่า ด้านท่ีเป็นทางรถไฟอาจ

ถูกท าให้เสียหายได้ ส่วนการส่งก าลังบ ารุงทางบกไปไครเมียผ่านพื้นท่ีในความควบคมุ

ของยูเครน นั้น กองก าลังยูเครนได้ซุ่มโจมตีเป็นครั้งคราว จึงมีความเสี่ยงไม่น้อย 

 เมื่อปูตินได้รับรายงานความเสียหายต่อสะพาน เขาได้สั่งยกเลิกความตกลงที่จะ

ร่วมมือกับสหประชาชาติในการเปิดทางให้ยูเครนขนส่งธัญพืชทางทะเลด า อันมีผลให้

ราคาข้าวสาลีพุ่งสงูขึ้นในตลาดโลก ซึ่งสหประชาชาติก าลังหาทางให้มีการชนส่งธัญพืช

โดยทางอื่นอยู่ขณะน้ี เพราะอันท่ีจริง ทะเลด ามิใช่น่านน้ าของรัสเซีย  

  ;วลาดิเมียร์ปูตินเองปฏิเสธว่า การยกเลิก Grain Deal กับสหประชาชาติครั้ง

หลังสุดไม่เกี่ยวกับการท่ีสะพาน Kerch ถูกระเบิด ซึ่งเขาแถลงวา่เป็นการกระท าของ

ผู้ก่อการร้าย แต่มีเหตุจูงใจมาจากการท่ีรัสเซียเองไม่สามารถส่งธัญพืชของรัสเซียเอง

ออกสู่ตลาดโลกได้ อันเป็นข้ออ้างที่เป็นเท็จ เน่ืองจาก World Wheat Council เปิดเผย

ข้อมูลว่า ธัญพืชของรัสเซียไปสู่ตลาดโลกอย่างเต็มที่ และอาหารมิได้อยู่ในมาตรการ

คว่ าบาตร การท่ีปูตินอา้งว่าการจ าหน่ายข้าวสาลีของรัสเซียต้องประสบปัญหาทางด้าน

การเงิน เพราะไม่สามารถใช้ระบบโอนเงินสกุลดอลลาร์ทาง Swift ไดเ้ป็นอีกประเด็น

หน่ึง เนื่องจากประเทศท่ีเกี่ยวข้องก าหนดมาตรการคว่ าบาตร ด้วยเหคุจากการท่ี

รัสเซียใช้ก าลังรุกรานยูเครนโดยปราศจากการย่ัวยุ 

 รายงานจากซีเอ็นเอ็นในวันพุธท่ี 19 กรกฎาคม แจ้งว่า Samantha Power อดีต

ผู้แทนถาวรสหรัฐประจ าสหประชาชาติ ซึ่งบัดน้ี เป็นผู้บริหาร USAID ในการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ประเทศต่างๆ ได้เดินทางไปเยือนเมือง Odesa เพื่อไปสงัเกตการณ์การท่ี

รัสเซียยุติข้อตกลงในการท่ียูเครนจะส่งธัญพืชไปยังประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย และ

ทราบดีถึงผลร้ายท่ีจะเกิดขึ้นแก่นานาชาติ ในชั้นแรก เธอตั้งใจจะมอบเงินช่วยเหลือ

ประเทศก าลังพัฒนาที่ขาดแคลนอาหารเป็นมูลค่า 250 ลา้นดอลลาร์ในชั้นน้ี เพราะ
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เธอทราบมานานถึงความใจร้ายของปูติน ตั้งแต่เธอเคยอภิปรายพฤตกิรรมของรัสเซีย

ภายใต้ปูตินท่ีกระท าอาชญากรรมต่อขาวซีเรียในคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติ 

 แม้จะอา้งว่าเขามไิด้ตอบโต้การระเบิดสะพานเชื่อมต่อรัสเซีย-ไครเมีย ปูตินก็สั่ง

การให้มีการระดมโจมตีเมืองท่า Odesa อันเป็นทางส่งธัญพืชทางทะเลด า ตลอด 3 คืน

ท่ีผ่านมา จนหนักท่ีสุดนับแต่เริ่มสงครามรุกรานในยูเครนเมื่อคืนวันท่ี 19-20 

กรกฎาคม โดยใช้โครนและขีปนาวุธครู้ส 40+ ชุด บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างท่ีเมืองท่า

พังทลายราบ ไม่ทราบว่าคืนน้ี (20 กรกฎาคม) จะโจมตีเพิ่มอีกหนักเพียงใด 

 รัสเซียยังคงโจมตีเมืองท่าของยูเครนอย่างหนักหน่วงเป็นคืนท่ี 4 ต่อเน่ืองกัน  

ด้วยขีปนาวุธขนาดใหญ่ซึ่งถูกยิงมาในระดับต่ าเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจพบโดยเรดาร์ 

ด้วยการเล็งเป้าไปที่โรงเก็บธัญพืช (Grain Warehouses)  นายบิลล์เบอร์นส์ 

ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองกลางหรือซีไอเอของสหรัฐเตือนว่า รัสเซียคงจะใช้ False 

Flag Operations เพื่อสกัดมิให้ยูเครนสามารถส่งธัญพืชและผลิตผลทางเกษตรต่อไป 

ซึ่งการท่ีรัสเซียใช้อาหารเป็นอาวุธนี้ เลขาธิการสหประชาชาติได้ประณามแล้วหลาย

ครั้ง ไม่แต่เท่านั้น ตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม ศกนี้ ปูตินได้สั่งการให้มีการซ้อมรบทาง

ทะเลในทะเลด าด้วยกระสุนจริงอีกด้วย 

 การกระหน่ าเมืองโอเดสซ่าอย่างหนักมิได้ลดราลง จนเมื่อคืนวันท่ี 23 

กรกฎาคมรัสเซียได้สั่งท าลายโบราญสถานกับอนุสาวรีย์ 24 แห่ง และโบสถ์ออโธ      

ด็อกซ์อันเป็นมรดกโลกพังเสียหายอย่างยับเยิน จนยูเครนทนไม่ไหวอีกต่อไป จึงได้ส่ง 

โดรน 2 เครื่องเข้าไปทางใต้ของกรุงมอสโกในตอนเช้าของวันท่ี 24 กรกฎาคม และโดย

ท่ีเคียดแค้นปูตินอย่างมาก ฝ่ายยูเครนจึงยืนยันว่าเป็นฝ่ายโจมตีตอบโต้เองหรือ 

Retaliation 
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ประชาชนชาวอิสราเอลไปชุมนุมประท้วงแผนการปฏิรูประบบตุลาการ แม้นาย

เบ็นจามินเนตันยาฮูจะได้ถอนข้อเสนอไปขอ้บทหน่ึง เพราะเห็นว่า แผนการปฏิรูป

ท้ังหมดเป็นการบ่อนท าลายการปกครองระบอบประชาธิปไคยท่ียึดถือกันมาตั้งแต่

จัดตั้งประเทศในปี 1948 การประท้วงครั้งปัจจุบันมีต่อเน่ืองกันมาในวันสุดสัปดาห์ท่ี 

27 แล้ว โดยในระยะหลังๆ มานี้ ผู้ประท้วงตั้งชื่อว่าเป็น Day of Resistance และในวัน

อังคารท่ี 11 กรกฎาคมได้เปลี่ยนเป็น Day of Disruption 

 การชุมนุมประท้วงของชาวอิสราเอลจะมตี่ออกีในสัปดาห์ท่ีจะเร่ิมในวันจันทร์ท่ี 

17 กรกฎาคม แม้นายเบ็นจามินเนตันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลวัย 73 ปีและต้นคิด

ของการจะปฏิรูประบบตุลาการจะเพิ่งฟื้นจากการล้มป่วยด้วยร่างกายขาดน้ า 

(Dehydration) มาตั้งแตว่ันเสาร์ท่ี 15 กรกฎาคม จนต้องรีบน าตัวส่งห้องผู้ป่วยหนักเพื่อ

การรักษาพยาบาลโดยได้มีการติดเครื่องตรวจการท างานของหัวใจด้วย และแพทย์ใน

กรุงเทลอาวิฟได้อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันอาทิตย์ท่ี 16 กรกฎาคม 

 ระหว่างพักรับการรักษาพยาบาล ประธานาธบิดีไบเดนได้โทรศัพท์ไปถามข่าว

คราว แต่ยังมิได้เชิญใหเ้นตันยาฮูไปเยือนกรุงวอชิงตัน โดยผู้ท่ีได้รับเชิญได้แก่

ประธานาธิบด ีIsaac Herzog  ในโอกาสการฉลองครบรอบปีที่ 75 ของการสถาปนารัฐ

อิสราเอลในท่ีตั้งปัจจุบันเมื่อปี 1948 ซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นฝ่ายน าเสนอให้เข้าเป็น

สมาชิกสหประชาชาต ิแทนสหราชอาณาจักรท่ีขอวางมือ ประธานาธบิดีอิสราเอล

ได้รับการต้อนรับเย่ียงการเยือนอย่างเป็นทางการโดยได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม

ร่วมของรัฐสภาสหรัฐดว้ย อันเป็นโอกาสที่เขากล่าวว่า เขาเองเกิดที่นครนิวยอร์ก 

ขณะท่ีบิดาของเขาเป็นเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนถาวรอิสราเอลประจ าสหประชาชาติ 

หากบิดาเขาชื่อ Chaim Herzog ก็เป็นประธานาธืบดีอสิราเอลคนท่ีข้าพเจ้าได้ยื่นพระ

ราชสาส์นตราตั้งในฐานะเอกอัครราชทูตประจ าอิสราเอล ขณะมีถิ่นพ านักอยู่ท่ีกรุงโรม 

ในระยะนั้น อิชฉักราบิ0 เป็นนายกรัฐมนตรี และชิมอนเปเรส เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองท่านมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะยุติความขัดแย้ง

กับปาเลสไตน์เมื่อขา้พเจ้าได้หารือข้อราชการกับแต่ละท่าน แต่น่าเสยีดายท่ีท่านอิช

ฉักราบินถูกชาวอิสราเอลหัวรุนแรงสังหารขณะที่ท่านก าลังกล่าวค าปราศรัยหาเสียงใน
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กรุงเทลอาวิฟ เมื่อพรรคลิขุดซึ่งมีนายเบ๊นจามินเนตันยาฮูเป็นผู้สืบต าแหน่งเข้าสู่

อ านาจ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์จึงเข้าสู่ทางตันจนบัดนี้ 

 แม้สังขารจะเตอืนเขาจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในห้องไอซียู บีบีก็ยังไม่

ปล่อยวาง คงพยายามจะผลักดันแผนการปฏิรูประบบตุลาการเพื่อมิให้ตนเองต้องรับ

โทษจากการกระท าความผิดซึ่งเขาคงตระหนักแน่ว่าได้ท าไปแล้ว โดยมีก าหนดจะให้

สภาลงมติในวันจันทร์ท่ี 24 กรกฎาคม และเพราะเหตุนี้ บีบีจึงขอให้แพทย์ช่วยติด 

Pace-maker ในวันอาทิตย์ท่ี 23 กรกฎาคมเพื่อให้หัวใจเขาเต้นถูกจังหวะ ในขณะท่ีชาว

อิสราเอลท่ัวประเทศยังขุมนุมประท้วงนับแสน รวมทั้งตามทางหลวง ซ่ึงคงจะเป็น

เส้นทางจากกรุงเทลอาวิฟไปยังนครเจรูซาเล็ม โดยจ านวนไม่น้อยได้ไปประท้วงท่ีหน้า

รัฐสภา เพราะเห็นชัดว่า แผนของนายเนตันยาฮูจะเปลี่ยนประเทศไปสู่ความเป็นเผด็จ

การ ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนก็ได้ขอให้บีบีหันมายึดถือตามระบอบประชาธิปไตยอย่าง

แท้จริง 

 สภาแห่งชาติอสิราเอลลงมติผ่านแผนการปฏิรูประบบตุลาการส่วนหน่ึงในวันท่ี 

24 กรกฎาคม ในขณะท่ีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายได้ขัดขวางผู้ประท้วง ทั้งพลขี่ม้า รถฉีดน้ า

ความดันสูง ความวุ่นวายกระจายไปท่ัว ประชาชนหวังว่าศาลสูงคงสั่งมิให้ใช้บังคับได้

เพราะก้าวก่ายการพิจารณาอรรถคดีของศาลโดยตรง จนอาจกลายเปน็วิกฤตการณ์

ทางรัฐธรรมนูญ แต่ในวันท่ี 25 กรกฎาคม นายเนตันยาฮูอ้างว่า มติของสภาเป็นไป

ตามเสียงของผู้ออกเสยีง ซึ่งก็สามารถอ้างได้เพราะเป็นแนวทางที่เขาได้ใช้ในการหา

เสียง แต่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอิสราเอลจ านวนมากไม่เห็นด้วย จึงได้ชุมนุมประท้วงท่ัว

ประเทศตลอดหลายเดือนท่ีผ่านมา บริษัทขั้นน า เช่น Papaya Global ได้ซื้อปกหน้า

ของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเพื่อลงแผ่นด าเป็นการประท้วง อีกแบบหน่ึง 

 แพทย์ในอิสราเอลได้นัดหยุดงานในการรักษาพยาบาลเพื่อแสดงปฏิกิริยาว่า 

พวกตนไม่เห็นด้วยกับแผนการปฏิรูประบบตุลาการ ในขณะท่ีบรรดาทหารกองหนุน

หรือ Reservists ซึ่งในอิสราเอลมอียู่มากเพราะชาวอสิราเอลทุกคนท้ังชายและหญิง

ต้องเป็นทหาร 
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 การประท้วงในอิสราเอลซึ่งมีมาเกือบ 7 เดอืนแล้ว ย่อมมีผลต่อการเศรษฐกิจ

ของประเทศ ส านักงานจัดอันดับ Moody’s แถลงในวันท่ี 25 กรกฎาคมว่า การประท้วง

ต่อเน่ืองมานานจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน “Israeli judicial reforms carry 

significant risks to the Israeli economy” นอกจากการบ่ันทอนระบอบประชาธิปไตย

แล้ว การลงทุนทางด้านเท็ตโนโลยี่ขั้นสูงและทางด้านการผลิตอุตสาหกรรมได้ลดต่ าลง

อย่างมาก แต่นายเบ็นจามินเนตันยาฮู นายกรัฐมนตรี ยังเห็นว่า การเศรษฐกิจของ

อิสราเอลยังดีอยู่   

 

 ประธานาธิบดีไบเดนยืนยันก่อนออกเดินทางไปร่วมการประชุมระดับสุดยอด

ของสัมพันธมิตรแอต็แลนติกเหนือที่กรุง Vilnius เมืองหลวงของลิธูเอเนีย ว่าความ

ช่วยเหลือทางอาวุธยุทธภัณฑ์รุ่นล่าสดุจะมีระเบิด “ลูกปราย” หรือ Cluster Bombs 

จ านวนหน่ึงด้วย เพื่อใช้ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ในระยะที่คอยรับกระสุนปืนใหญ่ขนาด 

155 มิลลิเมตรซ่ึงก าลังเร่งผลิตเพิ่ม โดยบริษัทในอเมริกาและในยุโรป เช่น 

Rheinmetall ของเยอรมนี ซึ่งบริษัทหลังนี้ช่วยดูแลรถถัง Leopard II ดว้ย และมีปัจจัย

การผลืตอยู่พร้อม รวมท้ังดินระเบิดด้วย 

 ท่ีต้องให้ Cluster Bombs อันเป็นอาวุธต้องห้ามภายใต้สนธิสัญญาออตตาวา ซึ่ง

มีอัครภาค ี123 ประเทศ ไม่รวม รัสเซีย จีน สหรัฐ อิหร่าน และประเทศอื่นๆ อีกบาง

ประเทศ ก็เพราะยูเครนมีกระสุนปืนใหญ่ส าหรับ Howitzer-155 มม. ไม่เพียงพอ ไบ

เดนทราบดีว่าระเบิดแบบนี้เป็นปัญหาด้านมนุษยธรรม แต่รัสเซียได้ใช้ในยูเครนมา

ตั้งแต่ปีที่บุกเข้ายึดคาบสมุทรไครเมียเมื่อ 2014 และในปีท่ีแล้ว เช่นท่ี Kramatorsk 

และในภาคตะวันออกของยูเครน ท าให้กองก าลังยูเครนต้องกวาดล้างลูกปรายเหล่าน้ี

อันมีเต็มไปหมด ส่วนไบเดนเห็นว่าจ าเป็นต้องจัดระเบิดแบบนี้ให้ โดยห้ามมิให้ใช้ใน

ถิ่นท่ีอยู่ของพลเรือนอย่างเด็ดขาด 



 ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

27 
 

 ตามรายงานข่าวในวันท่ี 13 กรกฎาคม และขา่วเพิ่มในวันท่ี 14 กรกฎาคม 

ยูเครนได้รับระเบิดประเภทน้ีแล้ว เมื่อผู้สื่อชา่วสอบถามประธานาธิบดีไบเดนถึงการ

ส่งระเบิดดังกล่าวให้ยูเครน เขามิได้ตอบตรงๆ เพียงแต่กล่าวว่า รัสเซียคงจะชี้แจงเอง 

 ในวันท่ี 16 กรกฎาคม ประธานาธิบดีปูตินวิจารณ์การท่ีสหรัฐส่งระเบิดลูกปราย

ให้แก่ยูเครนว่า การใช้ระเบิดดังกล่าวเป็นอาชญากรรม (Crminal) และเขาจะถอืว่าหาก

น ามาใช้จะเป็นการย่ัวยุ ซึ่งรัสเซียจะตอบโต้ในท านองเดียวกัน อดีตนายพลฮาร์ตลิ่งให้

ความเห็นแก่ซีเอ็นเอ็นว่า ปูตินกล่าวเท็จอย่างชัดแจ้ง เพราะรัสเซียใช้ระเบิดประเภทน้ี

มาตลอด และทุกฝ่ายก็ทราบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเครนซึ่งต้องรับกรรมจากระเบิด

ดังกล่าว  

  

ประธานาธิบดีไบเดนเดินทางข้ามมหาสมุทรแอ็ตแลนติกไปถึงสหราช

อาณาจักรในวันท่ี 9 กรกฎาคม เพือ่การหารือกับนายกรัฐมนตรีริชชี่ซูน้ากที่ท าเนียบ

หมายเลข 10 ถนนดาวน่ิงในการเตรียมการเพื่อการประชุมนาโต้ โดยได้เดินทาง    

ทางเฮลิค็อปเตอร์ประจ าตัวไปเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ที่พระราชวังวินด์เซอร์อย่างเป็น

ทางการ มีการตรวจแถวกองเกียรติยศ ก่อนเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐลิธูเอเนีย 

 ตามรายงานของซีเอ็นเอ็น พระเจ้าชาร์ลส์ท่ี 3 ได้ทรงปรับเปลี่ยนข้อจ ากัดของ

ราชวงศ์อังกฤษที่จะไม่รับสั่งถึงเรื่องท่ีอาจมีลกัษณะทางนโยบาย เช่นท่ีสมเด็จพระ

ราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงหลีกเลี่ยง ด้วยการทรงหารือกับประธานาธิบดีไบเดนถึง

เร่ืองความเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศซึ่งทรงสนพระทัยอย่างมากสมัยท่ียังทรง

เป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ และอาจจะมีเรื่องอื่นๆ อีก 

 

 

 การประชุมระดับสุดยอดของภาคีสนธิสัญญาแอ็ตแลนติกเหนือครั้งล่าสุด เริ่ม  

ขึ้นในวันอังคารท่ี 11 กรกฎาคม ศกนี้ท่ีกรุงวิลเนียส สาธารณรัฐลิธูเอเนีย โดย
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สัมพันธมิตรได้เชิญประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนให้มาร่วมด้วย อันจะ

เป็นโอกาสให้ภาคีแถลงเจตนาที่จะให้หลักประกันทางความมั่นคงระยะยาวแก่ยูเครน 

นอกจากน้ี นาโตได้เชญิผู้น าสาธารณรัฐเกาหลี นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรี

ออสเตรเลียและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ไปร่วมการประชุมด้วย 

 นายเจ็นส์สโตลเต็นเบิร์กให้เหตุผลของการเชิญผู้น าจากภาคพื้นเอเชยีและ

แปซิฟิกไปร่วมการประชุมระดับสุดยอดของนาโค้และกลุ่มจี-7 วา่ ความท้าทายของจีน 

เป็นความท้าทายทางยุทธศาสตร์ต่อ Euro-Atlantic security โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “the 

deepening strategic partnership between Beijing and Moscow และความพยายามที่จะ

ช่วยชึ่งกันและกันในการบ่ันทอน the rules-based international order แถลงการณ์ร่วม

ของนาโต้ได้ประณาม China’s confrontation rhetoric and disinformation แถลงการณ์

ให้จีนละเว้นจากการสนับสนุนความพยายามท าสงครามของรัสเซียในทางใดทางหน่ึง 

แม้แถลงการณ์ของนาโต้และถอ้ยแถลงของเจนส์สโตลเต็นเบิร์กจะมไิด้ใช้ค าวา่ไต้หวัน

โดยตรง แต่การท่ีจีนจะรวมชาติ “ด้วยก าลังถ้าจ าเป็น” ก็เทียบได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ยุโรป เขาเองได้ไปเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเมือ่ต้นปีน้ี และพบว่าทั้งสองประเทศห่วง

กังวลว่าเหตุที่เกิดขึ้นในยุโรปอาจเกิดขึ้นในเอเชียในวันในพรุ่ง จีนว่าไต้หวันเป็น

กิจการภายในแม้จีนคอมมิวนิสต์จตะไม่เคยปกครองไต้หวันเลย ประเทศในภูมิภาคก็

ไม่มีบทบาทประการใด อย่าว่าถึงสมาชิกนาโตท่ี้จะเข้ามาแทรกแซงเลย 

 ตามรายงานข่าวจากไตห้วัน เครื่องบินรบของจีนแผ่นดินใหญ่ประเภทต่างๆ 

รวมท้ังเครื่องบินท้ิงระเบิดแบบ เอช 6 ของจีนซึ่งอาจมีระเบิดนิวเคลียร์ ได้ซ้อมรบใน

เขตแสดงตนของไต้หวันถึง 73 เครื่องตลอด 3 วันท่ีผ่านมาจนถึงวันท่ี 14 กรกฎาคม 

ซึ่งผู้เชียวชาญการทหารอเมริกันว่า หากจะด าเนินการรุกรบจริงต่อไป การซ้อมรบ

จ าเป็นเพราะสถานการณ์ในทางปฏิบัติจะเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ   

 นาย Wang Wenbin (โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน) แถลงเมื่อเดือน

พฤษภาคมวา่ จีนจะไมย่อมให้ก าลังฝ่ายอื่นมายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในเพื่อรักษา

สันติภาพ 
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 ก่อนการประชุม ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้เดนิทางไปหารือกับประธานาธิบดี

เออร์โดวานแห่งตุรกี นัยว่าจะหารือกันถึงการท่ีจะต่ออายุข้อตกลงจ าหน่ายธัญพืชของ

ยูเครน แค่ทั้งสองผู้น าคงจะได้หารือกันในประเด็นอื่นๆ ก่อนเดินทางต่อไปยังลิธู

เอเนียเพื่อการประชุมระดับสุดยอดของนาโต้ 

 ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไปยังกรุงวิลเนียสด้วยการแถลงล่วงหน้าว่า เขาเดินทาง

ไปครั้งน้ีมิใช่เพื่อความ “สนุก” เน่ืองด้วยเขาต้องการได้รับความมั่นใจวา่ ยูเครนจะได้

เข้าเป็นสมาชิกนาโต้เมือ่ใด อันพึงปรากฏชัดในตารางเวลาหรือ Timetable พร้อมกับ

หลักประกันความมั่นคงที่แน่ชัด 

 เมื่อไปถึงที่ประชุมและทราบว่าคงจะไม่มีตารางเวลาอันแน่นอน เซเลนสกี้ก็ได้

ทวีตแสดงความผิดหวัง อันท่ีจริง เซเลนสกี้น่าจะเข้าใจวา่ยูเครนได้ลัดขั้นตอนการเข้า

เป็นสมาชิกมากกว่าชาติที่มุ่งหวังอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นไปได้ยากที่จะเข้าเป็นสมาชิก

ท้ังๆ ที่ก าลังท าสงครามอยู่ ดังที่ประธานาธิบดีไบเดนได้บอกแก่ยูเครนมาแล้ว 

 

 ในวันแรก ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้กล่าวค าปราศรัยครั้งใหญ่ต่อประชาชน

ชาวลิธูเอเนียใน Theme ว่า ธงชาตสิีเหลืองน้ าเงินของยูเครนยัง ALIVE and FREE

ท่ามกลางการโห่ร้องของปวงชนนับหมื่น เป็นบรรยากาศท่ีชาวลิธูเอเนียซึ่งเคยถูกกดขี่

โดยสหภาพโซเวียตมาแล้วมีความรู้สึกร่วมอย่างเต็มที่  

 ต่อจากน้ัน ก็มีความเคลื่อนไหวทางอาคารท่ีประชุมว่า ตุรกีตกลงให้ความ

เห็นชอบกับการท่ีสวีเดนจะเข้าเป็นภาคีท่ี 32 ของนาโต้ แสดงชัดว่าสงครามของปูติน

ในยูเครนท าให้ประเทศต่างๆ ซึ่งคยวางตัวเป็นกลางและอยู่ใกล้ชิดกับรัสเซียได้เข้าอยู่

ในองค์การสนธิสัญญาแอ็ตแลนติกเหนือหมดแล้ว ส่วนยูเครนก็ได้รับการหนุน

เน่ืองจากนาโต้ด้วยความเป็นเอกภาพอย่างมั่นคง 

 ความแน่นอนว่าสวีเดนจะได้เข้าเป็นสมาชิกเป็นนิมิตรหมายท่ีส าคัญยิ่งต่อการ

ประชุมนาโค้ท่ีวิลเนียส เน่ืองจากประเทศท่ีสกัดสวีเดนมาเกือบหน่ึงปีอันได้แก่ตุรกีซึ่ง
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มีประธานาธิบดีรีเซพเออร์โดวานเป็นผู้น า มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดกบัปูตินกว่าผู้น าคน

อื่น แต่ประธานาธิบดีไบเดนก็ได้ให้สินน้ าใจแก่ตุรกีในด้านการตกลงขายเครื่องบินรบ

แบบเอฟ 16 ซึ่งปรับปรุงใหม่และอาวุธประเภทอื่นตามที่ตุรกีพยายามเจรจากับสหรัฐ

มานาน ท าให้เส้นทางความร่วมมือระหว่างสัมพันธมิตรราบรื่นขึ้น อันท าให้ความ

มุ่งหวังของยูเครนแจ่มใสขึ้นมาก 

 และแม้วา่ ตารางเวลาท่ียูเครนจะเข้าเป็นสมาชิกจะยังไม่อาจก าหนดได้แน่ชัด

ในชั้นน้ี กลุ่มจี-7 ซึ่งมีการประชุมควบคู่ไปด้วยได้เสนอที่จะให้ความชว่ยเหลือทางอาวุธ

ยุทธภัณฑ์และทางมนุษยธรรมอย่างเข้มแข็งอันเป็นส่วนส าคัญของหลักประกันทาง

ความมั่นคงแก่ยูเครน จึงท าให้ฝ่ายยูเครนพอใจในผลของการประชมุเพียงพอ ไม่แต่

เท่านั้น ประธานาธิบดีไบเดนยังเจรจาสองฝ่ายกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ และทั้งสอง

ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนร่วมกันอีกด้วย 

 ในวันสุดท้าย ประธานาธิบดีไบเดนได้ประชุมร่วมกับผู้น าประเทศนอร์ดิคที่กรุง

เฮลซิงกิ ก่อนมากล่าวค าปราศรัยครั้งส าคัญที่มหาวิทยาลัยวิลเนียส ในลิธูเอเนีย 

 ค าปราศรัยของประธานาธิบดีไบเดนท่ีมหาวิทยาลัยวิลเนียสในลิธูเอเนียเมื่อ

วันท่ี 12 กรกฎาคมเป็นการแสดงความมั่นใจในตวามเป็นปึกแผ่นอันแบ่งแยกมิได้ของ

นาโต้หลัส มสีาระส าคญัครอบคลุมไปทั้งโลก รวมท้ังเอเชีตะวันออกเฉียงใต้และอินโด-

แปซิฟิกด้วย 

 ไบเดนย้อนไปในประวัติศาสตร์ว่า สหภาพโซเวียตพยายามจะเข้ายึดประเทศใน

บอลติกทั้ง 3  แต่ประชาชนชาวเอสโตเนีย ลัตเวียและลิธูเอเนียประกาศก้องว่า NO  

NO  NO ในปี 2004 ท้ังหมดได้เข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ 

 ลิธูเอเนียได้เป็นท้ังมิตรและพันธมิตร ในฐานะน้ัน สมาชิกประเทศใดถูกโจมตี

ย่อมหมายถึงการโจมตีประเทศสมาชิกอิ่นท้ังหมดด้วย นาโต้มคีวามเขม้แข็งเพราะมวล

สมาขิกมีความแข็งแกรง่ร่วมกันเป็นหน่ึงเดียว ประเทศประชาธิปไตยท้ังหมดยืนหยัด

อยู่ด้วยกัน นาโต้ยืนหยัดเคียงคู่กันเพื่อปกป้องเสรีภาพของเราร่วมกัน ปวงชนชาว

ยูเครนยืนหยัดอยู่ด้วยความแข็งแกร่ง 



 ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

31 
 

 We will not waver. We stand with all so long as it takes 

ประธานาธิบดีไบเดนแถลงด้วยน้ าเสียงเด็ดเดีย่วต่อไปว่า ปูตินเชื่อว่าเขาจะคง

อยู่ได้นานกว่าฝ่ายตรงข้าม เขาต้องทราบเสียทีว่า เสรีภาพมีคณุค่าสงูมาก เราจะ

ด าเนินการต่อไปโดยไม่ลดละ “We never give up in the spirit of unity” 

ประธานาธิบดีสหรัฐกลา่วย้ าถึงความเป็นหุ้นส่วนของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก 

ในอีกบริบทหน่ึง ไบเดนกล่าวถึง ภัยคุกคามอนัใหญ่ย่ิงต่อทุกฝ่ายจากความ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อันกระทบถึงละตินอเมริกา แอฟรืกาและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

ค าปราศรัยของไบเดนครั้งน้ีครอบคลุมถึงทั้งโลก เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีเสรีภาพ

และความเป็นเอกภาพย่ิงขึ้น 

ไบเดนประกาศลั่นว่า สหรัฐยืนหยัดอยู่กับยูเครน “for as long as it takes สิ่งที่

เกิดขึ้นเป็นการต่อสู้เพื่อเสรีภาพอันเป็นการต่อต้านลัทธิอ านาจนิยม (Fight for  

freedom against authoritarianism.)” 

“NATO unity cannot be denied, 

“NATO is stronger and more united than ever. Putin made a bad bet that 

support doe Ukraine will run out.” 

ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวลงท้ายด้วยการเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดน ซึ่ง

เพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้แก่สัมพันธมิตรอย่างมีนัยยะส าคัญ ในขณะท่ีผู้สื่อข่าว

รายงานว่า สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนมาแล้วเป็นมูลค่าไมน้่อยกว่า 768 

พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวว่าเป็นการช่วยในการ

รักษาชีวิตชาวยูเครนให้คงอยู่ต่อไป ในความเห็นของเซเลนสกี้ นาโต้ต้องการยูเครน 

เช่นเดียวกับท่ียูเครนก็ต้องการนาโต ้
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ในค าปราศรัย ไบเดนกล่าวถึงการท่ีนาโต้มาถึงจุดหักเหอันมีความหมายหริอ 

Inflection point และกลา่วถึงจีนด้วย โดยมิได้ให้รายละเอียด 

น่าเสียดายท่ีคนอเมริกันมิได้ให้ความส าคัญกบัความส าเร็จทางด้านการ

ต่างประเทศมากเท่าที่ควรซ่ึงก็มักจะเป็นเข่นน้ัน ดังเห็นได้จากประวัติศาสตร์เมื่ออา่ว

เพิร์ลถูกโจมตีในวันท่ี 7 ธันวาคม 1941 เด็กนักเรียนอเมริกันไม่สามารถระบุได้ว่าญี่ปุ่น

อยู่ท่ีไหนในโลก และในวันท่ีประธานาธิบดีไบเดนปราศรัยถึงความก้าวหน้าใน

ยุทธศาสตร์ภายนอก ประชาชนในประเทศดูจะมิได้เห็นคุณค่าเท่าใดนัก แม้ในสหรัฐ

เอง วันเดียวกันน้ัน อัตราเงินเฟ้อได้ลดต่ าลงจนถึงจุดต่ ามากท่ีร้อยละ 3.1 เป็นการลด

ต่อเน่ืองกันเป็นเดือนท่ี 18 จากจุดสูงสุดที่ร้อยละ 9.4 และในสองวันท่ีผ่านมา DOW 

Jones Industrial Average ได้ขึ้นสูงถึง 35, 496.00 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ใน

วันน้ีท่ี 21 กรกฎาคม กยั็งอยู่ในหลัก 35,XXX และแม้ผู้เชี่ยวชาญจะไม่คาดวา่ การ

เศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่สภาวะถดถอย ก็แปลกท่ีคนอเมริกันยังมิได้ให้ความนิยมกับ

ผู้น าจากพรรคเดโมแคร็ตตามสถานะที่แท้จริงเท่าไร ท้ังๆ ที่คู้แข่งจากพรรครีพับลิกัน

ยังใช้แนวทางขัดขวาง โดยท่ีไม่มีผลงานในทางสร้างสรรค์แต่อย่างใด      

 

 

 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ทางการฮ่องกงได้ประกาศให้สินบล 128,000 ดอลลาร์ก่

ผู้ให้ช้อมูลท่ีจะน าไปสูน่าย Nathan Law และนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอีก 7 คน 

ท่ีหลบหนีไปหลบภัยอยู่ท่ีสหราชอาณาจักร ประกาศดังกล่าวออกมาในระยะใกล้เคียง

กับวันท่ี 1 กรกฎาคม ซึ่งในปี 1997 เป็นวันเปลี่ยนผ่านการปกครองฮ่องกงจากอังกฤษ

ไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนตามปฏิญญาร่วมท่ีจีนจะคงให้ฮ่องกงคงวิถีชีวิตเสรีนิยม

แบบอังกฤษต่อไปอีก 50 ปี แต่ซึ่งจีนภายใตส้ีจิน้ผิงละเมิดสาระส าคญัมาตั้งแต่

ประมาณปี 2019 ด้วยการออกกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาต ิและล่าจับนัก

เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย ทั้งท่ียังอยู่ในฮ่องกงและที่หนีไปลี้ภัยในต่างประเทศ 
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 ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากประกาศจะให้สินบลน าจับ ต ารวจฮ่องกงได้บุกไปท่ี

บ้านพักของครอบครัวนาย Nathan Law และจับตัวพ่อ แม่และพี่ชายของเนธานลอว์ไป

สอบปากค าว่าไดใ้ห้เงินช่วยเหลือแก่ลอว์หรือไม่ ตามที่ RTHK-TV เสนอข่าวโดยอ้างว่า

เป็นรายงานจากแหล่งต ารวจฮ่องกง เมื่อได้รับค ายืนยันทาง facebook จากนายลอว์ว่า 

มิได้ให้ ครอบครัวของนายลอว์จึงได้รับการปล่อนตัวให้กลับบ้าน 

  

 

นาง Janet Yellen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา แม้จะ

มิใช่นักการทูตโดยตรง แต่ดูจะได้รับตวามส าเร็จอย่างสร้างสรรค์ในการเจรจาเพื่อ

ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา หลังจากที่ได้เจรจากบัเจ้าหน้าที่

ระดับสูงของจีนหลายคนท่ีกรุงปักกิ่งเป็นเวลารวม 10 ชั่วโมง เท่ากับเวลาของการ

เจรจาระหว่างนายแอนโตนี บลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

กับรัฐมนตรีต่างประเทศจีน นายหวังอี้ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการต่างประเทศและ

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 นางเยลเล่นเองก็เห็นว่า การเจรจาของเธอมีผลในทางสร้างสรรค์ดีพอ 

(Productive Enough) สื่อระหว่างประเทศท้ังหลายก็เห็นว่าเยลเล่น “มุ่งหมายต่อผลดี” 

ด้วยการให้ความเห็นในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ว่า การคัดจีนมิให้มีสว่นร่วมในการ

เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนหรือ Decoupling น้ัน จะมีผลเสียต่อท้ังสหรัฐและจีนใน

ฐานะที่เป็นการเศรษฐกิขใหญ่อันดับ 1 และ 2 (อันอาจจะเป็นตรรกกะของเธอวา่ จีน

ได้บูรณาการกับเศรษฐกิจของโลกมาแล้ว) 

 นอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจการคลัง การค้าและการลงทุน ซึ่งนางแจเน็ตเยล

เล่นจะมีโอกาสได้ท าความเข้าใจถึงจุดออ่นและจุดแข็งของจีนแล้ว เธอยังได้หารือกับ

ฝ่ายจีนถึงความร่วมมือกันในการช่วยบรรเทาปัญหานานัปการอันเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้รับการสานต่อโดยนายจอห์นแคร์ร่ี ที่ปรึกษา
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ประธานาธิบดีไบเดนดา้นภูมิอากาศ ที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งและจะหารือกับฝ่ายจีน 

เร่ิมตั้งแต่วันอาทิตย์ท่ี 16 กรกฎาคม 

 ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งยวด 

เน่ืองจากจีนเป็นประเทศท่ีแพร่มลภาวะอันดับหน่ึงของโลก และทั้งสหรัฐอเมริกากับ

จีนจะต้องแสดงบทบาทส าคัญในการประชุมว่าด้วยสภาพภูมอิากาศครั้งท่ี 28 ซึ่งสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นท่ีดูไบในเร็วๆ นี้ 

 จอห์นแคร์ร่ี ทูตพิเศษด้านอากาศอเมริกันและเป็นผู้พยายามด าเนินการบรรเทา

ปัญหาความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีก าหนดอยู่ในกรุงปักกิ่งเป็นเวลา 4 

วัน อันท่ีจริง จอห์นแคร์ร่ีกับนาย Xia Zhanhua ทูตด้านอากาศของจนีได้เจรจาระหว่าง

กันต่อเน่ืองกันมา ท้ังต่อหน้าซึ่งกันและกัน และทางไกล ไม่วา่จะมอีุปสรรคในการ

เจรจาสองฝ่ายบางครั้งบางคราวก็ตาม 

  

 รายงานข่าวของบางส านัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยเตอร์ ตั้งข้อสังเกตว่า อะไรจะ

เป็นสาเหตุก็ตาม นาย Qin Gang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ซึ่งเป็น

ผู้ให้การต้อนรับนายแอนโตนีบลินเก้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ 

และเจรจาระหว่างกันเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์สองฝ่ายเป็นเวลากว่า 5 ชั่วโมง มิได้

ปรากฏตัวในท่ีสาธารณะมาแล้วถึง 20 วัน นับจนถึงวันท่ี 17 กรกฎาคม ศกน้ี จึงเกิด

การสอบถามกันว่า เขาหายคัวไปไหน? 

 นายจิ้นกาง เป็นคนโปรดของประธานาธิบดีสีจิน้ผิง ได้รับต าแหน่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แต่อยู่ในต าแหน่งไม่นานนัก สีจิ้นผิงก็ให้เขากลับมา

รับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคม ศกท่ีแล้ว ไม่มี

ใครทราบน่ว่าหลังจากที่เจรจากับรัฐมนตรีบงลินเก้น เขาไปอยู่ท่ีไหน (ไม่ทราบว่าจิ้น

กางเข้าร่วมเมื่อรัฐมนตรีอเมริกันเจรจากับนายหวังอี้ในวันต่อมาและกบัประธานาธิบดี

สีจิ้นผิงในวันเดียวกันหรือเปล่า) 
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 ในฐานะที่จิ้นกางเป็นผู้ท่ีสีจิ้นผิงคัดเลือกเอง อะไรเกิดขึ้นแก่เขาจึงเป็นโจทย์ท่ี

วงการภายนอกใคร่จะได้รับค าตอบ ความต้องการค าตอบยิ่งมากขึ้นเมื่อในการไปร่วม

การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนท่ีกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย 

ผู้ไปร่วมการประชุม ได้แก่นายหวังอี้ ที่ปรึกษาอาวุโสดา้นการต่างประเทศของจีน และ

มีการพบปะหารือกับนายแอนโตนีบลืนเก้นจากอเมริกาด้วย โดยไม่ปรากฏว่านาย     

จิ้นกางได้ร่วมคณะไป และไม่มีขา่วคราวเกี่ยวกับเขาเลย 

 เท่าที่ได้ติดตามดูโทรภาพข่าวการท่ีนายหวังอี้ หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ

จีนประชุมร่วมกับนายจอห์นแคร์ร่ีท่ีกรุงปักกิ่งในวันท่ี 18 กรกฎาคม แม้จะมีเจ้าหน้าที่

จีนเข้าร่วมด้วยรอบโต๊ะหลายคน ก็ไม่เห็นว่านายจิ้นกางอยู่ในท่ีน้ันด้วย 

 ส านักข่าวรอยเคอร์รายงานว่า 2 วันก่อนท่ีนายโจเซพบอร์เร็ว หัวหน้าฝ่าย

นโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป จะไปพบกับฝ่ายจีน สื่อของจนีได้แจ้งว่า นาย  

จิ้นกางจะไม่ร่วมในการต้อนรับและเจรจา “เพราะสุขภาพไมอ่ านวย” 

นายจิ้นกางปรากฏตัวครั้งสุดท้ายท่ีกรุงปักกิ่งในการต้อนรับผู้แทนจาศรีลังกา 

เวียดนามและรัสเซีย ในวันท่ี 26 มิถุนายน ศกน้ี 

 นาย Will Ripley ผู้สื่อขา่วซีเอ็นเอ็นประจ าเอเชียตะวันออก ยืนยันเมื่อวันท่ี 23 

กรกฎาคม ว่าค าถามว่านายจิ้นกางหายไปไหนยังคงมีอยู่ บางคนตั้งขอ้สังเกตว่า 

ภายใต้ระบบของสีจิ้นผงิ การหายตัวเช่นน้ีมักเกิดขึ้นในระหว่างการปราบปรามการ

ทุจริตต่อราชการหรือการคอร์รับชั่น หากจะเป็นเพราะปัญหาทางสุขภาพ ก็คงจะ

แปลก เพราะเขาดูกระฉับกระเฉงดีในการให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศอเมริกันท่ีกรุงปักกิ่ง 

 ระหว่างการบรรยายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีนในวันท่ี 25 กรกฎาคม 

กองงานโฆษกเกร่ินว่า จิ้นกางมิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ตาม

ด้วยข่าวต่อมาวา่ คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไดแ้ต่งตั้งให้นาย 

Wang Yi ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนมาหลายปี ด ารง

ต าแหน่งเดิมอย่างเป็นทางการ ส่วนนายจิ้นกาง นั้น ยังไม่ปรากฏตัวในท่ีสาธารณะ
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เช่นเดิม สื่อทางการของจีน รวมท้ังสื่อสังคมของทางการ และแม้กระท่ังสื่อ Tabloid 

Global Times ก็มิได้ให้ความกระจ่างเพิ่มเติม 

 ตามรายงานล่าสดุ กระทรวงการต่างประเทศจีนให้เหตุผลการปลดจิ้นกางออก

จากต าแหน่งว่า เป็นไปตามกฎข้อบังคับหรือ Regulation 

 

 

 ภาวะโลกร้อนอันเป็นผลร้ายประการหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศในโลกเร่ิมเกดิขึ้นมาแล้วตามความจริง ดังเห็นได้ทางหน่ึงจากการแผ่

กระจายอย่างรวดเร็วของคลื่นความร้อนหรือ HEAT WAVE ในประเทศเหนือเส้นศูนย์

สูตร ท้ังในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตกและเอเชียทุกวันน้ี ด้วยความสูงของอณุหภูมิ

ท าลายสถิคิท่ัวไปหมด ความร้อนอันเป็นภัยคุกคาม (Existential Threat) ต่อมวล

มนุษยชาติท าให้ไฟไหม้ป่ารุนแรงไปในบริเวณกว้างมหาศาล น าไปสู่หมอกควันซ่ึง

อันตรายต่อชีวิตท่ีถูกพัดพาไปยังประเทศต่างๆ จากแคนาดา เข้าสู่สหรัฐอเมริกาและ

ข้ามมหาสมุทรแอ็ตแลนติกไปปกคลุมประเทศนอร์ดิคเช่นนอร์เวย์ ความแปรปรวน

ของอากาศน าความแหง้แล้งขั้นวิกฤตไปสู่ภูมภิาคไอบีเรีย คาบสมุทรอิตาเลียน กรีซ 

ความร้อนจัดครอบคลมุเมืองขึ้นช่ือเช่นกรุงโรม ฟลอเร็นส์ เกาะซิซีล ีเกาะซาร์ดิเนีย  

ท าให้ประชาชนต้องไปตามบ่อน้ าพุซึ่งมีอยู่หลายพันแห่ง โบราญสถาน เช่นท่ี          

โคล้อสเซียม แม้กระทั่งอะโครโปลิศในกรีซต้องปิดรับนักท่องเที่ยว คลื่นความร้อนถึง

ชั้นท าลายสถิติครอบคลุมไปยังเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ทั้งจีนและญี่ปุ่น คนเป็น

จ านวนมากถึงแก่ชีวิต 

 นอกจากภาวะโลกร้อนอันน่าสพรึงกลัวแล้ว ฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ยังน า

ภยันตรายอย่างวิกฤตมาสู่ภูมิภาคตา่งๆ ของโลก และเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิตเป็น

จ านวนมากอีกด้วย ท้ังด้วยเหตุจากน้ าท่วม น้ าหลากด้วยกระแสเชี่ยวกราก ดินถล่ม

และพายุโซนร้อนต่างๆ แม้ตั้งแต่ช่วงนี้ไป จะถกูผลกระทบจากภาวะ “เอลนิญโญ่” 

ซ้ าเติมอีกด้วย 
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 ในปี 2015 และในการประชุมว่าด้วยสภาพภมูิอากาศ ที่ประชุมเห็นชอบที่

นานาชาติจะช่วยกันรักษาอุรหภูมิเฉลี่ยของโลกมิให้สูงถึง 2 องศาเซลเชียส ในสิ้น

สหัสวรรษน้ี โดยตั้งเป้าหมายท่ีจะให้อุณหภูมิอยู่ในระดับ 1.5 องศาเชลเขียส เทียบกับ

ระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลด้านอากาศของ

สหประชาชาติประกาศในวันท่ี 17 กรกฎาคม ว่าอุณหภูมิของโลกเฉลีย่ได้แก่ 1.4 องศา

เซลเชียส 

 นายจอห์นแคร์ร่ี ทูตพิเศษด้านอากาศของสหรัฐซึ่งยังเจรจาอยู่กับจีนแถลงใน

วันท่ี 18 กรกฎาคม ศกน้ีว่า ความร่วมมอืเพี่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศมคีวามส าคญัเร่งด่วนย่ิง ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ด้านอากาศในโลกน้ี ซึ่งทั้ง

จีนกับสหรัฐอเมริกาตระหนักดีที่จะต้องด าเนินความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 

  

นาย Gregg Abbott ผู้ว่าการมลรัฐเท็กซัส สังกัดพรรครีพับลิกัน ซึ่งเป็นคนแรกท่ี

จับผู้อพยพนับพันใส่รถโดยสารไปยังนตรนิวยอร์กอันเป็นเมืองซึ่งมีนายกเทศมนตรี

สังกัดพรรคเดโมแคร็ตโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า สัง่การให้ทหารประจ ามลรัฐ (state 

troopers) สกัดผู้คนท้ังที่เป็นผู้อพยพและนักท่องเที่ยวในบริเวณชายแดนซึ่งส่วนหน่ึง

มาทางล าน้ า Rio Grande อันเป็นแม่น้ าพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก ท า

ให้หลายคนได้รับบาดเจ็บ ท้ังๆ ที่ไม่แน่นอนว่าได้ล้ าเขา้มาในเขตของสหรัฐหรือไม่ จึง

มีจ านวนหน่ึงจะด าเนินคดีกับผู้ว่าการมลรัฐเท็กซัส เช่นเดียวกับรัฐบาลกลางที่กรุง

วอชิงตัน ซึ่งเห็นว่านายอับบอตต์ใชอ้ านาจราวกับเป็นองค์อธิบัติ 

 ตามประวัติศาสตร์แต่ดัง้เดิม ริโอกรานเด้เป็นแม่น้ าของเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

ได้ท าสงครามจนได้รับชัยชนะ โดยมีการท าสนธิสัญญา Guadalupe Hidalgo ระหว่าง

กัน  สงครามครั้งน้ันเป็นเพราะความตั้งใจของสหรัฐที่จะขยายดินแดน โดยหลังจากที่

รบกันอยู่สองปี สหรัฐอเมริกาก็ได้เพิ่มดินแดนไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และ

แม่น้ าริโอกรานเด้เป็นพรมแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโก ส่วนเส้นเขตแดนอยู่

ตรงไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องน้ าจากเมืองเอลปาโซ่ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปได้ ตอ้งได้รับ



 ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียน 

38 
 

การวินิจฉัยใน Chamizal Arbitration ซึ่งใช้หลักร่องน้ าลึกหรือ Thalweg แทนการ

เปลี่ยนแปลงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ผูแ้ทนฝ่ายสหรัฐไม่ยอมรับค าวินิจฉัย

ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ก าลังมลรัฐเท็กซัสได้ส่ง Floating Barriers เป็นพวงใหญ่ลงไปใน

ล าน้ า ท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ านวนหน่ึง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะด าเนินคดีกับนาย

แอ็บบอตตใ์นไม่กี่วันน้ี 

 

 กัมพูชาได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันสุดสปัดาห์ท่ีผ่านมา โดยฮุนเซ็นให้

บุตรชายในนาม ฮุนมาเนตเป็นหัวหน้าพรรคประชาชน ส่วนตัวเชาเองจะเป็นผู้ก าหนด

ทิศทางการบริหารและการเมืองเองไปจนถึงป ี2030 แตฝ่่ายค้านถูกกนัให้อยู่นอก

ประเทศท้ังหมด 

 “ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรคของเขาชนะดว้ยคะแนนถล่มทลายหรือแลนด์ส

ไล้ด์” คือร้อยละ 95 ตรงตามความคาดหมายของทุกฝ่าย เพราะกัมพูชาใช้ระบอบ

อัตตาธิปไตยและอ านาจนิยมตามแบบเฉพาะของกัมพูชา 

     

 เจ้าหน้าที่ทางเท็คนิกของทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศท่ีปฏิบัติหน้าที่อยู่

กับท่ีตั้งโรงไฟฟ้าพลังนิวคลียร์ท่ี Zaporyzhzhia ในยูเครนซึ่งมีทหารรัสเซียส่งกองก าลัง

มายึดครองมาคั้งแค่แรกเร่ิมของการบุกยูเครนเปิดเผยว่า เขาพบว่ามทุ่ีนระเบิด (ของ

รัสเซีย) อยู่ท่ีใกล้เตาปฏิกรณ์ของโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึง ซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 

เจ้าหน้าที่ทบวงฯ ได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ยูเครนและส านักงานใหญ่แล้ว แต่โดยท่ีเป็นเขต

ยึดครองของทหารรัสเซีย จ าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดด าเนินการต่อไป 

 ในชั้นน้ี ยังไม่มีข่าวคืบหน้า แต่พอคาดการณ์ได้ว่า เป็นระเบิดท่ีรัสเซียเพิ่งน ามา

วางไว้ และอาจเกี่ยวเน่ืองกับการโจมตีสะพาน Kerch ซึ่งเช่ือมค่อคาบสมุทรไครเมีย 

เพราะเมื่อสะพานได้รับความเสียหายเมื่อปีที่แล้ว ปูตินก็ได้สั่งให้ระดมการโจมตี

บริเวณซาโปริซเซียหลายระลอก แต่ครั้งน้ัน มไิด้กระทบถึงโรงไฟฟ้า ความหนักหน่วง
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ของการโจมตีเมืองโอเดสซ่าครั้งน้ี ท าให้น่าห่วงว่า ปูตินอาจคิดร้ายตอ่ซาโปริซเซียได้ 

แม้เขาจะทราบดีว่า ผลกระทบอาจแผ่เข้าไปถงึภาคตะวันตกของรัสเซียด้วยก็ตาม 

 ตามรายงานในวันท่ี 26 กรกฎาคม เจา้หน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง

ประเทศท่ีประจ าอยู่ ณ ซาโปริซเซียชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทุ่นระเบิดที่ตรวจพบล่าสุดมี

ขนาดไม่ใหญ่นัก แรงระเบิด หากเกิดขึ้นคงจะไม่ส่งผลรุนแรงต่อเตาปฏิกรณ์ แต่ไม่

อาจคาดหมายได้ว่าจะมีทุ่นระเบิดอื่นอีกหรือไม่  

 

 วลาดิเมียร์ปูติน ซึ่งในระยะหลังมานี้ไม่ยอมเดนิทางไปร่วมการประชุมใน

ต่างประเทศ ได้เชื้อเชญิผู้น าประเทศในแอฟริกามาร่วม Russia-Africa Summit ท่ีนคร

เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเวลา 2 วัน เริ่มตั้งแตว่ันพฤหัสบดีท่ี 27 กรกฎาคม ศกนี้ 

 สื่อระหว่างประเทศมีความเห็นว่า ปูตินคงต้องการแสดงให้ประชาคมระหว่าง

ประเทศเห็นว่า เขามิไดถู้กโดดเดี่ยวทางการทูต แต่ผู้น าประเทศในแอฟริกาให้เหตุผล

ว่า จะไปร่วมการประชมุครั้งน้ีเพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนธัญพืชอันสืบ

เน่ืองมาจากการท่ีรัสเซียภายใค้ปูตินยกเลิกข้อตกลงการขนส่งธัญพืชจากยูเครนผ่าน

ทะเลด า และจะหาทางให้สงครามในยูเครนยุติลง ซึ่งทั้งสองวาระ (Agenda) น้ีรัสเซีย

เป็นต้นเหตุแต่ฝ่ายเดียว ส่วนการยุติสงคราม น้ัน จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการท่ีรัสเซีย

ยินยอมยกเลิกการรุกรานยูเครนด้วยก าลังและถอนทหารออกจากดนิแดนท่ีเข้าไปยึด

ครองทั้งหมด 

 การประชุมระดับสุดยอดกับประเทศแอฟริกาครั้งแรกมีขึ้นในปี 2017 ซ่ึงมีผู้น า

แอฟริกาไปร่วมด้วยถึง 43 ประเทศ แต่ครั้งน้ีมีเพียง 17 ประเทศ  

 

 รัสเซียและจีนได้ส่งคณะผู้แทนไปเยือนกรุงเปียงยางในโอกาสวันลงนามใน

ข้อตกลง Armistice เพือ่การสงบศึกในเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 

ข้อตกลงดังกล่าวมิใชส่นธิสัญญาสันติภาพ เพราะตามความเป็นจริง สถานะสงคราม
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ยังคงอยู่ ตามรายงานนายเซอร์เกย์โชยกู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น

หัวหน้าคณะผู้แทนจากรัสเซีย 

 การรบพุ่งท่ียุติลงได้แก่สงครามเกาหลี ซึ่งเร่ิมขึ้นเมื่อเวลา 04.00 น ตามเวลา

ในคาบสมุทรเกาหลีของวันท่ี 24 มิถุนายน ค.ศ. 1950 อันเป็นไปตามแผนของโจเซฟ 

สตาลิน จอมเผด็จการของสหภาพโซเวียต การถึงแก่กรรมของเขาจึงช่วยให้ Armistice 

เกิดขึ้นได้ 

จีนคอมมิวนิสต์เข้าไปมสี่วนตามค าขอร้องของสตาลินให้เคลือ่นพลเมือ่เกาหลี

เหนือเริ่มตกอยู่ในสภาวะเพลี่ยงพล้ า การเข้าร่วมของจีนน้ันเป็นเหตุแห่งความไม่

พอใจของเหมาเจอ๋ตุงท่ีถูกหลอกให้เข้าสงคราม โดยสหภาพโซเวียตเองมิได้ส่งก าลัง

ไปร่วมรบ 

สงครามเกาหลีท าให้มผีู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 2 ล้าน 5 แสนศพ และเป็นเหตุผล

หน่ึงที่ท าให้ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนสั่งปลดนายพลแม็ตอาเธอร์ แม้ว่าแผน

ยุทธการของเขาจะเป็นเหตุปัจจัยส าคัญในการช่วยให้เกาหลีเหนือไม่อาจเอาชนะใน

การสงครามได้ รายละเอียดทั้งหมดปรากฏในบทความพิเศษของข้าพเจ้าซึ่งครอบคลุม

ประวัติศาสตร์ของเกาหลีตั้งแต่ก่อนเร่ิมสงครามจนถึงปัจจุบัน ซึ่งน าเสนอมาแล้ว 

 

ตามรายงานข่าวระหว่างประเทศในวันที่ 26 กรกฎาคม Dame Alison Rose 

หัวหน้าผู้บริหารของะนาคาร NATWEST ไดล้าออกจากต าแหน่ง เมื่อปรากฏหลักฐาน

ว่าเธอไดใ้ห้เงินสนับสนุนอก่นาย Nigel Farage อดีตหัวหน้าพรรคอิดีเพ็นเด้นท์ (ขวา

จัด) ผู้จดัรายการตามแนวเดียวกัน ผู้น ากลุ่มในการเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรออก

จากสหภาพยุโรป 

นายฟาร้าจร่วมแนวทางกับมารีนเลอเป็นของฝรั่งเศสในการเรียกร้องให้

ประเทศของตนออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป โดยท้ังคู่ได้ไปขอความ

ช่วยเหลือทางการเงินและการสนับสนุนในทางอื่นจากวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซีย อัน
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ได้แก่การแทรกแซงการเลือกตั้ง ซึ่งตรงกับความประสงค์ของปูตินอยู่แล้ว นายฟาร้าจ

ได้เดินทางไปร่วมการรณรงค์หาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ในมลรัฐต่างๆ ท าให้นาย

ทรัมป์พอใจอย่างมากถงึขั้นเสนอให้นายฟาร้าจไปเป็นเอกอัครราชทูตสหราช

อาณาจักรประจ ากรุงวอชิงตัน แต่รัฐบาลสหราชอาณาจักรตอบว่า เอกอัครราชทูต

ขณะน้ันปฏิบัติหน้าที่เหมาสมอยู่แล้ว 

ดังที่ประมวลรายงานและวิเคราะห์ข่าวฯ ได้รายงานก่อนแล้วว่านายฟาร้าจมิใช่

นักการเมืองที่น่าไว้ใจ กอปร์กับนายเอ็มมานูเอลมาครองชนะการเลือกตั้งเหนือมารีน

เลอเป็นอย่างท่วมท้น นายฟาร้าจจึงเสื่อมบารมีในทางการเมืองอย่างมาก ในระยะ

หลังๆ มาน้ี จึงมิได้ทราบความเคลื่อนไหวของเขาเท่าใดนัก เมื่อถึงวาระท่ีเขาจะออก

จากท่ีประชุมรัฐสภายุโรป สมาชิกท้ังสภาพอใจอย่างมาก ตา่งจากตอนท่ีสห

ราชอาณาจักรจะ BREXIT สมาชิกได้ขับร้องเพลง Auld Lang Syne ด้วยความเสียดาย    

 

 

 

 

        

 

                                                     ดร. มนัสพาสน์ ชูโต  

       ประธานคณะท างานปรับปรุงแนวทางการประชาสัมพันธ์ 

   และการด าเนินงานด้านสารนิเทศของกระทรวงการต่างประเทศ 
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